
 

ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ 

คร้ังที่ ๔ 

(สมัยสามญัประจ าปีคร้ังที่หนึ่ง) เปน็พิเศษ 

วันอังคารท่ี ๓๑ พฤษภาคม ถึงวันศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

(เล่มที่ ๓) 
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สารบัญ เล่มที่ ๓ 
รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๔ 
ครั้งท่ี ๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหน่ึง) เป็นพิเศษ 

วันอังคารท่ี ๓๑ พฤษภาคม ถึงวันศุกร์ท่ี ๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา 

______________________________ 
 หน้า 
  ผู้อภิปราย  
  - นายสงวน พงษ์มณี  ๗๐๖ 
  - นายอนุชา น้อยวงศ์ ๗๑๐ 
  - นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ ๗๑๔ 
  - นางสาววทันยา บุนนาค ๗๒๒ 
  - นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ๗๒๘ ๗๓๗ ๗๓๘ 

๘๖๘ ๘๗๐ ๘๗๑ 
  - นายพยม พรหมเพชร ๗๓๙ 
  - นายปรีดา บุญเพลิง ๗๔๑ 
  - นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ๗๔๕ 
  - นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ๗๕๒ 
  - นายดอน ปรมัตถ์วินัย ๗๕๙ 
  - นายสุชาติ ชมกลิ่น ๗๖๔ ๗๘๕ ๗๙๘ 
  - นางสาวปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช ๗๗๖ 
  - นายพัฒนา สัพโส ๗๗๘ 
  - นายภราดร ปริศนานันทกุล ๗๘๖ 
  - นายเกียรติ เหลืองขจรวิทย์ ๗๙๖ 
  - นายโอชิษฐ ์เกียรติก้องชูชัย ๗๙๘ ๗๙๙ 
  - นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง ๘๐๕ 
  - นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ ๘๐๘ ๘๒๑ 
  - พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา   ๘๐๙ ๘๔๕ 

๑๐๗๗ 



๒ 

   หน้า 
  ผู้อภิปราย  
  - นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ๘๑๘ ๘๑๙ 
  - พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล ๘๓๔ 
  - นายสันติ พร้อมพัฒน์ ๘๖๒ ๘๗๐ 
  - นางสาวสุภาพร ก าเนิดผล ๘๗๒ 
  - นายชวลิต วิชยสุทธิ ์ ๘๗๔ 
  - นายเรวัต วิศรุตเวช ๘๗๗ 
  - นางสาวจิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร ๘๘๔ 
  - นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ๘๘๗ 
  - นายสุรชาติ เทียนทอง ๘๘๘ 
  - นางสาวเบญจา แสงจันทร์ ๘๙๓ ๘๙๔ 
  - นางสาวตรีนุช เทียนทอง ๙๐๑ 
  - พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา ๙๐๘ 
  - นายประเสริฐ บุญเรือง ๙๐๘ ๙๐๙ 
  - นายสะถิระ เผือกประพันธุ์ ๙๑๓ ๙๑๔ 
  - นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข ๙๒๐ 
  - นายสมศักดิ์ คุณเงิน ๙๒๓ 
  - นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ๙๒๖ ๙๒๗ 
  - นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ ๙๓๔ ๙๓๕ 
  - นายนิพนธ์ บุญญามณ ี ๙๕๐ 
  - นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ ๙๕๖ 
  - นายวราวุธ ศิลปอาชา  ๙๕๘ 
  - นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ๙๖๐ ๑๐๒๕ 

๑๐๒๗ ๑๐๓๑ 
๑๐๓๒ ๑๐๓๓ 

๑๐๓๕ 
  - นายจีรเดช ศรีวิราช ๙๖๐ 

 



๓ 

   หน้า 
  ผู้อภิปราย  
  - ผูช้่วยศาสตราจารย์พรชัย อินทร์สุข ๙๖๒ 
  - นางสาวละออง ติยะไพรัช ๙๖๔ 
  - นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ๙๖๗ ๙๗๒ 
  - นายเกษม ศุภรานนท์ ๙๖๘ 
  - นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ ์ ๙๗๔ 
  - นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล ๙๗๕ ๑๐๗๘  
  - นายชาดา ไทยเศรษฐ ์ ๙๘๕ ๙๘๙ 
  - นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ ๙๘๙ ๑๐๑๓ 
  - นายจารึก ศรีอ่อน ๙๙๐ 
  - นางสาวธีรรัตน์ ส าเร็จวาณิชย ์ ๙๙๓ 
  - นายวรภพ วิริยะโรจน์ ๑๐๐๔ 
  - นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ๑๐๒๗ ๑๐๓๑ 
  - นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน ๑๐๓๓ ๑๐๓๖ 
  - นายชลน่าน ศรีแก้ว ๑๐๓๓ ๑๐๓๔ 
  - นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ ๑๐๓๘ 
  - นายซูการ์โน มะทา ๑๐๔๑ 
  - นายสาธิต ปิตุเตชะ ๑๐๔๔ ๑๐๔๗ 
  - นายรังสิมันต์ โรม ๑๐๔๖ 
  - นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์   ๑๐๔๗ 
  - นายสุทิน คลังแสง ๑๐๔๘ ๑๐๕๐ 
  - นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ๑๐๗๐ 
  - นายพิสิฐ ลี้อาธรรม ๑๐๗๐ 
  - นายสายัณห์ ยุติธรรม ๑๐๗๖ 
  - นายจิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ ๑๐๗๗ 
  - นางสาววรรณวรี ตะล่อมสิน ๑๐๗๘ 
  - นายมานัส อ่อนอ้าย ๑๐๗๘ 
  - นายพีระเพชร ศิริกุล ๑๐๗๘ 



๔ 

   หน้า 
  ผู้อภิปราย  
  - นายวิสิษฐ์ เตชะธีราวัฒน์ ๑๐๗๘ 
  - นายอารี ไกรนรา ๑๐๗๘ 
 ผลการตรวจสอบองค์ประชุม ๑๐๗๘ 
  ผู้อภิปราย  
  - นายจิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ ๑๐๗๙ 
  - นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล ๑๐๗๙ 
 ผลการลงมติ ๑๐๗๙ 
  ผู้อภิปราย  
  - นายอรรถกร ศิริลัทธยากร ๑๐๘๐ ๑๐๘๑ 

๑๐๘๗ 
  - นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ๑๐๘๑ 
  - นายสมคิด เช้ือคง ๑๐๘๑ 
  - นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ ๑๐๘๒ 
  - นายวิวรรธน์ นิลวัชรมณ ี ๑๐๘๒ 
  - นายวุฒินันท์ บุญชู ๑๐๘๓ 
  - นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข ๑๐๘๔ 
  - นายเสมอกัน เท่ียงธรรม ๑๐๘๔ 
  - นายวิรัตน์ วรศสิริน ๑๐๘๔ 
  - นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์ ๑๐๘๔ 
  - นายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ ๑๐๘๕ 
  - นางสาวจิราพร สินธุไพร ๑๐๘๕ 
  - นางสุเนตตา แซ่โก๊ะ ๑๐๘๕ 
  - นายจารึก ศรีอ่อน ๑๐๘๖ 
  - พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ๑๐๘๘ 
    

 
 



๕ 

   หน้า 
ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองที่ค้างพิจารณา  ไม่มี ๑๐๘๙ 
  
ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองที่เสนอใหม่  ไมม่ี ๑๐๘๙ 
  
ระเบียบวาระที่ ๗ เร่ืองอื่น ๆ  ไมม่ี ๑๐๘๙ 

 
______________________________ 

 



๗๐๕ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ            รัศมี ๓๔๗/๑ 
 

เร่ิมประชุมต่อเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา 
ของวันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ท่านสมาชิกท่ีเคารพครับ 
การประชุมของเมื่อวานนี้ ท่านผู้ท าหน้าท่ีประธาน ท่านสุชาติ ตันเจริญ ได้สั่งพักการประชุม
เพื่อประชุมต่อเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกาวันนี้นะครับ แต่ว่าก่อนท่ีจะเริ่มมีการอภิปราย 
ขออนุญาตรายงานให้ท่านสมาชิกได้รับทราบถึงเวลาท่ีใช้ไปนะครับ ซึ่งได้มีการตรวจสอบ 
ในช่วงเวลาตอนดึกก่อนช่วงท่ีพักประชุมว่าเวลาท่ีใช้โดยสรุปฝ่ายรัฐบาลคณะรัฐมนตรีได้ใช้ไป 
๔ ชั่วโมง ๔๔ นาทีเศษ สมาชิกฝ่ายรัฐบาลได้ใช้ไป ๘ ชั่วโมง ๗ นาทีเศษ พรรคฝ่ายค้าน 
ได้ใช้ไป ๑๕ ชั่วโมง ๓ นาทีเศษ ประธานสภาใช้เวลาไป ๔๑ นาทีเศษ เพราะฉะนั้นเวลา
คงเหลือของฝ่ายรัฐบาลรวมท้ังคณะรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายรัฐบาล  
๙ ชั่วโมง ๘ นาทีเศษ เวลาท่ีเหลือของฝ่ายค้าน ๖ ชั่วโมง ๕๖ นาทีเศษ เวลาของประธานสภา 
๒.๔๘ นาทีเศษ ก็แจ้งให้ทราบแล้วพวกเราจะได้บริหารเวลากันไปตามข้อตกลงนะครับ 
รายชื่อท่ีท่านประธานสุชาติได้อ่านไปเมื่อคืนนี้ขอสลับใหม่นะครับ ท่านแรกจะเป็นคุณสงวน 
พงษ์มณี ท่านท่ี ๒ ก็จะเป็นคุณวิสาร เตชะธีราวัฒน์ ท่านท่ี ๓ ก็จะเป็นคุณยุทธพงศ์  
จรัสเสถียร ฝ่ายรัฐบาลก็จะเป็นคุณอนุชา น้อยวงศ์  นางสาววทันยา บุนนาค ก็จะสลับไป  
ขอเชิญคุณสงวน พงษ์มณี ครับ 
 

- ๓๔๘/๑ 
 

 
 
 
 
 
 



๗๐๖ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศิริรัตน์ ๓๔๘/๑ 
 
  นายสงวน พงษ์มณี (ล าพูน)  :  กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ ผม สงวน 
พงษ์มณี พรรคเพื่อไทย จังหวัดล าพูน วันนี้ผมได้รับหน้าท่ีจากพรรคให้มาอภิปราย
งบประมาณ ผมจะพูด ๒ เร่ือง ท่านประธานครับ 
   เรื่องท่ี ๑ ผมจะพูดเรื่องวินัยการเงินการคลัง ท าไมผมต้องพูดเรื่องนี้ครับ  
เพราะมันมีวิวาทะระหว่างท่านนายกรัฐมนตรีกับหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านเมื่อวาน ผมเห็นว่า
ความเห็นทางข้อกฎหมายมันต่างกันอย่างไร แต่ท่ีเถียงกันเมื่อวานนี้ไม่ใช่เลยนะครับ  
เป็นความเห็นท่ีไม่อ้างรัฐธรรมนูญ เป็นความเห็นท่ีไม่ได้ดู พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลัง  
  แล้วเรื่องท่ี ๒ ท่ีอยากจะพูดครับ ผมจะพูดเรื่องงบประมาณท่ีตรวจสอบยาก 
ก็คือพูดเรื่องงบต่ ากว่า ๕๐๐,๐๐๐  เรื่องท่ี ๒ ท่ีผมจะพูดนี้คืองบท่ีตรวจสอบไม่ได้เลย  
งบนี้ฝ่ายตรวจสอบคืองบนวัตกรรม ฝ่ายตรวจสอบกลับเรียกว่างบท่ีเสี่ยงต่อการทุจริต  
วันนี้ผมไม่ได้มาอภิปรายไม่ไว้วางใจ แต่ผมจะพูดเฉพาะเรื่องงบประมาณครับ ท่านครับ  
วันนั้นท่านประธานคงได้ยินว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านขึ้นมาตอบแล้วก็ชี้พวกเราว่าท่ีท่าน 
ตั้งงบลงทุนต่ ากว่า ๒๐ นี้มันเกิดจากการตัดของพวกผม พวก ส.ส. คุณตัด ฉันท ามาครบแล้ว 
ความหมายคงจะเป็นอย่างนี้ แต่ผมคิดว่านายกรัฐมนตรีน่าจะไม่ได้อ่านมาตรา ๑๔๔ ว่า 
พวกเรา ส.ส. มีหน้าท่ีตัดงบประมาณ เขาห้ามตัดแค่ ๓ เรื่องครับท่านประธาน ในวรรคหนึ่ง 
๑. คืองบไปใช้หนี้เงินทุน อันนี้ห้ามตัดเลยและงบดอกเบี้ยก็ห้ามตัดครับ อันท่ี ๓ เป็นงบท่ี
กฎหมายได้ก าหนดไว้แล้วก็คืองบเหลื่อมปีอะไรท านองนี้ อันนี้ห้ามตัดครับ พองบนี้ผ่านสภา
ไปแล้วแล้วก็มีกฎหมายรองรับแล้ว อย่างงบ ๑๐๐ ล้านบาทนี้ ปีแรกอาจจะได้ ๑๐ ล้านบาท 
ปีท่ี ๒ อาจจะได้เท่านั้นเท่านี้จนครบ ๑๐๐ ล้านบาท อันนี้เป็นงบท่ีจ่ายตามกฎหมาย  
ตัดไม่ได้นะครับ พอตัดแล้วนะท่าน วรรคสองของมาตรา ๑๔๔ เขียนไว้ชัดเจนว่าพวกเรา 
จะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการแปรญัตติเพื่อให้เพิ่มขึ้นเพิ่มรายการไม่ได้เลย เมื่อพวกเราตัดมา  
กองไว้แล้วมันเกิดว่าท าให้งบลงทุนไม่ต่ ากว่า ๒๐ เปอร์เซ็นต์ แล้วมันต่ ากว่า ๒๐ เปอร์เซ็นต์
นี่มันเป็นภารกิจของใครครับ -------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๒๔๙/๑ 
 



๗๐๗ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           ภาวดี ๓๔๙/๑  
 
ท่านครับ การจัดท างบประมาณมันมีปฏิทินงบประมาณ พวกเราใน (๒) ของมาตรา ๑๘๕  
เขาห้ามพวก ส.ส. ส.ว. เกี่ยวข้องกับการท างานของฝ่ายประจ าใน (๒) นี้พูดถึงเรื่องการจัดท า
งบมาเลยนะครับ ถ้าเข้าไปปุ๊บถือว่าขัดกฎหมายมาตรานี้หลุดจาก ส.ส. ง่าย ๆ เลยนะครับ 
แต่ว่าเขายกเว้นเรื่องอะไรบ้าง ยกเว้นไว้เรื่องเดียวท่ีท่านประธานชวนได้กรุณาท ามา คืองบ 
ท่ีเป็นกิจการของรัฐสภาเท่านั้นเราท าได้ มันมีเรื่องอะไรบ้างครับ งบหารือ งบตั้งกระทู้ถาม 
เดี๋ยวนี้ท่านประธานครับ มีท้ังห้องเล็ก ห้องใหญ่ เพิ่งมาเริ่มสมัยท่านประธานนี่เอง งบท่ี ๓ 
คืองบติดตามของกรรมาธิการ คือการติดตามท้ัง ๓ เรื่องนี้เป็นเรื่องกิจการของรัฐสภาท าได้ 
ผมดูในเล่มขาวคาดแดงงบท่ีเกิดจากการหารือเต็มไปหมดท่ีไปลงจังหวัดต่าง ๆ งบท่ีเกิดจาก
การตั้งกระทู้ถามและงบท่ีกรรมาธิการติดตามก็มีเยอะแยะ ต้องขอบคุณฝ่ายประจ าท่ีเห็น
ความส าคัญของการจัดการงบประมาณ พวกเราไม่มีช่องทางอย่างอื่นนอกจากทางนี้เท่านั้น 
ผมพูดเรื่องนี้เพื่อเตรียมเข้าไปเรื่องท่ี ๒ ท่านประธานครับ ผมจะขอชมเชยว่ารัฐมนตรีต่าง ๆ 
ได้ให้ความส าคัญ โดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทย ส าหรับผม 
ผมถือว่าให้ความส าคัญกับเรื่องเหล่านี้ ท่านครับ งบขาวคาดแดงท าไมเรามองไม่เห็นเลยนี่คือ
งบท่ีผมก าลังจะพูดต่อไป คืองบต่ าเกือบ ๕๐๐,๐๐๐ และงบท่ีตรวจสอบไม่ได้คืองบนวัตกรรม 
วันนั้นท่านคงเข้าใจผิดไม่ได้อ่านรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๔ และมาตรา ๑๘๕ ท่านไปเหมาว่า
ท่านตั้งมาเกิน ๒๐ เปอร์เซ็นต์แล้วคุณตัด ผมว่าท่านเข้าใจผิด โดยความจริงในกระบวนการ
จัดท างบประมาณมันเดินไปตามวิธีการงบประมาณ ในสมัยก่อนมีวาย ๑ (Y1) วาย ๒ (Y2) 
งบวาย ๑ (Y1) เข้ามาสภาแล้วเมื่อถูกตัดไปงบวาย ๒ (Y2) ให้สภาพัฒน์ท าเข้ามาแทนเลยสิ 
แล้วใครท า นายกรัฐมนตรีครับ ถ้านายกรัฐมนตรีจัดงบลงทุนเพิ่มจากงบตัดไปแล้ว 
ท่านนายกรัฐมนตรีครับ สภาจะไปตัดท่านไม่ได้ ถ้าสภาตัดท าให้งบลงทุนต่ าลงไม่ยอมรับ 
ท่ีท่านเสนอมาพวกผมผิดพวกกรรมาธิการผิด ไม่ใช่พวกผม เสียงข้างมากผิดถ้าตัดนะครับ 
เพราะฉะนั้นงบท่ีถูกตัดท าให้งบลงทุนต่ ากว่า ๒๐ เปอร์เซ็นต์ คนท่ีจะให้เต็ม ๒๐ เปอร์เซ็นต์ 
คือนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นหัวหน้าของกระบวนการจัดท างบประมาณครับท่านประธาน  
ผมเองฟังดูแล้วผมอยากให้ท่านประธานคิดว่าวันนี้รัฐสภาของเรา โดยเฉพาะนักการเมือง
อย่างพวกผมต้นทุนต่ ามาก สังคมดูว่าเราเป็นคนเลวร้าย เราเป็นคนโกง จริง ๆ แล้วกฎหมาย 
เขียนไว้อย่างชัดเจน เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนครับ -------------------------------------------- 
               - ๓๕๐/๑ 



๗๐๘ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริวรรณ ๓๕๐/๑ 
 
ในเรื่องท่ีผมพูดนี้ท่านกดกูเกิล (Google) ดูเลยว่ากฎหมายวินัยการเงินการคลัง มาตรา ๒๐ (๒) 
ไปดูได้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้น มาตรา ๒๐ นี่ครับ เขาบอกว่าราคาท่ีเกิดขึ้นและการกระท า 
ท่ีเกิดขึ้นเขาแบ่งความรับผิดชอบกันอย่างชัดเจนเกี่ยวกับวินัยการเงินการคลัง ผมอยากให้  
ท่านประธานเข้าใจว่าวันนี้นิติวิธีของฝ่ายนิติบัญญัติเราถูกละเลยจากองค์กรอื่น ๆ จนมีการ
ฟ้องร้องมากมายครับ ผมจบเรื่องวินัยการเงินการคลังลงตรงนี้ตรงท่ีผมบอกว่าฝ่ายประจ า 
ซึ่งเป็นกระทรวงการคลังครับ คุณต้องแนะน านายกรัฐมนตรีให้เข้าใจกระบวนการจัดท า
งบประมาณและเข้าใจว่าอ านาจหน้าท่ีของท่านและของกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณ 
เป็นอย่างไร กรุณาให้นายกรัฐมนตรีอ่านมาตรา ๑๔๔ ว่าพวกเราตัดอะไรได้ ตัดอะไรไม่ได้ 
แล้วให้อ่านวรรคสองของมาตรา ๑๔๔ ว่าเขาห้ามพวกเราไม่ให้ท าอะไรเลย เปลี่ยนแปลง
อะไรไม่ได้หมดและตัดเสร็จแล้วคุณมีหน้าท่ีท าให้มันถูกกฎหมาย ถูกวินัยการเงิน ไม่ใช่พวกเรา 
เรื่องนี้เป็นวินัยการเงินการคลัง วิวาทะระหว่างท่านหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านกับทางนายกรัฐมนตรี
เมื่อวานนี้ ท่านเห็นอาการนายกรัฐมนตรีแล้วโกรธเกรี้ยวมาก ผมพูดวันนี้ผมสบายใจครับ  
พูดแบบสบาย ๆ เพราะว่าได้เวลาตั้ง ๑๕ นาที ผมพูดแค่ ๒ เร่ืองส าคัญ  
  ผมจะพูดเรื่องท่ี ๒ คือเรื่องงบท่ีตรวจสอบยากและงบท่ีตรวจสอบไม่ได้  
งบนวัตกรรมครับ ตรวจสอบไม่ได้ท่านประธานครับ ข่าวล่าสุดว่ามีจังหวัดหนึ่งถูกตรวจสอบ 
เขาตรวจสอบอย่างไรครับ เขาบอกว่านวัตกรรมเกี่ยวกับเสาไฟฟ้าราคา ๗๐,๐๐๐ บาท  
เขาไม่ได้พูดว่านวัตกรรมผิด แต่ผมบอกว่านวัตกรรมนี้มันแพงเกินไปเพราะว่าคณะกรรมการ
ตามมาตรา ๓๒ ท่ีมีอ านาจตามมาตรา ๓๔ ไม่มาดูแล คณะกรรมการอะไร คณะกรรมการ
ราคากลางครับ คุณมีหน้าท่ีอย่างมากมายแต่คุณไม่มาดูแล ฝ่ายตรวจสอบเขาท าอย่างไรครับ
ท่านประธานท่ีบอกว่างบนี้มันส่อจะทุจริต เขาเอาเสาไฟฟ้า ๓ ต้นมาเรียงกัน เสาไฟฟ้าธรรมดา
ต้นละ ๑๓,๕๐๐ บาทนี่ไปติดท่ัวไปแล้วใช้ไฟฟ้าปกติเดินสาย เสาท่ี ๒ เสาไฟฟ้าแสงอาทิตย์
ปกติท่ีไม่ใช่งบนวัตกรรม ราคา ๓๗,๐๐๐ บาท แต่ถ้าใครเลือกใช้ราคาสูงกว่า เรื่องเสาไฟฟ้า 
มันอธิบายง่าย คุณไปใช้งบไฟฟ้าแสงอาทิตย์ท่ีเรียกว่านวัตกรรม ราคา ๗๐,๐๐๐ บาท อบต. 
ท่ีถูกตรวจสอบซื้อเสาไฟฟ้าตั้ง ๑,๔๐๐ กว่าต้น คูณด้วย ๗๐,๐๐๐ มันตก ๙๙.๘ ล้านบาท 
เขากถ็ือว่างบ ๑๐๐ ล้านบาท ผู้ตรวจสอบเขาถามนายกว่าท าไมคุณไปเลือกเสาต้นนี้ท่ีราคาแพง 
ถ้าคูณด้วย ๓๗,๐๐๐ บาทต่อต้น มันตก ๕๕ ล้านบาทเองท่าน ---------------------------------- 
               - ๓๕๑/๑ 



๗๐๙ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ธัญรดา ๓๕๑/๑ 
 
มันเกินไปเท่าไร งบนวัตกรรม สวทช. ต้องดู คุณต้องให้คนท่ีคิดนี่เขามีลิขสิทธิ์ คุณบวกค่า
การผลิต บริษัทท่ีผลิตเสานี่แล้วบวกให้ค่าลิขสิทธิ์เขา เมื่อบวกค่าลิขสิทธิ์แล้วยังบอกว่า 
มีงบส่งเสริมอีก คุณให้งบส่งเสริมกี่เปอร์เซ็นต์คิดออกมามันง่ายมากครับ แต่คณะกรรมการ
ตามมาตรา ๓๒ ไม่สนใจดูแลจึงเกิดงบนี้ต่างกันตั้งมากมาย จาก ๓๗,๐๐๐ เป็น ๗๐,๐๐๐  
ต่อต้น มันต่างกันตั้งเกินเกือบครึ่ง ๓๒ ท่ีผมเรียนท่านเพราะว่าเมื่อเขาตัดสินอย่างนี้   
เขาลงโทษเลย ผมถามกลับไปท่ีกระทรวงการคลัง ถ้าอย่างนั้นหมายความว่าพอ ป.ป.ช.  
เขาเห็นว่าอันนี้ผิดครับ เขาก็เข้ามาบอกว่าส่งฟ้อง ศาลรับฟ้องคุณต้องหยุดปฏิบัติหน้าท่ี  
แล้วเสาไฟฟ้านวัตกรรมนี้ในปี ๒๕๖๓ ท าไปหมดเลย เหตุผลอีกอันหนึ่งท่ีเขาบอกว่า 
ถ้าหากว่าถนนนี้ต้องการเสาไฟฟ้า ๑๐๐ ต้น แล้ว ๑๐๐ ต้นนี้คุมแสงสว่างได้จะใช้แบบ 
๑๓,๐๐๐ ก็ต้องเสียราคาค่าไฟ แต่ใช้นวัตกรรมก็ไปอีกแบบหนึ่ง แต่ถ้าใช้แบบปกติมันก็ได้
แสงสว่างเท่ากัน แต่คุณเลือกท่ีจะใช้สิ่งท่ีราคาแพงกว่านายกเลยถูกตรวจสอบ ผมถามไปท่ี
กระทรวงการคลังอีกครับ เขาจะท าอย่างไร กระทรวงการคลังเขาท าไมยังไม่ท า ท าไม 
ไม่ตรวจสอบ ส าหรับงบท่ีเกิดขึ้นเรียกว่างบต่ ากว่า ๕๐๐,๐๐๐ มันมีวิวาทะเกิดขึ้นตอนนั้น  
มีจังหวัดหนึ่งเขียนมาถามอธิบดีกรมบัญชีกลาง ท่านผู้ว่าราชการคนนั้นท่านบอกว่าสั่งให้จ้าง
ตรงนี้อย่างนี้ จังหวัดผมท้องถิ่นสั่งให้จ้างตรงซื้อนวัตกรรมเต็มไปหมดเลย แล้วมันจะขัดกับ
มาตรา ๒ กับมาตรา ๘ ไหม เขาพูดอย่างนี้ ท่านอธิบดีในสมัยนั้นในปี ๒๕๖๓ ท่านตอบว่า
อย่างไรครับ ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่ามันขัดแย้งกันระหว่างกันมาตรา ๔ กับมาตรา ๑๒ 
เขาบอกว่าอย่างนี้ครับ ขอให้จังหวัดหารือไปยังส านักงานของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คือ ป.ป.ช. วันนี้งบนี้มันตรวจไม่ได้ สตง. เข้าไปตรวจไม่ได้  
แล้วใครตรวจได้ ประชาชนตรวจได้ พอประชาชนตรวจปุ๊บ ป.ป.ช. เข้ามาเล่นงานเลย ท่ีผม
พูดประเด็นนี้ผมพูดในข้อกฎหมาย แล้วการหารือของผู้ว่าราชการคนนี้และการตอบค าถาม
ของอธิบดีท่านนี้ หนังสือนี้วันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ว่าด้วยราคากลางโดยเฉพาะเลย  
งบต่ ากว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท กฎกระทรวงในปี ๒๕๖๐ เซ็นโดยท่านรัฐมนตรีคนเดียวกัน  
ปี ๒๕๖๐ เขาบอกว่าอย่างไรครับ งบจ้างท่ีปรึกษาและวิธีเฉพาะเจาะจงท่ีไม่ต่ ากว่า 
๕๐๐,๐๐๐ เขามีเล่มพ่วงอย่างนี้ท่านประธานครับ ------------------------------------------------- 
 

          - ๓๕๒/๑ 



๗๑๐ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       สวรรยา ๓๕๒/๑ 
 
แผนจัดการแผนงานตามมาตรา ๑๑ (๒) กรณีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวงคือ 
ต่ ากว่า ๕๐๐,๐๐๐ ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ เขายกเว้นไม่ให้ใช้การจัดท างบประมาณตามมาตรา 
๕๖ (๒) (ข) และ (ง) นั่นหมายความว่าต่ ากว่า ๕๐๐,๐๐๐ ซื้อนวัตกรรมไม่ได้ เพราะมาตรา 
๕๖ (ข) มันพูดถึงเรื่องนวัตกรรมครับ ท่ีผมพูดมานี่ผมยังคิดว่าคณะกรรมการราคากลาง 
ต้องเข้าไปรับผิดชอบไม่ใช่นายกรัฐมนตรีอย่างเดียว เพราะคุณไม่ท าครับ แล้วท่านรัฐมนตรี
ตอนนั้นอธิบดีเขาตอบไปนี้นะครับ แทนท่ีเขาจะให้คณะกรรมการวินิจฉัยราค ากลาง
คณะกรรมการตามมาตรา ๓๒ เขาไม่ให้ครับ แล้วเขาก็ไม่ให้ตามมาตรา ๒๗ ด้วย
คณะกรรมการวินิจฉัย เขาไปให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบ ผมย้ าตรงนี้ ท่านไปอ่านดูจังหวัดไหน 
ผมไม่พูดถึงท่ีเขาถามมา ผมจะเกินเวลาไปมากไม่ได้ต้องขอจบตรงนี้ท่านประธานครับ จบว่า
วันนี้ท่านรัฐมนตรี พี่น้องประชาชนดูมาตรา ๒๐ แล้วมีวงเล็บไหนบ้างท่ีท่านรอดไปจาก 
การผิดรัฐธรรมนูญถ้าท่านตั้งตาม (๑) ไม่ได้ ฝากท่านประธานครับ ผมยืนยันว่าท่านประธาน 
ท าให้พวกเรามีโอกาสในการจัดงบประมาณได้ ขอบคุณท่านประธานครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณท่านสงวนนะครับ 
ต่อไปคุณอนุชา น้อยวงศ์ ครับ 
  นายอนุชา น้อยวงศ์ (พิษณุโลก)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ 
ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผม อนุชา น้อยวงศ์ จากเขต ๓ จังหวัดพิษณุโลก ขออภิปราย
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๖๖ ในหัวข้อ 
เรื่องงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในส่วนงบประมาณของกรมปศุสัตว์ 
ตั้งงบประมาณไว้ในปีนี้ ๕,๒๓๐,๓๐๗,๐๐๐ บาท เพิ่มขึ้นจากปีท่ีแล้ว ๖๐,๙๙๖,๙๐๐ บาท 
กรมปศุสัตว์เป็นองค์กรท่ีน าและขับเคลื่อนประเทศ โดยการขับเคลื่อนปศุสัตว์ไปสู่ความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในตลาดโลก เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าปศุสัตว์แล้วควบคุมการป้องกันโรค
เกษตรกรท่ีประกอบอาชีพปศุสัตว์มีรายได้เพิ่มขึ้น และสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ท่านประธานท่ีเคารพ กระผมมีต าแหน่งในฐานะรองประธาน
คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ สิ่งท่ี ได้รับรายงานแทบ 
ทุกอาทิตย์ก็คือพี่น้องเกษตรกรประสบปัญหาการขาดทุนในการปลูกพืชต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นข้าว 
ไม่ว่าจะเป็นมันส าปะหลัง ไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดและพืชอื่น ๆ สิ่งท่ีได้รับรายงานวันหนึ่ง
คณะกรรมาธิการของผมได้เชิญท่านนายกสมาคมโรงสีข้าวแห่งประเทศไทย ท่านเกรียงศักดิ์  



๗๑๑ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       สวรรยา ๓๕๒/๒ 
 
ตาปนานนท์ มาท่ีสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ ท่านได้รายงานถึงปัญหาของการปลูกข้าวในประเทศ
เราว่าสิ่งท่ีเกษตรกรใส่ปุ๋ยเคมีต่อเนื่องกันมา ๓๐-๔๐ ปี วันนี้แผ่นดินมันไม่สนองตอบการใช้
ปุ๋ยเคมีใช้ไปมาก ๆ ยิ่งไม่ตอบสนองเพราะแผ่นดินจ าเป็นต้องได้รับการพักดินจ าเป็นต้องมี
อินทรีย์วัตถุอย่างมากมายมาปรับปรุงดิน ต้องมีการพักการปลูกข้าวด้วยเพื่อปรับปรุงดิน  
เพื่อจะท าให้แผ่นดินสนองตอบจากการใช้ปุ๋ย มันมีค าถามว่าจะน าปุ๋ยอินทรีย์มาจากไหนมา
ให้กับพี่น้องเกษตรกร มันก็มีทางเดียวท่ีจะต้องส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์อย่างมากมาย  
เป็นโรงงานปุ๋ยเคลื่อนท่ีมาสู่พี่น้องประชาชน การปลูกข้าวเราต้องไปขายในตลาดโลกแข่งกับ
เพื่อนบ้าน ในประเทศพม่าข้าวเปลือกยังราคาตันละ ๓,๐๐๐  ๔,๐๐๐ บาท เพราะชาวนา 
ท่ีนั่นบางส่วนยังใช้แรงงานสัตว์ครับ ยังไม่ต้องพึ่งพาปุ๋ยมากมายต้นทุนเขาต่ า ------------------ 
 

- ๓๕๓/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๑๒ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         วาสนา ๓๕๓/๑ 
 
พี่น้องเกษตรกรไทยต้องมีต้นทุนสูงทุกอย่างในการปลูกในการเก็บเกี่ยว  ท่านรัฐมนตรี 
บางท่านมาตอบกระทู้ในสภาเกี่ยวกับเรื่องราคาข้าวยังเคยปรับทุกข์ให้ผมฟังว่าจ าเป็นต้องมี
การลดการปลูกข้าวและปลูกเป็นหญ้าเพื่อเลี้ยงปศุสัตว์แทน ท่านประธานท่ีเคารพครับ  
พ่ีน้องเกษตรกรท่ัวประเทศปล่อยพ้ืนท่ีรกร้างว่างเปล่ามากมาย หญ้าฟางถูกเผาท้ิงอย่างไร้ค่า 
มีท่ีท าการปศุสัตว์แต่ไม่มีปศุสัตว์การท านาเพียง ๔ เดือนในพื้นท่ีท่ีไม่มีชลประทาน แต่อีก  
๘ เดือนปล่อยท่ีท้ิงร้างไว้ มันเป็นเรื่องท่ีน่าคิดว่าเราต้องส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์อย่างมากมาย 
ท่านประธานท่ีเคารพ ประเทศไทยเหมาะท่ีสุดท่ีจะเลี้ยงปศุสัตว์เพราะพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ี
ราบและมีอาหารหยาบเพียงพอ ทุกวันนี้พี่น้องประชาชนมีความทุกข์เรื่องปุ๋ยราคาแพงขึ้นไป 
๓๐๐ เปอร์เซ็นต์ จากเดิม ๖๐๐ บาท กลายเป็น ๑,๘๐๐ บาท เป็นท่ีน่าเสียดายครับเรามี
แหล่งโพแทสเซียมมหาศาลอยู่ในพื้นท่ีอีสาน เช่น อุดรธานี ชัยภูมิ และพื้นท่ีหลายจังหวัด 
แต่ไม่มีการขุดน ามาใช้จริงจัง มันเป็นเรื่องท่ีพี่น้องประชาชนต้องรอ ทราบว่ามีการให้
สัมปทานไปแล้วแต่ก็คงจะอีกนานครับ ทุกวันนี้เราต้องฝ่าฟันกับพี่น้องให้พ้นจากสภาวะนี้ไป 
ท่านประธานท่ีเคารพ ในเขตการเลือกตั้งผมมีชาวนารายหนึ่งใช้แต่ปุ๋ยอินทรีย์ปรากฏว่า 
นาของเขาดีท่ีสุดในท้องทุ่งนั้นครับ ในท้องทุ่งคนนั้นชื่อท่านผู้ใหญ่วิรัส ลี้ตั้งเจริญ หมู่ท่ี ๑๕ 
ต าบลแม่ระกา อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก แผ่นดินของเขาใช้แต่ปุ๋ยอินทรีย์ บางครั้ง 
มีการเสริมเคมีไปแค่ ๑๐ เปอร์เซ็นต์จากชาวนาท่ัวไป ในต าบลนั้นข้าวของท่านผู้ใหญ่คนนี้
ได้ผลดีท่ีสุดมันเป็นเหตุท่ีเราต้องคิดกัน พี่น้องประชาชนวันนี้ยังมีโอกาสในการเลี้ยงปศุสัตว์ 
โคพันธุ์วากิว (Wagyu) ในญี่ปุ่นไม่อยากจะเล้ียงกันแล้วเพราะต้นทุนเขาสูงครับ ฟางก้อนละ 
๔๐๐ บาท ประเทศไทยเราก้อนละ ๒๐ บาท สามารถน ามาเลี้ยงโคชั้นสูงนี้ตัวหนึ่งได้เงินเป็น
แสน ๆ บาท สัตว์อีกประเภทหนึ่งก็คือ แพะ แกะ ในอนาคตจะมีความสัมพันธ์กับซาอุดีอาระเบีย 
นักท่องเท่ียวจะหลั่งไหลมามากมาย ขอให้กรมปศุสัตว์คิดในเรื่องนี้ด้วยครับ ผมขอปรับให้
กรมปศุสัตว์มีเงินงบประมาณเพิ่มอีกเป็น ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท จาก ๕,๐๐๐ ล้านบาทครับ  
หาจากไหนครับ ผมจะแนะน าให้ครับ นี่ครับ ผมได้รายงานในสภาแห่งนี้เรื่องราคาหนังสัตว์
โค-กระบือตกต่ า ตั้งกระทู้ถามก็แล้ว กรรมาธิการวิสามัญประชุมก็แล้ว รายงานก็แล้ว ทุกวันนี้
ยังไม่มีการเก็บภาษีการน าเข้าหนังสัตว์ ต่างชาติก็ถือโอกาสเอาหนังมาฟอกในประเทศ 
แล้วน ากลับไม่ต้องเสียภาษีท้ังเข้าท้ังออก แต่ทะเลของเราได้รับปัญหาครับ มีการรายงานว่า  
อ่าวไทยวันนี้ไม่สามารถจะบริโภคสัตว์น้ าบางประเภทได้แล้ว ฉะนั้นก็ขอให้ทางกรมปศุสัตว์ 



๗๑๓ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         วาสนา ๓๕๓/๒ 
 
ประสานกระทรวงการคลัง การเก็บภาษีถ้าติดขัดท่ีว่าเก็บภาษีไม่ได้เช่นติดข้อตกลงอาฟตา 
(AFTA) ก็ขอให้เก็บเป็นค่าธรรมเนียมแล้วก็น าเงินนี้มาพัฒนาวงการปศุสัตว์ต่อไป แล้วไม่ต้อง
กลัวว่าถ้าเราขึ้นภาษีเก็บค่าธรรมเนียมแล้วต่างชาติจะไม่น าหนังมาฟอกในประเทศนะครับ
ผมกราบเรียนว่าไม่มีท่ีใดในโลกหรอกท่ีเขาให้เอาหนังไปปั่นลงทะเล เอาน้ าเสียลงทะเล
เหมือนบ้านเรา ไหน ๆ ทะเลจะเน่าแล้วก็ขอให้เก็บภาษีเถอะนะครับ ผมยินดีรับหลักการ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอกราบขอบพระคุณ
เป็นอย่างสูงครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ ต่อไป 
คุณวิสาร เตชะธีราวัฒน์ ครับ 
 

- ๓๕๔/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๑๔ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   เสาวลักษณ์ ๓๕๔/๑ 
 
  นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ (เชียงราย)  :  ท่านประธานท่ีเคารพครับ กระผม
วิสาร เตชะธีราวัฒน์ พรรคเพื่อไทยจากจังหวัด เชียงราย ในวันนี้ผมต้องขออนุญาต 
ท่านประธานได้ใช้สไลด์อยู่ประมาณสัก ๑๕ แผ่น แต่ว่าจะไม่ลงลึกรายละเอียดท่ีจะซ้ ากับ
เพ่ือนสมาชิก  
  ประเด็นแรก อยากจะกราบเรียนท่านประธานก่อนว่าอยากให้ใครก็ตามท่ีอยู่
ในทีมของท่านพลเอก ประยุทธ์ได้กรุณาเอาคลิป (Clip) เหล่านี้ไปให้ท่านดูด้วยแล้วท่านจะรู้
ความจริง อาทิตย์ท่ีผ่านมาผมดูแล้วครับ ท่านนายกรัฐมนตรีของเราท่าทางจะเป็นคน 
เจ้าอารมณ์ หงุดหงิด แล้วก็เป็นคนที่ราศีตกครับ เพราะฉะนั้นวันนี้ท่านต้องใจเย็น ๆ นะครับ 
แล้วท่านฟังพวกเราท่านจะรู้ แล้วเชื่อว่าวันนี้หลังจากท่ีพวกเราอภิปรายเรื่องงบประมาณจบ 
ท่านยิ่งจะมีปัญหาแล้วก็จะหงุดหงิดมากกว่านี้ แต่ไม่ต้องห่วงเราจะไปอภิปรายกับท่าน 
อีกครั้งหนึ่งช่วงอภิปรายไม่ไว้วางใจเร็ว ๆ นี้ล่ะครับ ท่านประธานครับ เพื่อไม่ให้เสียเวลา 
ผมจะขออนุญาตเรียนท่านประธานว่าในงบประมาณปี ๒๕๖๖ ผมว่าจริง ๆ แล้วมัน 
ไม่เป็นธรรมอย่างยิ่ง ผม ท่านประธานเอง เราเป็น ส.ส. ในการพิจารณางบประมาณมา 
หลายครั้ง ผมถือว่าในสภานี้ไม่มีใครท่ีจะมีอาวุโสหรือว่ามีวุฒิภาวะแล้วก็เป็นหลักของ 
ฝ่ายนิติบัญญัติได้เท่าท่านประธาน แต่คราวนี้ในการจัดงบประมาณครั้งนี้มันเป็นอะไรท่ีผม 
ถือว่าเลวร้ายท่ีสุด มันไม่ได้ค านึงถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเลย แล้ วจัด
งบประมาณไม่ได้เอาพี่น้องประชาชนเป็นศูนย์กลางและไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งในการจัด
งบประมาณ ผมจะขออนุญาตเรียนท่านประธานว่าการจัดงบประมาณครั้งนี้มันเหมือนกับ
เป็นการแบ่งเค้ก เป็นการจ่ายค่าไถ่ให้กับพรรคร่วมรัฐบาลบางพรรค อันนี้ผมตรง ๆ กับท่าน
พลเอก ประยุทธ์เลยนะครับ ผมเรียนท่านประธานว่า ณ วันนี้ท่านพลเอก ประยุทธ์ต้องรู้ว่า
ชาวบ้านยากจน ชาวบ้านเดือดร้อน ค้าขายไม่ดี มีปัญหาโควิด (COVID) มีปัญหาเศรษฐกิจ 
หลังสุดเกษตรกรชาวไร่ชาวนาขายสินค้าเกษตรไม่ได้ ปุ๋ยแพง น้ ามันแพงแต่ค่าแรงถูก  
อเนจอนาถท่ีสุดเรานั่งจัดงบประมาณกัน ๓.๑๘๕ ล้านล้านบาท แต่ประเทศไทยทุกวันนี้ 
ยังมเีด็กนักเรียนท่ีไม่มีเงินจะเรียน ครูบอกให้ไปท าอะไรก็ได้ สุดท้ายเด็กต้องฆ่าตัวตายแบบนี้ 
ได้หรือครับ ผมขออนุญาตท่านประธานว่ามันมีประเด็นท่ีเพื่อนสมาชิกได้อภิปรายมา ๒ วัน  
ไม่ว่าจะเป็นงบหาเสียง เป็นงบการหาหัวคิว เป็นงบการท่ีจะแจกจ่ายให้พวกพ้องนะครับ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งใครท่ีอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยและจะย้ายพรรคไปอยู่ฝ่ายพรรคร่วมรัฐบาล  



๗๑๕ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   เสาวลักษณ์ ๓๕๔/๒ 
 
ได้พิเศษครับ ท่ีผมพูดนี่ผมไม่ได้พูดลอย ๆ ผมเรียนท่านประธานว่าถ้าท่านประธานเห็นในงบ
ขาวคาดแดงรายละเอียดของงบประมาณมันรับไม่ได้ครับ แบบนี้มันต้องถือว่าเป็นการทุจริต
เชิงนโยบายและคนท่ีเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะท่ีท่านปฏิวัติปี ๒๕๕๗ ตอนนี้ท่านโดนบีบคอ
แล้วหรือ ท่านไม่มีศักดิ์ศรีของความเป็นนายกรัฐมนตรีเหลืออยู่เลยหรือ ผู้บัญชาการทหารบก
คนเก่งไปไหนล่ะครับ ท่านประธานครับ ผมจะลงรายละเอียดว่าขอสไลด์ (Slide) แผ่นแรก  
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ (เชียงราย)  :  งบประมาณท้ังหมด ผมจะเน้น  
๔ เรื่อง เรื่องแรกก็คือเน้นงบทหาร อันท่ี ๒ ก็คือมุ่งผลาญภาษี อันท่ี ๓ ก็คือได้ทีก็จะทุจริต 
และเจ็บแสบท่ีสุดก็คือปิดบัญชีกลับบ้าน  
  งบอันแรก เรื่องเน้นงบทหาร ผมคิดว่าเพื่อนสมาชิกเราอภิปรายไปเยอะแล้ว 
พี่น้องประชาชนก็รู้ครับ เรือด าน้ าไม่มีเครื่องยนต์ คนท่ีมาสร้างอู่เรือด าน้ าเป็นครูสอน
ภาษาจีน และมีการจะขอซื้อเอฟ ๓๕ (F35) จะไปรบกับใครครับ จะไปช่วยรัสเซียกับยูเครน 
รบกันหรือครับ เรื่องอาวุธนี้ผมจะไม่พูดแล้วครับ แต่ว่ามุ่งผลาญภาษี ผมเรียนท่านประธาน
ว่าขอให้ท่านประธานลองดูสิว่า ณ วันนี้มันเป็นเรื่องการจัดงบประมาณท่ีสูญเปล่าจริง ๆ  
และไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มเลย มีแต่จะสร้างหนี้เพิ่มให้พี่น้องประชาชน ท่านประธาน ณ วันนี้
ในงบประมาณปี ๒๕๖๖ เราตั้งเงินเป็นการบริหารหนี้สาธารณะอยู่ประมาณ ๓๖๐,๐๐๐ 
ล้านบาท ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

- ๓๕๕/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 



๗๑๖ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สิริพร ๓๕๕/๑ 
 
แต่ท่านใช้ต้นเงินแค่แสนล้านบาท ดอกเบี้ยทุกวันนี้เราต้องใช้อีก ๒๖๐,๐๐๐ ล้านบาท  
ซึ่งตรงนี้พ่ีน้องประชาชนคนไทยจะต้องร่วมกันรับผิดชอบ ผมขออนุญาตท่านประธานครับว่า
ในงบฐานภาษีขอไปเร็ว ๆ อันท่ี ๑ คืออะไรครับ ท่านลองดูสิครับตัวนี้งบของกระทรวง
คมนาคม ก่อนปี ๒๕๖๒ ปกติเฉลี่ยตามหัว ตามความยากจน ตามเศรษฐกิจ ตามจีดีพี (GDP) 
ตามจีพีพี (GPP) ของแต่ละพื้นท่ี แต่ละจังหวัด แต่ละภาค ภาคไหนยากจนหน่อยรัฐบาล 
ก็ช่วยเยอะ แต่ตอนนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นครับ ปีนี้ยิ่งอเนจอนาถครับ ผมขออนุญาตตัวหนังสือ
อาจจะเล็กหน่อยนะครับ ท่านประธานดูตามผมนะครับ กระทรวงคมนาคมได้งบไปท้ังหมด 
๕.๗ ล้านบาทของบประมาณประเทศ จาก ๓.๑๘๕ ล้านล้านบาท โตขึ้น ๔.๒ เปอร์เซ็นต์ 
และงบไปอยู่ท่ีไหนครับ อันแรกก็คือรัฐบาลใช้งบในการก่อสร้างถึง ๑๕ เปอร์เซ็นต์ คิดแล้ว
เป็นเงินก่อสร้างของคมนาคมอยู่ ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ผมเจาะลึกไปเฉพาะเอากรมทางหลวง
และกรมทางหลวงชนบท ซึ่งเพื่อนสมาชิกได้กล่าวไว้แล้วมันตลกดีตรงท่ีว่าเราท าไมมี  
๒ หน่วยงาน หน่วยงานหนึ่งก็ ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท อีกหน่วยงานหนึ่งก็ ๔๐,๐๐๐-๕๐,๐๐๐ 
ล้านบาท ค่าใช้จ่ายก่อสร้างมากท่ีสุดถึง ๑.๕๘ แสนล้านบาท เรียกได้ว่าเป็นงบก่อสร้าง  
๓๑ เปอร์เซ็นต์ของการก่อสร้างท้ังประเทศ ผมขออนุญาตสไลด์ (Slide) ต่อไปครับ มันมี
งบประมาณเกี่ยวกับใช้เงินกู้ผูกพันและมีผลกระทบต่อการคลังมากที่สุด ส่อว่าจะมีการตั้งงบ
กินยาวข้ามปี ผมเรียนท่านประธานว่างบ ๕ อันดับแรก กระทรวงคมนาคมมีงบผูกพันไว้ 
๓๐๐ ,๐๐๐ ล้านบาทเฉพาะปีนี้  งบอันใหม่อีก ๕๙ ,๐๐๐ ล้านบาท อันนี้มากกว่า
กระทรวงมหาดไทย มากกว่ากระทรวงกลาโหมด้วยซ้ า ในงบส่อโกงผมเรียนท่านประธาน
อย่างนี้ครับ ผมไม่ได้อิจฉาตาร้อนพี่น้องบุรีรัมย์ ชื่นชมครับ มีสนามกรังด์ปรีซ์ (Grand Prix)  
มีสนามกีฬา มีการพัฒนาประเทศเยอะแยะจากจังหวัดท่ีถือว่าต้องต าน้ ากิน แต่เดี๋ยวนี้เป็น
จังหวัดท่ีอยู่ในระดับต้น ๆ แต่ถ้าท่านประธานมันผิดปกติตรงนี้ครับ ตรงท่ีว่าก่อนปี  ๒๕๖๒ 
งบประมาณปกติอย่างท่ีผมเรียนท่านประธานไว้ แต่งบประมาณปีต่อ ๆ มาตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้
เข้ามาบริหารปี ๒๕๖๒ มันเปลี่ยนไปเยอะเปลี่ยนโดยท่ีมันไม่มีเหตุมีผล และผมคิดว่ามัน 
ไม่เกิดประโยชน์เปลี่ยนเพื่อท่ีจะเอางบประมาณลง เอาสตางค์ทอนเอาหัวคิว ผมขออนุญาต
ไม่ได้กล่าวอ้าง แต่ท่านประธานลองดูสิครับจากสภาพัฒน์ เขาบอกว่าจังหวัดเชียงใหม่กับ
จังหวัดบุรีรัมย์ ประชากรเชียงใหม่อยู่ ๑,๗๘๐,๐๐๐ คน ประชากรบุรีรัมย์อยู่ประมาณสัก 
๑,๕๐๐,๐๐๐ กว่าคน แต่ว่ารายได้ท่ีเกี่ยวกับเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดท่ีท า 



๗๑๗ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สิริพร ๓๕๕/๒ 
 
รายได้นักท่องเท่ียว มีคนเข้าไปจับจ่ายใช้สอยเขาถือว่าเป็นอันดับท่ี ๑๒ ของประเทศไทย
เพราะเป็นหัวเมืองภาคเหนือ เป็นศูนย์ระเบียงเศรษฐกิจ แต่บุรีรัมย์เราไม่ว่ากัน เขาอาจจะไต่
ระดับขึ้นมาเป็นอันดับ ๓๒ แต่ท่านประธานลองดูงบสิว่ามันต่างกันแค่ไหน กระทรวง
คมนาคมให้งบในจังหวัดเชียงใหม่อยู่ ๓,๑๒๐ ล้านบาท แต่บุรีรัมย์ปี ๒๕๖๖ ได้จังหวัดเดียว 
๖,๔๘๗ ล้านบาทเศษ ซึ่งบุรีรัมย์มากกว่าเชียงใหม่ ๒ เท่า สิ่งท่ีผมจะต้องขอเรียนว่าอย่างนี้
ผมจะเรียกงบอะไรดีครับ กรมทางหลวงโตเข้าไป ๔.๘ งบบ ารุงอีก ๒.๒ หมื่นล้านบาท  
งบกรมทางหลวงชนบทอีก ๒.๘ หมื่นล้านบาท เป็นงบบ ารุงทางอีก ๑.๗ หมื่นล้านบาท  
งบกรมเจ้าท่า ๓.๘ เปอร์เซ็นต์ เป็นงบบ ารุงอีก ๑.๕ พันล้านบาท เงินเหล่านี้ไม่ว่ากันครับ  
แต่ผมขออนุญาตต้องชื่นชมท่านอาจารย์สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ  เขาได้ท าตัวเลขให้ผมดู 
แล้วผมเห็นชัดเจน งบบ ารุงทางบุรีรัมย์น าโด่งครับ โดยท่ัวไปเขาบอกมาตรฐานจะอยู่ท่ี ๑  
แต่บุรีรัมย์ได้เข้าไป ๔.๒๙ เท่า สุรินทร์ได้ไป ๓.๕๘ เท่าไม่ว่ากันครับ แต่สิ่งท่ีผมจะชี้ให้เห็นนี่  
มีงบสนามบินอีกประมาณ ๒๐๐ กว่าล้านบาทลงบุรีรัมย์ -------------------------------------- 
 

- ๓๕๖/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๑๘ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศันสนีย์ ๓๕๖/๑ 
 
แต่ท่านประธานครับ ต้องชี้ให้เห็นเลยว่าพลเอก ประยุทธ์ จริงใจในการท่ีจะตรวจสอบ 
เร่ืองทุจริตหรือไม่ ขอสไลด์ (Slide) แผ่นต่อไปครับ ประเทศไทยได้รับการยกย่องอันดับต้น ๆ 
ก็คือการทุจริตคอร์รัปชันครับ ๑๒๐ ประเทศ ประเทศไทยอยู่อันดับ ๑๐๙ ตกต่ ามาตลอด
ตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้มาบริหาร ผมเรียนท่านประธานว่าท่ีผมอนาถใจก็คืองบตรวจสอบในการท่ีจะ
ดูแลการทุจริตคอร์รัปชันมีแค่ ๑,๖๐๐,๐๐๐ และมีอีกท่ีหนึ่งเป็นงบเกี่ยวกับการบริหาร
ป้องกันการทุจริต มีประมาณ ๕ ล้านเศษ ๆ อย่างนี้หรือครับมีความจริงใจในการท่ีจะดูแล
งบประมาณให้มีความโปร่งใสกับพี่น้องประชาชน ท่านประธานครับ สิ่งท่ีผมมีความตั้งใจ
อยากจะพูดอยากจะให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบเหมือนกับท่ีผมได้เห็น มันมีอีกหลาย
โครงการ อันนี้เป็นโครงการของรัฐวิสาหกิจท่ีอยู่ในการก ากับดูแลของทางกระทรวงคมนาคม 
รัฐวิสาหกิจทุกอันโตหมดเลยครับ สิ่งท่ีผมอยากเรียนก็คือว่าผมจะแตะไว้เพียงเบา ๆ นะครับ 
นั่นหมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นการท่าอากาศยาน สนามบิน เอาง่าย ๆ เป็นการสร้างสนามบิน  
ท่ีจะให้ช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้โดยสารการคัดกรอง ปรากฏว่าเรื่องเหล่านี้เป็นการสร้างรถไฟ
เชื่อมต่อ ๓ สนามบินไปเอื้อประโยชน์ให้บริษัทเจ้าสัวครับ ผมขออนุญาตบอกได้เลยว่า 
เป็นข่าวท่ัวไป ก็คือบริษัท ซีพี (CP) เขาบอกว่าซีพี (CP) จะต้องจ่ายเงิน ๑๐,๖๗๑ ล้านบาท 
ปรากฏว่าขอเลือ่นไม่จ่าย ถึงเวลาก็อ้าง แล้วก็รัฐเองโดยกระทรวงคมนาคมก็ยอมให้ผ่อนปรน
บอกว่าผ่อนจ่ายได้ไป ๗ ปีครับ อันนี้ยังไม่หน าซ้ ายังยอมให้เอางบท่ีจะต้องเบิกจ่ายจากรัฐ 
แทนท่ีจะต้องให้ ๖ ปีกลับต้องจ่ายให้เขาเร็วอีก ๓ ปี สรุปก็คือเงินจากบริษัทท่ีจะประมูล
ไม่ได้เรายังต้องชะลอให้เขา ๗ ปี แต่ของเรากลับยืดให้เขาเอาเงินให้เขาเร็วอีก ๓ ปี อันนี ้
อีกโครงการหนึ่งการสร้างรถไฟความเร็วสูงท่ัวประเทศปรากฏว่าช้าทุกโครงการครับ ๕ ปี 
ต้องเรียนท่านประธานว่าพึ่งสร้างไปได้ ๓.๕ กิโลเมตร ท่านประธานผมขออนุญาตว่าจะไปเร็ว
อีกนิดครับ เป็นการก่อสร้างเกี่ยวกับเรื่องโครงการคัดกรองสนามบินของการท่าอากาศยาน 
ท่ีสุวรรณภูมิต้องใช้เงินถึง ๑๘,๗๘๔ ล้านบาท ท่ีสนามบินอีกหลาย ๆ ท่ีไม่ว่าจะเป็นเชียงราย
หาดใหญ่ ภูเก็ต ดอนเมืองก็อีกประมาณ ๗,๖๐๐ กว่าล้าน ผมขออนุญาตว่าท้ังหมดเขาใช้วิธี
ตั้งงบจากหน่วยงาน และสภาแห่งนี้ก็ควบคุมไม่ได้ครับ ตรวจสอบไม่ได้ครับ แต่ท่านประธาน
เชื่อไหมครับ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจใด ๆ ก็ตามถ้าจะกู้เงิน ถ้าจะท าอะไรแล้วรัฐบาลจะต้อง 
เป็นคนค้ าประกันอยู่ดีครับ เพราะฉะนั้นผมถึงบอกท่านประธานว่าสิ่งท่ีเรารับไม่ได้คือเรื่องนี้
ขออนุญาตสไลด์ (Slide) แผ่นต่อไปครับ อันนี้เรื่องมอเตอร์เวย์ (Motorway) เรื่องนี้เมื่อวานนี้ 



๗๑๙ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศันสนีย์ ๓๕๖/๒ 
 
ท่าน ส.ส. อาจารย์สุรเชษฐ์ได้มีการอภิปรายไปล่วงหน้าแล้วนะครับ แต่ว่าตอนนี้นอกจากคุณ
สร้างไม่เสร็จยังไม่พอ ปีนี้ไม่มีงบแต่มีการควบคุมงาน และท่ีดีท่ีสุดคืออะไรครับ มอเตอร์เวย์ 
(Motorway) นครราชสีมา-บางปะอิน คุณกลับของบเพิ่มจาก ครม. ได้อีก ๖,๗๐๐ ล้านบาท 
แล้วผมก็ทายได้เลยว่าท่านพลเอก ประยุทธ์ก็ต้องให้ครับ และมีมอเตอร์เวย์ (Motorway) 
บางใหญ่-เมืองกาญจน์อีก อันนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะได้ประโยชน์แค่ไหน อย่างไร มันจะเหมือนกับ
บางปะอิน-โคราชหรือเปล่าครับ แต่ตัวนี้จะเข้า ครม. มีงบก่อสร้างอีก ๕๕,๐๐๐ ล้านบาท  
และจะต้องมีการขอค่าเวนคืนอีก ๑๗,๐๐๐ กว่าล้านบาท ซึ่งท้ังหมดท่ีผมเรียนท่านประธาน
ผมจะสรุปตรงนี้ งบท้ังหมดมันส่อให้เห็นเกี่ยวกับเรื่องเงินในงบประมาณนอกงบประมาณ 
ท้ังทางราง ทางน้ า ทางบก ทางอากาศ ค่าชดเชยและค่าไถ่ต่าง ๆ แต่ว่าท้ังหมดเป็นการรีดไถ
เพื่อท่ีจะให้พี่น้องประชาชนได้โครงการเหล่านี้มา ผมเรียนท่านประธานว่าสิ่ง ท่ีผมจะสรุป
สุดท้าย ขออนุญาตเวลาเพิ่มจากเพื่อนสมาชิกสัก ๒  ๓ นาทีนะครับ เรื่องเกี่ยวกับปิดบัญชี
กลับบ้านครับ ผมเรียนท่านประธานว่าครั้งนี้เป็นเรื่องอะไรท่ีมันสุดแสนจะรันทดจริง ๆ  
พวกเราเองจะต้องไปต่อรองในพื้นท่ีว่าจังหวัดนี้อ าเภอผมจะได้อ่างเก็บน้ าไหม ----------------- 
 

- ๓๕๗/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๒๐ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    รัศมี ๓๕๗/๑ 
 
จะได้งบกันภัยแล้งไหม จะได้ท าถนนลาดยางไหม แต่บางจังหวัดผมว่าก็ได้ครับ ดีใจแทน 
พี่น้องในสุรินทร์เลยครับ ถนนลาดยางดี ๆ อยู่ ถึงเวลาสี่แยกก็ขูดแล้วก็ท าต่อ แล้วก็เอา
คอนกรีตไปปู ปูจนไม่รู้จะปูอะไรแล้ว อีกหน่อยนี่คันนาท่ีสุรินทร์อาจจะต้องไปลาดคอนกรีต 
ลาดยางก็ได้ ในท านองเดียวกันท่านประธานครับเรื่องท่ีแย่ท่ีสุดคืออะไร มันเป็นการตกลง 
กันไว้ เป็นการเป็นการทุจริตคอร์รัปชันเชิงนโยบายหรือไม่ ผมเอาชัด ๆ ก็คือพี่น้องท่ีอยู่ 
ในจังหวัดยโสธร อ านาจเจริญ อุบลราชธานี เรามีงบ อบจ. อยู่ ๑๕๖ ล้านบาท ท่ียโสธร 
อ านาจเจริญ ๑๒๒ ล้านบาท อุบลราชธานีใหญ่หน่อย ๕๓๐ ล้านบาท แต่ท่านประธานครับ 
ศรีสะเกษท่ีพรรคการเมืองพรรคหนึ่งไปหาเสียงไว้ ไม่ผิดครับ เข้าไปนอกเวลา เขาก็ไปหา
เสียงเพื่อท่ีจะโฆษณาชวนเชื่อบอกว่าถ้ายกจังหวัดได้ ๒ ต าแหน่ง ปีนี้ อบจ. ศรีสะเกษได้ 
๙๔๐ ล้านบาท เรื่องพวกนี้ผมไม่แปลกใจ แล้วก็เงินพวกเราเราคิดว่าเราอยากได้งบไปลงให้  
พ่ีน้องประชาชนทีละ ๕๐ ล้านบาท ทีละ ๑๐๐ ล้านบาท แต่อันนี้มันเป็นหมื่น ๆ ล้านบาทมัน
ไปท่ีไหนครับ ผมอยากเรียนท่านประธานว่างบภาษีไม่ว่าจะเงินนอกงบประมาณ  
ในประมาณ ตอนนี้เรามีหนี้สาธารณะคงค้างอยู่ ๙.๙ ล้านล้านบาท รวมรัฐวิสาหกิจอีก ๘.๗ 
แสนล้านบาท ณ วันนี้เรามีหนี้ต้องค้ าประกันอีกประมาณ ๒.๕๓ แสนล้านบาท มีหนี้ของ
รัฐวิสาหกิจอีก ๗,๐๐๐ ล้านบาท เงินเหล่านี้เขาเอาไปละเลงกันเพื่ออะไรครับ เพื่อเป็น
จังหวะท่ีคมนาคมจะได้ เรียกค่าไถ่ครับ ผมเรียนท่านประธานว่าวันนี้ฝากถามถึง 
ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ ท่านเคยได้ยินไหมว่าค าว่านายกรัฐมนตรี ๕๐๐  
ผมไม่ได้ว่าท่านพลเอก ประยุทธ์ แต่ค าว่านายกรัฐมนตรี ๕๐๐ ตอนนี้มันมีจริง ๆ จังหวัด 
แถว ๆ อีอีซี (EEC) นี่ล่ะครับ หัวหนึ่ง ๕๐  ๑๐ คนก็ ๕๐๐ ไปท าอย่างไรก็ได้เอามา ๑๐ คน 
เงินพวกนี้มาจากไหน ผมรับไม่ได้ครับ เพราะว่างบประมาณตัวนี้มันเป็นเรื่องท่ีมาจากภาษีพี่
น้องประชาชน และคุณจะคิดปิดบัญชีกลับบ้านแบบนี้ผมว่าสงสารพี่น้องประชาชนคนไทย
เถอะครับ สงสารเกษตรกรชาวไร่ชาวนาเถอะครับ ผมเรียนท่านประธานว่า ณ วันนี้การจัด
งบประมาณ ผมมั่นใจว่าพรรคเพื่อไทย โดยเฉพาะพรรคฝ่ายค้านหลายพรรคไม่รับ ถ้าเรา 
รับเท่ากับเราก็สมรู้ร่วมคิดท่ีจะไปแบ่งเค้ก ผมยังไม่พูดถึงนะว่าเรื่องท่ีรถไฟ สีส้ม สีเขียว  
จะรับ ไม่รับ ไม่ใช่ครับ ผมโชคดีได้มีโอกาสรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่คนหนึ่งซึ่งเคยเป็นผู้บริหาร
ประเทศ ท่านเล่าให้ผมฟังว่าบริษัทเขาไม่ต้องการสัมปทาน สัมปทานจะครบปี ๒๕๗๒  
เขาขอเฉพาะรัฐบาลเอาเงินคืนเขา เขาก็พอแล้ว อันนี้ไปยัดเยียดสัมปทานให้เขา ตอนนี้มี 



๗๒๑ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    รัศมี ๓๕๗/๒ 
 
สีส้มเข้ามาอีก รายละเอียดค่อย ๆ มาท่ีฝ่ายค้านเรื่อย ๆ ฝ่ายไหนชนะก็บวกกันไป ออกหัว 
ก็ได้กิน ออกก้อยก็ได้กิน แต่เรื่องพวกนี้เราจะปล่อยให้มันเป็นหนอนกัดกินประเทศไม่ได้ 
ตอนนี้ผมนึกอะไรไม่ออกครับ เมื่อคืนนึกตั้งนานว่างบประมาณฉบับปี ๒๕๖๖ ซึ่งถือว่าเป็น
ฉบับสุดท้ายของรัฐบาลชุดนี้เราจะเรียกว่าอะไรดี ผมขอเรียกว่าเป็นงบประมาณฉบับผีปอบ 
ท่านประธานครับ ผีปอบนี่คืออะไร ผีปอบนี่คือมันก็จะกัดกินล าไส้เครื่องในมนุษย์ทุกปี ๆ  
ทุกเดือน ๆ แล้ว ณ วันนี้หนี้สินประเทศเรามันเกินจะเยียวยาแล้ว แล้วคุณก็ยังจัดงบประมาณ
ประเภทแบบนี้อีก ผมไม่ได้คิดว่าจะอิจฉาตาร้อน ยิ่งดีใจกับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็น 
สุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ แต่ท่านไปถามเขาหรือยัง ไปท าถนนให้เขา เขาต้องการไหม  
ถมถนนสูงกว่าหลังคาบ้านเขา แล้วเขาบอกว่าถนนนี้เอาไว้เพื่อขนพืชผลการเกษตร พืชผล
การเกษตรกระทรวงเกษตรได้ท างบประมาณในการท่ีจะส่งเสริมให้เขามีเกษตรกรท่ีดี  
มีพืชผลท่ีดีหรือเปล่า ท าถนนเพื่อความอยากตัณหาของตัวเอง เพื่อท่ีจะเอาหัวคิว เพื่อท่ีจะ
เอาเงินทอน เพื่อท่ีจะเอาไว้เป็นทุนในการเลือกตั้งครั้งหน้า เพื่อท่ีจะเอาไว้เรียกคนท่ีอยู่  
ฝ่ายประชาธิปไตยไปเป็นฝ่ายสนับสนุนรัฐบาล ผมถึงต้องกล่าวหาท่านนายกรัฐมนตรีว่าท่านรู้  
ท่านบอกว่าท่านไม่เคยทุจริตคอร์รัปชัน แต่สิ่งท่ีท่านท ามาท่ีท่านรับรู้ ท่ีท่านต้องตกเป็น 
เบี้ยล่างเพราะท่านโดนบีบคอ โดนเรียกค่าไถ่ถูกต้องหรือไม่ ผมเรียนท่านประธานว่า
งบประมาณฉบับนี้เป็นงบประมาณฉบับท่ีเลวร้ายท่ีสุด เป็นฉบับผีปอบท่ีจะกัดกินพี่น้อง
ประชาชนคนไทยท้ังประเทศ หนี้สินไม่ได้ใช้ ลูกหลานไม่มีเงินไปเรียน ถึงเวลาขึ้นมาจะต้อง
ผูกคอตายอีกกี่คน ผมเรียนท่านประธานว่าพรรคเพื่อไทยเราไม่รับร่างฉบับผีปอบฉบับนี้ครับ
ขอบพระคุณครับ ท่านประธานครับ 
 

              - ๓๕๘/๑ 
 

 
 
 
 
 



๗๒๒ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศิริรัตน์ ๓๕๘/๑ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณนะครับ ต่อไป
นางสาววทันยา บุนนาค ครับ 
  นางสาววทันยา บุนนาค (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบเรียนท่านประธาน 
ท่ีเคารพค่ะ ดิฉัน นางสาววทันยา บุนนาค ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 
จากพรรคพลังประชารัฐ ท่านประธานคะในขณะท่ีเราก าลังพิจารณางบประมาณวาระหนึ่ง 
ประจ าปี ๒๕๖๖ นี้ ท่ามกลางความผันผวนของโลกท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตและความท้าทาย
ซึ่งเป็นปัญหาปัจจุบันท่ีทุกประเทศท่ัวโลกก าลังเจอนั่นก็คือเราจะใช้ยุทธศาสตร์อะไรในการ
พลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศซึ่งต้องยอมรับว่าการแพร่ระบาดของวิกฤติไวรัสโควิด -๑๙ 
(Virus COVID-19) นั้นได้ท าให้ภูมิทัศน์ 
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  คุณวทันยาครับ ขออภัย
เสียงจะเบาไปนะครับ 
  นางวทันยา บุนนาค (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ได้ยินไหมคะ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ครับ ดีขึ้นครับ 
  นางวทันยา บุนนาค (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ขอบคุณค่ะ ดิฉันขอต่อนะคะ  
ต้องยอมรับว่าในภายหลังการแพร่ระบาดของวิกฤติไวรัสโควิด-๑๙ (COVID-19) ได้ท าให้ 
ภูมิทัศน์รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคประชาชนได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง วันนี้ประเทศ
ทุกประเทศท่ัวโลกก าลังเข้าสู่เศรษฐกิจท่ีเรียกว่ายุคกิ๊กอีโคโนมี (Gig Economy) ค่ะ หนึ่งใน
นโยบายท่ีในช่วงหลังเรามักจะได้ยินท้ังภาครัฐและเอกชนพูดถึงอยู่บ่อยครั้งจนกลายเป็น  
ค าฮิตติดปากนั่นก็คือยุทธศาสตร์เรื่องของการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) เข้ามาพลิก
ฟื้นเศรษฐกิจค่ะ แต่สิ่งท่ีส าคัญท้ังหมดนี้ก็คือว่าในการท่ีเราจะใช้ซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power)  
เรามียุทธศาสตร์อย่างไร เรามีเป้าหมายอะไรและท่ีส าคัญท่ีสุดก็คือเรามีแผนการท างาน 
อย่างเป็นรูปธรรมอย่างไรเพื่อท่ีจะสร้างซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) ของคนไทยให้เกิดขึ้น
ได้จริงในการแข่งขันกับต่างประเทศ หลังจากที่ดิฉันได้ศึกษารายละเอียดของงบประมาณของ
ภาครัฐในปี ๒๕๖๖ ดิฉันก็ตั้งข้อสังเกตว่าในการท างานเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) 
ของภาครัฐ ยังมีลักษณะในรูปแบบของต่างกระทรวง ต่างคนต่างท า การใช้งบจึงเป็นไป 
ในลักษณะการใช้งบแบบกระจัดกระจายแล้วก็พื้นฐานงบประมาณโดยส่วนใหญ่ก็ถูกน าไปใช้ 



๗๒๓ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศิริรัตน์ ๓๕๘/๒ 
 
ในลักษณะรูปแบบท่ีเป็นโครงการจัดกิจกรรมหรือท่ีเรียกว่าเป็นอีเวนต์เบสด์ (Event Based) 
ซึ่งมันจะเป็นการจัดท าโครงการท่ีไม่ได้มีแผนต่อเนื่องในระยะยาว แต่สิ่งส าคัญท่ีสุดก็คือว่า
เราไม่มีแผนงานในการท่ีท างานชัดเจนว่าเราก าลังจะท าอะไร ท าอย่างไร และท าเพื่ออะไร 
ด้วยเหตุนี้ดิฉันจึงอยากจะขอน าเสนอให้ภาครัฐพิจารณาทบทวนการใช้งบประมาณในการที่จะ
สร้างเศรษฐกิจด้วยซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) ตามปณิธานของรัฐบาลให้ส าเร็จออกเป็น 
๓ ประเด็นหลัก ๆ ด้วยกันค่ะ 
  ประเด็นแรก ก็คือประเด็นเรื่องของการท าความเข้าใจเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ 
(Soft Power) ให้ถูกต้องตรงกันเสียก่อน ประเด็นนี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องเล็ก แต่จริง ๆ แล้ว
เป็นเรื่องท่ีส าคัญอย่างยิ่ง เพราะถ้าหากเราเข้าใจค าว่า ซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) ผิดพลาด
คลาดเคลื่อนไปสิ่งท่ีจะเกิดผลกระทบตามมาก็คือเราก็จะจัดท าแผนนโยบายรวมถึงการ
ก าหนดยุทธศาสตร์เป้าหมายท่ีคลาดเคลื่อนตามไปด้วย ค าว่า ซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) 
หรือท่ีแปลตรงตัวว่า อ านาจละมุนละม่อมในการท่ีจะทรงอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงความคิด
และพฤติกรรมของผู้คน ดังนั้นหากเราจะใช้ค าว่า ซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) ในยุคปัจจุบัน
เราจะสร้างซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) ขึ้นมาใหม่ ก็อาจจะพูดในอีกทางหนึ่งได้นะครับ 
ว่าซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) ก็คือตัวแทนของสื่อหรือกระบวนการสื่อสารท่ีจะสามารถ 
ทรงอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงความคิดและทัศนคติของผู้อื่นค่ะ เมื่อพูดมาถึงตรงนี้ก็คงต้อง
บอกว่าหนึ่งในอาวุธท่ีส าคัญในการท่ีจะผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) ของคนไทย 
ให้เปลี่ยนสินค้าวัฒนธรรมในการเป็นสินค้าท่ีจะน าส่งออกไปสู่ สายตาประชาชนท่ัวโลก 
หรือการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการตลาดให้กับประเทศได้ส าเร็จ ------------------------------------- 
 
                        - ๓๕๙/๑ 

 
 
 
 
 



๗๒๔ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           ภาวดี ๓๕๙/๑ 
 
นั่นก็คือการพัฒนาอุตสาหกรรมสื่อศิลปะและบันเทิงท่ีจะสามารถเข้าถึงผู้คนได้อย่างง่ายดาย
ท่ีสุด และสามารถเข้าถึงผู้คนได้อย่างหลากหลายท่ีสุด ซึ่งกุญแจดอกนี้เองก็คือเครื่องมือ
ส าคัญที่ทุกประเทศทั่วโลกต่างให้ความส าคัญในการท่ีจะสร้างตลาดให้กับประเทศของตนเอง 
ท่านประธานคะ เมื่อเดือนเมษายนท่ีผ่านมาเราคงจ ากันได้ เรามีประเด็นโด่งดังท่ีเป็นข้อ
ถกเถียงกันในสังคม นั่นก็คือกรณีนักร้องหญิงมิลลิกินข้าวเหนียวมะม่วงบนเวทีโคเชลลา  
(Coachella) ในเหตุการณ์ครั้งนั้นการกินข้าวเหนียวมะม่วงเพียงครั้งเดียวของนักร้องหญิง
มิลลิได้ท าหน้าท่ีตัวแทนเป็นซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) ให้กับคนไทย สิ่งท่ีน่าสนใจ
มากกว่าท่ีนักร้องหญิงมิลลิกินข้าวเหนียวมะม่วง นั่นก็คือว่าคนท่ีได้อานิสงส์จากการกิน  
ข้าวเหนียวมะม่วงเพียงครั้งเดียวของนักร้องหญิงมิลลิก็คือกลุ่มเกษตรกรท่ีปลูกมะม่วง 
ชาวนาท่ีปลูกข้าว หรือกระท่ังร้านขายข้าวเหนียวมะม่วงท่ีเป็นผู้ได้อานิสงส์จากการใช้ 
ซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) นั่นก็คือนักร้องหญิงมิลลิในคร้ังนั้น หากเราลองจินตนาการว่า
ถ้าเรามีนักร้องมิลลิสัก ๑๐ คน ๕๐ คน คอยพูดถึงสินค้าต่าง ๆ อัตลักษณ์ของประเทศ  
ความน่าสนใจของชาติเราเหมือนท่ีทุกวันนี้ในร้านสะดวกซื้อเราเดินเข้าไปเราสามารถ  
ซื้อเหล้าโซจู เพราะว่าละครเกาหลีซีรีย์ (Series) เกาหลีตัวละครทุกตัวต้องมีปรากฏภาพของ
เหล้าโซจูอยู่ในละครซีรีย์ (Series) เกาหลี หรือกระท่ังเมนูยอดฮิตของคนไทย บะหมี่กึ่ง
ส าเร็จรูปวันนี้ก็ก าลังถูกตีตลาดด้วยบะหมี่กึ่งส าเร็จรูปของเกาหลีก็คือรามยอน เมื่อพูดถึง
กรณีของนักร้องหญิงมิลลิก็จะเห็นได้ว่าการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) ของไทย
ให้ส าเร็จและเป็นรูปธรรม จุดเริ่มต้นส าคัญนั่นก็คือรัฐจะต้องหันกลับมาให้ความส าคัญกับ
อุตสาหกรรมสื่อศิลปะและบันเทิงให้มีความเข้มแข็งเสียก่อนค่ะ เพราะไม่เช่นนั้นแล้ว 
การสร้างสรรค์ผลงานท่ีจะต้องใช้ความช านาญ ต้องใช้พรสวรรค์เฉพาะด้าน เช่น การสร้าง
นักร้องศิลปิน การสร้างสรรค์เพลงภาพยนตร์ซีรีย์ (Series) หรือกระท่ังการออกแบบการ์ตูน 
การออกแบบงานศิลปะกราฟิกดีไซน์เนอร์ (Graphic Designer) เหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นได้ยาก
เพราะเราขาดต้นทุนทางด้านบุคลากร เงินทุนในการท่ีจะไปสร้างสรรค์ผลงานท่ีมีคุณภาพ  
และท่ีส าคัญที่สุดก็คือการขาดตลาดเพื่อท่ีจะแข่งขันในการพัฒนาคุณภาพ เมื่อมาถึงหลังจาก
ท่ีเราได้เข้าใจเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) อย่างถูกต้องค่ะ สิ่งส าคัญในประเด็น
ล าดับท่ี ๒ ถัดมานั่นก็คือการก าหนดหน่วยงานท่ีรับผิดชอบอย่างชัดเจนเพื่อท่ีจะสามารถ
โฟกัสการท างานและสามารถท่ีจะจัดท าแผนระยะยาวเพื่อสู่เป้าหมายได้ส าเร็จ หากเรามอง 



๗๒๕ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           ภาวดี ๓๕๙/๒ 
 
ตัวอย่างของประเทศเกาหลีในวันท่ีรัฐบาลเกาหลีได้จัดท าแผนประกาศวิสัยทัศน์เรื่องของการ
ใช้นโยบายซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) จะเห็นได้ว่ารัฐบาลเกาหลีได้จัดตั้งโคเรียน ฟิล์ม 
เคาน์ซิล (Korean Film Council) หรือท่ีเราเรียกว่า โคฟิก (KOFIC) พร้อมกับการจัดตั้ง
กองทุน การจัดตั้งโคฟิก (KOFIC) ของเกาหลีท่ีเกิดขึ้นนั่นคืออะไรคะ นั่นคือเท่ากับเป็นการ
ประกาศวิสัยทัศน์ให้เห็นถึงความเอาจริงเอาจังของรัฐ และท่ีส าคัญท่ีสุดก็คือการก าหนด
บทบาทของรัฐท่ีจะมาเป็นผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน ไม่ท าให้เกิดความสับสนในระหว่างคนท่ี
ท างานด้วยกันและรวมถึงประชาชนท่ีเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม การท าหน้าท่ีของโคฟิก 
(KOFIC) ก็คือการก ากับดูแลแผนงาน รวมถึงการก ากับกองทุนท่ีจะท าหน้าท่ีในการสนับสนุน
เงินทุนให้เอกชน เพื่อน าเงินเหล่านี้ไปพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานท่ีมีคุณภาพ และเพื่อท่ีจะ
ผลักดันให้อุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมบันเทิงของเกาหลีนั้นเติบโตมากยิ่งขึ้น พร้อม ๆ กับ
การท่ีจะต้องท าหน้าท่ีในการพัฒนาเรื่องของทุนมนุษย์ ก็คือคนท่ีจะมีความรู้ความสามารถ  
ในการป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรม แต่ท่านประธานทราบไหมว่าในขณะท่ีทุกวันนี้อุตสาหกรรม
บันเทิงไทย หากเราดูจากงบการเงินท่ีดิฉันได้น ามา ดูเพียงเท่านี้ไม่ต้องไปดูรายละเอียด 
ก็จะเห็นได้ว่ากราฟมันมีในลักษณะก็คือมีรายได้ลาดลง ก็คือมีรายได้ลดลง นั่นเท่ากับว่า
อุตสาหกรรมบันเทิงไทยในช่วงท่ีผ่านมาอยู่ในสภาวะท่ียากล าบากวิกฤติ เพราะต้องต่อสู้กับ
วิกฤติดิจิทัลดิสรัปชัน (Digital Disruption) ท่ีเกิดขึ้น เมื่อเป็นแบบนี้ถามว่าแล้วอุตสาหกรรม
บันเทิงไทยเอกชนท่ีเคยมีความเข้มแข็งในอดีตจะน าเงินทุนอะไรในการท่ีจะมาพัฒนา
อุตสาหกรรมคุณภาพของงานท่ีจะออกไปแข่งขันกับต่างชาติได้ ในช่วงรอบ ๑๐ ปีท่ีผ่านมา
เราจึงรู้สึกได้ว่าอุตสาหกรรมบันเทิงไทย ผลงานของไทยท่ีเกิดขึ้นมันเลยอยู่ในลักษณะท่ี
เรียกว่า มูฟออน (Move On) เป็นวงกลมค่ะ นั่นก็คือหมายถึงว่าเราย่ าอยู่ท่ีเดิมนั่นเอง พอมา
พูดถึงในส่วนของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบก็ต้องบอกว่าวันนี้เราประกาศวิสัยทัศน์เรื่องซอฟต์
พาวเวอร์ (Soft Power) แต่เรากลับไม่มีหน่วยงานท่ีจะรับผิดชอบเร่ืองซอฟต์พาวเวอร์ (Soft 
Power) อย่างชัดเจน ----------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๓๖๐/๑ 
 

 



๗๒๖ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริวรรณ ๓๖๐/๑ 
 
หน่วยงานท่ีดูจะมีความใกล้เคียงมากท่ีสุด ณ วันนี้ก็คือกระทรวงวัฒนธรรมค่ะ แต่หากเรา  
มาพิจารณาในแง่ของรายละเอียดงบประมาณกระทรวงวัฒนธรรมก็คงจะต้องเกิดค าถาม  
ตัวใหญ่ ๆ ว่างานท่ีเกิดขึ้นในกระทรวงวัฒนธรรมนั้นจะผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ (Soft 
Power) ให้เกิดขึ้นจริงได้อย่างไร เพราะฉะนั้นจึงมาถึงประเด็นส าคัญสุดท้ายล าดับท่ี  ๓ ค่ะ  
ก็คือการสนับสนุนเงินทุนท่ีจะพัฒนาสร้างเอกชนให้เกิดความเข้มแข็งเพื่อท่ีเอกชนนั้นจะ
สามารถน าเงินทุนเหล่านี้น าไปใช้พัฒนาผลงาน คุณภาพ และรวมถึงพัฒนาบุคลากรเพื่อ
เสริมสร้างให้อุตสาหกรรมมันสามารถเติบโตแล้วไปแข่งขันให้ทันกับต่างชาติได้ หากเรามา
พิจารณาท่ีงบกระทรวงวัฒนธรรม จ านวน ๖,๗๔๗ ล้านบาท จ าแนกออกมาเป็นหน่วยงาน
ต่าง ๆ เช่น กรมการศาสนา กรมศิลปากร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และรวมถึงกองทุนต่าง ๆ 
จะเห็นได้ว่างบประมาณกว่า ๙๐ เปอร์เซ็นต์ถูกน าไปใช้ในเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ศิลปะเดิม
ของประเทศเก็บไว้ แต่ว่างบประมาณท่ีจะถูกน าไปใช้เพื่อพัฒนาต่อยอดไปในอนาคตนั้นกลับ
มีน้อยมาก ในโครงการท้ังหมดภายใต้กระทรวงวัฒนธรรมพบว่ามีเพียงโครงการเดียวท่ีมี
ความเกี่ยวข้องกับซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) มากท่ีสุดนั่นก็คือโครงการส่งเสริมสนับสนุน
และพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ซึ่งมีงบประมาณอยู่ท้ังสิ้นเพียง ๔๐ 
ล้านบาทกับภารกิจอันใหญ่หลวง ซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) ท่ีจะเป็นความหวังของคน
ไทยในการปั้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ คงไม่ต้องพูดถึงความเหมาะสมว่าด้วยงบประมาณเพียง
เท่านี้แล้วจะท าให้ภารกิจส าเร็จได้อย่างไร แต่ในข้อเท็จจริงแล้ว ดิฉันเข้าใจว่าทุกวันนี้รัฐบาล
เองก็มีภาระอันใหญ่หลวงในการท่ีจะต้องเยียวยาประชาชน ดูแลประชาชนหลังจากวิกฤติ 
ไวรัสโควิด-๑๙ (Virus COVID-19) การใช้งบประมาณจึงต้องเป็นไปด้วยความรอบคอบ  
แต่ในข้อเท็จจริงแล้วเรายังมีเงินกองทุนอีกจ านวนมากและเพียงพอมากในการท่ีจะสามารถ
พัฒนาเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) ของไทยได้ท่ีอยู่นอกเหนือเงินงบประมาณ  
นั่นก็คือกองทุนสื่อสร้างสรรค์ท่ีทุกวันนี้มีเงินเฉลี่ยในกองทุนสื่อสร้างสรรค์กองทุนเดียว 
เฉลี่ยปีละประมาณ ๖๐๐ ล้านบาท และรวมถึงกองทุนยูโซ (USO) หรือกองทุน กทปส. ของ
ส านักงาน กสทช. ท่ีเอกชนท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมสื่อท่ีจะต้องจัดส่งรายได้ ๒.๕ เปอร์เซ็นต์ 
ก่อนหักค่าใช้จ่ายให้กับกองทุนเหล่านี้ วันนี้สถานะของกองทุนเมื่อสิ้นปี วันท่ี ๓๑ ธันวาคม 
๒๕๖๔ มีเงินทุนอยู่ท้ังสิ้น ๖๔,๓๗๖ ล้านบาท แต่ถามว่าแล้วเงินจ านวนมากเหล่านี้ก็ถูก 
เก็บไว้ในบัญชีไม่ได้น าออกมาใช้ในการท่ีจะเสริมสร้างศักยภาพของประเทศให้เกิดการพัฒนา 



๗๒๗ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริวรรณ ๓๖๐/๒ 
 
ขับเคลื่อนได้อย่างแท้จริง แล้วนอกจากนี้งบประมาณท่ีขอเข้าไปในเงินกองทุนเหล่านี้ 
ก็จะเห็นได้ว่าถูกน าไปใช้ในโครงการต่าง ๆ แบบกระจัดกระจาย ท่ีผ่านมาเราจึงไม่สามารถ 
ท่ีจะเห็นผลลัพธ์ในการท างานจากการสนับสนุนเงินของกองทุนเหล่านี้ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
ได้เลย ท่ีผ่านมามันก็ไม่ต่างกับการต าน้ าพริกละลายแม่น้ า หากเราน าเงินของกระทรวง
วัฒนธรรม เงินของกองทุนท้ัง กทปส. กองทุนสื่อสร้างสรรค์ หรือกระท่ังงบประมาณในการ
จัดกิจกรรมออกอีเวนต์บูท (Event Booth) ต่าง ๆ ของกระทรวงต่าง ๆ ท่ีวันนี้ต่างคนต่างท า
น ามารวมกัน ก็จะพบได้ว่าจริง ๆ แล้ววันนี้เรามีงบประมาณท่ีมากเพียงพอในการท่ีจะมา
ปักหลักยุทธศาสตร์เพื่อผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) ของไทยให้ส าเร็จได้จริง  
กล่าวโดยสรุปค่ะท่านประธาน ก็คือยุทธศาสตร์เรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power)  
เป็นเพียงตัวอย่างท่ีดิฉันต้องการอยากจะขอน าเสนอไปยังรัฐบาลเพื่อท่ีจะพิจารณาปรับแผน 
การท างานในการท่ีจะรองรับความผันผวนและความท้าทายของโลกท่ีก าลังจะเกิดขึ้น 
ในอนาคตอีกหลาย ๆ เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม การเข้าสู่เอดจิงโซไซตี (Aging 
Society) สังคมชรา หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการแข่งขันนวัตกรรม ปัญหาเรื่องของตัว
ดิจิทัลดิสรัปชัน (Digital Disruption) การมาถึงโลกของเมตาเวิร์ส (Metaverse) ท่ีวันนี้ 
ได้กลายเป็นประเด็นหลักส าคัญในงานเวิลด์ อีโคโนมิก ฟอรัม (World Economic Forum) 
ประจ าปี แต่ว่าเรายังไม่ได้มีแผนงานใด ๆ ในการท่ีจะเตรียมตัวรับมือกับโลกของเมตาเวิร์ส 
(Metaverse) ท่ีจะเกิดขึ้นเลย แม้วันนี้เราจะมีไวรัสโควิด-๑๙ (Virus COVID-19) ให้ต้อง
แก้ไข รัฐบาลต้องใช้เงินจ านวนมากในการดูแลประชาชน แต่ในข้อเท็จจริงแล้วเราพบได้ว่า
เรามีเงินท่ีเพียงพอเพียงแต่ว่าเราแค่ปรับเปลี่ยนวิธีคิดและยุทธศาสตร์ในการท างานท่ีต้อง
ท างานอย่างระยะยาวแล้วมีแผนลงมือในการปฏิบัติจริง เปลี่ยนจากรัฐท่ีเป็นคนลงมือท าเอง
มาเป็นผู้สนับสนุนฟาซิลิเตเตอร์ (Facilitator) ให้เอกชนมีความแข็งแรงเพื่อท่ีเอกชนเมื่อเขา
มีความแข็งแรงเขาก็จะสามารถส่งต่อโอกาสเหล่านั้นไปให้กับผู้คนอื่นในสังคมได้ เพียงเท่านี้
เราก็จะสามารถน าซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) ของไทยเราให้ประสบความส าเร็จเหมือน
ท่ีรัฐได้ตั้งใจไว้ได้อย่างแน่นอนค่ะ กราบขอบพระคุณค่ะ 
 

- ๓๖๑/๑ 
 



๗๒๘ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ธัญรดา ๓๖๑/๑ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ ต่อไปเป็น
คุณยุทธพงศ์ จรัสเสถียร แล้วหลังจากนั้นจะเป็นคุณพยม พรหมเพชร ขอเชิญยุทธพงศ์ครับ 
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพครับ 
กระผม นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม พรรคเพื่อไทย 
วันนี้ผมได้อภิปรายงบประมาณปี ๒๕๖๖ จ านวน ๓.๑๘๕ ล้านล้านบาท ผมขอตั้งชื่อ
งบประมาณปี ๒๕๖๖ ว่าเป็นงบประมาณท่ีเต็มไปด้วยความไม่โปร่งใส เต็มไปด้วยเร่ืองทุจริต 
ท่านประธานครับ ผมขออนุญาตใช้เพาเวอร์พอยต์ (PowerPoint) แล้วก็ได้ขออนุญาต 
ไว้แล้วครับ เริ่มเลยครับ 
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  นายยุทธพงศ ์จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  ท่านประธานครับ ผมขอตั้งชื่อว่า
เป็นงบประมาณท่ีไม่โปร่งใสเต็มไปด้วยเรื่องทุจริต โกงแม้กระท่ังการซื้อขายต าแหน่ง
ข้าราชการ มีเรื่องใหญ่ ๆ ท่ีผมจะเรียนท่านประธานครับ ท่อส่งน้ าสายหลักในอีอีซี (EEC) 
เรือด าน้ าไม่มีเครื่องยนต์ เคร่ืองบินรุ่นใหม่ล่าสุดเอฟ ๓๕ (F35) ยูเอวี (UAV) ของกองทัพเรือ
ก็อยู่ในงบประมาณท่ีผมก าลังจะกราบเรียนประธานครับ งบประมาณรายจ่ายประจ า 
ปี ๒๕๖๖ ตั้งไว้ในค าขอท้ังสิ้น ๓.๑๘๕ ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน ๘๕,๐๐๐ ล้านบาท 
จากงบประมาณปี ๒๕๖๕ เป็นรายได้สุทธิ ๒.๔๙๐ ล้านล้านบาท แล้วก็เป็นเงินกู้ชดเชย 
การขาดดุลงบประมาณท้ังสิ้น ๖๙๕,๐๐๐ ล้านบาท ผมขอเริ่มท่ีกระทรวงการคลังท่ีกรมธนารักษ์
ในงบประมาณปี ๒๕๖๖ ในค าขอ ๓,๗๘๙ ล้านบาท แล้วก็ยังมีเงินนอกงบประมาณอีก  
๕๐๐ ล้านบาท ผมไปดูครับว่าวิสัยทัศน์ของกรมธนารักษ์ท่ีมาของบประมาณจากสภา 
๓,๗๘๙ ล้านบาท เขาบอกว่าบริหารทรัพย์สินของแผ่นดินอย่างมืออาชีพด้วยหลักธรรมาภิบาล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมท่ีสมดุลและยั่งยืน พันธกิจ ข้อท่ี ๑ บอกว่าบริหารจัดการท่ีราชพัสดุ
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ท้ังในเชิงเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม ผมเรียนท่านประธานว่า
ผมไม่เชื่อว่าสิ่งท่ีเป็นวิสัยทัศน์เป็นพันธกิจท่ีก าลังมาขอเงินจากสภาแห่งนี้กรมธนารักษ์ จะ
สามารถท าได้ สไลด์ (Slide) ถัดไปเลยครับ ผมยกตัวอย่างขณะนี้กรมธนารักษ์ก าลังมีการ
ประกวดราคาในการให้บริษัทรับท่อส่งน้ าสายหลักในภาคตะวันออก มูลค่า ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท 
ผมขออนุญาตท่านประธานได้ฉายภาพให้ท่านประธานได้เห็นว่าท่อส่งน้ าสายหลักท่ีกรมธนารักษ์
รับผิดชอบ สายท่ี ๑ สีเขียว ก็คือโครงการท่อส่งน้ าดอกกรายท่ีสัญญาก าลังจะสิ้นสุดวันท่ี ๓๑  



๗๒๙ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ธัญรดา ๓๖๑/๒ 
 
ธันวาคม ปี ๒๕๖๖ ตั้งแต่อ่างเก็บน้ าดอกกรายไปยังสัตหีบ เส้นท่ี ๒ สีน้ าตาล เขาเรียกว่า
โครงการท่อส่งน้ าหนองปลาไหลถึงหนองค้อ เส้นท่ี ๓ ซึ่งเป็นเส้นท่ีมีความส าคัญมากท่ีสุด 
ก็คือโครงการท่อส่งน้ าหนองค้อไปถึงแหลมฉบัง ระยะท่ี ๒ เส้นสีน้ าเงิน เพราะว่าบริเวณ
แหลมฉบังเป็นท่ีตั้งของท่าเรือ โรงงานอุตสาหกรรม โรงกลั่นน้ ามันต่าง ๆ และท่ีอยู่อาศัย  
ผมก็ดูว่ากรมธนารักษ์ได้ด าเนินการโดยหลักธรรมาภิบาล ได้ใช้ความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของกรมไหม ดูการประกวดคัดเลือกเอกชนท่ีเข้ามารับงานท่อส่งน้ าสายหลักในพื้นท่ีอีอีซี 
(EEC) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการคัดเลือกเอกชนเพื่อจัดหาประโยชน์ท่ีราชพัสดุ  
ท่ีมีราคาเกิน ๕๐๐ ล้านบาท ปี ๒๕๖๔ ก็ออกในสมัยรัฐบาลนี้นะครับ -------------------------- 
 

- ๓๖๒/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๓๐ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       สวรรยา ๓๖๒/๑ 
 
ในระเบียบข้อท่ี ๓ ท่านประธานครับ เขาบอกว่าเวลาในการจัดหาเขาให้ใช้ ๓ วิธีด้วยกันครับ 
วิธีท่ี ๑ เขาบอกว่าวิธีประมูล ก็คือการท่ีหน่วยงานเจ้าของโครงการประกาศเชิญชวนเอกชน
ท่ัวไป ขอสไลด์ (Slide) ท่ี ๕ ครับ ให้เอกชนท่ัวไปท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขท่ีหน่วยงาน
เจ้าของโครงการก าหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอก็คือวิธีประมูลท่ัวไปนะครับ ท่ีเรียกกันว่าอีบิดดิง 
(e-Bidding) ใคร ๆ ท่ีมีคุณสมบัติใครสนใจก็สามารถเข้ามาด าเนินการได้ถ้าวิธีท่ี ๑ ท าไม่ได้ 
ค่อยไปใช้วิธีการคัดเลือกนะครับ ถ้าคัดเลือกไม่ได้ท าจนสุดแล้วไม่ได้ก็ไปใช้วิธีเฉพาะเจาะจง
หรือเขาเรียกว่าวิธีพิเศษ สไลด์ (Slide) ท่ี ๖ เลยครับ คือโครงการนี้กรมธนารักษ์ก็ได้ให้
เอกชนไปใช้วิธีการคัดเลือกเมื่อวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพิ่งผ่านมาเมื่อเร็ว ๆ นี้ก็มี
บริษัทเอกชนเข้ายื่น ๓ รายคัดเลือกเข้ายื่นซอง ๑. บริษัทอีสท์วอเตอร์  ๒. บริษัทวิค  ๓. บริษัท
วงษ์สยามก่อสร้าง พอยื่นเสร็จ วันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการคัดเลือกก็ปรากฏ
ว่าคัดเลือกเสร็จ บริษัทอีสท์วอเตอร์ได้คะแนนสูงสุด วันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ บริษัทท่ีได้
คะแนนสูงสุดแทนท่ีว่าจะได้รับการคัดเลือกกลับไปยกเลิกคนท่ีเป็นประธานกรรมการ
คัดเลือกบอกว่ายกเลิกเพราะว่าทีโออาร์ (TOR) ไม่ถูกต้อง ท้ังท่ีคนท่ีน่าจะออกมาโวยวาย 
ออกมามีความคิดเห็นท่ีไม่ตรงหรือมีข้อเห็นแย้งก็คือบริษัทท่ีเข้าเสนอราคาแต่ปรากฏว่า
ประธานคัดเลือกเป็นคนไปยกเลิกแล้วท าอะไรต่อครับ สไลด์ (Slide) ท่ี ๗ ครับ เปลี่ยนตัว
คณะกรรมการคัดเลือกท้ังหมดเลยครับ ท่านประธานดูด้านซ้ายนะครับ กรรมการคัดเลือก 
ชุดท่ี ๑ วันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ มีนายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ในขณะนั้น
เป็นประธานแล้วก็มีกรรมการรวมท้ังสิ้น ๗ ท่าน ปรากฏว่าคณะกรรมการชุดนี้เห็นว่าบริษัท
อีสท์วอเตอร์ ชนะถูกต้องแล้ว แต่ประธานครับไม่เห็นด้วยก็เลยสั่งให้ยกเลิก ผิดปกติไหมครับ 
ครั้งท่ี ๒ ครับ คัดเลือกใหม่ครั้งท่ี ๒ วันท่ี ๒๙ กันยายน ปี ๒๕๖๔ ก่อนท่ีอธิบดีคนนั้นจะ
เกษียณ มีประธานคนเดียวท่ีเหลืออยู่ครับ กรรมการท่ีเหลือ ๗ คน ตั้งแต่เบอร์ ๒ ถึงเบอร์ ๗ 
เปลี่ยนใหม่หมดเลย ตรงนี้กรมธนารักษ์จะบอกได้อย่างไรครับว่าบริหารโดยหลักธรรมาภิบาล 
ยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก ค าถามก็คือว่าคุณไปเปลี่ยนกรรมการแบบนี้  
ได้อย่างไร แล้วกรรมการเขาบอกว่าเขาไม่ได้ลาออกด้วย คนท่ีเป็นประธานไปเปลี่ยนเขาออก
อย่างนี้ครับ ท่านประธานครับ ผมถึงไม่มั่นใจอย่างไรว่างบประมาณท่ีกรมธนารักษ์ขอไป 
จะไปใช้ประโยชน์ตรงตามวิสัยทัศน์ ตรงตามพันธกิจท่ีได้มาขอต่อสภาแห่งนี้ เพราะว่าเวลา
คุณไปบริหารงานคุณไปบริหารงานมันไม่โปร่งใส สไลด์ (Slide) ท่ี ๘ ครับ ผมก็มีเอกสาร 



๗๓๑ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       สวรรยา ๓๖๒/๒ 
 
ไม่ใช่ว่าอยู่ ๆ ผมไปฟังเสียงลือเสียงเล่าอ้างใครมาว่าบริษัทท่ียื่นข้อเสนอดี ท่ีสุดให้กับภาครัฐ
ในการคัดเลือกครั้งท่ี ๑ ก็คือบริษัทอีสท์วอเตอร์ เขาให้ค่าแรกเข้า ๑,๔๐๐ ล้านบาท วงษ์สยาม
ให้ ๘๐๐ ล้านบาท ผลตอบแทน ๓๐ ปี อีสท์วอเตอร์ให้ ๖,๖๘๙ ล้านบาท วงษ์สยามให้ 
๖,๑๒๒ ล้านบาท ส่วนแบ่งรายได้ ๓๐ ปี วงษ์สยามให้ ๒,๔๙๙ ล้านบาท อีสท์วอเตอร์ให้ 
๒,๕๖๗ ล้านบาท ผลตอบแทนรวม ๓๐ ปี วงษ์สยามให้ ๓,๒๙๙ ล้านบาท อีสท์วอเตอร์ให้
มากกว่าให้ ๓,๙๖๗ ล้านบาท ประธานนี่อย่างไรครับ ผมก าลังฟ้องท่านประธานว่าเวลา
กรมธนารักษ์ได้เงินงบประมาณไป เวลาคุณไปบริหารมันไม่โปร่งใส มันก็ต้องย้อนกลับไปว่า
ผมนี่ไม่ได้มาเป็นตัวแทนบริษัทอีสท์วอเตอร์หรือมาเป็นตัวแทนของบริษัทวงษ์สยามนะครับ 
แต่วันนี้ผมขอท าหน้าท่ีในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่ีมาปกป้องผลประโยชน์ให้กับ
ประเทศชาติ -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๓๖๓/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๓๒ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         วาสนา ๓๖๓/๑ 
 
ค าถามผมท้ังหมดว่าท าไมถึงไม่ใช้วิธีการประมูลท่ัวไป ท าไมคุณต้องไปคัดเลือกแล้วไปเลือก
เฉพาะบริษัทบางบริษัทเท่านั้น บริษัทใหญ่ ๆ ระดับประเทศท าไมคุณไม่เรียก ผมยกตัวอย่างเช่น
บริษัท อิตาเลียนไทย ท่ีเขามีบริษัทท าน้ าประปาชื่ออาควาไทยอย่างนี้ บริษัท ช.การช่าง ท่ีมี
บริษัทผลิตน้ าประปา ท าน้ าประปาใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย ชื่อบริษัท ไทแทป ทีทีดับบลิว 
อยู่ในตลาดทรัพย์ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง หรือแม้กระท่ัง ปตท. ท่ีเขามีท่ออยู่เต็มอีอีซี 
(EEC) ถามว่าท าไมกรมธนารักษ์ถ้าคุณบอกจะคัดเลือกคุณไม่เชิญบริษัทใหญ่ ๆ เหล่านี้ท่ีมี
ความน่าเชื่อถืออย่างนี้เข้ามาคัดเลือก แล้วท าไมคุณไม่ใช้วิธีการประมูลประกวดราคาท่ัวไป 
แล้วท าไมจะต้องไปท าลับ ๆ ล่อ ๆ แบบนั้นครับ ประมูลคัดเลือกครั้งท่ี ๑ ก็มายกเลิก ครั้งท่ี ๒ 
แล้วท าไมคุณต้องไปท าในวันท่ีอธิบดีจะเกษียณวันสุดท้าย ๓๐ กันยายน ไปเปิดซองแบบนั้น 
ตรงนี้ผมอยากจะให้ดอกเตอร์สันติท่ีท่านมาแล้วนี่กรุณาชี้แจงด้วย แล้วท่านพูดให้มันถูกนะ 
ให้รู้เรื่องนะว่าอันไหนคืออีบิดดิง (e-Bidding) อีออกชัน (e-Auction) เพราะว่าคราวท่ีแล้ว
ท่านยังไม่รู้จักอีบิดดิง (e-Bidding) กับอีออกชัน (e-Auction) เลยครับ สไลด์ (Slide) ท่ี ๙ 
ถัดไป ท่านประธานดูสิครับ เอาแค่ความน่าเชื่อถือท่ีพวกท่านท า บริษัทท่ีชนะได้งานชื่อ 
วงษ์สยามรูปอยู่ด้านขวามือ อยู่ซอยพหลโยธิน ๘ อาคารเล็ก ๆ ด้านซ้ายมือบริษัทท่ีท่าน 
บอกว่าเขาแพ้คืออีสท์วอเตอร์ท่ีเขาได้รับสัมปทานอยู่แต่เดิม อยู่ถนนวิภาวดีตรงสุทธิสาร  
ใหญ่ ๆ โต ๆ อย่างนี้สู้ไม่ได้ แต่ผมบอกว่าบริษัทจะใหญ่จะเล็กไม่ส าคัญ ส าคัญว่าท าไมท่าน
ไม่ใช้วิธีการประมูลท่ัวไปให้มีการแข่งขัน และกฎหมายอีบิดดิง (e-Bidding) ท่านออกท าไม
ในสมัยรัฐบาลนี้ สไลด์ (Slide) ถัดไปนะครับ เตรียมตัวเตรียมใจไว้เลยครับ กลางเดือน
กรกฎาคมถ้าท่านไม่ท าเรื่องนี้ให้มันโปร่งใส ไม่ท าเรื่องนี้ให้เกิดประโยชน์กับแผ่นดิน  
ท่านนายกรัฐมนตรีลุงตู่ในฐานะประธานอีอีซี (EEC) ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจแน่ ท่านอาคม 
เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการท่ีราชพัสดุ 
ผมจองกฐินไว้แล้ว รวมท้ังดอกเตอร์สันติ พร้อมพัฒน์ ท่ีท่านได้รับมอบอ านาจจากท่านอาคม
มาเป็นประธานคณะกรรมการท่ีราชพัสดุ แต่ก่อนท่ีผมจะอภิปรายไม่ไว้วางใจ ผมจะไปยื่น 
ป.ป.ช. ให้ด าเนินการสอบคณะกรรมการท่ีราชพัสดุที่คุณ ๖ คนท่ีไปยกมือให้เขา ท้ัง ๆ ท่ีเร่ือง
นี้มีข้อครหา มีเรื่องความไม่โปร่งใส มีประเด็นต่าง ๆ ตั้งเยอะแยะนะครับ ----------------- 
 
               - ๓๖๔/๑ 



๗๓๓ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   เสาวลักษณ์ ๓๖๔/๑ 
 
  ต่อไปคืองบประมาณของกระทรวงกลาโหม ผมเริ่มท่ีกองทัพเรือครับ ปี ๒๕๖๖ 
ในค าขอได้งบ ๔๐,๓๒๓ ล้านบาท ซึ่งค าขอกับเมื่อปีท่ีแล้วใกล้เคียงกันมากก็ประมาณ 
๔๐,๐๐๐ ล้านบาทครับ ทีนี้กองทัพเรือผมเรียนท่านประธานว่าตั้งงบประมาณไม่เหมาะสม 
๑. ไม่เหมาะสมอย่างไรครับท่านประธาน กองทัพเรือไปซื้อเรือด าน้ าจีนรุ่นเอส ๒๖ ที (S26T) 
ท่ีเขารู้กันท่ัวบ้านท่ัวเมือง ไปซื้อเรือด าน้ าแต่ดันไม่มีเครื่องยนต์อย่างนี้ แล้วบอกว่าเป็น 
จีทูจี (G2G) มันจะเป็นจีทูจี (G2G) อย่างไรครับ รัฐบาลจีนจะเอาเรือด าน้ าไม่มีเครื่องยนต์ 
มาขายรัฐบาลไทยมันเป็นไปได้อย่างไรครับ ตรงนี้ต้องขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ชี้แจงท้ังในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและท้ังในฐานะท่ีท่านเป็นนายกรัฐมนตรี 
กองทัพเรือยังไปซื้อยูเอวี (UAV) ก็คืออากาศยานไร้เครื่องยนต์ ไปซื้ออะไรครับ ตั้งงบไว้ 
๔,๐๗๐ ล้านบาท ตอนนี้ ๔,๐๗๐ ล้านบาท ไปซื้อยูเอวี (UAV) ๓ ล า รุ่นเฮอร์เมส ๙๐๐ 
(Hermes 900) ซื้อจากบริษัท เอลบิต อิสราเอล ซึ่งตรงตอนนี้ผมรู้แล้วว่าก าลังนี้จะเป็นยูเอวี 
(UAV) ของอิสราเอลนี่ล่ะครับ เฮอร์เมส ๙๐๐ (Hermes 900) ๓ ล า ตกล าละประมาณ 
๑,๓๔๐ ล้านบาท คราวนี้ท่านประธานครับ เมื่อเร็ว ๆ นี้ล่าสุดกองทัพอากาศฟิลิปปินส์เขาซื้อ
เพียงล าละ ๓๔๐ ล้านบาทครับ แต่กองทัพเรือไทย ๑,๓๔๐ ล้านบาท แพงกว่าล าละ ๑,๐๐๐ 
ล้านบาท มันเป็นไปได้อย่างไรครับ ผมไม่ไดพู้ดลอย ๆ ผมมีหลักฐานมาฟ้องท่านประธานด้วย
ว่าการใช้จ่ายงบประมาณมันเต็มไปด้วยความไม่โปร่งใส มีเรื่องทุจริต สไลด์ (Slide) ท่ี ๑๒ 
ท่านประธานครับ เฮอร์เมส ๙๐๐ (Hermes 900) ยูเอวี (UAV) มันตกบ่อยครับ กองทัพเรือ
คุณจะไปซื้อมาท าไม วันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เขาบอกว่าอันนี้บอกสวิฟต์อาร์มี (SWIFT 
Army) โดรน แครช ดิว ทู ดีไซน์ ฟลอว์ (Drone Crash Due to Design Flaw) ของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ เขาซื้อยูเอวี (UAV) อากาศยานไร้คนขับไม่ใช่ไร้เครื่องยนต์ไร้คนขับ ล่าสุด
ก่อนท่ีงบประมาณจะเข้าสภา วันท่ี ๓๑ พฤษภาคมท่ีผ่านมา วันท่ี ๒๘พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
เทน มิลเลียน ดอลลาร์ แฮฟ กอน เอลบิต เฮอร์เมส ยูเอวี แครชส์ อิน เดอะ ฟิลิปปินส์ (Ten 
Million Dollars Have Gone Elbit Hermes UAV Crashes In The Philippines) กองทัพอากาศ
ฟิลิปปินส์เขาซื้อยูเอวี (UAV) อากาศยานไร้คนขับเพียงราคาล าละ ๑๐ ล้านเหรียญสหรัฐ 
ก็คือ ๓๔๐ ล้านบาท แต่กองทัพเรือไทยก าลังจะไปซื้อล าละ ๑,๓๔๐ ล้านบาท ตรงนี้ก็คือ 
ความไม่โปร่งใสอีก แล้วมันก็อยู่ใน พ.ร.บ. งบครับ 



๗๓๔ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   เสาวลักษณ์ ๓๖๔/๒ 
 
  ต่อไปเป็นกองทัพอากาศครับ กองทัพอากาศนี้งบประมาณปี ๒๕๖๖ ในค าขอ 
๓๖,๑๑๓ ล้านบาท ผมก็ไปดูว่ากองทัพอากาศของบประมาณปีนี้จะเอาไปท าอะไร ปรากฏว่า
จะไปซื้อเครื่องบินขับไล่เอฟ-๓๕ เอ (F-35A) ท่านประธานครับ เป็นเครื่องบินอย่างท่ีในรูป
นั่นล่ะครับ เอฟ-๓๕ เอ (F-35A) ของสหรัฐอเมริกาล็อกฮีด มาร์ติน (Lockheed Martin)
ราคาล าละ ๒,๗๐๐ ล้านบาทแต่ไม่มีอาวุธใด ๆ มีแต่ตัวเครื่องบินกับเครื่องยนต์ไม่มีอาวุธ 
แล้วราคาเครื่องบินรุ่นนี้มันแพงมาก ท่านประธานครับ นอกจากแพงแล้วไม่พอมันต้องมีเวลา
เครื่องบิน เครื่องบินนี้จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการบินเป็นชั่วโมงซึ่งท่านประธานก็เคยเป็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมา ค่าใช้จ่ายตรงนี้มันก็ใช้มหาศาลเพราะว่าเครื่องบิน  
ล าหนึ่งมันใช้เวลาประจ าการอยู่นานไม่ต่ ากว่า ๓๐ ปี เอฟ-๓๕ เอ (F-35A) นี้คอสต์ เพอร์ 
ไฟลต์ เอาวร์ (Cost Per Flight Hour) ก็คือใช้จ่ายในการบินชั่วโมงหนึ่ง ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
ท่านประธานครับ --------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๓๖๕/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๓๕ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สิริพร ๓๖๕/๑ 
 
ถ้าเทียบกับเครื่องบินเอฟ ๑๖ (F16) ท่ีเราใช้อยู่ในปัจจุบัน ตกชั่วโมงหนึ่งแค่ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
แพงขึ้นถึง ๖ เท่าตัวนะครับ ตรงนี้ในสถานการณ์วิกฤติเศรษฐกิจ วิกฤติท้ังงบประมาณ  
ท้ังสถานการณ์โควิด (COVID) วิกฤติท้ังเรื่องราคาน้ ามัน ประชาชนก าลังเดือดร้อน เหมาะสม
หรือครับท่ีจะไปซื้อเครื่องบินแบบนี้ราคาแพง ๆ จะไปรบกับใครในสถานการณ์แบบนี้ครับ
ต่อไปสไลด์  (Slide) ท่ี ๑๔ คุณประยุทธ์ครับในฐานะท่ีคุณเป็นนายกรัฐมนตรี เป็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคุณควรจะเลือกอะไรในวันท่ีคนไทยก าลังอดอยาก  
คุณจะเลือกความหิวโหยของประชาชน ท่านประธานเห็นไหมครับประชาชนก าลังเดือดร้อน 
รออาหารท้ังท่ีประเทศเราเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชาชนอดอยากต้องมานั่งรออาหาร
เพราะว่าสถานการณ์โควิด (COVID) ของแพง น้ ามันแพง ตอนนี้มีสงครามระหว่างรัสเซียกับ
ยูเครนอีกยิ่งท าให้ประชาชนล าบากและอดอยาก หรือคุณเป็นนายกรัฐมนตรีคุณจะเลือก 
เรือด าน้ าจีนท่ีไม่มีเครื่องยนต์หรือคุณจะเลือกโดรน (Drone) ท่ีด้อยคุณภาพ หรือคุณจะเลือก
ซื้อเครื่องบินท่ีไม่มีอาวุธมาอีก ตรงนี้คนเป็นนายกรัฐมนตรีต้องตัดสินใจครับว่าคุณจะเลือก 
ฝั่งซ้ายก็คือประชาชนหรือคุณจะเลือกอาวุธสงครามคือฝั่งขวา ตรงนี้ผมให้ข้อคิดแล้วก็ฟ้อง
ท่านประธานไปให้ท่านนายกรัฐมนตรีให้ท่านปรับปรุงแก้ไขงบประมาณฉบับนี้ครับ ต่อไป 
ท่ีผมบอกว่างบประมาณฉบับนี้เต็มไปด้วยความไม่โปร่งใส งบประมาณของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท้ังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ในปี ๒๕๖๖ ในค าขอ ๓๐,๖๓๘ ล้านบาท ผมก็มาถึงบอกว่ามันมีกรมส าคัญอยู่ในกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก็คือกรมทรัพยากรน้ า ในค าของบประมาณปี ๒๕๖๖ 
จ านวน ๕,๔๓๕ ล้านบาท ท่านประธานครับ ท่านนายกรัฐมนตรีท่านต้องดูครับ ท่านประกาศ
บอกว่าปราบโกงคือวาระแห่งชาติ ผมจะเรียนท่านประธานครับว่างบประมาณไปใช้ 
มันไม่โปร่งใส มันมีการซื้อขายต าแหน่งกันอีกครับ ซื้อขายอย่างไรผมจะเรียนท่านประธาน 
เมื่อวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กรมทรัพยากรน้ าได้เปิดสอบคัดเลือกต าแหน่งผู้อ านวยการ 
ประเภทอ านวยการระดับสูงหรือซี ๙  ๒ ต าแหน่ง ต าแหน่งหนึ่งก็คือผู้ตรวจราชการกรม  
อีกต าแหน่งหนึ่งก็คือผู้อ านวยการส านักด้านวิศวกรรมระดับสูง ส านักอนุรักษ์และฟื้นฟู 
แหล่งน้ า ท่านประธานครับ ท่านนายกรัฐมนตรีท่านกล้าไหมอย่างท่ีท่านพูดบอกว่าท่านจะ
ปราบโกงคือวาระแห่งชาติของท่าน เพราะว่าผมจะเอาข้อมูลไปให้ท่าน ข้าราชการน้ าดี 
เขาก็ไปสอบตามอาวุโส ตามคุณสมบัติท่ีเขามีคุณสมบัติก็มีคณะกรรมการต่าง ๆ ปรากฏว่า 



๗๓๖ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สิริพร ๓๖๕/๒ 
 
มีบุคคลลึกลับชื่อเฮีย ซ ครับ เฮีย ซ ถ้าใครอยากจะรู้ว่าชื่ออะไร ชื่อคล้าย ๆ ร้านอาหารดัง
อยู่แถวคลองสานรา้นอาหารจีนครับ แล้วโทรศัพท์มาเรียกเงิน ๘ หลักจากข้าราชการ ปรากฏ
ข้าราชการเขาบอกว่าไม่มีเงินจะจ่าย ปรากฏว่าอย่างไรครับ วันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
ท่ีจะต้องมีการประชุมแต่งตั้งระดับซี ๙  ๒ ต าแหน่ง ก็เลยไม่มีการประชุมเลยเลื่อนไปจนถึง
วันนี้  ๑ มิถุนายนก็ยังไม่ได้มีการประชุมครับ ตรงนี้ก็คือค าถามว่ าเหตุการณ์อย่างนี้
นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ ท่านบอกว่าปราบโกงคือวาระแห่งชาติท่านจะกล้า 
ปราบไหม ถ้าท่านกล้าปราบท่านมาติดต่อผม ท่านให้ใครมาก็ได้ครับ เดี๋ยวผมไปหาท่านครับ 
ผมจะเอาหลักฐานให้ท่านนายกรัฐมนตรีไปจัดการกับ เฮีย ซ ใหญ่โตจริง ๆ ครับ  
ท่านประธานครับ การประกาศในการประชุมอะไรต่าง ๆ มันมีหลักฐานหมดครับ แล้วจนถึง
ทุกวันนี้ท าไมถึงไม่ท า หรือเฮีย ซ ชื่อคล้าย ๆ ร้านอาหารดังแถวคลองสานนี่มีอิทธิพลมาก 
จนกระท่ังตอนนี้กรมทรัพยากรน้ า ๒ ต าแหน่งนี้ว่างครับ นี่จะสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๕ แล้ว
ยังไม่มีข้าราชการมาท างานเลย นี่อย่างไรผมถึงเรียกว่างบประมาณปี ๒๕๖๖ มีท่ีท่านตั้ง 
มันเต็มไปด้วยเรื่องของความไม่โปร่งใส เป็นเร่ืองของการทุจริต ---------------------------------- 
 

- ๓๖๖/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๓๗ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศันสนีย์ ๓๖๖/๑ 
 
  ถัดไปครับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือกระทรวงดีอีเอส 
(DES) กระทรวงนี้มีหน่วยงานท่ีส าคัญอยู่หน่วยงานหนึ่ งเรียกว่า กรมอุตุนิยมวิทยา  
ในงบประมาณปี ๒๕๖๖ ในค าขอ ขอมาท้ังสิ้น ๒,๑๒๕ ล้านบาท ท่านประธานครับ ขณะนี้
เป็นช่วงเวลาท่ีเราก าลังมีการประชุมงบประมาณปี ๒๕๖๖ ในวาระหนึ่ง ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญมาก  
ท่านนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีก็อยู่ท่ีสภาเพื่อเตรียมชี้แจง ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง 
อธิบดีต่าง ๆ ก็จะมีวอร์รูม (War Room) ของแต่ละกระทรวงประจ าอยู่ท่ีสภานี้เพื่อให้ข้อมูล
กับรัฐมนตรีในการตอบชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎร อันนี้คือประเพณีแล้วก็สิ่งท่ีปฏิบัติ 
มาตลอด เพราะว่าขณะนี้เราก าลังพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
๒๕๖๖ ประธานครับ นายกรัฐมนตรีท่านไปตั้งอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ชื่อนางสาวชมภารี 
ชมภูรัตน์ ชื่อเล่นว่าตาบูครับ อธิบดีคนนี้ไปท าอะไร ผมฟ้องท่านประธานเลย ท่านประธาน 
ดูรูปสิครับ วันท่ี ๓๑พฤษภาคม ระหว่างท่ีสภาผู้แทนราษฎรก าลังพิจารณารายจ่ายประจ าปี 
๒๕๖๖ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ท่านยุทธพงศ์ คนนอก
ระวงัหน่อยนะครับ พูดถึงคนนอกระวังหน่อยนะครับ 
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :   ท่านประธานครับ อธิบดีกรม  
อุตุนิยิมวิทยาแทนท่ีจะอยู่สภาช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีเอส (DES) หรือช่วย
นายกรัฐมนตรีในการตอบข้อสงสัยของงบประมาณ แต่อธิบดีคนนี้กลับไปราชการท่ี 
ดอยอ่างขาง อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ อย่างนี้มันเหมาะสมไหมครับ รู้อยู่แล้วว่า
งบประมาณจะต้องเข้าสภาวันท่ี ๓๑  ๑  ๒ ทุกกระทรวงเขาก็มีวอร์รูม (War Room)  
กันหมด แล้วถามว่าตรงนี้มันก็เกี่ยวกับงบประมาณแผ่นดินครับ เพราะอธิบดีคนนี้ก็ต้องใช้
งบประมาณแผ่นดิน แล้วถามว่าคุณไม่รู้จักกาลเทศะขนาดนั้นเหรอครับ นายกรัฐมนตรี 
ยังให้เกียรติสภา แต่คุณกลับไปตรวจราชการในเวลาท่ีสภาก าลังพิจารณางบประมาณ  
ปี ๒๕๖๖ แล้วก็เป็นเรื่องส าคัญท่ีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายแล้วก็ต้องการค าตอบ 
เพราะว่าเงินงบประมาณอย่างท่ีผมเรียนท่านประธานว่าเป็นงบประมาณแผ่นดิน แล้วก็เป็น
เงินท่ีในขณะนี้เราต้องกู้มาในภาวะท่ีรายได้ในการจัดเก็บของเราลดลง เพราะปัญหา
เศรษฐกิจ ปัญหาโควิด (COVID) ปัญหาเรื่องการท่องเท่ียวท่ีเราเคยมีรายได้ วันนี้ประชาชน 
ก็ก าลังล าบาก การใช้งบประมาณมันต้องคุ้มค่า แต่อธิบดีคนนี้กลับไปเชียงใหม่  



๗๓๘ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศันสนีย์ ๓๖๖/๒ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ยุทธพงศ์ ต้องมุ่งรัฐมนตรี
นะครับ 
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  ครับผม ท่านประธานผมขอสรุป
แล้วครับ ผมสรุปว่าผมนี่ได้เรียนท่านประธานไปท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรมธนารักษ์ 
เรื่องของกรมทรัพยากรน้ า เรื่องกองทัพเรือ กองทัพอากาศ เรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยา  
ถึงความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าท่ี ผมไม่สามารถรับหลักการงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ๒๕๖๖ จ านวน ๓.๑๘๕ ล้านล้านบาทได้ เพราะเต็มไปด้วยเรื่องความไม่โปร่งใส 
เรื่องการทุจริต และการบริหารราชการแผ่นดินท่ีไม่โปร่งใส โกงกินแม้กระท่ังมีการซื้อขาย
ต าแหน่ง ดังนั้นผมไม่สามารถรับหลักการงบประมาณรายจ่ายประปี ๒๕๖๖ ฉบับนี้ได้  
ขอกราบขอบพระคุณครับ ท่านประธานครับ 
 

- ๓๖๗/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๓๙ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    รัศมี ๓๖๗/๑ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณนะครับ ต่อไปเป็น
คุณพยม พรหมเพชร ครับ แล้วจากนั้นก็จะขออนุญาตให้คุณปรีดา บุญเพลิง และรัฐมนตรีจะ
ขอชี้แจงนะครับ จากนั้นก็จะไปที่คุณเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ขอเชิญพยม ครับ 
  นายพยม พรหมเพชร (สงขลา)  :  ท่านประธานสภาท่ีเคารพอย่างสูง  
ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรติ กระผม พยม พรหมเพชร สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจังหวัดสงขลา เขต ๓ พรรคพลังประชารัฐ วันนี้ได้มีโอกาสร่วมแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับ พ.ร.บ. งบประมาณ ๒๕๖๖  ๒ ครั้งท่ีผ่านมากระผมเป็นเพียงผู้รับฟังก็น่าเห็นใจ 
เรื่องการอภิปรายงบประมาณก็เป็นหน้าท่ีของฝ่ายค้านเป็นหลักในการท่ีจะแยกแยะ ดูแล  
ให้ความเป็นธรรมเห็นว่าถูกหรือไม่ถูก ก็เป็นเรื่องท่ีเป็นการตรวจสอบไปอีกทางหนึ่ง ผมเอง 
ก็ชื่นชมว่าหลายท่านอภิปรายโดยการศึกษาค้นคว้ามาเป็นอย่างดี มีข้อมูลท่ีชัดเจน ผมเอง 
ในขณะเดียวกันก็นึกถึงนายกรัฐมนตรี ท่านถูกกระหน่ าจากทุก ๆ ฝ่ายมากมาย ไม่ว่าภาวะ
ของบ้านเมืองในปัจจุบัน ภาวะเศรษฐกิจท่ีย่ าแย่และภาวะเหตุจากโรคของโควิด -๑๙ 
(COVID-19) หลายท่านบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีชอบแนะน าส่ังสอน ชอบใช้อารมณ์ ผมเอง
ก็คิดเช่นนั้นครับ แต่พอได้สัมผัสจริง ๆ นายกรัฐมนตรีพูดเสียงดังแบบนั้นแต่ท่านเป็นคนใจดี
ท่ีผมพูดอย่างนี้เพราะว่าผมได้มีโอกาสพบกับท่าน ๒-๓ ครั้งท่ีสนามบินบ้าง ท่ีไปเปิดสนาม
กีฬา ไปเปิดสนามบินท่ีเบตง กระผมพูดกับท่านเกี่ยวกับเรื่องในพื้นท่ี ท่านพูดเหมือนท่านไม่
พอใจนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลุพีควายซึ่งกรมชลประทานนะครับบอกว่าจะได้
งบประมาณจะได้งบประมาณ ๖๓ ล้านบาทมาสร้างถนนก็ไม่ได้นะครับ พูดเรื่องโรงเรียน 
วัดโพธารามท่ีอ าเภอนาหม่อมซึ่งคั่งค้างมาเป็นเวลาเกิน ๑๐ ปีเสาด าหมดแล้วก็ไม่ได้
งบประมาณ สุสานหอยท่ีวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ซึ่งมันเก่าแก่เต็มท่ีแล้ว ท่านไม่ได้สนใจ 
แต่จริง ๆ เลขานุการของท่านมาสอบถามรายละเอียดแล้วก็ด าเนินการไปแล้ว เพราะฉะนั้น
ส่วนหนึ่งของการท าหน้าท่ีผมเห็นใจว่าภาระต่าง ๆ มากมายท่ีจะต้องกระทบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
พ.ร.บ. งบประมาณนี้มองเป็น ๒ ด้าน ผมศึกษาข้อมูลมาพอสมควร แต่ก็เห็นว่าได้กระท าไป
ตามวิธีการงบประมาณท่ีถูกต้อง แต่งบประมาณจะใช้มากน้อยแค่ไหนอยู่ท่ีการจัดการ  
ฝ่ายตรวจสอบก็มีอยู่แล้ว ผมเองเห็นด้วยกับผ่านงบประมาณปีนี้ ถึงแม้ว่าบางอย่างก็ถูกใจ 
บางอย่างก็ไม่ถูกใจนะครับ แต่ก็ขอรับมติของสภาผู้แทนราษฎร แล้วก็มีความมั่นใจว่า
งบประมาณของแผ่นดินนั้นเราต้องน าไปใช้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน ไม่ว่าใครท่ีไหน 



๗๔๐ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    รัศมี ๓๖๗/๒ 
 
ในสภาแห่งนี้มีความต้องการอย่างนั้น แต่ก็สิ่งหนึ่งท่ีต้องการให้ดีที่สุด ก็คืองบประมาณให้เกิด
ประโยชน์มากท่ีสุด แล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องการโกงกินคอร์รัปชัน พี่น้องประชาชนในภาคใต้
บ้านผม โดยเฉพาะจังหวัดสงขลาท่านมีความชื่นชมในตัวนายกรัฐมนตรีเ กี่ยวกับเรื่อง
สวัสดิการประชารัฐเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ มากมายนะครับ ผมเองจะไปท่ีไหนพอบอกว่าอยู่กับ
พลังประชารัฐพ่ีน้องก็ชอบใจแล้วก็ยินดีสนับสนุนนี่เป็นก าลังใจอย่างหนึ่งให้กับนายกรัฐมนตรี 
พอมาถึงนโยบาย เขาบอกว่านโยบายท่ีน ามาใช้ไม่ค่อยมีพรรคพลังประชารัฐ ส.ส. ไม่มีผลงาน 
ส.ส. ไม่มีโครงการ ยอมรับครับ การเป็นรัฐบาลผสมร่วมหลาย ๆ พรรคเข้าด้วยกัน ต้องเอา
นโยบายของแต่ละพรรคมาผสมผสานกัน สวัสดิการประชารัฐของพลังประชารัฐ ราคาพืชผล 
ราคาปาล์ม ก็ค่อนข้างดี ส่วนอย่างอื่นของพรรคอื่นท่ีจะต้องดูแลผสมผสาน เพราะฉะนั้น 
คิดว่ารัฐบาลนี้ได้ท านโยบายให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าพรรคไหนนะครับ  
ไม่ว่าถนนหนทางของภูมิใจไทย พรรคประชาธิปัตย์ ทุกเรื่องนะครับ นั่นคือผลงานรัฐบาล
ท่านประยุทธ์ จันทร์โอชา ------------------------------------------------------------------------------ 
 
                       - ๓๖๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๔๑ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศิริรัตน์ ๓๖๘/๑ 
 
วันนี้กระผมมีหลายเรื่องท่ีจะต้องพูดคุยเรื่องหนึ่ง  เรื่องงบประมาณครับ ทางส่วนกลาง 
น่าจะกระจายอ านาจให้กับท้องถิ่นให้มาก ๆ ครับ มีสัดส่วนของท้องถิ่นท่ีได้รับงบประมาณ 
เพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ท้องถิ่นไม่สามารถท่ีจะจัดสรรงบประมาณไปดูแลพื้นท่ีได้มาก
เท่าท่ีควร เพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นเรื่องส าคัญรู้สึกว่าตั้งแต่สมัยหลายปีมาแล้วนะครับ ท้องถิ่น
ขาดการดูแล จัดสรรงบประมาณไม่มากมาย แล้วอีกประการหนึ่งซึ่งกระผมเห็นอยู่ตลอด  
ในพื้นท่ีของท้องถิ่นตามต่างจังหวัดมีสถานท่ีต่าง ๆ ไม่ได้รับการดูแลมาเป็นเวลาหลายปี 
น่าจะให้จังหวัดใช้งบพัฒนาจังหวัดไปดูแลในพื้นท่ี ไม่ว่าจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นพื้นท่ีของกระผม 
ในเรื่องของพุทธมณฑล ในเรื่องสุสานหอย ในเรื่องของโรงเรียนหลายโรงเรียนท่ีสร้างอาคาร
คั่งค้างอยู่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการของชลประทาน 
ผมเองได้รับการดูแลจากชลประทานเป็นอย่างดีไม่ว่าชลประทาน ๑๖ หรือกรมชลประทาน 
เวลามีเรื่องเพื่อแก้ปัญหาก็ได้รับการจัดสรรเป็นอย่างดี แต่หลายโครงการท่ีชลประทาน  
ไม่ได้ท าต่อเนื่อง ท่ีพรุพลีควายท่ีต าบลพิจิตร ต าบลนาหม่อม ตอนนั้นเกือบ ๑๐ ปีแล้วครับยัง
ไม่ได้ถ่ายโอน ยังไม่ได้ท าถนน ยังไม่ได้โอนประปาไปให้กับท้องถิ่นคือ อบต. พิจิตรนะครับ 
เป็นท่ีกังวลห่วงใยของพี่น้องประชาชนน่าจะท าได้แล้ว แล้วก็ท่านรัฐมนตรี ท่านนายก อบจ. 
ท่าน ส.จ. อยู่ในพื้นท่ีก็ได้รับปากกับพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด แต่ผมได้ถามผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าสอบถาม
มายังท้องถิ่น มายังชลประทาน ชลประทานจัดสรรให้แล้วเพื่อแก้ปัญหาพี่น้องประชาชน 
และให้เห็นว่าทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการจัดสรรงบประมาณและหวังใจอย่างยิ่งว่าการจัดสรร
งบประมาณในปีนี้คงได้ผ่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเราเพื่อน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับ
พ่ีน้องประชาชนมากท่ีสุด ขอขอบพระคุณครับ สวัสดีครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ต่อไปคุณปรีดา บุญเพลิง ครับ 
  นายปรีดา บุญเพลิง (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบเรียนท่านประธานสภา 
ท่ีเคารพครับ กระผม นายปรีดา บุญเพลิง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  
พรรคครูไทยเพื่อประชาชน ขอขอบคุณท่านประธานท่ีให้โอกาสผมร่วมแสดงความคิดเห็น 
จากการศึกษาและตรวจสอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๖ ท่ีรัฐบาลเสนอตั้งงบประมาณเป็นเงินจ านวน ๓,๑๘๕ ล้านล้านบาทนั้น กระผม 
ซึ่งเป็นครู พรรคครูไทยเพื่อประชาชนก็มีนโยบายหลักท่ีจะต้องดูแลด้านการศึกษาพบว่า  



๗๔๒ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศิริรัตน์ ๓๖๘/๒ 
 
การจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาของประเทศลดลงทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นมา 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จ านวน ๓๖๕,๘๔๘.๔ ล้านบาท นี่เป็นตัวตั้งปีแรกท่ีเข้ามาเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณางบประมาณ พอปี ๒๕๖๓ ได้จัดตั้งงบประมาณ 
๓๖๔,๔๕๘.๗ ล้านบาท ลดลงจากปี ๒๕๖๒  ๑,๓๘๙.๗ ล้านบาท แล้วก็ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
ตั้งไว้ท่ี ๓๕๓,๒๒๕.๔ ล้านบาท ลดลงจากปี ๒๕๖๓  ๑๑,๒๓๓.๓ ล้านบาท ปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ ตั้งไว้ ท่ี ๓๒๘,๐๐๕.๗ ล้านบาท ลดลงจากปี ๒๕๖๔  ๒๕,๒๑๙.๗ ล้านบาท 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตั้งไว้ท่ี ๓๒๓,๑๒๙.๗ ล้านบาท ลดลงจากปี ๒๕๖๕ ๔,๘๗๖ ล้านบาท 

 
- ๓๖๙/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๔๓ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ภาวดี ๓๖๙/๑ 
 
ท่านประธานครับ จากการจัดสรรงบประมาณท่ีลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี จากที่เคยจัดสรรมา
มากท่ีสุดนะครับ ก็ขออนุญาตท่านประธานในสมัยท่ีท่านประธานเป็นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการงบประมาณได้รับเพิ่มขึ้นมาเรื่อย ๆ ครับ พอผมมาเป็นสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรปี ๒๕๖๒ ท่ีผ่านมานี ้๔ ปีท่ีถึงนี่ลดลงมาเรื่อย ลดลงมาเร่ือย ลดลงมาเรื่อย 
จากการจัดสรรงบประมาณให้กระทรวงศึกษาธิการบ่งบอกถึงรัฐบาลไม่ให้ความส าคัญ 
ด้านการศึกษา ไม่เห็นความส าคัญกับคุณภาพของประชากรของประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับ
กระทรวงอื่น ๆ ถูกปรับลดงบประมาณมากกว่าทุกกระทรวงท่ีปรับลด แต่มีบางกระทรวง 
ท่ีเพิ่มขึ้นอย่างผิดสังเกตท้ังท่ีกระทรวงศึกษาธิการมีปริมาณงานท่ีมากถึงแม้ว่าจ านวน
นักเรียนจะลดลง ท าให้งบประมาณรายหัวลดลง รัฐบาลต้องไปเพิ่มด้านอื่นให้มีศักยภาพ
คุณภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนา
ประเทศ รัฐบาลกลับไม่เห็นความส าคัญท่ีจะให้ประชาชนมีความรู้ ความสามารถ เป็นพลโลก
ท่ีมีศักยภาพ มีคนกล่าวว่ารัฐบาลก าลังจะเป็นฆาตกรผ่อนส่ง ท่ีก าจัดการศึกษาของเด็ก 
เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนของประเทศ ปัจจุบันคุณภาพการศึกษาของ
เยาวชนในประเทศไทยตกต่ ามาตลอด เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศต่าง ๆ ซึ่งธนาคารโลก
เผยแพร่รายงานแสดงประสิทธิภาพการอ่านของนักเรียนไทยลดลงครับ ซึ่งเชื่อมโยงกับ 
ความเหลื่อมล้ าในการจัดสรรและการลงทุนในโรงเรียนไทยท่ีไร้ประสิทธิภาพ โครงการ
ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ ปี ๒๐๑๘ หรือ ปิซา (PISA) ประเมินทักษะและความรู้สึกของ
นักเรียนอายุ ๑๕ ปี ด้านการอ่านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวกับ
ทัศนคติ ภูมิหลังท่ีบ้าน ประสบการณ์การเรียนรู้ และบริบทของโรงเรียน จาก ๗๙ ประเทศ 
ท่ัวโลก ประเทศไทยอยู่ในล าดับท่ี ๖๘ ด้านการอ่าน ประเทศไทยอยู่ในล าดับท่ี ๕๙ ในวิชา
คณิตศาสตร์ ประเทศไทยอยู่ในอันดับท่ี ๕๖ ในวิชาวิทยาศาสตร์ จากผลการประเมินปิซา 
(PISA) ท าให้นักธุรกิจไม่กล้ามาลงทุนในประเทศไทยและท่ีมีอยู่ก็ย้ายฐานการผลิตไป
ต่างประเทศ แต่รัฐบาลกลับไม่มีความตระหนกหรือตกใจอะไรเลย ท่านประธานครับ 
ธนาคารโลกได้เสนอแนะประเด็น ๓ ประการท่ีก าหนดนโยบายคือรัฐบาลท่ีเป็นผู้ก าหนด
นโยบายด้านการศึกษาก็ควรจะจัดสรรให้ทุกห้องเรียนมีครูจ านวนท่ีเพียงพอ มีคุณสมบัติ 
ท่ีเหมาะสม และได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยีในการ
เรียนรู้ให้ครบครันเพื่อให้ผลการเรียนรู้ของนักเรียนพัฒนาขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ งโรงเรียน 



๗๔๔ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ภาวดี ๓๖๙/๒ 
 
มีความต้องการสูงมาก ๒. การพัฒนาการเรียนการสอน การบริหารจัดการในชั้นเรียนเพื่อให้
นักเรียนได้ใช้เวลาเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ๓. การสร้างสภาพแวดล้อมในโรงเรียนท่ีปลอดภัย
ให้นักเรียนมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษา เพื่อลดอัตราการขาดเรียนของนักเรียน 
จากท่ีผมได้เสนอผลการศึกษาท่ีตกต่ าและเสนอแนะการพัฒนาการศึกษาดังกล่าวข้างต้น 
รัฐบาลต้องพัฒนาการศึกษาอย่างเร่งด่วน ตามท่ีรัฐบาลได้แถลงนโยบายการปฏิรูปการศึกษาไว้
โดยการเพิ่มงบประมาณมิใช่ลดงบประมาณดังนี้ ๑. เพิ่มประมาณอัตราค่ารายหัวด้านการศึกษา
ขั้นพื้นฐานดังนี้ ระดับอนุบาล จาก ๑,๗๐๐ บาทต่อคนต่อปี เป็น ๒๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี 
ระดับประถมศึกษา ป. ๑ ถึง ป.๖  ๑,๙๐๐ บาทต่อคนต่อปี เป็น ๓๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี 
ระดับมัธยมศึกษา ม. ๑ ถึง ม. ๓  ๓,๕๐๐ บาทต่อคนต่อปี ม. ๔ ถึง ม. ๖  ๓,๘๐๐ บาท 
ต่อคนต่อปี เป็น ๔๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี ปวช. ๔,๒๔๐ บาทต่อคนต่อปี เป็น ๖๐,๐๐๐ บาท
ต่อคนต่อปี  ๒. ครูต้องครบชั้น  ๓. สื่อเทคโนโลยีต้องทันสมัยและเพียงพอ  ๔. ครู ครูอัตราจ้าง 
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า มีความมั่นคงในวิชาชีพ  ๕. อาคารสถานท่ีเพียงพอ ห้องเรียน 
ห้องเรียนพิเศษครบและปลอดภัย  ๖. สวัสดิการท่ีพักอาศัยของข้าราชการต้องเพียงพอ
เหมือนกับหน่วยงานราชการอื่น  ๗. การกระจายอ านาจการบริหารจัดการให้สถานศึกษา 
๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ตามบริบทของโรงเรียนนะครับ ท่านประธานท่ีเคารพครับ ผมขอร้อง 
ให้รัฐบาลกล้าท่ีจะลงทุนโดยเพิ่มงบประมาณการพัฒนาการศึกษาของลูกหลานไทยให้มี
คุณภาพตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา และอีกครั้ง ผมขอเรียกร้องให้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่ีเป็นกรรมาธิการอย่าได้ตัดหรือปรับลดงบประมาณของ
กระทรวงศึกษาธิการเลย ห่วงลูกห่วงหลานควรเพิ่มงบประมาณไปพัฒนาให้เขาเป็นมนุษย์  
ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมท่ีดี 
ในการด ารงชีวิต และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ผมขอปรับเพิ่มงบประมาณ
กระทรวงศึกษาธิการ ๒๐ เปอร์เซ็นต์ ขอบคุณมากครับ  
 

- ๓๗๐/๑ 
 

 
 



๗๔๕ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริวรรณ ๓๗๐/๑ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ ขอเปลี่ยนแปลง 
เดิมท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์จะขอชี้แจงนะครับ แต่ว่าได้ตกลงกับคุณเท่าพิภพว่าคุณเท่าพิภพ 
จะอภิปรายกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬานะครับ เพราะฉะนั้นก็ขออภิปรายก่อนแล้ว 
ท่านรัฐมนตรีชี้แจงทีหลังนะครับ ขอเชิญคุณเท่าพิภพครับ  
  นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร (กรุงเทพมหานคร)  :  ท่านประธานสภาท่ีเคารพ 
กระผม นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหานคร 
ธนบุรี-คลองสาน-บางกอกใหญ่ พรรคก้าวไกลครับ วันนี้ผมขอร่วมอภิปรายงบประมาณ 
ปี ๒๕๖๖ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา และการท่องเท่ียวไทย 
โดยภาพรวม และผมจะเสนอวิธีการแก้ปัญหาท่ียิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว โดยกระสุนท่ีว่า
นั้นก็คืออุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ครับท่านประธาน สไลด์ (Slide) ขึ้นเลยก็ได้ครับ  
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร (กรุงเทพมหานคร)  :  โดยการคิดจากนโยบายจาก
ในไปนอก เป็นนอกเข้าในนะครับ ท่ีเศรษฐกิจสร้างสรรค์จะเป็นเครื่องจักรในการเปิดตัว  
เป็นเครื่องจักรตัวใหม่ของประเทศไทยนะครับ สไลด์ (Slide) ต่อไปครับ ตอนนี้ทุกคนทราบดีว่า 
โควิด-๑๙ (COVID-19) มา นักท่องเท่ียวเราหายไปเยอะมากครับ ก่อนโควิด (COVID) เรามี
นักท่องเท่ียวกว่า ๔๐ ล้านคนต่อปี ซึ่งตามการคาดการณ์ของหลายส านัก เอามา ๓ ส านัก 
นี่มี ๑๐ ถึง ๔.๕ ล้านคนในปี ๒๕๖๖ นะครับ แต่ส านักนายกตู่บอกเลยว่ามี ๒๐ ล้านคน  
แต่ถึงอย่างไรก็ตามถ้าเป็นค าท านายของนายกรัฐมนตรีก็ห่างไกลเหลือเกินจากตัวเลขเดิม  
ท่ีมันมีอยู่จริง ดังนั้นจะอนุมานได้ว่าเศรษฐกิจท่องเท่ียวไทยจะไม่กลับมาในเร็ววันนี้และ
ผู้ประกอบการยังต้องรับบาปรับกรรมกันต่อไป นโยบายหลาย ๆ อย่างหรืองบประมาณ 
ท่ีตั้งมาส่วนใหญ่ของการท่องเท่ียวก็มีเกี่ยวกับการซ่อมแซมแหล่งท่องเท่ียวก็เท่านั้นเอง  
ไม่มีงบประมาณเกี่ยวกับดูแลผู้ประกอบการเลยนะครับ ซึ่งนโยบายบางอย่างก็มีปัญหาด้วย 
อย่างเช่นโกลเดนวีซ่า (Golden Visa) ท่ีอยากให้นักท่องเท่ียวต่างชาติมาอยู่นาน ๆ ลดค่าวีซ่า 
(Visa) เหลือ ๕๐,๐๐๐ บาท แล้วก็ลดภาษีเงินได้เหลือ ๑๗ เปอร์เซ็นต์ ผมว่าไม่ตอบโจทย์
หรอกครับ หลายประเทศอย่างประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์เขาจะยกเลิกเพราะเป็น
นโยบายท่ีฉาบฉวยเหลือเกิน อย่างประเทศอังกฤษยกเลิกไปแล้วเพราะว่ากลายเป็นแหล่ง  
ให้มาเฟียรัสเซียมาฟอกเงิน เอาเงินสีด า สีเทามาฟอกกันอุตลุด ซึ่งถามว่าการท่องเท่ียวไทย 



๗๔๖ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริวรรณ ๓๗๐/๒ 
 
ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับ เขาเรียกว่ามีมูลค่าในการท่องเท่ียวสูงมาก แต่ก็ยอมรับว่ามันมีผลกระทบ
ต่อธรรมชาติอย่างมากมายใช่ไหมครับ อย่างท่ีเมืองปายเขาเรียกว่าพอเมืองปายบูม (Boom) 
มันก็เรียกว่าธรรมชาติก็เสื่อมโทรมไป ปัญหาขยะท่ีเกาะล้านก็เป็นผลท่ีชัดเจน เราจะท่องเท่ียว
แบบเดิมไม่ได้ครับ แบบซี แซนด์ ซัน (Sea Sand Sun) ผมว่ามีข้อจ ากัดอย่างยิ่งแล้วก็ไม่
สามารถโตไปได้กว่านี้ แล้วเราก็แบกรับผลกระทบจากการท่องเท่ียวเพราะการท่องเท่ียว 
มันไม่ฟรี ประเทศท่ีเจริญแล้วอย่างประเทศเกาหลี ประเทศญี่ปุ่นท่ีเขาโดดเด่นเรื่องการ
ท่องเท่ียว เขาไม่ได้ขายแค่ทรัพยากรธรรมชาติอีกต่อไป แต่เขาก็ต้องขายเร่ืองราวด้วยนะครับ 
สังเกตซีรีย์ (Series) เกาหลี ถ้าดูกราฟว่าเมื่อมีศิลปินเกาหลีดังเมื่อไร ตัวเลขนักท่องเท่ียว 
ก็จะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณครับ อันนี้ไม่ได้เกิดจากกระทรวงท่องเท่ียวเกาหลีหรือการสนับสนุน
การท่องเท่ียวครับ ------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๓๗๑/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๔๗ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ธัญรดา ๓๗๑/๑ 
 
แต่เป็นเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ท่ีเขาสร้างคอนเทนต์ (Content) ภาพยนตร์ซีรี ย์ 
(Series) หรือเกมเพื่อให้เกิดสปิลโอเวอร์ (Spillover) ทางธุรกิจไปยังอุตสาหกรรมท่องเท่ียว
และอุตสาหกรรมอื่นอย่างผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตในประเทศและบริการอื่น ๆ ด้วย ถ้ามาดูเมืองไทย
เราก็มีในแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ ฉบับท่ี ๑๒ เมื่อปี ๒๕๕๕ แล้วเป็นต้นมา
ยุทธศาสตร์ชาติเราก็มีเขียนไว้ครับ แต่มันก็ดูว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสักเท่าไรนะครับ 
เพราะว่ามันไม่มีการส่งเสริมท่ีเป็นระบบและงบประมาณท่ีเพียงพอ หลาย ๆ ประเทศ  
ให้สนใจกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นอย่างมาก เพราะว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นเรื่องของ
การท่ีเราจะออกจากเศรษฐกิจแบบพึ่งพาการผลิตและการบริการท่ีต้องแข่งขันด้วยราคา
ต้นทุนทางการผลิตและราคาการขายมาสู่การสนับสนุนเรื่องทรัพยากรทรัพย์สินทางปัญญา
และทรัพยากรมนุษย์ หรือฮิวแมนแวร์ (Humanware) มาดูงบประมาณท่ีปีนี้มาหลาย ๆ 
หน่วยงาน มี ๓ หน่วยงานหลัก ๆ ท่ีดูแลเรื่องนี้อยู่ท่ีผมเอามาให้ดู อันแรกครับ พี่ใหญ่ 
ในวงการจิ๊กโก๋ประจ าซอยขวางซอยอยู่ท่ีงบประมาณ ๖,๗๐๐ ล้านบาท กระทรวงวัฒนธรรม
นี่เอง แต่พอไปดูจริง ๆ แล้วงบประมาณยังไม่ถึง ๓๐๐ ล้านบาทท่ีส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์เลย พอมาดูดีปา (DEPA) ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้เงินไม่เยอะครับ
ต้องดูแลเร่ืองซอฟต์แวร์ (Software) และนวัตกรรม แต่ปีนี้ก็เน้นสร้างตึกเพราะตอนนี้เช่าตึก
อยู่ท่ี ๕ แยกลาดพร้าว ซีอีเอ (CEA) องค์กรในดวงใจ ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
อันนี้คือรู้จริง รู้งาน ท างานได้ดีแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับ แต่ได้เงินน้อยเหลือเกิน ๓๐๐ 
ล้านบาทเท่านั้นเอง ใช้เต็มท่ีแล้วครับ ครึ่งหนึ่งขององค์กรเลย ๑๖๐ ล้านบาท แต่ก็นั่นล่ะครับ
แถมยังโดนตัดงบประมาณเรื่อย ๆ ปีหน้ามีแนวโน้มท่ีจะลดลงจาก ๘,๐๐๐ ล้านบาท 
ประเทศไทยครับใช้เงินแค่ ๔๐๐ ล้านบาท ในการสนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือเพียง  
๕ เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเอง แต่ผมจะบอกอย่างนี้ครับ ถึงเราจะมีงบประมาณแค่ไหนผมให้ไปอีก
หมื่นล้านเหมือนเกาหลีเปิดกองทุนแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของเกาหลีผมเชื่อว่าไม่ท าให้
มันดีขึ้นซ้ าร้ายมันอาจจะแย่ลงด้วยซ้ า เพราะว่าอะไรถ้าเราไม่เปลี่ยนมายด์เซต (Mindset) 
ของท้ังหน่วยงานราชการแล้วก็คนไทยโดยรวมว่าการท่ีจะท าเศรษฐกิจสร้างสรรค์มันต้องมี
อย่างแรกท่ีส าคัญครับ หลักการคือเสรีภาพ ถ้าประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยครึ่งใบ
ประชาชนยังถูกกดขี่ด้วย พ.ร.ก. ฉุกเฉินต่าง ๆ ไม่มีความสร้างสรรค์ท่ีจะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน 
และหลักการท่ี ๒ ท่ีส าคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการท่ีรัฐต้องไม่ท า งงสิครับ ท าไมรัฐไม่ท า  
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แล้วให้ท าอะไร ต้องซัปพอร์ต (Support) สนับสนุนเอกชนอย่างเดียวอย่าหาท าเองครับ  
ใน ๔๐๐ ล้านบาทท่ีผมบอกไปข้างต้นหลาย ๆ โครงการอย่างท าหนัง ๔๐ ล้านบาทนะครับ 
ผมเชื่อครับ หนังออกมาใครท่ีจะไปขอโครงการก็ต้องขอหนังแบบไทยรบพม่าแล้วไทยชนะ
พม่าอย่างนี้มันขายไม่ได้ครับท่านประธาน ซึ่งผมมาบ่นอย่างเดียวก็ไม่ถูกเพราะผมเห็นทุกคน
พูดซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) เศรษฐกิจสร้างสรรค์เกร่อมากเป็นบัซซ์เวิร์ด (Buzzword) 
ท่ีคนทุกคนก็พูดแล้วเท่ห์ แต่ผมจะมีข้อเสนอของพรรคก้าวไกลในหลักของ ๔ โอ (4 O) และ
ท าเป็น ๓ เฟส (Phase) ท าตามแล้วประเทศจะเจริญใน ๑๐ ปีแน่นอนครับ ซึ่งผมบอกเลยว่า
หลัก ๔ โอ (4 O) แรก ก็คือโอ (O) แรก โอเพนมายด์ (Open Minded) คือการเปิดใจ เปิดใจ
คืออย่างไร อย่างท่ีพูดไปว่าหน่วยงานทุกหน่วยงานทุกคนต้องเปิดใจว่าวัฒนธรรมเป็นสิ่งท่ี
เคลื่อนไหวไปตามกาลเวลา เป็นพลวัต โขนของไทยก็เอามาจากอินเดีย รับมาจากผ่านทาง
ขอมอีกที ผัดไทยแต่ละท่ีในประเทศไทยเหมือนกันไหมครับ แล้วบอกว่าอาหารไทยเมื่อวาน
รองนายกจุรินทร์บอกว่าต้องมีอัตลักษณ์ความเป็นไทยในอาหารไทย บางทีอัตลักษณ์เกินไป
เดินเข้าร้านอาหารไทยต่างประเทศนึกว่าเดินเข้าวัด อย่างนี้คือถามว่าฝรั่งเขาอยากได้อย่างนี้
จริง ๆ หรือเปล่า ถามเขาหรือยังครับ ซึ่งตรงนี้เป็นการปลดล็อกศักยภาพด้วยเสรีภาพท่ีเรา
ต้องเปิดใจรับมันแล้วก็พัฒนามันไปสู่การเป็นโพรดักต์ (Product) ทางวัฒนธรรมจริง ๆ  
โอ (O) ท่ี ๒ โอเพนออปพอร์ทูนิตี (Open Opportunity) คือการท่ีเราต้องเปิดโอกาสให้ทุกคน
ในการท่ีจะเข้าถึงโอกาสในการเข้าสู่อุตสาหกรรมอย่างถูกท่ีสุด อย่างเช่น พวกฮาร์ดแวร์ 
(Hardware) ซอฟต์แวร์ (Software) การลงทุนต่าง ๆ การจับคู่บิสสิเนสแมตชิง (Business 
Matching) การเข้าถึงเงินทุน การท่ีเอาลิขสิทธิ์ของเขาในเพลงเอาไปกู้ธนาคารได้โดยรัฐบาล
อาจจะค้ าประกันก็เป็นการเปิดโอกาสในการท่ีจะท า ----------------------------------------------- 
 
 

- ๓๗๒/๑ 
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โอ (O) ท่ี ๓ นี้ส าคัญครับ ดาต้า อีส เดอะ คิง โอเพน ดาต้า (Data is the King Open Data) 
ก็คือหน่วยงานรัฐต้องหาข้อมูลมาว่าท าอะไรแล้วไปขายฝรั่งได้ ไม่ใช่จะยัดเยียดความเป็น 
อัตลักษณ์เอากินรีไปขาย เอาอะไรไปขายอย่างเดียว ต้องไปถามเขาก่อนว่าเขาชอบไหม  
ผมเชื่อว่าเอาการแสดงโขนไม่ได้ลบหลู่ลงเน็ตฟลิกซ์ (Netflix) ผมว่ามันก็ไม่ได้ช่วยอะไร  
เราต้องมาอะแดปต์ (Adapt) แล้วว่าการท่ีเราจะท าอย่างนี้อะไรมันขายได้ ขายไม่ได้ ซึ่งตรงนี้
เอกชนเขาจะเอาไปท าแล้วเกิดประโยชน์สูงสุดในทางการตลาด โอ (O) ท่ี ๔ ออฟเซต (Offset) 
ก็คือการท่ีรัฐต้องช่วย ผมยกตัวอย่าง ช่วยอย่างไรไม่ให้ต้องเป็นเบี้ยหัวแตก ทุกปีต้องมาขอ
งบประมาณ ผมไม่อยากได้อย่างนั้น อย่างแรกเกิดครีเอทีฟฟันด์ (Creative Fund) กองทุน
สร้างสรรค์มาก่อน แล้วก็กองทุนนี้จะได้เงินจากค่าตั๋วหนังท่ีคนไทยเราไปซื้อมาเติมกองทุน
เรื่อย ๆ จะเกิดสโนว์บอลเอฟเฟกต์ (Snowball Effect) ถ้าแอนิเมชัน(Animation) โต  
ถ้าเกมโต ถ้าหนังโต ทุกอย่างก็จะโตไปด้วยแล้วเป็นกองทุนท่ีทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย  
โดยท่ีไม่ต้องล าบากเอาอะไรไปค้ ามากเกินไป หรือง่าย ๆ ครับ คล้าย ๆ ชอปดีมีคืน คนท่ีเอา
มาแลกภาษีใช่ไหมครับ มาชอปปิง (Shopping) ไปดูหนังไทยแล้วได้เขาเรียกว่า ดูดีมีคืน  
ดูของไทยหรือดูคอนเสิร์ต (Concert) ไทยแล้วก็ได้อันนั้นไป หรือว่าอาจจะเป็นในรูปแบบ
การส่งเสริมให้ไปขายของต่างประเทศอย่างเช่นได้รายได้มา ๑๐๐ ล้านบาท รัฐบาลเติมให้เลย 
๕๐ เปอร์เซ็นต์ อันนี้คือไม่ให้ลงทุน รัฐไม่เสี่ยง รัฐแค่เติมให้ แล้วเป็นอินเซนทีฟ (Incentive) 
ในการท่ีไปเมืองนอก แล้วบอกแค่นี้เป็นหลักคิดนะครับ ยังมี ๓ เฟส (Phase) ท่ีผมจะท า  
เฟส (Phase) แรก ผมเรียกว่า ๓ ปีแรก เราต้องท าอะไร เราต้องสร้างอินฟราสตรักเจอร์ 
(Infrastructure) คือระบบพื้นฐานท่ีจะตอบสนองในหลักการของโอเพนออปพอร์ทูนิตี 
(Open Opportunity) และโอเพนมายด์ (Open Minded) ประเทศไทยมีห้องสมุดท่ีร้างอยู่
ในประเทศไทยเยอะ ประจ าจังหวัด ถามว่าตอนนี้ห้องสมุดมันก็อาจจะล้าสมัยไปแล้ว  
เราสามารถเอามาท าเป็นสตูดิโอ (Studio) ก้าวไกลได้ครับ ผมบอกเลยว่าใช้งบประมาณไม่เกิน 
๒๐ ล้านบาท ให้มันมีกล้องให้คนได้เช่า ให้มันมีแมคอินทอช (Macintosh) ให้คนได้ไปตัดต่อ
ท าแอนิเมชัน (Animation) ให้มันมีสตูดิโอ (Studio) เต้น เด็กไม่ต้องไปเต้นในห้าง คือผมว่า
อย่างนี้เป็นพื้นท่ีส่วนกลางให้คนในเมืองได้มาเจอกันแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดกัน แล้วมันก็
เหมือนโค-เวิร์กกิงสเปซ (Co-Working Space) มันเป็นเหมือนโค-ครีเอตติงสเปซ (Co-Creating 
Space) นั้นเอง ซึ่งตรงนี้เราจะท าให้เกิดนิวทาเลนต์ (New Talent) มากมายท่ีจะมาเป็น 
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พื้นฐานของพีระมิดของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยท่ีทุกสาขาก็จะได้มีโอกาส แล้วส าคัญท่ีสุด  
รัฐต้องส่งเสริมเกี่ยวกับสวัสดิการให้ทาเลนต์ (Talent) หรือผู้มีความสามารถในการสร้างสรรค์
เหล่านี้อยู่ไล่ล่าความฝันเขาได้นานท่ีสุด ปฏิเสธไม่ได้เพราะมันยากมากในอาชีพนี้ท่ีจะอยู่ได้
นานพอท่ีจะประสบความส าเร็จ เราต้องสนับสนุนเขาตรงนี้ และในระยะแรกอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ท่ีเราต้องสนับสนุนคืออุตสาหกรรมท่ีเรามีคอมพิเทนต์ (Competent) หรือมี
ความสามารถอยู่แล้ว มีตลาดในประเทศท่ีแข็งแรงพออยู่แล้วและมีโอกาสในต่างประเทศ 
อย่างเช่น หนัง ภาพยนตร์ และอาหาร เป็นต้น แล้วอันนี้มีสปิลล์โอเวอร์ (Spillover) ไปถ่วง
ธุรกิจอื่นท่ีคนละเซกเมนต์ (Segment) ได้เยอะมาก เฟส (Phase) ๒  ๓-๖ ปี ตั้งเป้าครับ 
ไทยไนเซชัน (Thai-nization) หมายความว่าอะไร ไทยไนเซชัน (Thai-nization) ก็คือการ
เอาวัฒนธรรมไทยบวกกับโอเพนดาต้า (Open Data) หรือบิ๊กดาต้า (Big Data) ท่ีเรามีว่า
ของไทยอันไหนเราขายได้ ของไทยอะไรท่ีฝรั่ง คนญี่ปุ่น คนไนจีเรีย คนแอฟริกา คนจีน 
เขาชอบ แล้วเราเอาไปจับตรงนั้นครับ เราหาตลาดมาแล้วเอาความเป็นไทยไปใส่ เพื่อตรงนี้
จะเป็นพื้นฐานของชั้นท่ี ๒ ของวัฒนธรรมไทยท่ีต่อไปเราจะต่อยอดในเฟส (Phase) ๓ บิ๊กวิน 
(Big Win) ซึ่งในเฟส (Phase) นี้ในแง่ของทรัพยากรฮิวแมนแวร์ (Humanware) เราต้องเริ่มท า
แล้วนะครับ ซอฟต์แวร์ เอนจี เนีย (Software Engineer) ท่ี เข้มแข็ง รากฐานท่ีเข้มแข็ง  
มีแอนิเมเตอร์ (Animator) ท่ีเก่ง ๆ เพราะว่าอันนี้จะต่อยอดบิ๊กวิน (Big Win) ในสุดยอดพีระมิด
ของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ซึ่งก็คืออุตสาหกรรมเกม เฟส (Phase) ท่ี ๓  ๖ ปีถึง ๑๐ ปี ผมว่า
บางที ๙ ปีเราก็น่าจะบิ๊กวิน (Big Win) ได้ ไทยโคโลไนเซชัน (Thai Colonization) คงไม่มี
ใครกล้าพูดว่าประเทศไทยจะครองโลก ผมว่ามีความเป็นไปได้สูง เพราะว่าเป้าหมายนี้ 
เราต้องตั้งให้แอมบิเชียส (Ambitious) ไว้ก่อน ให้ท้าทาย ให้ทะเยอทะยานไว้ก่อนเพราะว่า
ต้องยอมรับครับ แฟชั่นกระแสเกาหลีเดี๋ยวมีวันหนึ่งเขาก็ไป เราต้องตั้งเป้าว่าเราจะแทนท่ีเขา
ภายใน ๑๐ ปี โดยท่ีเราจะยึดครองหัวสมองของคนท้ังโลกด้วยไทยไนเซชัน (Thai-nization) 
นี่ล่ะครับ ถามว่าท าอย่างไร เราต้องสร้างบิ๊กวิน (Big Win) ท้ังในแง่ของมูลค่าและคุณค่า 
ท่ีเกิดขึ้นได้จริง ในแง่ของมูลค่าเราต้องตั้งเป้าท าเกมแบบทริปเปิลเอ (Triple A) ยกตัวอย่าง
เกมเก็นชินอิมแพกต์ครับท่านประธาน ลงทุน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท เท่ากับเอฟ ๓๕ (F35)  
๔ ล า ถามว่าคืนทุนเมื่อไรครับ ๒ เดือนต่อมา แล้วเกมนี้มีอายุท างานอีก ๕ ปี ถือว่ารายได้ 
ในระดับนี้จะซื้อเครื่องบินหรือมาลงทุนกับเกม ๑ เกม ก าไรของเกม ๑ เกม ซื้อเครื่องบิน 
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เอฟ ๓๕ (F35) ได้เดือนละ ๑ ล า เอาอย่างไรครับ ซึ่งตรงนี้เราท าได้ถ้าเราท ามาเป็นพีระมิด
อันนี้จะอยู่ยอดสุดของพีระมิด ในแง่คุณค่าคืออะไร คือเราภูมิใจกับพี่เจ้ยท่ีไปได้เมืองคานส์ 
แต่เราต้องตั้งเป้าวันนี้เหมือนเกาหลีเคยตั้งเป้าว่าจะได้ออสการ์ (Oscar) ว่าอีก ๑๐ ปี หนังไทย
ต้องได้ออสการ์ (Oscar) แล้วเราไม่ควรพอใจกับแค่น้องมิลลิได้ไปเล่นโคเชลลา (Coachella) 
เพราะโคเชลลา (Coachella) จะเป็นเรื่องธรรมดาของคนไทยในอีก ๑๐ ปีข้างหน้า น้องมิลลิ
ต้องได้รางวัลแกรมมีอวอร์ด (Grammy Award) ต้องมีศิลปินไทยท่ีท าให้ได้ครับ ซึ่งตรงนี้ล่ะ
มันก็จะท าให้เกิดสิ่งท่ีคนพูดว่าซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) ซึ่งมันเป็นบายโพรดักต์ (Buy 
Product) เป็นผลพลอยได้ของการส่งเสริมอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซอฟต์พาวเวอร์ 
(Soft Power) ท่ีเกิดมาถามว่าคืออะไร ก็นี่ล่ะครับมันจะเป็นสปิลโอเวอร์ (Spillover) ท่ีไปเป็น
ตัวคูณให้อุตสาหกรรมอื่นท่ีผลิตภายในประเทศ สินค้าไทยได้รับความเชื่อถือนับหน้าถือตา  
ในต่างประเทศ รวมถึงเราอาจจะลดงบประมาณกระทรวงกลาโหม กระทรวงการต่างประเทศลง
เพราะว่าเรามีซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) ท่ีแข็งแรงในการต่อรองกับต่างชาติ เขาคงไม่กล้า
มาบุกประเทศไทยเพราะเรามีไทยไอดอล (Thai Idol) คงโดนท้ังโลกแบน (Ban) ใช่ไหมครับ 
แค่เราโพสต์ (Post) อะไรเกี่ยวกับไอดอล (Idol) เกาหลีไปวันนี้ก็โดน เดี๋ยวผมอาจจะโดนต่อ
จากนี้ก็ได้ว่าโคเรียนเว็บ (Korean Web) จะหายไป แล้วไทยเว็บ (Thai Web) จะมาใช่ไหม 
สุดท้ายนี้ก็ต้องบอกว่าผมอภิปรายไปด้วยความหวังดีจริง ๆ แล้วก็อยากท าให้มันเกิดขึ้นจริง ๆ 
แล้วก็อาจจะเสียดสีเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) ใครหลาย ๆ คนไปบ้าง แต่พูดตรง ๆ 
ว่าเราต้องเอาวิธีการท าจริง ๆ นี้ไปมันเป็นอะเจนดา (Agenda) แล้ว มันพร้อมแล้วล่ะครับ 
ในเชิงการเมือง แต่นี่คือวิธีการ หนึ่ง สอง สาม สี่ ต้องเลือกสนับสนุนหน่วยงานท่ีถูกต้อง  
แล้วเราจะได้มีอนาคตให้ลูกหลานเราได้มีทางเลือกแล้วก็ส่งเสริมเศรษฐกิจอื่นด้วย ขอบคุณ
มากครับ 
 

- ๓๗๓/๑ 
 

 
 
 



๗๕๒ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         วาสนา ๓๗๓/๑ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณนะครับ ต่อไป 
ท่านรัฐมนตรพีิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา เชิญครับ 
  นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา)  :  
กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผม นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา จากการท่ีมีท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติหลาย ๆ 
ท่านได้กล่าวและพูดถึงกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ในเรื่องของการท่องเท่ียวก็ดี  
การกีฬาก็ดี ผมคิดว่าในตลอดระยะเวลา ๒ ปีกว่าประเทศไทยเราพร้อมกับหลาย ๆ ประเทศ 
ในโลกนี้ก็จะประสบปัญหากับเรื่องการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ (COVID-19) ซึ่งก็ท าให้  
เศรษฐกิจของแต่ละประเทศประสบกับภาวะท่ีตกต่ าสุดขีด โดยเฉพาะในธุรกิจเกี่ยวกับการ
ท่องเท่ียว ซึ่งเราจะเห็นว่าแต่ละประเทศในขณะนี้เร่ิมเปิดประเทศ แต่การท่ีว่าประเทศต่าง ๆ 
ในโลกนี้ก่อนที่จะเปิดประเทศก็ต้องบอกว่าด้วยวิสัยทัศน์ของท่านนายกรัฐมนตรี ท่านพลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ด าริว่าประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางส าหรับนักท่องเท่ียว  
ท่ัวโลก ในปี ๒๕๖๒ เรามีนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทยถึง 
๓๙.๘ ล้านคน และมีการท่องเท่ียวเฉพาะคนไทยในประเทศไทย ๑๙๐ ล้านคน เรามีรายได้
จากการท่องเท่ียว ๓.๐๑ ล้านล้านบาท ถ้าเทียบกับจีดีพี (GDP) ก็ประมาณสัก ๑๘ 
เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี (GDP) นี่คือสิ่งท่ีเราเคยได้รับ แต่เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ 
(COVID-19) ในประเทศจีนท่ีอู่ฮั่นในปลายปี ๒๕๖๒ หลังจากนั้นมาก็มกีารแพร่ระบาดเข้ามาสู่
ประเทศไทยในปี ๒๕๖๓ ก็คือช่วงต้นปี รัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีเราได้ท าการล็อกดาวน์ 
(Lockdown) ประเทศในวันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ และมีการคลายล็อกในวันท่ี ๑๕ มิถุนายน 
๒๕๖๓ หลังจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีมีด าริว่าให้กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาและกระทรวง
ต่าง ๆ ท่ีมีบูรณาการเรื่องเกี่ยวกับการท่องเท่ียวให้หาวิธีการว่าประเทศไทยเราจะท าอย่างไร
ในการเริ่มเปิดประเทศเพื่อต้อนรับนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศต่อไป ซึ่งในปี ๒๕๖๓ เราก็
ท าการศึกษาแต่อยู่ในภาวะท่ีขณะนั้นมีการแพร่ระบาดของสายพันธุ์เดลตา (Delta) เพิ่มขึ้น
เราก็ไม่สามารถท่ีจะเปิดประเทศได้ แต่เราเริ่มท าการเปิดประเทศก็คือในปี ๒๕๖๔ ก็มี
โครงการต่าง ๆ ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้ก าชับและด าริว่าท าอย่างไรก็ได้ขอให้พวกเราเริ่มมี
การเปิดประเทศ --------------------------------------------------------------------------------------- 
               - ๓๗๔/๑ 



๗๕๓ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)    เสาวลักษณ์ ๓๗๔/๑ 
 
เพราะฉะนั้นโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox)ก็ได้มีการเริ่มต้นขึ้นท่ีภูเก็ต 
ในวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นมาหลังจากนั้นก็มีโครงการภูเก็ต ๗ บวก ๗ ไปท่ีสมุย-
พะงัน-เต่า ไปท่ีกระบี่-พังงา ต่อจากนั้นมาก็มีการเริ่มต้นของเทสต์แอนด์โก (Test & Go)  
ในวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ซึ่งเราจะเห็นว่าหลังจากท่ีในปี ๒๕๖๓ นี้ หลังจากที่เราคลายล็อก
ประเทศไทย ไม่มีนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศเข้ามาสู่ประเทศไทยเลย แต่ในขณะท่ีเราเปิด
ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox ) ก็ดี โครงการเอสทีวี (STV) ก็ดีหรือเทสต์แอนด์โก 
(Test & Go) ก็ดี ในปี ๒๕๖๔ เรามีนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติเข้ามาสู่ประเทศไทยประมาณ 
๔๓,๐๐๐ คน ถามว่าเราประสบความส าเร็จหรือไม่กับการท่ีเราริเริ่มในการเปิดประเทศ 
ท่ีภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) ถ้าในเรื่องของเศรษฐกิจ ผมคิดว่าเรายังไม่ประสบ
ความส าเร็จนะครับ แต่ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะกระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ผมถือว่าสิ่งเหล่านี้
เราได้ทดสอบและเรียนรู้แล้วว่าในอนาคตเราควรจะเปิดประเทศอย่างไรเป็นสเต็ป บาย สเต็ป 
(Step By Step) หรือเป็นระยะ ๆ ไป ซึ่งหลังจากนั้นโดยเฉพาะเข้ามาสู่ปี ๒๕๖๕ ในวันท่ี ๑ 
พฤษภาคม ทาง ศบค. โดยมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้ท าการยกเลิกเทสแอนด์โก 
(Test & Go) หลังจากนั้นมาถึงขณะนี้วันท่ี ๑ มกราคมจนถึงวันท่ี ๓๑พฤษภาคม เรามี
นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติเข้ามาสู่ประเทศไทยประมาณ ๑.๓๑ ล้านคนก็คือ ๑,๓๑๐,๐๐๐ คน 
ผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นแล้วประกอบกับว่าโควิด-๑๙ (COVID-19) ได้มีการบรรเทา
เบาบางลงและท่ีส าคัญท่ีสุดคนไทยเราท้ังประเทศเกินกว่า ๗๐ กว่าเปอร์เซ็นต์ท่ีได้รับวัคซีน
ครบโดส (Dose) ก็คือ ๒ เข็มเป็นต้นไป หลังจากนั้นผมคิดว่าในการประมาณการของการ
ท่องเท่ียวโดยเฉพาะนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติในไตรมาส ก็คือตั้งแต่วันท่ี ๑ ก็คือเมื่อวานนี้
จนถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน เราน่าจะมีนักท่องเท่ียวเพ่ิมขึ้นมาอีกประมาณสักใกล้เคียงก็คือ ๒.๗ 
ถึง ๓ ล้านคน แล้วก็ในไตรมาสสุดท้ายก็คือในเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมเป็นช่วงไฮซีซัน 
(High Season)ของประเทศไทยในการท่องเท่ียวไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ฝั่งอันดามัน ภาคเหนือ 
ภาคอีสานกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออก ผมมั่นใจว่าในแต่ละเดือน ๓ เดือนนั้นเรา
น่าจะมีนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติเข้ามามากกว่า ๑ ล้านคน ซึ่งโดยประมาณการท้ังปี ๒๕๖๕ 
น่าจะมีนักท่องเท่ียวเข้ามาอยู่ท่ีประมาณ ๗-๑๐ ล้านคน มีรายได้จากการท่องเท่ียวก็อยู่ท่ี
ประมาณ ๑.๑๕-.๑.๕ ล้านล้านบาทส าหรับปีนี้ นี่คือขั้นตอนของการเปิดประเทศ แล้วผมก็ 



๗๕๔ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)             เสาวลักษณ์ ๓๗๔/๒ 
 
เชื่อว่าในอนาคตอันใกล้นี้ทาง ศบค. ก็จะมีการยกเลิกการโหลด ไทยแลนด์ พาส (Load 
Thailand Pass) เมื่อไรท่ีเรายกเลิกการโหลด ไทยแลนด์ พาส (Load Thailand Pass)  
ผมเชื่อว่าจะมีความสะดวกส าหรับนักท่องเท่ียวชาวยุโรป ชาวอเมริกาก็น่าจะมีการมา
ท่องเท่ียวในประเทศไทยมากขึ้น เรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) ก็ต้องขอเรียนว่า 
มีท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติพูดถึงเรื่องค าว่า ซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) กันพอสมควรนะครับ 
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเราไม่ได้ละเลยเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power)  
ไม่ว่าจะเป็นการน ามวยไทยไปชกโชว์หรือร าไหว้ครูโชว์ท่ี เวิลด์เอ็กซ์โป (World Expo)  
ท่ีประเทศยูเออี หรือแม้กระทั่งมโนราห์ท่ีมีคนกล่าวว่าเราไม่มีการประชาสัมพันธ์เพราะเป็นท่ี
ยูเนสโก (UNESCO) รับรองไปเมื่อปีท่ีแล้ว ซึ่งขณะนี้ก็ต้องขอเรียนให้ทราบว่าครูธรรมนิตย์ 
นิคมรัตน์ ซึ่งเป็นศิลปินในการร ามโนราห์ได้ไปจัดแสดงท่ีประเทศอิตาลีโดยเฉพาะท่ีเวนิส  
ท่ีโรงละครปาลัซโซพิซานีซานต้ามารีนา นครเวนิส โดยกระทรวงวัฒนธรรมไปจัดแสดง
ประมาณ ๑ เดือน -------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๓๗๕/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๕๕ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สิริพร ๓๗๕/๑ 
 
  ส่วนเรื่องต่อมาก็คือเรื่องของสปอร์ตทัวริซึม (Sport Tourism) ซึ่งจากการท่ีผม
เข้ามารับหน้าท่ีในกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา สิ่งท่ีส าคัญที่สุดก็คือเป็นการบูรณาการว่า
การท่องเท่ียว การกีฬา เราจะร่วมกันได้อย่างไร คือเรื่องของสปอร์ตทัวริซึม (Sport Tourism) 
ก็มีการจัดการแข่งขันระดับนานาชาติ โดยเฉพาะโมโตจีพี (MotoGP) ซึ่งเราจัดไปแล้ว ๒ ครั้ง 
เราประสบความส าเร็จและได้รับการยกย่องว่าเป็นการจัดการแข่งขันท่ีมีผู้ชมมากท่ีสุดในโลก
ถึง ๒ ปีซ้อน แล้วท่ีส าคัญที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ด าริอีกเรื่องหนึ่งท่ีส าคัญมาก ๆ ส าหรับการ
แข่งขันกีฬาก็คือกีฬาวิ่งเทรล (Trail) ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยเรามีการจัดการว่ิงเทรล (Trail) ท่ี
ดอยอินทนนท์ บายยูทีเอ็มบี (By UTMB) เราได้รับการคัดเลือกเป็นสนามหลัก ๑ ใน ๓  
ของโลก เราได้รับการประกาศเรียบร้อย แล้วเราก็จะมีการจัดการแข่งขันวิ่งเทรล (Trail) โลก
ซึ่งจะจัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยท่ีดอยสุเทพในวันท่ี ๓-๖ พฤศจิกายนครับ มีนักวิ่งกว่า  
๗๐ ประเทศ นักแข่งขัน นักกีฬากว่า ๒,๐๐๐ คน ซึ่งตรงนี้ประเทศไทยเราได้รับโควตาไม่เกิน 
๕๐ คน เพราะฉะนั้นรายได้โดยส่วนใหญ่ก็คือเป็นนักกีฬาจากต่างประเทศ  
  ส่วนเรื่องของแกสโตรโนมี (Gastronomy) ท่ีมีสมาชิกกล่าวขวัญกันถึงมาก 
ผมเชื่อว่าค าว่าแกสโตรโนมี (Gastronomy) ประเทศไทยเราเริ่มคุยเรื่องแกสโตรโนมี  
(Gastronomy) มาเป็นระยะเวลาหลายปี โดยเฉพาะกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  
โดยการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยเราได้ท าเรื่องของแกสโตรโนมี (Gastronomy) มาโดยตลอด 
โดยเฉพาะใน ๒๙ สาขาท่ัวโลก เมื่อมีการจัดผู้ซื้อพบผู้ขายเราก็จะเอาเรื่องของแกสโตรโนมี 
(Gastronomy) เข้าไปเสิร์ฟ (Serve) ในงานเลี้ยง แล้วก็ท าการประชาสัมพันธ์ นี่คือสิ่งท่ีเรา
แนะน าเรื่องของแกสโตรโนมี (Gastronomy) แล้วโดยเฉพาะในประเทศไทยเรา เราได้เชิญ 
มิชลิน (Michelin) มาท าการส ารวจว่าอาหารของไทยเราในแต่ละภูมิภาคเรามีอาหารท่ีเป็น
อาหารพื้นถิ่นท่ีได้รับความนิยมและเข้าเกณฑ์มาตรฐานมีอะไรบ้าง กี่อย่าง อยู่ในจังหวัดอะไร 
ซึ่งขณะนี้ผมคิดว่าพวกเราคงทราบว่ามิชลิน ไกด์ (Michelin Guide) ได้ท าการประกาศออกมา
อย่างต่อเนื่อง 
  อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของภาพยนตร์ ในปี ๒๕๖๔ เป็นประวัติการณ์ว่ามีการ
เข้ามาถ่ายท าภาพยนตร์โดยกองถ่ายของชาวต่างประเทศถึง ๕,๐๐๐ กว่าล้านบาทครับ  
ซึ่งเป็นสถิติท่ีสูงสุดในขณะท่ีมีการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ (COVID-19) ประเทศไทยได้รับ 
ความสนใจและเป็นท่ียอมรับว่าเรามีการถ่ายท าภาพยนตร์โดยระบบบับเบิล (Bubble) นี้ได้ด ี



๗๕๖ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สิริพร ๓๗๕/๒ 
 
ท่ีสุดประเทศหนึ่ง เพราะฉะนั้นก็มีการหลั่งไหลเข้ามาถ่ายท าในประเทศไทยถึง ๕,๐๐๐ กว่า
ล้านบาทครับ 
  ส่วนอีกกีฬาหนึ่งก็คือการส่งเสริมกีฬาอะไรก็ได้โดยเฉพาะกีฬาท่ีในอดีต 
อยู่ใต้พรมไม่ว่าจะเป็นกีฬาอีสปอร์ต (E-Sports) กีฬาสเก็ต (Skate) ซึ่งสิ่งเหล่านี้กระทรวง
การท่องเท่ียวและกีฬาได้หยิบยกและประกาศเป็นกีฬาอาชีพไปแล้วในขณะนี้ครับ แล้วก็
ก าลังจะมีการส่งเสริมและจัดการแข่งขันท่ัวทุกภูมิภาค โดยเฉพาะกีฬาเซิร์ฟ (Surf) เราก็จะ
ท าการแข่งขันในชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย ซึ่งทุก ๆ ปีในอดีตท่ีผ่านมาฤดูมรสุม
ก็จะเป็นฤดูกาลท่ีมีนักท่องเท่ียวเข้ามาในชายฝั่งอันดามันน้อยมาก เพราะฉะนั้นการท่ีเรา 
มีการจัดการแข่งขันกีฬาเซิร์ฟ (Surf) ซึ่งเซิร์ฟ (Surf) ต้องแข่งในฤดูมรสุม นี่ก็คือเป็นการ 
เติมเต็มอีกอย่างหนึ่งของการท่องเท่ียวและกีฬาว่าท าอย่างไร ในฤดูไหน เราควรจะจัดกีฬา
อะไรเข้าไปสนับสนุนเพื่อให้มีนักท่องเท่ียวเข้าไปใช้บริการ --------------------------------------- 
 

- ๓๗๖/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๕๗ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศันสนีย์ ๓๗๖/๑ 
 
ส่วนประเด็นส าคัญผมคิดว่าไม่พูดคงจะไม่ได้ก็คือการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ซึ่งขณะนี้ผมคิดว่า
หลังจากท่ีท่านนายกรัฐมนตรีได้ไปเยือนประเทศซาอุดิอาระเบีย เป็นจุดสนใจมากว่าพี่น้อง
ชาวตะวันออกกลาง ในอดีตผมเชื่อว่าพวกเราคงจะเห็นเมื่อไปโรงพยาบาลเอกชนใหญ่ ๆ  
ในกรุงเทพมหานครหรือต่างจังหวัดเราจะเห็นว่ามีพี่น้องชาวต่างประเทศมาท าการรักษา  
นี่ก็คือเป็นจุดแข็งจุดหนึ่ง เพราะฉะนั้นก็ดีการรณรงค์แล้วก็เชิญชวนให้กับนักท่องเ ท่ียว 
ให้มาดูแลสุขภาพในประเทศไทย โดยเฉพาะพื้นท่ีตะวันออกกลางท่ีท่านนายกได้ไปลงนาม
เพื่อแลกเปลี่ยนเอกอัครราชทูตซึ่งห่างหายไปถึง ๓๒ ปีครับ ผมคิดว่านี่เป็นคุณูปการท่ี 
ท่านนายกรัฐมนตรีได้ท าและประสบความส าเร็จ แล้วก็จะเป็นการดึงให้นักท่องเท่ียว 
ชาวตะวันออกกลางมาเติมเต็มและมาสนับสนุนกับนักท่องเท่ียวชาวจีน ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้ 
เดินทางเข้ามาสู่ประเทศไทย และส าคัญไปกว่านั้นกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาโดยการ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยเราได้เดินทางไปทุกภูมิภาคท่ีคิดว่าเขาสนใจท่ีจะมาท่องเท่ียว  
ในประเทศไทย โดยเฉพาะในเอเชียกลาง ตะวันออกกลาง ประเทศอินเดีย แล้วก็เพื่อน ๆ 
อาเซียน (ASEAN) ของเรา ว่าจะท าอย่างไรจะดึงนักท่องเท่ียวเหล่านี้มาชดเชยในส่วนท่ีขาด 
ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการตอบโจทย์ว่าในปีนี้เราควรจะมีรายได้จากการท่องเท่ียว ๑.๕-๑.๕๕  
ล้านล้านบาทในปี ๒๕๖๕ และในปี ๒๕๖๖ ตามท่ีท าในงบประมาณ ก็จะพยายามท าอย่างไร
ก็ได้ให้มีรายได้จากการท่องเท่ียวถึง ๒.๔ ล้านล้านบาท แล้วก็ในปีต่อไปคือปี ๒๕๖๗  
เราน่าจะมีรายได้จากการท่องเท่ียวเกินกว่า ๓ ล้านล้านบาท ซึ่งตรงนี้ก็ไม่จ าเป็นว่าจะต้องมี
นักท่องเท่ียวเข้ามาถึง ๓๙.๘ ล้านคน ซึ่งก็อย่างเหมือนท่ีท่านสมาชิกได้พูดตลอดเวลาว่า 
เราจะท าอย่างไรให้นักท่องเท่ียวเข้ามาอยู่ในประเทศไทย มาเท่ียวในประเทศไทยแล้ว 
ได้มีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ผมคิดว่าตรงนี้ก็เป็นเรื่องของผู้ประกอบการ การท่องเท่ียวชุมชน  
โดยพวกเราต้องร่วมแรงร่วมใจกัน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน แต่จะให้ภาครัฐ  
ท าเพียงอย่างเดียวผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้ เพราะฉะนั้นภาคเอกชนก็คงจะต้องร่วมด้วยช่วยกัน 
เปรียบเสมือนว่าเรือล าหนึ่งแล่นอยู่ในทะเล เมื่อภาครัฐกระโดดลงไปแล้วเรือล านั้นบอกฝีพาย
ต่าง ๆ บอกเมื่อภาครัฐลงมาแล้วเอกชนไม่ต้องพาย ทุกคนหยุด อย่างไรเรือล านั้นก็ไม่สามารถ
ไปถึงจุดหมายปลายทางได้ แต่เมื่อภาครัฐลงมาแล้วเราร่วมกันแจว ร่วมกันพาย สุดท้ายเรา
จะถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างแน่นอน ------------------------------------------------------------ 

          - ๓๗๗/๑ 



๗๕๘ 

สผ. ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    รัศมี ๓๗๗/๑ 
 
และท่ีส าคัญอีกประเด็นหนึ่งก็เรื่องของเจ็ตสกี (Jet Ski) ซึ่งเป็นกีฬาชนิดแรกซึ่งเราไม่ใช่เป็น
ผู้ริเริ่ม แต่วันนี้รายการเจ็ตสกี (Jet Ski) ชิงแชมป์โลกคนไทยเราเป็นเจ้าของไลเซนส์ 
(License) ซึ่งก็เป็นด าริชิ้นหนึ่งท่ีท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวกับผมไว้ว่า ท าอย่างไรก็ได้ให้คิด
และหาวิธีการให้คนไทยสามารถสร้างไลเซนส์ (License) เป็นของตัวเอง โดยไม่จ าเป็นต้อง
ไปซื้อจากประเทศอื่น โดยทุกชนิด แต่เจ็ตสกี (Jet Ski) เป็นกีฬาชนิดแรก และอีกอย่างก็คือ
เรื่องของกีฬาเอ็กซ์ตรีม (Extreme) ซึ่งก็เป็นเช่นกันเราจะหาวิธีท าอย่างไรหยิบยกกีฬา 
ท่ีเยาวชนฃของเราเล่นโดยไร้กติกาให้ขึ้นมาวางบนกติกาให้ได้ครับ ซึ่งขณะนี้ทางกระทรวง 
การท่องเท่ียวและกีฬาเราได้เริ่มด าเนินการไปแล้ว ส่วนกรณีท่ีท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกล่าวถึง 
การดูแลผู้ประกอบการ ผมคิดว่าการดูแลผู้ประกอบการเรื่องของซอฟต์โลน (Soft Loan) 
กระทรวงการคลังเราได้เริ่มท ามาตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ กระทรวงแรงงานเราก็ได้มีการช่วยเหลือ
ให้กับผู้ประกอบการในการดูแลลูกจ้างของตนเอง ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้ทางรัฐบาลได้ท าไปแล้ว
ท้ังสิ้นท้ังปวง ในขณะนี้ผมคิดว่าประเทศไทยเราเข้าสู่สภาวะของการเริ่มต้นเดินหน้าเพื่อ  
ยกฐานะเศรษฐกิจของเราให้ดีขึ้น ทุกสิ่งทุกอย่างผมคิดว่าท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่ีอยู่ ณ ท่ีนี้ 
และไม่ได้อยู่ใน ณ ท่ีนี้ก็ขอให้พวกเราช่วยกันคนละไม้คนละมือ ประเทศไทยเราผมเชื่อว่า 
ยังเดินหน้าไปได้เพราะว่าในประเทศไทยเรายังมีเสน่ห์อีกหลาย ๆ อย่างท่ีนักท่องเท่ียว 
ชาวต่างประเทศสนใจท่ีจะมา สนใจท่ีจะมาทดลอง มาชิม มาเท่ียว มาดู ท่านประธานครับ 
สิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าการเป็นเจ้าบ้านท่ีดีเป็นประเด็นส าคัญท่ีสุดว่าเราจะท าอย่างไรให้คนไทย
เราเป็นเจ้าบ้านท่ีดีแต่ก็โอเค (OK) ครับการท่ีเราจะเป็นเจ้าบ้านท่ีดี อย่างไรก็ขอฝากไว้ให้ดูแล
ตัวเองบ้างไม่ใช่คิดว่าตอนนี้โควิด (COVID) บรรเทาเบาบางลงพวกเราจะละเลยหรือประมาท 
ผมไม่อยากให้เห็นว่าการแพร่ระบาดของโรคระบาดต่าง ๆ ไม่ว่าจะชนิดไหนได้มีโอกาส
ระบาดอย่างรุนแรงขึ้นในประเทศไทยอีก ผมหวังว่าคนไทยทุกคนพวกเราต้องเดินหน้าไป
พร้อม ๆ กันเพื่อเป็นการท าอย่างไรก็ได้ให้เศรษฐกิจของเรากลับฟื้นขึ้นมาด้วยความเร็วและ
ด้วยความมั่นคงท่ีสุด ขอบคุณมากครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณท่านรัฐมนตรีครับ  
ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านสุชาติได้ขอไว้ แต่ว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านดอนก็จะขอชี้แจงด้วย ตกลงท่านรัฐมนตรี 
สุชาติให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านดอนชี้แจงได้ครับ เชิญครับ 



๗๕๙ 

สผ. ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    รัศมี ๓๗๗/๒ 
 
  นายดอน ปรมัตถ์วินัย (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การต่างประเทศ)  :   กราบขอบพระคุณท่านประธานนะครับ สั้น ๆ ครับ เผอิญมีเนื้อความ 
ท่ีจะต่อเนื่องจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกีฬาและท่องเท่ียว จับใจความส าคัญก็เป็นเรื่อง
ท่ีท่านได้ท้ิงท้ายไว้ว่าต้องช่วยกันทุกคนเพราะเรามีสิ่งท่ีดี  มีสิ่งดีงามท่ีเรียกว่าอ านาจละมุน 
มาแต่ไหนครับ แต่อย่างไรแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของสื่อศิลปะการบันเทิงเท่านั้นแต่หลายเรื่อง
เมื่อสักครู่ท่านได้เพิ่มเติมไปจวนจะครบแล้วนะครับ ผมขออนุญาตเพียงแต่เท้าความไปนิดหนึ่ง
เรื่องแกสโตรโนมี (Gastronomy) เรื่องของอาหาร เรื่องของกีฬา เรื่องของการท่องเท่ียว  
สิ่งเหล่านี้เป็นอ านาจละมุน ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศท่ีเป็นแสนยานุภาพในก าลังอาวุธ  
แต่เรามีส่ิงท่ีเหนือกว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ก็คืออ านาจละมุนอย่างท่ีว่านั่นล่ะครับ ----------------- 
 
               - ๓๗๘/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๖๐ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศิริรัตน์ ๓๗๘/๑ 
 
เรื่องกีฬาท่ีท่านพูดถึงเมื่อสักครู่ ณ วันนี้ขณะนี้ก าลังเป็นเรื่องใหญ่อยู่เรื่องหนึ่งในวงการกีฬา
ท่ัวโลก วอลเลย์บอลหญิงหลังจากซีเกมส์ (SEA Games) เสร็จมาแล้วก็ไปชนะบัลแกเรีย  
๓ ต่อ ๐ แฟนคลับ (Fan Club) ท่ัวโลกก าลังยกย่องนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงของประเทศไทย 
แล้วสิ่งเหล่านี้มันจะสะท้อนไปอีกหลายด้านด้วยกัน ความเป็นผู้หญิงไทยตัวเล็กก าลังน้อยกว่า
ชาวบัลแกเรียล ยุโรป หรืออเมริกา แต่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเรามีความเก่งอยู่ในตัว ความเก่ง
ในตัวนี้มันช่วยเราในหลายสถานด้วยกัน สิ่งหนึ่งส าหรับในยุโรปนั่นก็คือภาพของหญิงไทยเรา
ก็ไม่ได้เจิดจรัสอะไรมากนักในแง่ของการออกไปแต่งงาน ไปอยู่ในบ้านเมืองของคนอื่นเขา
อาจจะไม่ได้รับการดูแลอย่างดีจากผู้ชายชาวยุโรปแต่ว่าบัดนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงของเรานี้
สามารถท่ีจะให้เป็นท่ีประจักษ์ว่านอกเหนือจากความนุ่มนวลหรือเสน่ห์ของหญิงไทยท่ัวไป
แล้วยังมีความเก่งอยู่ในตัวสามารถจะชนะทางยุโรป รวมท้ังสหรัฐอเมริกา และในอดีตท่ีผ่านมา
ก็ชนะประเทศบราซิลซึ่งถือว่าเป็นแชมป์ (Champ) โลกด้วย เพราะฉะนั้นเรื่องของกีฬานั้น
เป็นเรื่องท่ีส าคัญอาจจะส าคัญมากกว่าท่ีเราคิดไว้เพราะว่า ณ วันนี้ในโลกท่ีเป็นโลกาภิวัตน์
และทุกครัวเรือนก็จะเล่นกีฬากันในสมาชิกของครอบครัว เพราะฉะนั้นความนิยมชมชื่น 
ต่อนักกีฬาท่ีมีความสามารถจะเป็นตัวน าท่ีดีท่ีสุดท่ีจะให้มีการรับรู้ รู้จักประเทศนั้น ๆ แล้วจะ
น าไปสู่การท่องเท่ียว คืออยากจะมาเยี่ยมมาเยือนแล้วมารู้จัก สิ่งท่ีท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์ 
ได้กล่าวถึงอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องสาธารณสุข อันนี้ก็เป็นเรื่องท่ีเป็นความชัดเจนอย่างมาก 
สร้างความตื่นตัวให้กับนานาประเทศ ประเทศก าลังพัฒนาอย่างไทยสามารถท่ีจะดูแลทุกข์สุข
หรืออาการโรคร้ายต่าง ๆ ของหลายประเทศ เพิ่งกลับมาจากประเทศซาอุดิอาระเบีย ในการไป
ประเทศซาอุดิอาระเบียได้มีการน าวิทยาการอันหนึ่งของไทยท่ีสามารถจะไปช่วยดูแลและให้
คนซาอุดิอาระเบียและคนในประเทศตะวันออกกลางเขาตื่นตัวมาก เนื่องจากเป็นผู้ท่ีรับประทาน
ของหวานค่อนข้างมาก สิ่งท่ีตามมาด้วยความหวานจากการรับประทานก็คือโรคเบาหวาน 
โรคเบาหวานก็จะมีแผลและจะน าไปสู่การตัดขาเป็นจ านวนมากทีเดียวในประเทศกลุ่ม
ตะวันออกกลาง ซึ่งจากการนั้นท่ีได้ไปประเทศซาอุดิอาระเบียได้น าแพทย์และผู้คิดค้น 
ไบโอพลาสมา (Bioplasma) ซึ่งก็คือการรักษาแผลเบาหวาน พอทางประเทศซาอุดิอาระเบีย
รับทราบตื่นตัวมากเลยเพราะถือว่าจะมาช่วยชีวิตของคนในครอบครัวได้ ไม่อ ย่างนั้น 
อาจจะน าไปสู่ความสูญเสียหรือไม่ก็ต้องตัดแขนตัดขา ตัดอะไรต่ออะไรเป็นคนพิการไปครับ 
อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งท่ีขอเรียนว่าความสามารถของเราในด้านอ านาจละมุนซอฟต์พาวเวอร์  



๗๖๑ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศิริรัตน์ ๓๗๘/๒ 
 
(Soft Power) มันก็ขจรขจายไปมากกว่าท่ีคิดไว้ แม้กระท่ังเรื่องของการท่ีเราเป็นผู้ประสานงาน
ของอาเซียน (ASEAN) ทางด้านของการพัฒนาท่ียั่งยืนก็เกิดคุณค่าเป็นอย่างมาก เป็นท่ีรับรู้
จากนานาประเทศถึงความสนใจและการเอาใจใส่ของประเทศไทยในวาระของโลกท่ีเรียกว่า
โกลบอล อะเจนดา ซัสเทนเนเบิล ดีเวลลอปเมนต์ โกลส์ (Global Agenda Sustainable 
Development Goals) จึงท าให้หลาย ๆ ประเทศขอมาติดต่อท าความคุ้นเคยรู้จักและ
วิธีการต่าง ๆ ของประเทศไทย วิทยาการต่าง ๆ ของประเทศไทยในการเข้าถึงผลลัพธ์ของ
การพัฒนาท่ียั่งยืน แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราได้ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปร่วม
ด าเนินการควบคู่กับเป้าหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืนครับ เพราะฉะนั้นในประเทศแอฟริกา
หลายประเทศขณะนี้ยกย่องประเทศไทยเป็นอย่างมากท่ีได้เข้าไปช่วยให้ความรู้ความเข้าใจ
ในแง่ของการพัฒนาท่ีมีความยั่งยืนกว่าท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง --- 
 

- ๓๗๙/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๖๒ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           ภาวดี ๓๗๙/๑ 
 
อันนี้ก็ขออนุญาตเพิ่มเติมนะครับว่านี่คืออ านาจละมุนท่ีเรามักจะไม่ค่อยได้มีการพูดถึงกันนัก
นะครับ สิ่งท่ีเราพยายามด าเนินการในกรอบของความเป็นระบบของการน าเสนออ านาจ
ละมุนของเราในกระทรวงต่างประเทศเราเรียกว่า ๕ เอส (5S) นะครับ ๕ เอส (5S) ก็คือเอส 
(S) ท่ีเกี่ยวโยงกับด้านความมั่นคงซิเคียวริตี (Security) เอส (S) ท่ีเกี่ยวโยงการพัฒนาท่ียั่งยืน
คือซัสเทนอะบิลิตี (Sustainability) เอส (S) ท่ีเกี่ยวกับสแตนดาร์ด (Standard) คือมาตรฐาน 
เอส (S) ท่ีเกี่ยวกับสถานภาพของประเทศก็คือสเตตัส (Status) สุดท้ายคอื เอส (S) ท่ีเกี่ยวกับ
การบูรณาการการท างานร่วมกันก็คือซีเนอร์จี (Synergy) ท าให้เกิดพลัง ท้ังหมดนี้สามารถจะ
ร้อยรัดพูดกันอย่างคร่าว ๆ ได้ว่าอ านาจละมุนท่ีออกมาเป็นรูปของ ๕ เอส (5S) น าเสนอ
ออกมาในมุมของการทูตทางด้านของการต่างประเทศ ยกเป็นตัวอย่างของท่านรัฐมนตรี
พิพัฒน์ท่านได้พูดถึงการท่องเท่ียวสิ่งดี ๆ ของเราไม่ว่าจะเป็นกีฬาหรืออาหารมันล้วนแล้ว 
แต่อยู่ในมุมของสถานภาพ ก็คือการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยให้เป็นท่ีรับรู้ รู้จัก หลาย ๆ 
ท่านได้พูดถึงเกาหลีก็ออกมาในเชิงเดียวกันคือให้มีการรู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้น สิ่งเหล่านี้
จะท าได้โดยอีกหลายเอส (S) ด้วยกัน ในอีก ๔ เอส (4S) ท่ีได้กล่าวถึง การท่ีท าให้เราเป็นท่ี
รู้จักกว้างขวางก็คือประเทศไทยต้องมีมาตรฐานท่ีเป็นสากล ยกระดับมาตรฐาน ขณะเดียวกัน
สิ่งท่ีเราท าในทุกเรื่องราวก็จ าเป็นต้องมีความยั่งยืน นั่นก็คือซัสเทนอะบิลิตี (Sustainability)  
และหลาย ๆ เรื่องท่ีเราด าเนินการอยู่ภายใต้ความมั่นคงซิเคียวริตี (Security) นั้นก็คือ 
ไม่เพียงแต่ความหมายของความมั่นคงทางด้านแนวทางเดิม แต่ทุกเรื่องท่ีเป็นเรื่องใหม่  
ในยุคนี้ล้วนแล้วแต่มีมุมของความมั่นคงเข้าไปแฝงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของอาหาร 
ฟู้ดซิเคียวริตี (Food Security) ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร่างกาย 
อนามัย เฮลท์ซิเคียวริตี (Health Security) เหล่านี้ล้วนแล้วแต่ถือว่าอยู่ในบริบทของการ
น าเสนออ านาจละมุนของประเทศไทย แล้วสุดท้ายก็คือซิเนอร์จี (Synergy) เรารู้ว่าในแง่ของ
การด าเนินการให้ได้ครบท้ัง ๕ ด้านด้วยกันนี่จ าเป็นอย่างยิ่งต้องบูรณาการการท างานนะครับ 
เพราะฉะนั้นเรื่องของการซิเนอร์ไจซ์ แอฟฟอร์ต (Synergize Effort) ก็คือพลังร่วมกันของ
ทุกฝ่ายอย่างท่ีท่านพิพัฒน์ได้ขอเมื่อสักครู่ว่าไม่ใช่ภาครัฐเท่านั้นท่ีท า แต่ทุกภาคส่วนของ
ประเทศไทยจ าเป็นต้องร่วมด าเนินการเพ่ือให้สัมฤทธิ์ผลอย่างท่ีได้กล่าวไว้ 
  สุดท้ายนี้สั้น ๆ ขออนุญาตพูดถึงอันดับของไทยในระดับโลกนะครับ ซึ่งมีอยู่ 
๔ ด้านเดียวกัน เป็นการรวบรวมมาจากสิ่งท่ีมีการยอมรับในระดับโลก ด้านท่องเท่ียวเป็น  



๗๖๓ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           ภาวดี ๓๗๙/๒ 
 
อันดับ ๔ อันน้ีมาจากทางซอร์ส (Source) ก็คือวีซ่า (VISA) ผู้ใช้จ่ายเงินสถานท่ีท่องเท่ียวของ
โลก อันดับ ๔  อันดับ ๑ คือจุดหมายปลายทางยอดนิยมในอาเซียน (ASEAN) อันนี้ก็มา
จากทราเวลพอร์ต (Travelport) รายงานเมื่อวันท่ี ๑ เดือนมกราคม ของปี ๒๐๒๒ คือปีนี้ 
อันดับ ๖ ก็คือประเทศท่ีสวยงามท่ีสุดในโลก เป็นการรายงานของเวอร์แรนดา (Veranda)  
ในปีนี้ อันดับท่ีถือว่าติดอันดับ ๕๐ ร้านอาหารในเอเชีย (Asia) ก็คือการรายงานโดยเอเชีย 
ฟิฟตี้ เบสต์ เรสเตอรองต์ (Asia’s 50 Best Restaurants) นะครับ ในแง่ของคุณภาพชีวิต
อันดับ ๑ ประเทศไทยในเอเชีย (Asia) ท่ีเหมาะสมกับการเกษียณมากท่ีสุดนะครับ อันนั้น 
ก็เป็นการรายงานของอินเวสต์เอเชียน (Invest Asian) ของปีนี ้---------------------------------- 
 

- ๓๘๐/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๖๔ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริวรรณ ๓๘๐/๑ 
 
อันดับ ๔๓ นวัตกรรมของโลกก็เช่นกัน โดยอินซีด (INSEAD) และไวโป (WIPO) มาจากคน 
ในมหาวิทยาลัยคอร์เนลรวบรวมมา อันดับ ๕๔ ความพร้อมทางเครือข่ายต่าง ๆ เป็นผลของ
การพิสูจน์ทราบของดับเบิลยูอีเอฟ (WEF) เวิลด์ อีโคโนมิก ฟอรัม (World Economic 
Forum) ขณะเดียวกันทางด้านสาธารณสุขก็ดังได้กล่าวไว้แล้วนะครับ มีการรับมือโควิด 
(COVID) ท่ีดีที่สุดเป็นอันดับ ๔ ของโลก เป็นโลวีอินสทิทิวต์ (Lowy Institute) ท่ีออกมาเป็น
ข้อมูลนี้ อันดับท่ี ๕ คือความมั่นคงทางด้านสุขภาพของโลก เพราะฉะนั้นจอนส์ ฮอปกินส์ 
(Johns Hopkins) ก็รายงานมาตามนั้น ส าหรับทางด้านทางเศรษฐกิจมีอันดับ ๑๐ คือ
ประเทศท่ีเหมาะแก่การเริ่มธุรกิจมากท่ีสุดก็คือยู.เอส. นิวส์ & เวิลด์ รีพอร์ต (U.S. News & 
World Report) และความส าคัญหรือความสามารถในการแข่งขันอันดับท่ี ๒๘ ระบบนิเวศ
ทางสตาร์ตอัป (Startup) ท่ีดีท่ีสุดคืออันดับ ๕๐ ของโลก และขณะเดียวกันความน่าเชื่อถือ
ของประเทศท่ีถือว่ามีค่อนข้างสูงนะครับ อยู่ในเกณฑ์บีเอเอ ๑ (BAA1) ก็คือจากมูดดี้ส์ 
(Moody’s) ของปีนี้ และความน่าเชื่อถือของประเทศจากฟิทช์ เรตติ้งส์ ดี (Fitch Ratings D) 
ทริปเปิลบีบวก (Triple B+) ก็เช่นกัน อันนี้ก็ขออนุญาตน าเสนออย่างสั้น ๆ เพ่ิมเติมในแง่ของ
อ านาจละมุนท่ีก าลังด าเนินการอยู่ภายใต้รัฐบาลปัจจุบัน ขอบคุณครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณนะครับ  
ท่านรัฐมนตรีสุชาติเชิญครับ  
  นายสุชาติ ชมกลิ่น (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน)  :  กราบเรียน 
ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรท่ีเคารพ ท่านเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่ีเคารพทุกท่านครับ 
ผม สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ผมขออนุญาตตอบค าถามในส่วนท่ี
เพื่อน ๆ สมาชิกเมื่อ ๒ วันท่ีผ่านมาได้มีหลายค าถามแล้วก็มีข้อสงสัย ผมจะตอบในเรื่อง
ค่าแรงด้วยนะครับ แต่ผมจะตอบค าถามส้ัน ๆ และง่าย ๆ ทีละค าถามครับ ในส่วนของเรื่องท่ี
เพ่ือนสมาชิกพูดถึงเรื่องงบของการพัฒนาฝีมือแรงงานไม่ใช่ฝึกอบรมอย่างเดียว ไม่เน้นทักษะ
ฝีมือ โดยเฉพาะพื้นท่ีอีอีซี (EEC) นั้นผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าไม่เป็นความจริง กระทรวง
แรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ด าเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นท่ีอีอีซี (EEC)  
ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ท่ีเราจัดตั้งใน พ.ร.บ. อีอีซี (EEC) มีการพัฒนาท่ีสถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ๓ ชลบุรี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานระยอง แล้วก็ฉะเชิงเทรา เขาเรียกว่าศูนย์มารา 
(MARA) ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกหุ่นยนต์ หลักสูตรท่ีเราฝึกท่ีผ่านมาเราฝึกในเรื่องระบบอัตโนมัติ  



๗๖๕ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริวรรณ ๓๘๐/๒ 
 
ในการออกแบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้านะครับ ควบคุมหุ่นยนต์ โปรแกรมการผลิต 
ต่าง ๆ นี่ผมพูดคร่าว ๆ ให้เพื่อนสมาชิกได้เข้าใจว่าเราใส่งบประมาณในการฝึกอบรมเราไม่ได้
ฝึกอบรม แต่เราฝึกทักษะเพื่อท่ีจะป้อนให้กับคนท่ีมาเรียนกับเรานั้นออกไปท างาน เมื่อปี  
๒๕๖๔ ผมย้อนนะครับ ตัวเลขเต็ม ๆ เราฝึกไปประมาณเกือบ ๖,๐๐๐ คน ออกไปท างาน 
อยู่ประมาณสักเกือบ ๘๐ เปอร์เซ็นต์ เราได้กลับไปเช็ก (Check) ว่าคนท่ีฝึกกับเราออกไป
แล้วได้เงินเดือนมากขึ้นแล้วก็มีรายได้ถัวเฉลี่ยเท่าไร ตกถัวเฉลี่ย ๒๐,๒๑๓ บาทต่อเดือน 
เพราะว่าฝึกจากเราไปแล้วมีใบรับรองแล้วก็มีอุตสาหกรรมในกลุ่มเอสเคิร์ฟ (S-Curve) นิวส์
เอสเคิร์ฟ (New S-Curve) ต่าง ๆ เขายอมรับนะครับ  
  ส่วนค าถามท่ี ๒ ในส่วนท่ีเพื่อนสมาชิกเป็นห่วง ซึ่งก็ไม่แพ้กับทางรัฐบาล
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หรือผมเองในฐานะรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงานให้ความห่วงใย ในเรื่องของเงินกองทุนประกันสังคมท่ีมีเพื่อนสมาชิกได้พูด
ถึงในส่วนท่ีรัฐบาลยังมีคงค้างอยู่ ต้องเรียนอย่างนี้ เพื่อความเป็นธรรมว่ารัฐบาลในอดีต 
ผมจะไม่เอ่ยว่ารัฐบาลใดบ้างมันสะสมกันมาเยอะนะครับ ผมมาตัดยอดให้ดูว่าประมาณต้นปี 
๒๕๖๒ กองทุนประกันสังคมนั้นมีเงินคงค้างท่ีรัฐบาลยังค้างอยู่ประมาณเป็นแสนล้านบาท 
แต่ท่านนายกรัฐมนตรี ท่านพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เข้ามาวันช่วงเลือกตั้งเมื่อปี 
๒๕๖๒ เป็นนายกรัฐมนตรี พองบประมาณปี ๒๕๖๓ ท่ีเพื่อนสมาชิกจะทราบ เราเข้ามาถึง
ปุ๊บงบประมาณได้จัดท าไปแล้ว ------------------------------------------------------------------ 
 

- ๓๘๑/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 



๗๖๖ 

สผ ๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ธัญรดา ๓๘๑/๑ 
 
เพราะเราเข้ามาช่วงระหว่างท่ีงบประมาณได้ท าไปก่อนแล้ว มีการจ่ายเงินสมทบ ๒.๗๕ ของ
รัฐบาลสมทบให้เต็มจ านวน แล้วก็จ่ายส่วนเก่าของเก่าท่ีค้างกันมาอีกประมาณ ๑๙,๘๗๑ 
ล้านบาทจ่ายให้ชดเชยของเก่า รัฐบาลใดในอดีตไม่พูดถึง แต่ท่านนายกรัฐมนตรี ท่านพลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา จ่ายช าระให้ ปี ๒๕๖๔ จ่ายเงินสมทบเต็มจ านวนเหมือนเดิม แล้วก็จ่าย
ช าระหนี้ของเก่าให้อีก ๑๕,๓๘๐ ล้านบาท ผมเรียนว่าเป็นรัฐบาลเดียวท่ีจ่ายช าระหนี้ของเก่า
ให้ การสะสมการค้างช าระมาเป็นร่วม ๆ ๑๐ ปี แต่พอปี ๒๕๖๕ ซึ่งเราท างบประมาณเราต้อง
ยอมรับว่าสถานการณ์โควิด (COVID) ท าให้รัฐบาลนั้นใช้เม็ดเงินมหาศาลในการรักษาดูแล
ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน แต่วินัยการเงินการคลังในการท่ีจะจ่ายเงินเข้าสมทบ 
ก็ยังจ่ายเต็มจ านวนอยู่ท้ังปี ๒๕๖๕ และปี ๒๕๖๖ ผมเลยเรียนให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานซึ่งเป็น
ส่วนร่วมในส่วนกองทุนประกันสังคม ๑๐ กว่าล้านคนได้ทราบว่าเป็นรัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรี 
ท่านพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่ีเป็นรัฐบาลเดียวท่ีช าระคืนเงินท่ีตกค้างมาเป็นแสนล้านบาท 
ตอนนี้เหลืออยู่แค่ ๖๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท อันนี้ผมเรียน ขอสไลด์ (Slide) ด้วยครับ เดี๋ยวผม
จะให้ดูเรื่องท่ีพูดถึงในระยะเวลา ๒ วันท่ีผ่านมา เร่ืองค่าแรง 
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  นายสุชาติ ชมกลิ่น (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน)  :  เรื่องค่าแรง  
ท่ีมีเพื่อนสมาชิกในสภาได้พูดถึงเรื่องของนโยบายพรรคพลังประชารัฐ ซึ่งผมเองปฏิเสธไม่ได้
ผมเป็นผู้แทน เป็น ส.ส. ของพรรคพลังประชารัฐ แล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
ในนามของพรรคพลังประชารัฐ ค่าแรง ๔๐๐-๔๒๕ บาท ซึ่งเป็นนโยบายท่ีทุกคนพูด 
ในท่ีประชุมในสภา ๒ วันท่ีผ่านมา ผมก็ขออนุญาตชี้แจง ถ้าไม่ชี้แจงพี่น้องประชาชนทางบ้าน
หรือเพื่อนสมาชิกจะไม่เข้าใจ ผมจะให้ดูตัวไทม์ไลน์ (Timeline) ของการขึ้นค่าแรงของ
ค่าแรงไทย เมื่อปี ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นรัฐบาลในอดีต ซึ่งผมเองก็เป็นพรรคร่วมรัฐบาลวันนั้น  
เป็น ส.ส. ด้วย ผมเรียนว่าวันท่ี ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เลือกตั้งมาก็มีการประกาศค่าแรงขึ้น 
๓๐๐ บาทท้ังประเทศ แต่สิ่งหนึ่งก็ยังท าไม่ได้ ขึ้นได้ตอนปี ๒๕๕๕ ขึ้นได้ ๗ จังหวัด  
๗ จังหวัดตามท่ีผมเรียงมา แล้วกว่าจะขึ้นได้คณะกรรมการพิจารณาค่าจ้างลาออก 
หลายชุดมากในกระทรวงแรงงาน ผมก าลังจะไล่ไทม์ไลน์ (Timeline) ให้ฟังและผมไม่อยาก
พูดถึงอดีต แต่ว่ามันก็ต้องเท้าความนิดหนึ่งนะครับ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ มีวิกฤติอุทกภัย 
น้ าท่วมใหญ่มากในประเทศไทย สถานการณ์ต่าง ๆ นายจ้างก็มีความยากล าบากก็คล้ าย ๆ  



๗๖๗ 

สผ ๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ธัญรดา ๓๘๑/๒ 
 
กับวันนี้สถานการณ์โควิด (COVID) ผมเรียนปี ๒๕๕๕ และปี ๒๕๖๖ ถึงจะมาขึ้นได้ แต่ตอนท่ี
ขึ้นได้หลังจากนั้นการศึกษาในส่วนของหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังแบงก์ชาติ ท้ังนิด้าโพล (NIDA Poll) 
ท้ังทีดีอาร์ไอ (TDRI) ทุกคนนั้นมีความวิตกกังวลในเรื่องค่าแรงเพราะมันก้าวกระโดด ๑๐๐ 
เปอร์เซ็นต์ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ นั้น มติคณะกรรมการค่าจ้างให้ชะลอการขึ้นเพราะว่าค่าแรง
มันขึ้นทวีคูณเท่าตัว พอปี ๒๕๖๐ รัฐบาลซึ่งสมัยรัฐบาล คสช. ก็แล้วกันนะครับ ได้น าระบบ
การขึ้นอัตราค่าแรงโดยระบบไอแอลโอ (ILO) ซึ่งสากลโลกได้ยินยอมแล้วก็เชื่อมั่นในระบบนี้ 
เพราะอะไรครับ กราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิก การท่ีจะขึ้นค่าแรงโดยท่ีไม่มี
หลักเกณฑ์หลักการท าให้นักลงทุนนั้นไม่กล้ามาลงทุนในประเทศไทยเพราะไม่รู้วันดีคืนดี 
จะขึ้นค่าแรง ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์หรือเปล่า แต่ในส่วนนี้เราก็เลยใช้กฎเกณฑ์ของสากลมาใช้ 
ในเรื่องของไอแอลโอ (ILO) ในเรื่องของค่าเงินเฟ้อ จีดีพี (GDP) จังหวัดต่าง ๆ ก็เริ่มปรับมา
ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปรับมาเป็น ๓๓๖ บาทสูงสุด ผมไปค้นหาในส่วนของ
ความเห็นของนิด้าโพล (NIDA Poll) นิด้าโพล (NIDA Poll) ส ารวจความเห็นประชาชนว่า
ค่าแรง ๓๐๐ บาท ตอนนั้นพบว่าผลเสียคือราคาสินค้าอุปโภคบริโภคปรับตัวสูงขึ้น ธุรกิจ
ผู้ประกอบการขาดทุน เลิกกิจการ อัตราคนว่างงานเพิ่มขึ้น -------------------------------------- 
 

- ๓๘๒/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๖๘ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       สวรรยา ๓๘๒/๑ 
 
นายจ้างปลดพนักงาน มีการจ้างแรงงานต่างด้าวมากขึ้นส่งผลกระทบต่อผู้ส่งออก นี่คือ
ยกตัวอย่างผู้ประกอบการหนึ่งท่ีแม่สอดซึ่งใช้แรงงานต่างด้าวซึ่งชายขอบอยู่ พอประกาศ  
๗ จังหวัดโรงงานสิ่งทอนั้นปิดไปเลยนะครับ ย้ายแรงงานท่ีอยู่ในบริษัทสิ่งทอนั้นย้ายเข้า  
๗ จังหวัดหมดเลย นี่คือสิ่งหนึ่งท่ีท าให้ส่งออกมีปัญหาตอนนั้นนะครับ ในส่วนตัวของ
หอการค้า สภาหอการค้า หรือทีดีอาร์ไอ (TDRI) ทีดีอาร์ไอ (TDRI) วิเคราะห์ว่าค่าแรงขั้นต่ า
ท่ีขึ้น ๓๐๐ บาทนั้นท าให้ของแพงต่างด้าวแย่งงานคนไทย อันนี้ผมแค่คร่าว ๆ ให้ฟังแล้วผม
จะมาต่อเนื่องให้ทราบนะครับ ข้อสรุปก็คือไม่เพิ่มจ านวนพนักงาน ลดจ านวนพนักงานลดลง  
ย้ายฐานการผลิต ปิดกิจการ ช่วงท่ีมีการเรียกร้องขึ้นค่าแรง ๔๙๒ บาท จากกลุ่มแรงงาน 
ผมก็ได้เชิญผู้น ากลุ่มแรงงานกลุ่มนั้นมาพบท่ีกระทรวงแรงงาน ผมถามว่าสมมุติถ้ามีเงินเดือน
อยู่ ๒๐,๐๐๐ บาท ผมให้ผู้ประกอบการขึ้นให้ท่าน ๔๐,๐๐๐ บาทก็ได้เท่าตัว แต่จ้างท่าน 
ได้แค่ ๖ เดือนท่านเอาไหม ท่านก็ไม่เอา นี่คือสิ่งหนึ่งท่ีผมก าลังบอกว่าเราต้องเห็นใจท้ัง
นายจ้างและลูกจ้าง แต่สิ่งหนึ่งท่ีกระทรวงแรงงานโดยผมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
เข้ามารับต าแหน่งปี ๒๕๖๓ ช่วงปลายปี ผมรู้นะครับว่าสถานการณ์ต่าง ๆ เราต้องปรับ
ค่าแรง แต่สิ่งหนึ่งท่ีเราจะปรับเราต้องเอาวิธีการทดสอบฝีมือทักษะต่าง ๆ มาปรับ ปี ๒๕๖๔ 
ผมเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีในการปรับอัตราค่าจ้างมาตรฐานฝีมือ ๑๓ สาขา รวม ๙๖ สาขา 
เพราะเมื่อก่อนนี้เราท าไปแล้วหลายปี เราเพิ่มอีก ๑๓ สาขา และปี ๒๕๖๕ นี้เราจะเสนออีก 
๑๖ สาขา รวมเป็น ๑๑๒ สาขาครับ อัตราค่าแรงสูงสุดใน ๑๑๒ สาขานี้ อยู่ท่ี ๘๕๕ บาท  
เป็นช่างเชื่อมระดับ ๓ ต่ าสุดคือ ๓๔๕ บาทเป็นช่างเย็บผ้า ผมก็จะเรียนว่ามันไม่ใช่ค่าแรง 
ขั้นต่ าแบบเสมอภาคกันหมด ถ้าใครมีทักษะมีฝีมือผ่านการอบรมจากเรา เราก็มีการปรับ  
ในเกณฑ์อัตราวิชาชีพ ผมจะเรียนหน่อยครับว่าท าไมห้วงระยะเวลาท่ีผมมาหรือก่อนท่ีผมมา
ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๒ นั้นต้องยอมรับว่าเราเป็นรัฐบาลผสม ปี ๒๕๖๓ ผมมานั่งดูตัวเลขว่า 
ช่วงสถานการณ์โควิด-๑๙ (COVID-19) เรียนท่านประธานฝากเพื่อนสมาชิกว่าบริษัท 
ทุกบริษัทวัคซีนไม่มี วัตถุดิบครับ เครื่องบินไม่สามารถบินน าวัตถุดิบจากต่างประเทศมาได้ 
โรงงานทุกโรงงานผู้ประกอบการท่ีก าลังอยู่ในขั้นตอนการผลิตช่วงนั้นโควิด-๑๙ (COVID-19) 
ระบาด ใช้มาตรา ๗๕ ของกรมสวัสดิการสังคม คือจ่ายค่าแรง ๗๕ เปอร์เซ็นต์แต่ไม่ต้อง
ท างานเพราะรอวัตถุดิบ รอเครื่องบินท่ีจะน าวัตถุดิบมาให้การผลิต ท่านเชื่อไหมว่าปี ๒๕๖๓ 
มีการใช้มาตรา ๗๕ ท้ังหมด ๒,๑๐๐,๐๐๐ กว่าคน กลุ่มพวกนี้คือกลุ่มเสี่ยงท่ีจะตกงานมาก  



๗๖๙ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       สวรรยา ๓๘๒/๒ 
 
พอปี ๒๕๖๔ มีจ านวนลดลงแล้ว เพราะช่วงนั้นเราได้วัคซีน ท่านนายกรัฐมนตรีก็ประสาน
ได้รับวัคซีนมา กระทรวงสาธารณสุขก็ได้อนุเคราะห์วัคซีนให้กระทรวงแรงงานวัคซีน ม. ๓๓ 
ได้ฉีดให้กับผู้ประกันตน ก็เหลือการใช้มาตรา ๗๕ แค่ ๕๐๐,๐๐๐ กว่าคน ปี ๒๕๖๖ เหลือแค่ 
๙๐,๐๐๐ กว่าคน นี่คือสิ่งท่ีเราจะเริ่มในการปรับค่าแรงได้ ผมเรียนย้อนกลับไปปี ๒๕๖๓ ว่า
ถ้าเพื่อนสมาชิกเป็นผมท่านสามารถท่ีจะปรับค่าแรงในปี ๒๕๖๓ โดยท าร้ายผู้ประกอบการ
ท่านท าลงหรือครับ นั่นคือสิ่งท่ีท่านจะเป็นตราบาปท้ังชีวิต ท่านปรับไปเสร็จปุ๊บเขาปิดกิจการ 
ลูกจ้างตกงาน ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะโกลาหลกันหมดในวันนั้น ในส่วนปี ๒๕๖๔ ซึ่งมีการใช้
มาตรา ๗๕ ของกรมสวัสดิการสังคมลดลด ผมก็มีการประชุมวันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ าจังหวัดไตรภาคีให้นโยบายไปก็ได้ข้อสรุป
ดังนี้ว่าฝ่ายรัฐบาลและตัวกราฟสีน้ าเงินคือควรพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ าเมื่อสถานการณ์
แพร่ระบาดเข้าสู่ภาวะปกติหรือคลี่คลายหรือเศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างเช่นวันนี้รัฐบาลได้เปิด
ประเทศแล้วเศรษฐกิจฟื้นตัว การจ้างงานมากกว่าออกจากกงานหลายเท่าตัว ฝ่ายนายจ้าง 
ก็เห็นด้วย ฝ่ายลูกจ้างเห็นด้วย ------------------------------------------------------------------------ 
 

- ๓๘๓/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๗๐ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         วาสนา ๓๘๓/๑ 
 
ส่วนกราฟสีส้มควรพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ าวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๕ และส่วนนี้คือ
ฝ่ายราชการ ๑๔ เปอร์เซ็นต์ ฝ่ายนายจ้าง ๑๑ เปอร์เซ็นต์ ฝ่ายลูกจ้าง ๒๒ เปอร์เซ็นต์ สีเขียว
ก็คือควรจะปรับต้นปี ๒๕๖๖ นี่คือสิ่งท่ีเราด าเนินการอยู่ ผมขออนุญาตสไลด์ (Slide) ถัดไป 
ในตารางไทม์ไลน์ (Timeline) ตอนนี้ไตรภาคีจังหวัดเดือนมิถุนายนคือเดือนนี้ได้ประชุม
คณะกรรมการค่าจ้างจังหวัดแล้วเพื่อท่ีจะต้องเอาค่าภาวะเงินเฟ้อจีดีพี (GDP) เติบโตจังหวัด 
ค่าครองชีพจังหวัดบวกกับอาชีพประกอบการระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง แล้วก็ฝ่ายราชการโดย
ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ร่วมเป็นประธานด้วยในส่วนนี้ เดือนกรกฎาคม เดือนสิงหาคม ก็จะส่ง
ข้อมูลท้ังหมดเข้ามาท่ีกระทรวงแรงงานโดยปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธาน เดือนกันยายน 
คณะกรรมการประชุมพิจารณาก าหนดอัตราค่าจ้างแล้วก็ต้องมีการเสนอเข้า ครม. เพื่อ
เห็นชอบแล้วก็ประกาศลงราชกิจจานุเบกษานะครับ ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างผมเรียนว่าท าไมต้องมี
ผลบังคบัใช้วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๖ ท่านมีบริษัทเป็นของตัวเองเมื่อไรท่านจะทราบว่างบดุล 
งบบัญชีภาษี งบไตรมาสต่าง ๆ งบปีปิดภาษี โบนัสต่าง ๆ ถ้าท่านไปปรับระหว่างกลางปี  
มันจะมีปัญหากับเรื่องโบนัส มีปัญหาเรื่องภาษี มีปัญหาเรื่องระบบการเงินบัญชีท้ังหมด  
ตามหลักไอโอ (IO) แล้วก็ประมาณต้นปีทุกบริษัทท่ัวโลกนะครับ ผมเรียนท่านประธานผ่าน
เพื่อนสมาชิกว่าเนื่องจากค่าแรงเราอยู่ในขั้นตอนการปรับเรายืนยันว่ามีการปรับแน่นอน  
แต่ปรับอัตราส่วนท่ีเท่าไรขอให้เป็นส่วนของไตรภาคีเสนอขึ้นมาโดยเอาหลักความเป็นจริง  
ท่ีเราตอบนายจ้างและลูกจ้างได้ ผมเรียนท่านประธานผ่านไปเพื่อนสมาชิกว่าช่วงท่ีจะมี 
การปรับค่าแรงมีการเรียกร้องตั้งแต่ ๔๙๒ บาท เรียกร้อง ๕๐๐ กว่าบาท ๗๐๐ กว่าบาท  
ท่านเชื่อไหมครับว่าสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าแห่งประเทศไทย และท่ี
ส าคัญที่สุดก็คือสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างแห่งประเทศไทยซึ่งเขาบาดเจ็บ ระยะเวลา ๒ ปี
ท่ีผ่านมาทุกนายจ้างบาดเจ็บช่วงระหว่างโควิด (COVID) ยกตัวอย่าง ท่านจ่ายค่าแรงอยู่เดือนละ 
๑ ล้านบาท อยู่ ๆ มาปรับ ๔๘ เปอร์เซ็นต์ตามท่ีเขาเรียกร้อง เป็นเท่าไรท่าน ท่านต้องจ่าย 
๑,๔๘๐,๐๐๐ บาท ท่านลองนึกภาพสิครับว่าท่านจะไปรอดไหม นึกถึงหัวอกเขาหัวอกเรา  
ถ้าเราไปบังคับให้ปรับตามท่ีเราต้องการเรียกร้องแต่นายจ้างอยู่ไม่รอด สุดท้ายแล้วใครจะกล้า
ลงทุนและนักลงทุนก็หนีหมดครับ ผมได้รับโทรศัพท์จากสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย
บอกว่าท่านรัฐมนตรีถ้าปรับค่าแรงตามข้อเรียกร้องสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยคงไป  
ไม่รอดท้ังหมดท้ังคณะท้ังสมาชิก แต่ถ้าปรับตามหลักความเป็นจริงจีดีพี (GDP) หรืออะไรต่าง ๆ 



๗๗๑ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         วาสนา ๓๘๓/๒ 
 
ค่าเงินเฟ้อต่าง ๆ มันไปกันได้ ตอบค าถามได้ ท่านคิดดูสิครับว่าค่าเหล็ก เหล็กก็ขึ้น อิฐ หิน 
ปูน ทรายขึ้นหมด ช่วงระหว่างโควิด (COVID) มีค่าปรับอีกหรืออะไรต่าง ๆ  เราต้องให้เขาอยู่รอด 
ถ้าเขาอยู่รอดเราก็เก็บภาษีเข้าสู่เม็ดเงินระบบสรรพากรได้ในส่วนนี้ ผมเรียนนะครับ หลังจาก
ท่ีเรายังไม่ได้ปรับช่วงปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ค่าแรง แต่ท่านนายกรัฐมนตรี ท่านพลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ไม่ได้นิ่งนอนใจให้นโยบายผมเพื่อดูแลพี่น้องผู้ประกันตนในระบบ ๑๒ ล้านกว่าคน 
ในระบบมาตรา ๔๐ อีก ๑๐ กว่าล้านคน ท่านดูสไลด์ (Slide) ถัดไปครับ โครงการแรกท่ีผม
เข้ามาซึ่งอันนี้เป็นเม็ดเงินของรัฐบาลไม่ใช่เม็ดเงินของกองทุนประกันสังคม โครงการ ม. ๓๓ 
เรารักกัน เราช่วยเหลือพี่น้องผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมไป ๘,๑๔๐,๐๐๐ คน ใช้เม็ดเงิน
จากรัฐบาลช่วยเหลือไป ๔๘,๐๐๐ กว่าล้านบาท ให้ผู้ประกันตนคนละ ๖,๐๐๐ บาท นี่ก็คือ
เป็นการช่วยเหลือไม่ได้ขึ้นค่าแรงแต่ช่วยเหลือค่าครองชีพนะครับ ตอนท่ีมีการล็อกดาวน์ 
(Lockdown) ๒๙ จังหวัด ซึ่งช่วงนั้นสถานการณ์โควิด (COVID) ระบาดหนัก เราก็มีอาชีพ
อิสระซึ่งเป็นผู้ประกันตนในมาตรา ๔๐ จ านวนมาก ----------------------------------------------- 
 

- ๓๘๔/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๗๒ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   เสาวลักษณ์ ๓๘๔/๑ 
 
วันนั้นรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีให้ผมเยียวยาท้ังมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐  
ใน ๒๙ จังหวัด ใน ๙ ประเภทกิจการท่ีมีผลกระทบ เยียวยาไปท้ังหมด ๑๒,๔๘๘,๐๐๐  
กว่าคน ท าให้พี่น้องผู้ประกันตนซึ่งอยู่ทางบ้าน มาตรา ๔๐ ผมไปจังหวัดไหน ๒๙ จังหวัด  
ก็ขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีทุกคน ผมยกตัวอย่างประสบการณ์ของผมเองก็แล้วกันครับ 
แม่ค้าชาดหายบางแสนบ้านผม ช่วงสถานการณ์โควิด (COVID) ปิดชายหาด ก็ใช้ทุนรอน 
ท่ีมีอยู่ใช้ไปหมดแล้ว แต่ช่วงท่ีเปิดหาดได้ ช่วงเปิดท ามาหากินได้ เม็ดเงินท่ีมีก็ไม่มีแล้ว  
ได้มาตรา ๔๐ ช่วยไป ๒ เดือน เดือนละ ๕,๐๐๐ บาท ๒ เดือน ๑๐,๐๐๐ บาท สามารถไป
ซื้อมะละกอ ไปซื้ออุปกรณ์มาต าส้มต าขายชายหาดได้ นี่ก็คือสิ่งท่ีผมลงพ้ืนท่ีแล้วผมได้ติดตาม 
แล้วก็เป็นเรื่องจริง ๆ ท่ีถึงกับมือพี่น้องประชาชนซึ่งมีความยากล าบากจริง ๆ ช่วงระยะเวลา
ท่ีท่านนายกรัฐมนตรีช่วยเหลือไปเราใช้เม็ดเงินในส่วนของเงินกู้ไม่ได้ใช้เงินกองทุน
ประกันสังคมด้วย ท้ังหมด ๑๒ ล้านกว่าคนนั้นเราใช้ไป ๑๐๐,๐๐๐ กว่าล้านบาทในการ
ช่วยเหลือ ในเมื่อเราไม่ได้ขึ้นค่าแรง ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ท่านดูครับว่านักธุรกิจประสานผม
ขอพบท่านนายกรัฐมนตรี ขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรี เขาลงทุน ๒๒ ประเทศ มีประเทศไทย
ประเทศเดียวท่ีเข้ารอด แล้วเขาลงทุนเพ่ิมอีก ๓,๐๐๐ ล้านบาท นี่คือสิ่งหนึ่งท่ีเราท าทุกอย่าง
เพื่อรักษาการจ้างงานและการจ้างงานเพิ่มเติม แต่ถ้าเราไปขึ้นค่าแรงวันนั้นผมว่าเขาก็คง
ขาดทุนเหมือนกัน ท่านก็เห็นอยู่นี่สมาคมอาชีพอิสระ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง สหภาพต่าง ๆ  
มาขอบคุณท่ีกระทรวงเพราะสิ่งท่ีเราช่วยเหลือเขา ท าให้เขามีก าลังใจ แล้วธุรกิจเขาไปรอด 
บางบริษัทเดี๋ยวนี้ได้โบนัส ๘.๗ เท่านะครับผมจะเรียนให้ทราบ ในส่วนหนึ่งท่ีเรามีมาตรการ
จากรัฐบาล ในส่วนกระทรวงแรงงานท่ีลงไปท าเต็มตัวแล้ว ยังมีส่วนหนึ่งท่ีรัฐบาลช่วยเหลือ
ค่าครองชีพคือคนละครึ่ง ช่วยไป ๓ ครั้ง ๔๐ กว่าล้านสิทธิ ในส่วนของประชาชนโครงการ
เท่ียวด้วยกันอีก ๒ ล้านสิทธิ ร้านค้าผู้ประกอบการได้รับเงินจากโครงการอีก ๑,๖๐๐,๐๐๐ 
กว่าแห่ง หลังจากนั้นไม่พอ สิ่งหนึ่งท่ีผมจะเรียนบอกให้ท่านทราบว่าสถานการณ์ท่ีท าไม 
ยังไม่ขึ้นค่าแรงตอนนั้น แต่เราต้องประคองนายจ้างให้อยู่รอด เอสเอ็มอี (SMEs) เป็นธุรกิจ 
ท่ีอ่อนไหวท่ีสุดถ้าเราขึ้นค่าแรงในสถานการณ์ท่ียังใช้สิทธิมาตรา ๗๕  ๒ ล้านกว่าคน ถ้าเรา 
ขึ้นค่าแรงวันนั้นเอสเอ็มอี (SMEs) ไปก่อนแน่นอนนี่ขนาดไม่ขึ้นค่าแรงยังอ่อนไหว เราก็ได้รับ
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลมาช่วยเหลือเอสเอ็มอี (SMEs) ช่วยเอสเอ็มอี (SMEs) ไป ๔ ล้านกว่าราย 
ลูกจ้างท าให้เขาไม่ตกงาน จ้างงานเพ่ิมอีก  
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  ในส่วนมาตรการต่าง ๆ แฟกตอรีแซนด์บ็อกซ์ (Factory Sandbox) อย่างนี้ 
ผมไปท า ไปท าเพื่อให้เขาอยู่รอด ส่งออกอยู่รอด อย่างเช่นบริษัทมี ๑,๐๐๐ คน เราไปตรวจ
พีซีอาร์ (PCR) ให้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ฟรี เจอ ๑๐๐ คน เรารักษาให้เสร็จ หลังจากนั้นปุ๊บ
อุตสาหกรรมเขาก็ยังผลิตต่อ ท่านเชื่อไหมว่าโครงการแฟกตอรีแซนด์บ็ อกซ์ (Factory 
Sandbox) สามารถท าให้การส่งออกขยายตัวไป ๑๙.๕ เปอร์เซ็นต์ สูงสุดในรอบ ๓๐ ปี  
มีประเทศใดในโลกนี้บ้าง เพราะอะไรรู้ไหมครับ เพราะโรงงานเราส่งออกเราไม่หยุดการผลิต
โดยเราเข้าไปตรวจ เข้าไปฉีดวัคซีน ม. ๓๓ วัคซีนจากกระทรวงสาธารณสุขท่ีให้มา ท าให้เขา
ไม่หยุดกิจการ แต่ประเทศเพื่อนบ้าน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย อินเดียปิดหมดครับ  
ออร์เดอร์ (Order) ต่าง ๆ ก็มาสั่งท่ีประเทศไทยเบิ้ล สั่งออร์เดอร์ (Order) เพิ่ม นี่คือรายได้
เข้าประเทศ ผมก็ขออนุญาตไปเร็ว ๆ เหลืออีกนิดหนึ่งนะครับ แล้วก็ท่ีผ่านมาเรื่องนักศึกษา
จบใหม่อีก ท่ีทุกคนก็อาจจะฟังจากนักวิเคราะห์ นักวิชาการนักอะไรต่าง ๆ แต่ผมไม่ใช่
นักวิชาการแต่ผมเป็นนักปฏิบัติครับ ผมเอาข้อมูลตัวเลข ๑๓ หลักจากประกันสังคมมาวิ่ง 
ให้หมดเลยว่าอายุ ๒๕ ปี ลงมาจนถึงอายุ ๑๕ ปี ท่ีเข้าสู่ระบบประกันสังคมมีจ านวนเท่าไร 
ระยะเวลาปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ มีอยู่ประมาณ ๖๘๒,๐๐๐ คน อนุมานได้ว่านักศึกษาจบใหม่ 
๒ ปี ปีละประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ กว่าคน ๒ ปี ๘๐๐,๐๐๐ กว่าคน ไปเรียนต่อ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ 
ก็เหลือท างานอยู่ในระบบประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ กว่าคน แต่เข้าระบบงานเอกชนไปแล้ว 
๖๘๐,๐๐๐ กว่าคนก็คือ ๘๕ เปอร์เซ็นต์ ------------------------------------------------------------- 
 

- ๓๘๕/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 



๗๗๔ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สิริพร ๓๘๕/๑ 
 
ผมตี ๑๔ เปอร์เซ็นต์กว่า ๆ ก็คือไปอยู่ในส่วนของมาตรการรัฐ ในส่วนท่ี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี 
ให้งบประมาณไปท่ีกระทรวงแต่ละกระทรวงจ้างงานนักศึกษาจบใหม่ในส่วนนั้น ผลพวงท้ังหมด
ท าให้เราเห็นภาพว่าปี ๒๕๖๓ ช่วงเกิดโควิด (COVID) ระบาด คนออกจากงาน ตลาดจ้างงาน
มากกว่าคนเข้าประมาณ ๔๙๘,๐๐๐ กว่าราย ปี ๒๕๖๔ มาตรการรัฐในการอุดหนุน ช่วยเหลือ 
ประคับประคองธุรกิจนายจ้างลูกจ้างให้อยู่รอด ตลาดจ้างงานเป็นบวก ๑๗๐,๐๐๐ กว่าราย 
ในปี ๒๕๖๕ ไตรมาส ๑ มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม ตลาดจ้างงานเป็นบวก ๓๓๐,๐๐๐ 
กว่าราย มากกว่าปี ๒๕๖๒ ก่อนมีโควิด (COVID) อีกครับในส่วนนี้ ทีนี้ในส่วนท่ีผมจะสรุปให้
ทุกท่านทราบนะครับ ท่านจะจ าได้ช่วงผมเข้ารับต าแหน่งผมจัดโครงการจ๊อบเอกซ์โป (Job 
Expo) เป็นงานรัฐบาล จ้างงาน ๑ ล้านอัตรา ผมก็อยากอัปเดต (Update) ว่าท าไมข้อมูลทั้งหมด
ท่ีผมพูดมันต้องมีตัวเลขสนุบสนุนจ๊อบเอกซ์โป (Job Expo) วันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ จนถึง
ปัจจุบันนี้ผมจ้างงานไปแล้ว ๒,๔๕๗,๘๐๙ อัตรา รวมท้ังไปท างานต่างประเทศ ถ้าท่านดูข่าว
จากสื่อมวลชนเมื่อเช้ากรมการจัดหางานได้ประกาศรับสมัครพี่น้องคนไทยสนใจท างาน
ประเทศซาอุดิอาระเบีย ซึ่ง ๓๒ ปีท่ีเราไม่สามารถส่งคนงานไปได้ เราส่งคนงานไปได้เพราะ 
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ท่านพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผมได้ติดตามคณะไปในครั้งแรก
แล้วผมก็ตามไปครั้งท่ี ๒ เพ่ือไปเซ็นเอ็มโอยู (MOU) วันนี้กระทรวงแรงงานประกาศรับสมัคร 
๓๐๙ อัตรา ในส่วนของพยาบาลวิชาชีพ ในส่วนช่างเชื่อมไปท างานแท่นขุดเจาะ รายได้อยู่ท่ี 
๓๐,๐๐๐ กว่าบาท ในส่วนนี้ก็คือเราต้องมีรายได้เข้าประเทศด้วย ถ้าเรามัวแต่ใช้จ่าย 
ในประเทศ เราใช้แรงงาน ๓ สัญชาตเิราจ่ายค่าแรงเขา เงินออกนอกประเทศ เราก็ต้องมีการ
จ้างงานเอาคนไทยไปท างานต่างประเทศบ้างเพื่อน าเงินเข้าประเทศในส่วนนี้จะเป็นการ
สมดุลของรายได้ของประเทศด้วย และในส่วนหนึ่งกระทรวงแรงงานผมเรียน ว่าค่าแรง 
เป็นส่วนหนึ่ง แต่ส่วนท่ีส าคัญท่ีสุดในยุคท่ีผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในยุคท่ี 
ท่านพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ในยุคท่ีท่านพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
รองนายกรัฐมนตรีท่ีคุมกระทรวงแรงงานให้โยบายมา ผมเชื่อมั่นอย่างเดียวว่าค่าแรงคือ 
ส่วนหนึ่งครับ แต่ส่วนท่ีส าคัญท่ีสุดคือต้องสร้างรากฐานความมั่นคงของทรัพยากรมนุษย์ 
ให้แข็งแรง เช่นผมแก้ พ.ร.บ. ประกันสังคม ๓ ข เข้า ครม. เรียบร้อยแล้วรอท่ีจะเสนอเข้าสู่
สภาผู้แทนราษฎร ในส่วนนี้เป็นหลักประกันให้ทุกคนนั้นได้มีท่ีพึ่งพาพึ่งพิง ๒. สิ่งท่ีส าคัญ
ท่ีสุดคือ พ.ร.บ. แรงงานนอกระบบ ซึ่งเข้าสู่คณะรัฐมนตรีผ่านคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว  
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อยู่ระหว่างขั้นตอนกฤษฎีกาเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร อาชีพอิสระต่าง ๆ ก่อนหน้านี้เวลาเรา
เกิดวิกฤติโควิด (COVID) เวลาท่านนายกรัฐมนตรีบอกให้ผมเยียวยาศิลปินกลางแจ้ง ศิลปิน
กลางคืน หรือจะเป็นพวกแท็กซี่ มอเตอร์ไซค์รับจ้างผมไม่มีข้อมูลครับ มันยากมาก เยียวยา
ได้ช้ามาก แต่ถ้าเป็นมาตรา ๓๓ ผมสามารถเยียวยาพรุ่งนี้ได้เลยมีเงิน นี่คือสิ่งท่ีเราต้องสร้าง 
เขียน พ.ร.บ. แรงงานนอกระบบขึ้นมาเพื่อให้พี่น้องมอเตอร์ไซค์รับจ้าง หาบเร่แผงลอย 
อาชีพทุกอาชีพท่ีเป็นอาชีพอิสระเข้าสู่ พ.ร.บ.นี้ครับ และผมก็ขอกองทุนรับงานไปท าท่ีบ้าน
ของกรมการจัดหางาน เปลี่ยนชื่อเป็นกองทุนแรงงานนอกระบบ ท่านนายกรัฐมนตรีก็อนุมัติเงิน
บางส่วนเข้ากองทุนรัฐบาลอนุมัติให้เพื่ออนาคตพี่น้องแรงงานนอกระบบจะได้ไม่ต้องไป  
พึ่งพาพึ่งพิงเงินกู้นอกระบบหัวปิงปองเข้าสู่ระบบ ตรงนี้คือสิ่งท่ีต้องสร้างสร้างความมั่นคง  
สร้างรากฐานให้เขาเชื่อมั่น ถ้าเขาเชื่อมั่นเราท าอะไรต่อไปประเทศชาติก็จะเจริญ ส่ิงหนึ่ง 
ท่ีผมได้รับข้อร้องเรียนมาแล้วต้องท าอีก เช่น ธนาคารแรงงาน ในเรื่องของโรงพยาบาล
ประกันสังคม บ้านคนแรงงานต่าง ๆ เหล่านี้อยู่ในขั้นตอนพิจารณาหมดเลย แต่สิ่งแรก  
ท่ีพูดไว้เบื้องต้นก็คือ พ.ร.บ. ๓ ข กับ พ.ร.บ. แรงงานนอกระบบตรงนี้จบแล้ว สิ่งท่ีผม 
กล่าวมาท้ังหมดข้อสรุปก็คือเรื่องค่าแรงท่ีท่านพูดกัน ๒ วันนี้ ๔๐๐-๔๒๕ บาทของพรรค 
พลังประชารัฐท าได้แน่นอนถ้ามันไม่เกิดโควิด (COVID) เพราะมันขึ้นปีละ ๖-๗ เปอร์เซ็นต์เอง
อย่างไรก็ท าได้ ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

- ๓๘๖/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๗๗๖ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศันสนีย์ ๓๘๖/๑ 
 
แต่พอสถานการณ์โควิด (COVID) ผมถามท่านนะครับว่าคนใช้มาตรา ๗๕ ชะลอการเลิกจ้าง  
๒ ล้านกว่าคน แล้วถ้าเกิดท่านไปขึ้นค่าแรงในวันนั้นท่านก็คิดดูคน ๒ ล้านกว่าคนจะอยู่รอด
หรือไม่ พออยู่ไม่รอดงบประมาณท่ีเราจะลงทุน งบประมาณต่าง ๆ ของทุกกระทรวง ทบวง 
กรม ก็ต้องมาอุ้มในสิ่งท่ีเราต้องดูแลคนตกงานนี่คือสิ่งหนึ่งท่ีเราบริหารจัดการ ส่ือมวลชน
สัมภาษณ์ผมเยอะมากถามว่าเรื่องค่าแรงเอาอย่างไร ผมบอกถ้าผมเป็นนักการเมืองท่ีไม่เห็นแก่ 
๓ ปี ๔ ปีข้างหน้า ขึ้นไม่ยากหรอกครับให้นโยบายไปขึ้น แต่ขึ้นไปแล้วมันท าลายประเทศไหม 
ใครจะลงทุนในประเทศนี้ ท่านดูเมื่อ ๒ วันก่อน สภาอุตสาหกรรมประกาศ ๕๐๐,๐๐๐ อัตรา
ต้องการแรงงาน แล้วก่อนหน้านี้เมื่อวันแรกท่ีงบประมาณเข้าก็มีเพื่อนสมาชิกพูดถึงในเรื่อง
ของคนเลิกจ้าง ปิดกิจการ ผมเรียนนี่คือยังไม่ได้ขึ้นค่าแรงขนาดนั้นถ้าท่านขึ้นค่าแรงขนาดนั้น
ในช่วงปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ อะไรจะเกิดขึ้น แต่ปีนี้ขึ้นแน่นอนผมยืนยันในสภานะครับว่า
นโยบายท่ีคณะกรรมการพิจารณาค่าจ้างจังหวัดขึ้นแน่นอน แต่ขึ้นสัดส่วนเท่าไรผมต้องตอบ
สภา สภานายจ้าง สมาคมสภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า หรือจะเป็นในส่วนของนายจ้าง
ท้ังหลายผมต้องตอบค าถามเขาให้ได้ ถ้าเขาอยู่ไม่ได้เราก็อยู่ไม่ได้ในส่วนนี้ ผมอยากเรียนว่า
รัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรี ท่านพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผมรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงานดูแลพี่น้องผู้ใช้แรงงานเหมือนกับคนในครอบครัวตลอดเวลาครับ กราบขอบคุณครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ
ต่อไปเชิญนางสาวปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช ตามด้วยท่านพัฒนา สัพโส เชิญครับ 
  นางสาวปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เรียนท่านประธานสภา 
ท่ีเคารพค่ะ ปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อชาติ 
ท่านประธานคะ งบประมาณปี ๒๕๖๕ ท่ีผ่านมา ดิฉันมองว่ามันเป็นความล้มเหลวในด้าน 
ของการจัดการและการบริหารประเทศของท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะท่ีเป็นหัวหน้าค่ะ 
เพราะประเทศไทยของเราไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลย และในส่วนของงบประมาณปี ๒๕๖๖ มันถูกจัดท า
ด้วยการอิงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และการแก้ไขปัญหาเรื่องโควิด (COVID) ซึ่งจริง ๆ แล้ว
ตัวยุทธศาสตร์ชาติเองก็ไม่ได้น าชาติไปสู่ความเจริญและก้าวทันโลกแต่อย่างใด และในส่วน
ของโควิด (COVID) ตอนนี้ เดี๋ยวนี้สถานการณ์ของโลกได้เปลี่ยนบริบทไปแล้วเราต้องมอง
ปัญหาให้มันไกลไปอีกระดับหนึ่ง ตอนนี้นานาอารยประเทศค่ะ อันท่ีจริงแล้วท่านประธานคะ 
จริง ๆ แล้วประเทศเราก็เป็นประเทศท่ีมีอารยะถ้าเรามีผู้น าท่ีดีเราก็จะไปได้ไกลค่ะ ตอนนี้ 



๗๗๗ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศันสนีย์ ๓๘๖/๒ 
 
นานาอารยประเทศเขาโฟกัสหรือเน้นไปในเรื่องของภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเร่ือง
ของความมั่นคงทางด้านพลังงาน ความมั่นคงด้านอาหาร ความผันผวนของระบบเศรษฐกิจ
และการเงินของโลก งบประมาณของปี ๒๕๖๖ ส่วนใหญ่มีแต่รายจ่ายประจ า รูปแบบเดิม ๆ  
แพตเทิร์น (Pattern) เดิม ๆ ไม่มีอะไรใหม่ เห็นจะมีเพียงแค่งบลงทุนท่ีเพิ่มมากขึ้นแต่การ
ลงทุนกลับเป็นรูปแบบเดิม ๆ ไม่ได้สร้างความสามารถในการแข่งขัน ไม่เห็นว่ามีการวางแผน
หรือสร้างอนาคตให้กับลูกหลานของเรา หรือประเทศของเราได้เลย มันคือการใช้งบประมาณ
เพื่อผ่านไปปีต่อปีไม่สอดรับกับสภาวะการในยุคปัจจุบัน ส่วนในเรื่องของการจัดเก็บภาษี  
เราไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้ตามท่ีคาดการณ์เลยซึ่งดิฉันก็เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องผลกระทบ
ด้านเศรษฐกิจจากสภาวะโควิด (COVID) แต่โควิด (COVID) อยู่กับเราปีนี้เป็นปีท่ี ๓ แล้ว 
ท่านก็ยังคาดการณ์ผิด ๆ อยู่ และใน ๘ ปีของท่านมีเพียงแค่ปีเดียวท่ีท่านคาดการณ์ได้ถูก  
ซึ่งมันหมายความว่าอะไรท่านประธานคะ มันหมายความว่าเศรษฐกิจและปากท้องของพี่น้อง
ประชาชนอยู่ในสภาวะท่ีเลวร้ายและท่านท าอะไรกับมันไม่ได้ ส่วนในเรื่องของการคาดการณ์ผิด 
การประมาณการจัดเก็บภาษีของท่านล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงท าให้การจัดท างบประมาณท้ังหมด
ไม่ตรงกับความต้องการของประชาชน ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้ตรงกับสภาวการณ์และ
สภาพปัญหาในช่วงระยะเวลานั้น ๆ ได้เลย----------------------------------------------------------- 
 

- ๓๘๗/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๗๘ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    รัศมี ๓๘๗/๑ 
 
และถ้าเรามาเทียบกับรัฐบาลท่ีอยู่มาก่อนหน้าท่านย้อนหลังไปท้ังหมด ๑๐ ปี เขามีการ
จัดเก็บรายได้ไม่ตรงตามท่ีคาดการณ์ไว้เพียงแค่ ๒ ครั้งเท่านั้น ท่านประธานคะ การคาดการณ์
ทางเศรษฐกิจเป็นหนึ่งในทักษะส าคัญของคนระดับผู้น าประเทศ ถ้าผู้น าของเราไม่มีสิ่งนี้ 
เราก็คาดหวังอนาคตท่ีดีของประเทศเราได้ยาก ในส่วนของงบกลางงบท่ีเพิ่มขึ้นจากเดิม 
อย่างมีนัยส าคัญจากปี ๒๕๖๕ มาปี ๒๕๖๖ มีการเพิ่มขึ้นของงบกลาง งบกลางท่ีท่าน
นายกรัฐมนตรีมีสิทธิเอาไปใช้ได้อย่างโดยไม่ต้องปรึกษาคนอื่นมันถูกเอาไปใช้อย่างไม่
สมเหตุสมผล งบกลางท่ีคงค้าง คงเหลือ งบค้างท่อของท่านนายกรัฐมนตรี งบจ านวนมาก
ท่านเอาเงินไปจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ วัสดุบางเรื่องไม่ใช่งานเร่งด่วนแทนท่ีท่านจะเอาไปช่วย
แก้ไขปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องของพี่น้องประชาชนท่ีก าลังล าบากอย่างแสนสาหัส 
ณ ปัจจุบัน ท้ังหมดท้ังมวลนี้ถ้าหากท่านนายกรัฐมนตรียังไม่มีความสามารถในการบริหาร
จัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพได้ และถ้าท่านยังท าเหมือนเดิมเหมือนตลอดระยะเวลา
การด ารงต าแหน่งของท่านท่ีผ่านมาดิฉันเป็นห่วงอนาคตของประเทศไทย ดิฉันเป็นห่วงเรื่อง 
ปากท้องของพี่น้องประชาชน ล าพังคนรุ่นเราไม่เท่าไรเพราะเรารับมือกับสิ่งนี้มานานแล้ว  
แต่ลูกหลานของเราเขาจะมีชีวิตอยู่ในประเทศนี้ได้อย่างไร จะเอาความสุขมาจากไหน จะก้าวทัน
การเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างไร ดิฉันเป็นห่วงในเร่ืองนี้ค่ะท่านประธาน ขอบคุณค่ะ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เชิญท่าน
พัฒนา สัพโส แล้วตามด้วยท่านภราดร ปริศนานันทกุล ท่านเกียรติ เหลืองขจรวิทย์นะครับ 
  นายพัฒนา สัพโส (สกลนคร)  :  ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎร ผม พัฒนา
สัพโส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย ผมได้รับมอบหมายจาก
หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว ผู้น าฝ่ายค้าน ท่านเลขาธิการพรรคเพ่ือไทย 
ท่านประเสริฐ จันทรรวงทอง ท่านประธานครับ การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
พุทธศักราช ๒๕๖๖ รัฐบาลได้กู้ชดเชยงบขาดดุล ๖๙๕,๐๐๐ ล้านบาท ถ้ารัฐบาลจัดท า
งบประมาณให้มันเป็นธรรม แล้วก็กระจายตามความต้องการของพี่น้องประชาชนท่ัวประเทศ 
ผมว่ามันอาจจะไม่จ าเป็นต้องกู้เงินมาชดเชย  
  อีกประเด็นหนึ่งครับ ทฤษฎีสมคบคิดแล้วก็ทุจริตเชิงนโยบาย ผมว่ามันมีมาก
เหลือเกินในรัฐบาลยุคนี้ซึ่งเป็นการร่วมมือกันของฝ่ายบริหารกับส านักงบประมาณ เดี๋ยวผม
จะมาชี้ให้ท่านประธานเห็นว่าสิ่งท่ีผมบอกว่าสมคบคิดกันอย่างไรระหว่างฝ่ายบริหารกับ 



๗๗๙ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    รัศมี ๓๘๗/๒ 
 
ส านักงบประมาณ แต่ก่อนจะเข้าเรื่องผมอยากจะเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านสุชาติ  
ชมกลิ่น ขออนุญาตเอ่ยนาม เมื่อสักครู่ท่านบอกว่ารัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลเดียวท่ีจ่ายหนี้ช าระ
เงินกองทุนประกันสังคม ท่านบอกว่าไม่เกี่ยวกับรัฐบาลในอดีต แต่ผมบอกท่านสุชาติอย่างนี้
ผ่านท่านประธาน ท่านไม่พูดให้จบ พูดให้หมด เกือบ ๙ ปีแล้วท่ีคนชื่อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
เป็นนายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ท่านต้องพูดให้จบ ท่านไม่ต้องตีกินเรื่องนี้ ไม่ใช่มา 
เอ่ยอ้างแค่ปี ๒๕๖๒ ผมเข้าใจท่าน ท่านนายกรัฐมนตรีท่านนั่งอยู่ตรงนี้เมื่อสักครู่ท่านก็ต้อง
พูดเอาใจนายกรัฐมนตรี แต่หายไปแล้วครับ ผมอยากจะให้ท่านนายกรัฐมนตรีถ้าก าลัง
รับประทานอาหาร เดี๋ยวท่านนั่งฟังผมนิดหนึ่งแล้วก็ส านักงบประมาณด้วยนะครับ เดี๋ยวผม
จะชี้ให้เห็นนะครับ ------------------------------------------------------------------------------------ 
 
                       - ๓๘๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘๐ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศิริรัตน์ ๓๘๘/๑ 
 
ชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลท่านนี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงคมนาคมมันเป็นอย่างไร หลังจากผม
อภิปรายเสร็จเพื่อนสมาชิกจะโหวตรับร่างหรือไม่รับร่างก็สุดแล้วแต่ความคิดเห็นของแต่ละท่าน
แต่ถ้าจะปรับปรุงแก้ไขก็ไปว่ากันในชั้นกรรมาธิการถ้าวาระหนึ่งผ่านนะครับ ขอสไลด์ (Slide) 
ด้วยครับ 
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  นายพัฒนา สัพโส (สกลนคร)  :  กระทรวงคมนาคมท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ๒๕๖๖  ๑๘๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยประมาณยังมากเหมือนเดิมครับท่านประธาน 
ท่านสุชาติเพิ่งพูดเมื่อสักครู่บอกว่าท าโน่นท านี่  ขึ้นค่าแรงไม่ได้อ้างโควิด (COVID) แต่งบ 
กระทรวงคมนาคมนี้ยังมากเหมือนเดิมครับ ขอสไลด์ (Slide) ท่ี ๒ ด้วยครับ กรมเจ้าท่าก็เป็น
กรมหนึ่งในกระทรวงคมนาคม ได้ของบประมาณปี ๒๕๖๖  ๔,๗๓๒ ล้านบาท อ่านยากครับ
ท่านประธาน ตัวเลขเยอะเหลือเกิน ๔,๐๐๐ กว่าล้านบาทแล้วกันท่านประธาน สิ่งท่ีผมอยาก
กราบเรียนท่านประธานว่าสภาพสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ท่ีท่านสุชาติพูดเมื่อสักครู่ตลอดว่า 
โควิด (COVID) โควิด (COVID) แต่ท่านดูโครงการของกรมเจ้าท่า หมวดครุภัณฑ์นี้ ๒๐๐ กว่า
ล้านบาท ศึกษาพัฒนาประสิทธิภาพตู้คอนเทนเนอร์ (Container) ๑๖ ล้านบาท เงินมันไมเ่ยอะ
หรอกครับแต่มันเหมาะสมหรือไม่นี่คือค าถาม ขุดลอกร่องน้ าชายฝั่ง ๑,๐๐๐ กว่าล้านบาท 
เหมาะสมหรือไม่นี่คือค าถาม ขุดลอกร่องน้ าแยกเป็น ๒ ประเภท ขุดลอกบ ารุงรักษาร่องน้ า
ชายฝั่งทะเลกับร่องน้ าภายในประเทศ ถ้าท่านสุชาติพูดก่อนหน้านี้ผมว่ากรมเจ้าท่าคงไม่ต้อง
ตั้งโครงการประเภทนี้ครับ เอาเงินมาขึ้นค่าแรงดีกว่า มันเหมาะสมหรือไม่ เรือใหญ่มันมีมาก
ขนาดนั้นหรือ ช่วงสถานการณ์โควิด (COVID) ส่งออกก็ไม่ได้ ขนส่งก็ไม่ได้ แต่ท่านมีแนวคิดท่ีจะ
มาขุดร่องน้ าเพื่อสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ (Logistics) นี่คือในเล่มงบประมาณขาวคาดแดง 
พูดภาษาชาวบ้านก็ให้เรือขนส่งสินค้าได้ มันมีเรือท่ีไหนอยู่ในทะเลครับตอนนี้ ห้วงท่ีท่านท า
งบประมาณมันไม่มีเรือแต่ท่านคิดได้อย่างไร ๑,๐๐๐ กว่าล้านบาท และอีกโครงการหนึ่งครับ
จัดหาระบบตรวจการณ์ชายฝั่ง มันไม่มีเรือแล้วจะรีบไปหาระบบตรวจการไปท าไม ๔๐๐ กว่า
ล้านบาทครับ นี่คือโครงการบางส่วนท่ีผมอยากจะชี้ให้ท่านประธานเห็นว่ากระทรวงคมนาคม
โดยกรมเจ้าท่านีม้ีแนวคิดอย่างไรกับสภาพสภาวะเศรษฐกิจเยี่ยงนี้  
  ขอสไลด์ (Slide) ถัดไป กรมท่าอากาศยาน เมื่อสักครู่ลงน้ าแล้วตอนนี้ขึ้นอากาศ
แล้วครับท่านประธาน งบประมาณ ๕,๐๐๐ กว่าล้านบาท ไม่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ 



๗๘๑ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศิริรัตน์ ๓๘๘/๒ 
 
ในปัจจุบันเหมือนกับกรมเจ้าท่าเลยครับ ส ารวจออกแบบ ๓๐๐ กว่าล้านบาท ครุภัณฑ์เกือบ 
๘๐๐ ล้านบาท งบท้ังกรมได้ ๕,๐๐๐ ล้านบาท ท้ังผูกพัน ท้ังงบประจ า รายจ่าย เงินเดือน
เกือบ ๕,๐๐๐ ล้านบาท แต่งบลงทุนนี้ถ้าไปก่อสร้างอาคาร ไปก่อสร้างอะไรต่าง ๆ ผมไม่ว่าเลย 
นี่งบออกแบบกับครุภัณฑ์เกือบ ๑,๐๐๐ ล้านบาท ถ้าผ่านวาระหนึ่งเข้าไปผมฝากกรรมาธิการ
ด้วยท่านต้องลงไปดูในรายละเอียด วันนี้เวลาน้อยครับ ผมจะพูดเฉพาะหัวข้อเกือบ ๑,๐๐๐ 
ล้านบาทมันเหมาะสมหรือไม่ ท่านสุชาติก็พูดแล้วเมื่อสักครู่ขึ้นค่าแรงไม่ได้ ท่านพูดช้าไป  
นิดหนึ่งครับท่านสุชาติ ถ้าท่านพูดเร็วกว่านี้กรมท่าอากาศยานไม่กล้าตั้งหรอกโครงการแบบนี้ 
ขอสไลด์ (Slide) ถัดไปครับ --------------------------------------------------------------------------- 
 
 

- ๓๘๙/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘๒ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งหนึ่ง) เป็นพิเศษ           ภาวดี ๓๘๙/๑ 
 
กรมทางหลวงกับทางหลวงชนบท ส านักงบประมาณอย่าเพิ่งรีบรับประทานอาหารนะครับ 
ตอนนี้ก็เท่ียง ๒๕ นาที ท่านฟังผมให้ดี งบประมาณรายจ่ายทางหลวงตั้งมา ๑๑๐,๐๐๐ กว่า
ล้านบาท ทช. ทางหลวงชนบท ๔๗,๐๐๐ ในสไลด์ (Slide) บอกว่างบกระจุกไม่กระจายตัวเพื่อ
จุด จุด จุด เพื่อใคร มันต้องมีเหตุผลนะครับท่านประธาน ผมเป็นผู้แทนแค่ ๒ สมัย ถ้าไม่ยกเลิก
ก็ ๓ สมัย ผมก็ไม่เคยเห็นถ้าแบบนี้ ก็อยู่หลายปีงบประมาณ เป็นอนุงบประมาณอยู่กับ
ท้องถิ่น ถนัดเรื่องท้องถิ่น แต่วันนี้ท่านหัวหน้ากับท่านเลขาบอกพัฒนาต้องมาพูดกระทรวง
คมนาคม ท่านประธานคงสงสัยว่าพัฒนาจะพูดอะไร งบกระจุกไม่กระจายตัวกระทรวง
คมนาคม ขออนุญาตท่านประธานเพราะว่าเป็นพรรคของท่านประธานเอง ผมต้องขอ
อนุญาตท่านประธานก่อนเพราะว่าสนิทชิดเชื้อกันดีครับ นั่งเครื่องก็กลับด้วยกันทุกอาทิตย์ 
มันล าบากใจมากครับ ต้องกราบขอโทษท่านประธานล่วงหน้า สไลด์  (Slide) สุดท้ายครับ 
ท่านดูให้ดีนะครับส านักงบประมาณ รับประทานอาหารก็หยุดวางก่อนผมให้เวลานะครับ 
จังหวัดบุรีรัมย์ ผมรวม ทล. กับ ทช. ผมไม่ เอางบผูกพันด้วย หมวดท่ีนับเห็นเลยครับ 
ท่านประธาน วันนี้ท่านมานะเมื่อวานช่วยกันนับครับ ส.ส. กิตติ สมทรัพย์ จังหวัดร้อยเอ็ด  
ตี๋ใหญ่ ชูศักดิ์ แอกทอง สุรินทร์ วิวัฒน์ชัย ท่าน ส.ส. ปุ๊ อยู่ศรีสะเกษ ผมจะต้องชี้แจงก่อน
เพราะว่ามันมีส่วนในสี่ ห้าจังหวัดนี้เพราะต้องกระทบกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ 
พรรคเพื่อไทย จังหวัดบุรีรัมย์พรรคเพื่อไทยเราไม่มีผู้แทนหรอกครับ ๕,๐๐๐ กว่าล้านบาท 
ทล. กับ ทช. ปี ๒๕๖๖  ๑๙๖ โครงการนี่ผมนับโดยประมาณนะครับ มีแต่บวกไม่มีลบ ตัวเลข
มีแต่บวกไม่มีลบ ไม่รวมงบผูกพันด้วย อาจจะมีบางจังหวัดแต่บุรีรัมย์ไม่ได้มีข้อผูกพัน หมวด
อ านวยความปลอดภัยทางหลวงท้องถิ่น ทางหลวงระหว่างภาค ทางหลวงเมือง ซ่อมบ ารุงอะไร
ต่าง ๆ เยอะแยะไปหมด แต่บุรีรัมย์มีทุกกิจกรรม ๕,๐๐๐ กว่าล้านบาท ขออนุญาต 
เอ่ยนามท่านวิสารเมื่อเช้ามาเปิดไว้แล้วครับ นี่ผมมาลงในรายละเอียด สุรินทร์ ๓,๐๐๐ กว่า
ล้านบาท ผมต้องพูดกับท่านชูศักดิ์ พูดกับอาจารย์สมบัติ พูดกับครูมานิตย์ พูดกับ ส.ส.  
ตี๋ใหญ่ เดี๋ยวพี่น้องประชาชนจังหวัดสุรินทร์บอกว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์ 
ได้เยอะ ๆ นี่มันยิ่งดี แต่มันไม่ใช่ ผู้แทนเขาบอกถ้าได้แบบนี้ไปเหยียบหัวคนอื่น เอาเปรียบ
จังหวัดอื่นเขาไม่เอา นี่คือสิ่งท่ีผมอยากเรียนท่านประธาน ผมขอโทษท่านก่อนล่วงหน้าแล้ว
ไม่ว่ากันนะครับ จังหวัดศรีสะเกษ ๒,๐๐๐ กว่าล้านบาทผมมาถึงบางอ้อ พรรคการเมือง 
บางพรรคเปิดตัวจะเอาสาม สี่ จังหวัดนี้ให้หมดเลยมาเปิดตัววันนี้ ผมมาเห็นว่างบประมาณ 



๗๘๓ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งหนึ่ง) เป็นพิเศษ           ภาวดี ๓๘๙/๒ 
 
ผมถึงได้เข้าใจ พอเปิดตัวผู้สมัครจริง ๆ จะเห็นอะไรเยอะ เห็นอะไรหลายอย่าง พี่น้องครับ 
จ าค าพูดผมไว้วันนี้ พี่น้องสื่อมวลชนด้วยดูไว้ครับ งบประมาณออกมาแบบนี้แล้วใครจะไปอยู่
กับใคร แล้วท าอะไร นครราชสีมา ๗,๖๐๐ กว่าล้านบาท ทล. กับ ทช. อาจจะมีผูกพันบ้าง 
ก็เลยเยอะ บวกลบพอ ๆ กับบุรีรัมย์ พอ ๆ กันครับ มีใครอยู่ในรัฐบาลท่ีสามารถท าได้แบบนี้ 
๙๓ โครงการ สุรินทร์ ๙๐ ศรีสะเกษ ๖๒ อยุธยาเกือบ ๒,๐๐๐ ล้านบาท จังหวัดเล็ก ๆ  
แต่ท่ีท่องเท่ียวเยอะมีเหตุมีผลนะครับได้เกือบ ๒,๐๐๐ ล้านบาท ก็เปิดตัวอีกเหมือนกันอันนี้ 
สุราษฎร์ธานี ๓๔ โครงการ แต่ว่างบผูกพันก็เป็นเงินเยอะนะครับ ผูกพันแปดร้อย เก้าร้อย 
อย่างนี้ผมก็ถือว่าคุณได้รับงบประมาณ ๓ ปี ก็ถือว่าได้ ๙๐๐ ล้านบาท รวมตัวเลขประมาณ 
๒,๐๐๐ กว่าล้านบาท เพ่ือชี้ให้สภาได้เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้น -------------------------------------- 
 

- ๓๙๐/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘๔ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศิริวรรณ ๓๙๐/๑ 
 
จังหวัดนครพนมครับท่านประธาน ผมกลัวท่านน้อยหน้า ๘๐๐ ล้านบาท เทียบกับจังหวัด
สกลนครเท่ากันครับ เราเสมอกัน ถือว่าท่านจังหวัดเล็กกว่าผม ผู้แทนราษฎร ๔ คน ผม ๗ คน
ได้เท่ากัน ส านักทางหลวง ผอ. ส านักอยู่ตรงนั้นนะครับ จังหวัดสกลนครมีครบทุกอย่างได้ 
๘๐๐ ล้านบาท ไม่เป็นอะไรครับ เห็นเปิดตัวมาบอกจะไปเอา ๓ คนด้วยนะท่ีนั่น ท่านนิยม 
ก็ระวังตัวไว้ให้ดี ๆ ก็แล้วกัน นี่คือสิ่งท่ีผมอยากบอกเพื่อนสมาชิก วิธีแก้ปัญหาไม่ยากครับ  
๑. ถ้าผ่านวาระหนึ่ง ตั้งกรรมาธิการงบประมาณ ก็เข้าไปในอนุกรรมาธิการ อนุกรรมาธิการ  
ก็ปรับลด ส่ิงไหนไม่ดี จังหวัดบุรีรัมย์ได้เยอะ ๆ ปรับลดออกไปให้เหลือสัก ๑,๐๐๐ ล้านบาท
เหมาะสม จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ ถ้าเรามีความจริงใจสมาชิก 
ปรับลดมาเอาไปกองไว้ก้อนหนึ่งเอากลับไปให้ฝ่ายบริหาร เรียกส านักงบประมาณมาคุย  
หยิบวาย ๒ (Y2) นี่ขึ้นมาตรงไหนท่ีเขาเดือดร้อน จังหวัดไหนท่ีไม่ได้ นั่นล่ะผมจะรอดูตรงนั้น 
ผมจะรอดูว่ากรรมาธิการท าหน้าท่ีเต็มท่ีหรือไม่ มันยังมีอีกเยอะวันนี้ตัวเลขคร่าว ๆ นี่วิธีแก้ไข 
มันไม่ยากเลย หยิบในวาย ๒ (Y2) มา แล้วอีกประเด็นหนึ่งผมอยากฝากท่านประธานด้วย
ฝากท่านตรง ๆ เลยเรื่องนี้ จังหวัดนครพนมผมเห็นในข่าว กรมทางหลวงอีกแล้วนะครับ  
กรมทางหลวงคุณลงไปตรวจสอบด้วย บริษัทชั้นดีระดับงาน ๙๐๐ ล้านบาทนี่ต้องเป็น 
ชั้นพิเศษแล้วครับ ขุดที่ดิน ส.ป.ก. มาท าถนนทางหลวงมันไม่สมควรเกิดขึ้นอย่างยิ่ง แล้วอ้าง
นักการเมืองด้วย ผมไม่เชื่อว่าท่านประธานของผมไปเกี่ยวข้องหรอก ผมฝากท่านเพราะว่า
เป็นจังหวัดครับ กราบขออภัยท่านด้วยเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของภาษีพี่น้องประชาชน  
ท่านประธานครับ พรรคเพื่อไทย มีนโยบายแลนด์สไลด์ (Landslide) เพื่อไทย เปลี่ยนโลโก 
(Logo) สีแดงต่าง ๆ ผมก็เพิ่งท าครอบครัวเพื่อไทยท่ีบ้านมา แต่วันนี้โดนแย่งซีน (Scene) 
แล้วครับ ท่านมานะคิดค าพูดนี้ให้ผมเลยโดนแย่งซีน (Scene) โดยกระทรวงคมนาคม 
เปลี่ยนเป็นแลนด์สไลด์ (Landslide) งบประมาณไปอีสานใต้ผมเพิ่มเติมให้ไปอีก ยังไม่มี
รัฐบาลไหนกล้าท ามาก่อนนะครับ ผมจึงไม่ขอรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อัปยศท่ีส านักงบประมาณร่วมจัดท า กราบขอบพระคุณ
ครับท่านประธาน  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ 
ท่านภราดรครับ เดี๋ยวท่านรัฐมนตรีขอชี้แจงแต่ว่าก่อนท่ีรัฐมนตรีจะชี้แจงผมขออนุญาต
พาดพิงนิดหนึ่ง ท่ีท่านบอกว่าข่าวเกี่ยวกับการสร้างทางท่ีจังหวัดนครพนม มีคนกระท าผิด 



๗๘๕ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศิริวรรณ ๓๙๐/๒ 
 
อย่างนั้นอย่างนี้ ท่านมีหลักฐานไปแจ้งความด าเนินคดีเลย ผมไม่ปกป้องใครท้ังนั้น อย่ามาพูด
ลอย ๆ อย่ามาพูดกล่าวหากัน อย่ามาตีกินกลางสภา ถ้ามีหลักฐานท่านไปแจ้งความ
ด าเนินคดีครับ เทวดาก็ต้องติดคุกครับ ไม่เฉพาะนักการเมือง เชิญท่านรัฐมนตรีครับ  
  นายสุชาติ  ชมกลิ่น (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน)  :  ขอบคุณ 
ท่านประธานครับ กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพครับ เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  
ก็ขออนุญาตชี้แจงเพื่อนสมาชิก ท่านพัฒนาซึ่งได้กล่าวถึงผมนิดหน่อยแต่ว่าจริง ๆ ไม่มีอะไร 
ก็พวกกันท้ังนั้น แต่ว่าต้องชี้แจงเพราะเดี๋ยวพี่น้องประชาชนทางบ้านฟังแล้วเดี๋ยวจะเข้าใจ 
กันผิดในเรื่องของการท่ีงบประมาณท่ีตั้ง ท่ีท่านมองไม่เหมาะสมหรืออะไรต่าง ๆ ท่านก็ชี้แจงได้ 
แต่ในส่วนของการขึ้นค่าแรงท่ีท่านพูดมันเป็นเรื่องของไตรภาคีจังหวัด มันไม่ใช่เรื่องท่ีเป็น
เรื่องของงบประมาณในเล่ม แต่ท่ีผมต้องชี้แจงเพราะว่า ๒-๓ วันก่อนมีการพูดถึงเรื่อง
นโยบายพรรคพลังประชารัฐ แต่ในเรื่องของการขึ้นค่าแรงท่ีท่านบอกผมไม่ขึ้นค่าแรงนี่ 
ผมพูดว่าปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ช่วงโควิด (COVID) ไม่ขึ้นค่าแรง ปีนี้ท่านได้เห็นแน่การขึ้น
ค่าแรง อันนี้อยากจะบอกท่าน แล้วในส่วนท่ีท่านหัวหน้าพรรคกับเลขาธิการพรรคมอบหมาย
ให้ท่านพูด ท่านต้องเข้าคอร์ส (Course) การพูดจากพี่โจ้อีกสักหน่อยหนึ่ง ท่านจะได้เก่งกว่านี้ 
และในส่วนของเรื่องงบประมาณประกันสังคมท่ีท่านพูด ท่ีผมพูดถึงท่านนายกรัฐมนตรี 
ก็มันเรื่องจริง ท่านนายกรัฐมนตรีเลือกตั้งเข้ามารับต าแหน่งท างบประมาณ ปี ๒๕๖๓  
ปี ๒๕๖๔ ก็คืนของเก่าให้ ๑๙,๐๐๐ กว่าล้านบาท ผมก็พูดเร่ืองจริง ผมก็ไม่ได้ย้อนกลับไปถึง
รัฐบาล ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ เลย นี่คือสิ่งท่ีเราพูดกันในฐานะพรรคพวกเพื่อนฝูงกัน
ว่าส่วนไหนเราก็พูดในส่วนท่ีเราท าจริง เราก็ไม่ย้อนกลับไปถึงเรื่องอดีต ก็อยากจะฝากบอก
เพ่ือนสมาชิกให้เข้าใจนิดหนึ่งว่าส่ิงท่ีผมขอชี้แจงก็ขอแค่สั้น ๆ ครับ กราบขอบคุณครับ 
 

- ๓๙๑/๑ 
 

 
 
 
 



๗๘๖ 

สผ ๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ธัญรดา ๓๙๑/๑ 
 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เชิญท่าน
ภราดรครับ 
  นายภราดร ปริศนานันทกุล (อ่างทอง)  :  ท่านประธานท่ีเคารพครับ ภราดร
ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทอง พรรคภูมิใจไทย ต้องขอบคุณ 
ท่านประธาน ขอบคุณพรรคภูมิใจไทยท่ีให้โอกาสผมอีกครั้งหนึ่งมาร่วมอภิปรายงบประมาณ
ในปีสุดท้ายของรัฐบาลและสภาชุดนี้ เมื่อเช้านี้ได้มีโอกาสฟังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การท่องเท่ียวและกีฬาได้อภิปรายต่อสภาว่าจุดมุ่งหมายของรัฐบาลชุดนี้ในปี ๒๕๖๖ ในการ
ตั้งงบประมาณปี ๒๕๖๖ ท่านนายกรัฐมนตรีพูดว่าจะท าให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทาง
ของนักท่องเท่ียวฟังแล้วก็ชื่นชมครับ ฟังแล้วก็ท าให้เกิดความคาดหวังว่าปี ๒๕๖๕ ต่อเนื่อง 
ปี ๒๕๖๖ จะเป็นปีท่ีพี่น้องประชาชนเกิดความหวังมากขึ้นกว่าปีท่ีผ่านมา เราเข้าใจดีครับว่า
จากสถานการณ์โควิด (COVID) ในช่วง ๒-๓ ปีท่ีผ่านมานี้ท าให้เศรษฐกิจของประเทศก าลัง
ประสบกับปัญหาวิกฤติต่อเนื่องมาจนกระท่ังถึงปัจจุบัน และการท่องเท่ียวจะเป็นช่องทาง
หนึ่งซึ่งเป็นช่องทางท่ีใหญ่มากท่ีจะท าให้คนไทยกลับมาลืมตาอ้าปากได้ จะท าให้เศรษฐกิจ
ของประเทศไทยเงยหัวกลับมาเหมือนกับก่อนสถานการณ์โควิด (COVID) ได้ แต่อย่างไรก็ดี
ผมได้มีโอกาสเปิดเล่มงบประมาณดูแล้วก็ได้ดูในช่วงสั้น ๆ ไม่กี่วันก่อนท่ีจะมีการประชุมครับ 
เล่มแรกท่ีผมเปิดดูคือเล่มของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ปรากฏว่างบประมาณในปี 
๒๕๖๖ งบประมาณของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาได้รับเพิ่มขึ้น ๕,๓๓๐ ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๕  ๕,๐๙๒ ล้านบาท เพิ่มขึ้นมาประมาณ ๒๒๐-๒๓๐ ล้านบาท แต่ต้อง
ย้อนกลับไปเมื่อปี ๒๕๖๔ การตั้งงบประมาณก่อนท่ีจะมีในช่วงสถานการณ์โควิด (COVID)  
ปี ๒๕๖๔ กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬามีงบประมาณถึง ๖,๐๙๒ ล้านบาท ท าไม 
ปี ๒๕๖๖ ท่ีเราคาดหวังว่าประเทศนี้จะต้องขับเคลื่อนด้วยการท่องเท่ียว แต่ตั้งงบประมาณให้
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเพียงแค่ ๕,๐๐๐ กว่าล้านบาท เปรียบเทียบและน้อยกว่า 
ปี ๒๕๖๔ ด้วยซ้ าไป ผมยังคิดว่าบนสถานการณ์แบบนี้ถ้าหากจะกระตุ้นเศรษฐกิจอยากจะให้
ประเทศกลับมามีชีวิตชีวาได้การท่องเท่ียวเป็นเรื่องท่ีส าคัญจะต้องใส่เงินงบประมาณเข้าไป
มากกว่าก่อนเกิดวิกฤติด้วยซ้ าไป แต่เมื่อมาดูงบประมาณแล้วผมต้องบอกกับท่านประธานว่า
มันน่าผิดหวังครับ ในกรมพลศึกษาซึ่งเป็นกรมหนึ่งภายใต้กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
ผมเทียบย้อนไปเมื่อปี ๒๕๖๔ เช่นเดียวกันครับงบประมาณปี ๒๕๖๔ กรมพลศึกษาได้รับเงิน  



๗๘๗ 

สผ ๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ธัญรดา ๓๙๑/๒ 
 
๑,๒๐๘ ล้านบาท มาปีนี้ได้รับ ๖๔๖ ล้านบาท จริงอยู่ว่ามันเพิ่มจากปีท่ีแล้ว ๖๑๘ ล้านบาท 
แต่กรมพลศึกษาเป็นอีกกรมหนึ่งท่ีท ากีฬาเพ่ือมวลชนครับ กรมพลศึกษามีบทบาทส าคัญมาก
กับกีฬาในต่างจังหวัด เมื่อก่อนนี้กรมพลศึกษาอยู่กับกระทรวงศึกษาธิการ กรมพลศึกษา  
เข้าไปมีบทบาทมากกับกีฬาในโรงเรียนต่างจังหวัด แต่มาวันนี้เรื่องงบประมาณเหลือเพียง 
๖๐๐ กว่าล้านบาท หายไปจากปี ๒๕๖๔ ครึ่งหนึ่ง แทนท่ีจะเอาฐานปี ๒๕๖๔ มาค านวณ
ท่านกลับใช้ฐานปี ๒๕๖๕ มาค านวณ ซึ่งฐานปี ๒๕๖๕ ต่ ากว่าปี ๒๕๖๔ ถึงครึ่งหนึ่งนะครับ 
แล้วแบบนี้การพัฒนากีฬาท่ีทางรัฐบาลคาดหวังว่าอยากจะเห็นผู้คนออกก าลังกาย อยากจะเห็น
ผู้คนท่ีมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง อยากจะเห็นผู้คนในต่างจังหวัดได้มีโอกาสได้ออกก าลังกาย 
แต่ด้วยงบเงินงบประมาณให้กับกรมพละแค่นี้ ผมเชื่อว่ามันไม่สามารถท่ีจะไปท าให้วัตถุประสงค์
ท่ีทางรัฐบาลได้ตั้งเอาไว้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ ------------------------------------------------------- 
 

- ๓๙๒/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘๘ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       สวรรยา ๓๙๒/๑ 
 
มากไปกว่านั้นครับ ผมไปดูในเล่มของรัฐวิสาหกิจของ กกท. การกีฬาแห่งประเทศไทย อันนี้
ยิ่งน่าผิดหวังท่านประธานครับ ผิดหวังอย่างไรครับ ผมย้อนไปเมื่อปี ๒๕๖๔ กกท. เคยได้รับ
งบประมาณ ๒,๗๐๐ ล้านบาท ปี ๒๕๖๕ ปีท่ีแล้วอ้างโควิด (COVID) ครับ เหลือ ๑,๖๐๐ 
ล้านบาท ปีนี้ส านักงบประมาณใจดีเพิ่มให้กับ กกท. เป็น ๑,๖๐๐ กับ ๒ ล้านบาท เพิ่มมา  
๒ ล้านบาทกับภารกิจท่ีมากมายของ กกท. กับภารกิจท่ีอยากจะใช้ตามนโยบายของท่าน
รัฐมนตรี ตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีว่าอยากจะท าให้เป็นสปอร์ตทัวริซึม (Sport 
Tourism) อยากจะเอากีฬามาน าการท่องเท่ียว เมื่อ ๒ ปีท่ีแล้ว กกท. กระทรวงการท่องเท่ียว
และกีฬาจัดมอเตอร์ จีที (Motor GT) เราได้รับการชื่นชมจากหลายประเทศท่ัวโลกนะครับ  
และเราได้รับรางวัล ได้รับการชื่นชมว่ามีผู้ชมท่ีเข้ามาชมในสนามมากท่ีสุดในโลก ๒ ปีซ้อน 
แต่มาปีนี้ผมเปิดเล่มงบประมาณดูปรากฏว่าไม่พบงบประมาณท่ีจะไปจัดอีเวนต์ (Event) 
ประเภทนี้ครับ ไม่มีการจัดงบประมาณเพื่อท ามอเตอร์ จีที (Motor GT) ท้ัง ๆ ท่ีตัวชี้วัดจาก 
ปีท่ีแล้วเห็นได้ชัดว่าประสบความส าเร็จ มากไปกว่านั้นด้วยงบประมาณท่ีต่ าเท่านี้โดนตัดไป
ถึงเกือบจะ ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ๔๐ กว่าเปอร์เซ็นต์ จาก ๒,๗๐๐ เหลือ ๑,๖๐๐ ล้านบาท ตัดไป 
๔๐ กว่าเปอร์เซ็นต์ เราคาดหวังอยากจะเห็นสปอร์ตทัวริซึม (Sport Tourism) การจัดการ
แข่งขันกีฬาวิ่งเทรล (Trail) ท่ีขณะนี้เป็นท่ีนิยมมากของพี่น้องคนไทยท่ัวประเทศส าหรับ 
นักวิ่ง เป็นท่ีชื่นชมของนักกีฬาจากต่างประเทศ ปีนี้ยูทีเอ็มบี (UTMB) มาจัดกิจกรรมวิ่งเทรล 
(Trail) ท่ีประเทศไทย ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีพูดนักพูดหนาว่าเป็นโครงการท่ีน่าชื่นชมท่ีดึง
ต่างชาติเข้ามา แต่ท่านประธานเชื่อไหมครับ โครงการแบบนี้มีเพียงแค่โครงการเดียววิ่งเทรล 
(Trail) เพียงแค่โครงการเดียวท่ีดอยอินทนนท์ ประเทศไทยมีสถานท่ีท่ีสามารถท่ีจะท าการ 
วิ่งเทรล (Trail) ท าการจัดอีเวนต์ (Event) แบบนี้ได้มากมาย แต่เชื่อไหมว่าปีนี้มีโครงการใหญ่ 
มีกิจกรรมใหญ่เพียงแค่กิจกรรมเดียวแล้วมันจะเป็นสปอร์ตทัวริซึม (Sport Tourism) ได้อย่างไร 
มากกว่านั้นอีเวนต์ (Event) กีฬาอื่น ๆ ตามจังหวัดหัวเมือง ไม่พูดก็ต้องพูดครับ เมื่อวันเสาร์
ท่ีแล้วมีการจัดการแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยนัดกระชับมิตรท่ีจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวานซืน 
ท่าน ส.ส. สิริพงศ์พูดไปแล้ว เมื่อวานนี้ ส.ส.กรวีร์ก็พูดไปแล้วแล้วก็ได้โชว์คลิป (Clip) ให้ 
ท่านประธานได้ดูว่าบรรยากาศในการแข่งขันกีฬาระดับชาติท่ีออกไปตามหัวเมืองมันแตกต่าง
จากการแข่งขันกีฬาระดับชาติท่ีมันจัดการแข่งขันท่ีกรุงเทพมหานครมากน้อยแค่ไหน รัฐบาล
ได้เห็นไหมครับ รัฐบาลได้รู้สึกไหมว่าเราควรท่ีจะต้องกระจายการแข่งขันกีฬาแบบนี้ออกไป  



๗๘๙ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       สวรรยา ๓๙๒/๒ 
 
ตามหัวเมืองในต่างจังหวัดให้มากกว่านี้ แต่ด้วยเงินงบประมาณเท่านี้ท่ีจัดสรรไปให้ กกท. 
เพียง ๑,๖๐๐ กับ ๒ ล้านบาท มันจะสามารถจัดอีเวนต์ (Event) จัดกิจกรรมอย่างนี้ได้มากน้อย
แค่ไหน มันไม่ใช่เฉพาะแค่การจัดอีเวนต์ (Event) นะครับ เรื่องโครงสร้างพื้นฐานท่ีเป็น
โครงสร้างท่ีส าคัญภายใต้การดูแลของการกีฬาแห่งประเทศไทยปีนี้ได้รับจัดสรรน้อยมากครับ 
เมื่อโครงสร้างพื้นฐานไม่พร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติมันก็ไม่สามารถท่ีจะ
ท าได้ตามกติกาของนานาชาติท่ีเขาได้ก าหนดไว้ อันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งเราอยากจะเห็น
การกีฬาของประเทศไทยก้าวเดินไปข้างหน้า แต่การจัดสรรงบประมาณเป็นไปแบบถอยหลัง 
ผมยังไม่แน่ใจว่าปีหน้าจะถอยหลังลงไปกว่านี้ไหม แล้วเราจะคาดหวังได้อย่างไรจากการ
จัดสรรงบประมาณจากส านักงบประมาณให้กับกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาแบบนี้ ------ 
 

- ๓๙๓/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๙๐ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         วาสนา ๓๙๓/๑ 
 
  ประเด็นเรื่องการท่องเท่ียวอีกนิดเดียวครับท่านประธาน ก่อนท่ีผมจะไป
ประเด็นอื่น เรื่องการประกาศยกเลิกไทยแลนด์พาส (Thailand Pass) วันนี้รัฐบาลประกาศ
ยกเลิกไทยแลนด์พาส (Thailand Pass) ส าหรับพี่น้องประชาชนคนไทยในการท่ีจะเดินเข้าสู่
ประเทศไทยแล้ว หมายความว่าคนท่ีออกไปต่างประเทศแล้วจะเดินกลับเข้ามาเราไม่ต้อง
สมัครไทยแลนด์พาส (Thailand Pass) แล้ว แต่อย่างไรก็ดียังจ ากัดให้กับต่างชาติจะต้องมี
ไทยแลนด์พาส (Thailand Pass) ก่อนท่ีจะเข้าสู่ประเทศ เมื่อเป็นแบบนี้มันท าให้เราเหมือนกับ
การสร้างก าแพงให้ตัวเอง เราบอกว่าเราก าลังจะเปิดประเทศ แต่เราไปก าหนดเงื่อนไขให้มัน
เยอะ เยอะ เยอะ ต่างชาติการเข้ามาสู่ประเทศมันก็ล าบาก ถึงเวลาหรือยังครับ ท่ีเราจะเปิด
ประเทศอย่างเต็มรูปแบบด้วยการยกเลิกไทยแลนด์พาส (Thailand Pass) การยกเลิก 
ไทยแลนด์พาส (Thailand Pass) ให้กับคนไทยเป็นการส่งเสริมให้คนไทยออกไปต่างประเทศ
มากขึ้น เอาเงินออกไปใช้ต่างประเทศมากขึ้นแทนท่ีจะให้ต่างชาติเอาเงินเข้ามาใช้ในประเทศ 
เรากลับส่งเสริมให้คนไทยเอาเงินออกไปใช้ต่างประเทศในทางอ้อม ผมจึงเห็นว่าถึงเวลาแล้ว  
ท่ีรัฐบาลนี้จะต้องประกาศยกเลิกไทยแลนด์พาส (Thailand Pass) เพ่ือเปิดประเทศอย่างเต็ม
รูปแบบ 
  ประเด็นท่ี ๒ ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนี้ไม่พูดก็ไม่ได้เช่นเดียวกัน 
ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการผมได้เปิดดูเล่มงบประมาณ ท่านได้ตั้งงบประมาณเอาไว้  
ในส่วนของ สพฐ. ให้กับโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ท่านเรียกชื่อว่าอย่างนั้ นนะครับ  
หรือโรงเรียนดีสี่มุมเมือง โครงการพวกนี้ผมเห็นด้วย ผมไม่ได้ปฏิเสธสิ่งท่ีท่านด าเนินการเลย 
ผมไม่ได้ไปปฏิเสธหลักคิดของกระทรวงศึกษาธิการเลย ผมเข้าใจดีว่าท่านอยากจะเห็น 
ความเท่าเทียมกันของนักเรียนต่างจังหวัด หรือนักเรียนต่างอ าเภอ ท่านอยากจะเห็นโรงเรียน
ประจ าอ าเภอให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้นทัดเทียมกับโรงเรียนประจ าจังหวัดเพื่อไม่ให้ลูกหลาน
เยาวชนของพวกเราต้องเดินทางข้ามอ าเภอเพื่อไปเรียนในโรงเรียนใหญ่  หรือแม้กระท่ัง
เดินทางข้ามจังหวัดเพื่อไปเรียนในเมืองหลวงหรือเมืองหัวเมืองต่าง ๆ ผมเข้าใจในเจตนา  
แต่ท่านลืมไปครับ ท่านลืมไปว่ามันยังมีเรื่องคาราคาซังส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนท่ีมี
เด็กนักเรียน ๒๐  ๓๐ คน โรงเรียนท่ีมีเด็กนักเรียนต่ ากว่า ๑๐๐ คน ท่านไปพัฒนาโรงเรียน
เรียกว่าโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล แต่ท่านลืมมองโรงเรียนท่ียังคงสถานะโรงเรียนขนาดเล็ก
อยู่ในขณะนี้ ท่านดูดเงินงบประมาณท่ีเดิมเคยท่ีจะไปซัปพอร์ต (Support) ให้กับโรงเรียนเล็ก  



๗๙๑ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         วาสนา ๓๙๓/๒ 
 
ท่านดูดเงินพวกนี้ไปให้กับโรงเรียนใหญ่ ท าให้โรงเรียนเล็กไม่มีก าลังท่ีจะพัฒนาศักยภาพ  
การเรียนการสอนให้กับเยาวชน วิธีการแก้ไขของพวกโรงเรียนเล็กเหล่านี้เขาท าอย่างไรครับ 
ท่านประธานก็น่าจะทราบดี วิธีการแก้ไขของเขาก็คือเขาจัดทอดผ้าป่าครับ ทอดผ้าป่า 
เพื่อการศึกษา ทอดผ้าป่าประจ าปี หาเงินเรี่ยไรจากพี่น้องผู ้ปกครองเพื่อเอาเงินมาจ้าง 
ครูอัตราจ้าง มาจ้างครูจ้างสอนครับ ครูจ้างสอนเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท หาเงินให้โรงเรียน 
ปีหนึ่งประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ กว่าบาท ทอดผ้าป่าประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ กว่าบาทเพื่อเอามา
จ้างครูจ้างสอน เอามาดูแลลูกหลานท่ียังอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กท่ีผมว่า ผมถามไปทาง
กระทรวงศึกษาธิการเสียดายท่านรัฐมนตรีไม่ได้มา ผมถามรัฐมนตรีว่าวันนี้มันถึงทางแยก 
ท่ีรัฐมนตรีจะต้องเด็ดเดี่ยว จะต้องกล้าท่ีจะตัดสินใจว่าท่านจะเดินทางไหน ท่านจะเดินไป
ข้างหน้าหรือท่านจะเดินถอยหลัง ท่านจะเดินไปข้างหน้าหมายความว่าท่านจะเลือกท่ีจะไป
สนับสนุนโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลให้มันมีคุณภาพมากขึ้น ไปยกระดับโรงเรียนพวกนี้ 
ให้มีคุณภาพมากขึ้นทัดเทียมกับโรงเรียนขนาดใหญ่อื่น ท่านท าเลยครับ ------------------------ 
 

- ๓๙๔/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๙๒ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   เสาวลักษณ์ ๓๙๔/๑ 
 
วิธีการท างานอย่างไรครับ ท่านควบรวมสิครับ โรงเรียนเล็ก ท่านต้องควบรวม ถ้าท่านจะ
เดินหน้า ท่านควบรวมโรงเรียนเล็กให้เอาเด็กนักเรียนให้ไปเรียนโรงเรียนใหญ่ เงินงบประมาณ
ท่ีท่านจะเอาเงินไปลงท่ีโรงเรียนเล็กท่านเอามาเป็นค่าขนส่งนักเรียนเพื่อส่งให้เขาไปเรียน 
ท่ีโรงเรียนใหญ่ หลักของมันก็คือว่าจะท าอย่างไรก็แล้วแต่เด็กท่ีเคยเรียนในโรงเรียนเล็ก 
ต้องไม่กระทบกับผู้ปกครองของเขา คือไม่ต้องไปกระทบเงินในกระเป๋าของผู้ปกครองของเขา
ในเรื่องการเดินทาง ในเรื่องของการไปส่งนักเรียนในทุกวัน ก็เอาเงินส่วนนี้มาเป็นค่าเดินทาง
ให้กับเขา จัดรถรับส่งให้กับเขา โรงเรียนเล็กอย่างท่ีผมบอก โรงเรียน ๓๐ คน ๕๐ คน รถบัส 
(Bus) คันเดียวก็พอแล้วครับ นี่คือทางเลือกถ้าท่านจะเดินหน้า หรือถ้าท่านจะถอยหลังท่านก็
ไม่ต้องมีโรงเรียนคุณภาพ ท่านก็กลับมาดูโรงเรียนแบบเดิมเรานี่ล่ะครับ แล้วจัดสรรครูเพิ่มเงิน
งบประมาณไป จัดสรรครูไปให้ตรงกับสาระวิชาให้ครบถ้วนทุกสาระวิชา เรามายืนอยู่ตรง 
ทางแยกแล้วเราไม่ตัดสินใจแบบนี้ไม่ได้ คนเป็นเบอร์ ๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเสมา 
๑ ต้องกล้าตัดสินใจว่าท่านจะเดินทางไหนเพื่อประโยชน์สูงสุดของกระบวนการการศึกษา 
  ประเด็นถัดไปครับ เรื่องงบกลาง อันนี้ผมไม่พูดไม่ได้เช่นเดียวกันครับ  
ท่านประธานเพราะผมพูดในสภาแห่งนี้ ๒ รอบงบประมาณมาแล้ว เมื่อปีงบประมาณ 
ปี ๒๕๖๔ และเมื่อปีท่ีแล้วปี ๒๕๖๕ ผมได้มีโอกาสจากพรรคภูมิใจไทยให้ไปเป็นกรรมาธิการ 
ผมก็ไปสู้เรื่องนี้ในกรรมาธิการเรื่องงบกลาง ในส่วนของเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินจ าเป็น 
เรื่องนี้เรารู้กันว่าเงินก้อนนี้มีเอาไว้เพื่ออะไร มันมีเอาไว้เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของ
รัฐบาล รัฐบาลนี้บางครั้งไม่ได้ตั้งเงินงบประมาณประจ าปีเอาไว้ในกรมกองต่าง ๆ ก็ใช้เงิน
ก้อนนี้แก้ไขปัญหาเฉพาะกิจ แก้ไขปัญหาวิกฤติท่ีมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้า เช่น บนสถานการณ์
โควิด (COVID) เช่นบนสถานการณ์โรคระบาดหมูท่ีเกิดขึ้นเมื่อปีท่ีแล้วก็ใช้เงินก้อนนี้ เช่น 
โรคระบาดวัวลัมปีสกิน (Lumpy Skin) ก็ใช้เงินก้อนนี้หรือปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
พี่น้องเกษตรกรเสียหาย เรื่องพืชพันธุ์ธัญญาหารท่ีปลูกแล้วเสียหายเพราะภัยต่าง ๆ พวกนี้ 
ก็เอามาใช้เงินก้อนนี้ครับ ผมเชื่อว่าความเข้าใจของสภาแห่งนี้และผมเชื่อว่าเป็นความเข้าใจ
ของพี่น้องประชาชนท่ัวไป แต่ผมพยายามท่ีจะเปิดหาดูว่าปี ๒๕๖๕ นี้ งบกลางจ านวน 
๘๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท แล้วปีนี้มาตั้งท่ี ๙๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท รัฐบาลได้น าเงินงบกลาง 
ส่วนนี้ไปใช้อะไรบ้าง ปรากฏว่าผมหาไม่เจอครับ ผมไม่สามารถหาข้อมูลได้ท่ีไหนเลย  



๗๙๓ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   เสาวลักษณ์ ๓๙๔/๒ 
 
แม้กระทั่งส านักงบประมาณก็ไม่สามารถท่ีจะให้ข้อมูลได้ ผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นความลับอะไรกัน
มากมายขนาดนั้น ขนาดสภาซึ่งเป็นฝ่ายตรวจสอบก็ไม่สามารถท่ีจะหาข้อมูลงบประมาณ 
ในส่วนของงบกลาง ในส่วนรายการส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจ าเป็นได้ ท่านประธาน 
เชื่อไหมครับน้ าท่วมท่ีจังหวัดอ่างทองเมื่อปลายปีท่ีแล้ว ท่านนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้  
ท่านรัฐมนตรีหลายท่านไปเยี่ยมพี่น้องประชาชนท่ีจังหวัดอ่างทองก็ดี ท่านเกียรตินั่งอยู่ 
ข้างหลังผมนี่ท่ีจังหวัดลพบุรี ท่านมัลลิกานั่งอยู่ด้านหลัง ท่ีลพบุรีเช่นเดียวกันครับ น้ าท่วม
เมื่อปลายปีท่ีแล้วครับ ผมหารือในสภาแห่งนี้ ๒ ครั้ง ส.ส. กรวีร์หารือในสภาแห่งนี้ ๑ ครั้ง 
ท่านเกียรติหารือในสภาแห่งนี้ ๑ ครั้งเช่นเดียวกัน เรื่องความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากน้ าท่วม 
จังหวัดเขาได้เสนอเรื่องขึ้นไปเพื่อขอใช้งบกลางรายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน 
เหตุการณ์แบบนี้ฉุกเฉินแน่นอนครับ ท่ีจังหวัดอ่างทองผมยกตัวอย่างอีกครั้งหนึ่งเขื่อนป้องกัน
ตลิ่งพัง ๒ ตัว ท่ีต าบลจระเข้ร้อง อ าเภอไชโย กับอีก ๑ ตัว ท่ีเทศบาลเมืองท่ีบริเวณวัดต้นสน 
๒ ตัวนี้พังครับ ทางจังหวัดได้ท าเรื่องขึ้นไปของบประมาณในส่วนนี้ท่ีว่างบส ารองกรณีฉุกเฉิน 
ปรากฏว่าไม่ได้รับเงินงบประมาณถึงขณะนี้เดือนมิถุนายนเข้ามาแล้วน้ าก าลังจะมาแล้วครับ
ท่านประธาน ไม่ได้ท า ------------------------------------------------------------------------------ 
 

- ๓๙๕/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๙๔ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สิริพร ๓๙๕/๑ 
 
นั่นหมายความว่าอะไรครับ หมายความว่าปีนี้พี่น้องประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจะต้องได้รับ
ผลกระทบอีกครั้งคือน้ าท่วมอีกครั้งอย่างนั้นหรือครับ เรามีเงินแต่เราไม่ท า เมื่อช่วงปลายปี
ช่วงเดียวกันช่วงน้ าท่วมผมได้ข่าวจากหลายจังหวัดว่ามีหนังสือเวียนออกมาส่งไปถึงทางผู้ว่า
ราชการจังหวัดให้ทางจังหวัดเตรียมงบประมาณจังหวัดละประมาณ ๒๐๐ ล้านบาท เรียกว่า 
งบเศรษฐกิจฐานราก ผมเข้าใจว่าจะมาเอาเงินเหลือในช่วงปลายปีงบประมาณแบบนี้ 
ของงบกลางในส่วนงบฉุกเฉิน เอาไปใช้เป็นงบเศรษฐกิจฐานราก ผมถามท่านประธานครับว่า
ความจ าเป็นของงบเศรษฐกิจฐานรากกับความฉุกเฉินท่ีผมยกตัวอย่างให้ท่านฟังเมื่อสักครู่ 
ท่ีจังหวัดลพบุรี ท่ีจังหวัดอ่างทองอันไหนมันเร่งด่วนกว่ากันครับ แล้วงบฉุกเฉินมันมีเอาไว้ ใช้
เพื่อการไหนครับ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงว่าการกระทรวงการคลังอยู่ท่ีนี่ผมเชื่อว่า  
ท่านน่าจะพอเข้าใจในสิ่งท่ีผมได้อภิปรายไปแล้วฝากไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีผมเสียดาย  
เมื่อสักครู่นี้ท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่งได้ลงไป ผมเชื่อด้วยความบริสุทธิ์ใจว่าท่านนายกรัฐมนตรี
ไม่รู้เรื่องนี้อย่างเด็ดขาด ถ้าท่านรู้ท่านจะไม่ปล่อยให้พี่น้องประชาชนต้องเดือดร้อนแบบนี้
แน่นอน และท่านจะไม่ปล่อยให้พี่น้องประชาชนต้องประสบกับน้ าท่วมโดยแผลเดิมท่ียังไม่ได้
รับการซ่อมแซมท้ัง ๆ ท่ีมีเงินอย่างเด็ดขาด ผมฝากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
ฝากเรียนท่านนายกรัฐมนตรี ผมเชื่อว่าท่านนายกรัฐมนตรีอยู่ด้านหลังและฟังสิ่งท่ีผม 
ได้พูดอยู่ ท่านลองไปสอบถามคนท่ีท าเรื่องงบกลางในส่วนของงบฉุกเฉิน ท่านไม่ต้องบอก
สภาแห่งนี้ก็ได้ครับ ท่านลองไปดูว่างบฉุกเฉินท่ีว่านี้มันใช้อย่างสมเหตุสมผล และใช้ในกรณี
ฉุกเฉินจริงมากน้อยแค่ไหน 
  เรื่องสุดท้ายครับ เรื่องงบจังหวัด ผมสั้น ๆ นิดเดียวไม่เกิน ๒ นาที งบจังหวัด
ได้ถูกตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการตั้งงบจังหวัดขึ้นคือเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีโอกาส
ในการท่ีจะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดนั้น ๆ เมื่อวานซืนนี้ท่าน ส.ส. สิริพงศ์ 
ได้อภิปรายเรื่องนี้ไปแล้วว่าเมื่อปี ๒๕๖๔ หลายจังหวัดครับ ผมยกตัวอย่าง จังหวัดศรีสะเกษ 
จังหวัดอ่างทอง แม้กระท่ังจังหวัดท่านประธานวิป (Whip) จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุดรธานี 
หลายจังหวัดถูกตัดงบประมาณในส่วนของงบจังหวัดไปเกินครึ่ง เหตุผลของส านักงบประมาณ 
ท่ีตัดงบประมาณของงบจังหวัดลงไปเกินครึ่ง เหตุผลเพราะอ้างว่าคณะกรรมการกระจายอ านาจ
มีมติว่างบจังหวัดนี้ไม่สามารถท่ีจะไปท าภารกิจท่ีทับซ้อนกับภารกิจขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นได้ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นอะไรครับ ถนนเข้าหมู่บ้านเล็ก ๆ  



๗๙๕ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมยัสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สิริพร ๓๘๕/๒ 
 
แบบนี้ ประปาหมู่บ้านแบบนี้ มันประมาณโครงการหนึ่งก็ ๒  ๓ ล้านบาท อบต. ขนาดเล็ก
บาง อบต.เขาไม่มีเงินในการท่ีจะไปท าโครงการถึง ๒  ๓ ล้านบาท เงินท่ีเขาจะใช้ในแต่ละปี 
ในงบลงทุนเขามีอยู่แค่ ๒  ๓ ล้านบาท แล้วถ้าเขาไปท าโครงการเดียว ๒  ๓ ล้านบาท มันไม่
สามารถที่จะท าได้ เมื่อก่อนนี้ก็สามารถท่ีจะมาของบท่ีเขาเรียกกันว่า งบผู้ว่า สามารถที่จะขอ
งบได้ แต่ตั้งแต่ปี ๒๕๖๔ เป็นต้นมาอย่างท่ีผมบอกงบโครงการเหล่านี้ท่ีเสนอไปท่ีจังหวัด 
ถูกส านักงบประมาณตีตกท้ังหมดแล้วอ้างว่าเป็นมติของคณะกรรมการการกระจายอ านาจ  
ไม่สามารถท่ีจะไปท าภารกิจของท้องถิ่นได้ ผมก็แปลกใจนะครับว่าท าภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้ แต่ท าภารกิจของหน่วยงานอื่นได้ ท าภารกิจของทางหลวงได้  
ท าภารกิจของทางหลวงชนบทได้ ท าภารกิจของกระทรวงท่องเท่ียวและกีฬาได้ ท าเขื่อน
ป้องกันตลิ่งภารกิจของโยธาธิการและผังเมืองท าได้ แต่ท าภารกิจของท้องถิ่นท าไม่ได้ อันนี้
คือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนท่ีเขาก็ไม่รู้ว่าจะหาทางออกแบบไหนแล้ว ผมเข้าไป
ต่อสู้ในกรรมาธิการงบประมาณอยู่ ๒ ปีเมื่อปี ๒๕๖๔ กับปี ๒๕๖๕ และปีนี้ก็จะเข้าไปต่อสู้
อีกครับ ปีท่ีแล้วส านักงบประมาณก็รับปากกับผม รับปากกับกรรมาธิการงบประมาณว่า  
ปีนี้จะจัดสรรใหม่ จะจัดสรรโดยไปยึดฐานข้อมูลงบประมาณในปี ๒๕๖๓ ก่อนท่ีจะถูกตัด 
ท่านรัฐมนตรีคลังครับ ผมก็มาดูครับ --------------------------------------------------------------- 
 

- ๓๙๖/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๙๖ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศันสนีย์ ๓๙๖/๑ 
 
ผมยกตัวอย่างจังหวัดอ่างทอง ปี ๒๕๖๓ ได้ ๒๐๐ ล้านบาท พอมาถึงปี ๒๕๖๔ ลดเหลือ 
๑๐๐ ล้านบาท ปีที่แล้วปี ๒๕๖๕ ก็ใช้ฐานปี ๒๕๖๔ เหลือ ๑๑๐ กว่าล้านบาทเพิ่มนิดหน่อย 
ปีนี้เพิ่มมาเป็น ๑๖๐-๑๗๐ ล้านบาท แต่ยังไม่เท่าฐานเดิมครับ เช่นเดียวกันกับศรีสะเกษ  
ที่เมื่อวานซืนนี้ท่าน ส.ส. สิริพงศ์ได้อภิปรายไป นี่คือสิ่งที่ผมต้องเรียนบอกกับท่านประธาน
ผ่านไปถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ผมเชื่อว่าท่านสามารถที่จะดำเนินการแกไ้ข
เร่ืองนี้ได้ ลองเรียนปรึกษากับทางคณะกรรมการกระจายอำนาจว่ามันสามารถที่จะปลดล็อก
ตรงนี้ได้ไหมเพื่อให้ท้องถิ่น เพื่อให้ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนสามารถที่จะเสนอ  
สู่ช่องทางของงบจังหวัด เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีโอกาสนำงบประมาณตัวนี้ ไปแก้ไข
ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชน ในชนบทได้อย่างแท้จริง เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์
ของการตั้งงบประมาณของรัฐบาล ผมมีแค่ ๓  ๔ ประเด็นเท่านี้ครับ ต้องขอประทานอภัย 
ท่านประธานสภาที่ผมเกินเวลาของเพื่อนสมาชิกก็ขอให้ไปตัดในส่วนของพรรคภูมิใจไทย 
แล้วก็ฝากทางกรรมาธิการงบประมาณ ปีนี้เป็นปีสุดท้ายของพวกเราแล้วก็ขอให้พิจารณากัน
ด้วยความรอบคอบ แล้วก็ให้ใช้เงินงบประมาณของพี่น้องประชาชนอย่างสมเหตุสมผล 
มากที่สุดครับ ขอบพระคุณขอบ  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง)  :   ขอบคุณครับ 
ต่อไปเชิญท่านเกียรติ เหลืองขจรวิทย์ แล้วก็ตามด้วยคุณโอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย เชิญครับ  
  นายเกียรติ เหลืองขจรวิทย์ (ลพบุรี)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ
กระผม เกียรติ เหลืองขจรวิทย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทย จังหวัดลพบุรีครับ
ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งกำหนดเป็นรายจ่ายจำนวน 
๓.๑๘๕ ล้านล้านบาท กระผมขออภิปรายในส่วนของการจัดสรรงบประมาณโดยเฉพาะ
หมวดงบประมาณรายจ่ายบูรณาการกำหนดไว้ในจำนวน ๒๑๘,๔๔๗ ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ ๖.๘ ของวงเงิน โดยเพิ่มจากปีก่อนมาร้อยละ ๗ ในจำนวนนี้จำแนกเป็น
งบประมาณบูรณาการขับเคลื่อนปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นจำนวน ๖ ,๐๐๐ กว่า 
ล้านบาทต่อ ๑ ปี ซึ่งงบประมาณที่ขับเคลื่อนมานี้ผ่านมา ๑๐ กว่าปีแล้ว แล้วไม่ทราบว่า
งบประมาณนี้มองไปแล้วออกไปทางไหน ทำไมบูรณาการจนป่านนี้ ๑๐ กว่าปี ๖๐,๐๐๐ กว่า
ล้านบาทที่ทุ่มไปคือยังไม่ประสบผลสำเร็จ อันนี้ฝากไว้ให้ทางรัฐบาลช่วยดูแลด้านนี้  



๗๙๗ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศันสนีย์ ๓๙๖/๒ 
 
  เรื่องท่ี ๒ คืองบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งปีนี้ได้เพิ่ม
ขึ้นมานิดหน่อย ๑๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท ช่วงนี้ปัญหาชาวไร่ ชาวเกษตรทุกคนท่ีประสบปัญหา
อยู่คือเรื่องราคาปุ๋ยแพง โรงงานปุ๋ยแพง อันนี้คืออยากจะให้รัฐบาลเอาเงินงบประมาณ  
ลงเพิ่มเติมไปให้กรมวิชาการเกษตรและกระทรวงอุตสาหกรรมท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องสร้าง 
โรงงานปุ๋ยเพื่อให้คนไทยได้ใช้ประโยชน์ให้กับประเทศไทยเราให้เพ่ิมขึ้นมา เพราะว่าราคาปุ๋ย
ค่อนข้างแพง แพงจากการเกิดสงครามยูเครนและสงครามรัสเซีย ซึ่งการขนส่งและสิ่งต่าง ๆ 
อีกมากมายท่ีกระทบกระเทือนขึ้นมา แล้วราคาน้ ามันก็แพงขึ้น อยากจะให้รัฐบาลช่วยอนุมัติ
งบประมาณส่วนนี้เพิ่มขึ้นมาให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อต้องการให้สร้างโรงงานปุ๋ย
เพ่ือใช้ในประเทศไทยของเรา ------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๓๙๗/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๙๘ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     รัศมี ๓๙๗/๑ 
 
เพราะประเทศไทยของเราเป็นแหล่งผลิตอาหาร ผลิตสินค้าพืชผลเกษตรส่งไปท่ัวโลก แล้วก็
ต้องการให้พืชผลการเกษตรของไทยเรานี้สามารถไปแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพแล้วต้นทุนของเราก็จะได้ถูกลง เพราะถ้ามีโรงงานปุ๋ยในประเทศไทยของเรา
การขนส่งจากทางเรือก็น้อยลงแล้วก็ลดลงไป แล้วจากเรือมาหาโกดังก็ลดไปเพราะว่าเราผลิต
ในประเทศไทยและขายในประเทศไทย ก็ขอความเห็นใจจากทางส านักงบงบประมาณท่ีจะ
ช่วยดูแลด้านนี้นะครับ  
  อีกเร่ืองหนึ่งคือการท่องเท่ียวและกีฬา ได้รับงบประมาณซึ่งเป็นส่วนน้อยมาก 
และการท่องเท่ียวและกีฬาเป็นกระทรวงท่ีหาเงินเข้าประเทศได้อย่างง่ายดายแล้วก็ไม่ต้อง
ลงทุนมาก ก็อยากจะให้ขอให้ทางส านักงบประมาณช่วยพิจารณาดูจุดนี้อีกจุดเพราะว่า
งบประมาณท่ีได้มากี่ปีแล้ว ๓ ปี ๔ ปีก็อยู่ในจ านวนแค่นี้ ไม่มีการเพ่ิมขึ้น และการท างานของ
การท่องเท่ียวก็ดูค่อนข้างจะล าบากนิดหนึ่ง เราไม่มีเงินงบประมาณมาประชาสัมพันธ์ไปยัง
ต่างประเทศ แล้วก็ท าแผนพัฒนาต่าง ๆ เพื่อต้องการให้นักท่องเท่ียวเข้ามาสู่ประเทศไทย  
ค านี้คืออยากจะให้งบประมาณในส่วนนี้เกิดกับการท่องเท่ียวขึ้นมาให้มากกว่านี้เพื่อท่ีจะให้
การขับเคลื่อนได้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นครับ ก็ไม่รบกวนเวลาเพราะว่าเวลาของพรรคภูมิใจไทย
เราเหลือน้อยก็กราบขอบคุณครับ 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เดี๋ยวนะครับ
ก่อนท่ีท่านโอชิษฐ์จะอภิปราย ท่านรัฐมนตรีขอเวลาสัก ๑ นาที เชิญครับ  
   นายสุชาติ ชมกลิ่น (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน)  :  ขอบคุณครับ  
กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ เพ่ือนสมาชิกครับ ผมขออนุญาตแก้ค าพูดนิดหนึ่งพอดีช่วงท่ี
ผมพูดผมเอ่ยประเทศท่ีรับสมัครงาน ซาอุดิอาระเบียชื่อเต็ม ๆ คือราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย 
ซึ่งกรมการจัดหางานได้เปิดรับสมัครไป ๓๐๙ อัตราวันนี้ พอดีผมเอ่ยชื่อผิดเลยขออนุญาต
ชี้แจงท่านประธาน กราบขอบพระคุณครับ  
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ 
ต่อไปเชิญท่านโอชิษฐ์ แล้วตามด้วยท่านสัณหพจน์ สุขศรีเมือง ครับ  
   นายโอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย (ชัยภูมิ)  :  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ
กระผม นายแพทย์โอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๑ อ าเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ พรรคเพื่อไทย ขอกราบขอบพระคุณท่านประธานท่ีให้โอกาสผมได้มีโอกาส 



๗๙๙ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    รัศมี ๓๙๗/๒ 
 
อภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พุทธศักราช ๒๕๖๖ ท่ีรัฐบาล 
ได้จัดท าขึ้นในปีนี้ งบประมาณโดยรวม ๓.๑๘๕ ล้านล้านบาท เมื่อเทียบกับปีพุทธศักราช 
๒๕๖๕  ๓.๑ ล้านล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ๘๕,๐๐๐ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละท่ีเพิ่มขึ้น 
๒.๔ และภาพรวมยังซ้ าร้ายครับเป็นเหมือนเดิมงบประมาณขาดดุล ท่ีร้ายยิ่งรัฐต้องกู้เงิน
ชดเชยสูงถึง ๖.๙๕ แสนล้านบาท คิดเป็น ๒๒ เปอร์เซ็นต์ เพื่อมารองรับงบลงทุนท้ังหมด 
สถานการณ์การระบาดโควิด-๑๙ (COVID-19) ท่ีเกิดขึ้นคงเป็นบทเรียนให้แก่รัฐบาลในการ
บริหารประเทศนี้โดยยึดระเบียบวินัยการเงินการคลัง การวางแผน และนโยบายทางด้าน
สาธารณสุขท่ีต้องลงลึกถึงระบบการแพทย์ปฐมภูมิ การแพทย์ฉุกเฉิน และการบูรณาการ
ความร่วมมือระหว่างกระทรวง เช่น กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย 
โดยเฉพาะ รพ.สต. กับท้องถิ่น เช่น อบต. เทศบาล อบจ. ในการจัดการการระบาดของโรค
ร้ายแรงเช่นโรคระบาดโควิด-๑๙ (COVID-19) ผมจึงให้ความส าคัญโดยเฉพาะงบท่ีเกี่ยวกับ
ระบบสาธารณสุขของประเทศไทย อันได้แก่งบของกระทรวงสาธารณสุข ขอสไลด์ (Slide) 
ด้วยครับ 
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  นายโอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย (ชัยภูมิ)  :  พบว่าในปี ๒๕๖๕ รัฐบาลจัดสรร
งบประมาณให้กับกระทรวงสาธารณสุข ๑๕๔,๐๐๐ ล้านบาทในปี ๒๕๖๖ รัฐจัดสรรให้
กระทรวงสาธารณสุข ๑๕๖,๔๐๐ ล้านบาท เมื่อน างบประมาณกระทรวงสาธารณสุข 
มาเปรียบเทียบกับงบประมาณภาพรวมของท้ังประเทศในปี ๒๕๖๖ ----------------------------- 
 
               - ๓๙๘/๑ 

 
 
 
 
 
 
 



๘๐๐ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศิริรัตน์ ๓๙๘/๑ 
 
พบว่างบกระทรวงสาธารณสุขคิดเป็นร้อยละ ๔.๙ ลดลงเมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๕ ท้ัง ๆ ท่ียังคง
มีการระบาดของโควิด-๑๙ (COVID-19) และก าลังจะมีการระบาดของโรคระบาดใหม่หรือ
โรคระบาดฝีดาษวานร สถานการณ์โควิด-๑๙ (COVID-19) กระทรวงสาธารณสุขโดยเฉพาะ
บุคลากรทางการแพทย์และ อสม. คือบุคลากรท่ีเสียสละ เสี่ยงชีวิตเพื่อดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มท่ี 
แต่รัฐบาลชุดนี้ไม่เห็นความส าคัญต่อการพัฒนาระบบสาธารณสุขอย่างแท้จริงครับ โอกาส
การพัฒนาในระบบสาธารณสุขท่ีควรจะเป็น เราควรมีระบบสาธารณสุขดิจิทัลเฮลท์ (Digital 
Health) แต่รัฐก็ยังไม่ท าให้เกิด การนัดผู้ป่วยแบบออนไลน์ (Online) ประวัติการเจ็บป่วย
ของผู้ป่วยซึ่งสามารถบันทึกแบบดิจิทัล (Digital) ก็ยังไม่เกิดขึ้นในสถานการณ์โควิด-๑๙ 
(COVID-19) ท าไมรัฐบาลชุดนี้จึงยังคงจัดสรรงบประมาณสาธารณสุขลดลง บุคลากรทาง
การแพทย์ถามมาครับ ความล่าช้าของงบเสี่ยงภัยของบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากร
ด่านหน้าในบางจังหวัดยังไม่ท่ัวถึงและยังไม่ได้รับ นี่คือสิ่งท่ีรัฐบาลไม่มีประเด็นในการท่ีจะ
พยายามช่วยบุคลากรทางการแพทย์ส าหรับงบประมาณปี ๒๕๖๖ ครับ  
  งบประมาณของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรืองบบัตรทอง 
ท่ีพวกเรารู้จักกัน โดยพิจารณาท่ีงบเหมาจ่ายรายหัว ปี ๒๕๖๕ รัฐจัดสรรให้งบบัตรทอง 
รายหัวประชาชนได้ ๓,๓๒๙ บาท ปี ๒๕๖๖  ๓,๓๘๕ บาทเพิ่มขึ้น ๕๖ บาท ประชาชนเอา 
๕๖ บาทนี้ไปซื้ออะไรได้ครับ ซื้อเอทีเค (ATK) ได้ตั้ง ๑ ชิ้น นี่คือสิ่งท่ีรัฐให้กับประชาชน 
ในปี ๒๕๖๖ เราไม่ควรดีใจกับสิ่งท่ีเพิ่มขึ้น ปัญหาท่ีเกิดขึ้นของบประมาณของ สปสช.  
ท่ีเกิดผ่านมานี้  งบประมาณ สปสช. มอบให้กับหน่วยงานประจ าหรือครับเพื่อไปบริหาร
จัดการ แต่จริง ๆ ในยามท่ีมีโควิด (COVID) หน่วยงานปฐมภูมิหรือ รพ.สต. แทนท่ีเขาจะ
ได้รับเงินสนับสนุนอย่างชัดเจนกลับกลายเป็นว่าเขาไม่ได้รับ วันนี้ฝากทางรัฐบาลไปพิจารณา
เร่ืองงบประมาณตัวนี้ใหม่ด้วย  
  ถัดไปครับ งบของกรมควบคุมโรค ปี ๒๕๖๕ รัฐจัดสรร ๓,๕๕๘ ล้านบาท  
ปี ๒๕๕๖ จัดสรร ๓,๖๐๐ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๘๔ ล้านบาท กรมควบคุมโรคเป็นกรมท่ีต้องดูแล
ควบคุม ป้องกันโรคระบาด แต่กลับได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นเพียงแค่ ๘๔ ล้านบาท 
ประชาชนจะเชื่อมั่นได้อย่างไรกับการระบาดฝีดาษวานรหรือฝีดาษลิงว่าจะไม่ซ้ ารอยกับ  
การระบาดของโควิด-๑๙ (COVID-19) ท่ีผ่านมาในปี ๒๕๖๓ กับปี ๒๕๖๔ ท่ีรัฐเห็นความส าคัญ
ให้งบเพิ่มขึ้นแค่ ๘๔ ล้านบาทครับ 



๘๐๑ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศิริรัตน์ ๓๙๘/๒ 
 
  ถัดไปครับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน ปี ๒๕๖๕ รัฐจัดสรร ๑๕๕ ล้านบาท  
ปี ๒๕๖๖ รัฐจัดสรร ๑๖๗ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๑๒.๓ ล้านบาท โควิด-๑๙ (COVID-19) ท าให้
ความไม่เพียงพอของรถพยาบาลในการขนย้ายผู้ป่วยรวมท้ังระบบประสานจุดจอด จุดเรียก
รถพยาบาลส าหรับประชาชนยังไม่เกิดขึ้นท่ัวท้ังประเทศ นี่คือสิ่งท่ีบุคลากรทางการแพทย์
และประชาชนในต่างจังหวัดพยายามเรียกร้องว่ารัฐควรจัดสรรให้เกิดความเท่าเทียมกัน 
ในระบบสุขภาพ ไม่ใช่กระจุกแต่ในเมืองหลวง วันนี้รัฐควรกลับไปแก้ไขและจัดสรร
งบประมาณให้มันดีขึ้นกว่านี้ครับ  
  ถัดไปมาดูท่ีสถาบันวิจัยระบบระบบสาธารณสุขหรือ สวรส. สถาบันแห่งนี้ 
ท าหน้าท่ีวิจัยระบบสาธารณสุขและพัฒนาระบบสาธารณสุขให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ประชาชนอยากได้อะไรครับ อยากได้นวัตกรรมใหม่ ๆ อยากได้งานวิจัยส าหรับสมุนไพรไทย
ท่ีสามารถน ามารักษาโรค สามารถลดรายจ่ายของประชาชน ลดรายจ่ายของประเทศชาติ  
ท่ีจะต้องน าเข้ายาจากต่างประเทศ มาดูครับ ปี ๒๕๖๕ งบประมาณ ๓๖ ล้านบาท ปีนี้ 
๒๕๖๖ รัฐจัดสรร ๓๗ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๑.๓ ล้านบาท แล้วหน าซ้ า ๑.๓ ล้านบาทท่ีเพิ่มขึ้น
กลายเป็นงบบุคลากรท่ีเพิ่มขึ้นครับ งบด าเนินงานมีน้อยมาก แล้วระบบสาธารณสุขไทย 
จะถูกพัฒนาขึ้นได้อย่างไร ----------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๓๙๙/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๐๒ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ภาวดี ๓๙๙/๑ 
 
  ต่อไปมาดูงบประมาณส าหรับการถ่ายโอน รพ.สต. จากกระทรวงสาธารณสุข
ไปยัง อบจ. วันนี้ต้องเรียนก่อนเลยว่ากระบวนการนี้คือกระบวนการส าคัญท่ีจะท าให้เกิด
ความมั่นคงของระบบสุขภาพไทย เพราะการพัฒนาจากรากฐานท่ีเข้มแข็ง การพัฒนาจาก
ปฐมภูมิ การพัฒนาใกล้บ้านใกล้ใจของประชาชนกับการได้มีโอกาสดูแลสุขภาพคือสิ่งส าคัญ 
สถานการณ์โควิด-๑๙ (COVID-19) ท่ีผ่านมากับปัญหาการขาดแคลนเตียงผู้ป่วย ตัวช่วย
ส าคัญท่ีท าให้ประเทศไทยผ่านวิกฤตินี้ไปได้ก็คือการมีระบบปฐมภูมิท่ีเข้มแข็ง ระบบประกัน
สุขภาพหรือบัตรทอง ๓๐ บาท ท่ีพรรคเพื่อไทย พรรคพลังประชาชน และพรรคไทยรักไทย
เคยคิดไว้มีคุณภาพ และการมีบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวง โดยเฉพาะกระทรวง
สาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทยโดย อบต. เทศบาล และ อบจ. พ.ร.บ. ก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจ ปี ๒๕๔๒ ได้เริ่มถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุขจากกระทรวง
สาธารณสุขไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปี ๒๕๕๑ และในปีท่ีแล้วตุลาคม ๒๕๖๔  
มีประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์
และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจของสถานีอนามัย รพ.สต. ไปยัง อบจ. ปรากฏว่าอะไรครับ  
มี รพ.สต. ท้ังหมด ๓,๒๖๕ แห่ง ขอแสดงความจ านงโอนย้ายไปยัง อบจ. แต่มติ ครม. อนุมัติ 
๕๑๒ แห่ง หายไป ๒,๗๕๓ แห่ง มีบุคลากร ๑๒,๐๔๙ คน ขอโอนย้ายไปท างานกับ อบจ.  
แต่มติ ครม. อนุมัติเพียงแค่ ๒,๒๙๗ คน คงเหลือบุคลากร ๙,๗๕๒ คนท่ียังไม่ได้รับโอนย้าย 
ค าถาม เมื่อ พ.ร.บ. ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ปี ๒๕๔๒ ก าหนดให ้
การถ่ายโอนภารกิจทางด้านสาธารณสุขไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย อบจ.  
มี รพ.สต. ขอโอนย้าย แล้วเหตุใด ครม. ไม่อนุมัติท้ังหมดท่ีเขาแสดงความประสงค์มา  
นี่คือสิ่งท่ีประชาชนและ รพ.สต. อยากทราบ เมื่อบุคลากรขอโอนย้ายอยากไปท างานกับ
สังกัดใหม่คือ อบจ. เปลี่ยนจากกระทรวงสาธารณสุข แต่เขายังคงเป็นบุคลากรภาครัฐ
เหมือนเดิมแล้วท าไม ครม. ไม่อนุมัติทั้งหมดครับ  
  มาดูงานวิจัยในต่างประเทศครับ ดีกินยูนิเวอร์ซิตี (Deakin University)
ประเทศออสเตรเลียส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรทางการแพทย์ ๓ ,๗๐๐ ราย 
ในต่างประเทศคือออสเตรเลียและเดนมาร์ก ระหว่างสถานการณ์การระบาดของโควิด-๑๙ 
(COVID-19) พบว่าบุคลากรทางการแพทย์เกิดความเครียดเพิ่มขึ้น เป็นโรคซึมเศร้าเพิ่มขึ้ น  
มีความกังวลท่ีจะได้รับเชื้อไปติดกับครอบครัว และส าคัญมีปฏิกิริยาเชิงลบหรือการต่อต้าน 



๘๐๓ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ภาวดี ๓๙๙/๒ 
 
จากประชาชน จากคนแปลกหน้าท่ีกลัวติดเชื้อหรือติดโรคกับบุคลากรทางการแพทย์ 
บุคลากรทางการแพทย์เครียด เขาท างานเพื่อประชาชน เขาขอย้ายไปในท่ีท างานใหม่ท่ีเขามี
ความสุข ท าไม ครม. ไม่ให้เขาไปจะเก็บเขาไว้ท าไม นี่คือสิ่งท่ีบุคลากรทางการแพทย์พยายาม
เรียกร้อง  
  ต่อไปมาดูท่ีปัญหาเงินอุดหนุนท่ัวไปส าหรับ รพ.สต. ปัญหาเงินอุดหนุนท่ัวไป
ให้แก่ รพ.สต. ท่ีโอนย้ายไปยัง อบจ. ไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจาย
อ านาจให้แก่ อปท. หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อตุลาคม ๒๕๖๔ ประกาศคณะกรรมการ
การกระจายอ านาจ รพ.สต. ขนาดเอส (S) จะได้รับเงินอุดหนุนควรจะได้รับ ๑ ล้านบาท 
ขนาดเอ็ม (M) ควรจะได้รับ ๑.๕ ล้านบาท ขนาดแอล (L) ควรจะได้รับ ๒ ล้านบาท มติ ครม. 
รัฐบาลชุดนี้ให้ขนาดเอส (S) จาก ๑ ล้านบาท เหลือ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ขนาดเอ็ม (M) จาก 
๑.๕ ล้านบาท เหลือ ๖๕๐,๐๐๐ ขนาดแอล (L) จาก ๒ ล้านบาท เหลือ ๑ ล้านบาท --------- 
 

- ๓๔๐/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๐๔ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริวรรณ ๔๐๐/๑ 
 
รพ.สต. ๕๑๒ แห่งท่ีถูกอนุญาตควรได้รับเงิน ๖๐๗ ล้านบาท แต่มติ ครม. อนุมัติ ๒๕๓  
ล้านบาท หายไป ๓๕๐ ล้านบาท หากเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจครับ 
รพ.สต. ๕๑๒ แห่งควรจะได้รับเงินสนับสนุนตั้ง ๖๐๐ ล้านบาท ครม. ไม่อนุมัติ เหตุใดท าไม
ไม่อนุมัติ ท าไมซื้อเอฟ-๓๕ (F-35) ได้ครับ เงินจ านวนนิดเดียวเพื่อระบบสุขภาพท่ีมั่นคง  
ท่านบอกว่าท่านอยากสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ ความมั่นคงกับประเทศไม่ได้เกี่ยวกับ
การท่ีเราจะต้องมีอุปกรณ์หรือว่ามียุทโธปกรณ์ท่ีมากมาย แต่การท่ีมีประชาชนท่ีมีความสุข  
มีประชาชนท่ีมีระบบสุขภาพท่ีเข้มแข็ง นั่นคือการสร้างความมั่นคงทางสุขภาพให้กับ
ประชาชนได้ ข้อเรียกร้องส าคัญท่ีฝากมาวันนี้บุคลากรทางการแพทย์ฝากข้อเรียกร้องมากับ
ผมวันนี้ให้มาบอกรัฐบาลประยุทธ์ชุดนี้ด้วยว่า ๑. รพ.สต. บุคลากรท่ีขอโอนย้ายไป ขอให้ช่วย
ปรับเปลี่ยนงบบุคลากรท่ีประสงค์ถ่ายโอนจาก อบจ. ท่ีประสงค์ถ่ายโอนมา อบจ. จากกระทรวง
สาธารณสุขให้เปลี่ยนการตั้งจ่ายมาตั้งอัตราท่ี อบจ. ได้ไหม ท่ีประสงค์รับโอนมาจ านวน 
๓,๒๖๕ แห่ง บุคลากรประมาณ ๑๒,๐๐๐ คน ให้ส านักงบประมาณสนับสนุนเงินอุดหนุน
ท่ัวไปให้เป็นไปตามประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่องหลักเกณฑ์
และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจของ รพ.สต. ไปยัง อบจ. ส าหรับ รพ.สต. ๕๑๒ แห่ง  
ขอสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปเพิ่มท่ีขาดไป ๓๕๐ กว่าล้านบาท ส าหรับ รพ.สต. ท่ีเหลืออีก 
๒,๗๐๐ กว่าแห่ง ขอสนับสนุนเงินอุดหนุนเพิ่มอีก ๔,๐๐๐ ล้านบาทครับ ส าคัญครับ 
บุคลากรของท้องถิ่นหรือ อปท. ท่ีเป็นลูกจ้างท างานด้านสาธารณสุขเมื่อมีการระบาดของ 
โควิด (COVID) เมื่อปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ท่ีผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขได้รับบรรจุเป็นอัตรา
พิเศษไปเรียบร้อยแล้ว แต่บุคลากรเหล่านี้ในกระทรวงมหาดไทยหรือองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ๑,๔๐๐ คนยังไม่ได้รับการบรรจุเป็นอัตราพิเศษ ถูกปฏิเสธจาก ครม. ถูกปฏิเสธ
จากส านักงบประมาณ เขาเรียกร้องผมมา เขาฝากเรามาพูด เพราะฉะนั้นวันนี้ฝากทาง
รัฐบาลช่วยพิจารณากับข้อเรียกร้องนี้ สิ่งท่ีบุคลากรทางด้านสาธารณสุขหรือหมออนามัย  
ขอโอนย้าย งบประมาณแค่ ๔,๐๐๐ ล้านบาท ยังมีมูลค่าน้อยกว่าเอฟ-๓๕ (F-35) ท่ีรัฐบาล
ก าลังจะจัดซื้อในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และสามารถสร้างความมั่นคงทางสุขภาพให้กับ
ประชาชนได้  
  สุดท้ายครับ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พุทธศักราช ๒๕๖๖ ก็ท าให้ระบบสาธารณสุขของไทยเกิดความไม่แน่นอน เกิดความสับสน  



๘๐๕ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริวรรณ ๔๐๐/๒ 
 
และตัดทอนก าลังใจของบุคลากรทางการแพทย์ ด้วยเหตุผลท่ีกล่าวมาข้างต้นกระผมจึงไม่อาจรับ
หลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๖๖ 
ได้ครับ ขอกราบขอบพระคุณครับ  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ 
ต่อไปเชิญ ท่านสัณหพจน์ สุขศรีเมือง ตามด้วย ท่านพิจารณ์ เชาวพัฒนพงศ์ เชิญครับ 
  นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง (นครศรีธรรมราช)  :  กราบเรียนท่านประธาน 
สภาผู้แทนราษฎรท่ีเคารพและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่ีรักทุกท่านครับ กระผม สัณหพจน์ 
สุขศรีเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช แบบแบ่งเขต อ าเภอปากพนัง-
หัวไทร-เชียรใหญ่ พรรคพลังประชารัฐครับ วันนี้ขออนุญาตขอบคุณท่านประธานและในนาม
พรรคพลังประชารัฐท่ีให้โอกาสผมในการอภิปราย ๘ นาทีครับ ส าหรับงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ๒๕๖๖ วันนี้ ๓.๑๘๕ ล้านบาทครับ 
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 

- ๔๐๑/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๐๖ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ธัญรดา ๔๐๑/๑ 
 
  นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง (นครศรีธรรมราช)  :  ส าหรับวงเงินท่ีตั้งไว้แล้วก็
คาดการณ์รายรับว่าจะอยู่ท่ี ๒.๔๙๐ ล้านบาท แล้วก็ก าหนดกรอบวงเงินชดเชยขาดดุล
งบประมาณอยู่ท่ี ๐.๖๕ ล้านบาทนะครับ วันนี้ผมเองจะขออนุญาตไม่พูดถึงภาพรวมท้ังหมด
เพราะพี่น้องสมาชิกได้พูดกันครอบคลุมส่วนผมเองจะขออนุญาตลงรายละเอียดในส่วนของ
การบริหารจัดการน้ าภายใต้การน าของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ภายใต้การน า
ของท่านหัวหน้าพรรค พลเอก ประวิตรวงษ์สุวรรณ กับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
แห่งชาติท่ีท่านนั่งเป็นประธานอยู่ กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑-๒๕๘๐ 
วันนี้เราเห็นได้ชัดว่า ๒ ปีท่ีผ่านมาปัญหาเรื่องภัยแล้งเราไม่มีกับการบริหารจัดการน้ า  
งบประมาณท่ีได้ถูกจัดสรรไปกับปี ๒๕๖๕ ท่ีอยู่ ๖๓,๑๓๖ ล้านบาท แต่ ณ วันนี้ปี ๒๕๖๖ 
จัดสรรงบประมาณมาอยู่ท่ี ๕๔,๑๒๑.๘๕ ล้านบาทครับ ภายใต้การบูรณาการร่วมกันของ  
๔๘ หน่วยงาน ๗ กระทรวง ตรงนี้ท าให้เห็นได้ชัดว่าการบริหารจัดการน้ าท าให้สามารถ 
เพิ่มพื้นท่ีชลประทานได้ถึง ๑.๑๗ ล้านไร่ ประชาชนได้รับผลประโยชน์ ๑.๐๘ ล้านครัวเรือน 
ท าให้จากการบริหารงานท่ีเรามีปัญหาภัยแล้งเมื่อตอนก่อนหน้านี้ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓  
ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ เมื่อมีแผนยุทธศาสตร์ท่ีชัดเจนท าให้มีสโลแกน (Slogan) เกิดขึ้นว่า  
ไม่มีเราไม่มีแล้ง ภายใต้การน าของท่านพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ การบริหารจัดการน้ า 
ท่ีเราเห็นว่าพี่น้องประชาชนได้รับผลประโยชน์ชัด ๆ ก็คือประชาชนได้รับผลประโยชน์ตาม
เพาเวอร์พอยต์ (PowerPoint) ก็คือ ๑.๐๗ ล้านครัวเรือน แล้วก็พื้นท่ีชลประทานเพิ่มขึ้น 
๑.๗ ล้านไร่ ตรงนี้ท าให้การบริหารจัดการน้ าท่ีเกิดขึ้นภายในพื้นท่ีไม่ว่าจะเป็นโครงการ
บรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องจากพระราชด าริเราก็สามารถบริหารจัดการได้
ให้เสร็จภายในปี ๒๕๖๖ จากปริมาณน้ าในการจัดการน้ าจากฟ้าปริมาณการฝนหลวงเติมน้ า
ให้กับแหล่งน้ าอีก ๒๒๑ ล้านลูกบาศก์เมตร แล้วก็พัฒนาแหล่งน้ าผิวดินอยู่ ท่ี ๑,๔๕๒  
ล้านลูกบาศก์เมตร พัฒนาแหล่งน้ าบาดาลอยู่ท่ี ๑๒๔ ล้านลูกบาศก์เมตร เพราะฉะนั้นในการ
บริหารจัดการน้ าเราจึงเห็นได้ชัดว่าภายใต้การน าและการบริหารจัดการน้ าในท่ีนี้ท าให้พี่น้อง
เกษตรกรได้รับประโยชน์กันท้ังประเทศ แต่ส่วนหนึ่งก็อยากเพิ่มเติมการบริหารจัดการน้ า 
ในเขตของลุ่มน้ าท่ีมีปัญหาในส่วนของความต้องการที่พื้นท่ีไม่สมดุลกันให้มันมีความสมดุลกัน 
บางพื้นท่ีต้องการน้ าให้ปล่อยน้ า ผมยกตัวอย่างบ้านผมเขตอ าเภอหัวไทร เชียรใหญ่ ปากพนัง 
เมื่อมีน้ ามากในเขตต้นน้ าอ าเภอชะอวดก็ต้องการให้ปล่อยน้ า แต่ปลายน้ าอ าเภอหัวไทร 



๘๐๗ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ธัญรดา ๔๐๑/๒ 
 
ไม่ต้องการให้ปล่อยน้ า ท่ีปากพนังก็ไม่ต้องการให้ปล่อยน้ าอย่างนี้ครับเราต้องมีแผนการ
บริหารจัดการน้ าแล้วก็เพิ่มงบประมาณในส่วนนี้ให้เพิ่มขึ้นในการท่ีจะท าคันกั้นน้ าเพื่อให้มี
ความสมดุลกันท้ัง ๓ พื้นท่ี ผมจึงอยากให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องส านักงบประมาณจัดสรร
งบประมาณตรงนี้เพิ่มเติมให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานหรือว่า
กรมทรัพยากรน้ าแห่งชาติด้วยนะครับ เมื่อเรามีน้ าท่ีดีขึ้นเราก็จะได้ผลผลิตจากการเกษตร
เพิ่มมากขึ้น ผมยกตัวอย่างเช่นปาล์มท่ีมีราคาดีขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้  จากเมื่อก่อนกิโลกรัมละ 
๑.๕๐ บาท ๑.๘๐ บาท วันนี้ขึ้นมาเป็น ๑๐ กว่าบาท แตะไปถึงเกือบ ๑๓ บาทครับ ตรงนี ้
พ่ีน้องเกษตรกรเราชืน่ใจเพราะปาล์มใช้น้ าเยอะอยู่ท่ี ๒๐๐ ลิตรต่อต้นต่อวัน จากราคาปาล์ม
ท่ีดีขึ้นพี่น้องเกษตรกรชาวภาคใต้เห็นได้ชัดว่าถ้าหากเรามีการบริหารจัดการท่ีดีเรากัน 
การลักลอบการน าเข้าได้จะท าให้ราคาปาล์มดีขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัด ----------------------------- 
 

- ๔๐๒/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๐๘ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       สวรรยา ๔๐๒/๑ 
 
ผมเข้าประชุมท้ังหมด ๔๗ ครั้ง ๒ ปีกว่าในฐานะเป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณา
ศึกษาโครงสร้างราคา การตรวจสอบการลักลอบการน าเข้าปาล์มและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  
ท าให้ราคาปาล์มน้ ามันดีจนถึงทุกวันนี้ เพราะฉะนั้นสิ่งท่ีเป็นห่วงส าหรับพี่น้องเกษตรกร  
ในเมื่อราคาปาล์มดีในช่วงท่ีราคาผลปาล์มตกต่ าเราจะได้เงินส่วนนี้ ท่ีราคาดีมาชดเชย  
แต่กลับกันราคาปุ๋ยกลับแพงขึ้นมาอย่างน่าตกใจภายในไม่กี่เดือน ๑๓๐ กว่าเปอร์เซ็นต์  
แต่ในภาพข่าวท่ีเห็นได้ชัดท่ีผ่านมาบอกว่ารัฐบาลไฟเขียวให้ขึ้นปุ๋ยอันนั้นไม่จริงนะครับ 
ตอนนี้ยังมีเพดานอยู่ แล้วก็ราคาปุ๋ยตรงนี้ต้องไปถามท่ีกระทรวงพาณิชย์ว่าท าไมปล่อยให้
ราคาปุ๋ยขึ้นมาได้ถึงขนาดนี้ท าให้พี่น้องเกษตรกรถูกแบ่งส่วนต่างของก าไรออกไปอีก ปุ๋ยข้าว
ก็ขึ้นมา ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยยูเรีย (Urea) ก็ขึ้นมาครับ เพราะถ้าหากว่าเราบริหารจัดการตรงนี้ได้  
ผมเชื่อมั่นว่าการพิจารณางบประมาณจริง ๆ โดยภาพรวมท าได้ดีแล้วภายใต้การน าของ
รัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา แต่ผมขอตินิดเดียวครับ ในส่วนของการบริหารจัดการ
ในส่วนของกระทรวงย่อยบางกระทรวงท่ีต้องเพิ่มงบประมาณและบางกระทรวงก็ไม่ จ าเป็น 
ต้องใส่ในงบประมาณส่วนนั้น อย่างเช่นการประกันราคาพืชผลทางการเกษตร ถ้าหากว่าเป็น
กระทรวงท่ีเป็นการตลาดนั่นหน้าท่ีคือไปขายให้ได้ก าไรมาได้มากท่ีสุดแล้วเอาเงินมาเพิ่ม 
ไม่ใช่เอาเงินจากงบประมาณกลางมาใส่ในการชดเชย ถ้าหากเรามีฝีมือในการบริหารให้ตลาด
ดีขึ้นจริงเราไม่จ าเป็นต้องมีเงินชดเชยจริงไหมครับ เงินส่วนนั้นควรจะเอาไปใส่ท่ีกระทรวง
การท่องเท่ียวและกีฬามากกว่า เพราะหัวใจส าคัญของประเทศชาติรายได้ของประเทศไทย
อยู่ท่ีการท่องเท่ียว ถ้าหากการท่องเท่ียวเราฟื้นผมเชื่อมั่นว่าอีกไตรมาส หรือ ๒ ไตรมาส 
ท่ีเหลือ หรือ ๓ ไตรมาสท่ีเหลือภายใต้การน าของรัฐบาลนี้ ผมเชื่อมั่นว่าระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยจะกลับมาดีขึ้นทันแน่นอนครับ ขอบพระคุณท่านประธานครับ  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :   ขอบคุณครับ 
ขออภัยท่านพิจารณ์นิดหนึ่งนะครับ ท่านนายกรัฐมนตรีขอเวลาชี้แจง  
  นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านนายกรัฐมนตรีไม่ต้อง
รีบตอบ รอฟังผมแล้วค่อยตอบก็ได้นะครับ  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :   เชิญท่าน
นายกรัฐมนตรีครับ  



๘๐๙ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        สวรรยา ๔๐๒/๒ 
 
  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงกลาโหม)  :   ขอบคุณครับ กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพและสมาชิกทุกท่าน 
จากค าอภิปรายของท่าน ส.ส. ในช่วงท่ีผ่านมาผมก็ติดตามมาโดยตลอด เรื่องท่ีอยากจะเรียน
ชี้แจงเพื่อท าความเข้าใจผ่านท่านประธานสภาไปยังสมาชิกเกี่ยวกับเร่ืองของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ท่ีกล่าวว่างานสอบสวนนั้นต ารวจไม่อยากจะท างาน งบประมาณไม่เพียงพอและไม่มี
ความก้าวหน้าในชีวิตราชการ ผมเรียนชี้แจงสั้น ๆ ปัจจุบันนั้นพนักงานสอบสวนได้รับเงิน
ค่าตอบแทนวิชาชีพ งานสอบสวนมีเงินประจ าต าแหน่ง พนักงานสอบสวนแต่ละนายตั้งแต่
ระดับรองสารวัตรจนถึงระดับรองผู้บังคับการและส านักงานต ารวจแห่งชาติได้จัดสรรเงิน
ค่าตอบแทนส านวนการสอบสวนเพิ่มขึ้นถึง ๔๐๐ ล้านบาทเศษ แล้วก็เป็นค่าท าส านวน 
การสอบสวน ค่าตอบแทนพยาน ค่าส่งหมายเรียก ค่าชันสูตรพลิกศพ ค่าตอบแทนนักสังคม
สงเคราะห์ ค่าคุ้มครองพยาน รวมท้ังค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการท าส านวนคดี เช่น ซื้อกระดาษ 
วัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าเดินทางไปราชการ น้ ามันเชื้อเพลิง เป็นต้น แล้วในห้วงใกล้สิ้น ปี 
งบประมาณส านักงานต ารวจแห่งชาติได้จัดสรรเงินเพิ่มเติมอีก ๕๐-๑๕๐ ล้านบาท รวมเป็น
เงินท้ังสิ้นเกือบ ๖๐๐ ล้านบาท เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงาน
สอบสวน ส่วนกรณีการเจริญก้าวหน้าในชีวิตราชการปัจจุบันนั้นพนักงานสอบสวนถือเป็น
สายงานส าคัญ ซึ่ง ก.ตร. ก็ได้แก้ไขให้การจะเข้าด ารงต าแหน่งหัวหน้าสถานีต ารวจในทุกระดับ 
ข้าราชการต ารวจต้องผ่านการมีประสบการณ์ด้านการด ารงต าแหน่งพนักงานสอบสวนมา
ก่อนท้ังในระดับรองสารวัตร สารวัตร รองผู้บังคับการด้านสอบสวน ซึ่งท าให้ต ารวจทุกนาย
ต้องหันกลับมาด ารงต าแหน่งพนักงานสอบสวน มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนต าแหน่งเป็น
หัวหน้าสถานีต ารวจได้ นอกจากนั้นขณะนี้ก าลังบรรจุพนักงานสอบสวนเพิ่มเติมอีกรวม 
๑,๗๐๐ นาย จะท าให้ปัจจุบันมีพนักงานสอบสวนเพิ่มขึ้นอีกจ านวนท้ังสิ้น ๑๓,๐๐๐ นาย  
อีกท้ังจะได้บรรจุผู้ช่วยพนักงานสอบสวนชั้นประทวน ๓,๕๐๐ นาย ช่วยเหลือพนักงาน
สอบสวนในการปฏิบัติหน้าท่ี และระยะต่อไปจะเพิ่มจ านวนผู้ช่วยพนักงานสอบสวนให้มี
จ านวนเพิ่มขึ้น ๓-๔ นายต่อพนักงานสอบสวน ๑ นาย เพื่อจะแบ่งเบาภาระพนักงาน
สอบสวนท่ีท าหน้าท่ีอย่างหนักจากคดีท่ีเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมากในปัจจุบันนั้นให้ปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไปนะครับ ------------------------------------------------------------- 
               - ๔๐๓/๑ 



๘๑๐ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         วาสนา ๔๐๓/๑ 
 
  เรื่องท่ี ๒ กรณีต ารวจตระเวนชายแดน ซึ่งมีค ากล่าวจากท่าน ส.ส. ได้กล่าว
มาว่าไม่มีความจ าเป็นต้องลดบทบาทอะไรต่าง ๆ รวมท้ังโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน
ด้วยอะไรเหล่านี้นะครับ ผมขออนุญาตเรียนท าความเข้าใจ ภารกิจหลักของต ารวจตระเวน
ชายแดนนั้นคือการลาดตระเวนในพื้นท่ีชายแดนท่ัวประเทศเพื่อเฝ้าตรวจป้องกันชายแดน
ร่วมกับก าลังทหารเพื่อไม่ให้มีการรุกล้ าอธิปไตย ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมตามแนว
ชายแดน เพื่อรักษาประโยชน์ของชาติ ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและช่วยเหลือประชาชนตามแนวชายแดน ให้ชุมชนชายแดนมีความ
เข้มแข็งเพื่อเผชิญกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ โดยเราคิดเป็นระยะทางตามแนวชายแดน  
ท่ัวประเทศ จ านวน ๕,๖๕๖ กิโลเมตร ในส่วนของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนนั้น 
ได้จัดตั้งครั้งแรกเมื่อปี ๒๔๙๙ ท่ีจังหวัดเชียงราย วัตถุประสงค์เพื่อดูแลเยาวชนและ
ประชาชนในถิ่นทุรกันดารและไกลคมนาคม และมีปัญหาด้านความมั่นคงยากท่ีครูท่ัวไป  
จะเข้าไปปฏิบัติภารกิจได้ จนถึงปัจจุบันนี้มีจ านวนโรงเรียนรวม ๒๒๒ โรงเรียน ซึ่งมีโรงเรียน
ท่ีได้รับมอบโอนเป็นจุดท่ีได้มอบโอนให้กับกระทรวงศึกษาธิการไปแล้ว จ านวน ๔๙๐ โรงเรียน 
ส าหรับในการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน เราก็ได้ด าเนินการตามมาตรฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการและยังคงให้บริการทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
และไกลคมนาคม โดยโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการหลายแห่งมีจ านวนนักเรียนน้อย
ไม่สามารถเปิดท าการเรียนการสอนได้ ต ารวจตะเวนชายแดนจึงจ าเป็นต้องเข้าไปจัดตั้ง
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน หรือศูนย์การเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ก็เปิดท าการ
สอนไปก่อนจนกว่าจะมีความพร้อมจึงจะมอบโอนให้กับหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบ
โดยตรง เช่น กระทรวงศึกษาธิการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนั้นแล้ว
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนยังให้บริการทางการแพทย์เบื้องต้นให้กับเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในถิ่นทุรกันดารและไกลคมนาคมในเขตบริการโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน และห้อง
พยาบาลของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนจ านวน ๒๒ แห่ง ได้ยกระดับขึ้นเป็นสุขศาลา
พระราชทานเพื่อสนับสนุนหน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก 
เยาวชน และประชาชนในพื้นท่ีดังกล่าว ดังนั้นต ารวจตระเวนชายแดนยังคงเป็นหน่วย 
ในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติท่ีมีบทบาทส าคัญในการรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความมั่นคงในพื้นท่ีชายแดนต่อไปนะครับ 



๘๑๑ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         วาสนา ๔๐๓/๒ 
 
  เรื่องต่อไปก็คือนอกจากภารกิจท่ีกล่าวไปเมื่อสักครู่แล้ว กองบัญชาการ
ต ารวจตระเวนชายแดนยังมีภารกิจในการรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงชายแดน 
การปราบปรามอาชญากรรม การพัฒนาช่วยเหลือประชาชน เป้าหมายในการปฏิบัติภารกิจ
ครอบคลุม ๓๑ จังหวัดชายแดนทางบก ๒๓ จังหวัดชายฝั่งทะเล รวมท้ังสิ้น ๒๖,๐๖๗ 
หมู่บ้าน คิดเป็นพื้นท่ี ๕,๖๕๖ ตารางกิโลเมตร วงเงินตามกรอบได้รับงบประมาณ ๓,๐๐๐ 
ล้านบาท เมื่อคิดตามกรอบวงเงินดังกล่าวนั้น ตชด. จะใช้งบประมาณในการด าเนินการโดย
คิดเฉลี่ยเป็นวันละ ๓๑๕ บาทต่อหมู่บ้าน ซึ่งเมื่อเทียบกับหน่วยข้างต้นต ารวจนครบาล  
ภูธร ๑ ภูธร ๒ มีพื้นท่ีรับผิดชอบน้อยกว่าต ารวจตระเวนชายแดน ซึ่งรับผิดชอบท้ังประเทศ 
ประกอบกับท้ังภารกิจท่ีจะต้องรับผิดชอบในปัจจุบัน มีท้ังปัญหาอาชญากรรมตามแนว
ชายแดนเพิ่มมากขึ้น การดูแลเรื่องคนหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย ซึ่งต ารวจท้องท่ีมีข้อจ ากัดในการเข้าไปปฏิบัติหน้าท่ีในพื้นท่ีดังกล่าว ท้ังนี้
งบประมาณกรอบวงเงินดังกล่าวนั้นยังครอบคลุมถึงภารกิจในการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จ านวน ๒๒๒ โรงเรียน นักเรียนท้ังสิ้น ๒๗,๐๖๓ คน ดังนั้น
การจัดสรรงบประมาณให้กับต ารวจตระเวนชายแดนจึงมีความเหมาะสมกับผลสัมฤทธิ์ของ
ภารกิจและพื้นท่ีรับผิดชอบนะครับ ท่ีผมพูดเพราะว่ามี ส.ส. บางท่านได้กรุณาอภิปรายมา
เมื่อวานนี้นึกถึงหัวอกคนท างานท่ีอยู่ตามแนวชายแดนบ้าง ฝ่ายความมั่นคงทุกคนก็เสี่ยงภัย
เส่ียงอะไรอยู่ทุกวัน เขาก็มีครอบครัวมีชีวิตจิตใจอยู่เหมือนกันนะครับ  
  เรื่องต่อไป เหตุใดโครงการปฏิรูประบบงานต ารวจมีงบประมาณเกี่ยวกับ
สิ่งก่อสร้างจ านวนมาก โครงการปฏิรูประบบงานต ารวจนั้น กิจกรรมการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ด้านสวัสดิการท่ีพักอาศัยก็เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรู ประบบงานต ารวจท่ีมีอยู่ 
หลายอย่างด้วยกัน ท้ังนี้ด้านการจัดสวัสดิการให้กับข้าราชการต ารวจก็ถือว่ามีความส าคัญ
เป็นอย่างยิ่ง ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๔๐๔/๑ 
 

 
 



๘๑๒ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครัง้ท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   เสาวลักษณ์ ๔๐๔/๑ 
 
โครงการนี้เป็นโครงการจ านวน ๓,๗๘๑ ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง ๒,๖๖๘ ล้านบาท 
๗๐ เปอร์เซ็นต์ อันนี้เนื่องจากว่าเป็นการจัดสวัสดิการในด้านท่ีพักอาศัยให้แก่ข้าราชการ
ต ารวจชั้นผู้น้อยให้เป็นไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ สร้างขวัญก าลังใจโดยค านึงถึง
รูปแบบของท่ีพักอาศัยขนาดและท าเลท่ีจัดตั้งจัดสร้างให้เหมาะสม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ต ารวจให้มีขวัญและก าลังใจ มีความสุขในการปฏิบัติงาน ปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงาน ส านักงานต ารวจแห่งชาตินั้นมีภารกิจด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 
รักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นท่ี การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับ
ประชาชน เพราะฉะนั้นเหตุใดเราจะต้องมีท่ีพักท่ีอยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นต ารวจหรือทหาร 
ความจ าเป็นนั้นเราจ าเป็นจะต้องสามารถระดมก าลังเจ้าหน้าท่ีต ารวจ ผมพูดถึงทหารด้วย
แล้วกันไปปฏิบัติหน้าท่ีและภารกิจต่าง ๆ ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ถ้าเรียกเขาไม่ได้ ๒๔ ชั่วโมง
จะเรียกใครครับ เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าท่ีต ารวจหรือทหารก็มีความจ าเป็นท่ีจะต้องมีสถานท่ีพัก 
ท่ีอยู่ใกล้กับสถานท่ีท างานให้สามารถเรียกตัว ระดมก าลังไปได้ทันที เห็นว่าก็ไปได้ก่อนทุกครั้ง 
ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ ของส านักงานต ารวจแห่งชาติยังมีอาคารท่ีพักอาศัยไม่เพียงพอกับจ านวน
เจ้าหน้าท่ีต ารวจท่ีท าหน้าท่ีในปัจจุบัน ซึ่งจริง ๆ แล้วเรายังมีความต้องการท่ีพักอาศัยท้ังสิ้น
ถึง ๗๐ เปอร์เซ็นต์ของก าลังพล แต่ปัจจุบันนั้นเราจัดได้เพียง ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ก็ยังขาดแคลน
อยู่ถึง ๒๐ เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นประมาณ ๔๐,๐๐๐ ยูนิต (Unit) ก็ค่อย ๆ ท าไป ถ้างบประมาณ
ได้ก็ท าไป ถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้ท า เพราะฉะนั้นเรื่องความมั่นคงนี้ผมก็ฟังมาหลายวันแล้ว 
เพราะฉะนั้นท่านอาจจะลืมไปว่าทุกวันนี้ท่ีบ้านเมืองท้ังชายแดน ท้ังพื้นท่ีตอนใน ท้ังอะไร 
ต่าง ๆ เหล่านี้เราก็ใช้คนเหล่านี้ เข้ามาท างานร่วมกับฝ่ายพลเรือนท้ังสิ้น เป็นการท างาน
ร่วมกันระหว่างพลเรือน ต ารวจ ทหาร เป็นการบรูณาการการใช้ก าลังร่วมกันในหลาย ๆ 
ภารกิจ ซึ่งก็ได้ก าหนดไว้ตามรัฐธรรมนูญด้วยว่าทหาร ต ารวจนั้นก็ต้องมีในเรื่องของการ
พัฒนาประเทศ การบรรเทาภัยพิบัติ การช่วยเหลือประชาชนไปด้วยพร้อมกับการปฏิบัติ
หน้าท่ีในการป้องกันประเทศ และการปราบปรามอาชญากรรม  
  ต่อไปอีกเรื่อง เรื่องเปรียบเทียบงบประมาณเพื่อสวัสดิการสังคมก็มีสมาชิก
กล่าวว่าเราให้ความส าคัญกับความมั่นคงมากเกินไป ไม่ให้ความส าคัญกับเรื่องโน้นเรื่องนี้ 
ของประชาชน ถ้าไปดูในรายละเอียดแล้วก็จะเห็นว่ามีโครงการอยู่หลายโครงการคิดว่า  
ทุกหน่วยงานท่ีเป็นพันธกิจ ภารกิจโดยตรงแล้วก็มีงบในการบูรณาการ และถ้ามีความจ าเป็น 



๘๑๓ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   เสาวลักษณ์ ๔๐๔/๒ 
 
ต่าง ๆ เราก็สามารถใช้งบกลางไปเพิ่มเติมได้ หรือแม้กระท่ังในเรื่องของถ้างบประมาณ 
ผ่านวาระหนึ่งในวันนี้แล้วก็สามารถเข้าไปในขั้นกรรมาธิการเพื่อแปรญัตติและงบประมาณ  
ท่ีถูกตีตก พับตกท้ังหมดกลับมาท่ีรัฐบาลครับ ก็เป็นไปตามกฎหมาย พ.ร.บ. งบประมาณ 
เพราะฉะนั้นก็จะมาดูสิ่งท่ีท่านขอมา สิ่งท่ีท่านเห็นว่ามันยังขาด ยังไม่เพียงพออยู่ ผมก็จะเอา
ส่วนนี้มาพิจารณาเติมใหแ้ต่ไม่ใช่ตัวผมเอง ด้วย ครม. เป็นผู้อนุมัติ หลักเกณฑ์ทุกอย่างมีหมด 
เมื่อสักครู่นี้มีกล่าวว่างบกลางไม่รู้จะเช็ก (Check) จากท่ีไหนก็ไปเช็ก (Check) เลยครับ 
เพราะเป็นการเข้า ครม. ท้ังหมด ผมอนุมัติด้วยปากไม่ได้ครับ มันต้องน าเข้า ครม. ทุกเรื่อง 
เร่ืองงบประมาณปี ๒๕๖๖ นั้นเราให้ความส าคัญกับการจัดสวัสดิการสังคมตั้งแต่เด็กแรกเกิด 
เด็กวัยเรียน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ถ้าหากเราพิจารณา
จากรายละเอียดในการจัดสรรงบประมาณเพื่อสวัสดิการต่าง ๆในงบประมาณปี ๒๕๑๗  
มีจ านวนท้ังสิ้น ๔๔๙ ,๕๗๙.๕๕๘๘ ล้านบาท แต่ถ้ าหากเราพิจารณาจากข้อเสนอ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จะพบว่ามีงบประมาณสูงขึ้นถึง ๖๓๒,๕๘๒ ล้านบาท  
จะเห็นได้ชัดว่าตั้งแต่ปีงบประมาณปี ๒๕๕๗ จนถึงปัจจุบัน เรามีวงเงินเพิ่มเติมขึ้น 
๑๘๓,๐๐๒.๔๔๑๒ ล้านบาทนะครับ ก็ค่อย ๆ เติม ค่อยๆ ต่อ ค่อย ๆ ท ามาก็เพิ่มเติมให้ 
โดยจ าแนกตามกลุ่มได้ดังนี้ ๑. กลุ่มเด็กเล็ก รัฐบาลให้ความส าคัญกับเด็กแรกเกิดจัดสรร 
งบประมาณเป็นเบ้ียเด็กแรกเกิด ๐-๖ ปี เร่ิมตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ เป็นต้นมา สนับสนุนให้เดือนละ
๖๐๐ บาท ส าหรับครัวเรือนบิดามารดามีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี 
งบประมาณปี ๒๕๖๖ ตั้งไว้ ๑๖,๓๒๑ ล้านบาท มีเป้าหมายถึงจ านวน ๒.๕๘ ล้านคน -------- 
 

- ๔๐๕/๑ 
 

 
 
 
 
 
 



๘๑๔ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           สิริพร ๔๐๕/๑ 
 
  ๒. กลุ่มเด็กวัยเรียน รัฐได้จัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ๑๕ ปี ตั้งแต่อนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เสนอตั้งงบประมาณปี ๒๕๖๖ รองรับไว้ ๗๙,๑๕๑ ล้านบาท 
เป้าหมายจ านวน ๑๐.๗๗ ล้านคน รัฐบาลได้จัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ เป็นต้นมา ช่วยเหลือกลุ่มนักเรียนท่ียากจนและยากจนพิเศษให้เข้าถึง
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีเป้าหมายจ านวน ๒.๖๒ ล้านคน โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
ได้เสนอตั้งงบประมาณไว้จ านวน ๖,๐๗๓ ล้านบาท  
  ๓. กลุ่มผู้สูงอายุ รัฐบาลให้ความส าคัญกับกลุ่มสูงอายุท่ีมีจ านวนเพิ่มสูงขึ้น
จากท่ีประเทศได้เข้าสู่สังคมผู้สูงวัย มีการจัดสรรเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๖๐-๖๙ ปี จ านวน ๖๐๐ 
บาทต่อคนต่อเดือน ช่วง ๗๐-๗๙ ปี จ านวน ๗๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน ช่วง ๘๐-๘๙ ปี 
จ านวน ๘๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน และช่วง ๙๐ ปีขึ้นไปจ านวน ๑,๐๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน 
ส าหรับในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ได้เสนอตั้งงบประมาณรองรับไว้ จ านวน ๘๗,๕๘๐ ล้านบาท
เป้าหมาย ๑๑.๐๓ ล้านคน หากเปรียบเทียบกับปี ๒๕๕๗ จะพบว่างบประมาณปี ๒๕๖๖ 
เพิ่มสูงขึ้นถึง ๒๖,๕๘๐.๑๒ ล้านบาท ตลอดจนการเพิ่มเป้าหมายในการปรับปรุงซ่อมแซม
บ้านผู้สูงอายุให้มีความเหมาะสมและปลอดภัย ในปี ๒๕๖๖ ตั้งงบประมาณรองรับไว้ ๒๒๕ 
ล้านบาท โดยมีเป้าหมายจ านวน ๑๐,๐๐๐ หลัง  
  ๔. กลุ่มผู้ด้อยโอกาส รัฐบาลได้ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่ านมาตรการ 
ลดค่าใช้จ่ายครัวเรือน ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ลดค่าก๊าซหุงต้มผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  
ซึ่งได้เริ่มด าเนินการไปตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ มีเป้าหมายรวมท้ังสิ้น ๑๓.๕ ล้านคน ปี ๒๕๖๖ เสนอไป
ท้ังสิ้น ๓๕,๕๑๕ ล้านบาท รวมถึงการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อย บ้านพอเพียง 
ในชนบท เริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ ในปี ๒๕๖๖ เสนอตั้งงบประมาณไว้ ๕๖๓  
ล้านบาท เป้าหมาย ๒๕,๐๐๐ ครัวเรือน ปรับปรุงท่ีอยู่อาศัยเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด
บ้านมั่นคง เป้าหมาย ๓,๗๕๐ ครัวเรือน จ านวน ๓๓๗ ล้านบาท ส าหรับกลุ่มผู้พิการนั้นตั้งแต่
ปี ๒๕๖๓ รัฐบาลได้เพิ่มเบี้ยยังชีพความพิการ จาก ๘๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน เป็น ๑,๐๐๐ 
บาทต่อคนต่อเดือน และในปี ๒๕๖๖ ได้เสนอตั้งงบประมาณรองรับไว้จ านวน ๒๐,๓๓๙  
ล้านบาท เป้าหมาย ๒.๐๙ ล้านคนก็ทยอยเพิ่มให้ ดูแลได้มากขึ้น ทุกอย่างก็ต้องท าต่อเนื่อง
เป็นปี ๆ ไปตามงบประมาณท่ีมีอยู่ในภาพใหญ่ทั้งหมดครับ  



๘๑๕ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           สิริพร ๔๐๕/๒ 
 
  ๕. กลุ่มสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล รัฐบาลให้ความส าคัญกับระบบ
ประกันสังคมโดยเฉพาะลูกจ้างแรงงานให้เข้าสู่ระบบประกันสังคม โดยได้เพิ่มสิทธิประโยชน์
กรณีทุพพลภาพได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้จากเดิมไม่เกินร้อยละ ๕๐ เป็นร้อยละ ๗๐ 
ของค่าจ้าง เพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตรให้ได้รับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการ
คลอดบุตร ร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้าง จาก ๙๐ วันเป็น ๙๘ วัน โดยในปี ๒๕๖๖ ได้เสนอ 
ตั้งงบประมาณสมทบ จ านวน ๔๘,๕๑๔ ล้านบาท เป้าหมาย ๒๓.๓๔ ล้านคน เมื่อเปรียบเทียบ
เป้าหมายในปี ๒๕๕๗ ซึ่งมีเพียง ๑๒.๓๑ ล้านคน รวมถึงได้ดูแล อสม. หมอประจ าบ้าน 
สนับสนุนค่าป่วยการ และพัฒนาศักยภาพให้ดูแลสุขภาพตนเองและชุมชนได้อย่างยั่งยืน  
โดยได้ปรับเงินค่าตอบแทนดังกล่าวจาก ๖๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน เป็น ๑,๐๐๐ บาทต่อคน
ต่อเดือน ได้เสนอตั้งงบประมาณปี ๒๕๖๖ ไว้จ านวน ๑๒,๖๑๔ ล้านบาท เป้าหมาย ๑.๐๕ 
ล้านคน ดังนั้นจะเห็นได้ว่าภายใต้งบประมาณท่ีจ ากัดทุกท่านก็ทราบดีอยู่แล้ว รัฐบาลนั้น  
ได้มีความตั้งใจท่ีจะดูแลประชาชนตามช่วงวัย รวมถึงกลุ่มผู้ด้อยโอกาสเพื่อเป็นการช่วยเหลือ
ให้เข้าถึงสวัสดิการโดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสวัสดิการสังคม และจะต้องสอดคล้อง  
ในสถานการณ์ปัจจุบัน เรามีภาระค่าใช้จ่ายมากมายจากสิ่งท่ีท่านได้อภิปรายมาอีกหลายเรื่อง
ท่ีเรายังคงต้องท าต่อ หลายเรื่องต้องท าใหม่ หลายเรื่องต้องท าเพิ่ม ผมก็รับไว้ท้ังหมดครับ 
แล้วสิ่งส าคัญท่ีสุดคือหลาย ๆ อย่างมันบรรจุไปในเล่มนี้ไม่ได้ ไม่พอ เพราะสัดส่วนงบประมาณ
มันก็ต้องไปดูว่าพื้นฐานพันธกิจเขาว่าอย่างไร เขามีอะไรบ้างท่ีเขาต้องท า ----------------------- 
 

- ๔๐๖/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 



๘๑๖ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ศันสนีย์ ๔๐๖/๑ 
 
อันไหนท่ีสามารถท่ีจะบูรณาการได้ เสริมกันได้ กระทรวงนี้ก็ไปช่วยกระทรวงโน้น ไม่ใช่บางเรื่อง
ท่ีเป็นวาระชาติท างานกระทรวงเดียวไม่ได้อยู่แล้วก็มีการบูรณาการกัน เพราะฉะนั้นคือต้อง
สนับสนุนท้ังภารกิจโดยตรงและโดยอ้อมไปยังภารกิจอื่นอีกด้วยนะครับ ผมกราบเรียนว่าเรา
ให้ความสัมพันธ์กับประชาชนมากท่ีสุดอยู่แล้วนะครับ ขณะเดียวกันเราก็ต้องดูแลข้าราชการ
เขาด้วย ในเรื่องของความมั่นคงนั้นผมก็เห็นท่านก็พูดมาบ้างแล้ว ผมก็ยืนยันว่ารั ฐบาล
โดยเฉพาะกระทรวงกลาโหมก็พยายามจะใช้งบประมาณอย่างจ ากัดครับ ท้ังนี้เพื่อให้เกิด
ความพร้อมในการเตรียมการรับสถานการณ์ในทุกรูปแบบท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต ไม่มีใคร
ประกันได้ว่าจะไม่เกิดอะไรขึ้นมาเลยในอนาคต ท่านคงเห็นจากสถานการณ์ในภูมิภาคอื่น
ของโลกมาแล้ว แล้ววันนี้ก็มีอยู่หลายกลุ่มท่ีเกิดขึ้นใหม่ ๆ หลายประเทศกลุ่มท่ีจัดกลุ่มขึ้นมา
ใหม่ ๆ อาเซียน (ASEAN) ยังคงมีความเข้มแข็งอยู่นะครับ แต่อย่างไรก็ตามในเรื่องของ
ความสัมพันธ์กันระหว่างประเทศกับกลุ่มต่าง ๆ มันแตกต่างกันออกไปท้ังสิ้น เพราะฉะนั้น 
สิ่งท่ีเราคาดการณ์ไว้นั้นเป็นการประมาณการตามความจ าเป็นในการจัดหาจัดซื้อยุทโธปกรณ์
ท่ีจ าเป็น โดย ๒ ปีท่ีผ่านมาเราก็ลดงบประมาณไปมากพอสมควรนะครับ แต่ก็ต้องเห็นใจว่า
ในการท าในเรื่องเหล่านี้ก็ต้องมีการวางแผนงานไว้ล่วงหน้า มีการจัดเตรียมงบประมาณ  
มีการเตรียมการจัดการฝึกการใช้นะครับ เพราะว่าสิ่งส าคัญท่ีสุดก็คือเราไม่สามารถจะปล่อย
อาวุธยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ นั้นหมดอายุไปก่อน เมื่อถึงเวลาหมดอายุแล้วค่อยจัดหามันเป็นไป
ไม่ได้ ต้องใช้เวลามากพอสมควร เพราะฉะนั้นการจัดซื้ออะไรก็ตามจะเห็นได้ว่าเราท าไม  
ไม่ซื้ออย่างนั้นท าไมไม่ซื้ออย่างนี้ก็ในเมื่อมันแพงเราก็ซื้อแค่นี้ก่อน อย่างน้อยเราก็มีอะไรท่ีจะ
ต่อระยะสายตาออกไป ถ้าเรามองว่าท าไมไม่ซื้ออย่างท่ีดี ๆ อย่างต่างประเทศเขาใช้ติดอาวุธ
ด้วยอะไรด้วย ถ้าผมขอก็ไม่ได้อีก เพราะฉะนั้นก็เอาต่อระยะสายตาให้ได้ในการตรวจการ 
ทางทะเล ทางบก ซึ่งมีความจ าเป็นท้ังสิ้น พื้นท่ีรับผิดชอบท้ังทางบก ทางทะเลจ านวน
มหาศาล พื้นท่ีชายแดน พื้นท่ีอีก ๒๐๐ ไมล์ทะเลข้างนอกจะท าอย่างไรตรงนั้น แล้ววันนี้ผม 
ก็ไม่อาจจะพูดในท่ีประชุมนี้ได้ว่าวันนี้ได้มีการเพิ่มเติมยุทโธปกรณ์ในประเทศเพื่อนบ้านเรา
มากน้อยเพียงใด เพราะนี่เป็นเร่ืองของความมั่นคงครับ ถ้าท่านตามดูท่านก็จะพอรู้ ไม่ต้องซื้อ 
ซื้อราคาถูก หรือไม่ก็ได้รับการช่วยเหลือ ประเทศไทยไม่เคยได้รับการช่วยเหลือจากใคร 
หลายปีมาแล้ว เราต้องพึ่งตัวเองมาตลอด เราถึงได้มีการจัดตั้งอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
ขึ้นมา มีการท างานเพื่อจะพัฒนาสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาทดแทนในการจัดซื้อจากต่างประเทศ  



๘๑๗ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ศันสนีย์ ๔๐๖/๒ 
 
อะไรท่ีจ าเป็นก็ซื้อเท่าท่ีจ าเป็น อะไรท่ีเราท าไม่ได้เราก็ต้องซื้อเขา แต่ในเรื่องของการทุจริต 
การมีผลประโยชน์อะไรต่าง ๆ ก็ไปสอบสวนกันมา ผมคิดว่าเจ้าหน้าท่ีกรรมการผู้รับผิดชอบ
เขาชี้แจงได้ เรามีคณะกรรมการตรวจสอบคุณธรรมตรวจสอบความโปร่งใสจากภายนอก
มาร่วมในคณะกรรมการสรรหาทุกท่ีก็ขอให้เข้าใจกันบ้าง ไม่ใช่ผมอยากจะซื้อแล้วผมไม่สนใจ
ประชาชน ถ้าพูดอย่างนี้แล้วจะอยู่กันอย่างไรครับ ผมไม่ได้โทษใครเพียงแต่ผมพูดให้ฟั ง  
พอพูดให้ฟังท่านก็หาว่าผมไปโทษคนอื่น แต่ถึงเวลามันมีปัญหาขึ้นมาท่านก็โทษผมอยู่ดี วันนี้
ท่ีท่านนั่งกันอยู่ทุกวันใครเขาท างาน บ้านเมืองสงบเรียบร้อย ค้าขายได้ ถนนไม่ถูกปิด ใครเขา
ท างานครับ ถึงแม้นจะมีคนบางคนไปส่งเสริมไปสนับสนุนกันอยู่ก็ตามแต่ผมไม่ว่าอะไร 
อยู่แล้ว เพราะกฎหมายเขามีอยู่แล้ว ท่านก็ว่าผมไปกดดัน ไปห้าม ไปควบคุมกฎหมายครับ 
แล้วคนท่ีท าให้ท่านสามารถมาพูดได้ตรงนี้ก็เจ้าหน้าท่ีท้ังนั้นล่ะครับ ท่ีท าให้ท่านมานั่งพูด 
ได้อย่างสบายใจอยู่ตรงนี้ ท่านได้ท าลายขวัญเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าจะพลเรือน ต ารวจ ทหาร  
ไปเรื่อย ๆ อีกหน่อยใครจะท างาน ใครจะท าให้ท่านเราจะมีความสงบสุขในบ้านในเมือง 
ของเราไหมครับ ปัญหามันอยู่ท่ีหลายอย่างด้วยกัน ผมรับผิดชอบทุกอัน เพราะฉะนั้นทุกคน 
ก็มีหน้าท่ีตามรัฐธรรมนูญอยู่แล้วมีท้ังสิทธิและหน้าท่ีท่ีท่านต้องท าเพื่อประเทศชาติของท่าน 
ผมก็จ าเป็นต้องกราบเรียนชี้แจงให้ท่ีประชุมทราบผ่านท่านประธานไปยัง ส.ส. ให้ทราบด้วย
แล้วกันนะครับ ขอบคุณครับ  
 

- ๔๐๗/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๘๑๘ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     รัศมี ๔๐๗/๑ 
 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :   ขอบคุณครับ 
ท่านอมรัตน์ผมได้ประกาศท่านพิจารณาเอาไว้นะครับ  
  นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานดิฉันขอใช้สิทธิ
พาดพิงค่ะ เมื่อสักครู่นี้ค าตอบเกี่ยวพันกับดิฉันท่ีได้อภิปรายไปเมื่อวานนี้ ท่านนายกรัฐมนตรี
จะไปไหนคะ ท่านพูดแล้วก็หนีทุกครั้งเลย 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เดี๋ยวครับ  
คุณอมรัตน์    
   นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :   ก็เป็นแบบนี้ค่ะ คนท่ีไม่เคย
รับฟังแล้วพูดอะไรไม่เคยกระชับ ตัวเองพูดเสียยาวแล้วให้คนอื่นนั่งฟัง 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :   คุณอมรัตน์
คุยกับประธานครับ อย่าไปคุยกับท่านนายกรัฐมนตรี 
    นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ดิฉันขอใช้สิทธิพาดพิง 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :   พาดพิง
ตรงไหน อย่างไรครับ 
   นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  พาดพิงเรื่องท่ีดิฉันได้
อภิปรายไปเมื่อวานนี้เกี่ยวกับงบประมาณของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ดิฉันได้พูดถึงงบ 
ของต ารวจตระเวนชายแดน ตชด. แล้วก็ได้พูดถึงงบท่ีอุ้ยอ้ายเพื่อจะปรับเกลี่ยลดในส่วนท่ี  
ไม่จ าเป็นมาเติมเพื่อสร้างขวัญก าลังใจให้กับส่วนท่ีเป็นงานภารกิจหลักของต ารวจคือ
พนักงานสอบสวนค่ะ ท่ีพูดนี้เพื่อพูดเติมขวัญและก าลังใจไม่ได้บั่นทอนใคร ดิฉันขอพูด 
เมือ่สักครูค่นก็ควรจะฟังท่ีสุดก็เดินหนีไปแล้ว 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :   คุณอมรัตน์ครับ 
ผมก็ฟังอยู่ ท่านนายกรัฐมนตรีไม่ได้เอ่ยชื่อคุณอมรัตน์  
  นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  แต่ท่านนายกรัฐมนตรีชี้แจง
ท่ีมันไม่ใช่ความจริง ดิฉันขอเวลาแค่ ๒ นาที ท่านประธานค่ะ 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านฟังก่อน
ดีไหมครับ ให้ประธานอธิบายก่อนนิดหนึ่ง ค าว่า ใช้สิทธิพาดพิง สมาชิกทุกท่านสามารถใช้สิทธิได ้
แต่ต้องเป็นการพาดพิงท่ีเกิดความเสียหายครับ เมื่อสักครู่ผมได้ฟังท่านนายกรัฐมนตรีชี้แจง  



๘๑๙ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     รัศมี ๔๐๗/๒ 
 
ท่านก็อธิบายท่ีถูกท่าน ส.ส. ไม่ว่าท่านไหนถามเรื่องไหนมาท่านก็ชี้แจงไปครับ เพราะฉะนั้น
ถ้าพูดถึงเพื่อน ส.ส. ถามมาแล้วท่านตอบไปมันก็พาดพิงท้ังสภานี่ละครับ ฉะนั้นผมคิดว่า
ไม่ได้เสียหายอะไรแล้วก็ไม่ได้ระบุชื่อคุณอมรัตน์ ถ้าคุณอมรัตน์จะอภิปรายผมให้สิทธิ ครับ  
ถ้าคุยกับท่านพิจารณาแล้วผมให้สิทธิอภิปรายและท่านก็พูดในขณะท่ีอภิปรายครับ แต่ไม่ใช่
ใช้สิทธิพาดพิง  
  นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :   ท่านประธานคะ กรณี
พาดพิง ๆ เพราะท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าดิฉันท าให้ขวัญและก าลังใจของเจ้าหน้าท่ีทหาร 
ต ารวจเสียไป พาดพิงเพราะดิฉันไม่ได้ท าแบบนั้นค่ะ ดิฉันก าลังอภิปรายเพื่อของบประมาณ
เพิ่มให้กับพนักงานสอบสวนไม่ได้ท าให้ขวัญและก าลังใจผิดไป แล้วท่ีท่านนายกรัฐมนตรี 
พูดมาท้ังหมดก็ไม่ใช่ข้อเท็จจริงค่ะ 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :   คือผม 
ฟังแล้วมันไม่ได้พาดพิงถึงชื่อใครท่านก็ชี้แจงไป คือเราเอาหลักการก่อนคุณอมรัตน์ครับ  
เป็นหลักการก็คือพาดพิงต้องเสียหาย ถ้าท่านพูดถึงชื่อคุณอมรัตน์และเกิดความเสียหาย  
ผมให้สิทธินั้นทันทีในการพาดพิง แต่ท่ีท่านนายกรัฐมนตรีพูดคุณอมรัตน์จะเข้าใจว่าพูดไม่จริง 
พูดไม่ตรงอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นเรื่องท่ีเหตุผลของแต่ละฝ่ายครับ เพราะฉะนั้นถ้าคุณอมรัตน์
จะเพิ่มเติมอะไรตรงไหนคุณใช้สิทธิอภิปรายของคุณได้เลย 
    นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ขอบคุณค่ะ ดิฉันขอใช้สิทธิ
อภิปราย ๑ นาที ท่านประธานคะท่ีนายกรัฐมนตรีพูดบอกว่าพนักงานสอบสวนท่ัวประเทศ 
มีถึง ๑๒,๐๐๐ กว่าต าแหน่ง อันนี้ไม่จริงค่ะ มีแต่ต าแหน่งแต่ไม่มีตัวคนท างาน เพราะพนักงาน
สอบสวนงานหนักกดดันมากแล้วก็ขอย้ายตัวเองไปเพื่อจะไปอยู่ในหน่วยงานอื่น คือมีแต่ต าแหน่ง
แต่มีคนท่ีท างานจริง ๆ เพียง ๗,๐๐๐ กว่าคนเท่านั้น เมื่อสักครู่นี้นายกรัฐมนตรีพูดว่ามี
ต าแหน่งและมีเงินประจ าต าแหน่งก็เป็นเรื่องไม่จริง ท่ีเมื่อสักครู่นี้พูดคือไม่จริงท้ังหมดนะคะ 
นี่คือตัวอย่างของการท างานท่ีไม่ได้ลงพื้นท่ีจริงฟังแต่รายงาน เพราะว่าเงินประจ าต าแหน่ง
ของพนักงานสอบสวน ๙,๐๐๐ บาท ของรองผู้ก ากับ ๑๒,๐๐๐ บาท นั้นต้องมาใช้เติมน้ ามัน 
ต้องมาซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์เอง ซื้อพรินเตอร์ (Printer) ซื้อผ้าหมึกเองท้ังหมด อย่ามาพูดว่า
เงินส่วนนี้คือเงินส าหรับขวัญก าลังใจอันนี้ไม่จริงค่ะท่านประธาน อีกเรื่องหนึ่งเรื่อง ตชด.  
ก็เช่นเดียวกัน การอภิปรายงบประมาณวาระหนึ่งคือการแสดงวิสัยทัศน์ว่าเราควรจะใช้เงิน 



๘๒๐ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     รัศมี ๔๐๗/๓ 
 
ท่ีเป็นทรัพยากรท่ีมีอยู่จ ากัดควรจะไปเพิ่มตรงไหน เอาไปลดตรงไหนภารกิจท่ีน้อยลงตาม
กาลเวลา นายกรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีมาเกือบ ๘ ปีแล้วไม่ได้ท าใหถ้ิ่นทุรกันดารน้อยลง
หรือคะ ถ้าเป็นนายกรัฐมนตรีมาแล้ว ๘ ปี ไม่ได้ท าให้ถิ่นทุรกันดาร ไม่ได้มีความเจริญมากขึ้น
ดิฉันยอมให้ใช้งบ ตชด. เหมือนเดิมค่ะ แต่ตอนนี้ท้ังถนนหนทางท้ังความเจริญทุกอย่าง 
การศึกษาทางไกลก็สามารถน ามาช่วยครู ตชด. ได้ เพราะฉะนั้นงบประมาณตรงนี้ควรจะ
ปรับลดไม่ได้ให้ตัดไป แต่ให้ปรับลดแล้วไปเพิ่มงานท่ีมากในเมืองให้มีความเหมาะสม  
ดิฉันก าลังจะพูดถึงสถานการณ์จริง เพราะอย่างนี้ค่ะท่านประธาน คือท้ังหมดท่ีชี้แจงมา 
เราสามารถพิสูจน์ได้ด้วยการขอผลสัมฤทธิ์ของงาน ตชด. ขอผลสัมฤทธิ์ของงานต ารวจ
ท้ังหมดเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้พูดแบบท่ีเมื่อสักครู่นายกรัฐมนตรีพูดค่ะ เพราะเหตุนี้ดิฉัน
ถึงบอกว่างบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๖ ไม่ใช่เฉพาะเป็นช้างป่วยอย่างเดียวนะคะ แต่ยังมี
ควาญช้างท่ีโง่เขลาเบาปัญญาด้วย ขอบคุณมากค่ะ 
 
                               - ๔๐๘/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๒๑ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศิริรัตน์ ๔๐๘/๑ 
 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ค่อนข้างจะ
แรงนะครับ ความจริงเราใช้ค าพูดท่ีมันสุภาพกว่านี้ก็ได้นะครับ ท่านพิจารณ์ยังจะอภิปราย
หรือครับ เมื่อสักครู่ผมเห็นคุณอมรัตน์ใช้สิทธิของคุณพิจารณ์ไปแล้ว เชิญครับ 
  นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานสภาท่ีเคารพ
ผม พิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกลนะครับ 
ท่านประธานครับ ส าหรับการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
ในครั้งนี้ผมตั้งใจท่ีจะอภิปรายแสดงความคิดเห็นเฉพาะเจาะจงลงไปท่ีงบประมาณของ
กระทรวงกลาโหม แล้วก็เป็นโอกาสดีท่ีเมื่อสักครู่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะ
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้มาตอบบางค าถาม ซึ่งผมก็อยากจะ
ย้อนความสักนิดหนึ่ง เมื่อสักครู่ พลเอก ประยุทธ์พูดว่างบประมาณมีอยู่อย่างจ ากัด แล้วก็
พยายามท่ีจะใช้อย่างจ ากัดเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะมีความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ต่าง ๆ 
ท่ีอาจจะคาดไม่ถึง มีการพูดถึงว่า ท่านไม่ได้ลงรายละเอียด แต่พูดถึงว่าเพื่อนบ้านมีการซื้อ
ยุทโธปกรณ์อย่างไร แล้วก็ท่านให้ความส าคัญถึงการตั้งสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
ขึ้นมาอย่างไร มีพูดถึงการเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมรบ ดีครับ ท้ังหมดท่ีพูดมาดีครับ
เพราะเข้าทางผมหมดเลยครับ ปีนี้งบประมาณของกระทรวงกลาโหม ๑๙๗,๓๐๐ ล้านบาท  
ก็ต้องชมพลเอก ประยุทธ์ เพราะนี่เป็นครั้งแรกในรอบ ๙ ปี ตั้งแต่ท ารัฐประหารยึดอ านาจ 
งบของกระทรวงกลาโหมเมื่อเทียบกับงบประมาณแผ่นดินนั้นต่ าท่ีสุด อยู่ท่ี ๖.๑๙ เปอร์เซ็นต์ 
เมื่อเทียบกับ ๓.๑๘๕ ล้านล้านบาท ถูกต้องครับกับท่ีเมื่อสักครู่นายกรัฐมนตรีตอบว่า
พยายามท่ีจะลดงบประมาณซื้ออาวุธ ซื้อเท่าท่ีจ าเป็น งบประมาณแผ่นดินเพิ่มขึ้น ๒.๗๔ 
เปอร์เซ็นต์ แต่งบของกระทรวงกลาโหมลดลง ๒.๑๗ เปอร์เซ็นต์ ก็ถือว่าเป็นเรื่องท่ีดี ชื่นชม 
แต่พอไปดูในรายละเอียดครับ งบของกระทรวงกลาโหมผมมีให้ ๓ ค าครับ ท่านรัฐมนตรีช่วย
ชัยชาญ ช้างมงคล ได้กรุนานั่งฟังอยู่ผมมีให้ ๓ ค าคือ ไม่คุ้มค่า ไม่ตอบโจทย์ และไม่โปร่งใส 
ท าไมถึงไม่คุ้มค่าครับ แม้งบกระทรวงกลาโหมจะลดลง ๒.๑๗ เปอร์เซ็นต์ แต่พอไปดูในไส้ใน
ปรากฏว่างบรายจ่ายบุคลากรภาครัฐเพิ่มขึ้น ๒.๓ เปอร์เซ็นต์มันสวนทางกันเสียอย่างนั้น  
งบกระทรวงลงแต่งบบุคลากรเพิ่มขึ้น คือพูดง่าย ๆ ว่าพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นั้นแม้จะ
พยายามจ ากัดจ าเขี่ยลดงบประมาณกระทรวงกลาโหมอย่างไรเหมือนตอนท่ีท่านพูดไป 
เมื่อสักครู่ แต่ท่านลดงบบุคลากร เงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการต่าง ๆ นั้นลดไม่ลงครับ  



๘๒๒ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศิริรัตน์ ๔๐๘/๒ 
 
เพราะอะไรครับ เพราะกองทัพมีก าลังพลมากเกินไป มีนายพลมากเกินไปอย่างไรครับ มันมาก
ขนาดไหน ขอสไลด์ (Slide) ท่ี ๑ ครับ  
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ย้อนกลับไปครับ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อนร่วมงานของผม พลโท พงศกร รอดชมภู เคยอภิปรายเอาไว้ 
ในวาระหนึ่งบอกว่า งบบุคลากรค่าเฉลี่ยท้ังประเทศมันสูงอยู่ ๓๗ เปอร์เซ็นต์ครับ เฉพาะ
กระทรวงกลาโหมปาไป ๔๕ เปอร์เซ็นต์ แต่หากดูเฉพาะกองทัพบกยิ่งน่าตกใจครับ คือเกือบ 
๕๓ เปอร์เซ็นต์ นี่พูดไว้ตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ พลเอก ประยุทธ์ท าอะไรครับ บอกจะลดนายพลลง
ครึ่งหนึ่งภายในปี ๒๕๗๒ แต่ไม่เคยมีนโยบายเออรีรีไทร์ (Early Retire) หรือพูดง่าย ๆ ปล่อยให้
นายพลตายกันเองครับ แล้วมาปี ๒๕๖๖ เป็นอย่างไร หนักกว่าเดิมครับ ค่าเฉลี่ยของท้ัง
แผ่นดินเพ่ิมขึ้นจาก ๓๗ เป็น ๔๐ เปอร์เซ็นต์ ------------------------------------------------------- 
 

- ๔๐๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๘๒๓ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           ภาวดี ๔๐๙/๑ 
 
แต่เฉพาะกระทรวงกลาโหมเพิ่มจาก ๔๕ เปอร์เซ็นต์เป็น ๕๔ เปอร์เซ็นต์ หากดูเฉพาะ
กองทัพบกหนักสุดครับ จาก ๕๒ เปอร์เซ็นต์ขึ้นเป็น ๖๒ เปอร์เซ็นต์ แต่เดี๋ยวก่อนนะครับ 
ความอุ้ยอ้ายของกองทัพยังไม่มีเพียงเท่านี้ครับท่านประธาน ก็ต้องขอบคุณเพื่อน ส.ส. ของผม 
คุณณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ พร้อมกับภาคประชาชนได้ไปเปลี่ยนพีดีเอฟไฟล์ (PDF File) 
งบประมาณขาวคาดแดงให้เป็นเอ็กเซลไฟล์ (Excel File) ท าให้ผมสามารถไปรวบรวมได้ว่า
เรามีงบบุคลากรชื่อมันจะคล้าย ๆ กันเลยกับท่ีอยู่ในรายจ่ายบุคลากรภาครัฐ แต่ไปซ่อนอยู่
ตามงบด าเนินงานบ้าง ไปซ่อนอยู่ตามงบรายจ่ายอื่น ๆ บ้าง ผมเล่าให้ฟังว่าชื่ออะไรครับ  
มีตั้งแต่ค่าเช่าบ้าน ค่าตอบแทนก าลังพล ค่าตอบแทนบุคลากรด้านสาธารณสุข ค่าตอบแทน
พิเศษส าหรับแพทย์ ค่าตอบแทนก าลังพลส ารอง ค่าตอบแทนทหารกองประจ าการหรือว่า
ทหารเกณฑ์นั่นเอง ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติการใน ๓ จังหวัดชายแดนใต้ เงินสมทบ
กองทุนทดแทน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าตอบแทนอาสาสมัครทหารพรานแล้วก็ 
เบี้ยเลี้ยงทหาร ท้ังหมดนี้รวมกันแล้ว ๑๙,๐๐๐ ล้านบาทท่ีซุกตามงบด าเนินงานและงบ
รายจ่ายอื่น เอาเฉพาะแค่เบี้ยเลี้ยงทหารกับค่าตอบแทนทหารพรานล่อไป ๑๖,๕๐๐ ล้านบาท 
พอผมแยกมาตามหน่วยรับงบประมาณว่าแต่ละหน่วยเป็นอย่างไร ตกใจครับท่านประธาน 
ต้องรีเช็ก (Recheck) ข้อมูลหลายรอบว่าเป็นไปได้อย่างไร ว่าเฉพาะกองทัพบกหากใส่ 
แยกงบท่ีผมเล่าไปแล้วท้ังหมดปรากฏว่าจาก ๖๒ เปอร์เซ็นต์ดีดขึ้นไปเป็น ๗๗ เปอร์เซ็นต์ 
พูดง่าย ๆ ก็คือเงิน ๑๐๐ บาทท่ีเราให้กับกองทัพบกไป เอา ๗๗ บาทไปจ่ายค่าคนเหลือแค่ 
๒๓ บาทท่ีจะเป็นการปรับปรุงพัฒนายุทโธปกรณ์ ท่ีจะเป็นการก่อสร้างอาคารสถานท่ีราชการ 
ท่ีจะเป็นการฝึกซ้อมรบศึกษาของทหาร หรือแม้กระทั่งงานวิจัยของกองทัพ ท่านประธานครับ 
ผมไม่มั่นใจแล้วก็ไม่เข้าใจจริง ๆ คือก็ขอบคุณท่ีพลเอก ประยุทธ์ ลดงบซื้ออาวุธลง ซื้อเท่าท่ี
จ าเป็น แต่ผมไม่เข้าใจว่างบประมาณท่ีเกี่ยวข้องกับทหารเกณฑ์หรือทหารเกณฑ์ท่ีเราเกณฑ์
กันทุกปีในปีงบ ๒๕๖๖ ท่ีจะเกณฑ์ต่อจากนี้มันมีความจ าเป็นขนาดไหนถึงลดไม่ได้ครับ มันมี
ความจ าเป็นทางการทหารอย่างไรถึงลดไม่ได้ครับ เมื่อสักครู่พลเอก ประยุทธ์ พูดเองบอก 
เพื่อนบ้านซื้ออาวุธแล้วอย่างไรครับ แต่ท่านบอกว่าท่านก็ซื้อเท่าท่ีจ าเป็น แต่ท าไมถึงไม่คิด 
ท่ีจะลดก าลังพลเพื่อให้เหลือช่องว่างประมาณแล้วไปพัฒนาอย่างอื่นของกองทัพล่ะ แต่กลับ
เอาเงินมาอยู่ท่ีการเกณฑ์ทหาร เอาเงินไปอยู่ท่ีก าลังพล ท่านประธานครับ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๔ ถึงปี 
๒๕๖๖ กองทัพบกลดงบการซื้ออาวุธลงไปแล้ว ๗,๖๐๐ กว่าล้านบาท ขอบคุณครับท่ีลด 



๘๒๔ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งหนึ่ง) เป็นพิเศษ           ภาวดี ๔๐๙/๒ 
 
เพราะซื้อเท่าท่ีจ าเป็น แต่ผมงงกับก าลังพลครับ ตกลงแล้วพลเอก ประยุทธ์ เป็นรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงกลาโหมหรือเป็นสมุหกลาโหมสมัยอยุธยากันแน่ท่ีก าลังรวบรวมไพร่พล  
ทหารราบเอาไว้รบพุ่งกับข้าศึกหรือครับ ผมอยากรู้จริง ๆ ท่านประธานว่าตกลงแล้วเราจะใช้
งบประมาณให้คุ้มค่าได้อย่างไร ถ้า ๗๗ เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณจัดสรรให้หมดไปกับค่าคน  
  ถัดไปครับ มาดูการซื้ออาวุธของกองทัพอากาศ ผมอธิบายสไลด์ (Slide)  
นิดหนึ่งครับ ทางซ้ายมือว่าความหมายคืออะไร ซื้ออาวุธงบปีเดียว ก็หมายถึงว่าเป็นการซื้อ
อาวุธแล้วก็จ่ายเงินจบในปีเดียว ซ่อมอาวุธก็หมายถึงว่าซ่อมอาวุธแล้วก็งบปีเดียวก็คือจ่ายจบ
ในปีเดียว ทีนี้ถัดมาเขียนเข้าใจง่าย ๆ ว่าซื้ออาวุธชิ้นใหญ่ อันนี้คือหมายถึงซื้ออาวุธท่ีจะต้อง
ใช้เวลาในการผลิตมีมูลค่าสูง เราก็ต้องท าการมัดจ าหรือวางเงินดาวน์ (Down) ไปก่อนครับ 
แล้วผู้ผลิตก็จะเริ่มต้นผลิตแล้วค่อย ๆ ทยอยจ่ายคล้าย ๆ กับดาวน์ (Down) แล้วก็ผ่อนไป
เรื่อย ๆ ครับ ซึ่งในบรรทัดท่ี ๓ คือยอดท่ีเราจะต้องผ่อนในปีงบประมาณต่าง ๆ แต่บรรทัด 
ท่ี ๔ คือรายการใหม่ครับ คือรายการท่ีจะซื้อใหม่แล้วจะเริ่มต้นผ่อนกันใหม่ ทีนี้มาดูในกรอบ
สีแดงครับ นี่คือวงเงินการซื้ออาวุธท้ังหมดของกองทัพอากาศก็จะเห็นว่าตั้งแต่ปี ๒๕๖๔-
๒๕๖๖ นั้นลดลงเล็กน้อยเกือบ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ท าให้ได้เรายอดในช่องสีเขียวก็คือปีนี้
กองทัพอากาศซื้ออาวุธท้ังสิ้น ๑๖,๐๐๐ กว่าล้านบาท ประเด็นอยู่ท่ีช่องกรอบสีฟ้าครับ 
กรอบสีฟ้า ๑,๒๓๐ ล้านบาทท่ีจะซื้ออาวุธแบบท่ีเป็นงบผูกพันข้ามปี แล้วก็เริ่มต้นในปี 
๒๕๖๖ นี้ครับ ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๔๑๐/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 



๘๒๕ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริวรรณ ๔๑๐/๑ 
 
คือต้องบอกว่ามีการออกมติ ครม. ลับเพื่อไปปรับแก้ พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังท่ีบอกไว้ว่า
การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีจะต้องเริ่มต้นจ่ายปีแรกท่ี ๒๐ เปอร์เซ็นต์ แต่ ครม. ไปอนุมัติให้เหลือ
แค่ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ คือแทนท่ีกรอบนี้ครับ ช่องกรอบสีฟ้าจะเป็น ๒,๔๖๐ ล้านบาท ก็อาศัย
มติลับของ ครม. เหลือ ๑,๒๓๐ ล้านบาท สรุปก็คือว่ากองทัพท าท่าจะดาวน์ (Down) น้อย
แต่ผ่อนหนัก หรือดาวน์ (Down) น้อยแต่ผ่อนนาน ๆ เมื่อวานนี้ ขออภัยท่ีเอ่ยนามอีกรอบ
หนึ่งนะครับ พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล ได้กรุณามาชี้แจงว่าส าหรับกองทัพอากาศท่ีบอกว่า 
จะซื้อเครื่องบินขับไล่มันเป็นไปตามแผนในสมุดปกขาว ผมก็ไปเปิดสมุดปกขาวดูนะครับ  
ผมยังไม่อยากจะบอกนะว่าจะเป็นซื้อเอฟ-๓๕ (F-35) เพราะทุกท่านพูดว่าซื้อเอฟ-๓๕ (F-35) 
ถ้าบอกว่ามันปักใจเลือกว่าซื้อเอฟ-๓๕ (F-35) เลยไม่ได้มันต้องเปรียบเทียบให้ดีก่อน เพราะถ้า
เขาบอกว่าเขาจะซื้อฝูงบินมาทดแทนเอฟ-๑๖ (F-16) โดยจะซื้อท้ังสิ้นท้ังฝูงคือ ๑๒ ล า 
แบ่งเป็น ๒ ระยะ ระยะท่ี ๑  ๖ ล า เริ่มต้นปี ๒๕๖๖ ไปจบปี ๒๕๖๙ ระยะท่ี ๒ อีก ๖ ล า  
ทีนี้มันอย่างนี้ครับท่านประธาน ผมข้องใจมาก แล้วก็คงจะต้องขอค าอธิบายเพิ่มเติม 
จากท่านรัฐมนตรีคือท่านพูดเหมือนแบบสบายอกสบายใจ เราซื้ออยู่ ๗,๒๐๐ กว่าล้านบาท 
แล้วปีนี้เราจ่ายแค่ ๗๐๐ กว่าล้านบาท ฟังดูเหมือนได้เยอะครับ แต่แผนนี่คือซื้อท้ังฟลีต 
(Fleet) และอันนี้เราเข้าใจได้เพราะเพ่ือให้มันเกิดอีโคโนมี ออฟ สเกล (Economy of Scale) 
เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ เราต้องซื้อให้ครบฝูงบิน เราต้องซื้อให้เป็น
เคร่ืองบินรุ่นเดียวกันเพื่อจะเมนเทนแนนซ์ (Maintenance) ในราคาท่ีประหยัด เพราะฉะนั้น
ค าถามคือตกลงแผนจะซื้อกี่ล า ยังเป็น ๑๒ ล าอยู่ไหม แล้วถ้ารอบนี้ตั้งมาแค่ ๗,๐๐๐ กว่า
ล้านบาท ตกลงซื้อกี่ล ากันแน่ เพราะ ๖ ล ามันเงินเท่านี้จ่ายไม่พอ หรือจะไปซื้อมือสองก็พูด
ให้ชัดจะได้รู้ว่าเราจะไปซื้อมือสองเอฟ-๓๕ (F-35) เขามา ราคามันเลยถูกครับ การพิจารณา
การซื้อเครื่องบินรบในรอบนี้มันจึงดูไม่ได้แค่ว่าเราจะตั้งซื้อในงบโครงการท้ังหมด ๗,๐๐๐ 
กว่าล้านบาทแล้วจ่ายก่อน ๗๐๐ ล้านบาท เพราะว่าถ้าซื้อท้ังหมด เราน่าจะใช้เงินราว ๆ 
เกือบ ๔๐ ,๐๐๐  ๕๐ ,๐๐๐ ล้ านบาทครับ ท่านประธาน มันต้องพิจารณาแผน 
ในระยะยาวแล้วต้องท าการเปรียบเทียบให้ดีว่าจะซื้อรุ่นไหน จะเป็นเอฟ-๓๕ (F-35) หรือจะ
เป็นกริพเพน (Gripen) จะเอาของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือจะเอาของประเทศสวีเดน 
ประเทศไหนจะให้ผลประโยชน์มากกว่ากัน ผลประโยชน์ในท่ีนี้ก็คือการใช้นโยบายชดเชย 
ในการซื้อท่ีเราเรียกว่าออฟเซตโพลีซี (Offset Policy) คือซื้อแล้วมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี  



๘๒๖ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริวรรณ ๔๑๐/๒ 
 
ซื้อแล้วให้เกิดการลงทุนในประเทศผู้ซื้อได้ เพราะฉะนั้นท่านประธานผมสรุปเลยว่าอย่าเพิ่ง
ซื้อภายใต้รัฐบาลนี้ครับ เพราะถ้าซื้อแล้วมันผูกพันต่อไปรัฐบาลหน้า ผมปวดหัว เพราะถ้า 
ปีหน้าพรรคก้าวไกลมาเป็นรัฐบาลก็จะต้องมาปวดหัวกับการซื้ออาวุธท่ีพิจารณาผิดพลาดของ 
ครม. ชุดนี้ ดังนั้นผมไม่อยากให้ซื้อไปรอซื้อรัฐบาลหน้าดีกว่าครับ  
  ถัดไปครับ มาดูการซื้ออาวุธของกองทัพเรือ เหมือนเดิมครับ กรอบแดงคือ
ยอดการซื้ออาวุธ ยอดจ่ายท้ังหมดในปีนี้ ซึ่งก็จะเห็นว่ามีการปรับขึ้นตามภาพท่ีเห็นเลยครับ 
ปี ๒๕๖๔ อยู่ ๕,๐๐๐ ล้านบาท ปีนี้อยู่ ๑,๑๖๐ ล้านบาท พิจารณาท่ีกรอบสีฟ้าก่อนครับ  
คือซ่อมปีเดียว ซ่อมปีเดียวท่ีผ่านมา ๒ ปีท่ีผ่านมาไม่มี ปีนี้มา ๒,๐๐๐ ล้านบาท ผมเป็นห่วง
เหลือเกินกลัวประวัติศาสตร์จะซ้ ารอยครับ ถ้าจ ากันได้เมื่อตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจ ผมได้มี
โอกาสพูดถึงเรื่องการซ่อมอาวุธของกองทัพบก รอบนั้นเขาบอกว่าอยากจะใช้งบประมาณ
อย่างคุ้มค่า ไม่ซื้อเปลี่ยนเป็นซ่อม แต่ซ่อมอะไรครับ รถบรรทุกซื้อใหม่ ๒.๑ ล้านบาท แต่ไมซ่ื้อ
ไปซ่อมคันละ ๒ ล้านบาท อันนี้เรียกคุ้มค่าหรือครับ เพราะฉะนั้นกรอบสีฟ้า ถ้าบังเอิญร่างนี้
มันผ่านไปจริง ๆ ก็คงจะต้องฝากกรรมาธิการไปดูให้ดีว่า ๒,๐๐๐ ล้านบาทนี้ซ่อมได้คุ้มค่า 
จริงหรือไม่ ทีนี้มาดูกรอบสีเขียวอันนี้ไฮไลต์ (Highlight) ส าคัญครับท่านประธาน กรอบสีเขียว
เป็นการจ่ายโครงการผูกพันเดิมคือยอดผ่อนเดิมนี่ล่ะ ซึ่งถ้ามองตามท่ีผมแสดงอยู่จะเห็นว่า
มันลดลงนะครับ ปี ๒๕๖๔  ๔,๓๐๐ ล้านบาท ปี ๒๕๖๕  ๓,๙๐๐ ล้านบาท ปี ๒๕๖๖ เหลือ 
๒,๐๓๙ ล้านบาท เห็นแล้วก็ดีกองทัพเรือซื้ออาวุธน้อยลง แต่ไม่ใช่ครับ จริง ๆ แล้วในปี 
๒๕๖๖ ถ้าเป็นไปตามแผนยอดนี้ต้องจ่าย ๙,๐๐๐ ล้านบาท มีโครงการท่ีค้างอยู่ท้ังหมด  
๑๑ โครงการ ๒ ใน ๑๑ นั้นคือเรือด าน้ าล าท่ี ๑ และเรือด าน้ าล าท่ี ๒ และ ๓ ----------------- 
 

- ๔๑๑/๑ 
 

 
 
 
 
 



๘๒๗ 

สผ ๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ธัญรดา ๔๑๑/๑ 
 
ผมเรียนท่านประธานผ่านไปยังพี่น้องประชาชน เล่าปูพื้นกันนิดหนึ่งครับ เรือล าน้ าล าท่ี ๑ 
มูลค่า ๑๒,๕๐๐ ล้านบาท เราผ่อนกันมาสักพักหนึ่งแล้ว เหลือยอดท่ีจะจ่ายในปี ๒๕๖๖ 
ประมาณ ๓,๐๐๐ ล้านบาท เรียกว่าเป็นงวดสุดท้าย ส่วนเรือล าน้ าล าท่ี ๒ และ ๓ ผ่านสภา
ไปแล้ว เป็นกฎหมายไปแล้วแต่ยังไม่เคยได้จ่ายสักครั้งหนึ่ง เงินดาวน์ (Down) ยังไม่ได้จ่าย
หรือไปแอบจ่ายหรือเปล่าผมไม่ทราบ แต่ตามข้อมูลคือยังไม่ได้จ่าย ทีนี้ประเด็นก็อย่างท่ีเรา
ทราบกันว่าตอนนี้เครื่องยนต์เอ็นทียู (NTU) ท่ีต้องใช้ในเรือด าน้ ารุ่นนี้ของจีนท่ีเราซื้อจาก
เยอรมันเขาไม่ขายให้กลายเป็นว่ามันก็จะผิดสัญญา เพราะในสัญญาท่ีกองทัพเรือท าไว้กับ
ทางจีนจะต้องใช้เครื่องยนต์ของจีน นั่นผมจึงเชื่อว่าจึงเป็นท่ีมาให้ยอดการจ่ายในปีนี้ลดลง
เหลือเพียงแค่ ๒,๐๓๙ ล้านบาท ทีนี้มันเป็นปัญหาอย่างไรครับ ตกลงแล้วเราจะเอาอย่างไร
กับเรือด าน้ านี้ วันท่ี ๔ เมษายน นักข่าวเขาไปถามพลเอก ประยุทธ์ ว่าตกลงแล้วเรือด าน้ านี้
จะเอาอย่างไร พลเอก ประยุทธ์ เขาตอบอย่างนี้ครับท่านประธาน เขาบอกว่ามันไม่ได้กระทบ
ท่ีเรา แต่กระทบแค่เครื่องยนต์มาไม่ได้ เราจะกระทบกับใครประเทศไหนอีก เราไปสั่งเขา 
ได้ไหมเล่า ถ้าเครื่องยนต์นี้ไม่ได้หาเครื่องยนต์ใหม่ยอมรับได้ไหม ถ้ายังไม่รู้ก็ไปหามา ไม่ได้ 
ก็ยกเลิกสัญญาแล้วจัดหาใหม่ ถัดมาอีกวันหนึ่งครับ พลเอก ประวิตร ตอบว่ามี เดี๋ยวได้หมด  
ท่านประธานผมเลยงงครับ ตกลงใครเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม คนหนึ่งตอบไม่รู้ 
อีกท่านหนึ่งรองนายกรัฐมนตรีปกติก็จะตอบไม่รู้ ไม่รู้ ไม่รู้ แต่รอบนี้รู้ครับ บอกมีเดี๋ยวได้หมด 
หรือท่านเป็นเอเยนต์ (Agent) เรือด าน้ าครับ ทีนี้ พลเอก ประยุทธ์ ตอบแบบนี้ มันฟังไม่ได้
ในฐานะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ท่านตอบแบบนี้ผมย้ านะครับ 
ท่านตอบว่าไม่ได้ก็ยกเลิกสัญญาแล้วหาใหม่ ตอบแบบนี้แปลว่าอะไรครับ เราก าลังจะเสีย 
ค่าโง่หรือเปล่า ท่านประธานครับ คือเรือด าน้ า ๓ ล า เอาล่ะล าท่ี ๒ และ ๓ ยังไม่ได้จ่าย  
แต่ ๓ ล า มูลค่า ๓๖,๐๐๐ ล้านบาทมันไม่ได้จบแค่นี้ มันต้องมีการลงทุน ต้องมีการจัดซื้อ 
อื่น ๆ ก่อสร้างอื่น ๆ เพื่อมาสนับสนุนเรือด าน้ าท้ัง ๓ ล านี้ ซึ่งท้ังหมดในสไลด์ (Slide) ท่ีผม
เขียนขึ้นมานี่เกือบ ๆ หมื่นล้านบาท เรืออเนกประสงค์ยกพลขึ้นบกเพื่อสนับสนุนเรือด าน้ า 
เรือนี้จัดซื้อจากจีนเหมือนกันจ่ายเงินครบหมดแล้วด้วย ๖,๒๐๐ ล้านบาทครับ เพื่อมาใช้กับ
เรือด าน้ า ท่าจอดเรือด าน้ า โรงซ่อมบ ารุง คลังเก็บตอร์ปิโด (Torpedo) อาคารทดสอบต่าง ๆ 
นี้มันดีไซน์ (Design) ขึ้นมาเพื่อใช้กับเรือด ารุ่นนี้ ไม่ใช่ว่าท่านจะไปเอาเรือด าน้ าท่ีไหนมาก็ได้
แล้วจะมาใช้กับสิ่งท่ีท่านได้ลงทุนไปแล้ว แม้ท้ังหมดนี้ยังสร้างไม่หมดแต่เซ็นสัญญาแล้วเริ่ม 



๘๒๘ 

สผ ๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ธัญรดา ๔๑๑/๒ 
 
จ่ายเงินงวดแรกให้กับคู่สัญญาเอกชนไปแล้วท้ังสิ้น อย่างระบบสื่อสารควบคุม มูลค่า ๓๐๐ 
ล้านบาท อันนี้ก็คือเป็นระบบสื่อสารเพื่อใช้กับเรือด าน้ ารุ่นนี้ เพราะฉะนั้นถ้ากระทรวงกลาโหม
โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่สามารถท่ีจะเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้เรือด าน้ าท่ีท่าน 
จ่ายไป ๙,๐๐๐ กว่าล้านบาทแล้ว แล้วเปลี่ยนรุ่นอื่นหรือไปท่ีอื่นและท่ีลงทุนไปหมื่นล้านบาท
ท าอย่างไรครับ จะเป็นค่าโง่หรือเปล่า วันนี้ต้องชี้แจงนะครับ จะพลเอก ประยุทธ์  หรือจะ 
พลเอก ชัยชาญ ต้องขอความกรุณาต้องชี้แจงให้ชัดเจนครับ  
  ผมไปข้อสังเกตท่ี ๒ ท่ีผมบอกว่าไม่ตอบโจทย์ โจทย์คืออะไรครับ เมื่อสักครู่
พลเอก ประยุทธ์ ก็พูดว่าตั้งสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศขึ้นมาให้ความส าคัญกับเรื่อง
งานวิจัย นี่คือโจทย์แต่มันไม่ตอบโจทย์ครับ งบประมาณปีนี้รัฐบาลก าหนดอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศเป็นเอสเคิร์ฟ (S-Curve) ท่ี ๑๑ เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมาย สถาบันเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศก็มี พ.ร.บ. ของตัวเองด้วย อนุญาตให้สามารถท่ีร่วมทุนกับเอกชน ผลิตอาวุธ 
จ าหน่ายอาวุธ ส่งออกอาวุธ เป็นฟันเฟืองส าคัญในการขับเคลื่ อนอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศของไทยแต่ปรากฏว่าล้มเหลวครับ ล้มเหลวอย่างไรผมจะเล่าให้ฟัง ประการแรกเลย 
การขับเคล่ือนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศคนท่ีส าคัญท่ีสุดคือใครครับ คือกระทรวงกลาโหม
ในฐานะผู้ซื้อ ในฐานะผู้ผลิต แต่ท่ีผ่านมาปรากฏว่ากระทรวงกลาโหมดันไม่ค่อยจะซื้อของไทย
เสียอย่างนั้นครับท่านประธาน ----------------------------------------------------------------------- 
 

- ๔๑๒/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๘๒๙ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       สวรรยา ๔๑๒/๑ 
 
มีอะไรบ้างครับ รถยานเกราะล้อยางก็ไม่ซื้อของไทย เสื้อกันกระสุนก็ไม่ซื้อของไทย หน้ากาก
กันสารพิษก็ไม่ซื้อของไทย ไม่รู้ว่าต่างประเทศมันเงินทอนมากกว่าหรืออะไรครับท่านประธาน 
รอบท่ีแล้วกองทัพบกไปซื้อยานเกราะสไตรเกอร์ (Stryker) ๘ ล้อของสหรัฐอเมริกาจริงอยู่ 
ผู้ประกอบการไทยผลิต ๘ ล้อไม่ได้ ท าได้คือ ๔ ล้อ แต่ท าไมท่านไม่ร่วมกับเอกชนเพื่อจะ
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้เขาผลิตได้ล่ะครับ ท่านมีงบประมาณอยู่แล้วท่ีจะต้องจัดหา หรือไม่
ท่านก็จัดหาจากต่างประเทศโดยภายใต้ออฟเซตโพลิซี (Offset Policy) ให้เกิดการถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อให้เอกชนไทยสามารถรับเทคโนโลยีนั้น แล้วมีโอกาสท่ีจะผลิตยานเกราะ  
๘ ล้อได้ ท าไมไม่ท า เราพร่ าพูดกันว่ารายจ่ายลงทุนมันน้อย ตามกฎหมาย ๒๐ เปอร์เซ็นต์ 
มันเกิน ๒๐ เปอร์เซ็นต์ไปนิดเดียว แต่ผมบอกว่ารายจ่ายซื้ออาวุธพวกนี้ก็อยู่ในรายจ่ายลงทุน 
เพราะฉะนั้นเราก าลังเอาเงินไปลงทุนให้เกิดเศรษฐกิจในประเทศท่ีเขาผลิตอาวุธให้เรา  
แต่ไม่ได้มาสนับสนุนธุรกิจของไทยเอง 
  ประการท่ี ๒ กระทรวงกลาโหมต้องทลายข้อจ ากัดต่าง ๆ ของผู้ผลิตอาวุธ
ภายในประเทศ ผมเล่าให้ฟังครับ เรามีมาตรฐาน ไม่ใช่มาตรฐานอุตสาหกรรม แต่มาตรฐาน
ทางอาวุธหลายมาตรฐานเหลือเกินครับท่านประธาน ส านักปลัดก็มาตรฐานหนึ่ง กองทัพบก 
ก็มาตรฐานหนึ่ง กองทัพเรือก็มาตรฐานหนึ่ง ไม่ยอมใช้มาตรฐานเดียวกัน ทีนี้พอผู้ค้าอาวุธ
อยากจะขายท าอย่างไรครับ ก็ต้องวิ่งไปตรวจสอบทีละหน่วยงาน แต่พอตรวจสอบสนาม
ทดสอบดันเป็นท่ีเดียวกัน อุปกรณ์ท่ีใช้ในการทดสอบดันเป็นตัวเดียวกัน แต่ไม่รู้จะแยก
มาตรฐานกันท าไม จะไปเพิ่มต้นทุนให้ผู้ประกอบการเพื่ออะไร แล้วยังจะใบอนุญาตต่าง ๆ  
ท่ีใช้เวลาในการออกนาน กฎหมายก็ล้าสมัย หน่วยงานก็อยู่ข้าง ๆ สภานี่ล่ ะท่านประธาน 
กรมอุตสาหกรรมทางทหาร  
  ประการท่ี ๓ ต้องบอกว่าหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีผลิตอาวุธภายใต้ส านักปลัด 
กระทรวงกลาโหมต้องปรับตัวและท างานเชิงรุกมากกว่านี้ เรามีหน่วยงานอย่างทุนหมุนเวียน
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ โรงงานผลิตวัตถุระเบิด หน่วยงาน
เหล่านี้ตั้งขึ้นแล้วก็มีวัตถุประสงค์อยู่แล้วว่าต้องผลิตเพื่อขายอาวุธให้กับท้ังกองทัพ ท้ังผู้ผลิต
เอกชน ส่งออกต่างประเทศก็ได้ตามมติของ ครม. แต่ถ้าไปดูในเล่มขาวคาดม่วงจะเห็นว่า 
ผลประกอบการท่ีผ่านมามันต่ าเตี้ยมากครับ คือมันไม่เกิดการท างานในเชิงรุกท่ีจะร่วมงาน
กับเอกชน ข้อเสนอของผมก็คือยุบหน่วยงานพวกนี้ภายใต้ส านักงานปลัดแล้วโอนไปให้  



๘๓๐ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       สวรรยา ๔๑๒/๒ 
 
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศให้หมด ให้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเป็นหน่วยงาน 
ท่ีท้ังผลิตและท าการวิจัย แล้วส่งเสริม แล้วร่วมงานกับเอกชนได้อย่างจริงจัง  แล้วก็จะมี
ประสิทธิภาพมากกว่านี ้
  ประการท่ี ๔ คืองบวิจัยครับ เมื่อสักครู่พลเอก ประยุทธ์ พูดถึงเหมือนให้
ความส าคัญกับงานวิจัย มาดูครับ ตั้งแค่ ๑ เปอร์เซ็นต์งบวิจัย แล้ว ๑ เปอร์เซ็นต์ท่ีตั้งไว้
หน่วยงานท่ีควรจะได้รับมากท่ีสุดอย่างสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศกลับได้รับ
งบประมาณวิจัยเพียงแค่ ๕๐๐ ล้านบาทเท่านั้น คนท่ีได้มากกว่ากลับเป็นส านักปลัด 
กระทรวงกลาโหม แล้วปีนี้ท่ีเพิ่งงอกมาใหม่คือกองทัพเรือภายใต้แผนบูรณาการอีอีซี (EEC) 
จะเอา ๑๐๐ ล้านบาท ผมบอกว่าหยุดเลยครับ คิดใหม่ครับ งบประมาณควรจะไปรวมอยู่ท่ี
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศท่ีเขามีนักวิจัยจ านวนมากอยู่แล้วเพื่อต่อยอดได้ครับ  
ผมต้องเรียนว่างานวิจัยทางการทหารจริง ๆ แล้วท่ีผ่านมาหลายสิ่งหลายอย่างมันสร้าง
ประโยชน์ให้กับมวลมนุษยชาติท้ังนั้น ตั้งแต่พรายน้ าท่ีอยู่บนนาฬิกา ตั้งแต่กาวร้อนนะครับ 
ระบบจีเอสพี (GPS) รถเต่าโฟล์คสวาเกน หรือแม้แต่อินเทอร์เน็ต ( Internet) สิ่งเหล่านี้ 
ล้วนมาจากการวิจัยทางการทหารเป็นบายโพรดักต์ (By Product) ท่ีเกิดขึ้นท้ังสิ้น ดังนั้น 
เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและเป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการ
ป้องกันประเทศอย่างยั่งยืนให้เราไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีต่างประเทศ เราจ าเป็นท่ีจะต้อง
ลงทุนในการวิจัยทางการทหารให้เพิ่มขึ้น พูดแบบนี้ไม่ได้บอกว่าจะให้ท่านไปเพิ่มงบของ
กลาโหมนะครับ แต่ผมก าลังจะบอกว่าโครงการอื่น ๆ ท่ีมันไม่ได้ตอบโจทย์แล้วมันไม่ใช่
ภารกิจหลักท่ีควรจะท าให้ยกเลิกเสีย------------------------------------------------------------------ 
 

- ๔๑๓/๑ 
 

 
 
 
 
 



๘๓๑ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         วาสนา ๔๑๓/๑ 
 
สไลด์ (Slide) ถัดไปครับ เมื่อสักครู่นายกรัฐมนตรีพูดบอกว่ากองทัพปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ
ในการพัฒนาประเทศช่วยเหลือประชาชน มาดูกันครับ พัฒนาประเทศช่วยเหลือประชาชน  
มีงบประมาณอะไร ย้อนไปตั้งแต่ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๖ งบประมาณอยู่ประมาณ ๓,๑๐๐-๓,๒๐๐ 
ล้านบาท นี่ถือว่าเยอะกว่างบวิจัยเสียอีกนะครับ ผมไม่เถียงว่าเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ แต่ว่า
มันใช่ภารกิจหลักหรือไม่ เพราะอะไรครับ จากประมาณ ๓,๐๐๐ ล้านบาทต้น ๆ ๒,๗๐๐-
๒,๘๐๐ ล้านบาท มันหมดไปกับการเป็นงบจัดหาแหล่งน้ ากับท าถนนครับ แล้วในวงเล็บว่า
แหล่งน้ าและถนนแต่ละโครงการต้องไม่เกิน ๑๐ ล้านบาทด้วย ผมเคยถามเรื่องนี้กับตัวแทน 
ของกองบัญชาการกองทัพไทยว่าท่านแน่ใจอย่างไรว่ามันจะไม่ซ้ าซ้อนกับการใช้งบประมาณ
เหล่านี้ เขาก็ตอบด้วยความภาคภูมิใจบอกว่าเราถาม อปท. ก่อน เราให้ อปท. ส่งค าร้อง  
เข้ามา ให้ท้องถิ่นต่าง ๆ ส่งค าร้องเข้ามา เราถามก่อนไม่มีทางซ้ าซ้อนแน่นอน ผมฟังค าตอบ
แล้วผมก็ร้องอ้าวแบบไม่มีเสียงครับท่านประธาน เพราะอะไรครับ ค าตอบมันอยู่ในตัวเอง  
อยู่แล้วว่าท่านยังไม่รู้เลยว่าท่านจะไปหาแหล่งน้ าหรือท าถนนท่ีไหน แต่ต้องไปถามองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วท าไมไม่เอางบให้เขาไป เอางบมาไว้กับตัวเองเพื่ออะไร ผู้อภิปราย
ของพรรคก้าวไกลมากมายพูดเรื่องการกระจายอ านาจ กระจายงบสู่ท้องถิ่น มาดูของ
กระทรวงกลาโหมแล้วเงินนี่ไม่ใช่น้อย ๆ ถ้าไปเทียบกับกรมทรัพยากรน้ าบาดาลงบประมาณ
ท่ีกองบัญชาการกองทัพไทยถืออยู่นี้ถือเป็น ๔๐ เปอร์เซ็นต์ของทั้งกรมเลย ไม่ใช่น้อย ๆ ครับ 
สรุปแล้วท่ีกองทัพต้องการจะหวงแหนงบประมาณนี้แล้วโครงการเหล่านี้ท าไว้เพื่ออะไรครับ 
เพื่อสร้างความนิยมหรือครับ เพื่อสร้างบุญคุณกับประชาชนหรือครับ เพื่อให้เห็นว่าทหารนั้น
มีความส าคัญกับประชาชนหรือครับ ผมบอกว่าท่านมาผิดทางครับ ท่านมาผิดทางอย่างแรง 
ลองไปดูสหรัฐอเมริกาครับ เวลาท่ีทหารผ่านศึกใส่ชุดทหารแล้วเดินลงในท้องถนนพบปะผู้คน
มีแต่คนยกย่อง มีแต่คนให้เกียรติ เพราะเขาท าหน้าท่ีของเขา ภารกิจหลักท่ีแท้จริงผมไม่ได้
บอกให้ท่านไปรบกับใคร แต่ท่านต้องกลับมาย้อนถามตัวเองครับว่าภารกิจหลักท่านคืออะไร 
เพราะฉะนั้นงบประมาณส่วนนี้ลดได้ครับ ยกเลิกได้ และเปลี่ยนไปเป็นงบวิจัยครับ  
ไปส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ส่วนเรื่องการช่วยเหลือประชาชนในยามวิกฤติ  
ก็เหมือนกับโควิด (COVID) ท่ีผ่านมาครับ กองทัพก็ท าตามค าสั่งของท่านนายกรัฐมนตรี  
และท่านนายกรัฐมนตรีก็จัดสรรงบประมาณจากงบกลางให้ เห็นไหมครับ ไม่จ าเป็นท่ีจะต้อง 
เอางบประมาณมากองท้ิงไว้ทุกปี ๆ เป็นพันล้านเราจัดสรรได้ กองทัพยังคงท าหน้าท่ี  



๘๓๒ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         วาสนา ๔๑๓/๒ 
 
ช่วยเหลือประชาชนตามรัฐธรรมนูญได้ ท่านประธานมาท่ีข้อสังเกตสุดท้ายครับ คือไม่โปร่งใส 
ในการแสดงเอกสารชี้แจงต่อสภา ผมคิดว่านอกจากส่วนราชการในพระองค์แล้วก็เห็นจะมีแต่
กระทรวงกลาโหมนี่ล่ะท่ีบางรายการมาบรรทัดเดียวตั้งแต่ขาวคาดแดงถึงชั้นกรรมาธิการ 
แล้วก็ต่อไปถึงชั้นอนุกรรมาธิการก็ยังคงจะแสดงบรรทัดเดียวไม่มีรายละเอียด สูงท่ีสุด 
ในสไลด์ (Slide) นี้ครับ ปีนี้คือ ๖,๐๐๐ ล้านบาท ถ้าปีท่ีแล้วประมาณ ๗,๒๐๐ ล้านบาท  
คือค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนส่งก าลังบ ารุง และซ่อมบ ารุง และผลิตเพื่อแจกจ่าย ชื่อรายการนี้ 
มีในทุกเหล่าทัพแล้วมาทรงเดียวกันครับ หลักพันล้านแต่ไม่บอกรายละเอียด เคยถามครับ 
เคยถามผู้ชี้แจงในชั้นอนุกรรมาธิการท่านก็ตอบอย่างสุภาพว่าไม่ได้เตรียมมา แล้วพอเวลา  
ในการพิจารณามันก็มีไม่มาก เพื่อนสมาชิกหลายคนก็ต้องเร่งการพิจารณา สุดท้ายแล้วสภา  
ก็ไม่ได้ตรวจสอบ ไม่ได้ดูเลยว่างบประมาณหลัก ๖,๐๐๐  ๗,๐๐๐ ล้านบาท จริง ๆ แล้ว 
เอาไปท าอะไร และถึงเวลาใช้งบประมาณไปก็เบิกจ่ายได้ไม่ครบถ้วน ------------------------- 
 

- ๔๑๔/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๓๓ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   เสาวลักษณ์ ๔๑๔/๑ 
 
เพราะฉะนั้นผมเรียกร้องกับท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีว่ารอบนี้อย่างไรในชั้น
กรรมาธิการขอเอกสารหน่อยครับ ไปเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเขาขอกันหลักสิบ 
หลักร้อย ผมเห็นแล้วผมก็เห็นใจเขาเตรียมเอกสารกันมาเป็นตั้ง ๆ อย่างกรมทางหลวงชนบท
เอกสารมาเป็นลังครับ อยากจะดูโครงการไหน ถนนเส้นไหนมีให้ดูหมด รายละเอียดครบ 
กลาโหมต้องปรับตัวครับ ความโปร่งใสต้องมาครับ  
  แล้วประการสุดท้ายในเรื่องความโปร่งใส คือเรื่องของเงินนอกงบประมาณ 
กองทัพมีการท ากิจกรรมมากมายท่ีใช้ประโยชน์จากท่ีดินราชพัสดุ แล้วท่านก็จะบอกว่า 
เป็นเรื่องของสวัสดิการ แต่สิ่งเหล่านี้ไม่เคยน ามาเปิดเผย กระทรวงกลาโหมเป็นกระทรวง 
ท่ีมีเงินนอกงบประมาณสูงแต่ไม่เคยสมทบลงในงบประมาณเลยแม้แต่ปีเดียวครับ โรงแรม  
ท่ีพักตากอากาศ สนามกอล์ฟ เหมืองหิน ปั๊มน้ ามัน สนามมวย ล่าสุดเห็นบอกจะมีท าสนามม้า
ใหม่อีก รายได้เหล่านี้ไปท่ีไหน ถ้าจะบอกว่าไปท่ีสวัสดิการ นี่เม่ือสักครู่เพิ่งพูดว่ากองทัพบกมี 
๗๗ เปอร์เซ็นต์นะ ถ้ามีพวกนี้ใส่เข้าไปอีกนี่ผมไม่รู้ว่าตกลงแล้วได้เราหมดเงินกับก าลังพล 
ค่าตอบแทน เงินเดือน สวัสดิการไปเท่าไร เร่ืองนี้ไม่ใช่พูดครั้งแรกครับ พูดมาตลอดตั้งแต่เป็น 
ส.ส. กระทู้ถามสดผมก็เคยถาม ท่านรัฐมนตรีนั่งอยู่ตรงนี้ ก็ไม่ได้เอกสารชี้แจง ไม่ได้ค าตอบ 
ตอนนั้นถามเรื่อง ททบ. ๕ ถามเรื่องช่อง ๗ ก็ไม่ได้ค าตอบ ไม่ได้เอกสารชี้แจงอะไร ผมสรุป
จากท่ีผมกล่าวมาท้ังหมดภายใต้ข้อสังเกต ไม่คุ้มค่า ไม่ตอบโจทย์ ไม่โปร่งใส ยืนยันครับ  
รับไม่ได้กับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้โดยเฉพาะของกระทรวงกลาโหม และสุดท้ายผม
อยากจะเรียนท่านประธานแบบนี้ครับ เราพูดกันมาตลอด ๒ วัน มีทั้งเพื่อนสมาชิกท่ีเห็นด้วย
กับร่างและไม่เห็นด้วย ผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกฟากฝั่ง
รัฐบาล ครั้งนี้เราพิจารณางบปี ๒๕๖๖ ถ้าผ่านไปดูเหมือนว่ารัฐบาลนี้จะอยู่ยาว เพราะฉะนั้น
วันนี้เราไม่ได้พิจารณากันแค่ปีงบประมาณเดียว เพราะถ้าผ่านปีนี้ไปงบประมาณปี ๒๕๖๗ 
แม้ว่าจะมีรัฐบาลใหม่เข้ามา แต่ไม่ทันครับ ท างบประมาณปี ๒๕๖๗ ไม่ทัน เพราะงบประมาณ
ปี ๒๕๖๗ จะถูกท าภายใต้รัฐบาลนี้ เพราะถ้าผ่านไปมีโอกาสอยู่ยาวนะครับ ดังนั้นผมวิงวอน
ต่อเพื่อนสมาชิกว่าหยุดประยุทธ์วันนี้ อย่าปล่อยให้ชาติต้องเสียโอกาสไปอีก ๒ ปีงบประมาณ 
ขอบคุณครับ 
  (การประชุมด าเนินมาถึงตอนนี้ นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภา
ผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง ได้กลับมาขึ้นบัลลังก์เพื่อด าเนินการประชุมต่อไป) 



๘๓๔ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   เสาวลักษณ์ ๔๑๔/๒ 
 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  เชิญท่าน
พลเอก ชัยชาญ รัฐมนตรีจะตอบชี้แจง เชิญครับ 
  พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม)  :   
กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรท่ีเคารพครับ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผม  
พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ได้รับมอบหมายจาก  
ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้มาเรียนเพิ่มเติมประเด็น
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้ออภิปรายของท่านสมาชิกในส่วนของกระทรวงกลาโหม ก่อนอื่น
ต้องกราบเรียนว่าต้องขอบคุณท่ีท่านสมาชิกได้ให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินการหรือในการ
เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงกลาโหม ขออนุญาตกราบเรียนท่านประธาน 
และท่านสมาชิกว่าในการด าเนินการนั้นกระทรวงกลาโหมได้ยึดถือเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ใน
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิบัติการของกระทรวงกลาโหม ซึ่งจะต้อง 
มีการเตรียมก าลังเอาไว้ให้พร้อมท้ังเร่ืองของก าลังพลนั่นก็คือคน เร่ืองของหลักนิยม เร่ืองของ
การปฏิบัติ เรื่องของการฝึกศึกษาซึ่งเป็นเรื่องส าคัญ เรื่องของการจัดหน่วย เรื่องของ
ยุทโธปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพและเพียงพอในการท่ีจะใช้ก าลังในการปฏิบัติภารกิจ โดยเป็นเรื่อง
ของป้องกันประเทศ เร่ืองของการรักษาความมั่นคง ผลประโยชน์ของชาติตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม รวมท้ังกฎหมายอื่นท่ี
เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากการปฏิบัติภารกิจท่ีผมได้กล่าวแล้ว ก าลังพล 
และยุทโธปกรณ์ท่ีจัดเตรียมไว้ยังใช้ในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติ  
ในรูปแบบอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหายาเสพติด เร่ืองของอาชญากรรมข้ามชาติ ------- 
 

- ๔๑๕/๑ 
 

 
 
 
 
 



๘๓๕ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สิริพร ๔๑๕/๑ 
 
เร่ืองโรคระบาด เร่ืองภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือประชาชนท่ีประสบ
ความเดือดร้อนในด้านต่าง ๆ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและประชาชนให้มีความกินดีอยู่ดี สร้างความเข้มแข็งในพ้ืนท่ีชายแดน โดยเฉพาะในห้วง
ของสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-๑๙ (COVID-19) ท่ีผ่านมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ได้สั่งการให้กองทัพและหน่วยงานของกระทรวงกลาโหมได้ใช้ศักยภาพทรัพยากรท่ีมีอยู่  
จะเป็นเรื่องของก าลังพลก็ตาม เคร่ืองมือ บุคลากรทางการแพทย์สถานพยาบาล โรงพยาบาล 
ได้ร่วมกับหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทยภาคเอกชน ภาคประชาชน  
ในการท่ีจะป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ (COVID-19) มาอย่างต่อเนื่อง จนสามารถ 
ท่ีจะท าให้การแพร่ระบาดได้คลี่คลาย แนวโน้มก็จะกลับเข้าสู่ปกติในเร็ววันนี้นะครับ ส าหรับ
ในส่วนของงบการกระทรวงกลาโหมนั้น ขออนุญาตกราบเรียนว่าตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 
เป็นต้นมานั้นจนถึงปัจจุบันกระทรวงกลาโหมได้รับการจัดสรรลดลงทุกปีตามท่ีท่านสมาชิก 
ได้กล่าว ในปี ๒๕๖๔ นั้นได้รับการจัดสรรจ านวน ๒๑๕,๑๙๓ ล้านบาท ลดลงจากปี ๒๕๖๓ 
จ านวน ๑๖,๘๙๖ ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ ๗.๒๘ ในปี ๒๕๖๕ คือปีนี้ได้รับการจัดสรร 
๒๐๑,๖๖๖ ล้านบาท ลดลงจากปี ๒๕๖๔ จ านวน ๑๓,๕๒๖ ล้านบาท ลดลงร้อยละ ๖.๒๙ 
และในปีนี้อยู่ในร่าง พ.ร.บ. ๒๕๖๖ นี้ กระทรวงกลาโหมได้รับการจัดสรร ๑๙๗,๒๙๒ ล้านบาท 
ลดลงจากปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จ านวน ๔,๓๗๓ ล้านบาท ลดลงจ านวน ๒.๑๗ ล้านบาท  
ในภาพรวมของร่างงบประมาณปี ๒๕๖๖ ของกระทรวงกลาโหมนั้นได้ปรับลดลงเกือบทุก
รายการของแผนงาน แผนงานพื้นฐานปรับลดลง ๔,๓๑๘ ล้านบาท ลดลงร้อยละ ๑๔.๐๕ 
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับลดลงจ านวน ๑,๙๙๗ ล้านบาท ลดลงร้อยละ ๓.๑๓ แผนงานบูรณาการ 
ปรับลดลงจ านวน ๔๖๑ ล้านบาท ลดลงร้อยละ ๒๑.๔๘ ในส่วนของงบบุคลากรภาครัฐ 
ท่ีท่านสมาชิกได้กรุณากล่าวนั้นท่ีได้เพิ่มขึ้น ๒,๔๐๐ ล้านบาทนั้น ขออนุญาตกราบเรียนว่า 
ในงบท่ีเพิ่มขึ้นส่วนนี้ เป็นงบประมาณในการเลื่อนชั้นเงินเดือนบ าเหน็จประจ าปีของ
ข้าราชการตามสิทธิ ซึ่งเมื่อข้าราชการท างานในแต่ละปีก็จะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือน  
ในส่วนกระทรวงกลาโหมนั้นงบประมาณในส่วนนี้จะอยู่ในงบของกระทรวงกลาโหม 
ซึ่งแตกต่างจากส่วนราชการอื่น จึงท าให้งบประมาณด้านบุคลากรนั้นเพิ่มขึ้น มิใช่หมายความว่า
ก าลังพลเพิ่มขึ้น ในอัตราส่วนก าลังพลนั้นผมจะเรียนอีกครั้งหนึ่งว่าเรื่องของการปรับลด 
จ านวนก าลังพลนั้นกระทรวงกลาโหมถือว่าเป็นเรื่องส าคัญที่จะมีการด าเนินการและได้มีการ 



๘๓๖ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สิริพร ๔๑๕/๒ 
 
วางแผนในการด าเนินการระยะเวลา ๑๐ ปี ผมจะกราบเรียนในตอนท้ายอีกครั้งหนึ่งครับ 
เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนงบประมาณต่องบประมาณประเทศก็จะเห็นได้ว่าสัดส่วนนั้นก็ลดลง
ทุกปีเช่นกัน ปี ๒๕๖๓ ได้รับร้อยละ ๗.๒๕  ปี ๒๕๖๔ ร้อยละ ๖.๕๕  ปี ๒๕๖๕ ร้อยละ 
๖.๕๑ และในร่าง พ.ร.บ. นี้ลดลงร้อยละ ๖.๑๙ เท่านั้น ถ้าคิดเป็นสัดส่วนต่อ จีดีพี (GDP)  
ก็จะเห็นได้ว่าในจีดีพี (GDP) เฉลี่ยนั้นปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๕ ก็ได้จีดีพี (GDP) เฉลี่ยประมาณ 
๑.๓๒ ในร่าง พ.ร.บ. ปี ๒๕๖๖ นี้สัดส่วนหรือ ๑.๑๐ ถ้าเปรียบเทียบจีดีพี (GDP) กับกลุ่ม
อาเซียน (ASEAN) ในภาพเฉลี่ยในกลุ่มอาเซียน (ASEAN) จีดีพี (GDP) รวมประมาณ ๑.๙๘ 
ของกระทรวงกลาโหมก็อยู่ในสัดส่วนประมาณ ๑.๑ ของจีดีพี (GDP) ตามท่ีผมได้กล่าวแล้ว 
ขออนุญาตกราบเรียนว่าในเรื่องของการเตรียมก าลังเรื่องของยุทโธปกรณ์นั้นก็ตามท่ีท่าน
สมาชิกได้กล่าวก็คือว่าเท่าท่ีจ าเป็นจริง ๆ แล้วกลาโหมทุกกองทัพตระหนักดี  ถึงสถานภาพ
การเงินการคลังของประเทศเศรษฐกิจในปัจจุบัน --------------------------------------------------- 
 

- ๔๑๖/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๓๗ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศันสนีย์ ๔๑๖/๑ 
 
ก็จะพยายามท่ีจะสร้างความพร้อมในกองทัพท่ีจะรองรับสถานการณ์ตามอ านาจหน้าท่ี 
ท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายให้ดีท่ีสุด ท่ีท่านกล่าวว่ามุ่งเน้นเรื่องของการซ่อมบ ารุงยืดอายุการใช้งาน 
ในยุทโธปกรณ์ท่ีสามารถท่ีจะซ่อมและกลับมาใช้งานหรือยืดอายุการใช้งานให้ต่อไปได้ระยะหน่ึง 
การจัดหาก็จะจัดในส่วนท่ีซ่อมไม่ได้ ซ่อมแล้วไม่คุ้มค่า ส าคัญคือว่าอะไหล่หายากแล้ว แล้วก็
การจัดหานั้นก็จะจัดหาเพื่อจะให้มีความต่อเนื่อง ให้ได้ยุทโธปกรณ์ท่ีมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ  
มีความทันสมัย ท่านกล่าวถึงออฟเซตโพลิซี (Offset Policy) กล่าวถึงเรื่องของการถ่ายทอด
เทคโนโลยีนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งในการท่ีจะจัดหายุทโธปกรณ์หรือด าเนินการในเรื่องของหลักการ
วิธีการต่าง ๆ นั้นท่ีจะน าเข้ามานั้นก็จะต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วย ในปีงบประมาณ 
๒๕๖๖ นี้ก็กราบเรียนว่างบประมาณถ้าเทียบกับปี ๒๕๖๕ แล้วงบซ่อมยุทโธปกรณ์ได้เพิ่มขึ้น 
งบจัดหายุทโธปกรณ์เทียบกับปี ๒๕๖๕ ก็ลง ตอนนี้ก็ชัดเจนนะครับถ้าท่านไปดูในเอกสาร
งบประมาณ ขออนุญาตกราบเรียนเรื่องอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ต้องขอบคุณท่าน
สมาชิกท่ีเห็นความส าคัญของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศนะครับ เช่นเดียวกันรัฐบาล
กระทรวงกลาโหมเองก็เห็นความส าคัญของอุตสาหกรรมป้องประเทศที่จะวิจัยพัฒนาน าไปสู่
ของการผลิตมาใช้เอง ตรงนี้มีนโยบายชัดเจนจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่าให้  
เหล่าทัพนั้นพิจารณาในการจัดหายุทโธปกรณ์เครื่องมือท่ีผลิตโดยอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศของเราเอง ว่ามีแนวนโยบายท่ีจะให้ทุกเหล่าทัพในปี ๒๕๖๖ เป็นต้นไปได้จัดหา
ยุทโธปกรณ์ท่ีมาจากการวิจัยพัฒนา มีการก าหนดหลักการเรื่องของบวิจัย ถ้าเป็นวิจัยเพื่อ
การผลิตแล้วก็จะไปอยู่ท่ีสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ วิจัยท่ีอยู่กับเหล่าทัพ วิจัยท่ีอยู่
กับกองทัพนั้นจะเป็นวิจัยในเรื่องของหลักการหลักนิยม หรือวิจัยเพื่อท่ีจะพัฒนายุทโธปกรณ์
ท่ีมีอยู่แล้วให้มีเทคโนโลยีสูงขึ้น แต่ถ้าวิจัยและเพื่อการผลิตนั้นก็จะมอบให้ สทป. ซึ่งท่าน
สมาชิกได้กล่าวว่ามีนักวิจัยแล้วก็จะสามารถท่ีจะร่วมลงทุนกับภาคเอกชนได้ในการท่ีจะวิจัย
และผลิตขึ้นมา ไม่เฉพาะการใช้ภายในประเทศเท่านั้น ยังสามารถท่ีจะร่วมทุนและส่งออกไป
ในเชิงพาณิชย์เพื่อน างบประมาณเข้าประเทศได้ด้วย ยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันนี้ได้มีการวิจัย
พัฒนาจรวดต่อสู้รถถังขนาดเบาและขนาดกลางซึ่งอยู่ในอัตราของกองทัพบก ก าลังพัฒนา  
ถ้ามีขีดความสามารถ มีประสิทธิภาพ และการรับรองมาตรฐาน เมื่อสักครู่นี้ท่านสมาชิก 
ได้กล่าวว่าต่างคนต่างรับรอง มีคณะกรรมการมาตรฐานยุทโธปกรณ์ของกระทรวงกลาโหม 
ซึ่งจะรับผิดชอบในการก าหนดมาตรฐาน ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานจะเป็นมาตรฐานของสากล 



๘๓๘ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศันสนีย์ ๔๑๖/๒ 
 
ว่ายุทโธปกรณ์แต่ละชนิดนั้นจะมีมาตรฐานอย่างไร มาตรฐานตรงนี้ก็จะเป็นหลักการอันหนึ่ง
ท่ีจะให้ภาคเอกชนหรือบริษัทร่วมทุนกับ สทป. นั้นใช้เป็นแนวทางในการท่ีจะวิจัยและผลิต 
แล้วก็สามารถท่ีจะน ามาใช้ในกองทัพได้ แล้วก็สามารถท่ีจะส่งออกกรณีท่ีมีกองทัพประเทศ
ต่าง ๆ นั้นมีความสนใจ ซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีต่างประเทศที่สนใจท่ีจะจัดหายุทโธปกรณ์จากบริษัท
ร่วมทุนระหว่าง สทป. กับภาคเอกชนในการท่ีจะจัดหาเข้าไปประจ าการนะครับ เรื่องของรถ
สะเท้ินน้ าสะเท้ินบกยานเกราะล้อยาง เร่ืองของอากาศยานไร้คนขับ ตรงนี้ก็อยู่ในขั้นของการ
วิจัยและรับรองมาตรฐานแล้ว ตอนนี้อยู่ท่ีว่าอยู่ในขั้นของการผลิตที่จะเป็นจ านวนหรือเป็นไป
ตามความต้องการ ขออนุญาตกราบเรียนว่าในปี ๒๕๖๖ นั้นกระทรวงกลาโหมได้ท าแผน 
ปฏิบัติราชการ ๕ ปีในช่วง ๒๕๖๖-๒๕๗๐ โดยท่ีจะมุ่งเน้นในเร่ืองของส่งเสริมการวิจัยพัฒนา
ยุทโธปกรณ์ยุทธภัณฑ์ เรื่องของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้พึ่งพาตนเอง สามารถ
ทดแทนแล้วเป็นหลักประกันในการท่ีจะเป็นความมั่นคง แล้วส าคัญก็คือว่าเป็นการลดการ
น าเข้าก็ต้องดู ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๔๑๗/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๓๙ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)      รัศมี ๔๑๗/๑ 
 
เพราะในการด าเนินการนั้น การวิจัยยุทโธปกรณ์นั้นต้องใช้เวลาในการด าเนินการไม่สามารถ
ท่ีจะใช้เวลาในการ ๓ เดือน ๖ เดือน หรือ ๑ ปี ต้องมีวิจัยและทดสอบและพัฒนาให้ตรงกับ
ความต้องการของผู้ใช้ แล้วท่ีส าคัญก็ต้องมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดับสากลด้วยครับ  
ขออนุญาตกราบเรียนว่าเรื่องของยุทโธปกรณ์มีสมาชิกหลาย ๆ ท่านได้ตั้งค าถามหรือให้
ข้อสังเกตในการด าเนินการ ผมขออนุญาตสรุปอย่างนี้ครับ ในเรื่องของความต้องการ
เครื่องบินขับไล่โจมตี กระผมได้กล่าวนั้นเนื่องจากว่าท่านสมาชิกได้พูดถึงชื่อแบบ แต่ผมก็ได้
กล่าวว่าแบบนั้นได้มีคณะกรรมการได้คัดเลือก ก่อนท่ีจะจัดหายุทโธปกรณ์นั้นทุกเหล่าทัพ
จะต้องตั้งกรรมการขึ้นมาคัดเลือกแบบให้ตรงกับความต้องการดูว่าแบบท้ั งหลายท่ีมี
ยุทโธปกรณ์อยู่นั้นตรงไหนมีความต้องการ ตรงไหนตรงกับการปฏิบัติภารกิจของกองทัพ 
มากท่ีสุด ส าหรับการคัดเลือกแบบแล้วก็จะก าหนดในเรื่องของแผนงานงานโครงการขึ้นมา 
ซึ่งกองทัพอากาศก็ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการคัดเลือกแบบ ท่ีผมกราบเรียนแล้วว่าเหตุผล
อีกครั้งหนึ่งว่าท่ีต้องจัดหานั้นเพื่อทดแทนเครื่องบินขับไล่โจมตีท่ีใช้มานาน เก่ามากครับ  
ท่ีผมกราบเรียนว่าบางเครื่องนั้นอายุ ๔๑ ปี เฉลี่ยแล้วท่ีมีอยู่นั้น ๒๘ ปี เริ่มมีการปลด
ประจ าการตั้งแต่ปี ๒๕๖๔ ท่ีผ่านมา และจะปลดประจ าการไปเรื่อย ๆ จนถึงปี ๒๕๗๔ พอถึง 
ปี ๒๕๗๔ แล้ว กองทัพอากาศจะมีเคร่ืองบินขับไล่โจมตีเหลืออยู่ประมาณ ๑ ใน ๓ ของอัตรา 
นั่นหมายความว่ากองทัพอากาศเองหรือประเทศไทยเองก็ต้องมีความเสี่ยงในเรื่องของการ
ปกป้องผลประโยชน์ของชาติ ปกป้องน่านฟ้าของประเทศไทย การด าเนินการนั้นมีกล่าวถึง
ว่าเรื่องของบปฏิบัติการ เรื่องการส่งก าลังบ ารุง คณะกรรมการคัดเลือกแบบนั้นก็ต้องพิจารณา
เรื่องการส่งก าลังบ ารุงด้วย เรื่องเอ็มคอสต์ (M Cost) โอคอสต์ (O Cost) เรื่องงบปฏิบัติการ 
ขออนุญาตกราบเรียนว่าในแบบท่ีได้คัดเลือกขึ้นมาใหม่นี้ถ้าพูดถึง งบปฏิบัติการแล้วก็
ใกล้เคียงกับแบบที่กองทัพอากาศที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่ได้มีความแตกต่างกัน รวมท้ังเรื่อง
ระบบอาวุธท่ีกล่าวว่าจัดหาและมีระบบอาวุธนั้น ขออนุญาตเรียนว่าระบบอาวุธของขับไล่
โจมตีท่ีมีอยู่ปัจจุบันนั้นสามารถใช้กับแบบเครื่องบินท่ีจะจัดหาใหม่นี้ได้สามารถใช้กันได้ 
เพราะว่าลักษณะเป็นเครื่องบินในลักษณะตระกูลเดียวกัน อันนี้ขออนุญาตการเรียนในขั้นต้น
ส าหรับเรื่องของเครื่องบินขับไล่โจม เรื่องของโครงการจัดหาอากาศยานไร้คนขับประจ า  
ฐานบินชายฝั่งกองทัพเรือ ก่อนอื่นขออนุญาตเรียนครับว่าในเร่ืองของการจัดหายุทโธปกรณ์  
ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านก็เน้นย้ าทุกหน่วยงาน 



๘๔๐ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)      รัศมี ๔๑๗/๒ 
 
ในกระทรวงกลาโหม การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องด าเนินการด้วยความโปร่งใส  
ยึดกรอบกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ท่ีเกี่ยวข้อง ส าคัญคือจะต้องค านึงถึง
ผลประโยชน์ของกองทัพ ผลประโยชน์ของชาติเป็นส าคัญ ในการด าเนินการในโครงการ
จัดหาอากาศยานไร้คนขับประจ าฐานบินชายฝั่งของกองทัพเรือนั้น กองทัพเรือก็ได้จัดตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมา มีคณะกรรมการซื้อซึ่งเป็นการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะตามความ
ต้องการทางยุทธการ เร่ืองของการลาดตระเวนในน่านน้ า เร่ืองของการป้องกันภัยพิบัติต่าง ๆ 
ในทะเล มีการก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคาและเกณฑ์เทคนิค
ประกอบอื่น ๆ เป็นคะแนน มีคณะกรรมการท่ีจะให้คะแนน ส าคัญก็คือว่าโครงการนี้ได้รับ
การคัดเลือกเข้าร่วมการจัดท าข้อตกลงคุณธรรมประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ นะครับ  
โดยคณะกรรมการความร่วมมือการป้องกันการทุจริตได้จัดคณะผู้สังเกตการณ์จากองค์กร
ต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทย ซึ่งเป็นตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์  
ให้ค าแนะน าตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนของการ
ด าเนินการ ส าหรับกรณีท่ีกล่าวว่าประเทศท่ีจัดหาไปนั้นมีประวัติการตก ขออนุญาตเรียนว่า
แบบท่ีจัดหาท่ีตกนั้นเป็นคนละแบบ หรือคนละรุ่นกัน ส าหรับสถานการณ์ท่ีกองทัพเรือ 
ได้คัดเลือก ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
              - ๔๑๘/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๔๑ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศิริรัตน์ ๔๑๘/๑ 
 
  ต่อไปเรื่องของกรณีเรือด าน้ า ต้องกราบเรียนท่านประธานไปยังท่านสมาชิก
อีกครั้งหนึ่งว่าเรื่องของการจัดหาเรือล าน้ ากองทัพเรือนั้นเป็นการด าเนินการโดยรัฐบาล 
ต่อรัฐบาล เป็นการด าเนินการในทุกขั้นตอนนั้นก็เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ  
ทางราชการและมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง ในกรณีท่ีจีนไม่สามารถท่ีจะจัดหาเครื่องยนต์
เอ็มทียู (MTU) ตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญานั้น กองทัพเรือไม่ได้นิ่งนอนใจขณะนี้ก็ได้ประสาน
และเชิญผู้แทนหรือว่าเจ้าของบริษัทผู้ผลิตนั้นได้มาร่วมในการท่ีจะให้ข้อหาทางออกในการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ และการด าเนินการ ซึ่งกองทัพเรือยืนยันว่าจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตาม
สัญญา เป็นไปตามข้อตกลง รวมท้ังระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องทุกประการ ซึ่งคิดว่า  
ในเดือนนี้ทางบริษัทผู้ผลิตนั้นก็จะจัดส่งเจ้าหน้าท่ีมาประสานงานกับทางกองทัพเรือ 
กองทัพเรือยืนยันว่ากองทัพเรือจะยึดถือสัญญายึดถือผลประโยชน์ของชาติยึดถือผลประโยชน์
ของกองทัพเรือเป็นส าคัญ  
  เรื่องของกองทัพเรืออีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของมีท่านสมาชิกท่านได้กล่าวถึงว่า
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนั้น ท าไมกองทัพเรือถึงเข้าไปด าเนินการด้วย ขออนุญาต
กราบเรียนท่านประธานว่าในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรืออีอีซี (EEC) นั้น 
จุดส าคัญก็คือการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาให้เป็นสนามบินนานาชาติ ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นหัวใจ
ส าคัญของการท่ีจะเปิดประตูไปสู่เศรษฐกิจ แต่ปัจจุบันหรือแต่เดิมนี้สนามบินอู่ตะเภานั้นเป็น
สนามบินท่ีใช้ด้านความมั่นคงเป็นหลัก และต่อไปก็จะใช้ศักยภาพตรงนี้เป็นเรื่องของเชิง
พาณิชย์ด้วย เนื่องจากว่าสนามบินอู่ตะเภานั้นอยู่ใกล้หรือว่าเป็นอยู่ในพื้นท่ีท่ีกองทัพเรือใช้
ประโยชน์อยู่เดิม บริเวณใกล้เคียงก็เป็นพื้นท่ีของกองทัพเรือและในฐานะท่ีเป็นผู้ดูแลความ
ปลอดภัยและป้องกันภัยสนามบิน การประสานงาน การใช้ประโยชน์ในท่ีดินรอบบริเวณ 
อู่ตะเภาซึ่งเป็นพื้นท่ีท่ีก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์นั้นก็จะท าให้มีการประสานงาน ประสานการ
ปฏิบัติได้และท าให้โครงการได้ประสบผลส าเร็จ แล้วก็ไม่มีปัญหาข้อขัดข้องใด ๆ ในการ
ด าเนินการในปี ๒๕๖๖ นั้นท่ีมีโครงการของกองทัพเรือนั้นก็เป็นโครงการท่ีจะย้ายหน่วย
กองทัพเรือบางหน่วยท่ีมีผลกระทบท่ีได้รับผลกระทบต่อการขึ้นลงของเครื่องบิน รวมท้ัง 
เส้นทางผ่านรถไฟความเร็วสูง ตรงนี้กองทัพเรือเองก็จะให้ทางสนามบินอู่ตะเภานั้นใช้
ประโยชน์ท้ังในด้านเชิงพาณิชย์ ขณะเดียวกันก็สามารถท่ีจะใช้ประโยชน์ด้านความมั่นคง
กรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉินและมีสถานการณ์วิกฤติหรือภัยพิบัติเกิดขึ้นด้วย มีเรื่องของท่ีท่านกล่าว 



๘๔๒ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศิริรัตน์ ๔๑๘/๒ 
 
เรื่องของเงินนอกงบประมาณ ขออนุญาตกราบเรียนว่าในส่วนของเงินนอกงบประมาณ 
ในกระทรวงกลาโหมนั้น หลัก ๆ ก็จะเป็นเงินรายรับสถานพยาบาลหรือเงินเกี่ยวกับเรื่องของ
การศึกษา ตรงนี้ก็จะมีระเบียบพิธีการมีเรื่องของการตรวจสอบ มีเรื่องของการรายงาน  
และมีเรื่องของการใช้จ่าย สามารถท่ีจะตรวจสอบได้ว่าเงินรายรับจะพยายามน าไปใช้อะไร 
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
  เรื่องของสวัสดิการ ต้องกราบเรียนว่าเรื่องของสวัสดิการก าลังพล ผมว่า 
ทุกหน่วยราชการก็มีสวัสดิการก าลังพล กองทัพก็มีสวัสดิการของกองทัพ ผมว่าประเทศ 
ต่าง ๆ แม้แต่ประเทศสหรัฐอเมริกาเองหรือประเทศในอาเซียน (ASEAN) เองทุกประเทศ 
ก็จะมีเรื่องสวัสดิการของก าลังพลเมื่อยามท่ีเข้าไปปฏิบัติภารกิจมาเราก็ได้มีการพักฟื้น 
พักผ่อนและผ่อนคลายตรงนี้ขออนุญาตกราบเรียนว่าท่ีกองทัพได้ด าเนินการอยู่นั้นก็ยึดถือ
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการ เช่นเดียวกันก็มีการใช้จ่าย  
มีคณะกรรมการ มีการรายงาน มีการตรวจสอบโดยการตรวจสอบท้ังเรื่องของภายใน 
ส านักงานตรวจสอบภายในของแต่ละเหล่าทัพเอง เพื่อท่ีจะให้ใช้รายรับจากสวัสดิการนั้น 
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดสวัสดิการในแต่ละส่วน ------------------------------------ 
 

- ๔๑๙/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๔๓ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ภาวดี ๔๑๙/๑ 
 
เรื่องของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ต้องกราบเรียนว่าในภารกิจของหน่วยบัญชาทหาร
พัฒนานั้นจะไปภารกิจในเรื่องของการพัฒนาในพื้นท่ีทุรกันดารหรือพื้นท่ีชายแดน ท่ีส าคัญ
นั้นคือพัฒนาให้สอดคล้องกับการป้องกันประเทศ สอดคล้องกับแผนป้องกันประเทศ 
เพื่อท่ีจะ ๑. ก็คือว่าด้านยุทธการด้วย ๒. ก็คือเรื่องของการกิจการพลเรือนท่ีดูแลพี่น้อง
ประชาชนอยู่ในพื้นท่ีชายแดน กราบเรียนว่าในการวางแผนนั้นถ้าเป็นเรื่องน้ าก็อยู่ในกรอบ
ของ สทนช. แล้วก็จะวางแผนนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนกัน ชัดเจนนะครับว่าท่ีท่านกล่าว
ก็คือว่าจะต้องไม่มีความซ้ าซ้อนกันในเรื่องของการด าเนินการตรงนี้ ในเรื่องของก าลังพล 
ก็เป็นเรื่องส าคัญ ผมขออนุญาตกราบเรียนในเรื่องก าลังพลว่ากระทรวงกลาโหมนั้นได้ให้
ความส าคัญกับเร่ืองของก าลังพล ได้จัดท าแผนการปรับลดก าลังพลเป็นแผนแม่บทการปฏิรูป
กองทัพ ๖๐ และ ๖๙ ซึ่งตรงนั้นมีเป้าหมายท่ีจะลดก าลังพลลงใน ๑๐ ปี ๕ เปอร์เซ็นต์  
ขออนุญาตกราบเรียนว่าท าไมถึงต้องใช้ระยะเวลาด าเนินการ เนื่องจากว่าก าลังพลนั้น 
ไม่สามารถท่ีจะปลดเขาออกได้ เพราะฉะนั้นในการด าเนินการก็จะเป็นการเกษียณอายุ
ออกไปจ านวนหนึ่ง บรรจุเข้ามาทดแทนให้น้อยลง หรือให้มีอัตราท่ีบรรจุเข้ามาให้น้อยลง  
ท่ีส าคัญก็คือว่าจะต้องไปปรับอัตราการจัดหน่วย แต่ละหน่วยก็จะมีนายทหาร มีนายทหาร
ชั้นประทวนคอืนายสิบ เพราะฉะนั้นอัตราพลทหารก็จัดหน่วยให้เล็กลงเพ่ือท่ีจะท าให้จ านวน
ก าลังพลน้อยลง อัตราน้อยลง บรรจุก าลังพลน้อยลง เรียนว่าในส่วนของการด าเนินการใน 
๑๐ ปี ถึงปี ๒๕๗๐ นั้นจะสามารถลดก าลังพลตามแผนได้ประมาณ ๑๒,๐๐๐ นาย ซึ่งคิดว่า
จะท าให้ลดงบบุคลากรลงได้ประมาณ ๒,๑๐๐ ล้านบาทเศษ ก็ด าเนินการอยู่ก็เป็นไปตาม
เป้าหมายดูว่าในปี ๒๕๗๐ นั้นจ านวนก าลังพลจะต้องลดลง แต่สิ่งหนึ่งท่ีลดลงในปัจจุบันตามท่ี
ผมกราบเรียนแล้วว่าได้มีการปรับอัตราการจัดหน่วย อัตราก าลังพล ทหารกองประจ าการ 
ท่ีเข้ากองประจ าการในปี ๒๕๖๕ นี้ ทุกปีประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ คนเศษ ปีนี้ประมาณ 
๘๐,๐๐๐ คนเศษเท่านั้น เพราะว่าท่ีผมกราบเรียนว่าได้มีการปรับอัตราการจัดหน่วยให้กระชับ
มากยิ่งขึ้น ใน ๘๑,๙๐๐ คน ก็จะเป็นสัดส่วนท่ีสมัครเข้ามาประมาณ ๓๕,๐๐๐ คน แล้วก็ตรวจ
เลือกเข้ามา ๔๕,๐๐๐ คน ในอัตราสัดส่วนประมาณ ๔๕:๕๕ ก็คิดว่าในอนาคตต่อไปนั้น 
ก็จะประชาสัมพันธ์เร่งรัดให้มีการสมัครเข้ามามากขึ้น ด้วยผู้ท่ีสมัครเข้ามานั้นก็จะได้รับ 
ในเรื่องของการเข้าสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนนายสิบหรือว่าการได้รับสิทธิอื่น ๆ เพิ่มเติม 
มากขึ้นเพ่ือเป็นแรงจูงใจให้ทหารกองเกินนั้นเข้ามารับสมัครเป็นทหารกองประจ าการมากขึ้น 



๘๔๔ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ภาวดี ๔๑๙/๒ 
 
ท้ังหมดนี้ที่ผมได้กราบเรียนก็เป็นการด าเนินการของกระทรวงกลาโหม ขอเรียนว่าการพัฒนา
ศักยภาพและเตรียมก าลังกองทัพให้มีความสมบูรณ์ท่ีพร้อมจะรองรับสถานการณ์มั่นคงของ
ประเทศ ของภูมิภาคและของโลกท่ีปัจจุบันท่านคงทราบดีว่าสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น มีความ
ผันผวน มีความไม่แน่นอน จะเห็นได้ถึงความตึงเครียดของคาบสมุทรเกาหลี เรื่องของทะเล
จีนใต้ เร่ืองการอ้างกรรมสิทธิ์หมู่เกาะเหนือดินแดน เหตุการณ์ความรุนแรงทางทหารระหว่าง
รัสเซียและยูเครน ซึ่งท้ังหมดนี้ไม่ได้เป็นการเผชิญหน้าระหว่าง ๒ ประเทศเท่านั้น แต่ท าให้
เรื่องของทางทหาร ทางยุทโธปกรณ์ทางทหารนั้นเป็นยุทธศาสตร์เป็นการด าเนินเชิงนโยบาย
ของประเทศท่ีมีอ านาจของโลก ชาติอ านาจของโลกและชาติพันธมิตรแต่ละฝ่ายด้วย ท้ังหมดนี้
จะมีผลนอกจากผลกระทบในด้านความมั่นคงแล้ว ยังกระทบในด้านอื่น ๆ ไม่ว่าทางด้าน
เศรษฐกิจ ความมั่นคงด้านอาหารหรือความมั่นคงด้านพลังงานท่ีมีผลในปัจจุบัน ------------- 
 

- ๔๒๐/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๔๕ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)         ศิริวรรณ ๔๒๐/๑ 
 
ทุกประเทศไม่อาจปฏิเสธผลกระทบนี้เกิดขึ้นได้ ประเทศต่าง ๆ รวมท้ังประเทศในภูมิภาคเอง
ก็ต้องมีการปรับ มีการเปลี่ยน มีการพัฒนาขีดความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
กระทรวงกลาโหมก็มีความจ าเป็นท่ีจะต้องเตรียมกองทัพให้มีความพร้อมในระดับหนึ่งท่ีจะ
รองรับสถานการณ์ได้ภายใต้งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดท่ีผมได้กราบเรียนมาแล้วข้างต้น 
มิได้มีหวังหรือหวังว่าจะเตรียมก าลังเพื่อไปรบกับใคร เตรียมก าลังเพื่อเอาไว้ป้องกันตนเอง 
เตรียมก าลังไว้เพื่อการพิทักษ์รักษาสถาบันหลักของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปกป้อง
ผลประโยชน์ของชาติ ดูแลความปลอดภัยพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดน การช่วยเหลือ
ประชาชน การบรรเทาภัยพิบัติ การพัฒนาประเทศ  
  สุดท้าย กระผมขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานไปยังท่านสมาชิกว่า
กระทรวงกลาโหมให้ความส าคัญในการปฏิบัติภารกิจตามหน้าท่ีความรั บผิดชอบตาม
รัฐธรรมนูญ ตามกฎหมายบัญญัติ ควบคู่ไปกับดูแลพี่น้องประชาชน ช่วยเหลือทุกวิกฤติ  
ท่ีเกิดขึ้น บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้ทุกโอกาส โดยใช้ศักยภาพทรัพยากร
ท่ีมีอยู่ ส าหรับงบประมาณหรือการพิจารณาของท่านกรรมาธิการนั้นเมื่อผ่านไปแล้ว
กระทรวงกลาโหมจะใช้งบประมาณดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพคุ้มค่ามากท่ีสุด โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของชาติและความมั่นคงของชาติเป็นส าคัญ ขอบคุณมากครับ  
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  เชิญท่าน
นายกรัฐมนตรีครับ  
  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา (นายกรัฐมนตรีแ ละรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงกลาโหม)  :  กราบขอบพระคุณครับ ท่านประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกท่ีรัก 
ทุกท่าน จากภารกิจดังกล่าวท่ีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการได้กรุณาชี้แจงไปเมื่อสักครู่จะเห็นว่า
เราต้องมีการเตรียมก าลัง มีการฝึก มีการฝึกร่วม มีการฝึกการใช้อาวุธ มีการจัดหาอุปกรณ ์
ท่ีท าให้ก าลังพลของเราปลอดภัย แล้วก็มีศักยภาพสงคราม เรียกว่าท่ีรวมท้ังในเรื่องของคน 
ในเรื่องของขวัญก าลังใจ ในเรื่องท่ีจะต้องเรียนรู้อีกเยอะว่าในเรื่องของความมั่นคงนั้น  
มันเกี่ยวพันกันอย่างไรกับอย่างอื่นไปด้วย ถ้าเรามีศักดิ์สงครามท่ีเปรียบเทียบกับเขาไม่ ได้
มากนัก เราก็จะท าอะไรไม่ได้ วันนี้อย่างท่ีผมเรียนไปแล้วว่าในบรรดาประเทศเพื่อนบ้าน  
ของเรามีการพัฒนามากขึ้นเรื่อย ๆ ในช่วง ๓ ปีท่ีผ่านมานี้ มากกว่าท่ีเราได้เตรียมการท่ีจะ
จัดหาเอาไว้นี้ มันก็จ าเป็นเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น ก็อย่างท่ีผมเรียนไป 



๘๔๖ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)         ศิริวรรณ ๔๒๐/๒ 
 
เมื่อสักครู่แล้วครับ จากการท่ีได้ฟังการอภิปรายมาจนถึงวันนี้ แม้ว่าผมจะมีภารกิจอื่นอยู่ด้วย  
ผมก็ไปปฏิบัติหน้าท่ีของผม ขณะเดียวกันผมก็รับฟังความคิดเห็น ค าอภิปรายของท่าน ส.ส. 
ทุกคน มีการสรุปมา แล้วผมก็เห็นค าถาม ค าตอบทุกท่าน หลายอย่างก็ต้องให้กระทรวง 
รัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องได้ชี้แจงในรายละเอียด ผมก็จะขออนุญาตชี้แจงในภาพรวมอีกครั้ง 
เพ่ือให้บรรดาท่าน ส.ส. ท้ังหลายและประชาชนท่ัวไปท่ีรับฟังอยู่หรือตามสื่อโซเชียล (Social) 
ต่าง ๆ ได้รับทราบด้วยอีกครั้งหนึ่ง ว่างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๖ นั้นเป็นแหล่งเงิน
ประเภทหนึ่งของการท านโยบายรัฐบาล ถ้าหากพวกเรามองเฉพาะรายการท่ีปรากฏอยู่ใน
เอกสารงบประมาณปี ๒๕๖๖ แล้ว แล้วตัดสินเลยว่ารัฐบาลไม่ท าอะไรหรือประเทศเราไม่ได้
อะไรนั้น ผมขอเรียนให้ทราบว่าท่ีผ่านมารัฐบาลได้ท างานโดยใช้แหล่งเงินหลายอย่าง  
บางเรื่องรัฐบาลใช้ประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเรามาพิจารณากันในช่วงเวลานี้มาด าเนินการ 
บางเรื่องรัฐบาลใช้เงินกู้ด าเนินการ บางเรื่องก็ใช้เงินรายได้รัฐวิสาหกิจหรือเงินนอก
งบประมาณด าเนินการ โครงการลงทุนส่วนใหญ่ท่ีไม่ปรากฏอยู่ในงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีนั้น รัฐบาลจะด าเนินการโดยการร่วมลงทุนภาครัฐและเอกชนท่ีเรียกว่าพีพีพี (PPP) 
ซึ่งก็มีความก้าวหน้ามาตามล าดับ ผมขอสรุปให้เห็นภาพกว้าง ๆ ว่าแหล่งเงินต่าง ๆ เหล่านี้
นั้นรัฐบาลท าอะไรมาบ้าง และจะท าอะไรต่อ ถึงแม้ว่าเราจะต้องใช้งบประมาณขาดดุล 
จะต้องมีการกู้เงินอะไรต่าง ๆ หลายอย่างนั้นในช่วงนี้จ านวนหนี้สาธารณะหรืออะไรต่าง ๆ  
ท่ีเพ่ิมขึ้นส่วนหนึ่งก็มาจากเงินกู้ ๑.๕ แสนล้านบาท ท่ีผ่านมาท่านก็รู้ว่าเรามีสถานการณ์อะไร
เกิดขึ้นในประเทศของเรา ถ้าดูตัวเลข ถ้าไม่คิดถึงเงินยอดนี้ท่ีต้องมาดูแลประชาชน มาฟื้นฟู 
มาอะไรต่าง ๆ เหล่านี้ เพื่อให้เขาอยู่รอดในช่วงท่ีโควิด (COVID) ระบาดครับ หนี้สาธารณะ
ขึ้นไม่ถึง ๖๐ เปอร์เซ็นต์อยู่แล้ว ๕๐ กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นให้ดูตรงนี้ว่า 
เงินท่ีเอามานั้นใช้ท าอะไร ----------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๔๒๑/๑ 
 

 
 



๘๔๗ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สามัญสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ธัญรดา ๔๒๑/๑ 
 
เมื่อสักครู่นี้เฉพาะกระทรวงแรงงานกระทรวงเดียวก็ชี้แจงไปแล้วว่าต้องใช้เงินดูแลคนไป 
กี่ล้านคน ไปตรงไหนบ้าง ไปอะไรบ้าง อะไรท่ีต้องให้รัฐบาลส่วนกลางท่ีต้องเอาไปช่วย 
งบกองทุนประกันสังคม ในเรื่องการดูแลในทุกกลุ่มกิจกรรม เรามีความหลากหลายมากมาย 
ในประเทศของเรานะครับ 
  เรื่องแรก เรื่องแหล่งเงินต่าง ๆ เหล่านี้รัฐบาลท าอะไรมาบ้าง แล้วเราจะท า
อะไรต่อไป หลายคนก็บอกว่าเราไม่มีอนาคต เรื่องแรกก็คือเรื่องอุตสาหกรรมเป้าหมาย  
เราได้มีการพัฒนาสานต่อนโยบายเรื่องของการส่งเสริม ๑๒ อุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีเราเริ่ม
เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ นี่คือสิ่งใหม่ท่ีเราท ามาหลายปีท่ีผ่านมาต้องใช้เวลาในการ
ด าเนินการ ใช้งบประมาณมาตามล าดับ เพราะว่าท่ีผ่านมาจ าได้ว่าเรามีในเรื่องของโชติช่วง
ชัชวาลมาตั้งแต่ตอนโน้นแล้วเราไม่ได้ท าอะไรใหม่เลย เพราะฉะนั้นก็ท าให้รายได้ประเทศ
ลดลงตามล าดับ เพราะเราเป็นประเทศเกษตรกรรมอย่างเดียว เราก็ปรับภาพของเราให้เป็น
เศรษฐกิจในยุคใหม่ของเรา ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
เรื่องอุตสาหกรรมเป้าหมาย รัฐบาลได้ส่งเสริม ๑๒ อุตสาหกรรมเป้าหมายตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ 
เป็นต้นมา คือ ๕ อุตสาหกรรมเดิมให้ทันสมัยขึ้น ให้มีการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น มีแรงงานท่ีมี
ฝีมือมากขึ้น อันนั้นคือของเดิมท่ีมีอยู่ท่ีเป็นรายได้ของประเทศในอดีตท่ีผ่านมา แล้ วใน
ปัจจุบันนั้นเราก็เพิ่มมาอีก ๗ อุตสาหกรรมเป้าหมายซึ่งรวมไปถึงเรื่องอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศด้วยเพื่อเราจะได้พึ่งพาตัวเองได้ วันนี้ก็ได้มีการผลิตหลาย  ๆ อย่างออกมาแล้ว 
แล้วมีความร่วมมือกับภาคธุรกิจเอกชน บริษัทต่าง ๆ และร่วมในคณะกรรมการเพื่อจะ
ด าเนินการสานต่อกันไปเราก็มีเป้าหมายก็เป็นท่ีน่ายินดีว่าก็มีต่างประเทศเริ่มสนใจแล้ว 
ในการท่ีจะจัดซื้อจัดหา และของเราเองผมให้นโยบายไปแล้วว่าเมื่อผ่านมาตรฐานรับรอง  
กันเรียบร้อยแล้วมีการใช้ มีคนสนใจมีอะไรต่าง ๆ เหล่านี้  ผมก็จะต้องให้หน่วยงาน 
ในกระทรวงกลาโหมได้จัดซื้อเอาไว้ใช้ในราชการเพื่อสนับสนุนในอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศของเรา รวมความไปถึงในเรื่องของการร่วมมือกับต่างประเทศในการสร้าง
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศของเราด้วยการวิจัยและพัฒนาร่วมกันก็มีหลายประเทศ 
ให้ความสนใจในเรื่องนี้ อันนี้ก็จะอยู่ในกลุ่มงานของอีอีซี (EEC) อยู่แล้วนะครับ ส าหรับ  
๕ อุตสาหกรรมเดิมนั้นเรามีศักยภาพท่านก็คงรู้อยู่แล้ว เรื่องรถยนต์บ้าง เรื่องอะไรบ้าง
ท านองนี้  แต่สินค้าเหล่านั้นสินค้าเดิมวันนี้ขาดนวัตกรรม สินค้าเราแข่งขันเขาไม่ได้  



๘๔๘ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สามัญสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ธัญรดา ๔๒๑/๒ 
 
เพราะฉะนั้นเราต้องเพิ่มเติมเหล่านี้ของเดิมท่ีมีอยู่แล้วเดิมท่ีเป็นรายได้ของประเทศ แล้วเรา 
ก็ต้องมีต่อยอดด้วย ๗ อุตสาหกรรมใหม่ท่ีเราเรียกว่า นิวเอสเคิร์ฟ (New S-Curve) ซึ่งมัน
เป็นแนวโน้มของโลกในอนาคตและปัจจุบันด้วย เช่น ยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ การท่องเท่ียว กลุ่มรายได้ดี และการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ การเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ การแปรรูปอาหาร เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ดิจิทัล การแพทย์ 
และสุขภาพครบวงจร สิ่งเหล่านี้มันคืออนาคตของประเทศของเราเป็นฐานในการสร้างรายได้ 
สร้างจีดีพี (GDP) ใหม่ขึ้นมาเพื่อมาตอบสนองความต้องการของประชาชนในความเดือดร้อน
ในเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้ท่ีท่านได้เรียนมาได้พูดมากับผมในสภานี้ เราก็จะเกิดฐานการสร้าง
รายได้ใหม่ การจ้างงานใหม่ ๆ การพัฒนาคนในประเทศของเราท่ีจะต้องใช้อาศัยเงินทุนจาก
แหล่งต่าง ๆ มาด าเนินการ รวมท้ังการลงทุนจากนักลงทุนท้ังไทยและต่างประเทศด้วย 
รัฐบาลก็ต้องแก้ไขเรื่องกฎหมาย เรื่องของออกมาตรการทางการภาษี มาตรการการให้สิทธิ
ประโยชน์ในการลงทุน รวมถึงปลดล็อกข้อกฎหมายต่าง ๆ ให้เป็นสากล ท้ังนี้เพื่อให้เกิดการ
ลงทุนได้มากขึ้น ซึ่งก็มีความก้าวหน้าอยู่หลายอย่างหลายประการด้วยกันนะครับ  
  โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอีอีซี (EEC) นั้นเกิดขึ้นเพื่อเป็นพื้นท่ี
ในการลงทุนและการบ่มเพาะ ๑๒ อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ โครงการโครงสร้าง
พื้นฐานของอีอีซี (EEC) ได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นประตูส าคัญท่ีเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่ง
และโลจิสติกส์ (Logistics) ของไทยท้ังทางบก ทางราง ทางน้ า ทางอากาศ เพื่อเชื่อมโยง
ประเทศต่าง ๆ ท้ังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียแปซิฟิก นอกจากนี้เรามีการพัฒนา  
ท่ีเรียกว่าเมืองแห่งนวัตกรรม หรือเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  
อีอีซีไอ (EECi) ให้เป็นซิลิคอนวัลเลย์ (Silicon Valley) ของเมืองไทยและเมืองใหม่อัจฉริยะ
ด้วยนวัตกรรมหรือเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล อีอีซีดี (Digital EECd) 
ปัจจุบันนั้นมีการด าเนินงานท่ีมีความก้าวหน้าตามล าดับ ท้ังนี้อีอีซี (EEC) ไม่ได้เป็นเรื่องท่ี
หลายคนกล่าวว่าเป็นเรื่องของคนรวยอย่างท่ีท่านกล่าวมา อีอีซี (EEC) จะท าให้เกิดการ
กระจายรายได้ การจ้างงานให้กับผู้ประกอบการรายย่อย ---------------------------------------- 
 

- ๔๒๒/๑ 
 



๘๔๙ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       สวรรยา ๔๒๒/๑ 
 
สร้างห่วงโซ่เอสเอ็มอี (SMEs) ร้านค้าชุมชนต่าง ๆ มากมายเป็นวงกว้างท้ังในระดับฐานราก
ไปจนถึงระดับประเทศ เช่น  ๑. คือการสร้างโอกาส สร้างงานให้แก่เยาวชนหญิงชาย  
วุฒิอาชีวศึกษา ปริญญาตรี โท เอก ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น อุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวกว่า ๑๗,๐๐๐ ต าแหน่ง อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) ๑๑๖,๐๐๐ กว่าต าแหน่ง 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ๕๘,๐๐๐ กว่าต าแหน่ง อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 
๑๑,๐๐๐ กว่าต าแหน่ง อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ (Logistics) ๑๙,๐๐๐ กว่าต าแหน่ง 
อุตสาหกรรมยานยนต์อนาคต ๕๓,๐๐๐ กว่าต าแหน่งอุตสาหกรรมการบิน ๓๒,๐๐๐ กว่า
ต าแหน่ง และอุตสาหกรรมระบบราง ๒๔,๐๐๐ กว่าต าแหน่ง  ๒. ก็คือในเรื่องของการจ้าง
งานภาคธุรกิจไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ อัตราใน ๕ ปี ภาคแรงงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
๑๖,๐๐๐ อัตรา สร้างผลตอบแทนกลับมาในรูปของส่วนแบ่งรายได้และภาษีให้กับภาครัฐ
จากโครงสร้างพื้นฐานส าคัญท้ัง ๔ อย่างคือรถไฟความเร็วสูง สนามบิน ท่าเรือ เช่น สนามบิน
อู่ตะเภา จะเพิ่มรายได้รัฐเข้าประเทศมากกว่า ๓๐๐,๐๐๐ ล้านบาท สร้างงานเพิ่มกว่า 
๑๕,๖๐๐ ต าแหน่งใน ๕ ปี เหล่านี้เป็นต้น  
   สิ่งท่ีรัฐบาลได้มีการวางแผนและท ามาอย่างต่อเนื่องอีกเรื่องก็คือการลงทุน 
ในโครงสร้างพื้นฐานท่ัวประเทศเพื่อส่งผลให้เกิดการลงทุนจริง เชื่อมโยงแต่ละภาคของ
ประเทศ ประชาชนเข้าถึงโอกาสและเชื่อมต่อภูมิภาคอาเซียน (ASEAN) ทุกเส้นทาง ถนน  
ในปี ๒๕๕๗ เรามีเส้นทางหลักเพียง ๔,๒๗๑ กิโลเมตร แต่เมื่อถึงปี ๒๕๖๔ เราเพิ่มเป็น 
๑๑,๕๘๓ กิโลเมตร มอเตอร์เวย์ (Motorway) สร้างเพิ่ม ๓ เส้นทางส าคัญ บางปะอิน-โคราช 
บางใหญ่-กาญจนบุรี และพัทยา-มาบตาพุด ทางรางรถไฟฟ้า กทม. และปริมณฑล สร้างเพ่ิม 
๑๐ สาย แล้วทางรวม ๒๐๔.๙ กิโลเมตร และอยู่ระหว่างการพิจารณาอีก ๒ สาย รวมท้ัง
รถไฟความเร็วสูงเชื่อม ๓ สนามบินและรถไฟความเร็วสูงไทยจีนซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินการ
ยังเป็นไปตามก าหนดการท่ีวางไว้ รวมท้ังสถานีกลางบางซื่อซึ่งจะเป็นชุมทางรถไฟขนาดใหญ่
และทันสมัยท่ีสุดในอาเซียน (ASEAN) เพื่อจะเชื่อมโยงรถไฟทางไกล รถไฟความเร็วสูง 
รถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร รถไฟชานเมือง สถานี บขส. และสนามบิน ในเรื่ องทางน้ า 
เราก็มีการเตรียมการในการเพิ่มศักยภาพรองรับปริมาณการขนส่งทางน้ า จากเดิมปี ๒๕๕๗ 
ราว ๒๗๙ ล้านตัน ปี ๒๕๖๔ เราเพิ่มเป็น ๓๕๕ ล้านตัน มีการพัฒนาท่าเรือมาบตาพุด 
ท่าเรือแหลมฉบัง เปิดเดินเรือเฟอร์รี่ (Ferry) พัทยา-หัวหินใช้เวลา ๒ ชั่วโมงเพื่อจะเชื่อม 



๘๕๐ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       สวรรยา ๔๒๒/๒ 
 
แหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญลดเวลาในการเดินทางด้วย ในทางอากาศนั้นเรามีการปรับปรุง
สนามบินท่ัวประเทศเพื่อศักยภาพการรองรับผู้โดยสารจากเดิมปี ๒๕๕๗ รองรับได้ ๑๑๘ 
ล้านคน ในปี ๒๕๖๔ เราเพิ่มเป็น ๑๓๙ ล้านคน แล้วก็จะเพิ่มขึ้นต่อไป การพัฒนาเหล่านี้
ไม่ได้เกิดขึ้นโดยใช้งบประมาณเพียงปีเดียว แล้วก็ไม่ได้ใช้แหล่งเงินจากงบประมาณ 
อย่างเดียว ใช้ท้ังเงินกู้ เงินร่วมลงทุน ภาครัฐ ภาคเอกชน เงินรายได้รัฐวิสาหกิจไปด าเนินการ
และต้องใช้เวลาในการด าเนินการท่ีนานพอสมควรนะครับ โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล 
(Digital) หลายท่านก็เป็นห่วงในเรื่องนี้ รัฐบาลให้ความส าคัญอย่างยิ่งกับการลงทุนพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานมาอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมถึงการพัฒนาเทคโนโลยี ๕ จี (5G) ท่ัวทุก
ภูมิภาคของประเทศ และนับเป็นประเทศแรก ๆ ในภูมิภาคอาเซียน  (ASEAN) ท่ีพร้อม 
เปิดประตูสู่โอกาสในการเปลี่ยนผ่านสู่โลกดิจิทัล (Digital) ท าให้การส่งผ่านข้อมูลรวดเร็ว 
ขึ้นมากครับ นอกจากนี้รัฐบาลได้ด าเนินการเรื่องเน็ต (Net) หมู่บ้าน ๗๔,๙๘๗ หมู่บ้าน 
รวมท้ังโครงการสายเคเบิลใต้น้ าท่ีรัฐบาลด าเนินอยู่เพิ่มขึ้นอีก ๒ ช่องทาง จะช่วยเสริม
บทบาทของไทยให้เป็นศูนย์กลางดิจิทัล (Digital) ของอาเซียน (ASEAN) อย่างท่ีเราวางไว้ 
เพ่ือจะเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) ระหว่างประเทศ เช่ือมต่อไปยังจีน 
อินเดีย และอาเซียน (ASEAN) อย่างไรก็ตามการเกิดวิกฤติโรคระบาดโควิด-๑๙ (COVID-19) 
ตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ เป็นวิกฤติโลกท่ีเราไม่ได้ก่อ แต่เป็นมหาวิกฤติครั้งท่ีใหญ่ท่ีสุดนับตั้งแต่
สงครามโลกครั้งท่ี ๒ แต่ล้วนส่งผลกระทบรุนแรงต่อการถดถอยทางเศรษฐกิจของทุกประเทศ
ในโลกรวมถึงประเทศไทย เราต้องใช้เงินจ านวนมากในการเยียวยาช่วยเหลือประชาชน 
ถึงแม้ว่าเราจะเป็นประเทศท่ีมีขนาดเศรษฐกิจไม่ใหญ่มาก แต่รัฐบาลก็พยายามจะท า 
ทุกวิถีทาง นโยบายต่าง ๆ ท่ีออกมานั้นได้ค านึงถึงการสร้างความสมดุลท้ังมิติสุขภาพและมิติ
ทางเศรษฐกิจมาโดยตลอด ในช่วงเวลานั้นรัฐบาลอาจจะต้องยอมรับท่ีท่านกล่าวหาว่าเราเป็น
นักกู้อย่างท่านว่า --------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๔๒๓/๑ 
 

 
 



๘๕๑ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         วาสนา ๔๒๓/๑ 
 
แต่เรากู้มาเพื่อใครครับ เรากู้มาเพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนกว่า ๔๐ ล้านราย ช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการและแรงงานต่าง ๆ ถ้าไม่นับเงินกู้กรณีโควิด (COVID) ๑.๕ ล้านล้านบาท  
ซึ่งรัฐบาลกู้มาเพื่อใช้ในงานด้านการรักษา วัคซีน เยียวยาประชาชนแล้ว หนี้สาธารณะต่อ  
จีดีพี (GDP) ก็คงจะอยู่ท่ีประมาณร้อยละ ๕๒.๘๔ แต่เมื่อรวมเงินกู้โควิด (COVID) แล้ว 
หนี้สาธารณะจีดีพี (GDP) อยู่ท่ีร้อยละ ๖๐.๕๘ ถึงแม้มันจะสูงขึ้นแต่ก็ท าเพื่อประชาชน  
และหลายประเทศก็มีตัวเลขท่ีสูงกว่าไทยมากกว่านี้นัก แล้วก็ยังอยู่ในกรอบความยั่งยืนของ
การคลังตามกฎหมาย ได้รับการจัดล าดับทางการเงินการคลังระหว่างประเทศหลายแห่ง
ยังคงระดับความเชื่อมั่นการเงินการคลังของประเทศไทย อันนี้มันก็ต้องรอจีดีพี (GDP)  
ท่ีจะเพิ่มขึ้นจากการลงทุนของเราในขณะนี้ท่ีผมท ามาหลายปีแล้ว มันจะตอบกลับมาทีหลัง 
แล้วก็การท่ีปรับเกณฑ์ตรงนี้เป็นการปรับท่ีเรียกว่าแผนการเงินการคลังระยะปานกลาง ๓ ปี 
ท่ีเพิ่มหนี้สาธารณะขึ้นเป็นไม่เกิน ๗๐ เปอร์เซ็นต์ เพราะว่ามันมีเหตุนี้อย่างไร เพราะถ้า
สถานการณ์มันดีขึ้น รายได้มันดีขึ้น ทุกอย่างกลับมาสู่ปกติแล้ว การท่องเท่ียวดีขึ้นอะไรดีขึ้น
ผมคิดว่ามันก็จะเบาลงแล้วล่ะ แล้วในการใช้จ่ายของเราก็ได้ทยอยช าระหนี้ไปตามระเบียบ
ตามกฎหมายทุกประการทุกปี ซึ่งก็ยังมีความเชื่อมั่นจากหลายประเทศในเรื่องเศรษฐกิจ 
ของเรา ในช่วงเวลาท่ีเกิดโควิด (COVID) นั้น รัฐบาลได้เร่งส่งเสริมให้เกิดสังคมไร้เงินสด 
ให้เร็วขึ้น การพัฒนาแพล็ตฟอร์ม (Platform) เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายและ
มาตรการต่าง ๆ จนประสบผลส าเร็จปฏิบัติการได้จริง เช่น โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
โครงการพร้อมเพย์ (PromptPay) และคิวอาร์เพย์เมนต์ (QR Payment) เป็นการช าระเงิน
ผ่านอิเล็กทรอนิกส์แบบเอนีไอดี (Any ID) ซึ่งเชื่อมโยงกับหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนท่ีหรือ
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชนโดยไม่มีค่าธรรมเนียม ถุงเงินแอปพลิเคชัน (Application) 
ส าหรับเอสเอ็มอี (SMEs) ขนาดเล็ก การใช้จ่ายเงินดิจิทัลผู้เข้าร่วมโครงการผ่านแอป (App) 
เป๋าตังกว่า ๕๐ ล้านคน รวมถึงร้านค้าและเอสเอ็มอี (SMEs) ท่ีเข้าร่วมโครงการผ่านแอป 
(App) ถุงเงินในโครงการคนละครึ่ง เราเท่ียวด้วยกัน ชิมชอปใช้  เหล่านี้เป็นต้น ผมต้องขอ
กล่าวย้ าและขอบคุณอีกครั้งว่าผลสัมฤทธิ์จากความร่วมมือร่วมใจของคนไทยทุกภาคส่วน 
ในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด (COVID) นั้น ผมพูดเสมอว่าคนไทย 
ทุกภาคส่วน ผมไม่เคยไปอวดอ้างว่ารัฐบาลอย่างเดียว เพราะว่าประชาชนต้องได้รับ
ประโยชน์ หลายคนบอกว่าผมโทษคนโน้นคนนี้ จริง ๆ ผมต้องการท่ีจะระดมความคิด 



๘๕๒ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         วาสนา ๔๒๓/๒ 
 
ของพวกเราทุกคนให้ช่วยกันแก้ปัญหา ไม่อย่างนั้นเราก็เดินหน้าต่อไปไม่ได้เท่านั้นเอง 
เพราะฉะนั้นท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าท่ี อสม. และเจ้าหน้าท่ี
ด่านหน้าท่ีเกี่ยวข้องท้ังพลเรือน ต ารวจ ทหาร อสม. อะไรต่าง ๆ เหล่านี้ก็ได้ช่วยกันเต็มท่ี
แล้วก็ท าให้องค์กรระหว่างประเทศหลายแห่ง รวมท้ังองค์การอนามัยโลกได้ให้การยอมรับ  
ชื่นชมประเทศไทยให้เป็นประเทศท่ีรับมือสถานการณ์โควิด (COVID) ได้ดีท่ีสุดเป็นอันดับ 
ต้น ๆ ของโลก ผมบังคับเขาไม่ได้นะครับ เมื่อเขาชื่นชมมา ผมก็ต้องขอบคุณคนไทยทุกคน 
ขอบคุณเจ้าหน้าท่ีทุกคนท่ีสามารถท าให้เกิดการชื่นชมวันนี้ขึ้นมาได้เพราะคือร่วมมือกัน 
เพราะเราคือประเทศไทย หมายความว่าทุกภาคส่วนนั้นได้ร่วมมือกัน ประชาชน รัฐบาล  
และท าให้ปัจจุบันประเทศไทยมีขีดความสามารถในการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนโควิด 
(COVID) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงได้เองหลายชนิดในประเทศ รวมท้ังในเรื่องโควิด (COVID) ก็มี
ความก้าวหน้าตามล าดับ ก็จะส่งเสริมโอกาสให้ประเทศไทยนั้นสามารถจะเปิดตลาด
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพท่ีเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ  
อีกด้วย ล่าสุดเป็นท่ีน่ายินดีนะครับ ก็จากผลงานท่ีเราท ามาประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็น
ท่ีตั้งส านักงานเลขาธิการของศูนย์อาเซียน (ASEAN) ด้านการรับมือกับภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ ซึ่งท่านรองนายกรัฐมนตรีอนุทินในฐานะรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขก็ได้ผลักดันในเวทีอาเซียน (ASEAN) จนประสบความส าเร็จกลับมา  
อันนี้ก็เป็นนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้วด้วยก็ช่วยกัน ร่วมมือกันทุกท่าน ทุกท่านคงทราบดี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชน ผมก็เรียนอีกครั้งว่าไม่เคยมีรัฐบาลไหนท่ีมาเจอเรื่องวิกฤติ  
มันซ้อนวิกฤติเท่ากับรัฐบาลของผม โควิด (COVID) ก็ยังไม่จบก็ได้รับผลกระทบจากวิกฤติ
ความขัดแย้งขึ้นไปอีก เป็นการเผชิญวิกฤติซ้อนวิกฤติ เพราะฉะนั้นหลังจากสถานการณ์โควิด 
(COVID) โลกก็จะต้องแบ่งเป็น ๒ ขั้ว ส่งผลให้ทรัพยากรท่ีเคยสมดุลต้องขาดแคลน มีผลให้
ราคาสินค้า พลังงาน และค่าครองชีพปรับตัวสูงขึ้น ----------------------------------------------- 
 

- ๔๒๔/๑ 
 

 



๘๕๓ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   เสาวลักษณ์ ๔๒๔/๑ 
 
สิ่งท่ีส าคัญท่ีสุดในวันนี้คือการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เช่น วิกฤติพลังงาน 
สินค้าขาดแคลน ความยากจนเพื่อให้ประชาชนอยู่รอดอย่างพอเพียง รัฐบาลได้เข้ามาดูแล
ประชาชนเพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชนเท่าท่ีสามารถกระท าได้ด้วยมาตรการต่าง ๆ 
โดยเฉพาะในกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบ เช่น การช่วยเหลือเพื่อซื้อก๊าซหุงต้ม การช่วยเหลือ 
ค่าน้ ามันให้กับผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง การช่วยลดภาระค่าไฟฟ้า การตรึงราคาขายปลีก
น้ ามันดีเซล ตลอดจนการลดอัตราเงินสมทบของนายจ้างและลูกจ้างท่ีอยู่ ในระบบ
ประกันสังคมและอื่น ๆ อีกมากก็หลายรัฐมนตรีได้ชี้แจงไปแล้ว จากปัญหาความขัดแย้ง 
ในภูมิภาคยุโรปในขณะนี้ ประเทศต่าง ๆ เริ่มใช้นโยบายการจ ากัดการส่งออกในสินค้า
ประเภทอาหารและปัจจัยการผลิต เช่น ข้าวสาลี และปุ๋ยเคมีเป็นต้น สินค้าดังกล่าวนั้นเป็น
สินค้าท่ีประเทศไทยต้องน ามาใช้ในการผลิตของภาคการเกษตร สถานการณ์ดังกล่าวถึงแม้ว่า
ภาคเกษตรของเราจะได้รับผลกระทบอยู่มากบ้าง แต่ประเทศของเราก็ยังดีกว่าประเทศ  
เราสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอื่นมาทดแทนได้ เราสามารถน าปลายข้าวมาใช้แทน
ข้าวสาลี ส าหรับการผลิตอาหารสัตว์ชั่วคราว และเกษตรกรสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ย
ชีวภาพเพื่อใช้ทดแทนปุ๋ยเคมี แล้วก็มีการเจรจากับต่างประเทศพันธมิตรของเราเพื่อ
แก้ปัญหาเหล่านี้ด้วย อย่างไรก็ดีทางรัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์ ท่านรองจุรินทร์และ
กระทรวงการต่างประเทศ ท่านรองนายกดอนก็ได้เร่งเจรจากับประเทศผู้ผลิตปุ๋ยเคมีอื่น ๆ 
เพื่อน าปุ๋ยเคมีส าหรับใช้ในฤดูกาลเพาะปลูกท่ีเริ่มต้นแล้วในขณะนี้ รวมท้ังผ่อนคลาย
มาตรการเพื่อให้สามารถน าเข้าสินค้าจ าเป็นส าหรับการผลิตอาหารสัตว์จากประเทศอื่น ๆ 
เพิ่มเติม เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศของเรายังคงสามารถผลิตสินค้าเกษตรเพื่อการบริโภค
ภายในประเทศได้อย่างเพียงพอ และยังคงส่งออกสินค้าอาหารซึ่งมีความต้องการในตลาดโลก
ในระดับสูงได้อย่างต่อเนื่อง สิ่งเหล่านี้รัฐบาลผมก็ได้ใช้เงินจากแหล่งต่าง ๆ มาด าเนินการ 
รวมถึงออกมาตรการต่าง ๆ มาแก้ไขบรรเทาผลกระทบจากปัญหา ส.ส. ผู้ทรงเกียรติหลาย ๆ 
ท่านบอกว่างบประมาณปี ๒๕๖๖ ไม่มีรายการท่ีแสดงให้เห็นถึงการช่วยเหลือปัญหา
เดือดร้อนท่ีประชาชนยังประสบอยู่เลย อย่าลืมว่างบประมาณปี ๒๕๖๖ กว่าจะประกาศใช้  
ก็คือเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ รัฐบาลไม่รอจนงบประมาณ ปี ๒๕๖๕ ประกาศใช้เพื่อน าเงินมา
แก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้มันไม่ทัน เร่ืองหนี้ครัวเรือนท่ีหลาย ๆ ท่านกล่าวถึง ผมก็ไม่รอ
งบประมาณปี ๒๕๖๖ ประกาศใช้ เพราะผมได้ประกาศไปแล้วให้ทุกหน่วยงานได้มีการ 



๘๕๔ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   เสาวลักษณ์ ๔๒๔/๒ 
 
ปรับแผน ปรับงบประมาณต่าง ๆ เพื่อให้ตรงกับความต้องการในการท่ีลงไปส ารวจในพื้นท่ี
ตามทีพีแมป (TPMAP) แล้วก็ลงไปส ารวจจัด ลงไปสอบถามหาข้อเท็จจริงถึงรายครัวเรือน
ข้างล่าง แล้วก็จะมีมาตรการหรือจะมีเมนู (Menu) เพ่ือจะสนับสนุนให้เขามีชีวิตความเป็นอยู่
ท่ีดีขึ้นอยู่หลายประเภทด้วยกัน  
  ในเรื่องของหนี้กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ . เราก็ได้ปลดล็อกเงื่อนไข
หลายประการเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนและท าให้กองทุนเงินนี้ยังคงมีอยู่เพียงพอท่ีจะให้
คนรุ่นหลังได้ใช้ต่อ เราได้มีการเสนอแก้ไขกฎหมายกองทุน กยศ. เราจะช่วยผ่อนปรน  
ภาระหนี้ของนักเรียนได้เป็นจ านวนมาก ขณะนี้ได้กราบเรียนว่ากฎหมายนี้อยู่ท่ีสภาแห่งนี้
ท่านจะเห็นว่าเป็นกฎหมายท่ีมีประโยชน์ก็ช่วยเร่งด าเนินการให้กฎหมายผ่านได้โดยเร็ว  
จะได้ช่วยนักเรียนกับผู้ท่ีเดือดร้อนอีกเป็นจ านวนมาก นอกจากการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือน
ท้ัง ๘ ประเด็นข้างต้นแล้วนั้น ความยากจนแต่ละคนแต่ละบ้านมาจากปัญหาท่ีแตกต่างกัน 
สิ่งท่ีรัฐบาลก าลังท าตอนนี้คือการแก้ปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้าท่ีเราพูดไปแล้วนะครับ
แต่ละครัวเรือน เรียกว่าตัดเสื้อให้พอดีตัว มีมาตรการท่ีจะช่วยเหลือปัญหาท่ีแตกต่างกันไป
ตามแต่ละครอบครัวมี ๕ มิติด้วยกัน ๑. คือสุขภาพเขา  ๒. คือความเป็นอยู่  ๓. การศึกษา  
๔. รายได้  ๕. การเข้าถึงบริการภาครัฐ เพื่อจะให้เกิดการแก้ปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้า
รายครอบครัวทุกอย่างก็จะเริ่มทยอยดีขึ้น ไม่ใช่ว่าคนจนจะหมดในปีนี้หรือในทันทีได้ต้อง
อาศัยเวลาพอสมควรนะครับ แล้วก็หาความร่วมมือระหว่างกันสื่อสารกันให้ตรงกัน ส าหรับ
บางประเด็นท่ีท่านเป็นห่วงว่ามีเด็กนักเรียนยากจนท่ีครอบครัวได้รับผลกระทบโควิด 
(COVID) ต้องหลุดจากระบบการศึกษานั้น ผมขอเรียนชี้แจงเพื่อให้เกิดความสบายใจว่า
รัฐบาลได้เร่งรัดดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มดังกล่าวท่ียากจนพิเศษท้ัง ๑.๒ ล้านคน ให้กลับ
เข้าสู่ระบบการศึกษาได้แล้วเกือบครบถ้วน ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ผ่านกองทุนเพ่ือความเสมอภาค
ทางการศึกษา ท่ีเร่ิมด าเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ นอกจากนั้นรัฐบาลได้พัฒนาระบบสารสนเทศ
ส าหรับติดตามสถานะเด็กนักเรียนกลุ่มเป้าหมายอย่างใกล้ชิด ท้ังมิติสุขภาพ มิติพฤติกรรม 
มิติการเรียนรู้ ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๔๒๕/๑ 
 



๘๕๕ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สิริพร ๔๒๕/๑ 
 
ทุกอย่างจะถูกบันทึกเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลเพื่อให้สามารถช่วยเหลือได้ทันทีเมื่อเกิดปัญหา 
นอกจากนั้นรัฐบาลยังสนับสนุนเงินอุดหนุนเพิ่มเติมอีกคนละ ๘๐๐ บาทในช่วงโควิด 
(COVID) นี้เพื่อให้มั่นใจว่าเด็ก ๆ จะไม่หลุดออกจากระบบการศึกษา ส าหรับนักเรียนกลุ่ม
รอยต่อขอการศึกษาคือจาก อนุบาล ๓ ขึ้น ป. ๑ จาก ป. ๖ ขึ้น ม. ๑ จาก ม. ๓ ขึ้น ม. ๔ 
หรือเปลี่ยนไปเป็นอาชีวศึกษา และจาก ม. ๖ ขึ้นอุดมศึกษา รวมแล้วประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ คน  
  อีกประเด็นหนึ่งท่ีท่าน ส.ส. บางท่านเป็นห่วงว่างบอุดหนุนการศึกษาลดลง
นั้นน่าจะเป็นความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อนไปบ้าง ไม่ใช่เป็นการปรับลดงบประมาณ แต่เป็นการ
จัดสรรงบประมาณตามจ านวนนักเรียน ซึ่งช่วงท่ีผ่านมามีแนวโน้มลดลงตามอัตราการเกิด
ของประเทศไทย จากเดิมเราเคยเกิดเฉลี่ยอยู่ท่ีปีละประมาณ ๑ ล้านคน แต่ช่วง ๑๐ ปีมานี้
เกิดลดลงเรื่อย ๆ ล่าสุดเฉลี่ยอยู่ประมาณ ๖๘๐,๐๐๐ คนต่อปี ท้ังนี้ในปี ๒๕๖๔ มีเด็ก 
เกิดใหม่ ๕.๔ แสนคน เป็นปีแรกท่ีเด็กเกิดน้อยกว่าคนตาย คนเสียชีวิต ซึ่งอัตราการเสียชีวิต 
ปี ๒๕๖๔ มี ๕.๖ แสนคน ผมขอย้ าว่ารัฐบาลให้ความสูงสุดในการสนับสนุนด้านการศึกษา 
แก่เด็กและเยาวชน โดยเฉพาะการศึกษาภาคบังคับ ๑๕ ปี ตั้งแต่อนุบาลจบการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รัฐบาลให้การสนับสนุนอย่างเต็มท่ี ท้ังค่าเล่าเรียน ค่าอาหาร
กลางวันและนม ตลอดจนเบี้ยเด็กแรกเกิด ๐-๖ ปี จ านวน ๖๐๐ บาท ส าหรับครอบครัว 
ผู้มีรายได้น้อยเฉลี่ยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี ถึงแม้ว่ารัฐบาลชุดนี้จะมีวิกฤติซ้อน
วิกฤติหนักหนาสาหัสเพียงใดก็ตาม เราก็ไม่เคยท่ีจะละเลยในการสร้างอนาคตของประเทศ 
ซึ่งจะเป็นฐานรายได้ให้แก่ประชาชนและฐานรายได้ภาษีเพิ่มเติมให้กับประเทศต่อไปครับ  
หลายท่านบอกว่ายังมองไม่เห็นว่ารัฐบาลจะหารายได้มาพัฒนาประเทศจากไหน ผมขอเรียน
ให้เห็นภาพใหญ่ในสิ่งท่ีรัฐบาลก าลังด าเนินการอยู่อีกด้านหนึ่ง นอกจากการให้ความส าคัญ
และอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศและอีอีซี (EEC) แล้ว ในเร่ืองของอุตสาหกรรมการค้า
การลงทุนท่ีเกี่ยวเนื่องกับการลดปริมาณคาร์บอนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งท่ีรัฐบาลให้ความส าคัญมาก 
โดยเฉพาะประเทศไทยได้ประกาศก าหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมีเป้าหมาย
บรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี ๒๕๙๓ เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ 
เป็นศูนย์ ภายในปี ๒๖๐๘ ซึ่งประเทศไทยก็จะต้องใช้โอกาสในการเร่งพัฒนา ประยุกต์การใช้
นวัตกรรม คิดค้นอุตสาหกรรมสมัยใหม่ท่ีก้าวสู่การเป็นอุตสาหกรรมสมัยใหม่ท่ีมุ่งใช้พลังงาน
สะอาดให้มากยิ่งขึ้น รวมท้ังแหล่งก าเนิดพลังงานต่าง ๆ ด้วยท่ีไม่ให้เกิดผลกระทบต่อโลกร้อน  



๘๕๖ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สิริพร ๔๒๕/๒ 
 
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและภาคธุรกิจซึ่งจะเป็นการสร้างประโยชน์  
ทางการค้าและการส่งออกและภาคธุรกิจของไทย ไม่อย่างนั้นเราก็จะถูกเขาแซงก์ชัน 
(Sanction) ในเรื่องเหล่านี้มาถ้าเราไม่ปรับตรงนี้ สิ่งต่าง ๆ ท่ีตามมาภาคพลังงานการผลิต
ไฟฟ้ารัฐบาลก็ได้ปรับโครงสร้างพลังงาน ลดสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล (Fossil) ไปสู ่
การใช้พลังงานหมุนเวียนท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งท่านรองสุพัฒนพงษ์ได้พยายาม  
ไปขับเคลื่อนอยู่ รวมถึงการขับเคลื่อนนโยบายอุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานไฟฟ้าอีวี (EV)  
ซึ่งรัฐบาลก าหนดแผนท่ีจะผลิตรถยนต์ไม่ปล่อยมลพิษร้อยละ ๓๐ ของการผลิตในปี ๒๕๗๓ 
ท้ังรถยนต์นั่ง รถกระบะรถจักรยานยนต์ รถบัสและรถบรรทุก โดยเรามีแผนระยะสั้นและ
ระยะปานกลางเพื่อเพิ่มความต้องการในการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในภาพรวม ตลอดจนมาตรการ
สนับสนุนการสร้างแรงจูงใจและดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและโครงสร้าง
พื้นฐานก็มีการเริ่มลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นในเรื่องเหล่านี้นะครับ แล้วในขณะนี้ 
มีความก้าวหน้ามาก ท่ีท่านรองประวิตรของท่านก็ขับเคลื่อนในเร่ืองการปลูกและเพ่ิมพื้นท่ีป่า 
พัฒนาการตลาดซื้อขายคาร์บอนในความรับผิดชอบของท่าน เป็นมาตรการส าคัญท่ีช่วย
ประเทศไทยสามารถเข้าสู่ความเป็นกลางของคาร์บอนเพื่อจะเพิ่มศักยภาพการดูดซับก๊าซ
เรือนกระจกซึ่งเป็นการใช้จุดแข็งของประเทศไทยท่ีเรามีป่าชายเลน มีความหลากหลายของ
ชีวภาพ มีพันธุ์พืชท่ีเหมาะกับการดูดซับก๊าซเรือนกระจกสูง นอกจากนี้รัฐบาลได้พัฒนากลไก
ตลาดคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) แห่งประเทศไทย โดยได้ก าหนดแนวทางและกลไก
การบริหารจัดการคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับภาคเอกชน 
ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขณะนี้ต่างประเทศจะร่วมมือกับประเทศไทยในการที่จะ
พัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีในการด าเนินการ การส่งผู้เชี่ยวชาญมาให้ค าแนะน า ภาคเอกชน 
ชุมชนและท้องถิ่นก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปลูกป่า ปลูกต้นไม้ ท่ีเข้าร่วมโครงการซื้อขาย
คาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) นี่คือรายได้ใหม่ท่ีเราก าลังจะเกิดขึ้น ในด้านนโยบาย
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว บีซีซีโมเดล (BCC Model) นั้นมุ่งเน้น
ใช้ความหลากหลายของทรัพยากรท่ีไทยเรามีอยู่มาสร้างมูลค่าเพิ่มโดยพัฒนาให้เป็น
ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงเชื่อมโยงกับการน าวัสดุต่าง ๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากท่ีสุด ลดเรื่องขยะ 
วัสดุเหลือใช้เอามาท าให้เกิดประโยชน์รีไซเคิล (Recycle) ใหม่ ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยี
ท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน  



๘๕๗ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สิริพร ๔๒๕/๓ 
 
รัฐบาลให้ความส าคัญกับนโยบายบีซีจี (BCG) ในภาคการเกษตรและอาหาร พัฒนาภาค
เกษตรกรรมให้เข้มแข็งด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพื่อยกระดับ
เกษตรกรไทยให้เป็นเกษตรอัจฉริยะหรือสมาร์ตฟาร์มเมอร์ (Smart Farmer) โดยใช้เทคโนโลยี
มาควบคุมการปลูก การให้น้ า การให้ปุ๋ย เฝ้าดูการเจริญเติบโตของพืช แม้แต่ช่วยเลือกเวลา 
ท่ีเหมาะสมในการรับแสงแดด ซึ่งมีเกษตรกรหลายรายประสบความส าเร็จในการด าเนินการ 
ท าให้ช่วยเพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้และลดต้นทุนการเกษตร เราก็ต้องไปดูท่ีเขาเข้มแข็งท าได้
เองก็ดีสนับสนุนเพิ่มเติม ในส่วนท่ียังไม่พร้อมเราก็ต้องไปเพิ่มเติมให้เขามากขึ้น อันนี้ก็ ต้อง
เกิดการรวมกลุ่ม รวมเกษตรแปลงใหญ่บ้าง และให้ความรู้บ้างอะไรบ้าง ให้ทุน ให้เครื่องจักร
ให้เช่าเครื่องจักรอะไรเหล่านี้ก็ต้องคิดท้ังหมด ผมไม่เคยนิ่งนอนใจเป็นห่วงท่ีสุดกับพี่น้อง
เกษตรกรของเรา --------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๔๒๖/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๕๘ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศันสนีย์ ๔๒๖/๑ 
 
นอกจากนี้เศรษฐกิจบีซีจี (BCG) นั้นเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ท่ีหลายท่าน 
ก็ได้กล่าวถึงการท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพเชิงสุขภาพ การท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ให้ความส าคัญกับอัตลักษณ์ความเป็นไทย และมรดก
ทางวัฒนธรรม ๕ เอฟ (5F) ท่ีเราเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) ภาษาไทยอ านาจละมุน
ตามนโยบายรัฐบาล ก็คืออาหาร ภาพยนตร์ วีดิทัศน์ แฟชั่นไทย ศิลปะการป้องกันตัวแบบไทย 
มวยไทย เทศกาลประเพณีไทย รวมท้ังกีฬาด้วยท่ีหลายท่านเสนอมาว่าควรจะมีการจัดแข่งขัน
กีฬาในต่างจังหวัดบ้าง ผมก็คิดไว้นะครับ ถ้าเราสามารถด าเนินการได้ ผมก็พร้อมสนับสนุนให้
เมื่อมีความพร้อม หรือรัฐบาลสามารถจัดได้ ผมเห็นด้วยในข้อเสนอเรื่องนี้ซึ่งก็ตรงกับใจอยู่แล้ว 
เพื่อเราจะมาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจากระดับท้องถิ่นไปสู่เวทีโลก หลายอย่างท่ีผมคุยผู้น า
ประเทศเขาชื่นชมประเทศไทยหมดทุกเรื่องเลย หลายอย่างเขาบอกเขาไม่มี แต่เขาก็ยินดี  
ท่ีจะมาสัมผัสสิ่งเหล่านี้ในประเทศไทย หลายอย่างก็จะน ากลับไปท าของเขาบ้าง แต่เรามี  
วัตถุดิบ มีทรัพยากรเรามากกว่าหลายประเทศด้วยกัน เพราะฉะนั้นจะมีการลงทุนเรื่องนี้ 
มากยิ่งขึ้น ในเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ ๆ เหล่านี้นั้นเราคงไม่ได้ใช้แต่เฉพาะเงิน
งบประมาณมาด าเนินการอย่างเดียว ต้องอาศัยแหล่งเงินหลายแหล่ง ท้ังการร่วมลงทุนกับ
ภาครัฐและเอกชนท ากันอย่างต่อเนื่อง บางเรื่องเราก็ไม่ได้ใช้เงิน ท่านก็ไม่ภาพ เช่นรัฐบาล 
ได้ปรับปรุงการให้สิทธิประโยชน์ ท้ังในรูปภาษีและไมใช่ภาษี รวมท้ังปรับปรุงกฎหมาย
ระเบียบท่ีมีข้อจ ากัดเพื่อให้เกิดการลงทุนดังกล่าว ให้เกิดความเป็นธรรมกับนักลงทุนด้วย 
แล้วก็ไม่เกิดผลกระทบกับประชาชนด้วย ต้องมองท้ัง ๒ ทางเสมอ สิ่งท่ีส าคัญท่ีสุดประการหนึ่ง
ก็คือก าลังคนในการรองรับอุตสาหกรรมใหม่ ๆ ดังกล่าว รัฐบาลได้วางหลักสูตรการศึกษา
และพัฒนาแรงงาน การเตรียมคน สร้างคนรุ่นใหม่ โดยจะเน้นในเรื่องของสาขาท่ีเกี่ยวข้อง
กับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ขณะนี้ได้มีมหาวิทยาลัยท่ีมีชื่อเสียงของโลกมาเปิด
สาขาหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายหลายแห่งแล้ว ตลอดจนได้มีการปฏิรูป
การอุดมศึกษาครั้งใหญ่อย่างท่ีไม่เคยมีมาก่อน โดยหลักการส าคัญการขับเคลื่อนท้ัง
สถานศึกษาและสถาบันวิจัยพัฒนาในการสร้างคน สร้างนวัตกรรมเพื่อให้เป็นไปในแนวทาง
ทิศทางเดียวกัน เพื่อจะส่งเสริมซึ่งกันและกัน ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ เราได้วางแนวทางส่งเสริม
การศึกษาแบบไลฟ์ ลอง เลิร์นนิง (Life Long Learning) หรือการเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่นการ
ลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอย่างไร้ข้อจ ากัดเรื่องสถาบัน ลดความเหลื่อมล้ าทางการเรียน 



๘๕๙ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศันสนีย์ ๔๒๖/๒ 
 
การสอน ธนาคารหน่วยกิตแห่งชาติ เกษียณก็เรียนได้ ต่อยอดวุฒิการศึกษาวิทยาการใหม่ ๆ 
ได้ทุกช่วงวัย สะสมหน่วยกิต เลือกเรียนตามความสนใจ ยกเลิกกรอบเวลาสูงสุดของหลักสูตร 
ไม่มีรีไทร์ (Retire) เพราะเรียนเกิน การจัดท าหลักสูตรไฮเออร์ เอดดูเคชัน แซนด์บ็อกซ์ 
(Higher Education Sandbox) โดยจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายการพัฒนาประเทศ 
ดูแลตั้งแต่ต้นทางสถาบันการศึกษาไปจนถึงปลายทาง จนถึงตลาดแรงงาน เราจะต้องสร้าง
ห่วงโซ่ตรงนี้ขึ้นมาให้ได้ ในเรื่องการต่างประเทศนั้นในทุกโอกาสท่ีผมได้พบปะกับผู้น า
ประเทศแบบทวิภาคีหรือการประชุมครั้งส าคัญ ๆ แบบพหุภาคี ผมก็ได้น าเสนอนโยบาย  
เชิงรุกและแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ในประเด็นท่ีเป็นวาระโลก ไทยพร้อมท่ีจะเป็นหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์เพื่อเชิญชวนเข้ามาลงทุนและเชื่อมโยงเป็นห่วงโซ่อุปทานเดียวกันท่ีเข้มแข็งกับ
ทุกพันธมิตร ในปี ๒๕๖๕ นี้มีความคืบหน้าท่ีส าคัญได้แก่ การฟื้นความสัมพันธ์ไทย-
ซาอุดิอาระเบีย ในวันประวัติศาสตร์ เมื่อ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ หลังจากท่ีห่างหายมากกว่า 
๓๐ ปี โดยเริ่มเกิดความร่วมมือในการเปิดประเทศเพื่อท่องเท่ียวไปมาหาสู่กันได้ทุกระดับ 
อีกครั้ง การส่งออกอาหาร สินค้าเกษตร แรงงาน การลงทุน และความรู้ด้านพลังงาน เป็นต้น  
๒. ความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น โดยท่านนายกญี่ปุ่นได้มาเยือนไทยช่วงวันท่ี ๑-๒ พฤษภาคม  
เพื่อเพิ่มพูนความร่วมมือใหม่ ๆ เช่น การผลักดันให้ไทยเป็นผู้น าอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
ในภูมิภาค เป็นฐานผลิตยานยนต์ไฟฟ้าอันดับต้น ๆ ของโลก การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 
อัจฉริยะระบบราง โครงข่ายดิจิทัล (Digital) และ ๕จี (5G) การพัฒนา ๑๒ อุตสาหกรรม 
เป้าหมาย และเพ่ิมอุตสาหกรรมทางอีอีซี (EEC) ---------------------------------------------------- 
 
                                                                                                 - ๔๒๗/๑ 

 
 
 
 
 
 
 



๘๖๐ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)               รัศมี ๔๒๗/๑ 
 
และล่าสุดการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN) สหรัฐเมื่อวันท่ี ๑๒-๑๓ พฤษภาคมท่ีผ่านมา
ก็มีเวทีการหารือความร่วมมือท้ังแบบพหุภาคีและทวิภาคี ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ในช่วงนี้
ก็จะเห็นว่าจะมีนักลงทุนต่างประเทศเข้ามาไทยมีจ านวนมากขึ้นตามล าดับ เมื่อวานนี้ผมก็ได้
ต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรี สปป. ลาวมาเยือนไทยอย่างเป็นทาง ซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมก็มีภารกิจ
กับท่านต่อในเย็นวันนี้ ก็ได้พานักลงทุนมาเป็นจ านวนมากเดินทางมาประเทศไทย เพื่อเปิด
ช่องทางในเรื่องของการจะเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันในประเทศเพื่อนบ้าน ผมก็คุยหารือ
ทุกประเทศที่แอกแม็กซ์ (ACMEX) รวมความหมายถึงแอกแม็กซ์ (ACMEX) มี ๕ ประเทศที่มี
ชายแดนติดกัน นอกนั้นก็เป็นเร่ืองของอาเซียน (ASEAN) ๑๐ ประเทศก็ได้มีการคุยกันพูดกัน
ในทุกมิติ เห็นชอบร่วมกันในเกือบทุกเรื่อง โดยเฉพาะในเรื่องการส่งเสริมความมั่นคงด้าน
สาธารณสุข การวิจัยผลิตยาวัคซีน ซึ่งไทยเรามีศูนย์จีโนมิกส์ (Genomics) ในอีอีซี (EEC) 
พร้อมต่อยอดความร่วมมือการบริหารทรัพยากรมนุษย์เอสเอ็มอีสตาร์ตอัป (SMEs Startup) 
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Technology Digital) ซึ่งไทยเราก็มีเมืองนวัตกรรมในอีซีไอ (ECI) 
ด้วยครับ เหล่านี้เป็นสิ่งท่ีผมจ าเป็นต้องสรุปการเรียนเพ่ือทราบ เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการ
พิจารณาเรื่องงบประมาณซึ่งเรามีอยู่อย่างจ ากัด ท้ังนี้เพื่อให้ทุกอย่างมันสามารถขับเคล่ือนไป
ด้วยกันมากบ้างน้อยบ้างแต่เราก็ต้องมีการลงทุน โดยเพิ่มความร่วมมือกับภาคเอกชนให้มาก
ยิ่งขึ้นให้ความเป็นธรรม ให้เป็นไปตามกฎหมาย อันนี้ก็ขอให้มีการติดตามต่อไป ผมคิดว่า 
วันหน้าเราน่าจะมีอะไรดี ๆ เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วเราจะท าให้ประชาชนของเราหลุดพ้น
ความยากจนได้จริง ๆ เสียที ถ้าเราให้ความสนใจเอาใจใส่นอกจากการช่วยเหลือให้เปล่า 
แต่เพียงอย่างเดียวผมคิดว่าไม่พอนะครับ ต้องท าให้เราเข้มแข็งให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น 
และการสร้างโอกาสและการใช้เทคโนโลยี  ใช้ดิจิทัล (Digital) เข้ามาเสริม ซึ่งมันก็เป็น
แนวทางเดียวกับหลาย ๆ ประเทศในโลกใบนี้ เราเป็นประเทศหนึ่งใน ๑๙๐ กว่าประเทศ 
ของโลก เพราะฉะนั้นล าดับในการจัดอันดับของเราอยู่ในระดับต้น ๆ ของ ๑๙๕ ประเทศ 
เป็นอย่างน้อย เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องท่ีกราบเรียนให้ทราบว่าทุกคนจะได้รู้สึกว่าเรา 
ก็ไม่ได้ด้อยกว่าเขาเท่าไรนัก หลายอย่างเราก็ดีกว่าเขา หลายอย่างเราอาจจะต้องแก้ไขอีก
อะไรต่าง ๆ เหล่านี้ วันนี้เรื่องการบินเราก็จะแก้ไขปัญหาไอเคโอ (ICAO) ไปแล้ว เรื่องของ
การค้ามนุษย์เราก็ เร่งด าเนินการอยู่ในขณะนี้ไปแล้วในเรื่องของไอยูยู ( IUU) ประมง 
ผิดกฎหมายเราก็แก้ไปได้แล้ว หลายอย่างก็แก้สมัยรัฐบาลผมนี่ครับหลายปีมาแล้ว นั่นคือการ 



๘๖๑ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งหนึ่ง)               รัศมี ๔๒๗/๒ 
 
ท างานของรัฐบาลโดยความร่วมมือของพรรคร่วมรัฐบาล บรรดา ส.ส. บรรดาอะไรต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องท้ังหมด ผมไม่เลือกท่ีรักมักท่ีชังหรอกครับ เพราะผมมองท่ีประชาชนเป็นหลัก  
ถ้าเขาต้องการเขาเสนอผ่านมาทาง ส.ส. อะไรท่ีเสนอมาตามขั้นตอนท่ีจัดสรรให้ได้ผมก็
จัดสรรลงไป ก็จะเห็นได้ว่าหลายอย่างหลายจังหวัดก็บอกว่าเออรัฐบาลนี้เข้ามาเขามี
งบประมาณมากขึ้นในระดับจังหวัด ซึ่งแต่ก่อนบางจังหวัดก็ได้น้อยน้อยเกินไป บางอย่างผม 
ก็เติมไปด้วยงบประมาณงบกลางท่ีผมมีอยู่ท่ีท่านว่าผมเอาไปใช้อะไร บางทีเวลาไปประชุม
ต่างจังหวัดเขาก็มีหอการค้าอุตสาหกรรมในจังหวัดเขาก็ขอเข้ามา ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ก็น าเสนอเข้ามาผมก็น ามาพิจารณา อะไรท่ีดูแลได้แล้วมันเร่งด่วนผมก็จะจัดสรรงบกลาง 
ท่ีมันมีอยู่ให้ท้ังหมด เพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นกังวล ผมนึกถึงประชาชนขณะเดียวกันผม 
ก็ค านึงถึงกฎหมายท่ีมีอยู่ทุก ๆ ประการ ไม่ได้มุ่งหวังท่ีจะมีผลประโยชน์ใด ๆ ท้ังสิ้น  
เรื่องอะไรต่าง ๆ ก็เป็นเรื่องของท่ีเราจะต้องร่วมมือกันต่อไป ผมขอเพียงเท่านั้นล่ะครับ  
สิ่งท่ีส าคัญท่ีสุดคือเราจะต้องธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักแห่งชาติทราบดีอยู่แล้ว ผมคงไม่ได้
กล่าวถึง ณ ท่ีนี่ เราต้องรักษาสิ่งท่ีเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย ความภาคภูมิใจของ 
คนไทยท่ีมีอยู่ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน ประวัติศาสตร์สอนให้เราเรียนรู้อันไหนท่ีไม่ดีก็อย่าไปท า 
อันไหนท่ีดีก็สืบสานต่อก็เท่านั้นเอง ไม่มีประเทศไหนหรอกครับท่ีมีประวัติศาสตร์ยาวนาน
เหมือนกับเรามีไม่กี่ประเทศหรอกเรามีหลายร้อยปีมาแล้ว สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งท่ีแสดงถึงความ
เป็นไทย แสดงถึงความเป็นคนไทย ประเทศไทยท่ีเราทุกคนน่าจะภู มิใจไปด้วยกัน  
ถ้าเราแตกแยกกันไปมาก ๆ มันจะหาตัวตนเองไม่เจอ เพราะฉะนั้นมันจะท าอะไรท่ีเกิดความ
วุ่นวายสับสนอลหม่านในวันข้างหน้าก็เพียงแต่เป็นห่วง ---------------------------------------- 
 
               - ๔๒๘/๑ 
 
 
 
 
 
 



๘๖๒ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศิริรัตน์ ๔๒๘/๑ 
 
สุดแล้วแต่บรรดา ส.ส. แล้วก็ประชาชนว่าจะเข้าใจอย่างไรผมคงบังคับท่านไม่ได้อยู่แล้วครับ 
ก็ขอให้มองในหลายมิติด้วยกันมองผมบ้าง มองท่าน มองผมเหมือนผมมองท่าน แล้วกลับมา
ดูที่ผมว่าผมจะท าให้ท่านบ้าง อย่างวันนี้ท่านก็พูดมา ๒  ๓ วันท่ีผ่านมา หลายเรื่องผมเห็นว่า
เป็นประโยชน์ หลายเรื่องผมก็พร้อมเมื่อมีการผ่านวาระสอง สมมุติถ้าผ่านถึงวาระสอง  
การพิจารณาของ อปท. เขาก็พร้อมจะปรับแผนต่าง ๆ เพิ่มเติมขึ้น งบประมาณท่ีมันน้อย 
ก็จะเอาท่ีถูกปรับลดไปมาใส่ให้ตรงนี้เพราะตรงนี้เป็นเรื่องของรัฐบาลท่ีต้องด าเนินการตาม
กฎหมายทุกประการนะครับ ขอบคุณทุกท่านด้วยใจจริงนะครับ ผมไม่ได้รังเกียจรังงอนใคร
ท้ังสิ้นไม่มีอะไรโกรธเป็นการส่วนตัวท้ังสิ้นนะครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้ง ขอบพระคุณ 
ท่านประธานครับ เดี๋ยวผมมีภารกิจท่ีจะต้องปฏิบัติต่อนะครับ ขอบคุณครับ สวัสดีครับ  
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  เชิญ 
ท่านรัฐมนตรีช่วยสันติตอบชี้แจงครับ 
  นายสันติ พร้อมพัฒน์ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง)  :  กราบเรียน
ท่านประธานท่ีเคารพ ผม นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 
อยากจะขอกราบเรียนชี้แจงต่อท่านยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ท่าน ส.ส. มหาสารคาม ในกรณีท่ี
ท่านได้พูดถึง กรมธนารักษ์ได้รับงบประมาณในครั้งนี้ประมาณ ๓,๐๐๐ กว่าล้านบาทตามท่ี
ท่านได้พูดถึง เสร็จแล้วท่านก็โยงไปในเรื่องของท่อส่งน้ าอีอีซี (EEC)  ท่ีท่านได้ถามว่าท าไมไม่ใช้
วิธีการประมูลแบบท่ัว ๆ ไป แล้วก็ท าไมไม่เชิญบริษัทใหญ่ ๆ อย่างเช่น บริษัท อิตาเลียนไทย 
ช. การช่าง ปตท. ซึ่งบริษัทเหล่านั้นมีบริษัทลูกท่ีด าเนินกิจการเกี่ยวกับน้ าประปาอยู่นะครับ
อันท่ีจริงแล้วผมก็ได้ตอบท่านไปแล้วว่าบริษัทท่ีพูดถึงนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริษัทท่ีรับเหมา
ก่อสร้าง แล้วตัวบริษัทเองก็ไม่ได้ท าเกี่ยวกับเรื่องท่อ เรื่องน้ า ส่วนถ้าเป็นบริษัทลูกก็คงเป็น
อีกเร่ืองหนึ่ง แล้วก็ในเรื่องของอีบิดดิง (e-Bidding) กับอีออกชัน (e-Auction) ท่ีผมได้พูดผิด
ไปนั้นก็ต้องเรียนว่าถึงแม้จะเป็นอีบิดดิง (e-Bidding) ก็ไม่มีในกรมธนารักษ์ซึ่งกรมธนารักษ์
ใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างท่ีราชพัสดุเป็นผู้มาก ากับการท างานของ
กรมธนารักษ์นะครับ อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าท าไมไปท าวันท่ีท่านอธิบดีกรมธนารักษ์จะเกษียณอายุ 
อันนี้ก็คงก าหนดไม่ได้นะครับ แล้วก็ไม่ได้คิดถึงว่าท่านจะเกษียณอายุในปีนี้ อันนี้ก็เป็นเรื่องท่ี 
ไม่ทราบมาตั้งแต่ต้นนะครับ อีกเรื่องหนึ่งท่ีท่านบอกว่าบริษัทท่ีแพ้คือบริษัทอีสท์วอเตอร์นั้น
ตึกใหญ่โตมโหฬาร บริษัทท่ีชนะเป็นบริษัทขนาดตึกไม่ใหญ่เท่ากับตึกของบริษัทอีสท์วอเตอร ์



๘๖๓ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศิริรัตน์ ๔๒๘/๒ 
 
ผมก็ได้กราบเรียนท่านไปแล้วว่าศักยภาพหรือความรู้ความสามารถในการท างานนั้นไม่ได้
ขึ้นอยู่กับตึกขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถในการท างานนะครับ เรื่องต่อไปก็คงจะชี้แจงกับ
ท่านให้ท่านได้รับทราบว่าท าไมถึงไม่ใช้วิธีประมูลท่ัวไปก็คงต้องเรียนอย่างนี้ว่าเนื่องจาก
โครงการท่อส่งน้ าอีอีซี (EEC) ในภาคตะวันออกนั้น ผมได้เรียนแล้วว่าเป็นกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานและการบริการสาธารณะท่ีมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของอีอีซี (EEC) ว่าน้ านี้ต้องมี
เสถียรภาพ แล้วก็มีประสิทธิภาพในการจ่ายน้ าครับ การท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งยวดนั้น
กรมธนารักษ์ก็เลยได้ไปจ้างท่ีปรึกษาเพื่อมาเป็นท่ีปรึกษา ศึกษาวิเคราะห์แนวทางและ 
การก าหนดผลประโยชน์ตอบแทนในการให้เอกชนเข้ามาเช่าบริหารระบบท่อส่งน้ าสายหลัก
ในภาคตะวันออก ------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๔๒๙/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๖๔ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีงบประมาณ) เป็นพิเศษ          ภาวดี ๔๒๙/๑ 
 
ซึ่งตามเหตุผลของการศึกษานี้ทางกรมธนารักษ์ก็ได้ไปจ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งผม 
ก็ได้เรียนท่านยุทธพงศ์ไปแล้วว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั้นท าเกี่ยวกับเรื่องพืชผล แล้วก็
หนีไม่พ้นในเรื่องน้ า เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีความรู้ความสามารถในเรื่องเหล่านี้ก็เลยไปจ้าง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิเคราะห์ ศึกษา แล้วก็แนวทางท่ีเกี่ยวกับการดูเรื่องปริมาณน้ า
ของท่อก็ดี การดูเรื่องผลประโยชน์ตอบแทนท่ีจะให้กับรัฐก็ดีเหล่านี้  ดังนั้นมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์จึงได้มีข้อเสนอแนะในแนวทางเกี่ยวกับว่าจะให้ใช้วิธีคัดเลือกในการท่ีจะหา 
ผู้มาร่วมทุนในโครงการบริหารจัดการท่อส่งน้ าในครั้งนี้ โดย พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างของ  
ท่ีราชพัสดุนั้นให้ท าได้ใน ๓ วิธีการ ๑. เป็นการประมูลโดยท่ัว ๆ ไป  ๒. เป็นการใช้วิธีคัดเลือก  
๓. ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง ดังนั้นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อได้ลงไปตรวจสอบไปดูถึง
ความจ าเป็นในการท่ีจะต้องได้ผู้ท่ีมาบริหารจัดการเช่าและบริหารจัดการน้ านั้นก็จึงให้ใช้  
วิธีคัดเลือกผู้ประมูล ดังนั้นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้ด าเนินการในการรับฟัง 
ความคิดเห็นเพื่อเลือกเอกชนในการท่ีจะมาด าเนินการตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
เห็นว่าควรจะใช้วิธีการดังกล่าวนั้นถึงสองครั้งสองครา ครั้งท่ี ๑ เป็นการประกาศเป็นการท่ัวไป
เพื่อให้ผู้ท่ีสนใจท่ีจะมาบริหารจัดการน้ าและเช่า โดยรวมถึงการเก็บผลประโยชน์ต่าง ๆ  
ในคร้ังแรกเมื่อวันท่ี ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ท่ีจังหวัดระยอง ประกอบด้วยประชาชนท่ัวไป 
ผู้แทนองค์กร และองค์การภาครัฐ สมาคม เอกชน แล้วก็เชิญชวนบริษัทท่ัวไป ครั้งท่ี ๒  
ก็เป็นระบบมาร์เกตซาวน์ดิง (Market Sounding) ซึ่งในครั้งท่ี ๒ นั้นประกอบไปด้วยมี ๕ ราย
ท่ีได้มาร่วมประชุมในครั้งท่ี ๒ บริษัทท่ี ๑ ก็คือบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ ากัด บริษัทท่ี ๒ 
ก็เป็น บมจ. อีสท์วอเตอร์ บริษัทท่ี ๓ ก็คือบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี บริษัทท่ี ๔ ก็คือ บริษัท  
ดับบลิวยูเอชเอ หรือบริษัทวา บริษัทท่ี ๕ การประปาส่วนภูมิภาค และยังมีอีก ๒ บริษัท 
ท่ีได้ยื่นข้อเสนอมาว่าอยากจะขอเข้าร่วมด้วยเพราะในครั้งแรกไม่ได้มานะครับ ก็มีบริษัท  
วงษ์สยามก่อสร้าง และบริษัท วิค ------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๔๓๐/๑ 
 

 
 



๘๖๕ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริวรรณ ๔๓๐/๑ 
 
ดังนั้นท้ายท่ีสุดกรมธนารักษ์จึงได้เปิดให้บริษัทเสนอตัวเข้ามา ปรากฏว่ามีอยู่ ๕ บริษัทท่ี
กรมธนารักษ์เลือกเข้ามาก็มีบริษัท อมตะคอร์ปอเรชัน บมจ. อีสท์วอเตอร์ และ บมจ. วา  
ส่วนการประปาส่วนภูมิภาคนั้นแจ้งว่าไม่ประสงค์ท่ีจะเข้าร่วมเนื่องจากติดข้อจ ากัดทางด้าน
กฎหมายขององค์กรครับ ๔. บริษัท วงษ์สยาม  ๕. บริษัท วิค ได้ยื่นเข้ามา ท้ัง ๕ บริษัทนี้ 
เมื่อถึงเวลาท่ีจะยื่นซองครั้งแรกก็ยื่นมา ๓ บริษัท ได้แก่ บริษัท อีสท์วอเตอร์ บริษัท วงษ์สยาม 
และบริษัท วิค นะครับ ตามท่ีท่านยุทธพงศ์ได้พูดถึงว่ากรณีบริษัท อีสท์วอเตอร์ ยื่นข้อเสนอ
มาครั้งท่ี ๑ นั้นได้ยื่นให้ผลประโยชน์มา ๖,๐๐๐ ล้านบาท จากปริมาณน้ าท่ี ๓๕๐ ล้านคิว 
ต่อปี ในขณะท่ีบริษัท วงษ์สยาม ก็เสนอผลประโยชน์มาเช่นเดียวกันประมาณ ๖,๐๐๐  
ล้านบาท แต่จากปริมาณน้ าของวงษ์สยามยืดมา ๑๕๐ ล้านคิวต่อปคีรับ ก็เป็นเหตุให้เกิดการ
ยกเลิกในครั้งท่ี ๑ เนื่องมาจากว่าคณะท่ีปรึกษาท่ีจ้างให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้
วิเคราะห์แล้วก็ได้ตรวจเช็ก (Check) การไหลของน้ าของท่อธนารักษ์ท้ัง ๓ ท่อนั้น ๑ ปี  
คาพาซิตี (Capacity) สูงสุดก็คือ ๑๕๐ ล้านคิว แต่ตอนท่ีเขียนทีโออาร์ (TOR) นั้นไม่ได้ใส่
จ านวนน้ าว่าคาพาซิตี (Capacity) สูงสุดนั้นควรจะเท่าไร ก็จะใช้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในฐานะท่ีปรึกษาท่ีส่งเร่ืองเข้ามานะครับ แต่ไม่ได้ก าหนดลงไปในทีโออาร์ (TOR) ก็ปรากฏว่า
ของบริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง นั้นเสนอมาท่ี ๑๕๐ ล้านคิว แต่บริษัท วงษ์สยาม นั้นเสนอมา
ท่ี ๓๕๐ ล้านคิว ถ้าเราใช้ ๑๕๐ ล้านคิวต่อ ๕๐ ล้านคิวนั้น บริษัท อีสท์วอเตอร์ เท่ากับว่าจะ
เสนอราคามาแค่ ๓,๐๐๐ ล้านบาทเสียด้วยซ้ าไปนะครับ ดังนั้นคณะกรรมการเขาก็เห็นว่า 
ถ้าให้ใครก็แล้วแต่มันก็จะมีปัญหา ไม่มีความเป็นธรรม เพราะว่าทีโออาร์ (TOR) ไม่สมบูรณ์ 
เมื่อเป็นดังนั้นคณะกรรมการเขาก็ได้ประชุมกัน เสร็จแล้วเขาก็ยกเลิก เมื่อยกเลิกแล้ว
กรรมการหลาย ๆ ท่านก็แสดงความรับผิดชอบก็คือลาออก ดังนั้นผมก็ทราบว่าท่านอธิบดี  
ก็ต้องตั้งคณะใหม่เข้าไปเพื่อด าเนินการในคร้ังท่ี ๒ ในคร้ังท่ี ๒ นั้นก็ต้องเรียนว่าบริษัท วา ก็ด ี
บริษัท อมตะ ก็ดี ได้แจ้งไปท่ีคณะกรรมการอีอีซี (EEC) ว่าถ้าได้บริษัทท่ีไม่มีความสามารถ
หรือมีความสามารถแต่จะมาค้าก าไรเกินควร ถ้าจะเก็บค่าน้ าแบบไม่มีจ ากัดนั้น แล้วก็การท่ี
ท่อส่งน้ าในอีอีซี (EEC) ของกรมธนารักษ์เป็นส่วนใหญ่นั้นจะท าอย่างไร ท้ายท่ีสุดปรากฏว่า
คณะกรรมการชุดใหม่ก็บอกว่าเดิมบริษัท อีสท์วอเตอร์ เก็บค่าน้ าอยู่ท่ีคิวละ ๑๒ บาทกว่าถึง 
๒๑ บาท ดังนั้นในครั้งนี้คณะกรรมการจึงก าหนดให้บริษัทท่ีชนะการประมูลสามารถเก็บ  
ค่าน้ าได้สูงสุดก็คือ ๑๐.๙๘ บาทเป็นสูงสุด ดังนั้นเมื่อตัวเลข ๑๕๐ ล้านคิวต่อปีกับการเก็บ 



๘๖๖ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริวรรณ ๔๓๐/๒ 
 
ค่าน้ าส าหรับผู้ใช้น้ า ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นโรงกลั่น หรือครัวเรือนก็จะใช้เรต 
(Rate) ๑๐.๙๘ บาท ซึ่งก็จะเกิดความเป็นธรรมและความเสมอภาค ปรากฏว่าการประกวด
ราคาครั้งท่ี ๒ บริษัท อีสท์วอเตอร์ เสนอราคามาตามมาตรฐานเดียวกันนั้น ๒๔,๐๐๐ กว่า
ล้านบาท และบริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จ ากัด เสนอมา ๒๕,๖๐๐ กว่าล้านบาท ซึ่งขณะนี้
ก าลังพิจารณาอยู่นะครับ แต่ถึงอย่างไรก็ดีท่านยุทธพงศ์ก็ได้ไปประกาศไปโฆษณาจริงบ้าง  
ไม่จริงบ้างจนกระทั่งท าให้พี่น้องประชาชนเกิดความเคลือบแคลง เกิดความไม่สบายใจ ดังนั้น
จึงต้องกราบขอบคุณ ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้เชิญผมไปแล้วก็บอกว่าให้ไปตรวจสอบ
ให้ไปดูให้รอบคอบ ถ้าหากว่าทางคุณยุทธพงศ์ยังไม่สบายใจและไปพูดจนกระท่ังพี่น้อง
ประชาชนเกิดความเคลือบแคลงไปตั้งกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ความจริงปรากฏดูจะดีไหม 
ผมก็ได้ไปปรึกษาท่านรัฐมนตรีว่าการคือท่านอาคมว่าจะท าอย่างไรดี ท่านอาคมก็เลย 
ตั้งคณะกรรมการขึ้นไปตรวจสอบเพื่อให้เกิดความสบายใจของทุกฝ่าย หลังจากตรวจสอบ
แล้วทุกอย่างโปร่งใสครับ เรื่องของขั้นตอนในการเปิดประมูลในครั้งนี้ถูกต้องทุกขั้นตอน 
และตรวจสอบในเรื่องของปริมาณน้ าต่าง ๆ ท่ีมันมีปัญหาอยู่นั้นให้เกิดความรอบคอบ  
เมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วค่อยมาด าเนินการในขั้นตอนต่อไปครับ ก็คงต้องเรียนท่านยุทธพงศ์
เพื่อให้ทราบ ถึงแม้ว่าเรื่องนี้อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับงบประมาณเท่าไร แต่ว่าเมื่อท่านสงสัย 
เมื่อท่านถามผมก็มีความจ าเป็นต้องตอบท่านนะครับ --------------------------------------------- 
 

 - ๔๓๑/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๘๖๗ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ธัญรดา ๔๓๑/๑ 
 
  อีกเรื่องหนึ่งท่ีมีท่านสมาชิกถามว่ากรมบัญชีกลางใช้กฎเกณฑ์อะไรในการท่ี
หากการจัดซื้อจัดจ้างนั้นถ้าไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทนั้นท าไมใช้วิธีนวัตกรรมไม่ได้ ผมก็ขอ
เรียนตอบท่านว่ากรมบัญชีกลางนั้นในเรื่องจัดซื้อจัดจ้างในเรื่องของนวัตกรรมนั้นไม่ได้มี
ก าหนดวงเงิน เพียงแต่ก าหนดไว้กว้าง ๆ ว่าใน ๑๐๐ บาท ก็ให้สามารถท่ีจะจัดซื้อจัดจ้างได้
ไม่ต่ ากว่า ๓๐ เปอร์เซ็นต์ของใน ๑๐๐ บาท ในเรื่องขอไปซื้อสินค้านวัตกรรม ไม่ได้ก าหนดว่า
ไม่ต่ าหรือไม่เกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท และจะต้องจัดซื้อจัดจ้างท่ีได้มาขึ้นบัญชีไว้ สินค้า 
ชิ้นนั้น ๆ ต้องได้มาขึ้นบัญชีไว้กับส านักงานคณะกรรมการนวัตกรรมด้วยถึงจะซื้อได้  
เพราะฉะนั้นในข้อจ ากัด ๕๐๐,๐๐๐ บาทนั้น ขอเรียนว่าไม่มีนะครับให้ท่านสบายใจได้  
  อีกประเด็นหนึ่งมีหลายท่าน ๒ วันนี้ได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องหนี้ กยศ. คือหนี้ 
กยศ. นั้นก็ต้องขอเรียนนะครับว่า ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรีได้ก าชับผมซึ่งเป็นประธาน
คณะกรรมาธิการท่ีจะไปพิจารณาเรื่องของหนี้ กยศ. ของนักเรียนนักศึกษาของชาติ  
ซึ่งเขาเหล่านี้เป็นอนาคตของชาติในโอกาสต่อไป ในหลาย ๆ ปีท่ีผ่านมานั้นเงินท่ีได้กู้ไปเพื่อ
การศึกษาของเขาเหล่านั้น ๆ ก็เกิดปัญหา บางท่านอาจจะไม่มีงานท า หรือมีงานท าแล้ว
อาจจะติดขัดเรื่องค่าใช้จ่ายครอบครัวต่าง ๆ ท าให้เกิดเป็นหนี้ กยศ. อยู่ ผมอยากจะเรียน  
พี่น้องสภาผู้แทนราษฎรให้รับทราบครับว่าคณะกรรมาธิการ กยศ. ท่ีก าลังพิจารณาอยู่นั้น 
ได้เล็งเห็นถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องดูแลเยาวชนของเรา แล้วท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ก าชับว่า
หนี้ค่าปรับก็ดี หนี้ดอกเบี้ยท่ีฟ้องร้องอยู่ในศาลก็ดี ถ้าสามารถยกเลิกยกให้เป็นประโยชน์ 
ของผู้ท่ีกู้หนี้ไปแล้วมีปัญหากับครอบครัว หรือมีปัญหาต่าง ๆ นั้นให้ไปพิจารณาเป็นพิเศษ ผม
ก็ก าลังคุยกับกรรมาธิการ กยศ. ท้ังฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลอยู่ว่าหากสามารถที่จะช่วยเหลือ
เยาวชนของเราได้ หนี้ กยศ. ในด้านของค่าปรับถึง ๒๗,๐๐๐ กว่าล้านบาท แล้วก็ในหนี้ของ
ดอกเบี้ย ๑๗,๐๐๐ กว่าล้านบาท ได้รายงานท่านนายกรัฐมนตรีไป ท่านก็บอกว่าถ้าสามารถ
ช่วยเหลือได้ ให้ช่ วยเหลือ ก็ เรียนท่านประธาน แ ล้วก็สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร 
ทุกท่านได้รับทราบไว้ ขอบคุณครับ  
 

- ๔๓๒/๑ 
 

 



๘๖๘ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       สวรรยา ๔๓๒/๑ 
 
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  ท่านประธานครับ ผมใช้สิทธิ
พาดพิงแล้วก็เสียหายด้วยครับ ท่านประธานครับ 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :   เชิญท่าน
ยุทธพงศ์ ครับ 
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :   กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ 
กระผม ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม พรรคเพื่อไทย 
ผมขอใช้สิทธิตามข้อบังคับการประชุมสภา ข้อ ๖๙ ท่ีผู้ตอบคือดอกเตอร์สันติ พร้อมพัฒน์  
ใช้วาจาไม่สุภาพ ใส่ร้าย เสียดสีผมครับ กล่าวหาว่าผมพูดความจริงบ้าง ไม่เป็นความจริงบ้าง 
ท าให้ประชาชนสับสน ดังนั้นผมต้องขอท่านประธานว่าต้องชี้แจง ไม่อย่างนั้นกระผมเสียหาย 
ท่านประธานครับ  
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  สรุป ๆ 
หน่อยครับ เชิญครับ 
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  ท่านประธานครับ เรื่องแรกเลย 
ดอกเตอร์สันติบอกว่าได้มีการท ามาร์เกตซาวน์ดิง (Market Sounding) ท่านดอกเตอร์สันติ
ต้องอธิบายนะว่ามาร์เกตซาวน์ดิง (Market Sounding) ท่ีท่านพูดมันแปลว่าอะไร เพราะว่า
ท่านจบดอกเตอร์หลักสูตรภาษาอังกฤษจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ท่านต้องอธิบายครับ แล้วท่านชี้แจงบอกว่ามี ๕ บริษัทท่ีมาท ามาร์เกตซาวน์ดิง 
(Marketing Sounding) คือ ๑. อมตะ  ๒. อีสท์วอเตอร์  ๓ บริษัท กัลฟ์  ๔. ดับบลิวเอชเอ 
(WHA) วา  ๕. การประปาส่วนภูมิภาค ขณะเดียวกันท่ีท่านอ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในการท าวิจัยเรื่องนี้ เขาไปท ามาร์เกตซาวน์ดิง (Market Sounding) ก็คือ ๕ บริษัทนี้ท่ีเขา
สนใจอยากจะเข้ามาคัดเลือกด้วย ท่านประธานครับ แล้วอีก ๒ บริษัทท่ีเข้ามาก็คือบริษัท 
วงษ์สยามก่อสร้าง ท่านเรียกให้ถูกนะอย่าเผลอไปเรียกเป็นวงษ์สุวรรณเข้ามันจะยุ่งครับ  
๒. บริษัท วิค คือ ๒ บริษัทนี้ท่ีมายื่นข้อเสนอ ผมถามครับ ค าถามท่ี ๑ เลยดอกเตอร์สันติ  
ในเมื่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่ได้ไปท ามาร์เกตซาวน์ดิง (Market Sounding) แล้ว  
๒ บริษัทนี้รู้ได้อย่างไรว่ากรมธนารักษ์ท่ีท่านรับผิดชอบดูแลอยู่จะมีการคัดเลือกให้ด าเนินการ
ท่อส่งน้ าสายหลักในอีอีซี (EEC) นี่คือค าถามท่ี ๑ ท่านต้องพูดความจริงต่อสภานะครับ  
แล้วมาร์เกตซาวน์ดิง (Market Sounding) ท่านต้องอธิบายนะ ท่านพูดนี่พูดให้มันถูกนะว่า 



๘๖๙ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       สวรรยา ๔๓๒/๒ 
 
แปลว่าอะไร ค าถามข้อท่ี ๒ ท่ีบอกว่าครั้งแรกท่ีต้องยกเลิกการคัดเลือกเพราะปริมาณน้ า  
ครั้งท่ี ๑ เนื่องจากว่าอีสท์วอเตอร์ยื่น ๓๕๐ ล้านคิว แต่วงษ์สยามยื่น ๑๕๐ ล้านคิว ในการ
คัดเลือกครั้งท่ี ๑ ท าให้ต้องยกเลิกเพราะว่าปริมาณน้ าไม่เท่ากัน ค าถามผมท่ี ๒ ครับ  
ท่านดอกเตอร์สันติต้องชี้แจงว่าแล้วตอนเขาท าประชาพิจารณ์ทีโออาร์ (TOR) ครั้งท่ี ๑ ท าไม
บริษัท อีสท์วอเตอร์ บริษัท วงษ์สยาม บริษัท วิค ๓ บริษัทนี้ท าไมไม่แหกปากโวยวายว่า
ปริมาณน้ ามันไม่เท่ากัน แล้วท าไมนายยุทธนา หยิมการุณ ลูกน้องท่านถึงไปตัดสินใจแทน
พวกนั้น พวกคนท่ีเขามายื่นซองไม่มีใครมีปัญหาเลย ท่านต้องตอบนะครับดอกเตอร์สันติ 
เรื่องท่ี ๓ ท่ีท่านกล่าวหาผมว่าพูดความจริงบ้าง ไม่พูดความจริงบ้าง บอกว่าคณะกรรมการ
คัดเลือกชุดท่ี ๑ เขาพากันลาออก ท่านประธานครับ ผมท้าดอกเตอร์สันติเลยครับว่า
คณะกรรมการชุดท่ี ๑ มีนายสุวิทย์ สรรพวิทยศิริ เป็นผู้เขียนเพเพอร์ (Paper) เขียนวิจัย
ท้ังหมดเขากล่าวต่อท่ีประชุมคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดท าและติดตามการบริหาร
งบประมาณท่ีมีท่านไชยาเป็นประธาน เขาบอกเขาไม่ได้ลาออกครับ เขาบอกว่านายยุทธนา 
หยิมการุณ เป็นคนไล่คณะกรรมการชุดนี้ออกหมดเลย ท่านสันติอย่าเอาความเท็จมากล่าว 
ในสภานะครับ 
 

- ๔๓๓/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๗๐ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         วาสนา ๔๓๓/๑ 
 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  พอแล้วครับ  
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  ขอค าถามสุดท้ายครับ ท่ีท่านสันติ
พูดแล้วเสียหายครับ บอกว่าบริษัทท่ีผมพูดถึงก็คืออิตาเลียนไทย บริษัท ช.การช่าง บริษัท  
ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียร่ิง บริษัทพวกนี้ท าเกี่ยวกับก่อสร้างท่านถึงไม่ได้ไปเชิญมา ผมย้ าอีกทีหนึ่ง
ก่อนท่ีท่านจะโดนไม่ไว้วางใจในเดือนกรกฎาคมนี้ เดี๋ยวท่านนายกรัฐมนตรีจะซวยกับท่านด้วย
เพราะเป็นประธานอีอีซี (EEC) คืออิตาเลียนไทยเขามีบริษัทท าน้ าประปาชื่ออาควาไทย  
ช.การช่าง เขามีบริษัทท าน้ าประปาชื่อไทแทป ทีทีดับบลิว ท าไมท่านไม่เชิญบริษัทใหญ่ ๆ 
อย่างนี้มา นี่ท่านต้องตอบต้องเคลียร์ (Clear) ครับ ท่านพูดความจริงบ้าง ไม่พูดความจริงบ้าง 
ไม่ใช่ผม  
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  พอสมควร 
แล้วครับท่านยุทธพงศ์ ท่านยุทธพงศ์ครับ ขอให้ท่านถอนค าว่า ท่านบอกว่าวงษ์สยาม 
อย่าเป็นวงษ์สุวรรณ ค าว่า วงษ์สุวรรณ มันใส่ร้ายเสียดสี ถอนเถอะครับ  
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพครับ 
กระผม นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม พรรคเพื่อไทย 
คือผมฟังดอกเตอร์สันติแล้วสับสนครับ เดี๋ยวท่านก็บริษัทวงษ์ เดี๋ยวก็วงษ์สยาม ผมก็เลยกลัว
ท่านผิดพลาดเดี๋ยวไปเป็นวงษ์สุวรรณครับ ผมขออนุญาตถอนนะครับ แต่เอาว่าเข้าใจว่า 
วงษ์สยามก่อสร้างครับท่านประธาน ถอนวงษ์สุวรรณออกครับ ขอบคุณครับ  
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  เป็นเรื่อง
งบประมาณนะครับ อย่าไปนอกเรื่องเยอะ ท่านรัฐมนตรีไม่ตอบนะครับ ผมจะได้เชิญท่าน
สมาชิกอีก ๔ ท่านนะครับ เชิญท่านรัฐมนตรีสันติครับ  
  นายสันติ พร้อมพัฒน์ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง)  :  ก็คง
จ าเป็นต้องตอบสั้น ๆ นะครับว่าบริษัทท่ีท่านว่านี่นะครับตอนท่ีเขาท ามาร์เก็ตซาวน์ดิง 
(Market Sounding) นั้นเขาไม่ได้มาเองนะครับ เพราะว่าเปิดเป็นการท่ัวไป ส่วนคนท่ีชื่อ 
คุณสุวิทย์เขาเป็นผู้หนึ่งท่ีไปท าท่ีปรึกษาให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แล้วเขาก็ท างาน
โครงการนี้เป็นอาจารย์อยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งในการตั้งครั้งหลังเท่าท่ีผมได้รับ
รายงานจากท่านอธิบดี ท่านอธิบดีบอกว่ามันเป็นผู้ท่ีรู้ข้อมูลครับ แล้วก็มีปัญหาอยู่บางส่วน 
จึงมีคณะกรรมการท่านอื่น ๆ ลาออก แล้วก็มีแค่ ถ้าผมจ าไม่ผิดมี ๒ ท่านหรืออะไรนี่ท่ีอธิบด ี



๘๗๑ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         วาสนา ๔๓๓/๒ 
 
เขารายงานว่าไม่ได้ลาออก เพราะฉะนั้นเขาก็เลยเปลี่ยนใหม่ครับ เอาคณะใหม่เข้ามาครับ 
ท่านเห็นไหมว่าเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติครับ ใน ๓๐ ปีท่ีผ่านมา ผมสงสารประชาชน 
ใน ๓๐ ปีท่ีผ่านมากรมธนารักษ์ซึ่งเป็นรัฐได้รับผลประโยชน์มา ๕๐๐ กว่าล้านบาทเท่านั้นเอง 
แล้วท่านเป็นคนพูดเองว่าประมูลครั้งแรกวงษ์สยามก่อสร้างนั้นให้ผลตอบแทนเรื่องน้ า
ประมาณ ๖,๐๐๐ ล้านบาท แต่บริษัท อีสท์วอเตอร์ ให้ผลตอบแทนประมาณ ๖,๐๐๐ กว่า
ล้านบาทเช่นเดียวกันแต่ปริมาณน้ าไม่เท่ากัน แต่พอประมูล ครั้งท่ี ๒ ท่านเห็นไหม ผมเอง 
ยังต้องชมเชยข้าราชการของกรมธนารักษ์ว่าประมูลครั้งท่ี ๒ บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง เสนอ
ผลประโยชน์ถึง ๒๕,๖๐๐ กว่าล้านบาท แล้วก็แปลกใจอย่างท่ีสุดว่าอีสท์วอเตอร์ ท าไมเสนอ
ราคาอีกคร้ังหนึ่งถึง ๒๔,๐๐๐ กว่าล้านบาท อันนี้เป็นโจทย์ท่ีผมยังคิดไม่ออก ขอบคุณครับ  
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ๔ ท่าน
ต่อไปนะครับ 
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  ท่านประธานนิดเดียวครับ 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  พอแล้วครับ 
ท่านยุทธพงศ์พอแล้ว 
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  ผมขอ ๑ นาทีเท่านั้นครับ 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  พอแล้ว
ครับ 
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (มหาสารคาม)  :  ขอบคุณครับท่านประธาน 

 
- ๔๓๔/๑ 

 
 
 
 
 
 
 



๘๗๒ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   เสาวลักษณ์ ๔๓๔/๑ 
 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  อีก ๔ ท่าน 
ท่านสุภาพร ก าเนิดผล พรรคประชาธิปัตย์ นายอ าเภอชวลิต วิชยสุทธิ์ พรรคเพื่อไทย  
ท่านนายแพทย์เรวัต วิศรุตเวช แล้วก็ท่านจิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร เชิญท่านสุภาพรก่อนครับ 
  นางสาวสุภาพร ก าเนิดผล (สงขลา)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ 
ดิฉัน นางสาวสุภาพร ก าเนิดผล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา พรรคประชาธิปัตย์ 
ท่านประธานคะ ดิฉันได้เปิดดูร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว ดิฉันเห็นว่าทุกโครงการมีประโยชน์กับพี่น้องประชาชน ดิฉันเช่ือว่าพ่ีน้อง
ประชาชนท้ังประเทศต่างรอคอยงบประมาณจ านวนนี้อยู่ ค่ะ วันนี้ดิฉันอยากเสนอแนะ 
เรื่องการค้าชายแดน ต้องขอชื่นชมท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์และท่านดอกเตอร์เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
ท่ีผลักดันมาตั้งแต่ต้น ภายใต้แนวทางรัฐหนุนเอกชนน าซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย 
เป็นอย่างมาก ดังนั้นควรจัดสรรงบประมาณส าหรับภารกิจนี้อย่างดีและต่อเนื่อง จากข้อมูล
การค้าชายแดน ภาพรวมการค้าชายแดนและผ่านแดน ๔ เดือนแรก ปี ๒๕๖๕ มูลค่าส่งออก 
๓๐๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท ลดลงร้อยละ ๐.๐๔ มูลค่าน าเข้า ๒๐๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท เพิ่มขึ้น
เกือบร้อยละ ๑๐ มูลค่ารวม ๕๐๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท เพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ ๔ เป้าส่งออก 
ปี ๒๕๖๕ คือ ๑ ล้านล้านบาท ๔ เดือนแรกท าได้แล้ว ๓๐๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท คิดเป็นเกือบ
ร้อยละ ๓๐ ของเป้าส่งออก ด่านสะเดาเป็นด่านท่ีส่งออกและน าเข้าสินค้าท่ีสร้างรายได้สูงสุด
ให้กับประเทศมาอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับด่านชายแดนอื่น ๆ ของประเทศ ด่านสะเดา
ตั้งอยู่ท่ีต าบลส านักขาม อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลาตรงข้ามกับด่านบูกิตกายูฮีตัม รัฐเกดะห์ 
ประเทศมาเลเซียห่างจากท่าเรือปีนังซึ่งเป็นท่าเรือใหญ่ของภูมิภาคเพียง ๑๖๐ กิโลเมตร  
อยู่ใกล้แนวพัฒนาพื้นท่ีทางภาคเหนือของประเทศมาเลเซียซึ่งถูกวางแผนให้เป็นพื้นท่ี
อุตสาหกรรมหนักและปิโตรเลียม อีกท้ังยังเป็นเส้นทางหลักส าหรับการเดินทางท่ีเชื่อมโยง  
ไปถึงประเทศสิงคโปร์ จะเห็นได้ว่าด่านแห่งนี้มีศักยภาพสูงทางด้านประตูการค้า ข้อมูล
การค้าชายแดนและผ่านแดนปี ๒๕๖๔ ด่านสะเดามีมูลค่าการส่งออกและน าเข้ากว่า 
๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ข้อมูลการค้าชายแดนและผ่านแดน ๔ เดือนแรกของปี ๒๕๖๕  
ด่านสะเดามีมูลค่าการส่งออก ๘๐,๐๐๐ กว่าล้านบาทครับ มูลค่าการน าเข้าเกือบ ๙๐,๐๐๐  
ล้านบาท รวมมูลค่ากว่า ๑๗๐,๐๐๐ ล้านบาท จะเห็นได้ว่าการค้าชายแดนและการค้า 



๘๗๓ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   เสาวลักษณ์ ๔๓๔/๒ 
 
ข้ามแดนช่วยส่งเสริมการส่งออก สร้างรายได้เข้ามาในประเทศโดยเฉพาะการค้าชายแดน 
และการค้าข้ามแดนท่ีภาคใต้และจังหวัดสงขลาของดิฉันท่านประธานคะ ดิฉันต้องขอ 
ขอบพระคุณรัฐบาลท่ีได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างด่านสะเดาแห่งใหม่ มูลค่า 
การก่อสร้างท้ังด่านและถนนมูลค่า ๓,๐๐๐ กว่าล้านบาท ดิฉันจึงมีข้อสังเกตว่าเพื่อให้
งบประมาณชุดนี้มีประโยชน์กับประเทศชาติและจังหวัดสงขลา ดิฉันจึงอยากเสนอให้ด่าน
ศุลกากรแห่งใหม่นี้ได้ตกลงกับประเทศมาเลเซียให้มีการก่อสร้างท่ีเชื่อมโยงกัน แต่ดิฉันคิดว่า
ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลมาเลเซียไม่ได้มีการท าเอ็มโอยู (MOU) ร่วมกัน จึงท าให้ขณะนี้
ประเทศไทยสร้างด่านใหม่ใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะ แต่ประเทศมาเลเซียกลับไม่ได้สร้าง 
ด่านใหม่ตามท่ีตกลงกัน ประเทศมาเลเซียเองตอนนี้ได้ท าการปรับปรุงพัฒนาขยายด่านเก่า
ของตนเองและได้ใช้งานมาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ดิฉันกังวลเหลือเกินว่าด่านสะเดาแห่งใหม่
ของประเทศไทยจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับด่านของประเทศไทยได้ จึงขอเสนอ ๒ ข้อค่ะ  
๑. ให้รัฐบาลไทยรีบเจรจากับรัฐบาลมาเลเซียเพื่อให้ประเทศมาเลเซียก่อสร้างด่านใหม่ 
ตามข้อตกลงเดิมเพื่อให้ด่านใหม่ของประเทศมาเลเซียสามารถเชื่อมต่อกับด่านใหม่ของ
ประเทศไทยให้ได้  ๒. ขอให้รัฐบาลไทยตั้งงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อเชื่อมด่านใหม่ของไทย 
กับด่านเก่าของมาเลเซียเพ่ือให้ใช้การขนส่งสินค้าท้ังส่งออกและน าเข้ามีความสะดวกรวดเร็ว
กว่าท่ีเป็นอยู่ เกิดประโยชน์ในการสร้างรายได้ และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
ได้มากขึ้น ท่านประธานคะ ถ้า ๒ ข้อนี้ท่ีดิฉันได้เสนอไปไม่ประสบความส าเร็จก็สรุปได้ว่า
งบประมาณ ๓,๐๐๐ ล้านบาทท่ีรัฐบาลได้ให้ไปจะไม่เกิดประโยชน์อันใดเลย ดิฉันจึงขอ 
น าเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรีได้โปรดรีบไปดูแลแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
กราบขอบพระคุณค่ะ ----------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๔๓๕/๑ 
 

 
 
 
 



๘๗๔ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สิริพร ๔๓๕/๑ 
 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  นายอ าเภอ
ชวลิตเชิญครับ 
  นายชวลิต วิชยสุทธิ์ (นครพนม)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎร
ท่ีเคารพ กระผม นายชวลิต วิชยสุทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม พรรคเพื่อไทย 
กระผมมีความเห็นว่าการจัดท างบประมาณในปีนี้ไม่ได้สะท้อนหรือสร้างความหวังต่อการ
แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนส่วนใหญ่ท่ีก าลังประสบอยู่คือปัญหาเศรษฐกิจ 
ปากท้องประชาชน ท่านประธานครับ กระผมขอให้ความเห็นเป็นประเด็น ๆ ให้รัฐบาลและ 
ท่ีประชุมได้เห็นสอดคล้องกับกระผมและรับข้อสังเกตไปพิจารณาดังนี้  
  ประเด็นแรก รัฐบาลตั้งงบประมาณแบบเกาไม่ถูกท่ีคัน กระผมเป็น ส.ส. เขต
อยู่ชนบทคือจังหวัดนครพนม ประชากรชนบทส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม 
เมื่อคนส่วนใหญ่ของประเทศประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร งบประมาณก็ควรที่จะทุ่มเท
ดูแลคนส่วนใหญ่ของประเทศต่อกระทรวงท่ีเกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน ท่านประธานท่ีเคารพครับ เวลากระผมลงพื้นท่ีสิ่งท่ีเกษตรกร
เรียกร้องก็คือ ๑. น้ าเพื่อการเกษตร  ๒.ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร  ๓. แก้ไขปัญหาปุ๋ยราคาแพงมาก  
  ต่อประเด็นเรื่องน้ าเพื่อการเกษตร หลังเสร็จสิ้นการท านาปีปัจจุบันชาวบ้าน 
ก็จะต้องท าการเกษตรต่อเพราะคนตกงานกันมากแต่ขาดแคลนน้ า กระผมเห็นว่ากรม
ทรัพยากรน้ าบาดาลมีศักยภาพในการจัดท าโครงการน้ าบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยระบบ
พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งกระผมก็เริ่มเห็นโครงการเกิดขึ้นบ้างในปีท่ีผ่านมาหลายจังหวัด 
ท่ีประชาชนใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรได้จริงหลังจากจบฤดูกาลท านาปีก็ปลูกพืชท่ีใช้ 
น้ าน้อย อีกท้ังเป็นการประหยัดค่าไฟเนื่องจากใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ แต่งบประมาณที่
กรมทรัพยากรน้ าบาดาลได้น้อยเหลือเกินเมื่อเทียบกับกรมอื่น ๆ  
  ประเด็นต่อมา ประเด็นโครงการไฟฟ้าเพื่อการเกษตรเป็นโครงการท่ีกระผม
ลงพื้นท่ีครั้งใดจะได้รับเสียงเรียกร้องจากประชาชนอย่างมาก แต่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่มี
นโยบายด้านนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคควรจะต้องปรับวิสัยทัศน์ให้เป็นไปตามบริบทของสังคม
ในขณะนี้ท่ีประชาชนก าลังต้องการไฟฟ้าเพื่อการเกษตรเป็นอย่างยิ่ง --------------------------- 
 
               - ๔๓๖/๑ 



๘๗๕ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศันสนีย์ ๔๓๖/๑ 
 
  ประเด็นต่อมาครับ ประเด็นกรณีปุ๋ยแพง เป็นวิกฤติท่ีซ้ าเติมเกษตรกรอย่างยิ่ง 
ท าให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น อย่าโยนไปว่าปุ๋ยเคมีต้องสั่งน าเข้าจากต่างประเทศหรือท่ัวโลก  
ก็แพงท้ังนั้นประเทศไทยก็ต้องแพง เป็นการตอบแบบก าปั้นทุบดินเราผลิตเองได้บ้างไหม 
พึ่งตนเองได้บ้างหรือเปล่า กระผมได้ทดลองใช้จุลินทรีย์ไรโซเบียม (Rhizobium) ซึ่งผลิตโดย 
กรมวิชาการเกษตร ด้วยการน าจุลินทรีย์ไรโซเบียม (Rhizobium) หมักกับกากน้ าตาลใช้ได้ผลดี
ในพืชทุกชนิด ได้ผลผลิตดีมากครับ ก็ให้แปลกใจว่าท าไมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ให้
ความส าคัญกับการตั้งงบประมาณเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรหรือท้องถิ่นผลิตปุ๋ยจากธรรมชาติ
ขึ้นใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิต ในส่วนของปุ๋ยเคมีเรามีโพแทสเซียมในประเทศ โดยเฉพาะ
ในภาคอีสานในอดีตเราเป็นห่วงผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมท่ีจะกระทบกับประชาชนและ
เรือกสวนไร่นา ปัจจุบันเทคโนโลยีในการผลิตมีการพัฒนาไปมากไม่ทราบว่ากระทรวงเกษตร
มีการศึกษาผลกระทบกับการผลิตปุ๋ยจากโพแทสเซียมในพื้นท่ีหรือไม่ ถ้าเทคโนโลยีสามารถ
ครอบคลุมควบคุมผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมได้ดีก็ควรส่งเสริมการผลิตปุ๋ยเคมีจาก
โพแทสเซียมเพื่อลดต้นทุนการผลิต ยกเว้นเทคโนโลยียังไม่พัฒนาเพียงพอก็คงจะต้องมุ่งเป้า
ไปที่ปุ๋ยอินทรีย์เป็นหลัก  
  ประเด็นต่อมาท่านประธานครับ ขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
แต่รัฐบาลให้ความส าคัญในการดูแลผู้สูงอายุน้อยมากไม่ทันกับสถานการณ์  กระผมจะขอ
ยกตัวอย่างงบประมาณแผนงานบูรณาการท่ีตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาทเศษ ๑๑ แผนงาน 
ให้กับแผนบูรณาการของการเตรียมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเพียง ๔๔๘ ล้านบาท น้อยท่ีสุด 
ใน ๑๑ แผนงาน แสดงว่ารัฐบาลไม่ได้ให้ความส าคัญเท่าท่ีควรจะเป็น อีกตัวอย่างหนึ่งท่ี
กระผมเห็นว่ารัฐบาลนี้ไม่ได้ใส่ใจต่อการดูแลผู้สูงอายุ เพราะกระผมอภิปรายต่อว่าประเด็นนี้
มาอย่างน้อย ๓ ปีติดต่อกัน คืองบประมาณค่าอาหารของผู้สูงอายุท่ีพ านักตามศูนย์ผู้สูงอายุ 
๑๒ ศูนย์ของกระทรวงพัฒนาสังคม ท่านประธานทราบไหมว่าผู้สูงอายุดังกล่าวได้ค่าอาหาร
วันละเท่าไร วันละ ๕๗ บาท วันหน่ึงมี ๓ มื้อ ตกมื้อละไม่ถึง ๒๐ บาท เอาหลักเกณฑ์อะไรมา
คิดในการท่ีจัดค่าอาหารให้ผู้สูงอายุไม่ถึงวันละ ๒๐ บาท คนคิดไม่เป็นผู้สูงอายุท่ีไม่มีคนดูแล
บ้างก็แล้วไป เพราะว่ากรมกิจการผู้สูงอายุขอเพิ่มทุกปีแต่ไม่เคยได้ ------------------------ 
 

- ๔๓๗/๑ 



๘๗๖ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งหนึ่ง) เป็นพิเศษ              รัศมี ๔๓๗/๑ 
 
  ประการสุดท้ายครับ สิ่งท่ีกระผมเห็นว่านโยบายการแก้ไขปัญหา ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ไม่ถูกต้อง ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ แม้ว่ารัฐบาลจะทุ่มเทงบประมาณ
มากมายอย่างไรก็ตามก็เหมือนกับต าน้ าพริกละลายแม่น้ า ท่ีส าคัญยิ่งใช้งบมากประชาชนก็ยิ่ง
ยากจนลง ๆ จนติดอันดับจังหวัดท่ียากจนท่ีสุดของประเทศ ๑ ใน ๑๐ จังหวัดมานับ ๑๐ ปี 
ท่านประธานท่ีเคารพครับ จากการตรวจสอบข้อมูลในรอบหลายปีท่ีผ่านมารัฐบาลได้ทุ่มเท
งบประมาณแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 
๓๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ปีนี้ก็ตั้งงบประมาณบูรณาการอีก ๖,๒๕๑ ล้านบาทครับ แต่ผลท่ีได้
กลับตรงกันข้าม เม็ดเงินงบประมาณท่ีลงไปเหมือนกับต าน้ าพริกละลายแม่น้ าจะไม่ให้
ประชาชนยากจนได้อย่างไร ขอเวลาอีกเล็กน้อยครับท่านประธาน แม้ทรัพยากรจะอุดมสมบูรณ์ 
มีทรัพย์ในดินมีสินในน้ า มีธรรมชาติท่ีงดงาม มีอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์  
แต่มีกฎหมายพิเศษกดทับท้ังกฎอัยการศึก กฎหมายความมั่นคง ซึ่งเป็นอุปสรรคท่ีนักลงทุน
ไม่กล้ามาลงทุนครับ เพราะมีกฎอัยการศึกจึงไม่มีนักท่องเท่ียวมาเท่ียวเท่าท่ีควรจะเป็น  
เพราะหวาดกลัวกฎอัยการศึก กระผมขอเข้าประเด็นส าคัญต่อประเด็นการแบ่งแยกดินแดน 
ท่ีฝ่ายความมั่นคงใช้เป็นประเด็นในการคงกฎอัยการศึกคงกฎหมายความมั่นคงไว้นั้น กระผม
เห็นว่าสถานการณ์ปัจจุบันสุกงอมท่ีจะปรับนโยบายในการแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างความสงบ 
ความสันติของ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ กระผมผมมีเหตุผลประกอบครับท่านประธาน  
สถาบันพระปกเกล้าได้ส ารวจความเห็นของพี่น้องประชาชน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ท่ีเรียกว่าพซีเซอร์เวย์ (Peace Survey) โดยพลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ เป็นหัวหน้าคณะส ารวจ 
ขออนุญาตท่ีจะเอ่ยนาม พลเอก เอกชัยเป็นทหารยศพลเอก ผลจากการส ารวจพบว่าพี่น้อง
ประชาชนส่วนใหญ่กว่า ๙๐ เปอร์เซ็นต์ต้องการความสงบ ต้องการความสันติให้เกิดขึ้นใน  
๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนั้นนโยบายท่ีออกขึ้นมาจึงไม่ควรเอาเสียงส่วนน้อยมาท าให้
เสียงส่วนใหญ่ได้เสียหาย การยกเลิกกฎอัยการศึก การยกเลิกกฎหมายความมั่นคงเป็นสิ่งท่ี 
พ่ีน้อง ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องการเพ่ือท่ีจะเห็นบ้านเมืองได้สงบ สันติได้เกิดขึ้น การน า
นโยบาย ๖๖/๒๓ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทในปัจจุบันเป็นสิ่งท่ีรัฐบาลนี้ควรด าเนินการ 
ขอขอบคุณครับท่านประธาน 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :   ต่อไป 
คุณหมอเรวัต วิศรุตเวช เชิญครับ  



๘๗๗ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งหนึ่ง) เป็นพิเศษ            รัศมี ๔๓๗/๒ 
 
   นายเรวัต วิศรุตเวช (แบบบัญชีรายชื่อ)   :  กราบเรียนท่านประธานสภา 
ท่ีเคารพ ผม นายแพทย์เรวัต วิศรุตเวช พรรคเสรีรวมไทย ผมขอขอบคุณท่านประธานท่ีได้ 
ให้ท้ังโอกาสและเวลาท าหน้าท่ีนิติบัญญัติเป็นปีท่ี ๔ ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๖ นะครับ เป็นตัวเลขกลมครับ ๓.๑๘๕ ล้านล้านบาท  
ท่านประธานครับ ผมรู้สึกเหมือนกับถูกยัดเยียดให้มาดูหนังเก่าท่ีฉายซ้ า ๆ หลายรอบ แล้วทุกปี
ก็เป็นประมาณนี้ไม่ได้มีอะไรใหม่ ไม่ได้มีนวัตกรรม ไม่ได้มีความคิดอะไรใหม่ ๆ เลยจนท าให้
ผมนึกถึงค าพูดของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ครับ ไอน์สไตน์พูดอย่างนี้ครับบอกว่ามีแต่คนบ้า
เท่านั้นท่ีท าสิ่งเดิมซ้ า ๆ แต่กลับหวังผลลัพธ์ท่ีแตกต่าง ผมไม่ได้ว่าใครนะครับ อันนี้ก็ฝาก 
ให้คิดว่าใครบ้างท่ีก าลังเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อยู่ ผมไม่โทษใครแต่ว่าไปคิดกันเอาเอง ประเด็น  
ท่ีเพื่อนสมาชิกได้พูดกันมากท่ีสุดเลยก็คือปัญหาโครงสร้างงบประมาณซึ่งท่ีเพื่อนสมาชิก 
พูดกันซ้ า ๆ ไม่ผิดหรอกครับ เพราะว่าทุกปีนี้ก็เสนอมาอย่างนี้ อย่างท่ีผมบอกไปแล้วว่า 
มันเป็นการคิดซ้ าผลิตซ้ าไม่มีอะไรใหม่เลย -------------------------------------------------------- 
 
               - ๔๓๘/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๗๘ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศิริรัตน์ ๔๓๘/๑ 
 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัญหาของรายจ่ายประจ ามันมีปัญหาเพราะว่าทุกปีนี้ รายจ่ายประจ า 
งบมันโตมากและเทอะทะอุ้ยอ้าย แล้วบางท่านก็เปรียบเหมือนช้างครับ ในปี ๒๕๖๖  
ก็เช่นเดียวกัน รัฐบาลเสนอมาเป็นตัวเลขกลม ๆ ๒.๓๙ ล้านล้านบาท เพิ่มจากปี ๒๕๖๕ 
๒.๓๙ หมื่นล้านบาท ตัวเลขจ าง่ายเพราะว่าเป็น ๒.๓๙ แล้วก็เพียงแต่คนละหลักเท่านั้นเอง 
เป็นสัดส่วนอยู่ท่ีประมาณ ๗๕ เปอร์เซ็นต์ ท่านประธานครับ มันก็เลยเหลืองบลงทุนท่ีจะใช้
ในการพัฒนาสังคมและประเทศเพียง ๖.๙ แสนล้านบาท คิดเป็นเพียง ๒๑ เปอร์เซ็นต์  
แค่สัดส่วนตัวเลขแค่นี้ของวงเงินงบประมาณก็สามารถจะเห็นภาพได้แล้วว่ามันจะพัฒนา
ประเทศกันอย่างไร ผมเห็นตรงกับเพื่อนสมาชิกทุกท่านไม่ได้ต่างกันเลยครับ ไม่ได้อยากให้ 
งบประจ าหรืองบบุคลากรนี้มันใหญ่โตเทอะทะขนาดนั้น งบบุคลากรสูงถึง ๗๗๐,๐๐๐  
ล้านบาท คิดเป็น ๒๔ เปอร์เซ็นต์ ผมเห็นด้วยครับ เห็นด้วยกับทุกท่านเลยว่าควรจะต้องตัด 
แต่วันนี้เราจะมาพูดกันวันนี้แล้วบอกว่าตัดวันนี้เลย คนท่ีเคยท างบประมาณมาก่อนนี้ 
จะทราบว่ามันท าไม่ได้ มันท าไม่ได้หรอกครับ พ.ร.บ. งบประมาณเข้าวันนี้แล้วบอกว่าเอาตัด 
ต้องตัดเลย ต้องตัดได้ ไม่ใช่ครับ จริง ๆ ค าถามคือว่าแล้วต้องท าอย่างไร จริง ๆ ค าตอบก็คือ
ว่าพวกเราควรจะต้องกดดัน เรียกร้องกับรัฐบาลให้ท าแผนปฏิรูประบบราชการดาวน์ไซส์ 
(Downsize) ลงมาจนกระท่ังก าลังคนภาครัฐก็ดี งบประจ าปีก็ดี งบบุคลากรก็ดีมันเล็กลงได้ 
นั่นหมายความว่าต้องท าแผนเป็นขั้นเป็นตอนในแต่ละปี ก าหนดแผนไว้แล้วก็ต่อ เนื่อง  
ผมยกตัวอย่างว่าท าอย่างไรในการดาวน์ไซส์ (Downsize) ก็คือเมื่อมีการเกษียณต าแหน่ง
อะไรท่ีไม่จ าเป็นยุบเลยแล้วก็ไม่เพิ่มคน แล้วก็ฟรีซ (Freeze) อัตราก าลังไว้เพื่อไม่ให้รายจ่าย
ประจ านี้มันโต มิฉะนั้นแล้วปีหน้าเราก็จะเจอปัญหาเดิม ๆ เรามาพูดเรื่องปัญหาซ้ าเดิมอยู่
ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นมันก็เลยจ าเป็นท่ีจะต้องวางแผนก่อน นอกจากนั้นท่านอาจจะมี  
กลยุทธ์อีกหลายอย่างเลยเช่นมีการจูงใจให้คนออกนอกระบบราชการยกตัวอย่างก็คือเออร์ลี
รีไทร์ (Early Retire) เป็นต้น ท่านประธานครับ ในปัญหานี้จ าเลยท่ีดีท่ีสุดท่ีเราจะโทษนี่คือ
ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพราะอะไรครับ เพราะท่านอยู่ในอ านาจ
มาตั้ง ๘ ปีครับ ๘ ปีนี้ถ้าท่านจะท าดาวน์ไซซิง (Downsizing) ของระบบราชการท่านท าได้
อย่างแน่นอน แล้วพอมาถึงวันนี้เราก็จะเห็นงบบุคลากรและงบประจ าก้อนไม่โตเท่าอย่างท่ี
เราเห็นในวันนี้ แต่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ได้ท าครับ นั่นคือปัญหา เพราะฉะนั้นผม
พูดเรื่องนี้เพื่ออยากจะชี้แจงให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านได้เข้าใจถึงปัญหาจริง ๆ ของเรื่อง 



๘๗๙ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศิริรัตน์ ๔๓๘/๒ 
 
งบประจ าและงบบุคลากรว่าไม่สามารถที่จะท าทันทีทันใดในวันท่ี พ.ร.บ. เข้าสภาได้ ต้องเป็น
แผนต่อเนื่องครับ ท่านประธานครับ เมื่อวานนี้ ส.ส. ปกรณ์วุฒิ พรรคก้าวไกล ได้พูดถึง
ประเด็นนี้ล่ะครับ พูดถึงเรื่องงบบุคลากร งบบุคลากรของข้าราชการ ท่านนายกรัฐมนตรี
ขึ้นมาตอบเลยครับ ท่านนายกรัฐมนตรีขึ้นมาตอบโดยใช้แทกติก (Tactic) ไปอ้างถึงกระทรวง
สาธารณสุข แน่นอนครับ ถ้าพูดถึงกระทรวงสาธารณสุขไม่มีใครว่าอะไรอยู่แล้ว ถ้าหากว่า
ข้าราชการในกระทรวงสาธารณสุขนี้มันจะมีปริมาณท่ีมาก เพราะว่าถ้าหมอพยาบาลไม่มาก
พอมันมีผลต่อความเป็นความตายของพี่น้องประชาชน เพราะฉะนั้นการอ้างแต่กระทรวง
สาธารณสุขนี้มันจึงเป็นแค่แทกติก (Tactic) และมันไม่โปร่งใสในค าตอบ ท าไมท่านไม่นึกถึง
กระทรวงอื่น ๆ ซึ่งมีคนมากกว่างานเช่น กลาโหม เป็นต้น ท าไมท่านไม่พูดถึงกลาโหมล่ะครับ 
เพราะว่ากลาโหมท้ังก าลังพล ท้ังนายพลมันมากอยู่แล้วครับ มันล้น ----------------------------- 
 

- ๔๓๙/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๘๐ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามญัประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ภาวดี ๔๓๙/๑ 
 
เพราะฉะนั้นถ้าท่านจะตัดไปตัดตรงนั้นกับอีกหลายหน่วยงานท่ีคิดว่าคนมากกว่างานครับ 
ท่านประธานผมไม่ได้ขู่นะครับ ถ้าท่านไม่พิจารณาเป็นรายกระทรวงให้ดีแล้วท่านไปฟรีซ 
(Freeze) เช่น ไปฟรีซ (Freeze) กระทรวงสาธารณสุข ผมเชื่อว่าอาจจะมีคนตาย มีคนพิการ
เพิ่มขึ้น แม้กระท่ังหมอ พยาบาลก็อาจจะต้องหัวใจวายตายหรือเส้นเลือดในสมองแตกตาย 
เพราะฉะนั้นท่านต้องดูเป็นรายกระทรวง เพราะฉะนั้นกลาโหมผมคิดว่าตัดได้อย่างแน่นอน 
ท่านประธานครับ ประเด็นต่อไปท่ีผมอยากจะได้อภิปรายก็คืออยากจะพูดถึงงบรายกระทรวง 
ผมขอเปรียบ ๒ กระทรวงท่ีแตกต่างกันสุดขั้วเลยครับ ก็คือกระทรวงกลาโหมกับกระทรวง
สาธารณสุข ท่านประธานครับ ผมอยากเสนอแนวคิดท่ีมันแหกม่านประเพณีทะลุกฎเหล็ก  
ไปท้ังหมดเลยได้ไหมครับ ก็คือว่ากลาโหมจะต้องมีงบประมาณมากกว่าสาธารณสุขทุกปีเลย 
เป็นอย่างนี้มาตลอดตั้งแต่มีกระทรวง ทบวง กรม ปีนี้ก็เช่นเดียวกันกลาโหมได้ไปอยู่ท่ีประมาณ 
๖.๒ เปอร์เซ็นต์ ในขณะท่ีสาธารณสุขได้ประมาณ ๔.๙ เปอร์เซ็นต์ ผมคิดอย่างนี้ลองสลับขั้วดู 
เอา ๔.๙ เปอร์เซ็นต์ของสาธารณสุขไปให้กลาโหม กลาโหม ๖.๒ เปอร์เซ็นต์กับสาธารณสุข 
เชื่อไหมครับถ้าท าได้ประชาชนจะแซ่ซ้องสรรเสริญเพราะอะไรครับ เพราะว่าประชาชนเอง 
ก็อยากจะเห็นกองทัพมีขนาดเล็กลงและในเวลาเดียวกันประชาชนก็จะได้สวัสดิการการรักษา 
มีการรักษาท่ีมีคุณภาพจากสาธารณสุข เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องท่ีโดนใจพี่น้องประชาชน 
ท้ัง ๒ เรื่องเลย ท่านประธานครับ ถ้าจะให้ดีกว่านี้ถ้าสลับกระทรวงได้ยิ่งดีครับ ให้ พลเอก 
ประยุทธ์ ไม่ต้องไปควบกลาโหมให้ย้ายไปสาธารณสุขเลย แต่ไม่ได้ให้ไปเป็นรัฐมนตรีให้ไปเป็น
คนไข้ในความดูแลของแพทย์ ผมเชื่อเลยว่าบ้านเมืองก็จะดีกว่านี้นะครับ แล้วก็ให้เสรีพิศุทธ์ 
ไปนั่งกลาโหมแทน ผมชื่อเลยว่ากลาโหมเล็กลงแน่นอนท่านประธานครับ มันมีความพยายาม
ของกองทัพท่ีจะซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์มากมาย ผมอยากจะเรียนนี้ว่าถ้าท่านซื้อมาท่านลองไป
เปรียบเทียบดูกับเหตุการณ์ว่ามันควรจะจัดไพรออริตี (Priority) ถูกต้องแล้วเหรอท่ีจะไปซื้อ
อาวุธ ในขณะท่ีมีการแพร่ระบาดร้ายแรงของโรคระบาดครั้งส าคัญในรอบ ๑๐๐ ปี มีมากกว่า 
๒๐๐,๐๐๐ ชีวิตท่ีเซ่นสังเวยเสียชีวิตไปนะครับ แล้วขณะนี้รัฐบาลยังเดินหน้าท่ีจะซื้ออาวุธ  
ท่านประธานเห็นไหมว่าวัคซีนซื้อช้าแต่เอฟ-๓๕ (F-35) ซื้อเร็ว ท าไมมันเป็นอย่างนี้ครับ  
คือจริง ๆ แล้วมันก็ชัดเจนมากเลยไม่ว่าจะซื้ออะไรมาก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นเรือรบ เรือด าน้ า 
เครื่องบิน หรือรถถัง มันไม่เคยไปใช้ในการฆ่าเชื้อโรคได้เลย แล้ววันนี้ฝีดาษลิงก าลังจะมา  
ท่านก าลังจะไปซื้ออาวุธเพื่อจะไปยิงลิงหรือครับ มันไม่ถูกต้องอยู่แล้วครับท่านประธาน  



๘๘๑ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ภาวดี ๔๓๙/๒ 
 
แล้วเมื่อวานนี้เสนาธิการทหารอากาศพาเยาวชนไปดูหนังเรื่องท็อปกัน (Top Gun) แล้วก็ให้
สัมภาษณ์ว่าจะสร้างแรงบันดาลใจในการด้านความมั่นคง ผมคิดว่านี่คือการฉวยโอกาส 
อ้างเรื่องสงครามยูเครนและรัสเซียครับ เพราะท่านบอกว่าหากมีภัยสงครามเช่นนั้นจะเป็น 
ตราบาปของกองทัพอากาศ ถ้าไม่คิดวางแผนป้องกันประเทศเสียแต่เนิ่น ๆ ผมคิดว่าเรื่องนี้
มันเป็นการหาเหตุผลเพื่อจะสร้างความชอบธรรมในการท่ีจะจัดซื้อเครื่องบินเอฟ-๓๕ (F-35) 
แต่อยากจะเรียนท่านประธานว่าบริบทมันต่างกันโดยสิ้นเชิงกับสถาน มันแตกต่างกันอย่างยิ่ง 
แล้วเมื่อเปรียบเทียบกับเศรษฐกิจของไทยแล้วมันไม่ใช่ไพรออริตี (Priority) อยู่แล้วครับ 
เอาจริง ๆ นะครับท่านประธาน ผมขอถามหน่อยว่ามีใครจ าได้บ้างไหมว่าทหารไทยมีวีรกรรม
ไปรบชนะใครในสมรภูมิอะไร ท่ีไหน เมื่อไรครับ --------------------------------------------------- 
 

- ๔๔๐/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๘๒ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริวรรณ ๔๔๐/๑ 
 
แต่อะไรรู้ไหมครับ ทุกคนจ าได้ติดตามว่าเคยเห็นรถถังวิ่งอยู่ใน กทม. แล้วก็ยึดสถานท่ีส าคัญ
ต่าง ๆ เช่นกรมประชาสัมพันธ์ เป็นต้น พอยึดแล้ว ผู้ท ารัฐประหารก็ไปนั่ง ประกาศค าสั่ง 
คมช. รสช. คสช. ครั้งสุดท้ายครับ ในปี ๒๕๕๓ ก็เอาอาวุธท่ีได้จากงบประมาณไปเข่นฆ่า
ประชาชน ท่ีราชประสงค์ตายไป ๙๙ ศพ อย่างนี้เป็นต้น เพราะฉะนั้นถึงต้องระมัดระวัง 
ในการจัดงบประมาณครับ ท่านประธานท่ีเคารพครับ ท่านนายกรัฐมนตรีได้ตั้งหน้าตั้งตาอ่าน
ค าแถลงประกอบงบประมาณให้พวกเราฟังในวันแรกครับ เป็นเวลามากกว่า ๑ ชั่วโมง  
ผมอยากจะขอบคุณครับ แต่มาคิดอีกทีผมว่ามันเสียเวลาเปล่า ๆ ไม่ต้องอ่านให้เราฟังน่าจะ
ดีกว่าเพราะว่าให้เราไปอ่านกันเองก็ได้ ผมก็เลยอย่างนี้ครับ ผมก็เลยหยิบหนังสืองบประมาณ
มาอ่านก็เลยได้ทราบรายละเอียดท้ังหมดของการท างบประมาณว่าใช้กรอบยุทธศาสตร์  
๖ ยุทธศาสตร์ ท่านประธานท่ีเคารพครับ ด้วยเวลาอันจ ากัด ผมขอพูดถึงยุทธศาสตร์ท่ี ๓ 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในข้อ ๓.๔ ท่ีว่าด้วย 
แผนยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะท่ีดี วงเงินตัวเลขกลม ๆ คือ ๕๑,๐๐๐ ล้านบาท 
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะท่ีดีสามารถเข้าถึงระบบสาธารณสุขท่ีได้มาตรฐานและพร้อม
รับมือกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า ท่านประธานท่ีเคารพครับ 
ผมอยากเรียนท่านประธานอย่างนี้ว่าค าว่า โรคอุบัติใหม่ มันเป็นโรคซึ่งติดต่อจากสัตว์ 
สู่คน แล้วหลังจากนั้นก็จากคนสู่คน ไม่ว่าจะเป็นโควิด (COVID) ไม่ว่าจะเป็นฝีดาษลิงอะไร 
ก็แล้วแต่จริง ๆ แล้วมันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาครับ ภายในปีนี้ก็ได้ ภายในปีหน้าก็ได้ 
ถ้ามันเกิดอีก อย่างเช่นไข้หวัดนกก็เป็นอุบัติซ้ าซึ่งมันเคยเกิดระบาดในประเทศไทยมาแล้ว 
และท่ีส าคัญเราก็เคยผิดพลาดมาแล้วในการเฝ้าระวังป้องกันและรักษาโรคระบาด รวมท้ัง
การจัดหาวัคซีนและยาท่ีไม่เพียงพอและล่าช้าเกินไปจนท าให้ประชาชนนั้นเจ็บป่วยล้มตาย
เป็นจ านวนมาก ดังนั้นการจัดงบเช่นนี้ผมถึงเรียนว่ามันไม่เหมาะสมครับ  
  ผมขอพูดอีกยุทธศาสตร์เดียวครับ คือยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ในข้อ ๔.๔ แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับสังคมสูงวัยครับ วงเงินเป็นตัวเลขกลม ๆ คือ ๔๔๘ ล้านบาท อยากจะเรียนว่า
ขณะนี้สังคมไทยเดินเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบแล้วนะครับ ก็คือมีประมาณ  
๒๐ เปอร์เซ็นต์ของประชากร ก็ตกท่ีประมาณ ๑๓ ล้านคน ผมคิดว่าเงิน ๔๔๘ ล้านบาท 
มันไปท าอะไรไม่ได้หรอก ผมอยากจะเสนอว่าจริง ๆ แล้วรัฐบาลน่าจะไปดูงานในต่างประเทศ 



๘๘๓ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริวรรณ ๔๔๐/๒ 
 
ว่าเขาด าเนินการในเรื่องนี้อย่างไร แล้วมันจะเกิดไอเดีย (Idea) ไปก็อปปี (Copy) มาเลยก็ได้
ไม่มีปัญหาอะไรครับ ท่านประธานครับ ๘ ปีท่ี พลเอก ประยุทธ์ บริหารประเทศ นอกจาก
แก้ปัญหาปากท้องของประชาชนไม่ได้แล้ว นายกรัฐมนตรียังแก้ปัญหาเรื่องปากของตัวเอง
ไม่ได้ด้วยครับ หลายคร้ังต่างกรรมต่างวาระท่ีพูดจาขัดหูประชาชนมาก ๆ เลยครับ ผมไม่ต้อง
แจกแจงว่าเคยพูดอะไรไว้บ้างนะครับ วันนี้คนกรุงเทพมหานครเพิ่งมีผู้ว่าราชการท่ีแข็งแกร่ง
ท่ีสุดในปฐพี แต่ ๘ ปีแล้วท่ีคนไทยมีนายกรัฐมนตรีท่ีแข็งท่ือ ดื้อด้านท่ีสุดในปฐพี ไม่ฟังใคร 
คิดว่าตัวเองเก่งคนเดียว ท่านประธานท่ีเคารพครับ ผมอ่านพระราชบัญญัติงบประมาณ 
ท้ังฉบับเห็นตัวเลขมากมายแต่ไม่เห็นอนาคตของประเทศไทยเลยครับ ถ้าผมยกมือให้ผ่าน 
ไม่ใช่แค่อนุญาตให้ท่านไปซื้ออาวุธ แต่ท่ีร้ายแรงกว่านั้นคือเป็นการอนุญาตให้ท่านซื้อเวลา 
อยู่ในอ านาจต่อเท่ากับท าร้ายคนท้ังประเทศ ดังนั้นผมจึงไม่รับหลักการและไม่ยอมให้ผ่าน
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๖ ขอบพระคุณครับ ท่านประธานครับ 

 
- ๔๔๑/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๘๔ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ธัญรดา ๔๔๑/๑ 
 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ท่านต่อไป
ท่านจิตภัสร์ครับ 
  นางสาวจิตภัสร์  ตั๊ น  กฤดากร (แบบบัญชีรายชื่ อ )   :   กราบเรียน 
ท่านประธานสภาท่ีเคารพ ดิฉัน นางสาวจิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ดิฉันขออภิปรายร่าง พ.ร.บ. งบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๖๖ จากการจัดท างบประมาณรัฐบาลยังคงมีนโยบายและ 
แนวทางการจัดท างบประมาณให้ความส าคัญเกี่ยวกับการลดความเหลื่อมล้ านะคะ ดิฉัน 
ขออภิปรายโดยเน้นย้ าถึงความเสมอภาคทางการศึกษา โดยดิฉันขอส่งเสียงแทนเด็ก ๆ  
ในพื้นท่ีทุรกันดารและห่างไกลความเจริญ ขอเรียกร้องให้พวกเขาได้มีโอกาสได้รับการศึกษา
ท่ีมีคุณภาพ มีความรู้คู่จริยธรรมเพื่อท่ีจะให้เขาเหล่านั้นได้มีโอกาสเติบโตขึ้นเป็นบุคลากร 
ท่ีมีคุณภาพของประเทศ ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจท่ีน าไปสู่ความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา คือความพร้อมทางการศึกษาส่งผลทวีคูณต่อความพร้อมของการสู่
ตลาดแรงงานคือการศึกษาดีจะน าไปสู่เศรษฐกิจและสังคมท่ีดี ความพร้อมทางการศึกษา  
ของเด็กคือสุขภาพของเด็ก อารมณ์ สติปัญญา แน่นอนว่าความยากจนส่งผลให้เกิดปัญหา
ขาดโภชนาการท่ีดีและขาดการดูแลจากครอบครัวท่ีต้องดิ้นรนท ามาหากิน เด็กยากจนจึงขาด
การพัฒนาท่ีดี แล้วเมื่อเข้าสู่วัยเรียนเด็กเหล่านี้ก็มีโอกาสมากท่ีจะเรียนไม่จบ แม้จะเป็น
การศึกษาภาคบังคับก็ตาม และขาดการปฏิสัมพันธ์ท่ีดีทางสังคม ข้อมูลจากสถาบันวิจัยเพื่อ
ความเสมอภาคทางการศึกษาและกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาพบว่าเมื่อปี
พุทธศักราช ๒๕๖๔ ประเทศไทยมีเด็กนักเรียนท่ีอยู่ในกลุ่มยากจนพิเศษซึ่งครอบครัวมีรายได้
เฉลี่ยต่ ากว่า ๑,๓๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน จ านวนสูงถึง ๑.๓ ล้านคน ในมุมของครูผู้ให้
การศึกษาประเทศไทยมีอัตราส่วนครู ๑ คนต่อนักเรียน ๑๙ คน ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานโลกถึง  
๒ เท่า และโรงเรียนประจ าซึ่งต้องดูแลนักเรียนตลอด ๒๔ ชั่วโมง อาทิโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน ครู ตชด. จะต้องอยู่กับนักเรียนตลอดเวลาในถิ่นทุรกันดาร ท างานหนักกว่า 
๔ เท่า จึงเกิดความเครียดและความเหนื่อยล้าสะสม ปัจจัยท่ีกล่าวมานี้ส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพของครูและส่งผลตรงต่อลูกหลานของเราท้ังสิ้น ประเทศไทยมีการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายส าหรับการบริหารจัดการโรงเรียนเพื่อดูแลการศึกษาโดยคิดจากค่าใช้จ่ายเป็นรายหัว 
สร้างปัญหาต่อคุณภาพการศึกษา เพราะเกือบครึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งมีจ านวนนักเรียน 



๘๘๕ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ธัญรดา ๔๔๑/๒ 
 
น้อยกว่า ๑๒๐ คน โรงเรียนขนาดเล็กเหล่านั้นได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อยกว่ามาก  
เกิดภาระให้ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องไปหาเงินจากแหล่งอื่นเพื่อให้การบริหารงานและ  
จัดการศึกษาให้ด าเนินต่อไปได้ตามมาตรฐานท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด ซึ่งล้วนเป็น
ภาระหนักท่ีเกินความจ าเป็นของครูและส่งผลลบต่อคุณภาพการศึกษาของลูกหลานเรา  
  อีกประเด็นค่ะ คือความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน เมื่อระบบการศึกษา 
ไม่สามารถสร้างคุณภาพให้เด็กนักเรียนในกลุ่มยากจน เด็กเหล่านี้ก็จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
เป็นแรงงานไร้ฝีมือท่ีมีค่าแรงต่ า งานวิจัยพบว่า ๒ ใน ๓ ของแรงงานของครอบครัวยากจน
เป็นแรงงานราคาต่ า เป็นผลพวงจากความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษาท่ีมาของวงจรแห่งความยากจนท่ีไม่จบสิ้น ดิฉันตระหนักและกังวลถึงปัญหานี้
เป็นอย่างมาก -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๔๔๒/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๘๖ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       สวรรยา ๔๔๒/๑ 
 
และตลอดหลายปีท่ีผ่านมาดิฉันได้ลงพื้นท่ีเยี่ยมเยียนโรงเรียนของเด็กท่ีขาดโอกาส 
ในถิ่นทุรกันดาร ได้รับทราบปัญหาและหาวิธีแก้ไข ดิฉันค้นพบว่าในพื้นท่ีโรงเรียน ตชด.  
เป็นโรงเรียนท่ีมีความพร้อมท่ีจะสร้างความเปลี่ยนแปลง เป็นเหมือนห้องวิจัยเคลื่อนท่ี 
ท่ีจะประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ครู ต ารวจ ผู้น าท้องถิ่น และประชาชนผู้ยากไร้ 
ในถิ่นทุรกันดารเพื่อสร้างลูกหลานเราในถิ่นห่างไกลท่ีจะได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีชีวิต  
ท่ีมั่นคงยั่งยืน เป็นเด็กไทยยุคใหม่ท่ีจะพาพ่อแม่หลุดพ้นจากวงจรแห่งความยากจน แก้ไข
ปัญหาเร่ืองความเหลื่อมล้ า และลดปัญหาอาชญากรรมข้ามประเทศ ปัญหายาเสพติดท่ีส่งผล
กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ เป็นต้น ดิฉันรู้สึกขอบคุณรัฐบาลนะคะท่ีให้ความส าคัญ
กับค าอภิปรายของดิฉันเมื่อพุทธศักราช ๒๕๖๓ เรื่องผลตอบแทนของครูผู้ช่วยในโรงเรียน 
ตชด. ให้ได้รับเงินตอบแทนเทียบเท่ากับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ซึ่งวันนี้ได้รับเรียบร้อยแล้ว  
นี่คือขวัญและก าลังใจท่ีส าคัญ และแน่นอนค่ะจะส่งผลดีถึงลูกหลานของเรา ก็ดีใจนะคะว่า
เมื่อสักครู่ท่านนายกรัฐมนตรีได้พูดถึงและให้ความส าคัญ ตชด. และโรงเรียน ตชด. คงสร้าง
ความอุ่นใจให้กับพี่น้อง ตชด. เป็นจ านวนมาก 
  อีกเรื่องหนึ่งค่ะ ท่ีดิฉันได้ขับเคลื่อนให้มีนโยบายการจัดรถรับส่งนักเรียน 
ในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งทางกรรมาธิการการต ารวจ สภาผู้แทนราษฎร ได้มีการประสานงานกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท าให้ปีนี้ได้รับการบรรจุงบประมาณส าหรับรถจักรยานยนต์วิบาก 
และรถยนต์ออฟโรด (Off Road) โฟร์วิล (Four Wheel) เพ่ิมขึ้นเพื่อใช้ในโรงเรียนท่ีอยู่ในถิ่น
ทุรกันดาร ลดภาระให้แก่ครู นักเรียนและผู้ปกครอง กระจายไปตามโรงเรียน ตชด. ต่าง ๆ  
เป็นจ านวนกว่า ๑๕๓ ล้านบาท ท้ายท่ีสุดนี้ขอเวลาอีกนิดหนึ่ง ดิฉันขอฝากท่านประธานสภา
ไปถึงกรรมาธิการงบประมาณและรัฐบาลให้ค านึงถึงปัญหานี้ในการพิจารณาปรับลด
งบประมาณเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของเด็กห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร ท้ังโรงเรียน ตชด. และโรงเรียนขนาดเล็ก
ให้ได้รับการศึกษาให้ได้มากท่ีสุด ในสถานการณ์ประเทศปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะวิกฤติจาก
สถานการณ์โควิด (COVID) ก็ตาม วิกฤติจากปัญหาเศรษฐกิจโลกก็ตาม ซึ่งไม่สามารถคะเน
ได้ว่าในอนาคตจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยขนาดไหน งบประมาณท้ังหมดนี้คือ 
ส่วนส าคัญของความหวังของลูกหลานไทยของเราทุกคนนะคะ ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
เพ่ือนสมาชิกจะรับร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฉบับนี้เหมือนกับดิฉัน ขอบคุณมากค่ะ  



๘๘๗ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       สวรรยา ๔๔๒/๒ 
 
  นายสุชาติ  ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ ง )   :   
พรรคเศรษฐกิจไทยส่งรายชื่อท่ีจะอภิปรายท้ังหมด ๗ ท่าน ประมาณ ๕๒ นาที ท่านจะใช้
เวลาฝ่ายไหนครับ เจ้าหน้าท่ีจะได้บันทึกถูก วิป (Whip) ฝ่ายรัฐบาลหรือวิป (Whip) ฝ่ายค้าน 
รู้ไหมครับ อยู่ไหมครับ พรรคเศรษฐกิจไทย จะใช้เวลาฝ่ายไหนครับ 
  นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ (นครศรีธรรมราช)  :  ท่านประธานท่ีเคารพครับ 
กระผม ชินวรณ์ บุณยเกียรติ พรรคประชาธิปัตย์ จากจังหวัดนครศรีธรรมราช จากการหารือ
กันในวิป (Whip) ของรัฐบาลในสัดส่วนของพรรคเศรษฐกิจไทยอยู่ในสัดส่วนเวลาของพรรค
ร่วมรัฐบาลครับ  
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ครับ  
  นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ (นครศรีธรรมราช)  :  ขอให้ได้ใช้เวลาในสัดส่วนนั้น
อย่างเต็มที่ครับ ขอบคุณครับ  
  นายสุชาติ ต ันเจริญ (รองประธานสภาผู ้แทนราษฎร คนที่หนึ ่ง )   :  
ขอบคุณครับ เจ้าหน้าท่ีจะได้บันทึกถูกครับ ถ้าไม่มีก็มีของประธานเหลือประมาณ ๑ ชั่วโมง 
ต่อไปท้ังหมด ๖ ท่าน ท่านสุรชาติ เทียนทอง พรรคเพื่อไทย ท่านเบญจา แสงจันทร์ จากก้าวไกล 
ท่านประเสริฐ บุญเรือง พรรคเพื่อไทย ท่านสถิระ  เผือกประพันธุ์ พรรคเศรษฐกิจไทย  
ท่านภาคภูมิ บูลย์ประมุข พรรคเศรษฐกิจไทย ท่านสมศักดิ์ คุณเงิน พรรคเศรษฐกิจไทย  
เชิญท่านสุรชาติ เทียนทอง ก่อนครับ 
 

- ๔๔๓/๑ 
 
 

 
 
 
 
 
 



๘๘๘ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         วาสนา ๔๔๓/๑ 
 
  นายสุรชาติ เทียนทอง (กรุงเทพมหานคร)  :  ท่านประธานสภาท่ีเคารพครับ
ผม สุรชาติ เทียนทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร จตุจักร หลักสี่ พรรคเพื่อไทย 
ท่านประธานครับ ผมเฝ้ารอวันนี้มากว่า ๓ ปี วันท่ีจะได้กลับเข้ามาท างานในสภาแห่งนี้ 
ในฐานะตัวแทนของประชาชน แต่กว่า ๓ ปีท่ีผ่านมาท่ีไม่ได้อยู่ในสภาแห่งนี้ ผมก็ได้เฝ้า
ติดตามการท างานของรัฐบาล แล้วก็การท างานของสภาของเรามาโดยตลอดครับ จนถึงวาระ
ของงบประมาณปี ๒๕๖๖ ครับท่านประธาน 
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  นายสุรชาติ เทียนทอง (กรุงเทพมหานคร)  :  อย่างแรกเลยนะครับ  
ประเด็นแรกท่ีผมอยากท่ีจะให้พวกเรามองเห็นภาพตรงกันครับ ผมอยากให้พวกเราได้เห็น
ตรงกันว่าวันนี้ประเทศของเราเผชิญเข้าสู่วิกฤติอย่างแสนสาหัสอีกครั้งหนึ่ง จริง ๆ แล้วเรามี
ตัววัดว่าประเทศของเรานั้นอยู่ในสภาวะไหน มีหลายปัจจัยในการชี้วัด แต่ผมขอเลือกมาสัก 
๓ ปัจจัยหลัก ๆ ๑. หนี้สาธารณะคงค้าง ๑๐ ล้านล้านบาท หลายปีตั้งแต่มีการปฏิวัติ
รัฐประหารมากู้แล้วกู้อีก กู้แล้วกู้อีก กู้ซ้ ากู้ซากอย่างท่ีเราเห็นกันอยู่หนี้ครัวเรือนต่อจีดีพี 
(GDP) สูงท่ีสุดในรอบ ๑๘ ปี แล้วการจัดเก็บรายได้ต่ ากว่าการประมาณการหลายปีติดต่อกันครับ 
แล้วก็คิดว่าจะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกหลายปีครับท่านประธาน ปัจจัยชี้วัดต่าง ๆ เหล่านี้ล่ะครับ 
แค่ ๓ ประเด็นนี่ล่ะก็ท าให้เราเห็นตรงกันว่าประเทศเราก าลังเผชิญเข้าสู่วิกฤติอย่างร้ายแรง 
สไลด์ (Slide) ต่อไปครับ แต่ในทุกวิกฤติท่านประธานมันมีโอกาสได้ถ้าเรามีการบริหาร
จัดการท่ีดี เรามีการเตรียมความพร้อมท่ีดี เรามีหลักการบริหารท่ีดี หลักการการบริหาร
ภายใต้สภาวะวิกฤติก็มีหลายข้อเช่นกันครับ ผมขอเลือกมา ๓ ข้อหลัก ๆ ๑. การใชง้บประมาณ
ต้องใช้อย่างคุ้มค่าท่ีสุด  ๒. เราต้องรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งท่ีส าคัญท่ีสุด เป็นทรัพยากรท่ีส าคัญท่ีสุด
ของประเทศนี้และเราต้องรักษาทรัพยากรท่ีมีค่าท่ีสุดตรงนั้นไว้ให้ได้  ๓. เราต้องมีผู้น าท่ีมี 
วุฒิภาวะท่ีดีท่ีจะน าพาประเทศชาติให้รอดพ้นจากวิกฤตินี้ได้ครับ จากท่ีผมได้ติดตามผลงาน
ของรัฐบาลชุดนี้มาโดยตลอดหลายปีครับ ผมไม่เห็นสิ่งเหล่านี้เลยในหลักของการบริหาร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงท่ีเรามีวิกฤติโควิด-๑๙ (COVID-19) มาอย่างน้อย ๒ ปี ซ้ ากับท่ีเรามี
ปัญหาเศรษฐกิจมาต่อเนื่องหลายปีแล้วไม่เห็นเลยครับ ไม่เห็นการบริหารท่ีดี การบริหาร 
ไม่มีการปรับเปลี่ยนยังใช้ทัศนคติเดิม ๆ ใช้วิธีการเดิม ๆ รวมถึงการท างบประมาณของ
รัฐบาลด้วยครับ งบประมาณก็ยังเป็นการท างบประมาณแบบเดิม ๆ ใช้วิธีหลักคิดแบบเดิม ๆ  



๘๘๙ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         วาสนา ๔๔๓/๒ 
 
กรอบแบบเดิม ๆ ปรับลดเพิ่มขึ้นใช้วิธีเดิม ๆ ถ้าร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ผ่านเข้าไปวาระหนึ่ง 
สู่วาระสอง ผมเชื่อครับ เข้าไปสู่คณะกรรมาธิการงบประมาณไม่ว่าจะห้องใหญ่หรือห้องอนุ 
ก็ใช้วิธีการเดิม ๆ ล่ะครับ มันไม่ใช่ความผิดของหน่วยงานนะครับ เพราะหน่วยงานเขาเอง  
เขาก็ต้องท าตามกรอบวิสัยทัศน์ท่ีรัฐบาลวางให้ แต่ถ้ารัฐบาลยังมีวิสัยทัศน์เดิม ๆ ใช้วิสัยทัศน์
เดิม ๆ ใช้หลักการใช้วิธีการเดิม ๆ มันก็ออกมาอย่างท่ีเห็นนี่ล่ะครับ เดี๋ยวผมจะพูดไปทีละข้อ 
การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าท่ีสุดท่ีเราไม่ได้เห็น ผมจะยกตัวอย่างการใช้งบประมาณ 
ของไม่กี่กระทรวง แล้วก็หน่วยงานหลัก ๆ ไม่กี่หน่วยงานครับ 
  หน่วยงานแรก งบกระทรวงศึกษาธิการ ปีนี้งบกระทรวงศึกษาธิการถูกตัดลด
ไปประมาณ ๔,๕๐๐ ล้านบาทโดยประมาณ มันสวนทางกับสิ่งท่ีมันควรจะเป็น ๒ ปีท่ีผ่านมา
เรามีวิกฤติโควิด (COVID) ท าให้เด็กนักเรียนไปเรียนหนังสือท่ีโรงเรียนไม่ได้ต้องเรียน
ออนไลน์ (Online) ------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๔๔๔/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๙๐ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   เสาวลักษณ์ ๔๔๔/๑ 
 
แต่ปีการศึกษานี้เพิ่งเปิดเทอมไปไม่กี่วันครับ เป็นปีการศึกษาแรกท่ีเด็กนักเรียนได้สามารถ
กลับเข้ามาเรียนหนังสือท่ีโรงเรียน แต่เรากลับตัดงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการท้ิง 
ในช่วงวิกฤติตรงนี้เราต้องใช้โอกาสนี้อัดฉีดงบประมาณไปสู่การศึกษา เราต้องสร้างคุณภาพ
ของเด็กไทยให้ดีขึ้นแล้วก็ท าให้โรงเรียนเป็นท่ีพึ่งของเด็กนักเรียนและเป็นท่ีพึ่งของผู้ปกครอง 
เพราะว่าผู้ปกครองเขาก็มีภาระโดยเฉพาะในยุคข้าวยากหมากแพงแบบนี้ เขามีภาระ 
ท่ีจะต้องออกไปท ามาหากินเพื่อกลับมาเลี้ยงดูครอบครัว เราก็ต้องท าให้โรงเรียนเป็นท่ีพึ่งพิง
ของเด็กนักเรียนและผู้ปกครองให้ได้ วันนี้ เชื่อไหมครับ การตัดลดงบประมาณหลาย ๆ 
โรงเรียนตั้งแต่เปิดเทอมมานมโรงเรียนเด็กยังไม่ได้ดื่มเลยครับ แล้วเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่อง 
งบอาหารกลางวันด้วย 
  งบกลาโหมครับ ลดลงเหมือนกัน ผมดูแล้วก็ลดลงประมาณ ๒ เปอร์เซ็นต์  
แต่ถ้าเราดูตัวเลขโดยรวม ๑๙๗,๐๐๐ ล้านบาทครับ ในสภาวะท่ีคนอดมื้อกินมื้อ กินมาม่า 
คลุกข้าวเปล่า แต่เราใช้งบเกือบ ๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ไปกับการซื้ออาวุธและใช้เกี่ยวกับ
ความมั่นคง ผมไม่ได้ปฏิเสธนะครับ ความมั่นคงมีความส าคัญแต่ในสภาวะแบบนี้การใช้งบ
แบบนี้ไม่สมเหตุสมผล ผมขอยืมค าของเพื่อน ๆ สมาชิกในสภาแห่งนี้ท่ีอภิปรายเกี่ยวกับ 
งบกองทัพมาหลายวัน งบเกือบ ๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาทนี้เป็นงบท่ีฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายแล้วก็ 
งบท่ีตรวจสอบไม่ได้  
  ต่อไปท่านประธานครับ เดี๋ยวจะหาว่าไปวิจารณ์แต่คนอื่นแล้วไม่กลับมาดู
บ้านตัวเอง งบประมาณกิจการของสภาของเรานี่ บ้านของเรานี่ท่านประธานครับ ผมเพิ่ง 
เข้ามาปฏิบัติงาน ผมเพิ่งได้มีโอกาสกลับมาเหยียบสภาแห่งนี้เป็นครั้งแรกเมื่ออาทิตย์ท่ีแล้ว 
ผมตกใจกับความใหญ่โต ผมตกใจกับความโอ่อ่าของรัฐสภาแห่งนี้ ผมได้มีโอกาสท างานท่ี
รัฐสภาแห่งเก่าเมื่อสมัยท่ีแล้ว แล้วก็ได้กลับเข้ามาท่ีนี่เป็นครั้งแรก ยิ่งผมไปดูงบยิ่งตกใจใหญ่ 
๘,๐๘๘ ล้านบาท เราเป็นผู้แทนราษฎรเราเป็นคนของประชาชน ประชาชนให้เรามาทุกอย่าง 
ประชาชนให้เกียรติเรามา ประชาชนให้ศักดิ์ศรีเรามา ประชาชนให้ต าแหน่งเรามาและ
ประชาชนให้เงินเดือน ให้สวัสดิการเรามา เพราะฉะนั้นเราจะท าอะไรก็แล้วแต่เราเองต้อง  
หันกลับมาดูตัวเราเอง ถ้าเราจะไปเรียกร้องหาส านึกจากใครก็แล้วแต่ จากหน่วยงานไหน 
ก็แล้วแต่ เราก็ต้องดูส านึกท่ีตัวเราเองก่อนครับ ดูง่าย ๆ วันนี้ครับ งบประมาณอาหารของ
สมาชิกของเราในวันประชุม ๘๖๑ บาทต่อคน ต่อหัวเป็นระบบเหมาจ่าย ระบบเหมาจ่าย 



๘๙๑ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   เสาวลักษณ์ ๔๔๔/๒ 
 
หมายความว่าใครจะกิน ใครจะไม่กิน ใครจะลาประชุม ไม่ลาประชุม เหมาหมด ถ้าไปเทียบกัน
กับค่าแรงขั้นต่ าของพี่น้องประชาชนผู้ใช้แรงงานท่ีท างานใช้เหงื่อแทนน้ า ๓๓๐ บาทต่อวัน 
ไปเลี้ยงท้ังครอบครัวครับ ถ้าเอาไปเทียบกับงบอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน ผมจ าได้ถึง
ผมจะไม่อยู่ในสภานี้ หลายปีท่ีแล้วงบประมาณ ๒๐ บาทต่อคนต่อหัว เพิ่มขึ้นมาตั้ง ๑ บาท 
หลายปีท่ีผ่านมา ๒๑ บาทครับ เราเองเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาจากประชาชนครับ 
เราก็ต้องพึงสังวรและละอายใจเรื่องนี้กันครับ  
  ต่อไปครับ สิ่งท่ีผมบอกแล้วท่านประธานครับ หลักในการบริหารในช่วงวิกฤติ
อีกข้อหนึ่งคือเราต้องรักษาทรัพยากรท่ีมีค่าท่ีสุดเอาไว้ ประชาชนคือทรัพยากรท่ีมีค่าท่ีสุด 
ของประเทศนี้ครับ ถ้าประชาชนไม่รอด ประเทศก็ไม่รอด แล้วผมเห็นการใช้งบประมาณ 
ไม่ว่าจะเป็นการใช้งบประมาณในการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่าการใช้งบประมาณของการ
จัดการในช่วงวิกฤติโควิด (COVID) ไม่ว่ารัฐบาลจะพูดอย่างไร จะบอกว่าการแก้ปัญหาโควิด 
(COVID) ติดอันดับโลก เช่ือผมเถอะครับ ผมไม่ได้ใส่ร้ายและผมก็ไม่ได้โกหกท่านครับ -------- 
 

- ๔๔๕/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๙๒ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สิริพร ๔๔๕/๑ 
 
ผมเป็นคนหนึ่งท่ีอยู่กับประชาชนเกือบทุกวันในช่วงโควิด (COVID) ครับ ถ้าพึ่งพาแต่ภาครัฐ
อย่างเดียว ถ้าไม่ได้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีประชาชนช่วยกันเอง 
ประเทศนี้เข้าสู่สภาวะล้มเหลวไปแล้ว เพราะฉะนั้นการใช้งบประมาณต่าง ๆ หลายปีท่ีผ่านมา
ไม่ได้ตอบโจทย์ ไม่ได้ตอบสนองแก้ปัญหาความต้องการความเดือดร้อนของประชาชนได้เลย 
  สุดท้ายท่านประธาน ภาวะผู้น าครับ การแก้ปัญหาในช่วงวิกฤติผู้น าเป็นสิ่งท่ี
ส าคัญมาก ๆ เพราะผู้น าจะเป็นคนท่ีตัดสินใจทุกอย่างแล้วก็เป็นคนท่ีจะน าพาประเทศของเรา
พ้นวิกฤติไปได้ ผมขอเรียนท่านประธานไปถึงท่านนายกรัฐมนตรี ผมขอพูดด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ผมไม่เคยมีอคติกับท่านนายกรัฐมนตรีสักนิดเดียว ผมอยู่ในพื้นท่ีมีหลายคนท่ีเดินมาบอกผม
ว่าท่านนายกรัฐมนตรีเป็นคนดี ผมเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจและผมไม่เคยปฏิเสธว่า ท่านเป็นคนดี  
แต่ความเป็นคนดีกับความเป็นคนท่ีเหมาะสมในการบริหารงานนั้นมันแตกต่างกัน แล้วก็ทัศนคติ
ท่ีท่านนายกรัฐมนตรีมีต่อประชาชนในการแสดงออกในหลาย ๆ ครั้งมันสะท้อนให้เห็นว่า
ท่านมีทัศนคติท่ีมองเห็นคนอื่นเป็นศัตรูและไม่รับฟังประชาชน ผมอยากจะขอใช้ประโยคหนึ่ง
ครับท่านประธาน เป็นประโยคท่ีผมใช้ในการปราศรัย สุดท้ายในการหาเสียงเลือกตั้งก่อนท่ี
ผมจะได้กลับเลือกตั้งเข้ามา แต่วันนี้ท่ีผมอยากจะพูดฝากท่านประธานและให้ท่านนายก  
ได้ยินครับ รัฐบาลใดก็แล้วแต่ท่ีเรียกร้องหาส านึกจากประชาชนในขณะท่ีรัฐบาลนั้น ๆ ยังไม่
สามารถให้โอกาสให้ประชาชนได้มีโอกาสในการรักษาชีวิตและปากท้องของเขาได้อย่างดีนั้น 
การเรียกร้องหาส านึกจากประชาชนจากรัฐบาลนั้นถือเป็นการพูดท่ีไร้ส านึกของรัฐบาลและ
ผู้น า ผมขอพูดด้วยความบริสุทธิ์ใจ มาถึงตรงนี้ผมคิดว่าท่านนายกมีทางเลือก ๒ ทางครับ  
ผมเพิ่งเข้าสภามาประชุมวันนี้ครั้งท่ี ๕ ผมไม่หวงต าแหน่งถ้าท่านจะรู้ตัวท่านยุบสภาครับ 
ท่านมี ๒ ทางเลือกยุบสภา ผมไม่เรียกร้องให้ท่านลาออกแล้วพวกผมจะไปเอาอ านาจจาก
ท่านมาหรอกครับ ยุบสภาแล้วให้ประชาชนตัดสินใจครับ ส่วนตัวผมเองผมเพิ่งประชุมได้ 
ไม่กี่วัน ผมไม่ห่วงต าแหน่งไม่มีหวงอ านาจครับ แต่ถ้าท่านเลือกจะอยู่ต่อ ผมกราบขอร้องท่าน
นายกรัฐมนตรีอีกไม่กี่เดินท่ีเหลือผมขอให้ท่านได้ปรับทัศนคติสักนิดหนึ่งท้ังในการบริหาร 
และการสื่อสาร โดยเฉพาะการสื่อสารกับประชาชนครับ ท่ีผมพูดมาท้ังหมดผมขออนุญาตใช้สิทธ ิ
ไม่รับร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ครับ ขอบคุณครับ 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ท่านต่อไป 
ท่านเบญจา แสงจันทร์ เชิญครับ 



๘๙๓ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สิริพร ๔๔๕/๒ 
 
  นางสาวเบญจา แสงจันทร์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เรียนท่านประธานสภา 
ดิฉัน นางสาวเบญจา แสงจันทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล  
ท่านประธานคะ ดิฉันจะขออภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ท่ีได้น าเสนอต่อสภาเพ่ือให้ฝ่ายนิติบัญญัติได้ท าหน้าท่ีตรวจสอบพิจารณาการใช้
งบประมาณของฝ่ายบริหาร ท่านประธานคงจ าได้ว่าในวาระพิจารณางบประมาณของปีท่ีแล้ว
ดิฉันจะอภิปรายถึงการก าหนดวงเงินของหน่วยงานรับงบประมาณต่าง ๆ ท่ีตั้งงบประมาณ
โครงการค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ว่ามี
จ านวนอยู่อย่างน้อย ๆ ๓๓,๗๑๒ ล้านบาท และส าหรับในปีนี้ในวาระกับหลักการของร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๖ ดิฉันเลยขออภิปรายถึงงบประมาณ 
ในส่วนนี้อีกครั้งเพื่อให้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณในครั้งนี้เป็นไปโดย
ครบถ้วน ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๔๔๖/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๙๔ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศันสนีย์ ๔๔๖/๑ 
 
เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสามารถจัดลำดับความสำคัญโครงการต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น 
ให้สมกับที่พี่น้องประชาชนได้ไว้วางใจมอบอำนาจให้กับพวกเราทุกคนมาช่วยกันตรวจสอบ
การทำงานของรัฐบาลในฐานะผู้แทนราษฎร ท่านประธานคะ สำหรับงบประมาณปี ๒๕๖๖ 
งบประมาณโครงการที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ถูกขอจัดสรรเข้ามาในปีนี้มีอยู่
อย่างน้อย ๆ ๓๐,๕๓๗ ล้านบาทค่ะ ซึ่งดิฉันยังไม่ได้นำงบที่เกี่ยวข้องกับสถาบันที่อาจจะไป
รวมหรือซ่อนอยู่ในหมวดหมู่โครงการก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาทมารวม 
โดยในปีนี้ดิฉันและคณะทำงานของพรรคก้าวไกลได้แบ่งงบประมาณออกเป็น ๕ ประเภท
เช่นเดิมค่ะ ดิฉันขอสไลด์ (Slide) ด้วยค่ะ 
   (เจ้าหน้าที่ดำเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
   นางสาวเบญจา แสงจันทร์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  โดยแยกออกเป็นการ 
ขอจัดสรรผ่านหน่วยรับงบประมาณของส่วนราชการในพระองค์เป็นจำนวนเงิน ๘ ,๖๑๑  
ล้านบาท แล้วก็ขอจัดสรรผ่านโครงการพิทักษ์รักษาโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
และโครงการตามพระราชประสงค์อีก ๖๖๐ ล้านบาท ซึ่ งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนอยู่ที่ประมาณ  
๕ เปอร์เซ็นต์นะคะ แล้วก็ขอจัดสรรผ่านโครงการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และ
พระบรมวงศานุวงศ์เป็นจำนวนเงิน ๔ ,๙๓๓ ล้านบาท ขอจัดสรรผ่านโครงการหลวงและ
โครงการตามพระราชดำริเป็นจำนวนเงินอย่างน้อย ๆ ๑๓ ,๕๓๓ ล้านบาท และสุดท้าย 
ขอจัดสรรผ่านโครงการสนับสนุนกิจกรรมพิเศษหลวงอื่น ๆ อีกประมาณ ๒ ,๗๙๙ ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นมาจากปีก่อนประมาณ ๒๘ เปอร์เซ็นต์ค่ะ แต่ในจำนวนทั้งหมดนี้ก็มีส่วนที่ลดลง
ค่ะท่านประธาน โดยงบประมาณโครงการถวายความปลอดภัยลดลงไป ๒๘ เปอร์เซ็นต์  
แต่ก็เป็นเพราะว่าปีนี ้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไม่มีการจัดตั ้งงบประมาณเพื่อซื้อ
เฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะเข้ามาแล้วนะคะ ซึ่งอันนี้ก็เป็นไปตามที่อ้างอิงจากเอกสาร
งบประมาณของสำนักงบที่ส่งเข้ามา ส่วนงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับโครงการในพระราชดำริ
ถึงแม้ว่าปีนี้จะมีการขอจัดสรรเข้ามาลดลง ๑๑ เปอร์เซ็นต์แล้วก็ตามแต่ดิฉันก็ยังพบปัญหา
แบบเดิมนั่นก็คือการตั้งงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับโครงการในพระราชดำริ ซึ่งหน่วยรับ
งบประมาณจำนวนหลายหน่วยเลยที่ทำโครงการที่มีชื่อเดียวกันแต่กลับกลายเป็นต่างคนต่างทำ 
ไม่ได้หาความร่วมมือในการดำเนินโครงการร่วมกันนะคะ ดิฉันจะขอยกตัวอย่างอย่างเช่น 
โครงการที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงที่มีการตั้งโครงการกระจายไปอย่างน้อย  



๘๙๕ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศันสนีย์ ๔๔๖/๒ 
 
๘ กระทรวง แล้วก็มีอยู่ในกระทรวงกลาโหม มีการตั้งอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
ต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม ซึ่งกระทรวงเหล่านี้ก็ไม่ได้มีภารกิจท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้
ด้านเศรษฐกิจพอเพียงเลยนะครับ หรือโครงการท่ีใช้ชื่อเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
อย่างโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเป็นโครงการท่ีใช้ชื่อว่า โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ท่ีใช้งบประมาณรวมมากกว่า ๓๓๓ ล้านบาทเลยทีเดียว แต่ว่า
มันไปกระจายอยู่ในแผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์แผนงานบูรณาการรวมกันแล้ว
ท้ังสิ้นประมาณ ๑๐ แผน แล้วก็มีโครงการกระจายอยู่ใน ๕๑ หน่วยงานรับงบประมาณ แล้วก็
ไปซ่อนอยู่ในกระทรวงกลาโหม มีอยู่ในทุกเหล่าทัพไม่ว่าจะเป็นทัพบก ทัพเรือ หรือทัพอากาศ 
ซึ่งดิฉันก็ไม่แน่ชัดจริง ๆ ว่าหน่วยงานใดเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินงาน แล้วโครงการนี้
มันไปเกี่ยวข้องกับพันธกิจของหน่วยงานท่ีดิฉันได้กล่าวมาแล้วอย่างไรบ้าง นี่มันแสดงให้เห็น
ถึงการจัดสรรงบประมาณภายใต้รัฐบาลของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่ีมัน ไม่
สมเหตุสมผลในการจัดท างบประมาณแล้วก็ไม่ตรงกับพันธกิจ ไม่ตรงกับภารกิจหลักของ
หน่วยงาน แล้วก็ไม่ตอบโจทย์กับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเลย ซึ่งจริง ๆ แล้วดิฉัน
เห็นว่าเราควรท่ีจะมอบหมายโครงการเหล่านี้ให้กับหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งรับไปเป็นการ
เฉพาะไปเลย แล้วก็ก าหนดให้หน่วยงานนั้นเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินงานโครงการ
เหล่านี้ไปเลย ซึ่งนอกจากมันจะด าเนินการโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมาก 
ขึ้นแล้ว ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๔๔๗/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 



๘๙๖ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งหนึ่ง)               รัศมี ๔๔๗/๑ 
 
มันยังจะสามารถช่วยในเรื่องของการประหยัดงบประมาณ แล้วก็ลดภาระงานของบุคลากร
ของภาครัฐลงไปได้อีกด้วย แล้วก็มันจะท าให้ไม่เกิดโครงการท่ีเป็นเบี้ยหัวแตกท่ีต่างคน  
ต่างคิด แล้วก็ต่างท าต่างของบประมาณอีกทางหนึ่งด้วย แล้วนอกจากนี้ ยังมีโครงการ 
ในพระราชด าริท่ีท าอย่างไรก็ยังไม่เสร็จสักที ดิฉันขอยกตัวอย่างโครงการเดียวกันกับท่ีดิฉัน
เคยอภิปรายไปเมื่อปีท่ีแล้วนั่นก็คือโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ซึ่งเป็น
โครงการในจังหวัดปราจีนบุรี เป็นโครงการของกรมชลประทานท่ีเป็นโครงการขนาดใหญ่  
ท่ีใช้งบประมาณเป็นหมื่นล้านนะคะ แล้วก็ใช้เวลาสร้างมายาวนานมากกว่า ๑๐ ปีแล้ว แต่ว่า
โครงการนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์สักที โครงการนี้ผ่านมติ ครม.มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ แล้วก็มี 
มติอนุมัติให้ด าเนินการก่อสร้าง ก าหนดระยะเวลาตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ จนถึงปี ๒๕๖๑ แต่นี ่
ปี ๒๕๖๕ แล้วค่ะ โครงการนี้ก็ยังสร้างไม่เสร็จ แล้วก็ขอเลื่อนระยะเวลาก าหนดแล้วเสร็จ
ออกไปเรื่อย ๆ ตอนปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ก็บอกว่าจะแล้วเสร็จปี ๒๕๖๔ ตอนปี ๒๕๖๔  
ก็บอกว่าจะแล้วเสร็จปี ๒๕๖๕ ตอนนี้ปี ๒๕๖๕ แล้วก็บอกว่าจะแล้วเสร็จปี ๒๕๖๖  
ท่านประธานคะ เมื่อปีท่ีแล้วดิฉันได้อภิปรายเรื่องนี้ไปแล้ว แล้วพอตอนนี้งบประมาณ 
ปี ๒๕๖๖ ก็เสนอขอเข้ามาเพื่อขอจัดสรรงบเข้ามาอีก แล้วระบุว่าจะแล้วเสร็จปี ๒๕๖๗  
พอเห็นแบบนี้ดิฉันก็เชื่อได้เลยว่าเดี๋ยวพองบปี ๒๕๖๗ เข้ามา กรมชลประทานก็จะขอจัดสรร
เข้ามาอีกแล้วก็แจ้งว่าจะแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๘ ซึ่งพอมันเข้าไปอยู่ในชั้นกรรมาธิการ
งบประมาณ งบประมาณพวกนี้ ท่ีมีชื่อโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์  
เราก็เห็นว่ามันถูกปล่อยปละละเลย ไม่มีการอภิปรายถึง ไม่ถูกตรวจสอบ ไม่มีการปรับลดงบ 
แล้วก็ถูกปล่อยผ่านไปเลยในทันที ท่านประธานคะ โครงการท่ีมันก่อสร้างไม่เสร็จ จบไม่ลง
แบบนี้ มันไม่ได้มีแค่โครงการห้วยโสมงโครงการเดียวค่ะ แต่ในชั้นกรรมาธิการงบประมาณ
เมื่อปีท่ีแล้ว กรรมาธิการในสัดส่วนของพรรคก้าวไกลได้สอบถามจากผู้แทนของส านัก
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริหรือส านักงาน 
กปร. ว่าได้มีการประเมินความเหมาะสมของโครงการท่ีได้รับพระราชทานพระราชด าริมา 
เมื่อหลายสิบปีก่อนหรือไม่ เป็นท่ีน่าแปลกใจค่ะ ท่านประธานทราบไหมค่ะ ค าตอบของ
ส านักงาน กปร. ตอบว่าอย่างไร กปร. ตอบกลับมาว่า ไม่มี เท่ากับไม่ เคยมีการประเมิน
โครงการท่ีรัฐบาลรับพระราชทานพระราชด าริมาเมื่อหลายสิบปีก่อน จนถึงวันนี้สภาพพื้นท่ี 
สภาพภูมิประเทศ การใช้ประโยชน์ในท่ีดินของพี่น้องประชาชนเปลี่ยนแปลงไปมากแล้ว  



๘๙๗ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งหนึ่ง)               รัศมี ๔๔๗/๒ 
 
แต่ว่าโครงการต่าง ๆ ยังมีความจ าเป็นท่ีต้องท าอยู่หรือไม่ ทางส านักงาน กปร. ไม่มีการท่ีจะ
ประเมินโครงการเหล่านี้เลย ดังนั้นดิฉันจึงอยากจะขอกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยัง
รัฐบาล แล้วก็หน่วยงานราชการผู้ท่ีรับผิดชอบส่วนในโครงการพระราชด าริต่าง ๆ ว่าให้น า
โครงการในการบริหารจัดการของท่านกลับไปศึกษาใหม่ว่าโครงการนั้นจะยังจ าเป็นต่อการ
ด าเนินโครงการอยู่หรือไม่ เพราะหลายโครงการเป็นโครงการท่ีรัฐบาลได้รับสนอง
พระราชด าริมาเมื่อ ๓๐ ปีท่ีแล้ว หรือ ๔๐ ปีท่ีแล้วด้วยซ้ าไป แล้วก็สภาพการณ์ในพื้นท่ี 
ก็เปลี่ยนแปลงไปมากแล้ว การขาดแคลนหรือความต้องการท่ีเมื่อก่อนเคยมีอยู่ก็อาจจะไม่ใช่
สิ่งเดียวกับความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นท่ีในปัจจุบันแล้วก็เป็นไปได้ค่ะ ดิฉัน 
จึงอยากจะขอฝากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอีกสักประเด็นว่าถ้าหากโครงการของท่านเป็นเรื่องท่ี
มันพ้นสมัยไปแล้ว แล้วก็ไม่มีความจ าเป็นท่ีจะต้องท าอีกต่อไปแล้ว หรือติดปัญหาไม่สามารถ
เบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าก็ขอให้หน่วยงานราชการนั้น ๆ หยุดขอจัดสรรงบประมาณ
เพิ่มเติมได้แล้ว แล้วก็ได้โปรดอย่าใช้ชื่อโครงการในพระราชด าริ โครงการตามปณิธาน หรือ
โครงการเฉลิมพระเกียรติต่าง ๆ มาเป็นเกราะก าบังในการขอจัดสรรหรือขอแอบอ้างในการ
จัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงาน เพราะมันจะไม่ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของสถาบันเลย 
อีกเรื่องหนึ่งท่ีดิฉันได้อภิปรายไปเมื่อปีก่อน คือเรื่องของการน าเอาสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ในฐานะอัตลักษณ์หนึ่งของชาติมาเป็นเคร่ืองมือด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ----------------------- 
 

- ๔๔๘/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๘๙๘ 
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ซึ่งดิฉันอยากจะขอยกตัวอย่างเช่น การจัดงานเทศกาลในวันส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ 
อย่างเช่นวันเฉลิมพระชนมพรรษาเพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจดึงดูดนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทย
และชาวต่างประเทศให้มาจับจ่ายใช้สอยในช่วงของการเฉลิมฉลองจัดงานแสดงนิทรรศการ
หรือว่าจริง ๆ แล้วเราเคยมีตัวอย่างของในช่วงสมัยรัฐบาลของคณะราษฎรท่ีเคยมีการจัดงาน
ออกร้านรื่นเริง จัดงานนิทรรศการเพื่อเฉลิมฉลองรัฐธรรมนูญยาวนานเป็นสัปดาห์เลยนะคะ 
ในช่วงวันท่ี ๘-๑๔ ของเดือนธันวาคมของทุกปีเพื่อแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของ
รัฐธรรมนูญนะคะ โดยในสมัยนั้นมีการจัดงานเฉลิมฉลองแบบท่ัวประเทศอย่างคึกคักเลย 
แล้วก็มีการแสดง มีการประกวด มีงานออกร้านแล้วก็มีการจ าหน่ายสินค้า ซึ่งเป็นตัวอย่าง
ของการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่งด้วย ท่านประธานคะ ในขณะเดียวกันดิฉันก็
เพิ่งได้เห็นเอกสารของหนังสือเวียนของกระทรวงมหาดไทยท่ีสั่ งให้จังหวัด แล้วก็อ าเภอ  
แล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในวันพรุ่งนี้ ดิฉันก็เห็นว่ารัฐบาลไม่ควรจัดท าโครงการ
แบบเหวี่ยงแหหรือว่าเป็นเบี้ยหัวแตก เพราะต้องไม่ลืมว่าประเทศไทยเรามี ๗๗ จังหวัด  
มี ๘๐๐ กว่าอ าเภอ แล้วก็มี ๗,๐๐๐ กว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถ้าเราจัดงานแห่งละ 
๑๐,๐๐๐ บาท เราก็จะใช้เงินไปเกือบ ๘๐ ล้านบาทเลยทีเดียว แล้วมันก็ไม่ได้ก่อให้เกิด
ประโยชน์และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจใด ๆ เลย ดังนั้นถ้ารัฐบาลให้ความส าคัญกับเรื่องนี้
จริง ๆ ก็ควรจะจัดงานให้สมพระเกียรติโดยให้ทุกจังหวัดวางแผนการจัดงานโดยค านึงถึง  
การกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะ ซึ่งอาจจะมีการจัดให้มีงานเทศกาล งานออกร้านหรือว่าจัดงานท่ี
ศาลากลาง แล้วก็ให้ส่วนราชการมารวมกันจัดซุ้มนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติหรือว่าให้มา 
จัดงานในพื้นท่ีเดียวกันโดยไม่จ าเป็นต้องไปกระจายซุ้ม กระจายเวทีไปตามอ าเภอต่าง ๆ โดยให้
จัดออกมาในรูปแบบให้มีภาพลักษณ์สวยงามซึ่งมันจะก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ 
แล้วก็เป็นการท าให้สมพระเกียรติตามพระราชประเพณีได้ด้วย  ซึ่งเรื่องนี้ท่านประธาน  
ดิฉันยังหมายรวมไปถึงการเปิดสถานท่ีส าคัญท่ีเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็น
สถานท่ีท่องเท่ียวด้วยค่ะ อย่างเช่นพระท่ีนั่งอนันตสมาคมหรือว่าพระท่ีนั่งวิมานเมฆ  
โดยอาจจะเปิดให้นักท่องเท่ียวได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมชมความงดงามของสถาปัตยกรรม 
รวมไปถึงจัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เหมือนกับในปัจจุบันเราเปิดให้
นักท่องเท่ียวได้เยี่ยมชมวัดพระแก้วได้หรือเหมือนกับตัวอย่างในประเทศอังกฤษก็ได้ท่ีเปิดให้ 



๘๙๙ 
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นักท่องเท่ียวสามารถเข้าไปเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังต่าง ๆ ได้ ท าให้เราสามารถท่ีจะ
สร้างรายได้เข้าประเทศในแต่ละปีได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียวนะคะ ท่านประธานคะ เมื่อดิฉัน
พูดถึงงบประมาณท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการของสถาบันพระมหากษัตริย์ท่ีซ่อนอยู่ในกระทรวง 
ทบวง แล้วก็กรมต่าง ๆ แล้ว ดิฉันก็ต้องขออภิปรายถึงงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ
ในพระองค์ท่ีขอจัดสรรเข้ามาในปีนี้ ๘,๖๑๑ ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน ๑๕๐ ล้านบาท 
หรือว่าคิดเป็นประมาณ ๑.๗ เปอร์เซ็นต์นะคะ แต่ว่าดิฉันก็กลับพบว่าในเอกสารงบประมาณ
เล่มขาวคาดแดงของส านักงบไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดอะไรเลย ดิฉันจึงไม่ทราบแน่ชัดจริง ๆ 
ว่าท่ีงบประมาณลดลงไป ๑๕๐ ล้านบาทนี้มันไปลดลงท่ีกิจกรรมใด แล้วก็เรื่องของการท่ี 
ไม่ชี้แจงรายละเอียดก็เป็นสิ่งท่ีเพื่อน ส.ส. ของพรรคก้าวไกลก็ได้อภิปรายไปเมื่องบประมาณ 
ปีท่ีแล้วเราก็ยังพบว่าการจัดท างบประมาณของส่วนราชการในพระองค์ก็ยังคงเหมือนเดิมค่ะ 
แล้วก็มีแค่ ๙ หน้า รายละเอียดงบประมาณก็มีแค่ ๑ บรรทัดมาโดยตลอด แล้วก็ไม่มี
รายละเอียดอะไรเลยนอกจากบอกว่างบประมาณท้ังหมดนี้ เป็นค่าใช้จ่ายส่วนราชการ 
ในพระองค์ตามแผนยุทธศาสตร์ เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติเท่านั้น  
แต่อย่างไรก็ตามดิฉันก็ได้ทราบมาว่าในปีนี้ส านักงบประมาณได้ส่งหนังสือค าเชิญไปยัง 
ส่วนราชการในพระองค์เพื่อให้เข้ามาชี้แจงงบประมาณด้วย ซึ่งดิฉันก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมี
ตัวแทนเข้ามาชี้แจงรายละเอียดการขอจัดสรรงบประมาณนะคะ แล้วนั่นก็ถือว่าเป็นเรื่องดี
อย่างมากค่ะ ---------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๔๔๙/๑ 
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ท่ีสภาและประชาชนจะได้เข้าใจถึงรูปแบบและการใช้จ่ายงบประมาณท่ีจัดสรรให้ กับ 
ส่วนราชการในพระองค์มากขึ้นด้วยว่าเงิน ๘,๐๐๐ กว่าล้านบาทท่ีถูกน าไปจัดสรรไปใช้
ด าเนินการในค่าอะไรบ้าง แล้วส่วนราชการในพระองค์มีบุคลากรถึง ๑๔,๐๐๐ คน ตามท่ี
ส านักงบได้เคยชี้แจงลักษณะเป็นปากเปล่าเมื่อปีก่อนหรือไม่ แล้วก็เมื่อสภาได้รับทราบว่า
ส่วนราชการในพระองค์มีความต้องการท่ีจะใช้จ่ายงบประมาณในเรื่องใดบ้าง ดิฉันคิดว่า  
สภาเองก็จะได้ช่วยเป็นหูเป็นตาแล้วก็ช่วยตรวจสอบว่างบประมาณท่ีรัฐบาลขอจัดสรรเข้ามา
เหมาะสม หรือเพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจให้บรรลุผลตามพันธกิจของส่วนราชการ 
ในพระองค์ด้วยหรือไม่ จริง ๆ แล้วนะคะท่านประธาน การเปิดเผยในรายละเอียดจะเป็นผลดี
ในการลดความเข้าใจผิด แล้วก็ไม่เพียงเป็นผลดีต่อหน่วยงานราชการส่วนพระองค์เท่านั้น  
แต่ดิฉันเชื่อว่ามันจะเป็นผลดีต่อภาพลักษณ์และพระเกียรติของสถาบันพระมหากษัตริย์ 
อีกด้วย สุดท้ายค่ะท่านประธาน ดิฉันมีประเด็นส าคัญท่ีจ าเป็นจะต้องหารือกับท่านประธาน 
ดิฉันเชื่อเหลือเกินว่าการพิจารณางบประมาณท่ีเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
อย่างเปิดเผย โปร่งใส และตรงไปตรงมา และมีวุฒิภาวะ นี่ล่ะค่ะมันจะท าให้การปกครอง 
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของเรามั่นคงสถาพร ซึ่งจะท า
ให้สถาบันพระมหากษัตริย์และระบอบประชาธิปไตยด ารงอยู่คู่กันอย่างสง่างามเฉกเช่นใน
นานาอารยประเทศ แต่ท่านประธานคะ เมื่อปีท่ีแล้วมีผู้ร้องไปร้องต่อ กกต. ว่าการอภิปราย
งบประมาณท่ีเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ของดิฉัน และเพื่อน ส.ส. พรรคก้าวไกล
อาจเข้าข่ายเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข ท่านประธานคะ หลังจากการอภิปรายของดิฉันสิ้นสุดลงดิฉันจะขอให้ 
ท่านประธานในฐานะประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติ และท่านก็ได้นั่งฟังดิฉันอภิปรายจนจบ 
ให้ช่วยวินิจฉัยหรือให้ความเห็นว่าสรุปแล้วสภาผู้แทนราษฎรของเราซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
ของพี่น้องประชาชนผู้ เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยสูงสุดของประเทศนี้ มีเอกสิทธิ์ ตาม
รัฐธรรมนูญท่ีจะอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในทุกหน่วยงาน 
ท่ีท าค าขอจัดสรรงบประมาณเข้ามาหรือไม่ หรือสภาผู้แทนราษฎรของเราห้ามไม่ให้อภิปรายถึง
เอกสารงบประมาณหน้าใด บรรทัดใด มาตราใด หรือบางหน่วยรับงบประมาณใดหรือไม่ 
และสรุปแล้วการท าหน้าท่ีของผู้แทนราษฎรในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีทุกบาท ทุกสตางค์ ถือเป็นหน้าท่ีท่ีพวกเราท าด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
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เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของพี่น้องประชาชนตามท่ี
รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้  หรือเป็นการกระท าอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขกันแน่คะ ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะ 
ท่านประธานว่าท่านจะให้ความกระจ่างแก่ดิฉันเพื่อให้พวกเราในฐานะผู้แทนราษฎรทุกคน 
ได้เข้าใจว่าสถานะและอ านาจของสภาผู้แทนราษฎรของพวกเราอยู่ตรงไหนในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดิฉันขอความเห็นจากท่านประธานค่ะ 
ขอบคุณค่ะ  
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ท่านก านันหิด
อย่าเพิ่งนะครับ ให้ท่านรัฐมนตรีได้ตอบชี้แจงก่อนนะครับ ส่วนตอบค าถามท่านเบญจา  
เราก็อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ แล้วการประชุมสภาก็อยู่ภายใต้ข้อบังคับนะครับ ก็ปฏิบัติตาม
ข้อบังคับ เชิญท่านรัฐมนตรีครับ 
  นางสาวตรีนุช เทียนทอง (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ)  :  กราบเรียน
ท่านประธานสภาท่ีเคารพ ดิฉัน นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ขอชี้แจงต่อประเด็นข้อสังเกตและข้อแนะน าของท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่ีกล่าวถึง 
ในเรื่องของบประมาณกระทรวงศึกษาธิการในการจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๖ จ านวน 
๓๒๕,๙๐๐ ล้านบาท ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านหลาย ๆ ท่าน
ท่ีได้ให้ด้วยความห่วงใยกับการจัดตั้งงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ ก็ขอยืนยันว่า 
ในการจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๖ ของกระทรวงศึกษาธิการเราก็ได้ยึดหลักส าคัญก็คือ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ในการจัดงบประมาณของรัฐบาล แล้วท่ีส าคัญก็คือว่าในบริบทของ
กระทรวงศึกษาธิการท่ีจะต้องดูแลและก ากับในเรื่องของการศึกษา เราก็ได้มุ่งเน้นในเรื่อง 
ของการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สอดรับในเรื่องของการพัฒนาเด็กในทุกรอบด้าน ----------- 
 

- ๔๕๐/๑ 
 

 
 
 



๙๐๒ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศิริวรรณ ๔๕๐/๑ 
 
โดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาเด็กในศตวรรษท่ี ๒๑ ท าอย่างไรจะให้เด็กมีสมรรถนะ 
โดยมีกระบวนการสอนในเรื่องของแอ็กทีฟเลิร์นนิง (Active Learning) และกระบวนการ 
อีกหลากหลายเพื่อท่ีจะให้เด็กพัฒนา แล้วก็ให้อยู่กับในโลกอนาคต แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กับสถานการณ์โควิด (COVID) แล้วก็มีการมุ่งเน้นในเรื่องของการท่ีจะพัฒนา แล้วก็จัด
งบประมาณท่ีจะดูแลในเร่ืองของความถดถอยในการแก้ภาวะในเรื่องของการเรียนรู้ท่ีถดถอย
ท่ีเกิดขึ้นจากสถานการณ์โควิด (COVID) ด้วย แต่จากสถานการณ์ท่ีผ่านมาจากปีท่ีแล้วเราก็ต้อง
ยอมรับว่าสถานการณ์โควิด (COVID) นั้นเป็นสถานการณ์ท่ีเราทุกคนไม่มีใครคาดคิด รัฐบาล
โดยท่ีผ่านมานั้นเราได้มีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในเรื่องของสถานการณ์โควิ ด (COVID) 
โดยเฉพาะในเรื่องของการท าอย่างไรท่ีจะให้เด็กเข้าถึงการศึกษาในสถานการณ์โควิด (COVID) 
แล้วก็ลดในเรื่องของความเหลื่อมล้ า เพราะฉะนั้นจ าได้ว่าปีท่ีแล้วนั้นเราทุกคนก็อยู่ภายใต้
ความตื่นตระหนกกับเหตุการณ์กับโรคอุบัติใหม่เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นรัฐบาลได้มีการเร่งให้ 
ได้มีการฉีดวัคซีนโดยเฉพาะในเด็กและคุณครูเพื่อให้โรงเรียนสามารถท่ีจะเปิดการเรียน 
การสอนได้ เพราะเวลาทุก ๆ ชั่วโมง ทุก ๆ นาทีนั้นเด็ก ๆ ก็สามารถที่จะเกิดการรู้ถดถอยได้ 
เพราะฉะนั้นจะท าอย่างไรท่ีจะให้โรงเรียนสามารถท่ีจะเปิดการเรียนการสอนได้ ท าอย่างไร
จะให้โรงเรียนเป็นสถานท่ีปลอดภัยได้ เพราะฉะนั้นเราจึงได้คุ้นเคยกับการเรียนในหลากหลาย
รูปแบบไม่ว่าจะเป็น ๕ ออน (5 On) เพ่ือท่ีจะเป็นการเรียนท่ีมีความหลากหลายรูปแบบท่ีจะ
จัดสรรกระบวนการการเรียนการสอนให้คุณครูได้สามารถท่ีจะเข้าถึงระดับภูมิภาคท่ีมี
กระบวนการเรียนการสอน แล้วมีสภาพพื้นท่ีและมีความหลากหลายในพื้นท่ีท่ีแตกต่างกัน 
ท าอย่างไรเราจะให้เด็กและคุณครูได้สามารถท่ีจะเข้าถึงกระบวนการเรียนการสอนให้ได้ 
มากท่ีสุด ตลอดจนท่ีผ่านมาในช่วงสถานการณ์ท่ีล็อกดาวน์ (Lockdown) ถ้าท่านจ าได้ รัฐเอง
ได้เร่งในการท่ีจะเยียวยา ดูแลให้กับผู้ปกครองโดยเฉพาะว่าต้องดูแลน้อง ๆ ในยามท่ีจะต้อง
อยู่บ้าน เพราะไม่สามารถท่ีจะออกจากบ้านกันได้ โดยได้มีการจัดสรรงบประมาณให้กับ 
เด็กทุกคน ทุกสังกัด คนละ ๒,๐๐๐ บาททุกครอบครัว ทุก ๆ คน ทุกสังกัดได้รับเงินเยียวยา
เท่าเทียมกัน จัดสรรงบประมาณกว่า ๒๒,๐๐๐ ล้านบาทท่ีจะให้เด็ก แล้วก็เป็นการเยียวยา
ให้กับผู้ปกครองในช่วงสถานการณ์ท่ีมีความยากล าบากในปีท่ีแล้ว จนกระท่ังปัจจุบันนี้เรา  
ก็ได้สร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองในการท่ีจะร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข แล้วก็ท า
มาตรการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัคซีน ในเรื่องของมาตรการการเรียนการสอนในช่วง 



๙๐๓ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศิริวรรณ ๔๕๐/๒ 
 
สถานการณ์โควิด (COVID) จนท าให้วันนี้เราก็สามารถท่ีจะมาเปิดกระบวนการเรียนการสอน
ได้อย่างเต็มรูปแบบค่ะ แต่อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ท่ีเราไม่คาดคิดจากสถานการณ์โควิด 
(COVID) สิ่งท่ีกระทรวงศึกษาธิการมีความกังวลแล้วก็เป็นห่วงอย่างยิ่งจากสถานการณ์โควิด 
(COVID) ท่ีผ่านมาก็คือในเรื่องของเด็กท่ีตกหล่นหลุดจากระบบ เราได้ค้นพบว่าผู้ปกครอง 
มีการโยกย้าย แล้วก็เดินทางถ่ายเทในเรื่องของการล็อกดาวน์ (Lockdown) มีงานบางอย่าง
อาจจะต้องปิดจ๊อบ (Job) ลงไป แล้วก็มีการเดินทางและมีการท่ีโยกย้ายกันอยู่เป็นจ านวนมาก 
เราก็เป็นห่วงว่าน้อง ๆ กลุ่มนี้และน้อง ๆ อีกหลาย ๆ กลุ่มอาจจะหลุดออกไปจากระบบ
การศึกษาในข้อต่อในช่วงนี้ เพราะฉะนั้นกระทรวงเองได้มีการเซ็นเอ็มโอยู (MOU) กับ  
๘ กระทรวง แล้วก็ ๒ หน่วยงานหลัก ในการท่ีจะพาน้อง ๆ กลุ่มนี้กลับเข้ามา ร่วมมือกันกับ
ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยก็ดี พม. ก็ดี กลุ่มในชุมชนก็ดี ท าอย่างไรท่ีจะ  
พาน้องกลุ่มนี้กลับคืนสู่เข้าระบบให้ได้เร็วท่ีสุด ในโครงการท่ีเ รียกว่า พาน้องกลับเข้า
ห้องเรียน ก็ติดตามน้องให้กลับเข้ามา ซึ่งเราก็มาดูในหน่วยงานหลักส าคัญในกระทรวง 
ศึกษาธิการของเราซึ่งรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็น กศน. ก็ดี ซึ่งส่งเสริมในเรื่องของการเรียนรู้
ตลอดชีวิตหรืออาชีวศึกษาก็ดี ซึ่งเราได้มีการน าน้องแล้วก็เมื่อเจอตัวน้องแล้วได้มีการ 
น าน้องกลับเข้ามาสู่ระบบ แล้วเราได้มีการเตรียมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ สพฐ. เอง คุณครู  
ได้มีการติดตามและร่วมกับชุมชน ในส่วนหนึ่งก็ได้พาน้องกลับเข้ามาสู่ในระบบของการศึกษา
ขั้นพื้นฐานนะคะ ในบางครั้งเราเจอกลุ่มน้อง ๆ ซึ่งอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความยากจน
ถึงแม้ว่าจะตามตัวเจอก็ไม่สามารถกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้ น้องกลุ่มนี้ก็สามารถเข้าอยู่
ในระบบโรงเรียนของ กศน. หรือแม้กระทั่งเราก็ได้มีการส่งมอบน้อง ๆ กลุ่มนี้ให้กับกระทรวง
ท่ีรับผิดชอบ ไม่ว่าจะกระทรวง พม. หรือหลาย ๆ กระทรวงท่ีรับผิดชอบในการดูแลให้กับ
ครอบครัว ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๔๕๑/๑ 
 

 
 
 



๙๐๔ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ธัญรดา ๔๕๑/๑ 
 
ซึ่งก็เป็นการสอดคล้องกับนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะ ในเรื่องของการแก้ปัญหา 
ความยากจนแบบพุ่งเป้า ขณะเดียวกันในส่วนของอาชีวศึกษาได้มีการเตรียมสถานท่ี เรารู้ว่า
โอกาสในการศึกษาของเด็กเป็นสิ่งท่ีส าคัญเพราะฉะนั้นเราได้มีการเตรียมสถานท่ีในเรื่องของ
อาชีวะกว่า ๘๘ แห่งอย่างเร่งด่วนท่ัวประเทศ ท่ีมีอาคารอยู่แล้วก็เร่งได้น างบประมาณในการ
ท่ีจะซ่อมแซมกว่า ๘๘ แห่ง เพื่อท่ีจะรองรับกับน้อง ๆ ในการท่ีจะเปิดภาคเรียนนี้กลับเข้าสู่
ระบบกว่าจ านวน ๕,๕๐๐ คน ก็สามารถรองรับน้อง ๆ กลุ่มนี้ท่ีอาจจะหลุดออกไปจากระบบ
แล้วก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการท่ีจะต้องเดินทางก็ดี หรือเรื่องของการท่ีจะขาดปัจจัย 
ในการเรียนต่าง ๆ ก็ดี หรือแม้ระยะเวลาของการเดินทางถ้าเรามองบริบทถ้าทุกท่านได้มี
โอกาสเดินทางไปในหลาย ๆ พื้นท่ีของประเทศไทยเราจะเห็นว่าบางทีน้อง ๆ เราบางคน 
อยู่บนภูเขาบ้าง อยู่เกาะบ้าง เพราะฉะนั้นการเดินทางต่าง ๆ ก็ไม่สะดวกท่ีจะท าให้เขา 
ต่อยอดทางด้านการศึกษา เพราะฉะนั้นโครงการอาชีวะอยู่ประจ าเรียนฟรีจึงเป็นโครงการ 
ท่ีเราได้จัดท่ีพักให้กับน้อง ๆ ท่ีจะเตรียมให้กับน้อง ๆ อยู่เรียนฟรี อาหารฟรี พร้อมท้ังท่ีจะจัด
อาชีพเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มทักษะแล้วก็ให้น้อง ๆ ได้มีรายได้ตลอดระยะเวลาท่ีจะอยู่ 
ท่ีอาชีวะนี้ด้วยก็คือเป็นระดับ ปวช. เพื่อจะเป็นการต่อยอดแล้วก็เพื่อให้น้อง ๆ ได้มีหลักยึด
ในเรื่องของการศึกษาแล้วก็ต่อยอดทางอาชีพด้วย เบื้องต้นนี้เราก็ได้รองรับกว่า ๘๘ วิทยาลัย 
แล้วก็รองรับเด็กในเบื้องต้นอย่างเร่งด่วนขณะนี้รับได้กว่า ๕,๕๐๐ คน จากสถานการณ์โควิด 
(COVID) ดิฉันคิดว่าก็คงจะต้องสืบเนื่องกันมา ความกังวลนอกเหนือจากเป็นเรื่องของน้อง ๆ  
ท่ีจะต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาว่าท าอย่างไรท่ีเราจะช่วยให้เขาคืนกลับเข้าสู่ระบบ
การศึกษาให้ได้เร็วที่สุดและมีท่ีเรียนอย่างมั่นคงแล้ว สิ่งท่ีส าคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของ
ปัญหาเลิร์นนิงลอสส์ (Learning Loss) ซึ่งดิฉันคิดว่าท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลาย ๆ ท่าน
ก็คงให้ความเป็นห่วง ตลอดจนก็เป็นปัญหาระดับโลกท่ีหลาย ๆ ประเทศก็คงต้องเผชิญพร้อมกัน 
ก็ต้องเข้าใจค่ะว่าในเรื่องของปัญหาเลิร์นนิงลอสส์ (Learning Loss) มีการเลิร์นนิงลอส 
(Learning Loss) หลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นมิติของทางสังคมท่ีเด็ก ๆ เองไม่ได้มาโรงเรียนนาน ๆ 
เพราะฉะนั้นเขาก็จะมีเรื่องของการเปิดเรียนออนไซต์ (Onsite) ก็จะท าให้เด็ก ๆ อาจจะต้อง
มีพัฒนาการในเรื่องของการอยู่ร่วมกัน ในเรื่องของปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ๆ ซึ่งตรงนี้ทาง
กระทรวงศึกษาธิการเองก็ได้เน้นย้ าให้กับคุณครู แล้วก็หน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
ทุกหน่วยงานว่าการเปิดภาคเรียนนี้เราจะไม่ได้เร่งรัดในเรื่องของวิชาการเสียทีเดียวนะคะ  



๙๐๕ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ธัญรดา ๔๕๑/๒ 
 
แต่เราต้องการเร่งรัดให้โรงเรียนเป็นพื้นท่ีปลอดภัยและให้เด็กรู้สึกว่าการกลับมาโรงเรียน 
ครั้งนี้เป็นสถานท่ีปลอดภัยและมีความสุขที่สุด ขณะเดียวกันนอกเหนือจากในเรื่องการพัฒนา
ขอเน้นย้ าในหน่วยงานหลัก ซึ่งโรงเรียนได้มีหน่วยงานท่ีจะดูแลนักเรียนในส่วนนี้แล้ว เราก็มี
ในส่วนของมิติในเรื่องขององค์ความรู้ซึ่งอาจจะมีปัญหาในเรื่องของจากการเรียนรู้ ท่ีมี 
ความถดถอยจากการเรียนเปิด ๆ ปิด ๆ โรงเรียนท่ีผ่านมา เพราะฉะนั้นกระทรวงได้มีการให้
นโยบายแล้วก็มอบให้กับทุกโรงเรียนในการท่ีจะได้มีการวัดประเมินผลเด็กก่อนจะเปิด 
ภาคเรียน ดิฉันได้มีโอกาสไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนหลาย ๆ ท่ี โรงเรียนหลาย ๆ ท่ีนั้นได้มีการ
เปิดเรียนก่อนท่ีจะมีการก าหนดวันท่ี ๑๗ พฤษภาคมด้วยซ้ านะคะ เพราะว่าคุณครูก็อยาก 
ท่ีจะได้มีการเตรียมให้น้อง ๆ ได้มีการมาปรับในเรื่องของการเรียนรู้หรือในเรื่องทักษะของ
องค์วิชาการก่อนท่ีจะมีการเปิดภาคเรียน แล้วก็ได้มีการประเมินเด็กเพื่อท่ีจะได้รู้ในระดับ 
ในเรื่ององค์ความรู้ให้กับน้อง ๆ แล้วก็จะมีการจัดรูปแบบการเรียนท่ีมีความหลากหลาย รวมถึง
การเรียนท่ีเป็นระบบรวม แล้วก็มีการแยกกลุ่ม แล้วก็จัดเป็นรายบุคคลเพื่อท่ีจะให้สอดรับ  
แล้วก็ให้น้อง ๆ ได้มีโอกาสเติมเต็ม แล้วก็เสริมสร้างในเรื่องขององค์ความรู้ด้วย อันนี้ก็เป็น
นโยบายเร่งด่วนและหลักท่ีเราได้มุ่งเน้นแล้วก็ก าชับไปกับหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ 
ท่ีเกี่ยวข้องค่ะ 
  ในส่วนประเด็นเรื่องของการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียน
คุณภาพท่ีท่านสมาชิกอาจจะมีข้อเป็นห่วงเป็นใย เราก็ต้องยอมรับว่าจากอัตราการเกิด 
ท่ีลดลงอย่างต่อเนื่อง ถ้าเป็นตัวเลขจากปี ๒๕๕๕ ซึ่งมีอัตราการเกิดกว่า ๘๐๐,๐๐๐ คนต่อปี 
ซึ่งขณะนี้ในปีนี้เด็กอัตราการเกิดเหลือเพียง ๕๕๐,๐๐๐ คนต่อปีก็ต้องยอมรับ ในโรงเรียน
เฉพาะสังกัดของ สพฐ. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีท้ังหมดกว่า ๓๐,๐๐๐ โรงเรียน 
เพราะฉะนั้นจากอัตราการเกิดท่ีลดลงเราท าให้โรงเรียนท่ีมีขนาดเล็กเพิ่มขึ้น ขณะนี้เรามี
โรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีเด็กต่ ากว่า ๑๒๐ คนกว่า ๑๕,๐๐๐ โรงเรียน คิดเป็นประมาณ ๕๐ กว่า
เปอร์เซ็นต์ เพราะฉะนั้นจะท าอย่างไรมันก็เป็นความท้าทายของกระทรวงศึกษาธิการเหมือนกัน
ว่าท าอย่างไรเราจะท าให้โรงเรียนท่ีมีจ านวนมากทีเดียว --------------------------------------- 
 

- ๔๕๒/๑ 
 



๙๐๖ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       สวรรยา ๔๕๒/๑ 
 
แต่ขณะเดียวกันเราต้องท าโรงเรียนให้เกิดมีคุณภาพท่ีให้เด็ก ๆ ได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษา 
ท่ีเท่าเทียมกันและให้ได้คุณภาพมากท่ีสุด เพราะฉะนั้นเราจึงได้มีการท าเครือข่ายของ
โรงเรียนคุณภาพทุกต าบลขึ้นเพื่อเป็นเครือข่ายให้กับโรงเรียนขนาดเล็กท่ีอยู่รอบ ๆ โดยมี
รัศมี ๔-๖ กิโลเมตร เพื่อท่ีจะให้โรงเรียนเหล่านี้สามารถท่ีจะมีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน  
เช่นโรงเรียนท่ีขนาดเล็กอาจจะในรัศมีท่ีสามารถเดินทางได้ก็จะสามารถส่งน้อง ๆ นักเรียน 
สมมุติว่าเป็นโรงเรียนขยายโอกาสอาจจะแบ่งน้อง ๆ ป. ๕ ป. ๖ มาเรียนโรงเรียนคุณภาพ 
ท่ีอยู่ต าบลท่ีใกล้เคียงเพื่อท่ีจะให้คุณครูสามารถท่ีจะบริหารจัดการน้อง ๆ ในกลุ่มโรงเรียน
ขนาดเล็กได้ค่ะ ขณะเดียวกันกลุ่มน้อง ๆ ท่ีประสงค์ท่ีจะมาเรียนโรงเรียนขนาดใหญ่เขาก็
สามารถท่ีจะใช้ทรัพยากรร่วมกัน มีคุณครู มีในเรื่องของฟาซิลิตี (Facility) ของโรงเรียนต่าง ๆ 
ท่ีครบครันมากขึ้น เด็ก ๆ ก็สามารถท่ีจะเข้าถึงในเรื่องของคุณภาพของการศึกษาได้มากยิ่งขึ้น  
ได้อย่างรวดเร็วขึ้นค่ะ เพราะฉะนั้นในเรื่องของการสร้างเครือข่ายในการเรียนร่วมกัน 
ในทรัพยากรร่วมกันตรงนี้ถือเป็นเป้าหมายส าคัญเพื่อท่ีจะให้เด็ก ๆ ได้มีโอกาสได้เข้าถึง 
อย่างเท่าเทียมกันด้วย ซึ่งขณะนี้รัฐบาลก็ได้มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นในการเดินทาง
ให้กับครอบครัวหรือน้อง ๆ ท่ีมีความประสงค์ในการท่ีจะเดินทางมาเรียนโรงเรียนคุณภาพ
ตรงนี้เพื่อท่ีให้เขาจะได้ไม่สูญเสียโอกาสในการเข้าถึงคุณภาพด้วย ซึ่งกระบวนการต่าง ๆ 
เหล่านี้ก็ได้มีการพูดคุยกัน การสร้างเครือข่ายโรงเรียนเหล่านี้กระทรวงเองได้ให้ความส าคัญ
อย่างยิ่งในการมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการ
บริหารโรงเรียนในการท่ีจะมีส่วนร่วมในการท่ีจะคิดแล้วก็แชร์ในเรื่องของการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน แล้วมีการตกลงและสมัครใจท่ีจะให้น้อง ๆ เหล่านี้ยินดีท่ีจะเข้ามาอยู่ในโรงเรียน  
ท่ีใกล้เคียงท่ีอาจจะมีคุณภาพแล้วก็มีความพร้อมมากกว่านะคะ ส าหรับโรงเรียนท่ีอาจจะมี
ความเป็นห่วงว่าถ้าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กกระทรวงจะไม่ได้ให้การดูแลในเรื่องของงบประมาณ 
ซึ่งประเด็นนี้ดิฉันขอยืนยันว่าไม่มี โรงเรียนแม้ว่าโรงเรียนขนาดเล็กท่ีอยู่ห่างไกลไม่ว่าจะอยู่
บนเกาะแก่ง อยู่บนภูเขา จะมีเด็กน้อยสักแค่ไหน ๑๐  ๒๐ คน แต่ว่าไม่มีโรงเรียนท่ีเด็ก
สามารถท่ีจะเดินทางเข้าไปเรียกว่าไม่มีโรงเรียนคุณภาพอยู่ตรงนั้นได้เลย ก็ขอยืนยันว่า
กระทรวงเองได้จัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนท่ีเรียกว่าโรงเรียนสแตนด์อโลน (Stand 
Alone) ให้ท่ัวถึงทุกพื้นท่ีเช่นเดียวกันคะ เพราะว่าโอกาสในการท่ีเราต้องการเน้นท่ีจะให้  
เด็ก ๆ ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลแค่ไหนได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาให้ได้มากท่ีสุดค่ะ 



๙๐๗ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       สวรรยา ๔๕๒/๒ 
 
  ประเด็นส าคัญอีกอันหนึ่งก็คือ ประเด็นในเรื่องของงบอุดหนุนรายหัวซึ่งก็เป็น
ท่ีห่วงใยของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติหลาย ๆ ท่าน ดิฉันก็ขอน าเรียนว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องท่ี
กระทรวงศึกษาธิการให้ความส าคัญ แล้วเราก็ได้มีการท าในเร่ืองของตัวเลข แล้วก็ในเรื่องของ
การจัดสรรในเรื่องของการท าตัวเลขท่ีเหมาะสม ขณะนี้เราก็ได้มีการประสานงานกับส านัก
งบประมาณอยู่ค่ะ ก็อยู่ในขั้นตอนในการท่ีจะพิจารณาของส านักงบประมาณในขณะนี้ ก็ถือ
ว่าเป็นเรื่องส าคัญท่ีกระทรวงเองต้องการท่ีจะช่วยเหลือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง
สถานการณ์ท่ีอาจจะมีความยากล าบากในเรื่องของค่าครองชีพท่ีเพิ่มขึ้น ในเบื้องต้นก็ขอ
อนุญาตท่ีจะเรียนชี้แจงเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ กราบขอบพระคุณท่านประธานค่ะ  
  (การประชุมด า เนินมาถึ งตอนนี้นายสุชาติ  ตันเจริญ รองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง ได้ลงจากบัลลังก์ โดยมอบให้นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ปฏิบัติหน้าท่ีแทน)  
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ 
ต่อไปท่านรัฐมนตรีว่ากระทรวงมหาดไทยจะขอชี้แจง เชิญครับ 
 
                                                                                                 - ๔๕๓/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๐๘ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         วาสนา ๔๕๓/๑ 
 
  พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)  :  กราบเรียน
ท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ ผมขอเรียนชี้แจงประเด็นเรื่องของการจัดงาน
ท่ีกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือพูดง่าย ๆ ในส่วนของ
ท้องถิ่น แล้วก็ส่วนของท้องท่ีคือจังหวัด อ าเภอ อาจจะเป็นต าบลหรือหมู่บ้าน  
  ประเด็นแรก ก็อยากจะเรียนว่าในเทศกาลที่ได้พูดถึงในเรื่องของวาระอันเป็น
มหามงคลเช่นวันเฉลิมพระชนมพรรษา กระทรวงมหาดไทยก็จะแจ้งให้ทางท้องท่ีและท้องถิ่น
ได้จัดงานตามความเหมาะสมของพื้นท่ี ประเด็นคือว่าต้องการให้ประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่า
ท่ีกระจายกันอยู่มีโอกาสได้มาร่วมงาน ลักษณะของการจัดงานนั้นก็อยากจะเรียนว่าเป็นการ
จัดงานในลักษณะท่ีเป็นเรื่องของการท ากุศล เช่น การท าบุญตักบาตร การท าสาธารณกุศล 
เป็นต้น ส่วนใหญ่จะเป็นการกระท าลักษณะเช่นนั้นไม่ใช่การเฉลิมฉลองครับ การด าเนินการ
ในพื้นท่ีอย่างท่ีผมเรียนแล้วว่าถ้าเราท าท่ีใดท่ีหนึ่งอาจจะเป็นท่ีจังหวัดมันก็อาจจะเป็นภาพ  
ท่ีจะประหยัดได้ แต่อยากจะเรียนว่าการจัดงานลักษณะท่ีผมได้เรียนนี้ไม่ได้ใช้งบประมาณ
มากมาย อาจจะมีการใช้จัดสถานท่ีบ้าง แต่เจตนาก็คือไม่ต้องการให้ประชาชนต้องเป็นภาระ
ในการเดินทางในการต้องเสียเงินมาก ๆ ส าหรับประชาชนน่าจะเป็นสิ่งท่ีดี และเมื่อพิจารณา
ดูกิจกรรมแล้วก็จะเห็นว่าสิ่งท่ีท านั้นก็จะเป็นประโยชน์กับประชาชน เช่น การท าสาธารณกุศล 
การปลูกต้นไม้ การท าความสะอาดสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมก็เป็นกุศโลบายท่ีจะให้เกิด
ประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในพื้นท่ีโดยไม่ต้องเดินทางมาและได้มีโอกาสใช้วันอันเป็น 
มหามงคลได้ท ากิจกรรมร่วมกัน อาจจะส่งเสริมความสามัคคี เพราะฉะนั้นก็คงไม่ต้องกังวลว่า
จะเป็นภาระเร่ืองงบประมาณด้วยความไม่เหมาะสมครับ ก็เรียนเพื่อกรุณาทราบครับ  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่าน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบชี้แจงแล้วนะครับ ผมนึกว่าท่านยังไม่จบ ต่อไปท่าน
ประเสริฐ บุญเรือง เชิญครับ 
  นายประเสริฐ บุญเรือง (กาฬสินธุ์)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ 
กระผม นายประเสริฐ บุญเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์ เขตเลือกตั้งท่ี ๕ 
พรรคเพื่อไทย ท่านประธานครับ การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี พุทธศักราช 
๒๕๖๖ ในวันนี้พวกผมและสมาชิกพรรคเพื่อไทยมีความไม่สบายใจต่ออนาคตข้างหน้า 
ของประเทศว่าจะต้องเจอวิบากกรรมอย่างไรท่ีจะเกิดขึ้น พิจารณาบนพื้นฐานความสิ้นหวัง 



๙๐๙ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         วาสนา ๔๕๓/๒ 
 
ของพี่น้องประชาชนและบนความทุกข์ยากท่ีต้องเจอกับค่าครองชีพท่ีสูงขึ้นอย่างรุนแรง 
และหนักหน่วง ทุกคนก็พอจะทราบปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาของโรคระบาดโควิด-๑๙ 
(COVID-19) หรือปัญหาสงครามรัสเซีย-ยูเครน และเรื่องความผันผวนทางเศรษฐกิจนะครับ 
แต่สิ่งท่ีเป็นจริงปัญหามันเกิดจากการบริหารจัดการของท่านนายกรัฐมนตรีเองนะครับ 
เพราะตลอดระยะเวลา ๗  ๘ ปีท่ีท่านเข้ามาบริหารประเทศตั้งแต่รัฐประหารจนถึงปัจจุบัน
ท่านได้ตั้งงบขาดดุลตลอดมา ๙ ปีครับ ท่ีท่านบริหารถือว่าเป็นการบริหารแบบคนดีแต่เป็น
หนี้เจ็ดชั่วโคตร ขอสไลด์ (Slide) ท่ี ๑ ด้วยครับ 
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  นายประเสริฐ บุญเรือง (กาฬสินธุ์)  :  แต่ว่า ๙ ปีท่ีท่านบริหารขาดดุล
งบประมาณอยู่ ๔.๔๑๗ ล้านล้านบาท ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตัวเลขการขาดดุล
งบประมาณอยู่ท่ี ๖๙๕,๐๐๐ ล้านบาท ท่านประธานท่ีเคารพสิ่งนี้ล่ะครับ ถ้าตัวเลขขาดดุล
งบประมาณ ๖๙๕,๐๐๐ ล้านบาทตั้งขึ้นมาแล้วทีนี้ท่ีเราจะต้องน าไปใช้อีก ๖๙๕,๐๐๐  
ล้านบาทเศษ ถ้าเป็นรูปแบบลักษณะนี้ท่ีมันเกิดขึ้น ท่านประธานว่างบประมาณในปี ๒๕๖๖ 
ถ้าไม่ตั้งงบขาดดุลขึ้นมาเท่ากับว่าประเทศไทยเราคงไม่มีเงินใช้เลย ส่ิงนี้คือสิ่งท่ีเราท้อแท้  
สิ้นหวังในงบประมาณท่ีรัฐบาลได้เสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาท่ีมาพร้อมกับหนี้
มหาศาล กู้จนชนเพดาน ๑๐ ล้านล้านบาท แต่สิ่งท่ีน่าเป็นห่วงคือยอดเงินกู้ในปี ๒๕๖๔ 
เงินกู้ ๑.๕ ล้านล้านบาทท่ีก าลังจะหมดลงไป ผมอยากทราบว่ารัฐบาล ท่านนายกรัฐมนตรี
ท่านจะเอาเงินท่ีไหนมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจและฟันเฟืองของประเทศครับ ๘ ปีท่ีท่าน
นายกรัฐมนตรีประยุทธ์บริหาร เริ่มตั้งแต่บริหารจากรัฐประหารจนถึงสืบทอดอ านาจ 
มาปัจจุบัน คนในประเทศและต่างประเทศเขาก็ได้เห็นการท างานของท่านนายกรัฐมนตรีว่า
ประเทศไทยเขาบริหารงานกันอย่างไร มองแล้วสมเพชเวทนา ---------------------------------- 
 

- ๔๕๔/๑ 
 

 
 
 



๙๑๐ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   เสาวลักษณ์ ๔๕๔/๑ 
 
  เพราะว่าเร่ืองท่ี ๑ เร่ืองการบริหารเขามองเรื่องการจัดการปัญหาต่าง ๆ และ
วิธีแก้ไขเขาถือว่ารัฐบาลไร้ประสิทธิภาพ ไม่มีธรรมาภิบาล ขาดความโปร่งใส เขาถามช่วงหนึ่ง
เขาถามบอกยางพาราไปขายท่ีไหน ท่านก็บอกไปขายดาวอังคาร น้ าท่วมท่านก็ให้ปล่อยปลา 
เล้ียงไก่ครัวเรือนละ ๒ ตัว อันนี้คือหลักการบริหารของท่านหรือไม่ 
  เร่ืองท่ี ๒ เร่ืองวุฒิภาวะชัดเจนว่าขาดภาวะผู้น า ไม่มีสัมพันธภาพ ไม่รับทราบ
ปัญหา ไม่ลดอัตรา ท่าทางใหญ่โตอย่างท่ีพวกเราเห็นอยู่ในสื่อต่าง ๆ  
  เรื่องท่ี ๓ เรื่องการควบคุมตัวเอง ผมว่าท่านนายกรัฐมนตรีสมาธิสั้นไปหน่อย
พูดชี้หน้าด่าตะคอก ใช้วาจาไม่เหมาะสม 
  เร่ืองท่ี ๔ เร่ืองวิสัยทัศน์ถือว่ามาตรฐานต่ า ไม่ผ่านเกณฑ์ เร่ืองต่าง ๆ เหล่านี้ชี้
วัดมาตรฐานการท างานของรัฐบาลได้เป็นอย่างดี ท่านประธานท่ีเคารพ ยอกย้อนคืนไป 
เมื่อไม่นานมานี้ประเทศไทยของเราก็ถือเป็นเสือแห่งเอเชีย (Asia) ท่ีก้าวผงาดผ่านกลุ่ม
อาเซียน (ASEAN) เป็นประเทศท่ีมีการพัฒนาสูงสุดในยุคของรัฐบาลท่านนายกทักษิณ  
แต่ในปี ๒๕๕๗ เสือตัวนี้ได้รับเชื้อโรคร้ายท่ีเรียกกันว่ารีโวลูชันคอป (Revolution Coup) 
เสือชั่วไม่มีวันตาย เหมือนท่ีบ้านผมถ้าเป็นจากเสือ แล้วจากเสือจนกลายเป็นแมว บ้านผม 
ถ้าเป็นแมวโพงมันจะหาอาหาร เศษอาหารและแทะเล็มจากเศษอาหาร และฉีดงบประมาณ
เหมือนท่ีข่าวฉ้อราษฎร์บังหลวงท่ีเราได้ยินอยู่ เรื่องการทุจริตคอร์รัปชันหนาหูขึ้นมาเรื่อย ๆ  
จนท าให้ดัชนีการรับรู้เรื่องของการทุจริตขององค์กรนานาชาติท่ีได้จัดการตรวจสอบและ 
จัดอันดับประเทศไทยไว้ล าดับท่ี ๑๑๐ ครับ ตามตารางอันดับโลกอยู่ท่ี ๑๑๐ จากท้ังหมด ๑๘๐ 
ประเทศ แล้วก็ให้คะแนนประเทศไทยจาก ๑๐๐ คะแนน เหลือ ๓๕ คะแนนเท่านั้น อันนั้น
คือระดับโลก ทีนี้เข้ามาสู่ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific) ๒๙ ประเทศ มีท้ังประเทศจีน 
ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลีใต้ ส.ส. จิราพร สินธุไพร พูดเช้าเมื่อวานนี้บอกว่าแต่ก่อนเราก็
อยู่ในลู่เดียวกันกับประเทศเกาหลีใต้ แต่ปรากฏว่าวันนี้เขาไปถึงไหนแล้วนะครับประเทศไทย
ยังย่ าอยู่กับท่ีพร้อมถอยหลังเข้าคลอง ๒๙ ประเทศ ไม่ครึ่งลงมาจากคาบเส้นหลังคาบเส้น 
ลงมาอยู่ ท่ีอันดับ ๑๕ คือ ๒๙ ประเทศ และอันดับภูมิภาคอาเซียน (ASEAN) อาเซียน 
(ASEAN) ก็คือมี ๙ ประเทศเรายังไม่ผ่านมาตรฐานก็อยู่ล าดับท่ี ๕ เหมือนเดิม นี่ล่ะครับคือ
สิ่งท่ีมันเกิดขึ้นในประเทศไทย ผมอยากให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้พิจารณา เพราะว่าอะไรครับ 
มันไม่ให้สอดคล้องกับตัวท่ีท่านได้บอกว่าท่านมีความซื่อสัตย์สุจริตของตัวท่านเองครับ 



๙๑๑ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   เสาวลักษณ์ ๔๕๔/๒ 
 
ท่านพร่ าพรรณนาบอกว่าท่านเป็นคนท่ีสุจริต โปร่งใสอะไรต่าง ๆ ออกสื่อต่าง ๆ นี่คือสิ่งท่ี
ท่านท า แต่ว่าสิ่งท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทย ณ ปัจจุบันนี้มันย้อนแย้งกับสิ่งท่ีท่านได้พูดไว้  
ท่านประธานครับ ผมอยากให้ท่านนายกรัฐมนตรีและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มาฟังแล้วก็ตอบตอนท่ีผมอภิปรายไม่ไว้วางใจ 
ตอนลงมติครับ ผมได้อภิปรายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เรื่องรั้วกันช้างจนท าให้กรมได้ไปชี้แจงกับข่าว ๓ มิติ ทางทีวี
(TV) ช่อง ๓ ครั้งหนึ่งแล้วครับ ผมเลยอยากฝากท่านประธานให้มาดูเรื่องกรมทรัพยากรน้ า 
ดูสิว่ากรมทรัพยากรน้ าได้รับงบประมาณจากหนังสือขาวคาดแดง หน้า ๑๕๙ เป็นจ านวนเงิน 
๕,๔๓๕,๐๙๖,๔๐๐ บาท ซึ่งปีนี้ปี ๒๕๖๖ ได้รับงบประมาณมากกว่าปี ๒๕๖๕ ถึง ๕๘๓  
ล้านบาท ถือว่าเป็นกรมขนาดใหญ่อันดับ ๒ ของกระทรวง และกรม ๆ นี้พี่น้องประชาชน 
ก็ทราบและได้รับความเชื่อถือจากประชาชน จากพี่น้องท้ังท้องถิ่น ท้ังก านันผู้ใหญ่บ้าน 
ชุมชนต่าง ๆ ท่ีมีปัญหาเรื่องน้ าแหล่งน้ าอะไรต่าง ๆ เขาจะคิดถึงเรื่องกรม ๆ นี้เพราะมี  
ท้ังบุคลากร ช่าง วิศวกร พร้อมท่ีจะแก้ปัญหาเรื่องน้ าโดยสมบูรณ์แบบ แต่มาในปี ๒๕๖๓-
๒๕๖๕ มันมีเรื่องแปลก ๆ ขึ้นมากับกรม ๆ นี้ เพราะอยู่ดี ๆ ก็เอาแผนงานงบประมาณต่าง ๆ  
ท่ีตัวเองท าได้อยู่แล้วไปให้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ท่ีเรียกกันว่า 
อผศ. ไปท าสัญญารับงานกับกรมทรัพยากรน้ า ตามรายละเอียดตาราง อย่างนี้ครับ 
ท่านประธาน -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๔๕๕/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 



๙๑๒ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สิริพร ๔๕๕/๑ 
 
ก่อสร้างกระจายน้ าสนับสนุน ๓๕ ล้านบาท โครงการท่ี ๑ ต าบลแม่ตื่น อ าเภอแม่ระมาด 
ต าบลบ้านดู่ จังหวัดเชียงราย โครงการท่ี ๒ ต าบลเพนียด อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี  
ไปท าสัญญาโดยให้ อผศ. ไปด าเนินการ ผมยังมานั่งคิดว่า อผศ. จริง ๆ แล้วก็ไม่ใหญ่โต 
แล้วเป็นองค์กรอิสระ ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรมากพอท่ีจะรับงานจ้างขนาดใหญ่นี้ได้  
แต่ถ้าเป็นหน่วยทหารพัฒนาผมก็คงไม่ว่าเพราะว่าเห็นเครื่องไม้เครื่องมือขนผ่านไปผ่านมา 
ท่านประธานครับ มาดูโครงสร้างของกรมทรัพยากรน้ าซึ่งมีท้ังบุคลากร มีเจ้าหน้าท่ีท่ีมี
คุณภาพ รวมท้ังมีวิสัยทัศน์ตามสโลแกน (Slogan) ของกรมท่ีเรียกว่าทรัพยากรน้ ามั่นคง 
ประชาชนมั่นใจ ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน แถมเขียนพันธกิจข้อท่ี ๕ ไว้ ระบบการบริหาร
จัดการสุดยอดครับ แต่สิ่งท่ีผมสงสัยมันจะเป็นอย่างข่าวลือหรือไม่ว่าถ้าเอางานให้ อผศ.  
จะไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในระบบว่าด้วยการพัสดุภาครัฐปี ๒๕๖๐ หรือไม่ อย่างไร เพราะว่า
ถ้าเป็นลักษณะเกิน ๕๐๐,๐๐๐ ไปปุ๊บเขาจะเอาไปใช้ระบบอีบิดดิง (e-Bidding) ถ้าอีบิดดิง  
(e-Bidding) งานประเภทงานขุด งานดินอะไรต่าง ๆ บ้านท่านประธานมีเยอะแยะ เขาจะมี
การแข่งขันกันขึ้นมา ถ้าแข่งกันขึ้นมาสมมุติว่าเงิน ๑ ล้านบาท เขาฟันราคากันไป ตัดออกไป
เหลืออยู่ ๘๐๐,๐๐๐ บาท นั่นก็เท่ากับว่าเงินจะต้องคืนหลวง ถ้าเงิน ๑๐๐ ล้านบาท ก็คือ  
๒๐ ล้านบาท ถ้าเขาฟันราคากัน ๒๐ เปอร์เซ็นต์ ถ้าเงินพันล้านบาทก็คืนไป ๒๐๐ ล้านบาท 
มันเป็นผลประโยชน์ตกกับพี่น้องประชาชนและรัฐบาลท่ีจะน าเม็ดเงินนั้นไปบริหารด้วย  
จริง ๆ แล้วกรมรับไปผมเชื่อในศักยภาพของกรม ๆ นี้  แต่ว่ามาเห็นการบริหารจัดการ
งบประมาณแล้วผมไม่มั่นใจว่าเหตุใดกรมทรัพยากรน้ าท้ังท่ีมีศักยภาพไม่ด าเนินการเอง 
หรือท่านไร้ศักยภาพแล้วครับ ท่านประธานครับ วันนี้เป็นการอภิปรายเล่าให้ท่านประธานฟัง
แล้วเรื่องท่ีมันเกิดขึ้นว่าให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีไปตรวจสอบว่าสิ่งท่ีพวกผมพูด 
มันจริงไหม วันนี้เหตุผลท่ีถาม ถามเพื่ออะไร ถามไปท าไม เพื่ออยากให้รู้ว่างบประมาณ 
ท่ีคุณจะเอาไปใช้มันเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร วันนี้ผมยังไม่อนุญาตให้ท่านน างบประมาณ 
ไปใช้ ดูการใช้เงินแล้วเท่ากับว่าท่านไม่มีศักยภาพ กราบขอบคุณครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ
ต่อไปเป็นท่านสะถิระ เผือกประพันธุ์ ตามด้วยท่านภาคภูมิ บูลย์ประมุข และท่านสมศักดิ์ 
คุณเงิน ท่านประธานสุชาติได้อนุญาตเอาไว้ท้ัง ๓ ท่านอภิปรายต่อเนื่องกัน แต่ความจริงแล้ว 
 



๙๑๓ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สิริพร ๔๕๕/๒ 
 
ถ้าท่านประธานสุชาติไม่อนุญาตไว้ผมคงต้องให้อภิปรายสลับกัน ไม่อย่างนั้นมันผิดข้อบังคับ
ซึ่งก็จะอนุญาตเฉพาะท่ีท่านสุชาติได้อนุญาตเอาไว้ เชิญครับ  
  นายสะถิระ เผือกประพันธุ์ (ชลบุรี)  :  กราบเรียนท่านประธานสภา
ผู้แทนราษฎรท่ีเคารพครับ ผม สะถิระ เผือกประพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี พรรคเศรษฐกิจไทย ก่อนท่ีผมจะได้กล่าวร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๖ ผมขออนุญาตฝากท่านประธานไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีว่า 
การอภิปรายร่างงบประมาณรายจ่ายทุก ๆ ปีของพี่น้องผู้แทนราษฎรไม่ใช่การหาเสียงครับ 
เพราะอะไรครับ เงินทุกบาททุกสตางค์คือภาษีของพี่น้องประชาชนท่ีผู้แทนราษฎรทุกคน 
ลงพื้นท่ีไปพบปัญหามา ไปเจอเหตุการณ์จริงมา ไม่ใช่ตัวอักษรและไม่ใช่ตัวเลข ผมน าเรียน
ท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรีด้วยว่าผู้แทนราษฎรเพ่ือนสมาชิกทุกท่านไม่ใช่การ
หาเสียงครับ ท่านประธานครับ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๖  ๓.๑๘๕ ล้านล้านบาท
คืออะไร ผมไม่ติดขัดว่าท่านจะตั้งอย่างไร แต่ผมติดขัดว่าท่านจะใช้งบประมาณอย่างไร  
ให้คุ้มค่า โปร่งใส และปราศจากการทุจริต อันนี้คือสิ่งท่ีผมมองมาตลอดในการเป็นสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรของผมครับ ทีนี้ถ้าผมจะเปรียบเทียบง่าย ๆ ท่านไม่ต้องเป็นผู้น านะครับ 
ฝากท่านประธานไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีว่าท่านลองคิดว่าตัวเองเป็นหัวหน้าครอบครัว  
ผมจะท าเป็นเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายเป็นบัญชีรายรับรายจ่ายของครัวเรือนหรือของ
บ้านนี่ล่ะครับ เปรียบเทียบท่านนายกรัฐมนตรีคือหัวหน้าครอบครัว เราจะท าอย่างไรถ้าท่าน
เป็นหัวหน้าครอบครัวให้ลูกเราได้ไปเรียน เรามีค่ารักษาพยาบาลเท่าไร แล้วท่ีส าคัญเรา 
หารายได้เลี้ยงปากท้องครอบครัวอย่างไร เราจะมีครอบครัว ๓ คน ๔ คน หรือ ๗๖ ล้านคน
ของพี่น้องไทยท้ังประเทศ อันนี้คือสิ่งท่ีหัวหน้าครอบครัวต้องคิด ต้องเปลี่ยนแนวความคิด 
กระบวนการความคิดอย่างมีวิสัยทัศน์ ท่านประธานขออนุญาตขอสไลด์ (Slide) นะครับ 
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
 

- ๔๕๖/๑ 
 

 
 



๙๑๔ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศันสนีย์ ๔๕๖/๑ 
 
  นายสะถิระ เผือกประพันธุ์ (ชลบุรี)  :  อย่างท่ีทราบงบประมาณรายจ่าย 
๒๕๖๖ เราคาดการณ์กันไปว่าจะเป็นปีแห่งการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย แต่การจัดงบประมาณ  
ผมขออนุญาตเรียกงบประมาณว่าเป็นงบประมาณท่ีก็อปปี (Copy) แล้วก็เพสต์ (Paste)  
ถ้าเป็นการสอนหนังสือหรือเป็นนักเรียนเหมือนกับท่ีเราเอาจากตัวหนังสือฉบับหนึ่งมา 
ก็อปปี (Copy) มาใส่อีกปีหนึ่ง เอาตัวหนังสือจากปี ๒๕๖๕ มาใส่ปี ๒๕๖๖ ปี ๒๕๖๔ มาใส่ 
ปี ๒๕๖๖ ตัวเลขก็เกือบจะเท่า ๆ กัน ส่วนใหญ่การจัดงบประมาณจะเป็นแบบนี้เราจะไม่ 
ลงรายละเอียด ผมจะไม่พูดถึงตัวเลข ผมจะไม่พูดถึงโครงการครับ ผมจะพูดถึงว่าเราจะเอา
แต่ดีด้านไหน ด้านใดด้านหนึ่ง ท่านเป็นหัวหน้าครอบครัว ท่านจะไปท าธุรกิจ ๒ อย่าง  
๓ อย่าง ๔ อย่าง เจ๊งครับ ท่านจะไปขายปลาแล้วอยู่ดี ๆ จะมาขับแกร็บ (Grab) ไม่ได้  
อย่างนี้ประเทศเจ๊งครับ แล้วท่านประธานทราบไหมครับ เราจัดงบประมาณขาดดุลปีนี้ 
เป็นปีท่ี ๑๖ แล้วปีนี้คืออะไร ปีนี้ ๒๕๖๕ หนี้สาธารณะครบก าหนดช าระปี ๒๕๖๕ ถึงปี 
๒๕๗๒ เป็นจ านวนมาก เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ ๗ ปี เราต้องเริ่มช าระหนี้แล้วนะครับ  
ท่านจะเอาเงินจากไหนครับ กู้อีกไม่ไหวแล้วนะครับ กู้อีกแล้วเราจะฟื้นฟูประเทศอย่างไร  
อันนี้ฝากท่านประธานไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีด้วย แล้วท่ีส าคัญการจัดล าดับยุทธศาสตร์ 
ของงบประมาณอะไรคือความส าคัญอันดับแรก ยุทธศาสตร์การแข่งขัน ยุทธศาสตร์คุณภาพ
ชีวิต ยุทธศาสตร์ความมั่นคงควรอยู่ระดับล่างสุดหรือไม่ อย่างไร ตรงนี้ต้องฝากท่านประธาน
ไปยังท่านนายกรัฐมนตรีด้วย แล้วรายได้หลักของเราคืออะไรท่ีจะฟื้นฟูเศรษฐกิจ รายได้หลัก
ของเราคือการท่องเท่ียว ท่านหวังไว้อยู่แล้ว ปี ๒๕๖๖ ททท. ประกาศเลยว่าเราจะต้องมี
รายได้ ๓ ล้านล้านบาท ค าถามมีอยู่ว่าท่านท าอย่างไรเมื่องบประมาณโครงการแต่ละอย่าง
ท่านมาโครงการนี้มีการท่องเท่ียวท่ีนี่ ยกตัวอย่างเช่นสถานท่ีแห่งหนึ่งแต่ผู้ไปเท่ียวคือคน  
ในพื้นท่ี คือผู้น าชุมชน อย่างนี้โครงการแบบนี้เราไม่ต้องท าแล้ว เราไม่สามารถให้คนนอกเข้ามา
เท่ียวได้ จากจังหวัดหนึ่งย้ายมาเท่ียวอีกจังหวัดหนึ่งท าไม่ได้ อย่าว่าแต่ต่างชาติเลยจะเอาคน
กรุงเทพฯ มาเท่ียวชลบุรีของผมนี่ยังท าไม่ได้เลย เพราะโครงการการท่องเท่ียวของท่าน 
มันไม่ตอบโจทย์ว่าเรามีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์อย่างไรในท้องถิ่น ปี ๒๕๖๓ เราได้แค่ ๗.๙ 
แสนล้านบาท ปี ๒๕๖๔ เราได้ ๒.๔ แสนล้านบาท ปี ๒๕๖๕ นี้ เราได้ ๑.๕ ล้านล้านบาท  
ท่ีท่านคาดการณ์ไว้แต่ ปี ๒๕๖๖  ๓ ล้านล้านบาท ท่านต้องไปคิดอย่างรอบคอบโดยเฉพาะ
เร่ืองโครงการครับ  



๙๑๕ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศันสนีย์ ๔๕๖/๒ 
 
  ทีนี้สิ่งส าคัญอีกเรื่องของงานเศรษฐกิจไทย อัตราการว่างงานปัจจุบันนี้ครับ  
๓.๘ ล้านคน ท่านเป็นพ่อบ้าน ท่านมีลูกชาย ลูกสาวตกงาน ท่านจะท าอย่างไร ท่านจะวิ่งหา
งานอย่างไร ไม่ต้องค านึงถึงต่างประเทศเอาแค่ในประเทศ ถ้าลูกเราไปอยู่ต่างประเทศคิดถึง
แน่นอนครับ อยู่ในประเทศเราจะอยู่อย่างไร เราจะหางานให้ลูกอย่างไร เราต้องสร้างธุรกิจ
ใหม่ไหม ภาคเศรษฐกิจใหม่ไหม มีภาคการบริการใหม่ไหม นี่คือสิ่งท่ีผมจะฝากท่านประธาน
ไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีท่ีต้องมีวิสัยทัศน์ในการจัดบริหารงบประมาณนะครับ  
  อีกเรื่องหนึ่ง เรื่องนี้ไม่พูดไม่ได้ แพงท้ังแผ่นดินครับ จะท าอย่างไร ถ้าไข่ ไก ่
ใบละ ๑๐ บาท ธนาคารแห่งประเทศไทยรู้ดีว่าอัตราเงินเฟ้อจะส่งผลต่อครอบครัวไหน อัตรา 
เงินเฟ้อจะส่งผลต่อครอบครัวผู้ท่ีมีรายได้น้อยมากท่ีสุด ถ้าได้รายได้วันละ ๒๐๐ บาท ไข่ไก่ 
ใบละ ๑๐ บาท เราอยู่ไม่ได้ แล้วจ านวนพี่น้องประชาชนกลุ่มครัวเรือนมีรายได้น้อยเกือบ 
๔๐-๕๐ เปอร์เซ็นต์ในประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทยจะท าอย่างไรครับ ผมขอฝาก
ท่านประธานไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีด้วยส าหรับภาพรวมของงบประมาณบุคลากร 
ทรัพยากรมนุษย์ อันนี้คือสิ่งส าคัญท่ีผมจะอธิบายต่อไปว่าท่านมีวิสัยทัศน์อย่างไรกับห่วงโซ่
อุปทานท่ีหดสั้นลงของโลกเพราะประเทศมหาอ านาจหรือประเทศในเอเชีย (Asia) อาเซียน 
(ASEAN) เราเอง เขาก็ต้องมองแล้วว่าอะไรคือต้นน้ า อะไรคือกลางน้ า อะไรคือปลายน้ าท่ีเรา
จะต้องจัดสรรงบประมาณโดยเฉพาะทรัพยากรมนุษย์คือต้นทุนส าคัญของประเทศไทยครับ 
แล้วท่ีส าคัญท่านมีบ้านอย่างท่ีผมบอกครับ ท่านนายกรัฐมนตรีเปรียบเสมือนถ้าเราเป็นบ้าน 
ท่านนายกรัฐมนตรีคือหัวหน้าครอบครัว ก าแพงบ้านคืออะไรครับ ก าแพงภาษีที่เราจะต้องไป
เจรจาต่อรองกับคู่ค้าต่างประเทศ คู่ค้าไหนท่ีมีศักยภาพท่ีเราจะสามารถต่อรองการลดก าแพง
ภาษีลงได้โดยเฉพาะการรวมกลุ่มการค้า ผมยินดีกับอาร์เซ็ป (RCEP) ท่ีเราเข้าไป เรามีอาเซียน 
(ASEAN) เรามีอาเซียนอาเซียน+๖ (ASEAN+6) แล้วเรามีอาร์เซ็ป (RCEP) ท่านจะใช้ประโยชน์
อย่างนี้อย่างไร ตรงนี้ผมฝากท่านประธานไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีด้วยครับว่าทีมเศรษฐกิจ
ท่านคิดอย่างไรเกี่ยวกับก าแพงภาษี ------------------------------------------------------------------ 
 

- ๔๕๗/๑ 
 
 



๙๑๖ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    รัศมี ๔๕๗/๑ 
 
  ทีนี้พูดถึงโครงสร้างเศรษฐกิจไทยในยุคหลังโควิด (COVID) ไม่ว่าจะเป็น 
เรื่องแรงงานไทยเข้าสู่สังคมสูงวัย ท่านครับ ตอนนี้ทุกประเทศในเอเชีย (Asia) ๖๐-๖๕  
ทุกบริษัทต้องรับคนอายุ ๖๐-๖๕ เข้าท างาน เพราะว่าอะไรครับ เพราะแรงงานเข้าสู่ยุคผู้สูงวัย 
ผู้สูงวัยไทยยังมีคุณภาพท่านก าหนดได้ไหม ท่านควรจะต้องมีระเบียบไหมท่ีต้องมาหางาน 
ให้ผู้สูงวัยได้ท า ก าหนดเลย ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์เดี๋ยวนี้ผู้สูงวัยเราสุขภาพดี ให้เขามี
งานท า ให้เขามีรายได้ครับ แล้วคิดว่าตัวเองมีประโยชน์ไม่เป็นโรคซึมเศร้าด้วยครับ  
  อีกเรื่องหนึ่งครับ การเงิน อัตราดอกเบี้ย ๐.๕ ภาวะการคลังเราท าอย่างไรครับ 
ทีนี้การคลังเดี๋ยวผมจะไปพูดถึงเรื่องต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า เศรษฐกิจหลังโควิด (COVID) 
ปี ๒๕๖๕-๒๕๖๗ ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งพูดเป็นเรื่องเดียวกันว่าเราต้องเน้นท่ีต้นน้ าแล้วก็
ปลายน้ าและปรับลดปริมาณกลางน้ าลง คืออะไรฝากท่านประธานถามนายกรัฐมนตรีด้วยครับ 
ต้นน้ าคือต้นทุนการผลิต ภาคการผลิตยกตัวอย่างปี ๒๕๖๓ ท่ัวโลกรวมถึงประเทศไทยจีดีพี 
(GDP) เราติดลบ ๔.๖ เปอร์เซ็นต์ แต่มีประเทศหนึ่งจีดีพี (GDP) เขาเพิ่ม ๒.๐ เปอร์เซ็นต์  
เพราะเขามีสินค้าวัตถุดิบต้นน้ าคือเซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductor) คือประเทศไต้หวัน  
จีดีพี (GDP) เขาเพิ่ม ๒.๐ ท้ังโลกไม่สามารถท าอย่างเขาได้เพราะเขามุ่งเน้นท่ีภาคการผลิต
อุตสาหกรรมเศรษฐกิจและการบริการอยู่ท่ีต้นน้ า ต้นน้ าเราคืออะไร เราคือทรัพยากรมนุษย์ 
ฝากท่านประธานไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีด้วยครับ ภาคการศึกษาเราจะพัฒนาบุคลากร 
เราอย่างไร ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม การท่องเท่ียว การส่งเสริมนวัตกรรม การหาวัตถุดิบ 
การลดต้นทุน ลดขั้นตอนอะไรส าคัญที่สุดรู้ไหมครับ การผลิตวัตถุดิบ เวลาครับ เวลาเกิดจาก
เรามีนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการลดเวลาในการผลิต  
  ทีนี้สิ่งท่ีส าคัญอีกอย่างหนึ่ง สิ่งแวดล้อม ผมถึงพูดการท่องเท่ียวครับว่า 
ท่านจะเขียนอย่างไร ผมจะแนะน าให้ ท่านตั้งงบรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะธรรมชาติ เขา 
ทะเล หรือแม้กระท่ังปะการังอย่างไร แม้กระท่ังทุนท่ีให้เรือจอดท่านยังไม่มีงบเลย ท่านยังตัด 
เขาเลย ท่านประธานเชื่อไหมครับ สมอท่ีอยู่ใต้ทะเลท่ีสามารถให้ปะการังท่ีกว่าจะโต ๒๐ ปี 
สามารถสร้างรายได้ให้การท่องเท่ียวเท่าไรปะการังใต้น้ า แต่ตัวนี้ ๒๐ ปีท ารายได้วันเดียว 
ตรงนี้ฝากท่านประธานไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีด้วย ท่ีนี่กลางน้ าท าไมท่านถึงปรับลด ไม่ต้อง
ปรับลดครับ อย่างท่ีผมบอกครับ ร่วมมือเจรจากับคู่ค้าประเทศท่ีมีศักยภาพในการแข่งขัน
ระดับโลก เราถนัดเรื่องการแปรรูป เราถนัดเรื่องการจ้างประกอบรถยนต์ ตรงนี้เราจะท า 



๙๑๗ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    รัศมี ๔๕๗/๒ 
 
อย่างไร ก าแพงภาษีเราจะลดอย่างไร น าเข้าอย่างไร ส่งออกอย่างไร ฝากท่านประธานไปถึง
ท่านนายกรัฐมนตรีด้วย ทีนี้ส าคัญท่ีสุด ปลายน้ าครับ เศรษฐกิจ ธุรกิจ และอุตสาหกรรม
ปลายน้ าท่ีจะไปส่งถึงมือผู้บริโภคหรือนักลงทุนอย่างไร อันนี้ส าคัญผมยกตัวอย่างนะครับ 
ท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าเรามีซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) แต่ค าถามว่าเราจะท าซอฟต์
พาวเวอร์ (Soft Power) ของเราไปสู่ชาวโลกอย่างไร รอยยิ้มคนไทยไปสู่ชาวโลกอย่างไร 
อาหารไทยไปสู่ชาวโลกอย่างไร ท่ีส าคัญอันนี้ตั้งแต่เล็กจนโตผมชื่นชมในวัฒนธรรมไทย  
เราจะสื่อสารต่อชาวโลกอย่างไรในเมื่อการสื่อสารของเราเองยังไม่ถึงเลยครับท่านประธาน 
ตรงนี้ฝากท่านนายกรัฐมนตรีด้วยครับ การสื่อสารสู่สังคม สู่ประเทศไทย หรือสู่ชาวโลก 
ท่ีส าคัญท่ีสุด เพราะซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) ของเราจะไปสู่สายตาชาวโลกได้คือ 
การสื่อสารท่ีมีคุณภาพไม่ใช่ปริมาณครับ สไลด์ (Slide) ถัดไปครับ อันนี้คือวิสัยทัศน์ต้นน้ า 
ปลายน้ า แล้วก็ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ าท่ีวิสัยทัศน์ของประเทศมหาอ านาจได้ตั้งเป้าไว้
คือเราต้องเน้นอุตสาหกรรมต้นน้ าและปลายน้ า ยกตัวอย่างอุตสาหกรรมต้นน้ าก็จะมี
เกษตรกรรม ป่าไม้ และประมง ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม ยาสูบ ท่ีพัก และบริการ ท่ีพักนี่
เราพร้อมแล้วหรือยัง โดยเฉพาะเรื่องการท่องเท่ียวเราอยากจะได้เงิน ๓ ล้านล้านบาท 
เข้าประเทศท้ังภายในและต่างประเทศ ท่ีพักเรามีหรือยัง โฮมสเตย์ (Homestay) เรามีหรือยัง
ท่ีจะรองรับครับ เชื่อไหมโฮมสเตย์ (Homestay) แบ็กแพ็ก (Backpack) วัน เดย์ ทริป (One 
Day Trip) ทู เดย์ ทริป (Two Day Trip) นักท่องเท่ียวต่างชาตินิยมมากครับ ในปัจจุบัน 
เทียบอัตราการเจริญเติบโตของการท่องเท่ียวคือ ๒๕.๗ เปอร์เซ็นต์ ถ้าผมจ าไม่ผิดนะครับ 
และปลายน้ าคืออะไรครับท่านประธาน การบริการไฟฟ้า ไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้ และ 
การขนส่งโลจิสติกส์ (Logistics) นี่ส าคัญมาก ฝากท่านประธานไปถึงท่านนายกรัฐมนตรี 
ด้วยนะครับ ------------------------------------------------ ---------------------------------- 
 
               - ๔๕๘/๑ 
 
 
 
 



๙๑๘ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศิริรัตน์ ๔๕๘/๑ 
 
  ทีนี้ส าคัญเรื่องถัดไป รายรับครับ ผมไม่พูดไม่ได้ครับ ท่านคาดการณ์ไว้ว่า
รายรับของปี ๒๕๕๖ อยู่ท่ี ๒.๔ ล้านบาท ท่านทราบไหมเศรษฐกิจนอกระบบท่ีถูกกฎหมาย 
เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าเศรษฐกิจนอกระบบท่ีถูกกฎหมายคืออะไร ร้อยละ ๔๑ สามารถ
สร้างเป็นภาษี ๕.๖ แสนล้านบาทได้ เทียบกับเงินกู้ท่ีท่านกู้มาปีนี้เลยนะครับ ทีนี้เศรษฐกิจ
นอกระบบคืออะไร ร้านค้าขนาดเล็กท่ีเขาไม่อยากเข้าภาษีท่ีไม่อยากเข้าระบบ ไม่อยากเสีย
ภาษี แม่ค้า วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ถามว่าท าไมเขาถึงไม่อยากเข้าเพราะเขาเสียภาษีมาแล้ว
เขาไม่ได้อะไร ท่านจัดสิครับ ท่านพัฒนาสิครับ ถ้าเขาเสียภาษีเขาจะได้อะไร สวัสดิการ 
แห่งรัฐท่านมีให้เขาไหม ถ้าเขาเสียภาษีระดับนี้จะได้สวัสดิการอะไร ท่านมีให้เขาไหมครับ 
ตรงนี้คือสิ่งท่ีท่านต้องพัฒนาเป็นระบบ ให้เขามีลูกค้าเพิ่ม มีก าไรเพิ่ม มีคนมากขึ้นใช้บริการ 
ทีนี้รายรับอันนี้ส าคัญมากครับ เมื่อสักครู่นี้ผมเห็นท่านนายกรัฐมนตรีพูดถึงอุตสาหกรรม 
การป้องกันประเทศนะครับ อุตสาหกรรมการป้องกันประเทศหรือเอสเคิร์ฟ (S-Curve)  
๑ ใน ๑๒ เอสเคิร์ฟ (S-Curve) ส าคัญมาก ผมให้ความส าคัญกับเรื่องนี้มากเพราะผมอยู่ 
ในเขตกองทัพเรือ ท่านประธานครับ เรือหลวงกระบี่สร้างโดยพระราชด าร ิทหารเรือไทยสร้าง
โดยกรมอู่ทหารเรือ เราเป็นผู้สร้างเองครับ ผมฝากท่านประธานไปถามนายกรัฐมนตรีว่า 
ถ้าท่านจะส่งคนไปซื้อเรือ ผมว่าท่านส่งคนไปเรียนต่อเรือและกลับมาสร้างเรือเองดีกว่าครับ 
เราได้ก าไร เราสร้างเป็นพาณิชย์ได้ ตรงนี้ผมฝากท่านประธานไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีด้วย 
และเมื่อผมเปรียบเทียบการจัดเก็บภาษีบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลต่างกันคนละครึ่งนะครับ 
จริง ๆ แล้วการเสียภาษีนิติบุคคลควรมากกว่านี้ถึง ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ทีนี้รายรับเราขาด มีอะไร
รายรับท่ีสามารถกองอยู่แล้วเราไม่ได้เอามาใช้คืออะไรทราบไหมครับ ฝากท่านประธานไปถึง
นายกรัฐมนตรีด้วยว่าเงินสะสมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีหลัก ๑๐๐,๐๐๐-๒๐๐,๐๐๐ 
ล้านบาท ให้เขาน ามาใช้เถอะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือการบริการสาธารณะท่ีใกล้ชิด  
พี่น้องประชาชนมากท่ีสุด สร้างถนน ให้บริการด้านสาธารณสุข แต่ใช้แล้วอย่างไรก็ต้อง
ตรวจสอบเข้ม แล้วก็ลงโทษอย่างเข้มและจริงจังครับ  
  เรื่องสุดท้ายครับ งบประมาณรายจ่าย รายจ่ายนี่ผมไม่พูดไม่ได้เพราะเพื่อน
สมาชิกพูดหลายท่าน งบประมาณรายจ่ายเราหมดไปกับงบประมาณรายจ่ายบุคลากรหรือ
ข้าราชการ ๗.๗ แสนล้านบาท งบกลางท่ีเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรอีก ๓.๙ ล้านบาท 
รวมแล้ว ๑.๑ ล้านล้านบาทท่ีเป็นงบเกี่ยวกับข้าราชการหรือบุคลากร ผมไม่ได้เสนอให้ตัด  



๙๑๙ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศิริรัตน์ ๔๕๘/๒ 
 
ข้าราชการเขาท างานมานาน สู้เพื่อประเทศ ท างานเพื่อประเทศ ท างานเพื่อคนในชุมชนครับ
อันนี้ผมไม่ได้เสนอให้ตัดแต่ผมจะแปลง จะเสนอท่านประธานผ่านไปท่านนายกรัฐมนตรีว่า
เราจะแปลงรายจ่ายตรงนี้ให้เป็นรายรับอย่างไร ผมมีข้อเสนอง่าย ๆ เลยถ้าท่านเป็นหัวหน้า
ครอบครัวท่านเปลี่ยนเลยครับ ท่านจ่ายท่านมีแอป (App) เป๋าตังค์ใช่ไหม ท่านจ่ายเงินเดือน 
ผมขอแค่ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ๑ ล้านล้านบาทเท่ากับ ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ท่านจ่ายเงินเดือน
หรือเป็นเบี้ยหวัดหรือเบี้ยบ านาญอะไรลักษณะนี้จ่ายผ่านแอป (App) เป๋าตังค์ครับ ให้ไปใช้
คนละครึ่งหรือเราเท่ียวด้วยกันอีก ๑๐ เปอร์เซ็นต์คือ ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ท่านท าได้ครับ 
เปลี่ยนรายจ่ายเป็นรายรับ อันนี้คือสิ่งท่ีหัวหน้าครอบครัวต้องคิด แล้ว ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท
ไม่ต้องตั้งงบประมาณของรัฐ ไม่ต้องกู้ด้วยเพราะว่าท่านกู้มาครับ คนละครึ่ง ๕๐,๐๐๐  
ล้านบาท หรือ ๘๐,๐๐๐ ล้านบาท แต่ละเฟส (Phase) ท่านสามารถใช้ได้ ๒ เฟส (Phase) 
ระยะเวลา ๑ ปีเลย อันนี้คือสิ่งท่ีหัวหน้าครอบครัวต้องคิดว่าจะต้องท าอย่างไรให้ครอบครัว 
เราอยู่รอด อยู่สุขสบาย เรามีลูกไปเรียนส่งลูกไปเรียนไหว แล้วมีรายได้พอมีพอกินอย่าง
พอเพียง ท่านประธานครับ ฝากท่านประธานไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีด้วยว่าถ้าคนเป็น
หัวหน้าครอบครัวแล้วโดยเฉพาะค านึงถึงรายรับรายจ่ายของครัวเรือน เขาจะใช้ด้วยความรัก 
ความอบอุ่น ความห่วงใยต่อคนในครอบครัวซึ่งก็คือพี่น้องประชาชน ฝากท่านประธาน 
ถึงท่านนายกรัฐมนตรีด้วยครับ ผมและเพื่อน ๆ สมาชิกทุกคนอยากให้พี่น้องประชาชน 
คนไทย อยากกลับบ้านทุกวันด้วยความรัก ความอบอุ่น ปลอดภัยและมั่นคง ขอบคุณครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ 
ต่อไปเชิญท่านภาคภูมิ บูลย์ประมุขครับ 
 
                                                                                                - ๔๕๙/๑ 

 
 
 
 
 
 



๙๒๐ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ภาวดี ๔๕๙/๑ 
 
  นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข (ตาก)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ 
กระผม นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตาก พรรคเศรษฐกิจไทย 
วันนี้ผมขออภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๖ โดยจะพูดถึง 
ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทย วันนี้จะขอตั้งข้อสังเกตในการจัดสรร
งบประมาณซึ่งมีการกระจุกตัวอยู่ในส่วนกลางเป็นจ านวนมากและมีการกระจายงบประมาณ
ไปยังส่วนภูมิภาคเป็นจ านวนน้อยกว่าความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้ ส าหรับกระทรวงสาธารณสุข 
ปีนี้ได้รับงบประมาณจัดสรรอยู่ท่ี ๑๑๗,๘๒๔ ล้านบาทเศษ เพิ่มขึ้นจากปีท่ีแล้วอยู่ท่ี ๒,๘๑๖ 
ล้านบาทเศษ กระทรวงสาธารณสุขต้องยอมรับว่าเป็นกระทรวงท่ีน่าเห็นใจ ๒ ปีท่ีผ่านมา
ท างานหนักมากเนื่องจากสถานการณ์โควิด (COVID) งบท่ีท่านได้มาก็ไม่เท่ากับอีกหลาย ๆ 
กระทรวง แต่ผมก็เชื่อว่าท่ีผ่านมาท่ีรัฐบาลขอกู้ผ่านสภาไปหลายต่อหลายครั้งก็น าไปจัดสรร
ให้ท่านเป็นส่วนใหญ่ในการแก้ไข งบประมาณเป็นจ านวนท่ีสูงพอสมควร ผมขอตั้งข้อสังเกต
ในการบริหารโควิด (COVID) โดยเฉพาะส านักงานหลักประกันสุขภาพ หรือ สปสช. ในช่วงท่ี
โควิด (COVID) ระบาดหนัก ในช่วงโอมิครอน (Omicron) สปสช. ได้เปิดสายด่วน ๑๓๓๐ 
และแจ้งผ่านช่องทางทางแอปพลิเคชัน (Application) ให้ส าหรับผู้ท่ีติดเชื้อให้ลงทะเบียน 
ท าให้เกิดปัญหาเป็นจ านวนมากเนื่องจากมีผู้ติดเชื้อมาก ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงได้ 
เป็นจ านวนมากโดยเฉพาะประชาชนในกรุงเทพมหานคร ผมขอยกตัวอย่างจากประสบการณ์
ตรงของผมเองเลยในช่วงปิดสมัยประชุมท่ีผ่านมาช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ผมติดเชื้อโควิด 
(COVID) ผมก็ได้โทรไปท่ี ๑๓๓๐ ไม่ติด ก็ลงแอปพลิเคชัน (Application) ในวันจันทร์  
ลงเรียบร้อยแล้วก็รอปรากฏว่ามีเจ้าหน้าท่ีโทรกลับผมวันเสาร์ ๖ วันเต็ม นั่งรอโทรศัพท์จาก
สายด่วน ปรากฏว่าวันนั้นผมหายแล้วเพราะว่ามีพรรคพวกเพื่อนฝูงท่ีไปจัดการเรื่องหยูกยา
มาให้ แนะน าการรักษาตัวเอง ปรากฏว่าวันเสาร์โทรกลับมาหาผมถามผมว่าท่านยังจะ
ลงทะเบียนอยู่ไหม ก็เรารักษาหายแล้วจะลงทะเบียนนี่ก็ยังไม่เข้าใจอยู่เหมือนเดิม แต่ก็ต้อง
ขอกราบขอบพระคุณท่านประธานสภา ท่านชวน หลีกภัย ครับ ท่ีได้มอบหมายให้ท่านสุกิจ 
อัถโถปกรณ์ ท่ีปรึกษาของท่านได้โทรสอบถามเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง แล้วเท่าท่ีผมทราบ
เจ้าหน้าท่ีของเราในสภาผู้แทนราษฎรติดเชื้อกันเป็นจ านวนมาก แล้วก็รักษากันเองแบบนี้  
ไม่มีสายด่วนจาก สปสช. ท่ี ๑๓๓๐ หรือลงแอปพลิเคชัน (Application) มาช่วยเหลือเลย 
ในทางกลับกันท่านต้องคิดว่าถ้าประชาชนตาด า ๆ ไม่มีพรรคพวกเพื่อนฝูงเขาก็คงจะต้อง 



๙๒๑ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ภาวดี ๔๕๙/๒ 
 
รักษากันตามมีตามเกิดครับ อีกเรื่องหนึ่งนะครับ ถ้าท่านโทรติดหรือลงทะเบียนได้ อันนี้ก็
ประสบการณ์ตรงเหมือนกัน น้องชายผมและหลานท้ัง ๔ คน ติดโควิด (COVID) ท่ีบ้าน 
ลงทะเบียนได้ ปรากฏว่ามีบริษัทท่ีท าเอ็มโอยู (MOU) กับ สปสช. ติดต่อกลับมาเป็น  
๔ บริษัท ๔ คลินิก ท่านคิดดู ๔ คลินิกโทรกลับมาไม่เหมือนกันเลย ๔ คน ของมาถึง อุปกรณ์ 
ยารักษาโรค อาหาร ไม่เหมือนกันเลย บางคนได้ฟาวิพิราเวียร์  (Favipiravir) บางคนไม่ได้ 
ฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) บางคนเป็นอาหารแห้ง บางคนเป็นอาหารกล่อง บางคนแจกไป
ทีเดียวเลยท้ังเซต ๕ วัน อุปกรณ์ก็คนละยี่ห้อ ซึ่งผมได้ยินมาว่ารายจ่ายต่อหัวคนท่ีรักษาโควิด 
(COVID) ท่ี สปสช. จ่ายไปในการท าเอ็มโอยู (MOU) กับบริษัทต่าง ๆ รายละ ๑๕,๐๐๐ บาท
ต่อหัว แต่พอเห็นแล้วของท่ีมาค านวณไปคร่าว ๆ ผมว่า ๕๐ เปอร์เซ็นต์ยังไม่ถึงเลยครับ  
ก็ไม่ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้น รบกวนทางท่านผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีหรือแม้กระท่ัง
ท่านนายกรัฐมนตรีลองสอบถามหน่อยครับ ถ้าข้อมูลนี้จริงก็ต้องพิจารณาในการจัดท า
งบประมาณต่าง ๆ ในทางกลับกันท่ีจังหวัดตากบ้านเกิดผม การบริหารงานในสถานการณ์ 
โควิด (COVID) เป็นไปด้วยความราบรื่น สาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาล 
รพ.สต. ท างานกันโดยมีประสิทธิภาพเนื่องจากมีมดงานส าคัญคือ อสม. เป็นตัวเชื่อม ฉะนั้น
ในการท างบประมาณต่าง ๆ ควรให้ความส าคัญกับหน่วยงานภูมิภาคมาก ๆ ให้เขาบริหาร
งบประมาณกันเองโดยอิสระซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่ละพื้นท่ีไม่เหมือนกัน มิใช่ท่านจะต้อง
สั่งการมาจากส่วนกลางแล้วให้เขาปฏิบัติตามแพล็ตฟอร์ม (Platform) ท่ีท่านส่งมาแล้วให้เขา
ท าตามท่าน ฝากพิจารณาด้วยนะครับ  
  เร่ืองท่ี ๒ กระทรวงมหาดไทยครับ กระทรวงมหาดไทยตั้งงบไว้ท่ีกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น ผมขออนุญาตไปท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นท่ีเดียวนะครับ  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับงบประมาณปีนี้ ๒๒๔,๗๙๕ ล้านบาทเศษ เพิ่มขึ้นจาก
ปีท่ีแล้ว ๔๐,๐๐๐ กว่าล้านบาทเศษ ในอดีตคณะกรรมการการกระจายอ านาจได้ตั้งเป้า 
การจัดสรรงบประมาณไว้ท่ี ๓๕ เปอร์เซ็นต์ แต่ท่ีผ่านมาไม่เคยมีถึงแม้แต่ปีเดียว ปีนี้ก็อยู่ท่ี 
๒๙.๖ การกระจายอ านาจยังไม่สมบูรณ์ก็ยังมีความเหลื่อมล้ าอีกต่างหาก ในการจัดสรร
งบประมาณต่าง ๆ โดยเฉพาะงบอุดหนุนเฉพาะกิจ ------------------------------------------------ 
 

          - ๔๖๐/๑ 



๙๒๒ 
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ปีนี้อุดหนุนเฉพาะกิจของกรมส่งเสริมในหมวดท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นจ านวนเงิน 
๓๕,๐๐๐ กว่าล้านบาท ท่ีอุดหนุนให้เทศบาลต าบลและ อบต. ท้ังประเทศ ๙,๒๕๓ โครงการ 
ท่ีผมน าเรียนว่ามีความเหลื่อมล้ าท่านประธานนะครับ เพราะว่าเนื่องจากทุกปีจะมี อปท. 
เป็นจ านวนมากท่ีไม่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมเลย โดยเฉพาะ อปท. ท่ีอยู่ 
ในเขตพื้นท่ีป่าซึ่งไม่สามารถขออนุญาตใช้พื้นท่ีป่าได้ทันหรือว่าขออนุญาตแล้วใช้เวลานาน 
ล่าช้า งบได้มาก็ตกส่งคืนกรม ซึ่งเป็นเร่ืองท่ีเสียโอกาสกับประชาชนเป็นอย่างมาก ท าให้ไม่ม ี
การพัฒนาพื้นท่ีในพี่น้องประชาชนเลย ยกตัวอย่าง อปท. จังหวัดตากบ้านผมนี่ จังหวัดตาก
เป็นพื้นท่ีป่า ๘๐ เปอร์เซ็นต์ครับ มี อปท. มากกว่า ๑๐ กว่าแห่งท่ีไม่ได้งบประมาณอุดหนุน 
เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมมาเป็นเวลา ๔-๕ ปีแล้ว ประชาชนท่ีนั่นมีความยากจนอยู่แล้ว  
ขาดแคลนสาธารณูปโภคไม่ว่าไฟฟ้า ถนน ประปา ท าให้ส่งผลกระทบถึงการสาธารณสุข 
การศึกษาให้พี่น้องเหล่านี้ โดยเฉพาะพี่น้องเหล่านี้เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ครับ ขาดโอกาสอยู่แล้ว 
ขาดโอกาสซ้ าซากอีก ผมอยากให้ทางผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยควรให้ความ
ช่วยเหลือเขาเรื่องนี้โดยอาจมีการตั้งข้อยกเว้นนะครับ หรือตั้งระเบียบเป็นกรณีพิเศษเพื่อให้ 
อปท. เหล่านี้สามารถรับการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมได้ หรือท่านอาจจะ
เป็นตัวแทนประสานงานกับหน่วยงานต่าง  ๆโดยเฉพาะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพราะผมเชื่ อว่ าถ้ าระดับผู้ ใหญ่ของผู้ ใหญ่คุ ยกันมันน่ าจะคุ ยกั นง่ าย หรือ ท่าน 
ควรจะมอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ไม่ว่า ทสจ. หรือหน่วยงาน 
ท่ีอยู่กับป่าไม้เป็นคนออกกฎเกณฑ์ครับ ตกลงท าเอ็มโอยู (MOU) ให้เรียบร้อยระหว่าง
กระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะท าให้ลดความ 
เหลื่อมล้ าและท าให้ อปท. เหล่านั้นสามารถรับงบประมาณจากกรมส่งเสริมได้อย่างดีขึ้นครับ 
ซึ่งโดยสรุปนะครับ พรรคเศรษฐกิจไทยจะยึดหลักเรื่องผลประโยชน์ของประชาชนเป็นท่ีตั้ง 
งบประมาณส่วนไหนท่ีไม่มีความจ าเป็นและไม่ได้แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
สร้างความเหลื่อมล้ า ท าให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อน พวกเราจะน าไปเสนอแนะ ปรับปรุง 
คัดค้านเพ่ือให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนสูงสุดในชั้นกรรมาธิการต่อไป ขอบคุณครับ  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ
ต่อไปเชิญท่านสมศักดิ์ คุณเงิน ตามด้วยท่านมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ครับ  



๙๒๓ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศิริวรรณ ๔๖๐/๒ 
 
  นายสมศักดิ์ คุณเงิน (ขอนแก่น)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ท่ีเคารพ กระผม สมศักดิ์ คุณเงิน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งท่ี ๗ 
อ าเภอหนองเรือ อ าเภอมัญจาคีรี พรรคเศรษฐกิจไทย ท่านประธานครับ ตลอดระยะเวลา  
๒-๓ วันมานี้เราได้พูดกันถึงเรื่องงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๖ แล้วก็แน่นอนครับว่ามีส่วนท่ี
น่าสนับสนุนและมีส่วนท่ีสมควรท่ีจะท้วงติงในหลายประเด็น กระผมใคร่ขอถือโอกาสรบกวน
สภาได้พูดถึงยุทธศาสตร์ท่ี ๔ และยุทธศาสตร์ท่ี ๕ คือเรื่องของยุทธศาสตร์เรื่องการบริหาร
จัดการน้ าและเรื่องของการเตรียมตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ท่านประธานครับ เรื่องน้ าคือชีวิต  
มันจะสามารถแก้จนและลดความเหลื่อมล้ าได้ น้ าคือชีวิต กระแสพระราชด ารัสพ่อหลวง  
ร. ๙ บอกว่าน้ าคือชีวิต ยังคงก้องอยู่ในหัวใจของพี่น้องประชาชนตลอดมาครับ จากเกษตร
ทฤษฎีใหม่จนกระท่ังถึงการสืบสานต่อยอดสู่โคกหนองนาโมเดล (Model) ในแผ่นดินรัชกาล
ท่ี ๑๐ ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรได้เห็นเป็นประจักษ์ว่า ------------------- 
 

- ๔๖๑/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๒๔ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ธัญรดา ๔๖๑/๑ 
 
สิ่งเหล่านี้จะเป็นเสมือนธงน าในการท่ีจะแก้ไขปัญหาให้กับชีวิตของพี่น้องเกษตรกรของเรา  
ให้มีอยู่มีกิน มีความพอเพียง ลดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าได้ ท่านประธาน 
ท่ีเคารพครับ ผมขออนุญาตกราบเรียนว่าปัญหาเรื่องน้ าเป็นเรื่องท่ีแก้ไขกันยังไม่จบไม่สิ้น 
เราก็จะมีท้ังปัญหาเรื่องน้ าแล้ง มีปัญหาท้ังน้ าท่วม เพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องน้ าจึงเป็น  
เรื่องใหญ่จึงเป็นเรื่องของยุทธศาสตร์ของรัฐบาล แต่เมื่อหากว่าเรามาพิจารณาแล้วก็จะเห็น
ว่ายุทธศาสตร์เรื่องน้ านั้นการจัดสรรงบประมาณยังไม่ได้ตอบโจทย์เท่าท่ีควรจะเป็น 
เพราะฉะนั้นผมจึงใคร่ขอถือโอกาสนี้ได้กราบเรียนว่าสภาพปัญหาเนื่องจากว่าประเทศ 
ของเราเป็นประเทศเกษตรกรรมเรามีความจ าเป็นท่ีต้องใช้น้ าเพื่อการเกษตร พื้นท่ีของ
ประเทศไทย ๓๒๐ ล้านไร่เป็นพื้นท่ีท าการเกษตร ๑๔๙ ล้านไร่ เป็นพื้นท่ีเขตชลประทาน  
๓๕ ล้านไร่ เป็นพื้นท่ีนอกเขตชลประทาน ๑๑๔ ล้านไร่ ถ้ากล่าวถึงเฉพาะพื้นท่ีภาคอีสาน 
ซึ่งเป็นพื้นท่ีวิกฤติน้ าแล้ง ๑๐๓ ล้านไร่ เรามีพื้นท่ีท าการเกษตร ๖๓.๖ ล้านไร่ เป็นพื้นท่ี 
ท่ีเป็นเขตชลประทาน ๘.๙ ล้านไร่ และเป็นพื้นท่ีเรียกว่านอกเขตชลประทาน หรือเขตเกษตร
น้ าฝนหรือเกษตรพญาแถนท่ีพวกเราต้องจุดบั้งไฟกันตลอดมา ๕๔.๗ ล้านไร่ นี่คือปัญหา
ครึ่งหนึ่งของปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ าอยู่ท่ีภาคอีสาน เพราะฉะนั้นเมื่อดูงบประมาณ 
ท่ีบูรณาการกัน ๕๔,๑๒๑ ล้านบาท มาดูว่าหน่วยรองรับงบประมาณมีท่ีใดบ้าง แน่นอนครับ
กรมชลประทาน ๔๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท รองลงมาคือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและกรมทรัพยากรน้ าบาดาล รวมท้ังหมด ๕,๔๐๐ ล้านบาท ท้ัง ๒ กรม  
กรมทรัพยากรน้ าบาดาล ๑,๗๐๐ กว่าล้านบาท ในขณะท่ีมีอีกกรมหนึ่งคือกรมโยธาธิการ 
และผังเมือง อีก ๔,๕๐๐ ล้านบาท รวมเป็นท้ังหมด ๕๔,๑๒๑ ล้านบาท นี่คือหน่วยท่ีจะ
บริหารจัดการงบประมาณคราวนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเกิดประโยชน์ในการแก้ไข
ปัญหาให้กับพี่น้องมีน้ าเพื่อท าการเกษตร ผมอยากจะขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานว่า 
๑๐๐ ปีของกรมชลประทานสามารถท าเขตพื้นท่ีชลประทานให้ประเทศนี้ได้ ๓๕ ล้านไร่ 
แม้ว่าเราจะมีกรมทรัพยากรน้ า เราจะมีกรมทรัพยากรน้ าบาดาลขึ้นมา มาถึงวันนี้กับภาระ  
ท่ีมีอยู่มากมายนั้นถามว่าเงินเพียงเท่านี้ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติเรื่องการบริหารจัดการน้ า
ได้เพียงพอหรือไม่ ผมคิดว่าต้องคิดถึงวิธีการใหม่หรือคิดถึงวิธีการอื่นเข้ามาถ้าหากว่า 
จะปล่อยให้การด ารงอย่างนี้เป็นต้นไป ผมเชื่อว่าอีก ๑๐๐ ปี เราก็แก้ไขปัญหาเรื่องน้ าให้กับ 
พี่น้องของเราท่ัวท้ังประเทศไม่ตกครับ แก้ไขปัญหาเรื่องน้ าให้กับพี่น้องภาคอีสานท้ังหมด 



๙๒๕ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ธัญรดา ๔๖๑/๒ 
 
ไม่ตกเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นผมจึงมีข้อเสนอแนะข้อท่ี ๑ ครับ ผมว่าเพิ่มงบประมาณ 
ให้กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ า กรมทรัพยากรน้ าบาดาลอีกเท่าตัวอีก ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ 
ก็จะเป็นว่าเราจะสามารถใช้งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท แก้ไขปัญหาน้ าในเชิง
ยุทธศาสตร์ได้และขอต่อเนื่องกัน ๑๐ ปี ถ้าเป็นอย่างนี้เราจะเห็นหน้าเห็นหลัง เราจะแก้ไข
ปัญหาได้ดีกว่าเราท าแบบไม่มีเป้าหมายชัดเจนอย่างทุกวันนี้ และท่ีส าคัญท่ีสุดก็ควรจะมี 
การแบ่งพื้นท่ีรับผิดชอบให้เห็นความส าเร็จ และอีกโครงการหนึ่งซึ่งเป็นความหวังของพี่น้อง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานมาก นั่นก็คือโครงการบริหารจัดการน้ าโขง เลย  
ชี มูล โดยแรงโน้มถ่วงเพื่อเพิ่มพื้นท่ีเขตชลประทาน ๓๒ ล้านไร่ ท่านประธานครับ กระผม
เสียใจท่ีในเอกสารงบประมาณตรวจสอบแล้วมีเพียงการจัดสรรงบประมาณ ๓๕ ล้านบาท
เท่านั้นเพื่อเป็นงบในการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลเรื่องผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม 
ท่านประธานครับ เมื่อไรสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้น เราจะได้มองเห็น เราจะเห็นเป็นรูปธรรม 
และการแก้ไขปัญหานี้  เมื่อไรเราจะสามารถก้าวข้ามสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ได้ ท่านประธาน 
ท่ีเคารพ กระผมขออีกเวลาเล็กน้อย ------------------------------------------------------------------ 
 

- ๔๖๒/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๒๖ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       สวรรยา ๔๖๒/๑ 
 
  เร่ืองท่ี ๒ เร่ืองสวัสดิการผู้สูงอายุ สวัสดิการผู้สูงอายุ เราพูดกันเรื่องเบ้ียยังชีพ 
เรื่องบ านาญประชาชน เมื่อวันท่ี ๒๗ ท่ีผ่านมา สภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ได้มีการพูดอภิปราย
ให้ความเห็นรายงานการศึกษาของคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคมของสภาผู้แทนราษฎร 
แล้วก็เป็นท่ีน่าประทับใจว่าจากการอภิปรายของทุกท่านไม่มีใครท้วงติงหรือขัดแย้งรายงาน
การศึกษาดังกล่าวนี้เลย บอกว่าเบี้ยยังชีพ ๖๐๐ ๗๐๐ ๘๐๐ ๑,๐๐๐ บาทท่ีเป็นขั้นบันไดนั้น
ถึงจุดเปลี่ยนแปลงแล้ว ถึงเวลาท่ีเราจะใช้เงินดังกล่าวซึ่งมีอยู่ในการบริหารจัดการ ๗๙,๐๐๐ 
ล้านบาทนั้น เปลี่ยนเป็นบ านาญพื้นฐานประชาชน แม้ว่า ครม. จะมีมติเพิ่มให้อีกคนละ ๑๐๐  
๒๐๐ บาท ใช้เวลาอีก ๖ เดือนก็เชื่อว่าเป็นเพียงมาตรการชั่วคราว ผมจึงขอถือโอกาสนี้ 
กราบเรียนว่าสภาผู้แทนราษฎรได้ให้ความเห็นชอบรายงานการศึกษาของคณะกรรมาธิการ
ให้ด าเนินการเรื่องนี้แล้ว และเห็นชอบในข้อสังเกตโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางในการแก้ไข 
พ.ร.บ. ผู้สูงอายุ ซึ่งเราจะได้มีการแก้ไขเป็นบ านาญประชาชน เพราะฉะนั้นผมจึงขออนุญาต
เรียกร้องไปยัง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีให้แก้ไขเรื่องเบี้ยยังชีพเป็นบ านาญพื้นฐานประชาชน
ถ้วนหน้า คนละ ๓,๐๐๐ บาท ให้เกินเส้นแบ่งความยากจนคือ ๒,๗๖๓ บาท เพื่อคุณภาพ
ชีวิตและหลักประกันของผู้สูงอายุของเรา ข้อท่ี ๒ ขอความกรุณาท่านนายกรัฐมนตรีได้รับรอง
ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุและบ านาญพื้นฐานแห่งชาติกลับมาท่ีสภา เพ่ือเราจะได้ร่วมสร้าง
หลักประกันให้กับสังคมผู้สูงอายุท่ัวท้ังแผ่นดินร่วมกัน ซึ่งก็น่าจะถือว่าเป็นของขวัญท่ีสภานี้ 
รัฐบาลนี้ได้มอบให้กับผู้สูงอายุ ซึ่งก็จะเป็นคุณูปการอย่างยิ่ง คน ๑๒ ล้านคนจะได้เลิกจนทัน 
ณ บัดนี้ กระผมขอขอบคุณท่านประธานครับ ขอฝากข้อสังเกตดังกล่าวให้คณะกรรมาธิการ
และ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีได้โปรดพิจารณา เลิกจนทันที ๑๒ ล้านคน กราบขอบคุณครับ 
ท่านประธานครับ  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ต่อไปเชิญ
ท่านมงคลกิตติ์ครับ 
  นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เดี๋ยวขอฝ่ายโสต 
เปิดสไลด์ (Slide) ด้วยครับ  
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
 
 



๙๒๗ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       สวรรยา ๔๖๒/๒ 
 
  นายมงคลกิตติ์  สุขสินธารานนท์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบเรียน 
ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรท่ีเคารพ กระผม นายมงคลกิตติ์  สุขสินธารานนท์  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์  จะกราบเรียน 
ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรไปยังท่านนายกรัฐมนตรีครับ วันนี้ผมจะอภิปรายเกี่ยวกับ
เรื่องร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม 
๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ก่อนอื่นก็ขออภิปรายเกี่ยวกับเรื่องเสถียรภาพการเงิน 
ของประเทศไทย ณ วันนี้ ณ วันนี้เมื่อวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรามีทุนส ารองระหว่าง
ประเทศอยู่ประมาณ ๘.๒๗ ล้านล้านบาทด้วยกัน มีหนี้สาธารณะอยู่ประมาณ ๙.๙๕๑  
ล้านล้านบาทด้วยกัน คิดเป็น ๖๐.๕๘ เปอร์เซ็นต์ต่อจีดีพี (GDP) ณ วันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ 
และ ณ วันนี้ก็ผ่านไปประมาณ ๒ เดือนแล้วน่าจะมีหนี้เพิ่มขึ้นอีกประมาณ ๒๕๐,๐๐๐  
ล้านบาทด้วยกัน ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๔๖๓/๑ 
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ในช่วงเวลา ๒ ปี ๑๐ เดือน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา บริหารประเทศท าหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น
ประมาณ ๓.๐๓๔ ล้านล้านบาทด้วยกัน มีหนี้ครัวเรือนของพี่น้องประชาชนเพิ่มขึ้น ๑.๕  
ล้านล้านบาท สถานะภาพหนี้ครัวเรือนเมื่อสิ้นปี ๒๕๖๔ เรามีท้ังหมด ๑๔.๕๘ ล้านล้านบาท
ด้วยกัน มีประชากรชาวไทยท้ังหมด ๖๖.๑๗ ล้านคน ค่าเฉลี่ยประชาชนลืมตาดูโลกเป็นหนี้
ทันที ๒๒๐,๓๔๑ บาทต่อคน ถ้าเฉลี่ย ๑ ครัวเรือนมี ๕ คน ก็จะมีหนี้ต่อครัวเรือน ครัวเรือน
ละ ๑.๑ ล้านบาทด้วยกัน มาดูยอดตราสารหนี้ภาครัฐนะครับ เมื่อวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ 
หนี้พันธบัตรรัฐบาลอยู่ท่ีประมาณ ๖.๗ ล้านล้านบาท หนี้พันธบัตรรัฐวิสาหกิจอยู่ท่ีประมาณ 
๕๘๙,๐๐๐ ล้านบาท หนี้พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ท่ีประมาณ ๒.๘๓๙ ล้านล้านบาท 
ตั๋วเงินคลังตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้อยู่ท่ี ๕๔๐,๐๐๐ ล้านบาทด้วยกัน รวมเป็น
หนี้ท่ีออกตราสารหนี้ไปแล้วท้ังหมด ๑๐.๖๗๖ ล้านล้านบาทด้วยกัน มาดูสถานะการเงิน
ประเทศไทยท้ังระบบ ถ้าน าทุนส ารองระหว่างประเทศลบด้วยหนี้ตราสารหนี้ท่ีขายออกมา  
ก็ ๘.๒๗ ลบกับ ๑๐.๖๗๖ ณ วันนี้ประเทศไทยมีหนี้ท้ังหมดติดลบ ๒.๔๐๖ ล้านล้านบาท
ด้วยกัน ในช่วงท่ีท่านนายกรัฐมนตรีมาบริหารประเทศช่วงกลางเดือนกรกฎาคมปี ๒๕๖๒ 
เรามีจีดีพี (GDP) อยู่ประมาณ ๑๖.๗๓๓ ล้านล้านบาทด้วยกัน แต่ ณ วันนี้เมื่อประมาณเดือน
มีนาคม ๒๕๖๕ เรามีจีดีพี (GDP) อยู่ท่ีประมาณ ๑๖.๔๒๗ ล้านล้านบาทด้วยกัน จีดีพี (GDP) 
เพิ่มขึ้นมาจากการกระตุ้นเศรษฐกิจจากเงินกู้ ๑.๕ ล้านล้านบาทท่ีเป็นเงินสด แต่ ณ ปัจจุบัน
เงินกู้ท้ัง ๒ ฉบับน่าจะหมดแล้วนะครับ มาดูการจัดสรรงบประมาณท่ีผ่านมาในช่วง ๔ ปี  
ปี ๒๕๖๓ เราตั้งไว้ ๓.๒ ล้านล้านบาทด้วยกัน ขาดดุล ๔๖๙,๐๐๐ ล้านบาท เก็บภาษีได้
ประมาณ ๒.๓๙๑ ล้านล้านบาทด้วยกัน ปี ๒๕๖๔ เราตั้งงบไว้ ๓.๒๘๕ ล้านล้านบาทด้วยกัน 
ขาดดุล ๗๓๖,๐๐๐ ล้านบาท เราเก็บภาษีได้ประมาณ ๒.๕๔๙ ล้านล้านบาทด้วยกัน 
งบประมาณปี ๒๕๖๕ เราตั้งไว้ ๓.๑ ล้านล้านบาท ขาดดุลไปประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ ล้านบาท 
เก็บภาษีได้ประมาณ ๒.๔ ล้านล้านบาท แต่ ณ ปัจจุบันอีกประมาณ ๔ เดือนถึงจะสิ้นปี 
งบประมาณปี ๒๕๖๕ คาดว่าน่าจะเก็บต่ ากว่าเป้าประมาณอยู่ราว ๆ ๑.๕-๒ แสนล้านบาท
ด้วยกัน ส่วนปี ๒๕๖๖ เราตั้งงบไว้ ๓.๑๘๕ ล้านล้านบาท ขาดดุล ๖๙๕,๐๐๐ ล้านบาท 
ประมาณการจัดเก็บภาษีปกติอยู่ท่ีประมาณ ๒.๔๙ ล้านล้านบาทด้วยกัน และในช่วงท่ีผ่านมา
จากสถานการณ์โควิด (COVID) เรามีการออก พ.ร.ก. เงินกู้ท้ังหมด ๕ ฉบับด้วยกัน มี พ.ร.ก. 
กู้เงินสดประมาณ ๑.๐ ล้านล้านบาท ช่วงโควิด (COVID) ปี ๒๕๖๓ หมดไปแล้ว แล้วก็จะมี  
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พ.ร.ก. ซอฟต์โลน (Soft Loan) ช่วยเหลือเอสเอ็มอี (SMEs) ประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท 
แล้วก็ พ.ร.ก. บีเอสเอฟ (BSF) ดูแลตราสารหนี้ตราสารทุนวงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท แล้วก็
มี พ.ร.ก. ให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบการธุรกิจท่ีได้รับผลกระทบจากโควิด (COVID) 
ประมาณ ๓.๕ แสนล้านบาทด้วยกัน และยังมีพระราชก าหนดในการให้กระทรวงการคลัง  
กู้เงินอีกประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาทด้วยท่ีเป็นวงเงินสด ซึ่ง ณ ปัจจุบันน่าจะเหลือไม่เกิน 
๒๐,๐๐๐ ล้านบาท ณ ปัจจุบันนี้นะครับ เพราะฉะนั้นในช่วงการบริหารราชการแผ่นดิน
นายกรัฐมนตรีท่ีมาจากการเลือกตั้งในช่วงประมาณ ๒ ปี ๑๐ เดือน พลเอก ประยุทธ์ ใช้เงิน
ไปแล้วสุทธิอยู่ท่ีประมาณ ๙.๕๘๕ ล้านล้านบาทด้วยกัน วงเงินกู้จากสถานการณ์โควิด 
(COVID) ๑.๕ ล้านล้านบาทน่าจะหมดไปแล้ว ซึ่งไม่รวมพระราชก าหนดซอฟต์โลน (Soft Loan) 
๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท พระราชก าหนดหุ้นกู้ ๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท และพระราชก าหนดให้กู้
ผู้ประกอบการ ๓๕๐,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งหนี้นี้ไม่รวมเป็นหนี้สาธารณะถ้ายังมีการผ่อนช าระ 
ซึ่งคาดว่าวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ น่าจะใช้เงินไปไม่น้อยกว่า ๑๑.๐๘๕ ล้านล้านบาท
ด้วยกัน มาดูงบประมาณปี ๒๕๖๖ ท่ีเราตั้งกันอยู่มีอยู่ประมาณ ๕ ประเด็นด้วยกันนะครับ 
คือรายจ่ายประจ าเราอยู่ ท่ีประมาณ ๒.๓๙๖ ล้านล้านบาทด้วยกัน รายจ่ายเพ่ือชดเชย 
เงินคงคลัง ๕๙๖.๗ ล้านบาท รายจ่ายเพื่อชดใช้หนี้ทุนส ารอง ๒๔,๙๗๘ ล้านบาท รายจ่าย
ลงทุนประมาณ ๖๙๕,๐๐๐ ล้านบาท รายจ่ายช าระต้นเงินกู้ ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท รวมเป็น 
๓.๑๘๕ ล้านล้านบาทด้วยกัน --------------------------------------------------------------------- 
 

- ๔๖๔/๑ 
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มาจ าแนกเป็นรายกลุ่มรายจ่าย ๑. คือรายจ่ายงบกลางอยู่ท่ี ๕๙๐,๔๗๐ ล้านบาท งบประมาณ
รายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณโดยภาพรวมอยู่ท่ีประมาณ ๑.๐๙ ล้านล้านบาท งบประมาณ
รายจ่ายบูรณาการ ๒๑๘,๔๗๗ ล้านบาท งบรายจ่ายบุคลากร ๗๗๒,๑๑๙ ล้านบาท งบประมาณ
รายจ่ายส าหรับทุนหมุนเวียนอยู่ท่ี ๒๐๖,๙๘๕ ล้านบาท และงบประมาณรายจ่ายเพื่อช าระ
หนี้ภาครัฐ ๓๐๖,๖๑๘ ล้านบาท รวมเป็นวงเงินท้ังสิ้น ๓.๑๘๕ ล้านล้านบาทด้วยกัน มาดูช่วง
ท่ีผ่านมาตั้งแต่สถานการณ์โควิด (COVID) ช่วงปลายปี ๒๕๖๒ เริ่มต้นจริง ๆ ก็น่าจะประมาณ 
ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ ก็ ๒ ปีครึ่งครับ เดิมทีรายได้ ประเทศไทยเรามีรายได้จากการ
ท่องเท่ียวค่อนข้างเยอะ มีนักท่องเท่ียวปีละประมาณเกือบ ๔๐ ล้านคน ถ้าเทียบปี ๒๕๖๒ 
นักท่องเท่ียวอยู่ท่ี ๓๙.๗๙ ล้านคน มีวงเงินหมุนเวียนเข้ามาในประเทศทันที ๓.๐๖ ล้านล้าน
บาทด้วยกัน หลังจากสถานการณ์โควิด (COVID) มาท าให้เราต้องปิดประเทศ ปี ๒๕๖๓  
เราเหลือรายได้จาก ๓.๐๖ ล้านล้านบาท เหลือแค่ ๔๘๒,๐๐๐ ล้านบาทเท่านั้นเอง ปี ๒๕๖๔ 
ลดลงไปอีก รายได้จากการท่องเท่ียวเหลือแค่ ๓๘๔,๐๐๐ ล้านบาท ลดจากปี ๒๕๖๒ ไปกว่า 
๙๐ เปอร์เซ็นต์ เพราะฉะนั้นรายได้จากการท่องเท่ียวท่ีมีตัวเลขอยู่ ณ ปัจจุบันท่ีหายไป  
๒ ปีเต็ม ๆ คือป ี๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ รายได้เราขาดหายไปถ้าเทียบกับปี ๒๕๖๒ เราขาดหายไป
ประมาณ ๕.๒๕๔ ล้านล้านบาทด้วยกัน ถ้าเป็นภาษีนิติบุคคล ภาษีแว็ต (VAT) ภาษีอื่น ๆ 
น่าจะท ารายได้ประเทศขาดหายไปประมาณ ๑.๐ ล้านล้านบาทด้วยกัน เพราะฉะนั้นปัญหา
ประเทศในเรื่องนักท่องเท่ียวถือว่ามีปัญหาค่อนข้างมาก เพราะฉะนั้นท่านนายกรัฐมนตรี
จ าเป็นท่ีจะต้องหาเงินทุกรูปแบบเพ่ือเข้าประเทศในการดูแลประเทศท้ังประเทศคือ 
  ๑. ณ สถานการณ์ปัจจุบันเริ่มมีการเปิดประเทศเราจะต้องเปิดประเทศ 
เต็มรูปแบบครับ เร่งยอดนักท่องเท่ียว อัดฉีดเงินกระตุ้นระบบธุรกิจท่องเท่ียว อาทิ โรงแรม  
สถานบริการ สถานท่ีจับจ่ายใช้สอยเกี่ยวกับการท่องเท่ียว สายการบิน แล้วก็เร่งให้วงเงิน
อุดหนุนทุกด้านเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ 
  ๒. รัฐบาลต้องเร่งออกกฎหมายให้กองสลากรับแทงหวยใต้ดิน การรับแทงหวย
ใต้ดิน ณ ปัจจุบันมีหวยใต้ดินออกท้ังหมด ๒๔ งวด เฉพาะหวยไทยนี้มีวงเงินต่องวดประมาณ 
๔๐,๐๐๐ ล้านบาท ๒๔ งวดก็จะเป็นเงินประมาณ ๙๖๐,๐๐๐ ล้านบาท ถ้าเราหักรายจ่าย
จากเงินรางวัลแล้วค่าบริหารจัดการเหลือ ๕๐ เปอร์เซ็นต์ เราจะมีรายได้ท่ีสามารถเอาไปเป็น 
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ค่าใช้จ่ายให้กับประเทศได้ปีละประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ ล้านบาทครับ แต่ ณ ปัจจุบันเป็นเงิน
นอกระบบ 
  ๓. รัฐบาลควรบังคับใช้กฎหมายเข้มงวด คือเรื่องการปิดบ่อนภายในประเทศ
ท้ังหมดไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล รวมท้ังต่างจังหวัดต้องปิดท้ังหมดครับ  
และเร่งออกกฎหมายอนุญาตให้เปิดกาสิโนตามค าแนะน าของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ (Entertainment Complex) หรือเรียกว่ากาสิโนถูกกฎหมาย
ให้เปิดเฉพาะบางท่ีโซนนิง (Zoning) ท าให้เหมือนมาเก๊าหรือสิงคโปร์ แล้วเก็บภาษีเข้ารัฐ 
น่าจะมีรายได้ไม่น้อยกว่าปีละ ๒๐๐,๐๐๐-๘๐๐,๐๐๐ ล้านบาทนะครับ ขึ้นอยู่กับจ านวน
นักท่องเท่ียว  
   ๔. เราต้องหารายได้เพิ่มจากสินค้าเกษตรกรรม แต่สินค้าเกษตรกรรม 
มีอุปสรรคคือเรามีน้ าไม่เพียงพอ เพราะฉะนั้นเราจ าเป็นต้องเพิ่มแหล่งน้ าเพื่อเพิ่มผลผลิต 
ให้ใช้ภายในประเทศและส่งออก ณ ปัจจุบันรายได้ภาคเกษตรกรเท่ากับประมาณ ๑๐ 
เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี (GDP) จีดีพี (GDP) ประมาณ ๑๖.๕ ล้านล้านบาท รายได้ก็ประมาณ 
๑.๖ ล้านล้านบาทด้วยกัน ก็จะมีพืชผลอยู่ประมาณ ๖๘ เปอร์เซ็นต์ ประมง ๑๗ เปอร์เซ็นต์  
ปศุสัตว์ประมาณ ๑๑ เปอร์เซ็นต์ กรมป่าไม้ ๑ เปอร์เซ็นต์และอื่น ๆ ประมาณ ๓ เปอร์เซ็นต์ 
พื้นท่ีการเกษตรท้ังหมด ๑๓๘ ล้านไร่ มีข้าว ๗๐ ล้านไร่ ยางพารา ๒๐ ไร่ มันส าปะหลัง  
๙ ล้านไร่ และอื่น ๆ ประมาณ ๓๙ ล้านไร่ ถ้าเราเฉลี่ยพื้นท่ีเกษตรกรรมต่อการใช้น้ าใน ๑ ปี 
ถ้าเราปลูกข้าวปีละฤดู ใน ๑ ไร่เราใช้น้ าประมาณ ๑,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร ถ้า ๑๓๘ ล้านไร่ 
เฉลี่ยก็ประมาณ ๑๖๕ ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ ณ ปัจจุบันเรามีเขื่อนท่ัวประเทศ ในทุกเขื่อน
เราสามารถเก็บน้ าเต็มความจุได้ประมาณ ๗๐,๙๒๖ ล้านลูกบาศก์เมตร ใน ๑ ปี -------------- 
 

- ๔๖๕/๑ 
 

 
 
 
 



๙๓๒ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สิริพร ๔๖๕/๑ 
 
ซึ่ง ณ ปัจจุบันนี้ฤดูฝนก็จะมีฝนเริ่มตกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคมของทุกปี  
น้ าก็จะเก็บเต็มเขื่อน แล้วก็เก็บตามแหล่งน้ าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นห้วย หนอง คลอง บึง หรือสระ 
ซึ่งปัจจุบันน้ าไม่เพียงพอต่อพื้นท่ีเกษตรกรรม อุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม ก็ต้องอย่าลืมว่า
น้ าท่ีมีท้ังหมดในเขื่อนประมาณ ๒๕ เปอร์เซ็นต์จะต้องเก็บไว้เพื่อรักษาระบบนิเวศ ฉะนั้น 
น้ าเราใช้ไม่ได้ท้ังหมด ดังนั้นวิธีการแก้ไขคือเมื่อฝนตกช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม  
เราต้องพยายามเก็บน้ าจากใต้ภูเขา เขาเรียกว่าเก็บน้ าต้นน้ าครับ โดยการขุดคลองรอบเขา 
สร้างบึงคลองขนาดใหญ่เก็บน้ าฝนไว้ใช้ยามช่วงฝนแล้ง ฝนขาดช่วง แต่ถ้าเก็บแล้วไม่พอ  
เราจ าเป็นท่ีจะต้องสร้างเขื่อนกั้นน้ าระหว่างน้ าทะเลกับน้ าจืดเพื่อไม่ให้ปล่อยน้ าจืดลงไปใน
น้ าทะเล เพราะว่าน้ าดังกล่าวยังสามารถท่ีจะเอาไว้ใช้เมื่อยามฝนแล้งได้ไม่ใช่ฝนตกเสร็จปุ๊บ
แล้วก็ปล่อยลงทะเลหมด ถ้าเรายังค านวณเสร็จแล้วมันไม่เพียงพอเราจึงจ าเป็นต้องคิด
โครงการระยะยาว นั่นหมายความว่าโครงการผันน้ าทะเลให้เป็นน้ าจืดและผันเข้าสู่คลอง
ระบบชลประทานเพื่อท าให้พื้นท่ีเกษตรกรรม ๑๓๘ ล้านไร่ สามารถท าได้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ 
ปัญหายากจน ณ ปัจจุบันนี้มีปัญหาค่อนข้างมากด้วยกัน ณ ปัจจุบันเรามีบัตรคนจนถึง  
๑๗ ล้านใบด้วยกันจากประชากร ๖๖.๑๗ ล้านบาทด้วยกัน คนท่ีจะได้บัตรคนจนนั้นก็คือ 
ต้องมีรายได้ครอบครัว ครอบครัวละไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  
  มาดูราคาน้ ามันนะครับ ณ ปัจจุบันราคาน้ ามันข้างสูงตอนนี้ลดลงมาแล้ว 
แล้วเมื่อวานนี้ราคาน้ ามันอยู่ท่ีบาร์เรลละประมาณ ๑๑๕.๑๙ ยูเอสดอลลาร์ (US Dollar) 
หรือประมาณ ๓,๙๕๑ บาทต่อ ๑ บาร์เรล ๑ บาร์เรลเท่ากับ ๑๕๘.๙๘๗ ลิตร เฉลี่ยแล้วต้นขั้ว
อยู่ท่ีประมาณลิตรละ ๒๔.๘๕๑ บาทต่อลิตร ราคาน้ ามัน ณ ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเบนซิน 
หรือดีเซล ณ ปัจจุบันรัฐบาลได้ออกข้อก าหนดในเงินอุดหนุนกองทุนน้ ามันไปเพื่อพยุงราคา
น้ ามันดีเซลเพื่อไม่ให้เกิน ๓๐ บาท แต่ ณ ปัจจุบันเกินไปแล้วประมาณสัก ๒-๓ บาทด้วยกัน 
เดิมทีกองทุนน้ ามันเราจะมีการเก็บภาษีเข้ากองทุนน้ ามัน แต่ ณ ปัจจุบันเราใช้เงินของภาครัฐ
ซับซิไดซ์ (Subsidize) ไปครับ ปกติก่อนสถานการณ์ท่ีมีวิกฤติน้ ามันเราเก็บภาษีน้ ามันเป็น
รายได้หลักของประเทศ โดยเฉลี่ยแล้วในประเทศไทยเราใช้น้ ามันวันละประมาณ ๑๐๐ กว่า
ล้านลิตร ก็คือประมาณ ๑๐๕ ล้านลิตรต่อวัน เก็บภาษีเฉลี่ยแล้วทุกประเภทรวมกัน 
ลิตรละประมาณ ๘.๗๗ บาท เรามีรายได้จากการเก็บภาษีน้ ามันประมาณ ๓๓๑,๗๔๐  
ล้านบาทต่อปี คิดเป็น ๑๓.๘๔ เปอร์เซ็นต์ของภาษีของรายได้ประเทศท้ังหมด เพราะฉะนั้น 



๙๓๓ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สิริพร ๔๖๕/๒ 
 
แล้วถ้าเราจะลดภาษีน้ ามันเพื่อลดค่าครองชีพรัฐบาลจ าเป็นท่ีจะต้องหาเงินมาซับซิไดซ์ 
(Subsidize) ส่วนนี้ก็คือวิธีการท่ีผมเสนอไปใน ๔ ข้อหลัก ดังนั้นผมสรุปนะครับ ผมขอเรียน
ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรี สิ่งท่ีผมจะฝากท่านนายกรัฐมนตรี
คือในช่วงท่ีผ่านมาเรามีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๖ ซึ่งมิได้แตกต่างจากปีเก่า ๆ 
ไม่ว่าจะเป็นปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ เราจะมีการขาดดุลงบประมาณปีละประมาณ 
๗๐๐,๐๐๐ ล้านบาทด้วยกัน ในช่วงท่ีไม่มีสถานการณ์โควิด (COVID) เราจะขาดทุนอยู่ท่ี
ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐-๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาทด้วยกัน พอมีวิกฤติเราก็กู้เพิ่ม ซึ่งแนวทาง
ดังกล่าวเราไม่จ าเป็นท่ีจะต้องมีนายกรัฐมนตรีท่ีมาจากการเลือกตั้ง เราแค่ส่งตัวแทน
ปลัดกระทรวงมาท าหน้าท่ีนายกรัฐมนตรกี็ได้เพราะไม่ได้แตกต่างกันเลย ขณะนี้เราจ าเป็นต้องมี
ผู้บริหารท่ีมีความรอบรู้ มีประสบการณ์ กล้าได้กล้าเสีย เสี่ยงน้อยท่ีสุด กล้าแลกเปลี่ยน 
เพื่อมาให้ได้ซึ่งรายได้ในการเลี้ยงดูคนท้ังประเทศ ผมอยากได้นายกรัฐมนตรีแบบปี ๒๕๕๗  
ปี ๒๕๕๘ สัก ๕๐ เปอร์เซ็นต์ครับ แต่ไม่เห็นด้วยกับท่ีมาของอ านาจ ช่วงนั้นดูเหมือนว่า 
ท่านนายกรัฐมนตรีมีความกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้เป็นท่ียอมรับของ
นานาอารยประเทศ จะแก้ถูกบ้างผิดบ้างแต่ก็ท า แม้จะเป็นนายกรัฐมนตรีท่ีมาจากการ
รัฐประหารก็ตาม แต่ ณ ปัจจุบันท่านนายกรัฐมนตรีดูอ่อนล้า อ่อนแรง ชราภาพ ไม่มีแรง 
ในการแก้ไขปัญหาให้ประชาชน ซึ่งจะท าให้ประเทศเสียโอกาสหลาย ๆ ด้านน ามาซึ่ง 
ความสูญเสียโอกาส ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทุกหย่อมหญ้าจึงเพ่ิมขึ้นท้ังประเทศ 
แก้ปัญหาไม่ได้เด็ดขาด แก้เรื่องใหม่ก็ลืมเรื่องเก่า หากด าเนินการตามวาระท่ีหลงเหลืออยู่
ประมาณ ๑๐ เดือนด้วยกัน ---------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๔๖๖/๑ 
 

 
 
 
 
 



๙๓๔ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศันสนีย์ ๔๖๖/๑ 
 
สิ่งท่ีผมอยากขอให้ท่านท าก็คือเพื่อไม่ให้ประชาชนเสียโอกาส ล าพังเสียง ส.ส. ฝ่ายค้าน 
มีประมาณ ๒๐๖ เสียงก็คงไม่สามารถท าให้ท่านลงจากอ านาจได้ แต่ถ้าการเลือกตั้งตอนนี้ 
ผมเชื่อมั่นว่าฝ่ายของท่านนายกรัฐมนตรีจะเหลือไม่ถึง ๑๕๐ ท่ีนั่ง ถ้าเทียบศรัทธาของ
ประชาชน ณ ปัจจุบันกับความล าบากของพี่น้องประชาชนในตอนนี้ ผมทราบว่าท่านคง 
ไม่ค่อยรู้สึกอะไร แล้วผมก็เชื่อมั่นว่าหากท่านและฝ่ายบริหารและพรรคการเมืองท่ีร่วมรัฐบาล
อยู่ในขณะนี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาในระยะเวลาท่ีเหลืออยู่ได้ต่อไป หรือแก้ปัญหาเพียงเพื่อ
ประคองสถานการณ์ให้อยู่ไปวัน ๆ ผมเชื่อมั่นว่าท่านไม่สามารถท่ีจะกลับมาบริหารประเทศได้
ในปีหน้าเป็นแน่นอน เฉกเช่นผลคะแนนในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งก็เป็น
หนังตัวอย่างท่ีจะพิสูจน์ท่านเห็นแล้วว่ามันคือความรู้สึกของประชาชน ซึ่งอ านาจเงินมิอาจ 
ซื้อได้ ขอบคุณครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ
ก่อนท่ีท่านสมาชิกจะอภิปรายต่อไปท่านรัฐมนตรีขอชี้แจง ๓ ท่านนะครับ ท่านแรกคือท่าน
รัฐมนตรีคมนาคม ท่านศักดิ์สยาม ชิดชอบ ตามด้วยท่านนิพนธ์ บุญญามณี และท่านวราวุธ 
เชิญท่านศักดิ์สยามครับ 
  นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม)  :  กราบเรียน
ท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผม นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 
พรรคภูมิใจไทย ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ขออนุญาตท่ีจะตอบข้อสอบถาม
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรติท่ีได้กรุณาอภิปรายถึงการจัดสรรงบประมาณ 
ตามภารกิจของกระทรวงคมนาคม ก่อนอื่นผมขออนุญาตท่านประธานใช้วิดีโอพรีเซนเทชัน 
(Video Presentation) ความยาวประมาณสัก ๓ นาที ในการฉายให้เห็นภาพรวมของยุทธศาสตร์
การแก้ปัญหาของกระทรวงคมนาคมเพื่อท่ีจะได้กราบเรียนท่านประธานสภาผ่านไปยัง 
ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติเพื่อให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกันว่ากระทรวงคมนาคมในปัจจุบัน
ด าเนินการโดยยึดประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นส าคัญครับ  
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพและเสียง) 
 

                       - ๔๖๗/๑ 
 



๙๓๕ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ             รัศมี ๔๖๗/๑ 
 
   นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม)  :  ท่านประธาน
ท่ีเคารพครับ จากวิดีโอพรีเซนเทชัน (VDO Presentation) ท่ีท่านประธานและท่านสมาชิก 
ผู้ทรงเกียรติได้รับชมจะเห็นว่ากระทรวงคมนาคมมีแนวคิดและแผนการด าเนินการอย่างเป็น
ระบบ ซึ่งท้ังหมดนี้ยึดโยงกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาชาติ ๒๐ ปี ซึ่ง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้กรุณาวางไว้ครับ วันนี้กระทรวงคมนาคมด าเนินการท้ังหมด
เพ่ือจะท าให้พี่น้องประชาชนมีโอกาสในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันท้ังของตนเอง
และของประเทศ ซึ่งเราได้ยึดถือในการปฏิบัติอยู่ ๔ เร่ืองด้วยกัน ๑. จะต้องด าเนินการภายใต้
ระเบียบกฎหมาย  ๒. ต้องด าเนินการภายใต้มติคณะรัฐมนตรี  ๓. ต้องด าเนินการตามหลัก
ธรรมาภิบาล และสุดท้ายสิ่งท่ีส าคัญท่ีสุดก็คือต้องด าเนินการโดยค านึงถึงประโยชน์ของ 
พ่ีน้องประชาชนและประเทศชาติเป็นศูนย์กลาง จากที่ได้รับฟังท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ผู้ทรงเกียรติได้มีการอภิปรายซักถามถึงประเด็นต่าง ๆ ของการจัดท างบประมาณของ
กระทรวงคมนาคมในปี ๒๕๖๖ ผมขออนุญาตสรุปเป็นประเด็นภาพรวมเพื่อจะได้ชี้แจงและ
ประหยัดเวลาของทางสภา โดยแบ่งเป็น ๔ กลุ่มด้วยกัน  
  กลุ่มท่ี ๑ เรื่องเกี่ยวกับการกระจายตัวของงบประมาณของกระทรวงคมนาคม  
  กลุ่มท่ี ๒ เรื่องการสร้างความเข้าใจต่อผลงานท่ีกระทรวงคมนาคมใช้งบประมาณ
จัดท าเพ่ือพี่น้องประชาชน  
  กลุ่มท่ี ๓ เรื่องการแบ่งชั้นและความรับผิดชอบในการบริหารจัดการถนนระหว่าง
ส่วนกลางกับท้องถิ่น  
  กลุ่มท่ี ๔ เรื่องการใช้โครงสร้างพื้นฐานท่ีมีอยู่และท่ีจะจัดสร้างขึ้นเพื่อสร้าง
รายได้และความเข้มแข็งของเศรษฐกิจให้ประเทศ  
  ผมขออนุญาตท่านประธานให้ข้อมูลในเรื่องของหลักในการจัดสรรงบประมาณ
ลงพื้นท่ีของกระทรวงคมนาคม เรามีหลักด้วยกัน ๓ ประการ ๑. แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของพี่น้องประชาชน  ๒. ต้องสร้างโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน  ๓. ต้องสร้าง
ความปลอดภัยในการเดินทางให้กับพี่น้องประชาชน --------------------------------------------- 
 

- ๔๖๘/๑ 
 



๙๓๖ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศิริรัตน์ ๔๖๘/๑ 
 
ท้ังหมดนั้นผมขออนุญาตยกตัวอย่างหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณของกรมทางหลวงและ
กรมทางหลวงชนบท ซึ่งเป็นประเด็นท่ีท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายท่านได้สอบถาม
หลักเราจะต้องด าเนินการโดยคิดถึงในเรื่องของการเชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงงานก่อสร้าง
ทางหลวงใหม่และจะต้องเป็นการด าเนินการในเรื่องของการบ ารุงรักษาทางหลวงท่ีมีความ
ช ารุดเสียหาย ซึ่งจะท าให้เกิดการอ านวยความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ ซึ่งท้ังหมดนั้นเราต้อง
พิจารณาถึงความเสียหายของถนนทางหลวง พิจารณาถึงปริมาณการจราจรความแออัดของ
ท้องถนน พิจารณาถึงจ านวนอุบัติเหตุและความปลอดภัยในการใช้เส้นทาง และส าคัญท่ีสุด
คือเป้าหมายของการส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวของประเทศ  
  ส าหรับในเรื่องของการซักถามว่างบประมาณของกระทรวงคมนาคมเรานั้น 
มีการจัดสรรกระจุกตัวไม่กระจายตัว ผมขออนุญาตชี้แจงผ่านท่านประธานสภาท่ีเคารพไปยัง
สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมต้องเรียนว่างบประมาณของกระทรวงคมนาคม ในเรื่องของงบลงทุน
นั้นมีอยู่ ๔ ด้านด้วยกันครับ เป็นงบประมาณรวมท้ังสิ้น ๒๐๕,๘๐๖ ล้านบาท แบ่งเป็นมิติ 
ทางถนน ๑๖๐,๐๑๗ ล้านบาท เป็นมิติทางน้ า ๓,๗๙๓ ล้านบาท มิติทางอากาศ ๔,๘๔๓ ล้าน
บาท และมิติทางราง ๓๗,๑๕๓ ล้านบาท ท้ังหมดจากตารางก็จะเห็นว่ามีการกระจาย
งบประมาณไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ครบท้ังประเทศครับ ซึ่งเรื่องนี้ผมขอยกตัวอย่างให้เห็น 
การกระจายตัวงบประมาณในเรื่องของการก่อสร้างถนนของกรมทางหลวงและกรมทางหลวง
ชนบท ซึ่งเป็นประเด็นท่ีท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรติหลายท่านได้ตั้งค าถาม 
จากแผนภาพจะเห็นว่าการจัดสรรงบลงทุนปี ๒๕๖๖ ในเรื่องเกี่ยวกับมิติพื้นท่ีทางถนนนั้น 
ได้พิจารณาในเรื่องของการกระจายตัวงบประมาณ โดยพิจารณาถึงการกระจายตัวของ
ประชากรในแต่ละภูมิภาค ยกตัวอย่างอย่างพื้นท่ีภาคกลางซึ่งมีประชากรอยู่ประมาณ ๓๐ 
เปอร์เซ็นต์ของประเทศ ก็จะมีการจัดสรรงบประมาณส าหรับภาคกลางไปจ านวน ๓๒.๓ 
เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท ภาคเหนือมีพี่น้อง
ประชาชนอยู่ประมาณ ๙.๕๕ เปอร์เซ็นต์ของพี่น้องประชาชนท้ังประเทศ ก็จะมีการจัดสรร
งบประมาณส าหรับภาคเหนือไป ๙.๙๔ เปอร์เซ็นต์ และในภาคอื่น ๆ ก็เช่นเดียวกันก็ใช้
ลักษณะในการท่ีจะด าเนินการในเรื่องของการพิจารณาของการกระจายตัวของพี่น้อง
ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ส าหรับประเด็นท่ีได้มีการกล่าวถึงว่างบประมาณ 
ปี ๒๕๖๖ มีการไปกระจุกตัวอยู่ท่ีพื้นท่ีจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นภูมิล าเนาของผมนั้นนะครับ  



๙๓๗ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศิริรัตน์ ๔๖๘/๒ 
 
ผมอยากจะขออนุญาตให้ท่านประธานได้พิจารณาจากพรีเซนเทชัน (Presentation) 
งบประมาณนี้มีการจัดท าทุกปีครับผมขอย้อนหลังไป ๑๓ ปี ตั้งแต่รัฐบาลปี ๒๕๕๔ ถึงปี  
จากแผนภาพนี้เส้นกราฟท่ีเป็นสีแดงก็คือกราฟของงบประมาณท่ีลงในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ 
กราฟท่ีเป็นเส้นสีน้ าเงินเป็นพื้นท่ีของจังหวัดบุรีรัมย์ กราฟท่ีเป็นพื้นท่ีของจังหวัดอุดรธานี 
นั้นก็ใช้สีเทา ท่านจะเห็นว่าในอดีตปี ๒๕๕๔ ถึงปี ๒๕๕๗ งบประมาณของจังหวัดบุรีรัมย์ 
ก็ไม่ได้มีมาก แล้วก็ลดตัวลงไปในปี ๒๕๕๗ ถึงปี ๒๕๖๒ แต่สิ่งท่ีจะต้องด าเนินการ เมื่อเรา
ย้อนหลังไปดู ๓ รัฐบาลจะเห็นว่าเครือข่ายคมนาคมโดยเฉพาะระบบถนนของจังหวัดบุรีรัมย์
เมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น ๆ นั้นมีไม่เพียงพอ ---------------------------------------------------------- 
 

- ๔๖๙/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๓๘ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ภาวดี ๔๖๙/๑ 
 
ท้ัง ๆ ท่ีจังหวัดบุรีรัมย์มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียวในระดับโลก ซึ่งสร้างรายได้ให้กับ
ประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องการมีสนามแข่งขันรถระดับโลก มีการแข่งขันฟุตบอลระดับภูมิภาค 
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าเป็นข้อมูลซึ่งท่านประธานและท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรติ
คงได้รับทราบกันอยู่แล้ว ด้วยเหตุนี้จึงมีความจ าเป็นต้องเร่งพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  
ซึ่งก็เป็นการลดความเหลื่อมล้ าให้เกิดความเท่าเทียมกันในแต่ละพื้นท่ี เพราะฉะนั้นผมต้อง 
ขออนุญาตว่าถ้าเราพิจารณาในเรื่องการด าเนินการโครงการนั้นต้องดูภาพรวมอย่าดูเฉพาะ 
ปีใดปีหนึ่ง นอกจากนั้นงบของกรมทางหลวงชนบทก็เป็นเช่นเดียวกันถ้าจะดูกราฟเปรียบเทียบ
ย้อนหลังไปจนถึงปี ๒๕๕๔ ถึงปัจจุบัน แล้วก็งบประมาณปี ๒๕๖๖ ท่ีจะด าเนินการนี้นะครับ 
จังหวัดบุรีรัมย์ไม่ได้มีงบประมาณท่ีมากเกินกว่าจังหวัดอื่น ๆ เพียงแต่ว่าสิ่งท่ีผมได้กราบเรียน
ไปนั้นว่าในห้วงท่ีจังหวัดบุรีรัมย์มีการพัฒนาโครงสร้างในเรื่องของการก่อสร้างสนามกีฬา
ระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นสนามแข่งรถหรือสนามฟุตบอลก็ท าให้พี่น้องประชาชน นักเดินทาง 
นักท่องเท่ียว นักกีฬาเดินทางไปจังหวัดบุรีรัมย์มากครับ ซึ่งเหล่านี้เป็นเรื่องท่ีต้องกราบเรียน 
ท่านประธานไปยังสมาชิกผู้ทรงเกียรติผมขออนุญาตท่านประธานถือโอกาสนี้น าเรียนผ่าน 
ท่านประธานไปยังสมาชิกผู้ทรงเกียรติและพี่น้องประชาชนท่ีติดตามรับฟังอยู่นะครับว่าในการ
ด าเนินการของกระทรวงคมนาคมท่ีผ่านมาและแผนท่ีแผนการในอนาคตเราจะท าอะไรบ้าง 
ต้องเรียนว่าตลอด ๒ ปีท่ีผ่านมา ประเทศไทยเราประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ 
(COVID-19) ซึ่งโดนท้ังโลก แต่ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้ได้ยืนยันถึงความเข้มแข็งของประเทศไทย 
และโดยเฉพาะการด าเนินการของรัฐบาลโดยการน าของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ท่ีได้ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างในการท าให้ประเทศไทยมาถึงวันนี้แล้วก็คิดว่าจะดีขึ้น
ส าหรับกระทรวงคมนาคมได้มีการด าเนินการพัฒนาในมิติเรื่องคมนาคมตั้ง ๔ มิติ ไม่ว่าจะเป็น
ทางถนน ทางราง ทางน้ า ทางอากาศ ผมขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานนะครับ 
  ในเรื่องแรกก็คือเร่ืองระบบการขนส่งทางราง ทางรางนั้นมีหลายลักษณะครับ 
แต่ขออนุญาตเรียนในเรื่องของการพัฒนาระบบทางรางท่ีจะตอบโจทย์ในการแก้ปัญหา 
การเดินทางให้กับพี่น้องประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โครงการนี้เป็น
โครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเออร์แบ็น แมส ทรานซิส (Urban Mass Transit) ซึ่ง ฯพณฯ 
นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ผลักดันเรื่องนี้นะครับ เราจะต้องมีโครงการ
ท้ังหมด ๒๗ เส้นทาง ๑๔ สี ระยะทาง ๕๕๔ กิโลเมตร ตามแผนท้ังหมดซึ่งจะเสร็จสิ้นในปี  



๙๓๙ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ภาวดี ๔๖๙/๒ 
 
๒๕๗๒ ปัจจุบันนี้เราสามารถเปิดให้การบริการได้แล้ว ๑๑ เส้นทางครับ ๒๑๒ กิโลเมตรนี้ 
มีตรงไหนบ้างครับ มีสายสีเขียวจากหมอชิต-สมุทรปราการ หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต  
สนามกีฬาแห่งชาติ-บางหว้า  สายสีน้ าเงิน บางซื่อ-หัวล าโพง หัวล าโพง-บางแค บางซื่อ- 
ท่าพระ แอร์พอร์ตลิงก์ (Airport Link) พญาไท-สุวรรณภูมิ  สายสีม่วง บางใหญ่-เตาปูน   
สายสีทอง กรุงธนบุรี-คลองสาน  สายสีแดงเข้ม บางซื่อ-รังสิต  สายสีแดงอ่อน บางซื่อ- 
ตลิ่งชัน ท้ังหมดเป็นระยะทาง ๒๑๒ กิโลเมตร และขณะนี้อยู่ในระหว่างการก่อสร้างอีก  
๔ เส้นทางก็คือสายสีชมพู แคราย-มีนบุรี ศรีรัช-เมืองทองธานี  สายสีเหลือง ลาดพร้าว-
ส าโรง แยกรัชดา-ลาดพร้าว แยกรัชโยธิน และสายสีส้ม ศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี ท้ังหมดนี้ 
เป็นระยะทางอีก ๑๑๔ กิโลเมตร --------------------------------------------------------------------- 
 

- ๔๗๐/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๔๐ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริวรรณ ๔๗๐/๑ 
 
และจะมีการเร่งรัดการด าเนินการอีก ๔ สายทาง ซึ่งขณะนี้อยู่ในห้วงของการด าเนินการ 
ตามระเบียบพัสดุก็คือสายสีม่วง เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ  สายสีแดงอ่อน บางซื่อ-หัวหมาก  
ตลิ่งชัน-ศาลายา ตลิ่งชัน-ศิริราช  สายสีแดงเข้ม บางซื่อ-หัวล าโพง รังสิต มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต และสายสีส้มตะวันตก บางขุนนนท์-ศูนย์วัฒนธรรม ระยะทางรวม 
๙๓ กิโลเมตร และระยะสุดท้ายท่ีด าเนินการอีก ๑๓๔ กิโลเมตร จะมีอีก ๘ เส้นทางด้วยกัน  
ก็คือมีสายสีเขียว คูคต-ล าลูกกา  สายสีเขียว สมุทรปราการ-บางปู  สายสีแดงเข้ม หัวล าโพง-
วงเวียนใหญ่-มหาชัย  สายสีน้ าตาล แคราย-ล าสาลี  สายสีฟ้า ดินแดง-สาทร  สายสีน้ าเงิน 
บางแค-พุทธมณฑลสาย ๔  สายสีทอง คลองสาน-ถนนประชาธิปก และสายสีเทา วัชรพล-
ท่าพระ ท้ังหมดเป็นแผนการด าเนินการในเรื่องของระบบรางรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ซึ่ง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ด าเนินการ  
และขณะนี้ได้ผลักดันให้เกิดการด าเนินการ ซึ่งคาดว่าปี ๒๕๗๒ ระบบรถไฟฟ้าของเรา 
เมื่อครอบคลุมกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แล้วก็จะท าให้พี่น้องประชาชนมีทางเลือก 
ในการเดินทาง ปัญหาการจราจรก็คงจะคลี่คลายลงครับ แล้วปัญหาอีกเรื่องหนึ่งซึ่งส าคัญ 
ก็คือเร่ืองของพีเอ็ม ๒.๕ (PM2.5) ก็คงจะคลี่คลายลงเช่นเดียวกัน  
  ผมขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าขณะนี้เรามีการ
พัฒนาโครงการรถไฟทางคู่ ซึ่งก็เป็นแผนในการด าเนินการท่ีจะปฏิรูประบบรถไฟท่ัวประเทศ
เพื่อรองรับการขนส่งสินค้า ช่วยลดต้นทุนการขนส่งและเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ 
(Logistics) ของประเทศ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้กรุณาวางกรอบ
มาสเตอร์แพลน (Master Plan) เรื่องนี้ไว้ เราจะมีรถไฟทางคู่ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี ๒๕๗๘ 
ระยะทางรวมท้ังประเทศประมาณ ๓,๒๐๐ กิโลเมตร ปัจจุบันนี้เราสามารถก่อสร้างรถไฟ 
ทางคู่เสร็จแล้วจ านวน ๔ เส้น เป็นระยะทาง ๕๖๘ กิโลเมตร ซึ่งท าให้มีระบบทางคู่เพิ่มเป็น 
๑,๑๑๑ กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๔๗ ของแผนรวม ก็จะมีเส้นทางลพบุรี-ปากน้ าโพ 
นครปฐม-หัวหิน หัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร และคณะรัฐมนตรีก็ได้พิจารณา
อนุญาตให้มีการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่อีก ๒ โครงการ ระยะทาง ๖๗๘ กิโลเมตร ก็จะมี
วิ่งไปทางภาคเหนือ เด่นชัย-เชียงราย ระยะทาง ๓๒๓ กิโลเมตร วิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลางไปยังชายแดนท่ีมุกดาหารก็คือบ้านไผ่-มุกดาหาร-นครพนม ๓๕๕ กิโลเมตร ผมคิดว่า
สิ่งเหล่านี้เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จแล้วจะมีการก่อสร้างเพิ่มเติมอีก ๗ เส้นทาง เพื่อท่ีจะให้ 



๙๔๑ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริวรรณ ๔๗๐/๒ 
 
โครงการ ๓,๒๐๐ กิโลเมตรได้เสร็จสิ้น ก็จะมีขอนแก่น-หนองคาย ๑๖๗ กิโลเมตร ชุมทาง
ถนนจิระ-อุบลราชธานี ๓๐๘ กิโลเมตร ชุมพร-สุราษฎร์ธานี ๑๖๘ กิโลเมตร สุราษฎร์ธานี- 
ชุมทางหาดใหญ่ สงขลา ๓๒๑ กิโลเมตร ปากน้ าโพ-เด่นชัย ๒๘๕ กิโลเมตร ชุมทางหาดใหญ่-
ปาดังเบซาร์ ๔๕ กิโลเมตร แล้วก็เด่นชัย-เชียงใหม่อีก ๑๘๙ กิโลเมตร สิ่งเหล่านี้จะท าให้
ระบบโลจิสติกส์ (Logistics) สามารถท่ีจะลดต้นทุนการขนส่งและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ 
โลจิสติกส์ (Logistics) ของประเทศซึ่งจะสร้างให้ภาคเอกชน พี่น้องประชาชนได้รับโอกาส 
ในการแข่งขัน แล้วก็สามารถเดินทางโดยต้นทุนท่ีถูกลง แล้วก็มีเวลาท่ีชัดเจน นอกจากเรื่อง
ระบบทางคู่นะครับ ก็ขอกราบเรียนว่า --------------------------------------------------------------- 
 

- ๔๗๑/๑ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๔๒ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ธัญรดา ๔๗๑/๑ 
 
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่านก็ได้กรุณาเล็งเห็นถึงสิ่งท่ีจะต้องท าให้
ทันสมัยและตอบโจทย์ในการท่ีจะเชื่อมต่อเป็นเน็ตเวิร์ก (Network) กับการเดินทางของ
ภูมิภาคอาเซียน (ASEAN) แล้วก็ของโลก นั่นก็คือเรื่องของโครงการรถไฟความเร็วสูง เรียนว่า
ขณะนี้ทางกระทรวงคมนาคมรับผิดชอบในการด าเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วง
กรุงเทพฯ-โคราช-หนองคาย เพื่อไปเชื่อมต่อกับรถไฟความเร็วสูงจีน-ลาว ซึ่งตรงนี้จะมี
รายละเอียดแยกเป็น ๓ ช่วง ช่วงแรกคือโครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงท่ี ๑ กรุงเทพฯ-
นครราชสีมา ระยะทาง ๒๕๓ กิโลเมตร ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง แล้วก็คาดว่า 
จะแล้วเสร็จสามารถเปิดบริการได้ในปี ๒๕๖๙ ช่วงท่ี ๒ ก็คือช่วงจังหวัดนครราชสีมาไปท่ี
จังหวัดหนองคาย ระยะทาง ๓๕๖ กิโลเมตร ปัจจุบันการออกแบบแล้วเสร็จแล้วอยู่ระหว่าง
การจัดท ารายการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรืออีไอเอ (EIA) คาดว่าในปีนี้ปี ๒๕๖๕  
จะสามารถเสนอต่อท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อท่ีจะด าเนินการตามระเบียบพัสดุ แล้วก็
สามารถท่ีจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี ๒๕๗๑ ส าหรับช่วงท่ี ๓ เป็นช่วงระยะทาง ๑๖ กิโลเมตร 
จากหนองคายไปเวียงจันทน์ ซึ่งจะเป็นความยาวอยู่ท่ีฝั่งประเทศไทย ๔ กิโลเมตร แล้วจะมี
การสร้างสะพานอีก ๑.๕ กิโลเมตร ความยาวฝั่งประเทศลาว อีก ๑๐.๕ กิโลเมตร ขณะนี้ 
อยู่ในระหว่างการหารือร่วม ๓ ฝ่าย คือประเทศไทย ลาว และจีน แต่ก็เรียนว่าขณะนี้ 
การขนส่งทางรางของประเทศไทยยังสามารถขนส่งไปยังประเทศลาวได้ เพราะว่าเรามีรถไฟ
ท่ีสามารถวิ่งในระบบรางเดิมวิ่งไปถึงเวียงจันทน์ได้อยู่แล้ว มีวันละ ๑๔ ขบวน ขบวนละ ๒๕ 
ตู้โบกี้ ซึ่งก็จะสามารถรองรับการขนส่งสินค้าจากประเทศไทยเพื่อส่งไปยังประเทศลาว 
เพื่อเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟความเร็วสูงลาว-จีนไปท่ีคุนหมิง อีกโครงการหนึ่งก็คือ 
เรื่องรถไฟความเร็วสูงเชื่อม ๓ สนามบิน ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา ระยะทาง ๒๒๐ 
กิโลเมตร ปัจจุบันก็อยู่ในช่วงของการด าเนินการรื้อย้ายสิ่งกีดขวางแล้วก็เวนคืนท่ีดิน  
ซึ่งโครงการนี้ก็น่าจะแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๘ ซึ่งเป็นปีท่ีโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 
ภาคตะวันออกหรือท่ีเรียกว่าอีอีซี (EEC) ซึ่ง ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ได้ด าเนินการไว้น่าจะแล้วเสร็จท้ังหมด ซึ่งตอนนั้นก็จะเห็นว่าผู้ลงทุนต่าง ๆ  
ก็คงจะเริ่มประกอบกิจการ แล้วก็จะสร้างผลประโยชน์ในเร่ืองของการสร้างงาน ผลประโยชน์
ในเรื่องของการท่ีจะท าให้ซัปพลายเชน (Supply Chain) ต่าง ๆ ท่ีจะต้องส่งต่อให้กับ
ผู้ประกอบการต่าง ๆ จะท าให้ประเทศเรามีการพัฒนา นอกจากแผน ๒ แผนนี้ก็ยังมีแผน 



๙๔๓ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ธัญรดา ๔๗๑/๒ 
 
ในการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-พิษณุโลก ระยะทาง ๓๘๐ กิโลเมตร มีกรุงเทพฯ-
หัวหิน ระยะทาง ๒๑๑ กิโลเมตร แล้วขณะนี้ท้ัง ๒ อย่างก าลังอยู่ในระหว่างการทบทวนและ
ศึกษา แล้วจะมีช่วงพิษณุโลก-เชียงใหม่ ระยะทาง ๒๘๘ กิโลเมตร หัวหิน-สุราษฎร์ธานี 
ระยะทาง ๔๒๔ กิโลเมตร แล้วก็สุราษฎร์ธานี-ปาดังเบซาร์ ๓๓๕ กิโลเมตร เพื่อเชื่อมต่อไป
ยังประเทศเพ่ือนบ้านคือมาเลเซีย แล้วก็เชื่อมต่อไปยังประเทศสิงคโปร์ นอกจากเรื่องทางราง 
ผมขออนุญาตไปเรื่องของระบบขนส่งทางถนน ต้องเรียนว่าการพัฒนาถนนภายในประเทศ
ในช่วงท่ีผ่านมานั้น เราท าท้ังในเรื่องของถนนในส่วนของในแต่ละพื้นท่ีและถนนท่ีจะเช่ือมต่อ
ระหว่างเมือง โครงการท่ีเราด าเนินการขณะนี้ก็มีทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน-
นครราชสีมา หรือท่ีเรียกว่าเอ็ม ๖ (M6) มีระยะทาง ๑๙๖ กิโลเมตร ซึ่งคาดว่าจะสามารถ
เปิดให้บริการได้บางส่วนในปี ๒๕๖๖ และปี ๒๕๖๗ น่าจะสามารถเปิดบริการได้ครบท้ัง
โครงการ โครงการท่ี ๒ คือทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่-กาญจนบุรี ท่ีเรียกว่า
เอ็ม ๘๑ (M81) ซึ่งเป็นเส้นทางท่ีจะเดินทางสู่ภาคตะวันตกสามารถเชื่อมต่อกับประเทศ 
เพ่ือนบ้านคือประเทศเมียนมาร์ได้ในอนาคต ระยะทาง ๙๖ กิโลเมตร --------------------------- 
 

- ๔๗๒/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๔๔ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       สวรรยา ๔๗๒/๑ 
 
โดยในปี ๒๕๖๕ จะเร่งรัดก่อสร้างให้แล้วเสร็จ แล้วก็จะเริ่มหาเอกชนร่วมลงทุนพัฒนา
บริเวณท่ีพักริมทางหรือท่ีเรียกว่าเรสต์แอเรีย (Rest Area) แล้วคาดว่าจะเปิดบริการได้ในปี 
๒๕๖๖ นอกจากเรื่องของการก่อสร้างเส้นทางนี้สิ่งท่ีกระทรวงคมนาคมค านึงอีกเรื่องหนึ่ง 
ก็คือเรื่องของการสร้างความปลอดภัยทางถนน ทางกระทรวงคมนาคมได้มีการร่วมศึกษากับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการพัฒนาความปลอดภัยทางถนนโดยการติดตั้งแบริเออร์ 
(Barrier) คอนกรีตหุ้มด้วยยางพาราหรือท่ีเรียกว่า รับเบอร์เฟนเดอร์ (Rubber Fender)  
ซึ่งขณะนี้เราสามารถด าเนินการได้ประมาณสัก ๑๐ เปอร์เซ็นต์แล้วครับ แล้วก็ในปี ๒๕๖๖ 
ของบประมาณในการท่ีด าเนินการต่ออีก ๒๐ เปอร์เซ็นต์ คาดว่าก็คงใช้เวลาอีกประมาณสัก 
๓-๔ ปีสามารถท่ีจะท าให้ถนนท่ีเป็น ๔ ช่องจราจรท่ียังไม่มีเกาะกลางถนนมีแบริเออร์ 
(Barrier) ในการท่ีจะกั้นครับ ซึ่งผลการศึกษาก็สามารถท่ีจะลดอุบัติเหตุและความเสียหาย 
ในชีวิตทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชนได้  
  ในมิติต่อไปคือการขนส่งทางน้ า ต้องเรียนว่าโครงการพัฒนาท่าเรือท่ีส าคัญ
ของประเทศไทยท่ีด าเนินการอยู่ขณะนี้มีอยู่ ๒ แห่งด้วยกัน แห่งแรกก็คือโครงการพัฒนา
ท่าเรือแหลมฉบังระยะท่ี ๓ ซึ่งจะสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการขนส่งจาก ๑๑ ล้าน 
ตู้คอนเทนเนอร์ (Container) เป็น ๑๘ ล้านตู้ต่อปีครับ ก็คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๘ 
โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกอีอีซี (EEC) 
นอกจากเรื่องของแหลมฉบังก็จะมีโครงการหนึ่งคือโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรม  
มาบตาพุดระยะท่ี ๓ โครงการนี้เป็นการเพิ่มขีดความสามารถและความจุในการขนถ่าย 
ก๊าซธรรมชาติและสินค้าเหลวส าหรับกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี (Petrochemical) ของ
ท่าเรือมาบตาพุด ซึ่งจะสามารถเพิ่มขีดความสามารถของท่าเรือจาก ๑๖ ล้านตันต่อปีเป็น 
๓๑ ล้านตันต่อปี  
  มิติสุดท้ายเป็นเรื่องการขนส่งทางอากาศ ต้องกราบเรียนท่านประธานสภา 
ต่อท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรติครับ จากการพยากรณ์คาดการณ์ของไออาตา 
(IATA) สมาคมการบินของโลกเขาคาดการณ์ว่าประเทศไทยอีก ๑๐ ปีข้างหน้าคือปี ๒๕๗๔ 
จะเป็นเป้าหมายการเดินทางของโลกเป็นล าดับท่ี ๙ ของโลก จะมีคนท่ีเป็นนักท่องเท่ียวและ
นักลงทุนเดินทางมาประเทศไทยไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ล้านคน เพราะฉะนั้นสิ่งท่ีกระทรวงคมนาคม 
ด าเนินการขณะนี้ก็ได้เริ่มด าเนินการในการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะท่ี ๒ ครับ 



๙๔๕ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       สวรรยา ๔๗๒/๒ 
 
เราด าเนินการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารท่ีเรียกว่าแซตเทิลไลต์วัน (Satellite One) ซึ่งท าให้
เราสามารถเพิ่มความสามารถรองรับผู้โดยสารจากท่ีเรามีท่ีสุวรรณภูมิ ปัจจุบันเรามี ๔๕ ล้านคน
ต่อปีสามารถรับได้เป็น ๖๐ ล้านคนต่อปี ซึ่งขณะนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการ  
แล้วก็มีโครงการท่ีจะขยายรันเวย์ (Runway) ในสุวรรณภูมิจาก ๒ รันเวย์ (Runway) เป็น  
๓ รันเวย์ (Runway) แล้วก็เป็น ๔ รันเวย์ (Runway) แล้วก็จะมีการสร้างอาคารท่ีพัก
ผู้โดยสารเพิ่มเพื่อให้สอดรับกับความสามารถท่ีสุวรรณภูมิจะต้องเพิ่มเป็น ๙๐ ล้านคนต่อปี 
นอกจากนั้น ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีก็ได้เล็งเห็นความส าคัญในเรื่องนี้ เพราะฉะนั้นในโครงการ
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันอีอีซี (EEC) จึงมีโครงการพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภา เพื่อขยาย
ขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร ซึ่งปัจจุบันรับได้ประมาณ ๓ ล้านคนต่อปี ก็จะสามารถ
ขยายเป็น ๑๕.๙ ล้านคนต่อปีในปี ๒๕๖๗ แล้วก็สามารถจะขยายได้เต็มความสามารถ
ประมาณ ๖๐ ล้านคนต่อปีในโอกาสต่อไป ผมขอเรียนว่านอกจากเรื่องท่ีได้กราบเรียนมาท้ัง 
๔ มิติ มีอีกเรื่องหนึ่งท่ีอยากจะเรียนว่าประเทศไทยนั้นเรามีความได้เปรียบในเรื่องของท่ีตั้ง 
ท่ีตั้งของประเทศไทยนั้นเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN) เพราะฉะนั้น ฯพณฯ 
นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงได้มอบให้กระทรวงคมนาคมได้วางแผน 
ในการพัฒนาระบบคมนาคมส าหรับอนาคตเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการคมนาคม
ขนส่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ----------------------------------------------------------- 
 

- ๔๗๓/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๙๔๖ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         วาสนา ๔๗๓/๑ 
 
ซึ่งกระทรวงคมนาคมก็ไปด าเนินการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาเอ็มอาร์แมป (MR-MAP)  
ก็คือการน าถนนมอเตอร์เวย์ (Motorway) กับรถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูงมาประกอบ 
รวมเป็นแนวเดียวกัน ซึ่งจะมีโครงการท้ังหมด ๑๐ เส้นทางด้วยกันนะครับ เส้นทางแรกก็คือ
เส้นทางจากภาคเหนือไปภาคใต้นะครับ ก็คือออกจากจังหวัดเชียงรายไปนราธิวาสนะครับ 
เส้นทางท่ี ๒ จากจังหวัดหนองคายไปท่ีจังหวัดชลบุรี ท่ีอีอีซี (EEC) เส้นทางท่ี ๓ ก็คือ 
จากจังหวัดบึงกาฬไปท่ีจังหวัดสุรินทร์ท่ีด่านช่องจอม ซึ่งจังหวัดบึงกาฬขณะนี้เราก าลัง
ก่อสร้างสะพานมิตรภาพแห่งท่ี ๕ อยู่จากจังหวัดบึงกาฬไปท่ีแขวงบอลิค าไซ ซึ่งสามารถทะลุ
จากประเทศลาวไปท่ีเวียดนามได้ นอกจากแนวเหนือไปใต้ เรามีแนวตะวันออกไปตะวันตก
อีก ๖ เส้นทางนะครับ ก็จะมีจากจังหวัดตราดไปจังหวัดนครพนม จากจังหวัดกาญจนบุรี 
ไปจังหวัดอุบลราชธานี จากจังหวัดกาญจนบุรีไปท่ีจังหวัดสระแก้ว จากจังหวัดชลบุรี 
ไปท่ีจังหวัดตราด จากจังหวัดชุมพรไปท่ีจังหวัดระนอง และจากจังหวัดภูเก็ตไปจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี แนวที่ ๑๐ ก็คือวงแหวนรอบกรุงเทพมหานคร รอบท่ี ๓ เพราะวันนี้ถ้าพวกเรา
เคยเดินทางท่ีจะเข้ากรุงเทพมหานครแล้วไม่ทะลุเข้ามาท่ีเมืองเราจะใช้วงแหวนรอบท่ี ๒  
ในการเดินทาง เพราะฉะนั้นจึงจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นภาพแม่บทซึ่งจะท าให้ประเทศไทย
สามารถใช้ศักยภาพในการเป็นประเทศท่ีมีท่ีตั้งอยู่ในศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN) 
ให้เป็นประโยชน์ได้  
  นอกจากนั้นต้องเรียนว่าจะมีโครงการท่ีส าคัญ อีกเรื่องหนึ่งก็คือโครงการ
แลนด์บริดจ์ (Land Bridge) ก็คือโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจเชื่อมอ่าวไทยและอันดามัน
ท่ีจังหวัดชุมพรและจังหวัดระนอง ซึ่งจะเป็นเร่ืองของการก่อสร้างท่าเรือน้ าลึกท่ีจังหวัดชุมพร
และจังหวัดระนอง ซึ่งสามารถท่ีจะรับเรือบรรทุกขนาดใหญ่บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์(Container) 
ขนาดใหญ่ระดับความลึก ๑๕ เมตรขึ้นไป แล้วก็จะมีการเชื่อมต่อด้วยระบบเอ็มอาร์แมป 
(MR-MAP) โดยการเชื่อมด้วยทางด่วนแล้วก็ระบบรางครับ ซึ่งสิ่งเหล่านี้กระทรวงคมนาคม
คาดว่าจะสามารถศึกษาแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๕ คือปีนี้ครับ แล้วก็จะขอกราบเรียน ฯพณฯ 
นายกรัฐมนตรีเพื่อน าโครงการนี้ไปโรดโชว์ (Roadshow) ต่อไป  
  ประเด็นท่ีอยากจะกราบเรียนท่านประธานสภาไปยังสมาชิกอีกเรื่องหนึ่งครับ 
ก็คือเรื่องของข้อซักถามท่ีว่ามาตรฐานของการซ่อมบ ารุงถนนต่าง ๆ ของกระทรวงคมนาคม  
ท าไมจึงได้ใช้เงินการซ่อมบ ารุงต่อ ๑ กิโลเมตรมากกว่าถนนของท้องถิ่น ผมต้องเรียนอย่างนี้ 



๙๔๗ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         วาสนา ๔๗๓/๒ 
 
ว่าถนนทั้งหมดในประเทศไทยเรามีหน่วยงานรับผิดชอบอยู่ประมาณสัก ๕ หน่วยงานด้วยกัน 
มีถนนท้ังสิ้น ๗๐๓,๐๗๑ กิโลเมตรโดยประมาณ อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง 
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ๕๒,๒๗๒ กิโลเมตร อยู่ในความดูแลของกรมทางหลวงชนบท 
๔๙,๑๒๓ กิโลเมตร อยู่ในความรับผิดชอบของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ๒๒๕ 
กิโลเมตร นอกจากนั้นก็จะอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลและท้องถิ่น กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น ๕๙๗,๖๖๗ กิโลเมตร และเป็นถนนของกรุงเทพมหานครประมาณ 
๓,๗๘๔ กิโลเมตร ผมต้องเรียนชี้แจงว่าสิ่งท่ีด าเนินการอยู่ ความรับผิดชอบท่ีกระทรวง
คมนาคมด าเนินการเราแบ่งการดูแลบ ารุงรักษาถนนต่อ ๑ กิโลเมตร ซึ่งจะมีมาตรฐานถนน
แยกออกเป็น ๖ ประเภทด้วยกัน ประเภทแรกก็คือมาตรฐานทางชั้นพิเศษ อันนี้ก็จะต้องดู
เรื่องปริมาณการจราจรและน้ าหนักบรรทุก จะต้องมีจราจรมากกว่า ๘,๐๐๐ คันต่อวันครับ 
มาตรฐานท่ี ๒ ก็คือมาตรฐานชั้นพิเศษ ปริมาณการจราจรมากกว่า ๔,๐๐๐-๘,๐๐๐ คันต่อวัน 
น้ าหนักบรรทุกประมาณ ๒๕ กิโลเมตร ซึ่งถนนเหล่านี้จะมีถนนมอเตอร์เวย์  (Motorway)  
ถนนทางหลวง ๔ ช่องจราจร ถนนทางหลวง ๒ ช่องจราจร และทางหลวงชนบท ๒ ช่อง
จราจร นอกจากนั้นก็จะเป็นถนนท้องถิ่นคอนกรีตและถนนท้องถิ่นลูกรัง ตามข้อเท็จจริง
ท้ังหมดในการบ ารุงรักษาจะขึ้นอยู่กับปริมาณการจราจรและการรับน้ าหนักของรถบรรทุก 
ท่ีวิ่งผ่านทาง ซึ่งมาตรฐานต่าง ๆ เหล่านี้จะมีความแตกต่างกัน เพราะฉะนั้นก็จะท าให้
งบประมาณในการซ่อมบ ารุงต่อกิโลเมตรมีความแตกต่างกันไปด้วย ----------------------------- 
 

- ๔๗๔/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 



๙๔๘ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครัง้ท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   เสาวลักษณ์ ๔๗๔/๑ 
 
  ส าหรับประเด็นท่ีมีท่านสมาชิกได้หยิบยกประเด็นของการด าเนินการก่อสร้าง
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา เอ็ม ๖ (M6) ขึ้นมาซักถาม 
ต้องขอบคุณท่านสมาชิกมากว่าสิ่งท่ีท่านสมาชิกได้ด าเนินการไปส ารวจนั้นได้ชี้ให้เห็นถึง
ปัญหาหลายเรื่องท่ีกระทรวงคมนาคมต้องด าเนินการแก้ไข ผมต้องเรียนว่าโครงการนี้  
มีระยะทางท้ังสิ้น ๑๙๖ กิโลเมตร มีแบ่งการก่อสร้างเป็น ๔๐ ตอน ๔๐ สัญญา ก่อนผม 
เข้ามาในปี ๒๕๖๒ การก่อสร้างสามารถด าเนินการแล้วเสร็จท้ังสิ้น ๑๕ ตอน ในช่วงปี ๒๕๖๓ 
หลังจากผมเข้ามาจนถึงปัจจุบันนี้สามารถก่อสร้างแล้วเสร็จเพิ่มขึ้นอีก ๙ สัญญา ๙ ตอน  
รวมเป็น ๒๔ ตอน คงเหลือ ๑๖ สัญญา ๑๖ ตอน ซึ่งติดปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้าง  
ซึ่งมีอะไรบ้างครับ ๑. ก็เป็นเรื่องของสภาพพื้นท่ีท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากเดิมพื้นท่ีของ
โครงการมีลักษณะเป็นพื้นท่ีราบในการศึกษาครั้งแรก แต่เมื่อไปด าเนินการแล้วปรากฏว่า
พื้นท่ีมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นบ่อลึก มีการขุดดินไปท าให้แบบท่ีออกไว้ไม่สามารถท่ีจะ
ด าเนินการก่อสร้างได้ตามรูปแบบเดิม เรื่องท่ี ๒ ก็ต้องมีการปรับปรุงรูปแบบทางวิศวกรรม 
ให้สอดคล้องกับสภาพทางกายภาพของพื้นท่ีในปัจจุบัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ท าให้มีปัญหาอย่างท่ี
ท่านสมาชิกได้กรุณาน าข้อมูลมาอธิบายต่อสภา เรื่องท่ี ๓ ก็คือต้องมีการปรับรูปแบบตาม
หน่วยงานท่ีโครงการตัดผ่านในบริเวณท่ีมีโครงการร้องขอมา อย่างเช่นทางกรมชลประทาน
ขอขยายเขตคลองอย่างนี้ก็มีความจ าเป็นต้องปรับรูปแบบ เรื่อง ๔ ก็เป็นการปรับรูปแบบ 
การก่อสร้างเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อข้อเรียกร้องของพี่น้องประชาชนในพื้นท่ีและให้
สอดคล้องกับโครงข่ายท่ีประชาชนได้ใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งท้ังหมดนี้ต้องเรียนว่าขณะนี้ ทาง
กระทรวงคมนาคมก็ได้มีการด าเนินการในเรื่องของการตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ทางด้านวิศวกรรม ประกอบด้วยคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา 
สภาวิศวกร และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ซึ่งได้ลงพื้นท่ีมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน  
ปี ๒๕๖๓ ขณะนี้ก็ได้มีการหารือกับกรมบัญชีกลางในเรื่องของระเบียบพัสดุไป ๒ ครั้งแล้ว 
แล้วก็ได้มีการด าเนินการในการท่ีจะสรุปเรื่องท้ังหมดเพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรีในการท่ีจะ
ปรับรูปแบบโครงการ แต่ก็ยืนยันว่าโครงการนี้น่าจะสามารถเปิดด าเนินการได้ในปี ๒๕๖๖ 
ช้าท่ีสุดไม่เกินปี ๒๕๖๗  
  ส าหรับประเด็นท่ีได้มีการน าภาพของถนนท่ีอยู่ภายใต้โครงการว่า เป็นถนน
ท้องถิ่น ผมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับ พอท่านสมาชิกได้กรุณาน าภาพมาก็ได้มีการไปด าเนินการ  



๙๔๙ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   เสาวลักษณ์ ๔๗๔/๒ 
 
ท่ีจะตรวจสอบ ก็พบว่าเส้นทางดังกล่าวเป็นถนนคันคลองกรมชลประทาน มีปริมาณ
การจราจรประมาณสัก ๕๐-๑๐๐ คันต่อวัน ก็ไม่ได้มากเท่าไรครับ แล้วเรื่องนี้ก็มีหน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบอยู่คือกรมชลประทาน ซึ่งจะได้ประสานให้มีการด าเนินการท่ีจะปรับปรุง
สามารถให้พี่น้องประชาชนได้ใช้เส้นทางนี้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 
  ผมขออนุญาตท่ีจะน าเรียนเรื่องสุดท้ายท่านประธานครับ ก็คือเรื่องของ
นโยบายการเปิดประเทศของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องเรียนว่า
ตั้งแต่วันท่ี ๑ มิถุนายนท่ีผ่านมา ประเทศไทยมีการเปิดประเทศในเรื่องของการท่ีจะด าเนินการ
ให้เกิดความสะดวกให้กับผู้โดยสารต่างชาติ ก็ปรากฏว่าจ านวนผู้โดยสารต่างชาติต่อเดือน
ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพ่ิมสูงขึ้นจาก ๒๗๐,๐๐๐ คนต่อเดือน ในช่วงต้นปี ๒๕๖๕ ---- 
 

- ๔๗๕/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๕๐ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สิริพร ๔๗๕/๑ 
 
ขณะนี้ในเดือนพฤษภาคมมีผู้เดินทางเข้ามาประมาณ ๑ ล้านคน ก็เพิ่มขึ้นประมาณเกือบ  
๔ เท่า แล้วก็ต้องเรียนว่าจากการคาดการณ์ของไออาตา ( IATA) เหมือนกันครับว่าภายใน 
สิ้นปี ๒๕๖๕ คาดว่าจะมีผู้โดยสารทางอากาศเดินทางมาประเทศไทยประมาณ ๒๐ ล้านคน 
ซึ่งผมได้รับบัญชาจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ไปตรวจสอบ
การด าเนินการของท่าอากาศยานต่าง ๆ ท่ีเป็นอินเตอร์เนชันแนล ( International) เรามี
ความพร้อมในการรองรับผู้โดยสารจ านวน ๒๐ ล้านคน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่า
โอกาสท่ีเครื่องจักรในเรื่องของการท่องเท่ียวก าลังท่ีจะสตาร์ต (Start) เดินจะมีโอกาสสูงมาก 
ซึ่งสิ่งเหล่านี้เชื่อว่าจากสถิติของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาคนท่ีเดินทางมาจะใช้เงินอยู่
ประมาณสัก ๔๐,๐๐๐-๕๐,๐๐๐ บาทต่อคน ก็น่าจะมีเม็ดเงินอยู่ในประเทศสูงไม่น้อยกว่า 
๕๖๕,๐๐๐ กว่าล้านบาท ในปี ๒๕๕๕ ต่อไปยังปี ๒๕๖๖ แล้วก็คาดว่าจะท าให้เกิดการสร้าง
ผลประโยชน์ทวีคูณทางเศรษฐกิจถึง ๑.๓๔ ล้านล้านบาท ซึ่งทุกเรื่องดังกล่าวท่ีผมได้เรียน
ผ่านท่านประธานสภาไปยังสมาชิกผู้ทรงเกียรติก็จะทราบว่ากระทรวงคมนาคมได้ด าเนินการ
ทุกอย่างด้วยความค านึงถึงประโยชน์ของพี่น้องประชาชนโดยยึดระเบียบ กฎหมาย และมต ิ
คณะรัฐมนตรี ขอความมั่นใจให้กับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับว่าทุกโครงการภายใต้กระทรวง
คมนาคมท่ีจะใช้เม็ดเงินภาษีของพี่น้องประชาชนในการด าเนินการนั้นจัดท าขึ้นโดยยึดหลัก
ประโยชน์ของประเทศและพี่น้องประชาชนเป็นส าคัญขอบคุณท่านประธานครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ
ต่อไปเชิญท่านรัฐมนตรีนิพนธ์ครับ  
  นายนิพนธ์  บุญญามณี (รั ฐมนตรีช่ วยว่าการกระทรวงมหาดไทย)   :   
กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ กระผม นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย กระผมขออนุญาตท่านประธานท่ีจะตอบข้อซักถามของท่านสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร 
  ในประเด็นแรก ก็คือท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านสุภาพร ก าเนิดผล 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา ซึ่งได้สอบถามเรื่องการก่อสร้างด่านศุลกากรแห่งใหม่
ท่ีอ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ซึ่งผมขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานครับว่าในโครงการนี้
ตัวด่านเป็นโครงการของกรมศุลกากร โดยเราได้มีงบประมาณส่วนแรกนั่นก็คือเรื่องการจ่าย
ค่าผลอาสินให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากด่าน เบื้องต้นก็คือประมาณ  



๙๕๑ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         สิริพร ๔๗๕/๒ 
 
สัก ๗๕๘ ล้านบาท นั่นคือการจ่ายผลอาสิน แล้วต่อมาเมื่อปี ๒๕๕๙ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี  
ท่านพลเอก ประยุทธ์ ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยในขณะนั้น ท่านลงไปดูในพื้นท่ีแล้วท่านก็จัด
งบประมาณให้จ านวน ๑,๕๓๒ ล้านบาท รวมแล้วด่านศุลกากรแห่งใหม่ได้ใช้งบประมาณไป 
๒,๒๐๐ กว่าล้านบาทนะครับ แล้วก็ได้มีการส่งมอบงวดสุดท้ายตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๖๒ 
ซึ่งสร้างเสร็จแล้วไม่ได้ใช้ตามท่ีท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ตั้งข้อสังเกตและได้สอบถาม
เพราะติดปัญหาก็คือติดปัญหาเรื่องจุดเชื่อมท่ีพรมแดนระหว่างไทยกับมาเลเซีย ก็คือบริเวณ
จุดเชื่อมท่ีเราเรียกว่าด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับบูกิตกายูฮีตัมของมาเลเซีย ซึ่งตรงนี ้
ทางพื้นท่ีก็ได้มีการเจรจากันมีการพูดคุยกันมานานพอสมควร อันนี้ต้องต้องกราบเรียนว่า
ความเห็นในจุดท่ีจะเช่ือมต่างกัน ---------------------------------------------------------------------- 
 

- ๔๗๖/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๕๒ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศันสนีย์ ๔๗๖/๑ 
 
จนกระท่ังหลังสุดผมเองในฐานะท่ีเป็นสมาชิกเป็นกรรมการใน กพต. นะครับ กรรมการ
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ได้น าเรื่องนี้ เป็นข้อสังเกตในท่ีประชุม จนกระท่ังท่านรอง
นายกรัฐมนตรีท่านประวิตรท่านได้สั่งให้ไปดูเรื่องนี้แล้วก็น ามาสู่การประชุมแล้วก าหนด 
จุดท่ีแน่นอน บัดนี้การประชุมระหว่างไทยกับมาเลเซียได้ประชุมร่วมกันแล้วในทางเทคนิค  
โดยก าหนดจุดท่ีชัดเจนแล้วครับว่าเป็นเขตพื้นท่ีจุดพรมแดนท่ีจุดเชื่อมต่อคือบีพี ๒๓/๙ 
(BP23/9) ถึงบีพี ๒๓/๑๐ (BP23/10) เขตหลักแดนท่ี ๒๓/๙ กับ ๒๓/๑๐ จะเป็นจุดเชื่อม
ของถนนแห่งนี้ หลังจากนั้นจังหวัดสงขลาได้ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  
ไปด าเนินการในการส ารวจออกแบบในถนนดังกล่าว ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
ก็ได้ไปส ารวจออกแบบ ในขณะนี้การส ารวจออกแบบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วแบบ
ดังกล่าวได้น าไปพูดคุยกันระหว่างคณะกรรมการทางเทคนิคระหว่างไทยกับมาเลเซีย  
ซึ่งล่าสุดได้มีการประชุมกันไปเมื่อวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ ท่ีผ่านมาก็เห็นพ้องต้องกัน 
ในหลายประเด็นซึ่งจุดนี้ เรียบร้อยหมดแล้ว เพียงแต่ค่าพิกัดของจุดเชื่อมเท่านั้นเอง 
ท่ีมาเลเซียต้องขอเวลาในการท่ีจะลงไปส ารวจแล้วออกแบบถนนจุดเชื่อมนี้ ส่วนอื่นนี้  
ได้เรียกว่ามีการตกลงกันเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของ อบจ. สงขลาการส ารวจออกแบบ
เรียบร้อยแล้ว ทางจังหวัดสงขลาเองก็เห็นชอบ ทุกฝ่ายได้เห็นชอบในเรื่องแบบและจุดเชื่อม
ของถนนดังกล่าวเพราะเห็นว่าทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันแล้ววันนี้ว่าต้องเร่งรัดในการก่อสร้าง
แล้วก็ใช้ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ ให้ได้เร็วท่ีสุดเพราะว่าปริมาณรถผ่านในแต่ละปี 
ท่ีบรรทุกสินค้า ด่านสะเดาเป็นการค้าชายแดนท่ีเรียกว่าสูงสุดของประเทศไทย เพราะว่า
ส่งออกและน าเข้าผ่านด่านนี้ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ กว่าล้านต่อปี รถท่ีผ่านแดนไม่ว่าจะเป็น
รถนั่งส่วนบุคคลหรือว่ารถบรรทุกเกือบ ๑ ล้านคันต่อปี เพราะฉะนั้นจึงมีความจ าเป็น 
อย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการเร่งรัด แต่บังเอิญว่าจุดเชื่อมท่ีเป็นปัญหาท าให้เสียเวลาในการท่ีจะ 
เปิดจุดผ่านแดนและก็ได้ใช้ด่านแห่งใหม่ให้เร็วท่ีสุด แต่ว่าเมื่อเราได้จุดผ่านแดนท่ีชัดเจนแล้ว
ต่อไปนี้ก็ถือว่าเป็นการแต่ละฝ่ายก็คือท้ังฝ่ายไทยและมาเลเซียก็ต้องไปด าเนินการก่อสร้าง 
ซึ่งจังหวัดสงขลาเองกไ็ด้มีหนังสือขอสนับสนุนงบประมาณมายังกระทรวงมหาดไทย โดยผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการท่ีเรียกว่าคณะกรรมการ กพต. ดูแลการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้มาแล้วด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นก็จะได้กราบเรียนท่านประธานผ่านไปยัง
ท่านสมาชิกท่านสุภาพรนะครับว่าท่ีท่านกังวลนั้นรัฐบาลก็จะเร่งด าเนินการ ก็ต้องขอขอบคุณ 



๙๕๓ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศันสนีย์ ๔๗๖/๒ 
 
ท่านสุภาพรแทนพี่น้องประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอสะเดาด้วย ซึ่งหลายฝ่ายเห็นพ้องต้องกันครับ
วันนี้ว่าต้องเร่งรัดการน าด่านท่ีสร้างเสร็จตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ มาใช้ประโยชน์ให้เร็วท่ีสุด ซึ่งท่าน
รองนายกจุรินทร์ก็ได้ลงตรวจพื้นท่ีเพื่อท่ีจะได้เร่งรัดการค้าชายแดน เพราะจุดนี้ถือเป็น
การค้าชายแดนท่ีสูงท่ีสุดของประเทศไทย ๓๐๐,๐๐๐ กว่าล้านต่อปีนะครับ เพราะฉะนั้น 
ก็ถือโอกาสนี้เรียนให้รับทราบนะครับว่ารัฐบาลเองก็พยายามในการท่ีจะดูแลแล้วก็เร่งรัด  
การเปิดด่านนี้ แล้วก็ได้หารืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมาเลเซีย ท่านนายกรัฐมนตรีได้น า  
เรื่องนี้หารือกับท่านนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในครั้งท่ีท่านนายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้มาเยือน
ประเทศไทย แล้วก็ท าให้ทุกฝ่ายได้มีการพูดคุยกันอย่างรวดเร็วในขณะนี้ ก็ต้องถือโอกาสนี้ 
กราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านสุภาพร ก าเนิดผล ซึ่งถือว่าท่านก็ได้ท าหน้าท่ีในการ 
ท่ีจะทวงถาม แล้วก็ในการท่ีจะติดตามความก้าวหน้าของการเปิดด่านศุลกากรแห่งใหม่ของ
อ าเภอสะเดา -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๔๗๗/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๕๔ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ             รัศมี ๔๗๗/๑ 
 
  ประเด็นท่ี ๒ ท่ีท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้สอบถามกันมาก ผมขอ
อนุญาตท่ีจะชี้แจงโดยเร็วกระชับท่ีสุด ท่านสมาชิกสภาผู้แทนอย่างน้อย ๔ ท่าน ท่านนริศ  
ข านุรักษ์ นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ ท่านนิรมิต สุจารี ท่านปดิพัทธ์ สันติภาดา ท่านได้
สอบถามถึงกรณีการเดินส ารวจออกโฉนดท่ีดินให้กับพี่น้องประชาชน ผมขออนุญาตท่ีจะ
กราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังสมาชิกท้ัง ๔ ท่านว่ากระทรวงมหาดไทย โดยกรมท่ีดิน 
ได้มีความมุ่งมั่น รัฐบาลมีความมุ่งมั่นในการท่ีจะกระจายการถือครองท่ีดินให้กับพี่น้อง
ประชาชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ าในการท่ีจะถือครองท่ีดิน เพราะฉะนั้นจึงมอบหมายให้ 
กรมท่ีดินจัดท าโครงการเดินส ารวจออกโฉนดท่ีดินท่ัวประเทศ เพื่อเร่งรัดการออกโฉนดท่ีดิน
ให้กับพ่ีน้องประชาชน แล้วก็สร้างความมั่นคงในการในกรรมสิทธิ์ท่ีดิน เพราะว่าเอกสารสิทธิ
อย่างอื่นก็ทราบกันอยู่ไม่ว่าจะเป็น น.ส. ๓ น.ส. ๓ ก หรือ ส.ค. ๑ สิทธิในกรรมสิทธิ์นี้มัน 
ไม่เท่าเทียมกันกับโฉนดท่ีดินไม่ว่าจะเป็นปัญหาข้อกฎหมายในเรื่องแย่งการครอบครอง  
ถ้าแย่งการครอบครองต้องใช้เวลา ๑ ปี ส าหรับกรณีท่ีเป็น น.ส. ๓ น.ส. ๓ ก หรือแม้กระท่ัง 
ส.ค. ๑ แต่พอเป็นโฉนดท่ีดินการแย่งกรรมสิทธิ์ครอบครองปรปักษ์ ระยะเวลาทางกฎหมาย
มันใช้ ๑๐ ปี เพราะฉะนั้นความมั่นคงเหล่านี้ท าให้พี่น้องประชาชนประสงค์ท่ีจะได้โฉนดท่ีดิน 
กรมท่ีดินก็พยายามครับ โดยได้ก าชับว่าในการเดินส ารวจออกโฉนดท่ีดินให้พี่น้องประชาชน
นั้นจะต้องไม่เดินออกส ารวจในท่ีดินของรัฐ ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นป่าถาวร หรือว่าเป็น  
เขตป่า หรือท่ีดินท่ีสงวนไว้ร่วมกัน หรือแม้กระท่ังเขต ส.ป.ก. อย่างนี้ได้ก าชับห้ามไม่ให้
เจ้าหน้าท่ีท่ีดินไปเดินส ารวจในท่ีดินของรัฐ ถ้าท่ีดินท่ีไม่ใช่ท่ีดินของรัฐท่ีพี่น้องประชาชน 
ได้ท าประโยชน์อยู่จะเป็น ส.ค. ๑ ก็ดี จะเป็น น.ส. ๓ น.ส. ๓ ก ก็ดี หรือเป็นท่ีดินท่ีท า
ประโยชน์มายาวนานแล้วและมาอยู่ในเขตท่ีดินของรัฐ อันนี้ก็จะไปเร่งรัดในการเดินส ารวจ
ออกโฉนดท่ีดินให้พี่น้องประชาชน ซึ่งตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ มาถึงปัจจุบัน การด าเนินการโครงการ
เดินส ารวจออกโฉนดที่ดินได้ตั้งเป้าหมายไว้ที่ ๒๙๙,๖๐๕ แปลง ผลการด าเนินงานเราท าไปได้
ท้ังสิ้นในขณะนี้ก็คือ ๒๘๗,๗๑๔ แปลง รวมเน้ือท่ี ๖๘๔,๒๐๙ ไร่ เพราะฉะนั้นก็ถือโอกาสนี้ 
ได้เรียนกับท่านประธานสภาผ่านไปยังท่านสมาชิกท่ีได้สอบถามเรื่องการออกโฉนดท่ีดิน  
กรมท่ีดินก็พยายามท่ีจะเร่งรัด แม้ว่าอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างในเรื่องการชี้แนวเขตท่ีดินอันนี้  
ก็ต้องมีความระมัดระวัง โดยท่ีจะไม่ไปออกเอกสารสิทธิท่ีเรียกว่าโฉนดท่ีดินในท่ีดินของรัฐ 
ทุกประเภท แล้วก็เวลาท่ีไปเดินส ารวจนี่เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้พี่น้องประชาชน  



๙๕๕ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ             รัศมี ๔๗๗/๒ 
 
เพราะกรณีนี้จ่ายค่าธรรมเนียมเพียง ๑๑๐ บาท แต่ว่าถ้าพี่น้องประชาชนไปออกเองเฉพาะราย
ก็ประมาณ ๓,๐๐๐-๔,๐๐๐ บาทต่อแปลงต่อค าขอ เพราะฉะนั้นรัฐบาลพยายามท่ีจะเข้าไป
ดูแลเรื่องนี้ แต่ว่าเมื่อช่วงท่ีผ่านมาเราอาจจะติดขัดเรื่องภาระงบประมาณท่ีต้องไปดูแลเรื่อง
แก้ปัญหาเรื่องโควิด (COVID) งบประมาณส่วนนี้ก็ลดน้อยลงไป แต่ก็ได้เรียนกับทางกรม 
ไปแล้วว่าให้เร่งรัดท าแผน ซึ่งขณะนี้กรมท่ีดินก็ได้น าเทคโนโลยีมาใช้ในการท่ีจะอ านวย 
ความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนท่ีเรียกว่าแอปพลิเคชัน (Application) บอกดิน บอกดิน ๑ 
บอกดิน ๒ พ่ีน้องประชาชนก็ได้ลงช่ือ แล้วก็ชี้เป้าหมายท่ีดินกันมาค่อนข้างจะเยอะพอสมควร 
ในขณะนี้กรมท่ีดินเปิดแอปพลิเคชัน (Application) ท่ีเรียกว่า บอกดิน ๓ เพื่อเปิดโอกาส 
ให้พี่น้องประชาชนท่ีประสงค์จะได้โฉนดท่ีดินในท่ีดินท่ีตัวเองครอบครองอยู่ไม่ว่าจะมีเป็น 
น.ส. ๓ น.ส. ๓ ก หรือว่า ส.ค. ๑. หรือว่าได้ครอบครองมานานแล้ว ----------------------------- 
 

- ๔๗๘/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๕๖ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศิริรัตน์ ๔๗๘/๑ 
 
แล้วไม่ใช่เป็นท่ีดินของรัฐก็ให้แจ้งรายละเอียดที่ดินที่พี่น้องท าประโยชน์อยู่มาในแอปพลิเคชัน 
(Application) บอกดิน ๓ กรมท่ีดินก็จะรวบรวมข้อมูลนี้แล้วน าไปสู่การเดินส ารวจออก
โฉนดท่ีดินให้พี่น้อง ซึ่งขณะนี้ยังมีเวลาอีก ๑ เดือนส าหรับบอกดิน ๓ นี้เริ่มมาจากเดือน
กุมภาพันธ์ จะสิ้นสุดในช่วงวันท่ี ๓๐ มิถุนายนนี้ ก็ถือโอกาสนี้กราบเรียนท่านประธานผ่าน
มายังท่านสมาชิกท่ีถามกันว่าจะท าอย่างไร ก็ถือโอกาสว่าให้แจ้งความประสงค์ในบอกดิน ๓ 
เพื่อกรมท่ีดินจะได้น ารายละเอียดท้ังหมดนี้มาวางแผนว่าเมื่อสิ้นบอกดิน ๓ แล้วจะได้ดูว่า 
บอกดิน ๑ บอกดิน ๒ บอกดิน ๓ ท้ังหมดเท่าไร แล้วจะวางแผนด าเนินการในการเดินส ารวจ
อย่างไรให้พี่น้องได้ด าเนินการได้รับโฉนดท่ีดิน เพราะฉะนั้นจึงถือโอกาสนี้ได้กราบเรียนท่าน
ประธานผ่านไปยังท่านสมาชิกว่ากระทรวงมหาดไทย โดยกรมท่ีดินจะเร่งรัดในการท่ีจะเดิน
ส ารวจแม้กระท่ังเรื่อง ส.ค. ๑ ท่ีท่านไปยื่นไว้ตั้งแต่ ๘ ตุลาคม ปี ๒๕๕๓ ยื่นไว้ตอนนั้น 
๔๐๐,๐๐๐ กว่าราย บัดนี้กรมท่ีดินก็เร่งรัดเสร็จไปแล้ว ๒๐๐,๐๐๐ กว่าราย ท่ีเหลืออยู่
พยายามจะเร่งตรวจสอบนะครับ ผมก าชับกรมท่ีดินให้เร่งตรวจสอบให้พี่น้องประชาชนท่ียื่น 
ส.ค. ๑ ไว้ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ ซึ่งกฎหมายในขณะนั้นก็ให้ยื่นเสียภายในวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
บัดนี้เวลาผ่านไปพอสมควรแล้วกรมท่ีดินก็จะได้เร่งรัด ปัญหาก็คือว่าแนวเขตที่ดินอาจจะต้อง
ใช้เวลาในการตรวจสอบแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่กรมท่ีดินก็พยายามเร่งรัดสิ่งเหล่านี้ให้กับ 
พี่น้องประชาชนครับ จึงถือโอกาสนี้ชี้แจงกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านสมาชิก  
แล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านท่ีได้ให้ข้อเสนอแนะในการท่ีจะแก้ปัญหาเรื่องท่ีท ากินของพี่น้อง
ประชาชนและท่ีอยู่อาศัยนะครับ กรณีท่ีใช้กฎหมายท่ีดินไม่ได้ บัดนี้รัฐบาลก็มีเครื่องมือคือ 
คทช. ในการท่ีจะน าท่ีดินของรัฐท่ีเสื่อมสภาพหรือว่าเสื่อมโทรมแล้ว และพี่น้องท าประโยชน์
อยู่กินกันมานานแล้วก็มาจัดเป็นท่ีท ากินหรือว่าจัดเป็นท่ีอยู่อาศัยให้พี่น้องประชาชนต่อไป 
รัฐบาลพยายามใช้เครื่องไม้เครื่องมือทางกฎหมายหลาย ๆ ฉบับเพื่อแก้ปัญหาเรื่องท่ีดินท่ีอยู่
อาศัย ที่ดินที่ท ากินให้พี่น้องประชาชนนะครับ ขอกราบขอบพระคุณครับท่านประธาน 
  นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ (สงขลา)  :  ท่านประธานครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ครับ  
ท่านไหนครับ 
  นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ (สงขลา)  :  ท่านประธานครับ ผม ณัฏฐ์ชนน  
ศรีก่อเกื้อ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา เขตเลือกตั้งท่ี ๗ อ าเภอนาทวี สะบ้าย้อย  



๙๕๗ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศิริรัตน์ ๔๗๘/๒ 
 
ส านักแต้ว ส านักขาม พรรคภูมิใจไทย ขออนุญาตพาดพิงเวลาสั้น ๆ ครับ เนื่องจากต่อเนื่อง
จากท่านรัฐมนตรี ผมเองได้อภิปรายเรื่องเกี่ยวกับท่ีดินครับ ก็ฝากท่านรัฐมนตรีนิพนธ์  
บุญญามณี ท่ีดูแลกรมท่ีดิน วันนี้ก็ฝากท่านไปจัดการเรื่องเอกสารสิทธิท่ีกองอยู่ท่ีส านักงาน
ท่ีดินต่าง ๆ ยกตัวอย่าง ในเขตเทพา จะนะ และนาทวี ว่าท าไมยังไม่ได้ออกเอกสารสิทธิ
ก่อนท่ีจะไปส ารวจนะครับ เพราะฉะนั้นท้ังประเทศครับท่านประธาน ถ้าเกิดกรมท่ีดิน
ด าเนินการจัดการเรื่องเอกสารสิทธิท่ีรังวัดเรียบร้อยแล้วออกโฉนดท่ีตกค้างอยู่ท่ีส านักงาน
ท่ีดินจะใช้งบประมาณเท่าไร ออกได้เลยครับ และท่ีจะส ารวจเพิ่มก็จะเป็นประโยชน์กับ
ชาวบ้าน เพราะฉะนั้นฝากท่านรัฐมนตรีว่าท่ีตกค้างอยู่ส ารวจเรียบร้อย รีบออกเอกสารสิทธิ
ให้เขาเลยครับ ขอบคุณมากครับ  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ไม่ได้พาดพิง
เสียหายอะไรนะครับ เพียงแต่ว่าเป็นข้อเสนอแนะท่านรัฐมนตรี ท่านรัฐมนตรีวราวุธ เชิญครับ 
 

- ๔๗๙/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๕๘ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ภาวดี ๔๗๙/๑ 
 
  นายวราวุธ ศิลปอาชา (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพครับ ผม วราวุธ ศิลปอาชา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขออนุญาตตอบข้อสังเกต  
ข้อสงสัยของท่านสมาชิก ๒ ท่านนะครับ  
  ประเด็นแรก เกี่ยวกับเรื่องกรมทรัพยากรน้ าจากท่านสมาชิกยุทธพงศ์  
จรัสเสถียร ท่ีมีข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องการซื้อขายต าแหน่งในกรมทรัพยากรน้ าในการแต่งตั้ง 
ท่ีผ่านมานะครับ ต้องขออนุญาตเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านสมาชิกว่าการคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนสามัญในกรมทรัพยากรน้ า ๒ ต าแหน่งนั้น จริง ๆ ขออนุญาตเรียน
เพิ่มเติมท่านประธานผ่านไปยังท่านสมาชิกว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เราไม่ได้มีเพียงแค่ ๒ ต าแหน่งท่ีมีการแต่งตั้ง แต่จริง ๆ แล้วเรามีท้ังหมด ๑๔ ต าแหน่งครับ 
เมื่อวันท่ี ๒๘ เมษายน ทางคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ก็ได้แต่งตั้งแล้วก็ได้มีการประกาศในการท่ีจะให้แต่ละหน่วยงานในกระทรวงไม่ว่าจะเป็น 
ในระดับกรม ส านักงานรัฐมนตรี  หรือส านักของกระทรวงภายใต้ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้พิจารณาเสนอข้าราชการท่ีมีคุณสมบัติต่าง ๆ  
ท่ีครบถ้วนและพร้อมท่ีจะให้แต่งตั้งเป็นผู้อ านวยการระดับสูงนะครับ ต้องให้เสนอ ๒ ชื่อ 
ต่อ ๑ ต าแหน่ง โดยเสนอชื่อตั้งแต่วันท่ี ๕ พฤษภาคม จนถึงวันท่ี ๑๗ พฤษภาคมท่ีผ่านมา 
ท้ังนี้ในการพิจารณารายชื่อผู้ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมนั้น แต่ละหน่วยงาน แต่ละกรมนั้น 
จะมีกลวิธีแตกต่างกันไป บางกรมก็จะใช้วิธีสอบคัดเลือก บางกรมจะใช้วิธีสัมภาษณ์ หรือว่า 
จะเป็นวิธีการอื่นใดก็ได้ในการท่ีจะเสนอชื่อมายังคณะกรรมการ ซึ่งท้ังหมดนั้น ๑๔ ต าแหน่ง 
อยู่ในส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น ๔ ต าแหน่ง อยู่ใน 
กรมทรัพยากรน้ า ๒ ต าแหน่ง กรมทรัพยากรน้ าบาดาลอีก ๑ ต าแหน่ง กรมป่าไม้  
อีก ๑ ต าแหน่ง กรมทรัพยากรธรณี ๑ ต าแหน่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
๒ ต าแหน่ง แล้วก็ทางส านักงานนโยบายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีก ๓ ต าแหน่ง 
ต้องเรียนว่าในการสัมภาษณ์ ทางคณะกรรมการท่ีผมได้กล่าวเบื้องต้นได้ก าหนดให้มีการ
ด าเนินการโดยวิธีการสัมภาษณ์ในช่วงเดือนมิถุนายน คือเดือนนี้ตามเกณฑ์ท่ีได้ประเมินแล้วก็
ประกาศไว้แล้วไม่ได้มีการยกเลิก ไม่ได้มีการดีเลย์ (Delay) ไม่ได้มีการท าให้ล่าช้าอะไรท้ังสิ้น 
ต้องเรียนว่าตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี ท่านประธานครับ ท่ีขอให้เรียกว่าการพิจารณา 



๙๕๙ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ภาวดี ๔๗๙/๒ 
 
การด ารงต าแหน่งต่าง ๆ เป็นไปด้วยความโปร่งใสนั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเราด าเนินการตามกฎระเบียบของทาง ก.พ. ท่ีก าหนดเอาไว้อย่างเคร่งครัด  
ตามกรอบระเบียบ ตามกรอบเวลา แล้วก็ตลอดระยะเวลาการท างานท่ีผ่านมาตัวผมเอง 
ก็ได้ย้ าก าชับให้กับเพื่อน ๆ ข้าราชการในทุก ๆ ส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมว่าขอให้ด าเนินการอย่างโปร่งใสนะครับ ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกท่ีได้มี  
ความเป็นห่วงเป็นใย แต่ขอเรียนว่ามาถึงขนาดนี้ ทุกขั้นตอนท่ีด าเนินการนั้นยังเป็นไปตาม
ระเบียบและขั้นตอนของทาง ก.พ. ท่ีได้ก าหนดเอาไว้  
  ในส่วนท่ี ๒ ของกรมทรัพยากรน้ าเช่นกัน โดยท่านสมาชิก ประเสริฐ บุญเรือง 
ขออภัยท่ีเอ่ยนาม ท่านตั้งข้อสังเกตว่าทางกรมได้มีการน าแผนงานงบประมาณไปให้ทาง
องค์การทหารผ่านศึกไปด าเนินการนะครับ ต้องขอเรียนว่าตั้งแต่ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๕ นั้น 
ทางกรมทรัพยากรน้ าไม่เคยให้งานหรือว่ามอบหมายงานให้กับทางองค์การทหารผ่านศึก 
แต่อย่างใด ไม่เคยมีนะครับ ต้องเรียนว่าทางกรมนั้นได้ค านึงถึงการแก้ไขปัญหา โดยท่ีผมเอง
ได้รับนโยบายมาจากท่านนายกรัฐมนตรี แล้วก็ให้ก าชับในการท่ีจะหาแหล่งน้ าต้นทุนหรือ
แม้แต่ระบบกระจายน้ านอกเขตชลประทาน โดยให้ด าเนินการตามระเบียบระเบียบราชพัสดุ
ทุก ๆ เรื่องนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกท้ัง ๒ ท่านท่ีได้มีความเป็นห่วงเป็นใย แล้วก็
ได้ตั้งข้อสังเกตขึ้นมานะครับ แล้วผมเองก็จะได้ย้ าทางเพื่อน ๆ ข้าราชการในกระทรวงทุก ๆ 
หน่วยงานขอให้ด าเนินการตามระเบียบวินัย แล้วก็ตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด 
เพราะว่ามีสมาชิกหลายท่านให้ความส าคัญแล้วก็ให้ความสนใจอยู่ครับ กราบขอบพระคุณ 
ท่านประธานครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ 
ต่อไปเชิญท่านจีรเดช ศรีวิราช แล้วก็ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย อินทร์สุข เชิญนะครับ 
พร้อมไหมครับ คนพร้อมหรือไมค์ไม่พร้อมครับ ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย อยู่ไหมครับ 
ถ้าไม่พร้อม เชิญคุณละออง ติยะไพรัช ครับ  
 

- ๔๘๐/๑ 
 
 



๙๖๐ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริวรรณ ๔๘๐/๑ 
 
  นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ (เชียงใหม่)  :  เชิญทางฝ่ายรัฐบาลก่อนครับ เพราะว่า
ทางฝ่ายค้านเขาก าลังเตรียมความพร้อม เพราะว่าตามคิวต้องเป็นรัฐบาล ๒ ท่าน เดี๋ยวพวกผม
รอได้ครับ  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ทางรัฐบาล 
ก็ไม่พร้อมอยู่ เจ้าหน้าท่ีช่วยดูไมค์ให้ท่าน ส.ส. ด้วย พูดเลยครับ 
  นายจีรเดช ศรีวิราช (พะเยา)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ท่ีเคารพ กระผม นายจีรเดช ศรีวิราช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพะเยา เขต ๓  
พรรคเศรษฐกิจไทย ต้องขอขอบคุณพรรคเศรษฐกิจไทยท่ีได้มอบหมายให้มาอภิปราย 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งรัฐบาลได้ตั้งไว้
ในวงเงิน ๓.๑๘๕ ล้านล้านบาท ท่านประธานครับ การจัดท างบประมาณนั้นเป้าหมายส าคัญ
คือการใช้จ่ายเงินของรัฐบาลให้ตรงกับความต้องการของประชาชน ผมตั้งข้อสังเกตมาตลอด
ว่าท าไมปัญหาหนี้สินความยากจนของคนไทยถึงไม่ลดน้อยถอยลง ตรงกันข้ามนับวันกลับยิ่ง
มากขึ้น โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนท่ีอยู่ในภาคการเกษตรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ 
โครงสร้างของสังคมไทยคงไม่ต่างจากภาพพีระมิดท่ีมีฐานกว้างใหญ่ของเกษตรกรไทย 
อยู่ด้านล่าง คนมั่งคั่งร่ ารวยมีเพียงน้อยนิดที่อยู่ตรงปลายยอดของพีระมิดเท่านั้น วันนี้รัฐบาล
ต้องมาคิดว่าท าอย่างไรท่ีจะให้เกษตรกรไทยท่ีเป็นฐานรากของประเทศมีความมั่งคั่ง มั่นคง
และยั่งยืน ท่านประธานครับ ผมมันลูกชาวบ้านหลานชาวนา รู้ดีว่าปัญหาความยากจนของ
เกษตรกรมีท่ีมาอย่างไร พูดง่าย ๆ ๒ ค า คือต้นทุนสูงแต่รายได้ต่ า ดังนั้นรัฐบาลต้องมาคิดกัน
ว่าจะท าอย่างไรให้ต้นทุนการผลิตมีราคาลดลงและผลักดันให้สินค้าทางการเกษตรมีราคา 
ท่ีสูงขึ้น ยกตัวอย่างต้นทุนการผลิตพื้นฐานเช่นน้ ามัน วันนี้ราคาดีเซลปาเข้าไป ๓๓ บาท 
เบนซินอยู่ท่ี ๕๐ บาทต่อลิตร หนักท่ีสุดก็คือปุ๋ยเคมี ราคาอยู่ท่ีเกือบ ๒,๐๐๐ บาท หากเป็น
เช่นนี้พี่น้องเกษตรกรจะอยู่กันอย่างไร ย่ิงนานวันหนี้สินก็ยิ่งเพิ่มพูนเพราะต้องขาดทุนอยู่ 
ทุกปี สาเหตุหนึ่งคือความไม่แน่นอนของราคาพืชผลท่ีผู้ขายไม่สามารถก าหนดราคาเองได้ 
ราคาสินค้าจึงอยู่ท่ีความพอใจของผู้ซื้อ ถ้าจะให้เกษตรกรอยู่รอด รัฐบาลต้องตั้งงบประมาณ
ในการประกันราคาเอาไว้ หากราคาตกต่ าก็สามารถเข้าไปพยุงราคาได้ รวมท้ังการช่วยเหลือ
ต้นทุนการผลิตต่อไร่ให้มากขึ้น เพื่อลดปัญหาราคาต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้น และเป็นหลักประกัน
รายได้ท่ีมั่นคงให้กับเกษตรกร ถ้าอยากเห็นประเทศของเราก้าวไปข้างหน้าเกษตรต้องมาก่อน  



๙๖๑ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริวรรณ ๔๘๐/๒ 
 
ฐานรากของประเทศต้องแข็งแรง ท่านประธานครับ เรามีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับพืชเศรษฐกิจ
อยู่เพียง ๖ ชนิดเท่านั้น มีข้าว ข้าวโพด มันส าปะหลัง อ้อย ยางพารา และปาล์มน้ ามัน  
วันใดที่พืช ๖ ชนิดนี้มีปัญหารัฐบาลก็สามารถเข้ามาเยียวยาได้ทันที แต่ยังมีพืชผลอีกมากมาย
ท่ียังไม่มีกฎหมายรองรับ ยกตัวอย่างเช่นล าไยซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญ โดยเฉพาะ
ภาคเหนือตอนบนมีการเพาะปลูกกันมากกว่า ๑,๒๐๐,๐๐๐ ไร่ จากเกษตรกรผู้ปลูกล าไยกว่า 
๒๐๐,๐๐๐ ครัวเรือน ท่ีผ่านมาก็มีปัญหามาโดยตลอด พี่น้องเกษตรกรก็พยายามผลักดัน 
ให้มี พ.ร.บ. ล าไยเกิดขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันรายได้ท่ีแน่นอน มีแผนงานรองรับตาม
กฎหมาย ดังนั้นรัฐบาลต้องเพิ่มพืชเศรษฐกิจให้มากกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นล าไย ลิ้นจี่ ถั่วลิสง 
หอม กระเทียม เป็นต้น การประกันราคาก็เป็นกลไกส าคัญท่ีจะช่วยเหลือเกษตรกรให้เกิด
ความเข้มแข็ง เมื่อฐานรากเข้มแข็งระบบโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศก็จะมั่นคง 
ยกตัวอย่างราคาข้าวหอมมะลิ หากจะให้เกษตรกรชาวนาพอลืมตาอ้าปาก อย่างน้อยต้องได้
รับประกันตันละ ๑๘,๐๐๐ บาทขึ้นไป ส่วนยางพาราอย่างน้อยต้องกิโลกรัมละ ๖๕ บาท  
ผมมองไปท่ีงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีส่งเสริม
ช่วยเหลือเกษตรกรโดยตรงพบว่าได้รับการจัดสรรงบประมาณอยู่ท่ี ๑๒๖,๐๐๐ ล้านบาท 
กระจายไปตามกรมต่าง ๆ มองลึกเข้าไปท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีมี
บทบาทส าคัญในการส่งเสริม พัฒนาการผลิต และการจัดการสินค้าเกษตรพบว่าได้รับ 
การจัดสรรเพียง ๔,๙๗๕ ล้านบาท ส่วนแผนงานส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากท่ีรวมมาจาก 
ทุกกรมได้งบประมาณเพียง ๕๐๓ ล้านบาทเท่านั้น มันน้อยเกินไปหรือไม่ครับ ส่วนกระทรวง
พาณิชย์ ท้ังกรมการค้าภายนอกภายในต้องกลับไปทบทวนแก้ไขเพื่อหาช่องทางในการ 
จัดจ าหน่ายระบายสินค้าให้มากกว่านี้ ให้ถึงขั้นท่ีจะท าให้เกษตรกรเป็นผู้ก าหนดราคาเองได้  
ไม่ใช่ปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรม ดังนั้นผมจึงมองไม่เห็นว่าอนาคตข้างหน้าของเกษตรกร
จะเป็นอย่างไร จึงต้องฝากความหวังไว้ท่ีงบกลางท่ีรัฐบาลตั้งเอาไว้มากมายถึง ๕๙๐,๐๐๐ 
ล้านบาท ขอให้แบ่งปันมาช่วยเหลือเพื่อพลิกชีวิตเกษตรกรไทยให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง  
และยั่งยืนต่อไปเศรษฐกิจไทยต้องดีกว่านี้ ขอบคุณครับ 
 

- ๔๘๑/๑ 
 



๙๖๒ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ธัญรดา ๔๘๑/๑ 
 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ
ต่อไปเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย แล้วก็ตามด้วยท่านละออง ติยะไพรัช เชิญครับ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย อินทร์สุข (พิจิตร)  :  กราบเรียนท่านประธานสภา
ผู้แทนราษฎรท่ีเคารพ ผม ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย อินทร์สุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
พิจิตร เขต ๑ พรรคเศรษฐกิจไทย ต้องขอขอบพระคุณท่านประธานท่ีให้โอกาสผมได้ขึ้นมา
เสนอแนะ ชี้แจง แนะน ากับงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๖ ซึ่งก็ต้องขอขอบคุณว่าท่ีหัวหน้า
พรรคเศรษฐกิจไทยท่ีได้ให้โอกาสผมขึ้นมาอภิปรายงบประมาณปี ๒๕๖๖  
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย อินทร์สุข (พิจิตร)  :  ล าดับแรกท่ีผมจะน าเสนอก็คือ
ในเรื่องของงบประมาณปี ๒๕๖๖ ความหวังของประชาชนจริงหรือครับ ซึ่งพี่น้องประชาชน
ได้ยืนดูการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลว่าจะเป็นความจริงได้หรือไม่ รัฐบาลจะจัดสรร
งบประมาณปี ๒๕๖๖ ประมาณ ๕.๔ แสนล้านบาท เพื่อน าไปให้กับประชาชนทุกช่วงวัย
ประมาณ ๒.๗ แสนล้านบาท ดูแลสวัสดิการท่ัวถึงหรือไม่ เพราะฉะนั้นต้องดูแลผู้สูงอายุก่อน 
ผู้สูงอายุจะดูแลกันอย่างไรให้ผู้สูงอายุมีความสุขแฮปปี (Happy) ท้ังแผ่นดิน เพราะฉะนั้น 
ในปัจจุบันนี้ผู้สูงอายุมีจ านวนมากในประเทศไทย จึงท าให้รัฐบาลต้องดูแลพ่อแม่พี่น้อง
ประชาชนท่ีมีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป ต้องดูแลท่านอย่างให้สุดความสามารถนะครับ  
  ส าหรับพาวเวอร์พอยต์ (PowerPoint) ต่อไปก็คือเรื่องของเกษตรกรสร้าง
เศรษฐกิจไทย เกษตรกรสร้างเศรษฐกิจไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณปู่ย่าตายายเรา เพราะฉะนั้น
เกษตรกรไทยจะมีอยู่ ๒ กลุ่ม คือกลุ่มพี่น้องสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มลูกค้า ธ.ก.ส. เนื่องจากว่า
สหกรณ์กับ ธ.ก.ส. ไม่สามารถแยกออกจากกันได้เลย ถ้ารัฐบาลไม่สามารถดูแลพี่น้อง
เกษตรกร สมาชิกสหกรณ์และลูกค้า ธ.ก.ส. ได้ก็จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีเศรษฐกิจไทยจะไปรอด
ได้อย่างไร ฐานรากของเศรษฐกิจไทยต้องอาศัยเกษตรกรเท่านั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้อง
ดูแล เพราะว่าสหกรณ์ก็ดี ธ.ก.ส. ก็ดี มีความจ าเป็นอย่างยิ่งต้องของบประมาณจากรัฐบาล
ต้องดูแล เพราะว่าเป็นกลุ่มเกษตรกรกลุ่มเดียวกันท่ีแยกจากสถาบันและสถาบันซึ่งเป็น
สถาบันการเงินหลักของพี่น้องเกษตรกร จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องดูแล เพราะท้ัง ๒ สถาบันนั้น
ก็ต้องดูแลเกษตรกรอย่างยิ่ง รัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณลงไปให้กับสหกรณ์ไม่ว่า 
จะเป็นในเรื่องของการส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณต่าง ๆ ไปดูแลสหกรณ์ รัฐบาลต้องจัด 



๙๖๓ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ธัญรดา ๔๘๑/๒ 
 
งบประมาณให้กับ ธ.ก.ส. ซึ่งอยู่ในกระทรวงการคลัง เนื่องจากว่าปัจจุบันนี้รัฐบาลยังเป็นหนี้ 
ธ.ก.ส. อยู่เลย ท าไมไม่จัดสรรงบประมาณให้มากกว่านี้ให้ ธ.ก.ส. ไปดูแลพี่น้องเกษตรกร 
ท่ีจะต้องดูแลในเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรทุกชนิด พี่น้องเกษตรกรท้ังหลายต้องอาศัย
กระทรวงหลักถึง ๖ กระทรวงหลักในหมู่บ้าน รัฐบาลต้องดูแลสหกรณ์ ธ.ก.ส. ท่ีมีผู้ใหญ่บ้าน 
ก านันเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในเรื่องของดูแลพี่น้องเกษตรกรท่ัวประเทศ แต่ผมได้หารือกับ
รัฐบาลผ่านท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรไป ๒-๓ ครั้งด้วยกัน ในเรื่องของเงินตอบแทน
ให้กับผู้ใหญ่บ้าน ก านัน อสม. อปพร. ไม่เห็นรัฐบาลสนใจท่ีจะดูแลเกษตรกรพวกนี้เลยครับ 
จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องจัดสรรงบประมาณลงไป ถ้าเกษตรกรไม่สามารถเป็นรากฐาน
ของเศรษฐกิจไทยได้แล้วประเทศไทยต่อไปจะเป็นอย่างไร เพราะฉะนั้นขอให้รัฐบาล 
ช่วยดูแลหน่อยครับ ในเรื่องของท้ังสหกรณ์และ ธ.ก.ส. มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีรัฐบาลต้อง
ดูแลนะครับ ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๔๘๒/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๖๔ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       สวรรยา ๔๘๒/๑ 
 
  ส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือในเรื่องของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม ซึ่งเป็นกระทรวงใหม่งบประมาณได้เพิ่มมากขึ้นทุกปีปีนี้ได้เพิ่มตั้ง ๑,๒๐๐ 
กว่าล้านบาท จึงอยากจะให้ทางกระทรวง อว. ดูแลมหาวิทยาลัยภาครัฐและมหาวิทยาลัย
ภาคเอกชนให้มีความเสมอภาค อย่าเหลื่อมล้ ากันให้มากในยุคปัจจุบันนี้ เนื่องจากว่างานวิจัย
ต่าง ๆ ท่ีทางมหาวิทยาลัย ซึ่งคณาจารย์ต่าง ๆ ก็ได้วิเคราะห์วิจัยมาแล้วอยากจะให้รัฐบาล
ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณทางภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนในเรื่องของการท่ีจะดูแลว่า
สามารถต่อยอดงานวิจัยให้กับเศรษฐกิจไทยนั้นได้ไหม ต่อไปจะท าอย่างไร  ต่อยอดแล้ว
สามารถที่จะท างานได้เพ่ือท่ีจะพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้รุ่งเรืองต่อไป 
  สุดท้ายนี้นะครับ ผมต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ท่านพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีท่ีได้ไปเยี่ยมเยียนจังหวัดพิจิตร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณบึงสีไฟท่ีมีปัญหาในเรื่องของดินบริเวณรอบบึงสีไฟ ท่านพลเอก 
ประวิตร ก็ได้ไปจัดการถึง ๒ รอบด้วยกัน ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ ก็ขอขอบพระคุณ
ท่านพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นอย่างสูงด้วยครับ ขอบคุณมากครับ  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ
ต่อไปเชิญนางสาวละออง ติยะไพรัช ตามด้วยท่านเกษม ศุภรานนท์ เชิญครับ 
  นางสาวละออง ติยะไพรัช (เชียงราย)  :  กราบเรียนท่านประธานสภา 
ท่ีเคารพ ดิฉัน ละออง ติยะไพรัช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย พรรคเพื่อไทย 
วันนี้ดิฉันนั่งฟังท่านสมาชิกแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีได้ตอบข้อซักถามและท่านรัฐมนตรี  
ดิฉันรู้เลยว่างบประมาณแผ่นดินมันสิ้นหวังจริง ๆ เพราะเป็นงบประมาณท่ีมันคล้าย ๆ 
เหมือนเดิมเลยคะท่านประธาน ดิฉันขอสไลด์ (Slide) ด้วยค่ะ 
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  นางสาวละออง ติยะไพรัช (เชียงราย)  :  ดิฉันสนใจในเรื่องของสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน ดิฉันก็อยากจะดูว่ากระทรวงสาธารณสุขเขาใช้งบประมาณ
อย่างไร ซึ่งจากกระทรวงสาธารณสุขนี้นะคะก็เป็นงบประมาณเป็นอันดับ ๖ ของงบประมาณ
แผ่นดินท้ังหมดในแต่ละกระทรวงและเป็น ๕ เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณแผ่นดินท้ังหมด
ประมาณ ๑๕๖,๐๐๐ ล้านบาท ตอนนี้ขึ้นไหมคะ ๑๕๖,๐๐๐ ล้านบาท ดิฉันเปิดเข้าไปดู 
ท่านประธานมันก็เป็นงบประมาณเดิม ๆ ส่วนใหญ่ก็เป็นงบท่ีเป็นค่าใช้จ่ายประจ าในเร่ืองของ 



๙๖๕ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       สวรรยา ๔๘๒/๒ 
 
ค่าแรง ค่าบุคลากรต่าง ๆ และในเรื่องของงบลงทุนเองก็เป็นงบลงทุนในเรื่องของการเช่ารถ 
การท าในกิจกรรมต่าง ๆ แต่ดิฉันมองว่ากระทรวงสาธารณสุขเองน่าจะเป็นกระทรวงท่ีดูแล
คุณหมอในเรื่องของเครื่องมือเครื่องไม้ท่ีจะท าให้พี่น้องในการรักษามีความแม่นย ามากขึ้น  
ก็คือการใช้เทคโนโลยีและในแต่ละครั้งท่านประธานเชื่อไหมว่าหลาย ๆ ท่ีหลาย ๆ โรงพยาบาล
ในจังหวัดเชียงรายเวลาจะท าอะไรอย่างหนึ่งต้องทอดผ้าป่าค่ะท่านประธาน แล้วมันตอกย้ าหัวใจ
พี่น้องประชาชนมาก เพราะว่าหัวหน้าพรรคของพรรคภูมิใจไทยของท่านเองดูท้ังกระทรวง
สาธารณสุขและกระทรวงคมนาคมเป็นของพรรคภูมิใจไทย ดิฉันต้องขออนุญาตว่าถนน 
เกือบทุกสาย เพราะว่าช่วงระยะเวลาที่เกิดโควิด (COVID) เราจะใช้รถส่วนตัวท่ีจะเดินทางมา
กรุงเทพมหานครแล้วก็ไปต่างจังหวัด เราจะเห็นถนนปุ ๆ ปะ ๆ ท้ังหมดเลย บางช่วงก็ก าลัง
จะสร้างใหม่บางช่วงก็ยังไม่สร้าง มันเป็นถนนท่ีเราบูรณะท่ีไม่ได้ท้ังเส้นทาง แม้กระท่ัง
เชียงรายเอง สี่แยกสนามบินท่ีเข้าสนามบินท าคอนกรีตหมดทุกท่ี ท้ังท่ีไม่มีรถสัญจรมากมาย 
สิ่งต่าง ๆ มันเป็นการตอกย้ าพี่น้องประชาชนว่าท าไมในวิกฤติอย่างนี้เราไม่ดูแลสุขภาพของ 
พี่น้องประชาชนโดยใช้งบประมาณอย่างประหยัดและคุ้มค่า อันนี้ก็คือเงินกู้ท้ังนั้นท่ีผ่านมา 
วันนี้เรามาพิจารณางบประมาณแผ่นดิน เมื่อสักครู่ดิฉันเห็นท่านรัฐมนตรีพูดถนนหลายสาย
แล้วก็ทางเชียงรายเองก็ได้งบบูรณะถนนเยอะมากจนเกินความจ าเป็นด้วยซ้ าไป แต่ดิฉัน 
ได้พูดในสภาผู้แทนราษฎรหลายครั้งว่าอยากจะท าท่ีทางลอดถนนระหว่างตรงข้ามของ
โรงพยาบาลซึ่งเกิดอุบัติเหตุบ่อยก็ไม่เห็นท่ีจะท าอะไรก็ปล่อยปละละเลย ให้เวลาผ่านไปวัน ๆ 
เท่านั้นเอง ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

- ๔๘๓/๑ 
 

 
 
 
 
 
 



๙๖๖ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         วาสนา ๔๘๓/๑ 
 
และงบของกระทรวงสาธารณสุขเอง ดิฉันก็ดูจากการสรุปของทางสภาให้นี้ว่าในแต่ละงบ 
ท่ีเราใช้มันเป็นงบบูรณาการท่ีเราใช้เอง ไม่ว่าผู้สูงอายุกับยาเสพติด ดิฉันดู ๒ อันนี้นะคะ  
คือคุณภาพชีวิต ถ้าท่านดูงบบูรณาการสังคมผู้สูงอายุ ๔๔๘ ล้านบาท ยาเสพติด ๔,๑๘๘ 
ล้านบาท มันแตกต่างกันมากว่าวันนี้เราจะท าอย่างไรไม่ให้คนท่ีติดยาเสพติดเยอะ เราไปสร้าง
คุณภาพชีวิตเขาไหม ให้การศึกษาเขาดี ๆ ไหม เพราะว่าในงบกระทรวงศึกษาธิการก็มีปัญหา 
ท าไมท่านรัฐมนตรีและหลาย ๆ ท่านท าไมถึงส่งลูกเรียนโรงเรียนนานาชาติเพราะอะไร เราก็
อยากได้ค าตอบว่าท าไมเราไม่เอาแบบโมเดล (Model) ของเรียนนานาชาติมาเข้ากับโรงเรียน
รัฐบาลได้ไหม เพื่อพี่น้องของเราสามารถท่ีจะได้มีคุณภาพในการศึกษาท่ีเท่าเทียม ท่ีจริง
หลาย ๆ สิ่งท่ีดิฉันอยากจะพูดในงบประมาณฉบับนี้ แต่ดิฉันต้องเหลือเวลาให้กับค าตอบ 
ท่ีท่านนายกรัฐมนตรีถามพวกเราเมื่อวานนี้ว่าอันนี้เป็นความผิดของใคร ดิฉันต้องขอบคุณ
ดอกเตอร์เดชรัต สุขก าเนิด ท่านตอบค าถามได้ดีมากดิฉันอ่านและเข้าใจ ซึ่งค าถามท่ีท่าน
นายกรัฐมนตรีพูดเมื่อวานนี้ ท่านสุทิน คลังแสง ก็เคยตอบค าถามนี้มาแล้วครั้งหนึ่ง วันนี้ดิฉัน
อยากจะอ่านนะคะว่านักวิชาการอิสระ ท่านดอกเตอร์เดชรัต สุขก าเนิด นักวิชาการอิสระ
เศรษฐศาสตร์การเกษตร อดีตอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ได้เขียนข้อความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องจ าน าข้าว ซึ่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ 
ท่านบอกว่าเป็นความผิดของใคร ซึ่งอาจารย์ได้ตอบดีมากนะคะ ถ้าพูดถึงเรื่องข้าวท่ีพูดว่า 
งบวันนี้เป็นงบในอดีต อันนี้ค าพูดของนายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่านพูดว่าถ้าพูด
เร่ืองข้าวท่ีพูดว่างบวันนี้เป็นงบในอดีตไม่ใช่งบในอนาคต ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ เป็นต้นมา โครงการ
รับจ าน าข้าวขาดทุน ๙.๕ แสนล้านบาท รัฐบาลนี้ตั้งงบช าระหนี้ไปแล้ว ๗.๘ แสนล้านบาท 
คงเหลือเงินต้นและดอกเบี้ย ๓๐๐,๐๐๐ ล้านบาท เงินตรงนี้ถ้าอยู่เอามาท าอะไรได้อีกเยอะ 
ถามว่าใครเป็นคนท า ดิฉันก็ได้ค าตอบเมื่อวานนี้เองว่าใครเป็นคนท า ซึ่งดอกตอร์เดชรัต 
ท่านพูดว่าอย่างนี้ ดิฉันขอหน้าสุดท้ายเลยเดี๋ยวมันจะไม่มีเวลาค่ะ งบประมาณท่ีเราใช้ 
ไม่ใช่หนี้นะคะ งบประมาณจ าน าข้าว จ าน าสินค้าการเกษตร เราใช้เงินไปประมาณ ๙๖๐,๐๐๐ 
ล้านบาท ซึ่งในสมัย คสช. ขายข้าวดีเป็นข้าวเน่า ดิฉันก็บอกว่าขายข้าวดีเป็นข้าวเน่ายังได้ราคา
ตั้ง ๔๓๕,๐๐๐ ล้านบาท ถ้าเป็นรัฐบาลท่ีหาเงินเป็นแล้วก็ขายข้าวแบบตรงไปตรงมา ดิฉัน
มั่นใจว่าเราจะได้ราคาข้าวได้มากกว่านี้ และอาจารย์บอกว่าเราซื้อสินค้าในโครงการรับจ าน าข้าว
ใช้เงิน ๙๖,๐๐๐ ล้านบาท เราขายข้าวไปได้ ๔๓๕,๐๐๘ ล้านบาท คงเหลือหนี้ประมาณ 



๙๖๗ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         วาสนา ๔๘๓/๒ 
 
๕๕๗,๑๕๗ ล้านบาท และใช้หนี้ไปแล้ว ๒๗๐,๔๖๒ ล้านบาท วันนี้หนี้คงเหลือก็ประมาณ 
๒๘๐,๖๙๔ ล้านบาท ซึ่งเราตั้งงบประมาณครั้งนี้ก็คือประมาณ ๒๖,๐๐๐ ล้านบาท ดิฉัน
อยากจะตอบปัญหาท่านนายกรัฐมนตรี อันนี้มันชัดเจนมากนะคะ ค าถามว่าใครเป็นคน 
สร้างหนี้ ดิฉันตอบได้เลยว่าถ้าวันนั้นไม่ยึดอ านาจแล้วก็ไม่ปฏิวัติ ดิฉันเชื่อว่าไม่มีหนี้และหนี้
ตรงนี้ท่ีเกิดดิฉันเชื่อมั่นว่าเป็นหนี้จากการปฏิวัติรัฐประหาร โดยนายประยุทธ์ จันทร์โอชา 
และดิฉันไม่สามารถท่ีจะรับงบประมาณในคร้ังนี้ได้ เพราะว่าเป็นงบประมาณท่ีสะเปะสะปะ 
แล้วไม่ได้เข้าถึงพี่น้องประชาชนโดยแท้จริง ขอบคุณค่ะ  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ
ต่อไปเชิญท่านบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ และตามด้วยคุณจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ นะครับ  
  นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานท่ีเคารพครับ 
ผม บุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ท่านประธานครับ ก่อนหน้าผมมีท่านเกษม ศุภรานนท์ ก่อนครับ  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ต้องขออภัย
ผมได้ขานชื่อท่านเกษมเอาไว้แล้ว เชิญท่านเกษมก่อนแล้วกันนะครับ ตามด้วยท่านบุญสิงห์ 
แล้วค่อยเป็นท่านจิรัฎฐ์ครับ 
 

- ๘๔๓/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๖๘ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           เสาวลักษณ์ ๔๘๔/๑ 
 
  นายเกษม ศุภรานนท์ (นครราชสีมา)  :  กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ ผม 
เกษม ศุภรานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา เขต ๑ พรรคเศรษฐกิจไทย 
ซึ่งประกอบไปด้วยเขตเทศบาลนครนครราชสีมา เขตเทศบาลหนองไผ่ล้อม เทศบาลโพธิ์กลาง 
และ อบต. หนองจะบก ต้องกราบขอบพรรคเศรษฐกิจไทยท่ีให้โอกาสผมได้น าเรียน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พุทธศักราช ๒๕๖๖ ซึ่งมีจ านวน ๓๑๐,๐๐๐ ล้านบาท  
ผมขออนุญาตเข้ามาท่ีกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับ ปีนี้ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ๓๒๕,๙๐๐ กว่าล้านบาท ลดลงมาจากเดิม ๔,๕๐๐ ล้านบาท 
เป็นอันว่าเราสงสารกระทรวงศึกษาธิการ ไม่น่าลดเพราะเป็นกระทรวงหลักของประเทศ  
โดยหลักแล้วกระทรวงศึกษาธิการน่าจะรับเพิ่มมากกว่าครับ อนาคตของชาติ ขออนุญาต
กราบเรียนว่าอยู่ท่ีการศึกษา ถ้าการศึกษาดี ประชาชนมีคุณภาพ ประเทศนั้นก็จะขับเคลื่อน
ไปด้วยความสุข ประเทศนั้นก็จะขับเคลื่อนไปด้วยความสบายใจ เราช าเลืองดูเ วียดนาม  
เราจะลองดูสิงคโปร์ เราช าเลืองดูนิวซีแลนด์เขาไปถึงไหนแล้ว เราเองต้องพิจารณาตัวเรา  
ว่าการศึกษาของเราตอบโจทย์หรือเปล่า เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมกราบเรียนท่านประธาน 
ไปถึงรัฐมนตรีว่าอนาคตของชาติเราสมบูรณ์หรือยังครับ รัฐบาลจะจัดการศึกษาอย่างไร 
เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนและประชาชน สิ่งนี้เป็นสิ่งท่ีเป็นค าถามท่ีต้องการค าตอบครับ  
เพราะการศึกษาของไทยเราโปรดพิจารณา ณ เวลานี้ถามเพื่อน ๆ ผู้ทรงเกียรติแล้วคิด
อย่างไรกันนะครับ การศึกษาต้องเปลี่ยนครับ ต้องเปลี่ยนแน่นอน เปลี่ยนโลกเป็นห้องเรียน 
ให้ทันต่อโลก ให้ทันต่อเหตุการณ์ แล้วก็เปลี่ยนโรงเรียนเป็นของประชาชน ผมกราบเรียน
รัฐมนตรีหลายท่านว่าเราควรมอบโรงเรียนให้กับกรรมการสถานศึกษา เราควรมอบโรงเรียน
ให้กับประชาชน เราควรมอบโรงเรียนให้กับพี่น้องชาวบ้านให้เขาดูแลแทนเราบ้านห่าง
ทางไกล โดยเฉพาะกรรมการสถานศึกษาจ่ายเบี้ยเลี้ยงเขาไปเถอะครับ เบี้ยประชุมคนละ  
๕ บาท ๑๐ บาท ๕๐ บาท ๑๐๐ บาท ๒๐๐ บาท แสดงความเป็นเจ้าของโรงเรียน 
เพราะฉะนั้นกรรมการศึกษาเขาจะเป็นหูเป็นตาแทนเรา ขอกราบเรียนด้วยความเคารพว่า  
สิ่งนี้เป็นสิ่งท่ีเราต้องเปลี่ยน เปลี่ยนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม จ าได้ไหมครับ  ท่านสุขวิช 
รังสิตพล ประมาณ ๑๐ ปี ๒๐ ปีท่ีแล้ว มีทุนให้กับโรงเรียนแค่ ๒๐,๐๐๐ บาท แต่ประชาชน
ร่วมสมทบอีกเยอะแยะ สิ่งนี้เป็นข้อคิดเราต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วม มาตรา ๕๔ ชัดเจน 
อยู่แล้วว่ารัฐธรรมนูญปี ๖๐ ว่าด้วยชัดเจนว่ารัฐบาลจะต้องจัดการศึกษาให้กับเด็กโดยอย่างมี 



๙๖๙ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมยัสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           เสาวลักษณ์ ๔๘๔/๒ 
 
คุณภาพ ๑๒ ปี สิ่งที่ผมอยากจะเน้นในวันนี้ก็คือหน้าตาของเด็ก เราอยากเห็นหน้าตาของเด็ก
เป็นอย่างไร เราอยากเห็นหน้าตาของเด็กในอนาคตเป็นอย่างไร ผมเสียใจ ผมอยากจะเรียน  
ท่ีประชุมเล็กน้อยว่าโคราชของเราได้เกิดอุบัติเหตุเด็กกระโดดตึกเสียชีวิตชั้น ๘ ซึ่งเป็น
โรงเรียนประจ าจังหวัดหญิง ม. ๒ สิ่งเหล่านี้เป็นเพราะอะไร ระบบดูแลช่วยเหลือโรงเรียนเรา
สมบูรณ์ไหม ระบบเคสสตัดดี (Case Study) เราเป็นอย่างไร ศึกษาเด็กเป็นราย ๆ บุคคล 
เด็กซึมเศร้าหรือเด็กเรียนหนังสือไม่สมบูรณ์เคยเกรด (Grade) ๓.๘ กระโดดตึก น่าอเนจอนาถ
มากครับ ตอนนี้ผมฝากรัฐมนตรีไป ลองไปดูสิครับว่าเราจะแก้ปัญหาการศึกษาตรงนี้อย่างไร 
อันนี้ผมขออนุญาตเรียนด้วยความเคารพครับ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราจะต้องจัดการว่าหน้าตา
ของเด็กควรเป็นอย่างไร สิ่งนี้เป็นสิ่งท่ีส าคัญท่ีสุดคือเราปลูกฝังให้เด็กรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ จ าเป็นอย่างยิ่งครับครั้งแรก แล้วเด็กต้องมีความกตัญญูรู้คุณผู้มีพระคุณ  
ไม่กระด้างกระเดื่อง แล้วส าคัญท่ีสุดก็คือรู้จักรักชาติ ศาสนา อย่างท่ีผมเรียนไปแล้ว 
เพราะฉะนั้นเด็กต้องเป็นเด็กเก่งอย่างไทย สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ คุณพ่อครับผมไปโรงเรียน
แล้วครับ คุณแม่ครับผมไปโรงเรียนแล้วครับ คุณครูครับผมมาโรงเรียนแล้วครับ ต้องเก่ง  
อย่างไทยถึงจะสมบูรณ์ท่ีสุด นี่คือหน้าตาของเด็กท่ีอยากเห็นในอนาคตครับ ท าไมการศึกษา
จึงล้มเหลว ท าไมการศึกษาจึงไม่สมบูรณ์แบบ เพราะอะไรครับ สิ่งหนึ่งก็คือนิติบุคคล 
ท่ีล้มเหลว นิติบุคคลท่ีจอมปลอม ขอโทษนะครับ ต้องใช้ค าพูดแรง เพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจว่า
การศึกษาของเราถึงเวลาจะต้องมาช่วยกันแก้ปัญหาแล้วครับ ---------------------------------- 
 
 

- ๔๘๕/๑ 
 

 
 
 
 
 
 



๙๗๐ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สิริพร ๔๘๕/๑ 
 
เรามอบให้โรงเรียนเป็นนิติบุคคลท่ีจอมปลอม โทษนะครับท่ีต้องใช้ค าพูดแรงเพื่อให้ทุกคน 
ได้เข้าใจว่าการศึกษาของเราถึงเวลาจะต้องมาช่วยกันแก้ปัญหาแล้วครับ เรามอบให้โรงเรียน
เป็นนิติบุคคล แต่ว่าเราไม่เคยกระจายอ านาจลงสู่โรงเรียนเลย สิ่งนี้เป็นสิ่งท่ีเป็นค าถาม  
ต่อท่านประธานและต่อรัฐมนตรีด้วย ท าไมเราไม่ท า ใน พ.ร.บ. การศึกษา ๒๕๔๒ ระบุไว้
ชัดเจนว่าโรงเรียนต้องเป็นนิติบุคคลต้องกระจายอ านาจลงสู่โรงเรียน ท่านครับ สารพัด
โครงการครูไม่มีเวลาสอน สิ่งนี้เป็นสิ่งท่ีท่านจะต้องพิจารณา โครงการเยอะ โครงการมาก 
คุณครูเรางานมากมายแบกรับภาระ อันนี้ไม่ได้กล่าวต าหนิใคร อันนี้ไม่ได้กล่าวว่าใคร 
แต่ข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนี้ ครูบาอาจารย์เหนื่อย ครูบาอาจารย์ล้า ท าอย่างไรเราจะสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ ท าอย่างไรจะให้คุณครูมีงานน้อย ค าสั่ง คสช. ๑๙/๒๕๖๐ ผมขอความ
กรุณาท่านประธานขอให้เร่งรัดออกสู่เขตพื้นท่ีได้แล้วเพราะว่าครูบาอาจารย์รอ เปิดเทอม
ใหม่ขอให้เป็นของขวัญเขาเถอะครับ การบังคับบัญชามันซับซ้อนท้ังศึกษาธิการจังหวัด  
ท้ังศึกษาธิการภาค ผอ. เขต มันมากมายเหลือเกินปัญหาซับซ้อนมาก ขออนุญาตพูดถึง กศน. 
อีกครั้งหนึ่งครับ ท่านรัฐมนตรีโอ๊ะซึ่งเป็นรัฐมนตรีท่ีแอ็กทีฟ (Active) กระตือรือร้นมาก 
จ าเป็นเหลือเกินว่า กศน. มีงานเยอะแต่เงินน้อย ดูสิครับการศึกษาผู้ใหญ่ตั้งแต่นายกรัฐมนตรี
พระยาพหลพลพยุหเสนา ๘๕ ปีมาแล้ว กศน. แต่ กศน. ต าบลยังขาดสถานท่ีท างาน กศน. 
ต าบลยังขาดขวัญก าลังใจในการท างาน บุคลากรมีน้อยและขณะเดียวกันไปอาศัยอยู่ท่ีวัด  
ไปอาศัยอยู่ท่ีโรงเรียนเก่า สพฐ. ไม่มีเงินค่าน้ าค่าไฟต้องควักเอง สิ่งเหล่ านี้ผมเรียนผ่าน
รัฐมนตรีไปแล้ว ก็อยากจะให้ท่ีประชุมใหญ่ได้กรุณาพิจารณาว่า กศน. ต าบลจ าเป็นจะต้องมี
ความพร้อม กศน. ต าบลต้องมีความมั่นคงและจะส่งผลต่อ กศน. อ าเภอ กศน. จังหวัดและ
ประเทศชาติต่อไป ถ้าตราบใด กศน. ยังไม่เข้มแข็งในระดับต าบลแล้วท่านก็จะต้องเหนื่อย
มากนะครับ พักหนี้ครับ พักหนี้ กยศ. พักหนี้สินครู พักหนี้บัตรเครดิต เรียนด้วยความเคารพ
ว่าเราเจอปัญหามา ๒ ปีนี้ปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจ พักหนี้เถอะครับ ปล่อยให้คนหนุ่ม 
คนสาวท่ียังไม่มีงานท าได้มีเวลาหายใจครับ สุดท้ายโรงเรียนคุณภาพ ฝากนิดเดียวครับ  
ไม่เกิน ๑ นาที โรงเรียนคุณภาพปีท่ีแล้ว ๖,๐๐๐ ล้านบาท ปีนี้อีก ๕,๐๐๐ ล้านบาท แต่ว่า
เอาไปสร้างอาคารสถานท่ีหมด แต่พัฒนาเพียง ๑๔ ล้านบาท เพราะฉะนั้นเราหยุดได้ไหม
โครงการนี้ เอาเงินมาพัฒนาเป็นโรงเรียนนานาชาติประจ าอ าเภอ เอามาใช้เฉพาะงาน 
บุคคลพอ ไม่ต้องก่อสร้างท่านรัฐมนตรีลองพิจารณาทบทวนดูครับงบก้อนนี้เป็นงบท่ีเรา 



๙๗๑ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สิริพร ๔๘๕/๒ 
 
จะต้องพิจารณากันก็ฝากไว้ด้วย ในโอกาสนี้ขอขอบคุณท่านประวิตร วงษ์สุวรรณ ซึ่งเป็นหัวหน้า
พรรคพลังประชารัฐ และขอบคุณท่านธรรมนัส พรหมเผ่า ท่ีกรุณาผลักดันงบประมาณไป 
ล าตะคอง ชองเกชองของโคราช และขอฝากท่านนายกรัฐมนตรีขอค่าตอบแทนประธาน
ชุมชนและหลักฐานของเขตเทศบาลโพธิ์กลางด้วย ณ โอกาสนี้ ขอขอบพระคุณครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ
ต่อไปเชิญท่านบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ เชิญครับ 
 

- ๔๘๖/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๗๒ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศันสนีย์ ๔๘๖/๑ 
 
  นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานท่ีเคารพครับ 
ผม บุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเศรษฐกิจไทย จังหวัดพะเยา ท่านประธาน
จะเห็นว่าเพื่อนสมาชิกของผมใช้เวลาไม่ยาวนานนัก แต่มีสาระได้เตือนอะไรหลายเรื่อง  
หลายราว ตั้งข้อสังเกตในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ท้ังหลายแหล่
เหล่านั้นเป็นการติเพื่อก่อ แต่ถ้าไม่ฟังก็จะติดตามตอน ๒ ตอน ๓ ต่อไป ท่านประธานครับ 
งบประมาณปี ๒๕๖๖ ๓,๑๘๕,๐๐๐ ล้านบาท ถามว่าเยอะไหมก็เยอะอยู่ แต่มีอะไรอยู่ 
ข้างในหลายสิ่งหลายอย่างในนั้นท่ีเรามองดูแล้ วว่ามันไม่ก้าวหน้า มันไม่ขยับ ผมขอ
ยกตัวอย่างก่อนครับ ผมไปดูงบประมาณของท้องถิ่นท่านประธานเชื่อไหม ปี ๒๕๖๑ รายได้
ของท้องถิ่นเป็นสัดส่วนต่อรายได้ของรัฐบาลอยู่เท่าไรครับ ๒๙.๔๒ ถัดมาอีกปีหนึ่งปี ๒๕๖๒ 
เท่าไรครับ ๒๙.๔๗ ปี ๒๕๖๓ ๒๙.๔๓ พ่ีน้องท้องถ่ินท่ัวประเทศ พ่ีน้องประชาชนท่ัวประเทศ
ก าลังลุ้นกันว่าน่าจะขึ้นร้อยละ ๓๐ แล้วไหม ถัดมาอีกปีหนึ่งปี ๒๕๖๓ ร้อยละ ๒๙.๔๓  
ปี ๒๕๖๔ ร้อยละ ๒๙.๗๒ ปี ๒๕๖๕ ร้อยละ ๒๙.๕๐ และปีนี้ท่ีก าลังจะพิจารณา ปี ๒๕๖๖ 
อยู่ท่ีเท่าไรครับ ๒๙.๖๐ จะเห็นว่างบประมาณท่ีตั้งมา ๖ ปีท่ีมานี่ งบขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นแทบไม่มีการขยับ ท่านประธานจ าได้นะครับว่าเดิมไม่เคยก าหนดไว้ว่างบท้องถิ่น
ต้องอยู่ท่ีร้อยละ ๓๕ ท าไม่ได้ครับ ไปแก้กฎหมาย เมื่อไรจะออกจากกับดักร้อยละ ๒๙ สักที 
พี่น้องประชาชน พี่น้องท้องถิ่นเขาฝันว่าปี ๒๕๖๖ นี้น่าจะออกจากร้อยละ ๓๐ แล้วไม่ได้  
อันนี้อยากจะให้รัฐบาลไปคิดว่าการกระจายอ านาจนั้นเป็นเรื่องของเทรนด์ (Trend) ของ
กระแสโลก ประเทศท่ีเขาเจริญแล้วนี่งบท้องถิ่นเขาไปถึงร้อยละ ๗๐ แล้ว ของเรายังอยู่ท่ี 
๑๒๙ เศษ ๆ อย่างนี้ค่อนข้างจะรับไม่ไหว แต่ถามว่างบปี ๒๕๖๖ ท่ีดีมีไหมก็มี ผมยกตัวอย่าง
พี่น้องประชาชนจังหวัดน่านเขารอมาเป็นร้อย ๆ ปี เขาอยากได้อะไร เขาอยากจะได้สะพาน
สักตัวหนึ่งข้ามเขื่อนสิริกิติ์ ถ้าสะพานตัวนี้เกิดเขาจะย่นระยะทางการเดินทางเป็นร้อย ๆ 
กิโลเมตร ท่ีจะไปอุตรดิตถ์ ท่ีจะไปพิษณุโลก ท่ีจะไปเพชรบูรณ์ ท่ีจะไปจังหวัดเลย ไปขอนแก่น 
อุดรธานี หนองคาย ได้ท้ังแถบเลย ลดระยะทางเยอะแยะมากมาย เรื่องนี้ไปถึงท่านพลเอก 
ประวิตร วงษ์สุวรรณ ท่านไปดูเลยว่ามันจริงไหม มันเป็นปัญหาจริงไหม มันเป็นความ
ต้องการจรงิไหม ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
               - ๔๘๗/๑ 



๙๗๓ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     รัศมี ๔๘๗/๑ 
 
หลังจากนั้นมาดูในงบประมาณเล่มขาวคาดแดงปรากฏว่ามีครับ มีงบในการท่ีจะส ารวจ
ออกแบบสะพานข้ามเขื่อนสิริกิติ์ตรงปากนาย อย่างนี้ เขาเรียกว่ามืออาชีพ เป็นการปกครอง 
เป็นการพัฒนาบ้านเมืองอย่างนี้มืออาชีพจริง ๆ แต่ว่าในบางเร่ืองบางราวนี้เป็นความต้องการ
ของพี่น้องประชาชน ๒๐  ๓๐ ปีแต่ไม่ให้เขาก็มี ผมยกตัวอย่างอยู่ตัวอย่างเดียว อ่างเก็บน้ า 
แม่เมาะท่ีจังหวัดพะเยา เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ๒๐ ปีแล้วท่ีพี่น้อง
ประชาชนรอมีการส ารวจมีการออกแบบท าอีไอเอ (EIA) ตั้งงบประมาณอะไรเรียบร้อยหมด 
ติดอยู่อย่างเดียวน้ ามันจะไปท่วมเขตอุทยานตรงชายขอบอยู่ประมาณ ๑๐๐ กว่าไร่เศษ  
แต่พี่น้องจะได้ท่ีนาท่ีไม่มีน้ ามาตลอดหลาย ๑๐ ปี ๔,๐๐๐ กว่าไร่ ตกลงแล้วรัฐบาลนี้
ตัดสินใจบอกว่าท่ีนา นาไม่ต้องมีน้ า ไม่ต้องมีข้าว ไม่ให้ท าโครงการนี้ ตรงนี้ต้องฝาก 
กรมชลประทานไปตามกรมอุทยานต้องท าให้กับพี่น้องประชาชน ผมยกตัวอย่างท้ัง ๒ ด้าน  
มีท้ัง ๒ ระยะ ท่านประธานท่ีเคารพครับ วันนี้พรรคเศรษฐกิจไทยขอเรียนในท่ีประชุมว่า 
เราจะติดตามตรวจสอบงบประมาณปี ๒๕๖๖ เราจะเอาแว่นขยายเข้าไปส่องงบแต่ละตัว  
เราไม่อยากเห็นครับ ไม่อยากเห็นงบประมาณประเภทฟุ่มเฟือย ไม่ประหยัด ไม่อยากเห็น 
งบประเภทมันไม่ตอบโจทย์ ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของบ้านเมืองและไม่อยากเห็น
งบประมาณท่ีไม่คุ้มค่าเกินความจ าเป็น ไม่อยากเห็นงบประมาณท่ีติดตั้งไปแล้วใช้ไม่ได้  
หรือไม่ได้ใช้ตั้งไปเพื่อจะเอาไปกลางปีไปโอนเงินงบประมาณไปรายการอื่นก็ไม่อยากเห็น  
ไม่อยากเห็นว่างบกระจุกไม่กระจาย ไม่อยากเห็นงบประเภทมีเงินทอนเตรียมการอะไร
บางอย่าง ไม่อยากเห็นงบเอื้อประโยชน์แบ่งเค้กกับผู้รับเหมา และไม่อยากเห็นงบท่ีไป 
ยัดเยียดเอาให้กับพี่น้องประชาชนโดยท่ีเขาไม่มีความต้องการ อย่างนี้ไม่อยากจะเห็นปรากฏ
ในงบประมาณปี ๒๕๖๖ อย่างไรก็ตามสิ่งท่ีงบประมาณปี ๒๕๖๖ ตั้งมาถามว่ามีความจ าเป็น
หรือไม่ เราก็มองว่าบ้านเมืองมีความจ าเป็นท่ีจะต้องมีงบประมาณใช้ บ้านเมืองมีความ 
จ าเป็นท่ีจะต้องเดินไปข้างหน้า แล้วมีการพัฒนาแต่ว่าเราจะติดตามตรวจสอบอย่างเข้มข้น 
ท่านประธานครับ กราบขอบพระคุณครับ ท่านประธานมองหน้าผม ๒ ครั้งแล้ว ขอบคุณครับ 
  (การประชุมด าเนินมาถึงตอนนี้ นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร 
คนท่ีหนึ่ง ได้กลับมาขึ้นบัลลังก์เพื่อด าเนินการประชุมต่อไป) 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ท่านจิรัฏฐ์ 
ทองสุวรรณ์ เชิญ 



๙๗๔ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     รัศมี ๔๘๗/๒ 
 
   นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ (ฉะเชิงเทรา)  :  ท่านประธานสภาท่ีเคารพครับ  
ผม จิรัฎฐ์ ทองสุวรรณ์ ฉะเชิงเทรา พรรคก้าวไกล ท่านประธานผมขออนุญาตใช้เวลาสั้น ๆ 
เพราะว่าผมมีแค่ประเด็นเดียวท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณของกระทรวงกลาโหม  
ซึ่งไม่ได้ปรากฏในเอกสารงบประมาณ ขอสไลด์ (Slide) ขึ้นเลยนะครับ 
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
   นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ (ฉะเชิงเทรา)  :  ปลายเดือนมีนาคมท่ีผ่านมาครับ
ท่านประธานกองทัพบกท าสัญญาจ้างมูลค่ารวม ๗,๕๗๐,๐๐๐ บาท ให้ สวทช. ไปตรวจสอบ
เครื่องตรวจจับวัตถุระเบิดจีที ๒๐๐ (GT200) จ านวน ๗๕๗ เครื่องตกเครื่องละ ๑๐,๐๐๐ บาทถ้วน 
ได้ยินไม่ผิดท่านประธานจีที ๒๐๐ (GT200) นั่นล่ะครับ ไอ้ไม้ล้างป่าช้าท่ีพอแงะข้างในดูแล้ว
มันว่างเปล่านั่นละครับ สุดท้ายมันก็แค่กล่องพลาสติกเปล่าสีด าท่ีมีหนวดกุ้งโผล่มาแง่งหนึ่ง 
ชี้ไปชี้มาได้ ซึ่งวันนี้เรายังไม่ได้ข้อสรุปคดี ๑๔ ปีท่ีแล้วประเทศไทยซื้อมาท้ังหมด ๘๔๘ เครื่อง
จากหลายหน่วย กองทัพบกซื้อมากท่ีสุด ๗๕๑ เครื่องตามสัญญาเลยครับ แล้วเมื่อผมพยายาม
ท่ีจะขอข้อมูลรายละเอียดของสัญญาท่านก็บอกว่าเป็นความลับให้ไม่ได้ ผมก็เลยสงสัย
อยากจะถามวันนี้ครับ กลาโหมเอาเงินภาษีประชาชนไปช่วยนายพลไม่กี่คนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการจัดซื้อจัดจ้างจีที ๒๐๐ (GT200) เมื่อ ๑๔ ปีท่ีแล้วให้รอดพ้นคดีหรือเปล่า ทราบไหมครับ 
วันนี้แกรี โบลตัน ผู้ผลิตจีที ๒๐๐ (GT200) ชาวอังกฤษ โดนโทษติดคุกออกจากคุกมา ๒ ปีแล้ว 
เรายังไม่ได้ข้อสรุปเลย แต่ความพยายามตลอด ๑๐ กว่าปีนี้ของ ป.ป.ช. วันนี้ถึงจุดสิ้นสุดครับ
ท่านประธาน ข้อสรุปก็คือชี้มูลไม่ได้แล้วก็เลื่อนออกไปอีกไม่รู้เมื่อไร แต่ไม่เป็นไรครับ  
คือเรื่องพวกนี้เอาไว้ก่อนจะจ้างตรวจสอบแล้วมันส่งผลต่อการชี้มู ลความผิดหรือเปล่า  
จะรับส่งลูกกันหรือเปล่าเอาไว้ก่อน เพราะว่านี่เป็นเวทีงบประมาณ เพราะฉะนั้นผมมีประเด็น
ค าถามแค่ประเด็นเดียวครับ --------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๔๘๘/๑ 
 

 
 
 



๙๗๕ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศิริรัตน์ ๔๘๘/๑ 
 
อยากให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชี้แจงหน่อยครับ แค่ประเด็นเดียวเท่านั้น  
ผมอยากรู้กระทรวงกลาโหมเอาเงินภาษีพี่น้องประชาชน ๗,๕๗๐,๐๐๐ บาทไปจ้างเขา
ตรวจสอบกล่องพลาสติกเปล่าสีด าในราคาชิ้นละ ๑๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๗๕๗ ชิ้นเพื่ออะไร 
ตรวจท าไมครับ คือท้ังโลกเขาก็รู้ข้างในมันไม่มีอะไร คือถ้าใช้งบแบบไร้สติสตางค์ขนาดนี้  
กับแค่แงะกล่องพลาสติกออก ขันน็อต ๑๔ ตัวได้ ๑๐,๐๐๐ บาท รวยเละสิครับอย่างนี้  
แล้วท าไมต้องตรวจมันทุกเคร่ือง ตรวจเครื่องเดียวมันก็รู้ทางล็อต (Lot) แล้ว  
  สุดท้ายท่านประธานครับ อยากให้ชี้แจงหน่อยครับ แล้วก็อยากจะบอก 
ท่านนายกรัฐมนตรีว่าพวกเราอ่านเอกสารงบประมาณเราถึงเห็นอย่างไรว่ามันไม่มีรายการ  
๒ รายการนี้ในงบประมาณปีท่ีแล้ว แนะน าเลยครับท่านนายกรัฐมนตรี ท่านต้องอ่านเอกสาร
งบประมาณท่ีท่านอนุมัตินี้ อ่านบ้างจะได้คุยกับเขารู้เรื่อง ไม่ต้องไปอ่านนิตยสารท าบ้าน  
แต่งสวนอะไรหรอกครับ ก็ท่านอยู่บ้านหลวงในค่ายทหารจะไปแต่งสวนอะไร ตอบด้วยครับ 
ท่านชัยชาญอยู่ข้างหลังผมเห็นอยูร่บกวนด้วยครับ ประชาชนรอฟังค าตอบอยู่ครับ  
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  เวลา 
ท่ีเหลือของฝ่ายรัฐบาล ๒ ชั่วโมงครึ่ง ฝ่ายค้านก็ ๒ ชั่วโมงครึ่ง พอ ๆ กันนะครับ เพราะฉะนั้น
ท่านท่ีจะอธิบายยังมีรายชื่อหลายท่านให้รักษาเวลาด้วยนะครับ ต่อไปท่านศิริกัญญา ตันสกุล  
  นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบเรียนท่านประธาน 
ท่ีเคารพค่ะ ศิริกัญญา ตันสกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล 
ท่านประธานท่ีเคารพคะ ปีนี้เป็นปีหัวเลี้ยวหัวต่อท่ีส าคัญของเศรษฐกิจของประเทศนี้นะคะ 
หลายท่านพูดไปเยอะแล้วเกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศ เพราะฉะนั้น
งบประมาณปี ๒๕๖๖ จึงเป็นจุดเปลี่ยนท่ีส าคัญของประเทศเช่นเดียวกันค่ะว่าเราจะได้ไปต่อ
หรือว่าเราจะพอแค่นี้ เราจะพาคนกลุ่มใหญ่ของประเทศให้โผล่ขึ้นเหนือน้ าเพื่อขึ้นมาหายใจได้
เหมือนกับคนกลุ่มเล็ก ๆ ท่ีตอนนี้เขาว่ายเข้าฝั่งไปได้แล้ว ผ่านมรสุมเศรษฐกิจนี้ไปได้แล้ว  
ก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณของปี ๒๕๖๖ นี้ล่ะค่ะ ความส าคัญอีกอย่างหนึ่งของงบประมาณปีนี้ 
ยังคงเป็นเพราะว่าปีนี้จะเป็นงบปีสุดท้ายของรัฐบาลนี้ด้วยอาจจะใช้ได้ไม่ถึงเต็ มนะคะ  
ดิฉันไม่รู้ว่าจะได้ใช้กี่เดือน แต่ว่าก็จะแชร์กันระหว่างรัฐบาลชุดปัจจุบันและรัฐบาลชุดต่อไป 
และยังไม่พอค่ะ ถ้าหากว่าร่างนี้ผ่านไปได้ งบของปี ๒๕๖๗ ก็จะมีผู้จัดท าโดยภายใต้การน า 



๙๗๖ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศิริรัตน์ ๔๘๘/๒ 
 
ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา อีกเช่นเดิม ดิฉันเลยไม่แปลกใจค่ะ วันนี้ ส.ส. ท้ังฝ่ายค้าน 
ท้ังฝ่ายรัฐบาลต่างก็แอ็กทฟี (Active) ลุกขึ้นมาอภิปรายงบประมาณกันใหญ่ ไม่ว่าจะเห็นด้วย
หรือว่าเห็นต่างกับงบประมาณฉบับนี้นะคะ หลายท่านก็ไม่พอใจแม้ว่าจะเป็น ส.ส. ทางฝั่ง
รัฐบาลเองก็ยังมีการลุกขึ้นมาท้วงติงในหลาย ๆ เรื่อง แต่พอฟังทางท่านรัฐมนตรีชี้แจงก็ต้อง
ผิดหวังค่ะ เพราะว่าหลาย ๆ เรื่องท่ี ส.ส. พูดกันไม่ว่าจะเป็นปัญหาค่าครองชีพ ของแพง 
น้ ามันแพง ปุ๋ยแพง เงินเฟ้อ ท่านรัฐมนตรีบอกว่ามันเป็นเพราะสงคราม มันเป็นเพราะโควิด 
(COVID) แล้วมันก็เป็นกันท่ัวโลก แต่พอราคาสินค้าเกษตรราคาขึ้นท้ังราคายางพารา ราคาปาล์ม 
ราคาข้าวโพด ท่านรัฐมนตรีบอกว่าอันนี้ เป็นผลงานของผมเองเสียอย่างนั้น ท้ัง ๆ ท่ีราคา 
มันก็ขึ้นท่ัวโลกเหมือนกัน ท่านประธานท่ีเคารพคะ ดิฉันจะขอใช้เวลาสักครู่เพื่อเกริ่นถึงเรื่อง
ของปัญหาโครงสร้างงบประมาณท่ีมีอยู่ในปัจจุบันอีกสักครั้งหนึ่ง ๓.๑๘๕ ล้านล้านบาท ท่ีเรา
พูดซ้ า ๆ กันมาทุก ๆ ครั้ง มันมีปัญหาตรงท่ีมันมีงบท่ีตัดไม่ได้เยอะกว่างบท่ีมันจะเพิ่มได้  
งบท่ีตัดไม่ได้มันคืองบอะไรบ้างนะคะ มันคือรายจ่ายบุคลากร ๔๐ เปอร์เซ็นต์ มันคือเงิน 
ท่ีต้องไปใช้หนี้ มันคือเงินท่ีจะต้องไปอุดหนุน อปท. ซึ่งต้องเป็นไปตามกฎหมาย พ.ร.บ. 
กระจายอ านาจ มันคือสวัสดิการตามกฎหมายท่ีคุณตัดอะไรไม่ได้อีกแล้ว มีแต่จะต้องเพิ่ม
เท่านั้น มันคือภาระผูกพันท่ีเราได้ก่อหนี้ไปแล้วเมื่อในอดีตและเราจะต้องกลับมาตามใช ้----- 
 

- ๔๘๙/๑ 
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ย้ าอีกครั้งว่าก้อนตรงกลางสีส้ม ๆ คืองบท่ีตัดไม่ได้หรือตัดได้ยากมาก รายจ่ายบุคลากร  
อย่างเงินเดือนข้าราชการมันตัดไม่ได้อยู่แล้ว เบ้ียหวัด บ าเหน็จบ านาญข้าราชการมันตัดไม่ได้ 
เงินช าระหนี้ถ้าตัดไปก็เดือดร้อนกันหมดอาจจะเจอดีฟอลต์ (Default) ได้ ไม่มีทางท าได้ 
อยู่แล้วนะคะ เงินอุดหนุน อปท. มีแต่จะต้องเพิ่มเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเป้าหมาย สวัสดิการ 
ตามกฎหมายก็ต้องท า ต้องมีแต่จะเพิ่มภาระผูกพัน ก่อหนี้ผูกพันไปแล้ว เซ็นสัญญาโครงการ
ไปแล้วก็ตัดไม่ได้มันเป็นปัญหา เพราะว่างบท่ีมันตัดไม่ได้นี่ล่ะท่ีมันเยอะเกินไป แต่ว่าเรา 
จะท าอย่างไรท่ีจะแก้ปัญหานี้ได้ก็มีอยู่แค่ต้องเพิ่มแท่งสีเทาให้มันสูงขึ้นหรือว่าลดก้อนสีส้ม 
ซึ่งเป็นไม่ได้ในระยะสั้นและต้องท าในระยะยาว เพิ่มก้อนสีเทารายได้ตัวงบประมาณให้มัน
สูงขึ้นก็อาจจะต้องท าการจัดเก็บรายได้จากภาษี ท่ีวันนี้เรายังลดหย่อนมากเกินไปหรือว่า
จัดเก็บภาษีทรัพย์สินต่าง ๆ ท่ีอาจจะไม่ได้กระทบกับคนจ านวนมากของประเทศ ถ้าจะปรับ 
สีส้มให้ลดลงไม่ใช่เรื่องท่ีจะท าได้ในเร็ววัน วันนี้ถ้าเราจะพูดถึงเรื่องของการปรับรายจ่าย
บุคลากร เราก าลังพูดถึงการลดขนาดของก าลังคนภาครัฐซึ่งนายกรัฐมนตรีบอกเองว่าผมเป็น
คนสั่งให้ตัดเอง ท่านทราบไหมว่าปี ๆ หนึ่งอัตราข้าราชการมันหายไปกี่อัตรา มันไม่ถึง 
๑,๐๐๐ คน จาก ๒ ล้านคน แล้วเมื่อไรเราสามารถท่ีจะปรับโครงสร้างงบประมาณในส่วนนี้
ได้ถ้าเราไม่ได้มีโครงการเออร์ลีรีไทร์เมนต์ (Early Retirement) ถ้าเราไม่ได้มีการยุบเลิก 
ส่วนราชการท่ีไม่ได้มีความจ าเป็นอีกแล้วอีกต่อไป ช าระหนี้ดอกเบี้ยตัดไม่ได้ง่าย ๆ นอกจาก
จะต้องปรับโครงสร้างหนี้หรือว่าระมัดระวังในการใช้จ่ายหนี้ก้อนใหม่ ๆ ในการก่อหนี้ 
ก้อนใหม่ ๆ ไปได้ ภาระผูกพันตัดไม่ได้อยู่แล้ว ดังนั้นก็ขอย้ าว่าสิ่งท่ีเราก าลังพูด  เราไม่ได้ 
จะบอกว่าเราจะปรับลดบ าเหน็จบ านาญข้าราชการเลยแม้แต่น้อย อย่างท่ีก าลังมีเฟกนิวส์ 
(Fake News) ส่งกันไปท่ัวในขณะนี้ ถ้าดิฉันจะขอฝากเรื่องผ่านท่านประธานไปยังรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพราะว่าตัวอย่างท่ีดิฉันน ามาก็มาจากกรุ๊ปไลน์ (Group 
Line) ของข้าราชการการเมืองท่ีเป็นท่ีปรึกษาของท่านรัฐมนตรีได้มีการส่งข้อความแบบนี้ว่า 
นายพิธาอภิปรายเรื่องงบประมาณแล้วบอกว่าจะตัดบ านาญ เพราะเป็นตัวปัญหาของพัฒนา
ประเทศ ไม่มีการพูดถึงแบบนี้แน่นอน มีแต่จะบอกให้มาคุยกันว่าเราจะหาทางออกกับ
ประเทศนี้อย่างไร ไม่เคยบอกว่าข้าราชการแต่ละคนได้รับบ าเหน็จบ านาญต้องท างาน  
ไม่มีบอกเลยว่าจะต้องไปตัด ไปลดอะไรเลย ก็ต้องขอย้ าตรงนี้ว่าขอให้ยุติการส่งเฟกนิวส์ 
(Fake News) ข้อความนี้ส่งมาจากคนชื่อภาษาอังกฤษ ฉันอ่านไม่ถนัดไม่รู้ว่า สถิตหรือสาธิต 



๙๗๘ 
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สาธิตแต่ว่าอยู่ในกรุ๊ป (Group) นี้ล่ะคะ ท่ีปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
ฝากท่านรัฐมนตรีช่วยด้วยค่ะ ท่านประธานคะ อย่างท่ีบอกไปว่ามันเหลืออยู่น้อยแล้ว 
๙๓๐,๐๐๐ ล้านบาท แล้วมันต้องแบ่ง ต้องแย่ง ต้องแบ่งกัน ๔๐๐ กว่าหน่วยงาน มันท าให้
เราเห็นเบี้ยหัวแตกเต็มไปหมด เราก็เลยได้ยินเสียง ส.ส. พูดตลอด ๓ วันนี้ว่างบอันนั้นก็ไม่มี 
งบอันนี้ก็ไม่ได้ งบอันนั้นก็น้อยเกินไป ไม่ให้ความส าคัญกับอันนั้น ไม่ให้ความส าคัญกับอันนี้ 
แล้วมันยังมีระบบของมือใครยาวสาวได้สาวเอาอีก ท าให้งบมันเป็นกระจุกอยู่ในบางท่ีมัน
ไม่ได้กระจาย มันไม่ได้ค านึงถึงความคุ้มค่าของแต่ละโครงการ ท่านนายกรัฐมนตรีสารภาพ
เองบอกว่าถ้า ส.ส. มาขอผมก็ให้ ไม่มีเลือกท่ีรักมักท่ีชังด้วย สรุปแล้วเราไม่ต้องดูแล้วว่า
โครงการไหนคุ้มค่า ไม่คุ้มค่า เพียงแต่ว่าใครเข้าถึงตัวนายกรัฐมนตรีได้ก็ขอโครงการได้ 
แบบนั้นหรือคะ เราจะอยู่กันแบบนี้จริง ๆ ใช่ไหมคะ ปัญหาในเรื่องของโครงสร้างงบประมาณ
มันท าให้ดิฉันเองต้องพยายามหาต้นตอสาเหตุของปัญหานี้ให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น ๓ วัน 
ท่ีผ่านมาอาจจะมีคนบอกว่าพวกคุณก็พูดแต่เรื่องท่ีคุณอยากท่ีจะพูด เรื่องท่ีคุณคิดว่ามันเป็น
ปัญหา แต่ว่าคุณไม่ได้ดูเลยว่าส่ิงท่ีรัฐบาลท าไว้แล้ว หรือว่าเตรียมไว้แล้วมันเป็นอย่างไร วันนี้
ดิฉันก็เลยจะลองขอลองตรวจการบ้านแทนท่านประยุทธ์ดูว่าสรุปแล้วนโยบายต่าง ๆ ท่ีท่าน
ได้มอบไปข้าราชการเขาได้ท าตามท่านบ้างหรือเปล่า ขอย้อนไปจากท่ีดิฉันได้ศึกษาค าแถลง
มอบนโยบายของนายกรัฐมนตรีท่ีมักจะมอบกันภายในเดือนธันวาคมของทุก ๆ ปีเพื่อท่ีจะ
เป็นการก าหนดนโยบายของการท างบประมาณในปีต่อ ๆ ไปอย่างเช่นงบปีนี้ ปี ๒๕๖๖  
ก็จะไปมอบกันตอนเดือนธันวาคม ปี ๒๕๖๔ -------------------------------------------------------- 
 

- ๔๙๐/๑ 
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มาดูกันค่ะ ของปี ๒๕๖๓ พูดว่าขอคีย์เวิร์ด (Keyword) เลยแล้วกันเพื่อให้สั้น ๆ นะคะ  
ต้องดูยุทธศาสตร์ชาติ แล้วก็แผนต่าง ๆ ต้องด าเนินภารกิจให้สอดคล้องกับนโยบายส าคัญ
เร่งด่วนนะคะ ตอนนั้นเนื่องจากว่างบออกช้านะคะ แล้วก็เป็นรัฐบาลใหม่ ให้ความส าคัญกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดท างบประมาณให้ครอบคลุม 
ทุกแหล่งเงิน เอาเงินนอกงบประมาณมาใช้ด้วย แล้วก็ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  
๕ เรื่อง มาดูของปี ๒๕๖๔ เหมือนกันเป๊ะค่ะ มอบนโยบายเหมือนเดิมเป๊ะ มีแต่ค ามีคีย์เวิร์ด 
(Keyword) กลับมาอีกค าเดียวเพ่ิมขึ้นเท่านั้นก็คือค าว่า โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Virus 
Corona 2019) ซึ่งปรากฏแค่ตอนแถลงนโยบาย มอบนโยบายนะคะ พอไปดูงบจริง ๆ ไม่มีนะคะ 
ปี ๒๕๖๔ ดิฉันจ าได้ว่าดิฉันได้อภิปรายเรื่องนี้ มาดูของปี ๒๕๖๕ กันค่ะ ปี ๒๕๖๕ เป็นปีท่ี
งบประมาณรายจ่ายต่ ามาก ๓.๑ ล้านล้านบาท แทบจะเหมือนเดิมค่ะ เพียงแต่ว่างบมัน 
ขาดแคลนก็เลยต้องเอาเร่ืองของการประหยัด คุ้มค่า มีประสิทธิภาพขึ้นมาเป็นอันดับต้น แล้ว
ก็ปีนั้นก็เป็นปีเดียวกับการท่ีมีปัญหาเร่ืองของบลงทุนไม่เท่ากับการขาดดุลงบประมาณ ท าให้
ยิ่ งต้องเร่ ง เพิ่ มการลงทุนต่ าง ๆ จากเงินนอกงบประมาณท้ังพีพีพี  (PPP) แล้วก็ 
ไทยแลนด์ ฟิวเจอร์ ฟันด์ (Thailand Future Fund) ด้วยค่ะ มาดูปี ๒๕๖๖ เพิ่มมา ๒ เรื่อง 
เรื่องแรก ก็คือน้อมน าแนวทางพระราชด าริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ เพิ่มข้อ ๒ 
ด้วยค่ะ ให้ความส าคัญกับการขับเคล่ือนการแก้ปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้า ส่วนข้อท่ีเหลือ
เหมือนเดิมเลยค่ะ ๔ ปีพูดเหมือนเดิมเป๊ะนะคะ แต่ถึงจะพูดย้ า ๆ ซ้ า ๆ ก็ไม่รู้ว่าข้าราชการ 
จะน าบัญชาของท่านนายกรัฐมนตรีไปปฏิบัติหรือเปล่า เราลองมาตรวจการบ้านกันนะคะ  
  ข้อแรก ขอไปท่ีเรื่องของการประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานก่อนค่ะว่า
สามารถส่งผลสัมฤทธิ์ให้เกิดตามเป้าหมายหรือไม่ ยกตัวอย่างมาสักไม่กี่ตัวอย่างนะคะ 
ยกตัวอย่างเช่นเรื่องของแหล่งน้ าส ารองเพื่อระบบประปา แท่งสีขาว ๆ นี่จะโชว์ว่าเป้า 
คืออะไร แล้วแท่งสีส้ม ๆ คือผลการด าเนินงานเป็นอย่างไร ปี ๒๕๖๓ ตั้งเป้าไว้ว่าจะท า 
แหล่งน้ าส ารองเพื่อระบบประปาให้ครัวเรือน ๑๐๐,๐๐๐ ครัวเรือน ท าได้จริง ๓,๐๐๐ 
ครัวเรือน พอปี ๒๕๖๔ ตั้งเป้าไว้ ๖๗,๐๐๐ ครัวเรือน ท าได้จริงไม่ถึงครึ่งนะคะ แต่ปีต่อ ๆ ไป
ก็ยังจะคงตั้งเป้าไว้สูงอีกเช่นเดิม ต่อไปค่ะ พื้นท่ีรับประโยชน์จากแหล่งน้ าเพิ่มขึ้น เบอร์ ๒  
ก็เหมือนกัน ๒ ปีท าได้ไม่ถึงครึ่ง แล้วก็ยังตั้งเป้าสูงต่อเนื่องอีก ๒ ปี ท้ังปี ๒๕๖๕ แล้วก็ปี 
๒๕๖๖ นี้ท่ีนายกรัฐมนตรีบอกว่าท าไมไม่ไปดู ท าไมไม่ดู ก็ดูแล้ว ก็เลยต้องผิดหวังแบบนี้ 
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เวลาท่ีนายกรัฐมนตรีมาพูดว่าผลงานมีอะไรบ้าง ก็ชอบพูดแค่ว่าปีนี้มีอะไรเพิ่ม ปีนี้ท า
อะไรบ้าง แต่ไม่เคยเอาไปเทียบกับเป้าให้เราดูว่ามันส าเร็จหรือว่าตกเป้า อย่างเมื่อสักครู่  
ก็มาพูดเรื่องของการก่อสร้างถนนบอกว่าเพิ่มขึ้น ๑,๔๑๒ กิโลเมตร แต่พอไปเช็ก (Check) 
แล้วตั้งเป้าไว้ ๑,๘๐๐ กิโลเมตร ก็คือไม่ส าเร็จนะคะแบบนี้ สร้างรางรถไฟบอกว่าเพิ่มมา 
๒๐๐ กิโลเมตร แต่ตอนมาแถลงกับสภาตั้งเป้าไว้ ๑,๐๐๐ กิโลเมตร แบบนี้เรียกตกเป้า 
เดี๋ยวจะหาว่าไม่ยุติธรรมเพราะว่ามันมีโควิด (COVID) มันมีโควิด (COVID) ก็ท าให้การสร้าง 
การจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างเหมา ผู้รับเหมาอะไรอย่างนี้มันท าไม่ได้นะคะ มีอยู่ตัวหนึ่งค่ะ 
ไม่น่าจะเกี่ยวโควิด (COVID) แน่ ๆ ก็คือเป้าของเรื่องของการจัดอันดับคอร์รัปชัน เพอร์เซปชัน 
อินเด็กซ์ (Corruption Perceptions Index) วันนี้มีหลายท่านพูดเรื่องนี้แล้ว แต่ไม่มีใคร 
พูดถึงเป้าแบบท่ีดิฉันพูดนะคะ ดิฉันก็ขอพูดหน่อยว่าตั้งเป้าไว้อย่างทะเยอทะยานมาก 
เนื่องจากว่าเป็นอันดับมันยิ่งน้อยยิ่งดีนะคะ ตั้งเป้าไว้ว่าจะอยู่ท่ีอันดับ ๕๐ ของจริงอยู่อันดับ 
ทุกวันนี้นะ ปี ๒๕๖๔ อยู่อันดับ ๑๑๐ แต่ว่าปี ๒๕๖๕ ก็ยังจะตั้งเป้าไว้ที่อันดับ ๕๔ ปี ๒๕๖๖ 
ก็ยังตั้งเป้าไว้ท่ีอันดับท่ี ๕๓ แต่ก็ไม่เคยถึงเป้าแบบนี้นี่ มันควรจะต้องพิจารณาตัวเอง 
หรือเปล่าระหว่างคนสั่งกับคนท า ดิฉันไม่รู้ว่าใครควรจะต้องไปก่อนกัน มันมีอีกหลายตัวชี้วัด 
เดี๋ยวเขาจะหาว่าเอามาแต่ตัวท่ีมันตกเป้า แต่ว่าต้องบอกว่าตัวท่ีตกเป้านี่คือเป็นตัวท่ีตัวชี้วัดดี  
มีตัวเลขที่มันสามารถวัดได้ ถึงแม้ว่าจะเป็นแค่ปริมาณ เป็นเอาต์พุต (Output) อย่างเดียว
เท่านั้น แต่มันก็ยังดีกว่าอีกตัวชี้วัดหลาย ๆ ตัว โดยเฉพาะกระทรวงกลาโหมชอบตั้งแต่เร่ือง 
ท่ีมันเป็นร้อยละของความส าเร็จอย่างนี้ค่ะ แล้วมาบอกว่า ๙๐ เปอร์เซ็นต์ เป้า ๙๐ เปอร์เซ็นต์ 
ท าได้ ๙๐ เปอร์เซ็นต์ แล้วก็ตรงเป้าเป๊ะ ไม่มีเศษทศนิยม ดิฉันไม่รู้ว่าร้อยละของความส าเร็จ
มันเอาอะไรมาค านวณนะคะ ขอไปต่อค่ะ ก็อาจจะไม่ยุติธรรม เราก็หยิบมาเฉพาะอันตัวท่ีมัน
อาจจะดูแย่หรือเปล่า ดิฉันก็ไม่รู้จะไปหาตัวไหน --------------------------------------------------- 
 
                                                                                                 - ๔๙๑/๑ 

 
 
 



๙๘๑ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ธัญรดา ๔๙๑/๑ 
 
เพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วเล่มนี้ท่ีเป็นเรื่องของการประเมินผลนี่มันเยอะมาก ตัวชี้วัดเฉพาะ 
ของระดับกระทรวงก็เยอะมากแล้ว แต่ท่ีตกใจกว่าค่ะ แผนต่าง ๆ ก็ยังมีตัวชี้วัดอีกมากมาย 
ประเทศนี้มันเป็นประเทศของแผนและตัวชี้วัดจริง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นแผนแม่บทของยุทธศาสตร์ชาติ
มี ๒๓ ฉบับ ๓๑ เป้าหมาย ๓๙ ตัวชี้วัด แล้วก็ยังมีแผนแม่บทระดับย่อยอีก ๘๕ แผน ๑๔๐ 
เป้าหมาย ๑๖๓ ตัวชี้วัด แล้วก็แผนการปฏิรูปประเทศท่ียังอยู่ในค าแถลงของนายกรัฐมนตรีด้วย 
ท้ัง ๆ ท่ีมันควรจะต้องหมดอายุไปแล้วของปีนี้ มี ๑๓ ด้าน ๓๔ เป้าหมาย ๔๓ ตัวชี้วัด 
แผนพัฒนา ฉบับท่ี ๑๓ ก าลังจะออกแล้วก็เริ่มบอกแล้วว่าต้องท าตาม มี ๕ เป้าใหญ่ ๑๓ หมุด 
๑๑๖ ตัวชี้วัด แล้วก็ยังมีนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ๑๙ เป้าหมาย 
๔๒ ตัวชี้วัด มีแผนปฏิบัติราชการอีกท่ีต้องไปท าตัวชี้วัดกับ ก.พ.ร. อีกไม่รู้กี่ตัวเป็นทุกระดับ 
เป็นระดับกรมด้วย ส านักงบประมาณท าขาวคาดแดงก็ให้ทุกหน่วยงานทุกกรมต้องมีตัวชี้วัด
อีกเช่นเดียวกัน ประเทศนี้มันเป็นประเทศท่ีเต็มไปด้วยตัวชี้วัดจริง ๆ ไม่รู้จะเลือกตัวไหนมา
โชว์ให้ดูว่าผลสัมฤทธิ์เป็นอย่างไร ขอไปท่ีตัวแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติแล้วกัน หน้าถัดไปค่ะ 
สีเขียวคือตัวชี้วัดของแผนแม่บทท่ีผ่านเป้า ส่วนตัวติดสีเหลืองลงมาคือตัวท่ีตกเป้า ๑๔๐ 
เป้าหมาย ผ่านแค่ ๓๙ ตกเป้า ๑๐๑ ตัว ก็เท่ากับว่าท่ีผ่านมาส่วนใหญ่มันไม่ส าเร็จ แล้วก ็
ท่ีส าเร็จเป็นส่วนน้อย ดิฉันก็พยายามอยากรู้นะคะว่าตัวชี้วัดท่ีแผนแม่บทระดับย่อยเอามาวัด
มันมีอะไรบ้าง มีตัวอะไรน่าสนใจ เนื่องจากว่าเป็นประเทศแห่งแผนและตัวชี้วัดเรามีระบบ 
ท่ีเรียกว่า อีเมนซ์ (eMENSCR) ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติของสภาพัฒน์ท่ีคอย
ติดตามเรื่องนี้อยู่ แต่พอเข้าไปเช็ก (Check) ตัวชี้วัดแบบนี้ปรากฏว่าเลิกอัปเดต (Update) 
ไปแล้ว แล้วก็อยู่ระหว่างปรับปรุงแผนแม่บท ก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าสรุปแล้วท่ีมันปรากฏ 
อยู่ในหนังสือของปี ๒๕๖๔ มันเป็นตัวชี้วัดมาจากไหนเหมือนมันใช่ตามท่ีเคยสัญญาไว้ตาม
แผนยุทธศาสตร์ชาติ แล้วก็แผนแม่บทต่าง ๆ หรือไม่นะคะ 
  เรื่องต่อไปเป็นเรื่องท่ีท่านนายกรัฐมนตรีพูดทุกปีเหมือนกันเรื่องของการ
ส่งเสริมการกระจายอ านาจว่าจะต้องส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์การปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นเพิ่มศักยภาพการถ่ายโอนภารกิจ จัดบริการสาธารณะ ลดความเหลื่อมล้ า แล้วก็
พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ และประสิทธิผลขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
เรื่องง่าย ๆ เลยค่ะ ก็คือชดเชยภาษีท่ีดินให้เขาก่อนค่ะ เรารู้ค่ะว่าใจจริงท่านก็อาจจะไม่ได้มี 
ความรักชอบส่วนตัวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นเท่าไร มันสั่งล าบากเมื่อสักครู่ท่านก็มีพูด 



๙๘๒ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ธัญรดา ๔๙๑/๒ 
 
แพลม ๆ อยู่ว่าไปสั่งเขาได้หรือเปล่า ก็สั่งไม่ได้จริง ๆ ค่ะ แต่ว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องส าคัญ  
ท่านวิษณุท่ีเป็นประธานคณะท างาน ก.ก.ถ. นั่งอยู่ตรงนี้ด้วย จริง ๆ มันมีมติออกมาแล้วว่า
ต้องชดเชยให้กับปี ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ ในส่วนของหนี้ท่ียังติดค้างอยู่ ๔๕,๐๐๐ ล้านบาท  
ต้องชดเชยอีกปีละหมื่นล้าน ถ้าท่านนายกรัฐมนตรีต้องการส่งเสริมการกระจายอ านาจจริง ๆ 
ท่านไม่ควรท่ีจะยอมให้ส านักงบประมาณตัดรายการนี้เป็นอันดับต้น ๆ เมื่อจัดท างบประมาณ
เพราะว่าทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ท างบเข้ามาแล้ว ทางกรมการส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นก็ท างบเข้ามาแล้วแต่ว่าก็โดนตัดท้ิงไปเฉยเลย เท่ากับว่าภาษีท่ีดินท่ีถูกปรับลดโดย
รัฐบาลก็จะไม่คืนให้เขาจริง ๆ หรือคะ ๓ ปีผ่านไปเพ่ิงคืนไป ๑๐,๐๐๐ บาท ตอนนี้ต้องใช้เงิน
สะสมกันวุ่นวายแทบจะไม่มีเงินเดือนจ่ายพนักงานกันอยู่แล้ว ก็ขอความกรุณาด้วยว่าเป็นหนี้
ก็ต้องใช้คืนนะคะ แล้วก็ปีนี้จะลองพิจารณาว่าจะลดภาษีท่ีดินอีกสักปีก็น่าจะเป็นเรื่องดี 
เพื่อแบ่งเบาภาระให้กับผู้ประกอบการ แต่ว่าก็ต้องช่วยรักษาสัญญาด้วยท่ีว่าจะชดเชยหนี้ 
ของภาษีท่ีดินในปีก่อน ๆ ให้ ก็ต้องท าให้ตามสัญญาด้วยนะคะ จริง ๆ แล้วเรื่องของการ  
ถ่ายโอนภารกิจนี่มันไม่น่าจะใช่เรื่องยากถ้าเราโอนไปพร้อม ๆ กันท้ังเงิน แล้วก็ท้ังงาน  
มันมีงานอีกหลายอย่างท่ีทุกวันนี้หน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคก็ไปแย่งเขาท าเสีย
เหลือเกินไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ าขนาดเล็กต่าง ๆ ขุดลอกคูคลองอะไรต่าง ๆ ก็แย่งกันท า 
ท้ังกรมชลประทาน ท้ังกรมทรัพยากรน้ า ท้ังกรมพัฒนาท่ีดิน โดยเฉพาะกรมชลประทาน 
ท่ีท าแต่ละแห่งแพงมาก คือดิฉันว่าโอนท้ังงาน โอนท้ังท้องถิ่นไปให้ท้องถิ่นเป็นคนตัดสินใจ 
ไปเลย แล้วถ้าสุดท้ายเขาท าไม่ได้ อย่างไรก็ให้มาขอค าปรึกษาให้หน่วยงานต่าง ๆ เป็นพี่เลี้ยง
ก็ยังพอท าได้ ไม่ใช่ว่าหวงเงิน แล้วก็หวงงานเอาไว้กับตัวแบบนี้ ----------------------------------- 
 

- ๔๙๒/๑ 
 

 
 
 
 
 



๙๘๓ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       สวรรยา ๔๙๒/๑ 
 
มาดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะ ท่ีเป็นนโยบายใหม่ท่ีเพิ่งมอบในปี ๒๕๖๖ เป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหา
ความยากจนแบบพุ่งเป้าซึ่งดิฉันก็เกิดความสับสนค่ะ เพราะว่าจากการแถลงข่าวของ 
โฆษกรัฐบาลได้มีการพูดถึงว่าการแก้ไขปัญหายากจนแบบพุ่งเป้ามันต้องเสร็จภายในวันท่ี ๓๐ 
กันยายน เพราะว่าเป็นวันสุดท้ายท่ีรัฐบาลขีดเส้นเพื่อแก้ปัญหาคนจนให้หมดไป ถ้ามันหมด
ไปแล้วแล้วเรามาคุยกันในปี ๒๕๖๖ ท าไม จริงด้วยนายกรัฐมนตรีบอกว่าควรสื่อสารให้
ตรงกัน ใช่ค่ะ แล้วก็ควรไปคุยกันก่อนด้วยว่าตกลงเอาอย่างไร ว่าตกลงคนจนจะหมดไหม 
วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ถ้าหมดแล้วมาตั้งโครงการตั้งงบประมาณไว้ในปี ๒๕๖๖ กันท าไม 
ซึ่งจริง ๆ ตอนแรกดิฉันก็คิดว่ามันน่าจะจบไปแล้ว แต่ว่าพอวันท่ี ๓๑ เดินมาท างาน เดินเข้ามา
ประชุมสภาก็เจอแผ่นพับอันนี้วางอยู่บนโต๊ะพร้อมกับเฉลยว่าจริง ๆ แล้วมันมีการใช้
งบประมาณส าหรับการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้า ๒๗๐,๐๐๐ ล้านบาท แต่ว่า 
พอมาดูในรายละเอียดแล้วมันก็คือเป็นโครงการท่ีมันเคยมีอยู่แล้วท้ังนั้นค่ะ แต่ว่าก็คือพุ่งไปท่ี
เป้าของคนจนท่ีสภาพัฒน์บอกไว้ว่ามีอยู่ ๑ ล้านคน แต่พอดูลงไปในรายละเอียดอีกบางที 
ก็รู้สึกว่ามันจับแพะชนแกะ บางโครงการมันก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยจะเกี่ยวแต่ว่าก็เอามาใส่ 
ในกล่องนี้อย่างเช่นเรื่องเกษตรแซนด์บ็อกซ์ (Sandbox) บอกว่าลดต้นทุนการปลูกข้าวของ
เกษตรกร ผู้ปลูกข้าวคือชาวนา ๔.๖ ล้านครัวเรือน ๔.๖ ล้านครัวเรือนนี่มันชาวนาเกือบท้ัง
ประเทศแล้วค่ะ แต่ว่ามันจะพุ่งเป้ากันอย่างไร มันพุ่งคนละเป้าหรือเปล่าคะ แล้วก็ทีพีแม็ป 
(TPMAP) นี้ จริง ๆ ดิฉันได้ยินเรื่องนี้ ได้คุยกับสภาพัฒน์มาตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ ก็ไม่รู้ว่าท าไม
จนถึงปีนี้แล้วก็ยังคงแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้สักทีนะคะ จริง ๆ แล้วนายกรัฐมนตรีพูดถึง 
เรื่องนี้ใช่ไหมว่าเราจ าเป็นท่ีจะต้องเดินไปหาประชาชนรายคนเลยว่าคนไหนเป็นคนจน 
แล้วยื่นเมนูแก้จนให้เขาว่าจะท าอย่างไรได้บ้าง แต่พอดูในเมนู (Menu) แก้จนกับดูใน
โครงการในแผ่นพับนี้มันก็ดูไม่ค่อยตรงกันถ้าประชาชนอยากลองตรวจสอบไปพร้อม ๆ กับ
ฉันก็ลองสแกน คิวอาร์โค้ด (Scan QR Code) เมนู (Menu) แก้จนของนายกรัฐมนตรีได้  
จริง ๆ แล้วมันมีโครงการท่ีมันเกี่ยวข้องโดยตรงตามแผนท่ีสภาพัฒน์วางไว้ มันมีเกือบ ๆ 
๒๐,๐๐๐ โครงการ แต่พอเข้าไปเจาะดูรายละเอียดมันมีสภาพัฒน์คัดมา ๔๘ โครงการส าคัญ
ท่ีเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้าแต่มันพุ่งคนละเป้า จริง ๆ ลองดู 
ชื่อโครงการนะคะ นี่คือโครงการส าคัญ แล้วส าหรับการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้า
คือโครงการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบการศึกษาท่ีเป็นมาตรฐานระดับชาตินี่มันท าโอเน็ต  



๙๘๔ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       สวรรยา ๔๙๒/๒ 
 
(O-NET) แล้วมันพุ่งเป้าไหนกันนะคะ แล้วก็ใช้งบเยอะด้วย แต่ก็คือเป็นโครงการท่ีมันมี 
อยู่แล้วของหน่วยงานนั้นล่ะแต่ว่ามันมาอยู่ในแผ่นนี้ แผนการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบ
พุ่งเป้าอย่างไร โครงการมหาวิทยาลัยแห่งการคิด ทิงก์กิงยูนิเวอร์ซิตี (Thinking University) 
ถ้ามันจะพุ่งเป้าจริงดิฉันคิดว่าได้ไม่กี่เป้า เพราะว่าได้ตามไปแค่ ๖๕๐,๐๐๐ บาทเท่านั้นนะคะ 
แต่ว่าดูชื่อโครงการแล้วก็ยังไม่มั่นใจว่ามันจะพุ่งไปท่ีเป้า ๑ ล้านคนนั้นจริงหรือไม่ ยังมีอีก
หลายโครงการจาก ๔๘ โครงการก็ยังยังงง ๆ ดิฉันไม่ได้โกหก ดิฉันไม่ได้พูดปดนะ ลองสแกน
คิวอาร์โค้ด (Scan QR Code) โครงการท่ีเกี่ยวข้องท้ัง ๒๐,๐๐๐ โครงการ ดูว่าของปี ๒๕๖๖ มันมี
อะไรบ้าง แล้วมันมีจริง ๆ ดิฉันก็เอามาแมตช์ (Match) กับโครงการในงบประมาณปี ๒๕๖๖ 
แล้วก็เจอจริง ๆ แล้วมันก็ออกมาเป็นแบบนี้ ก็ไม่รู้ว่ามันพุ่งใส่เป้าไหน 
  เรื่องสุดท้าย ก็คือเรื่องของประเด็นใหม่ท่ีเพิ่งเพิ่มขึ้นมาในปี ๒๕๖๖ ก็คือ 
ให้น้อมน าแนวทางพระราชด าริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อสักครู่นี้ท่าน ส.ส. 
เบญจาก็ได้พูดไปแล้วส่วนหนึ่งว่าจริง ๆ โครงการในพระราชด าริปีนี้ลดลงด้วยซ้ าแต่ว่า
นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายเป็นอันดับ ๑ เลยเรื่องนี้ แล้วยังเจอปัญหาแบบเดิม ๆ ก็คือว่า
หลาย ๆ โครงการก็คือมีหลายหน่วยงานท ามากอย่างธนาคารเมล็ดพันธุ์ซึ่งก็คือโครงการ
เดียวกับท่ีมีชื่อว่า โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชมี ๕๑ หน่วยงานท า แล้วท่ีมันแปลกก็คือว่า
มันแตกอยู่ใน ๑๐ แผนงาน มีตั้งแต่ยุทธศาสตร์ความมั่นคงไปจนถึงเกษตรสร้างมูลค่าค่ะ  
ก็เลยไม่รู้ว่าตกลงแล้วธนาคารเมล็ดพันธุ์มันจะท าเพ่ือตอบโจทย์อะไรกันแน่ แล้วตัวเป้าหมาย
ตัวชี้วัดคืออะไรก็ไม่ทราบ จริง ๆ แล้วรวมเป็นโครงการเดียว แล้วถ้าเกิดมีหลายหน่วยงาน 
ท่ีจะต้องรับผิดชอบให้หน่วยนั้นท าหน้าท่ีเบิกจ่ายแทนก็มันน่าจะท าได้เช่นเดียวกัน ------------ 
 

- ๔๙๓/๑ 
 

 
 
 
 



๙๘๕ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         วาสนา ๔๙๓/๑ 
 
ขอย้ าค่ะว่าปกติแล้วร่างพระราชบัญญัติงบประมาณแต่ละฉบับมันคือการแถลงนโยบาย
ประจ าปีของรัฐบาล มันคือการให้ค ามั่นสัญญากับประชาชนว่าปีนี้จะมีการด าเนินนโยบาย
อย่างไรผ่านการใช้จ่ายงบประมาณ แต่ว่า ๔ ปีท่ีผ่านมาเราไม่เห็นอะไรท่ีมันเปลี่ยนแปลง
อย่างเป็นรูปธรรม ไม่มีการแตะเรื่องของโครงสร้างงบประมาณ ไม่มีท าอะไรเลย ดิฉันก็คิดว่า
งบประมาณของปี ๒๕๖๖ นี้ก็เป็นการสรุปรวบยอด ๔ ปีแห่งความสิ้นหวังของงบประมาณ
แผ่นดินในยุคสมัยของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่ีมันเต็มไปด้วยเบี้ยหัวแตก เต็มไปด้วย
งบแบบมือใครยาวสาวได้สาวเอา ไม่ตอบโจทย์ท้ังเฉพาะหน้าแล้วก็โจทย์ระยะยาวของ
ประเทศ ถึงไม่เอาโจทย์ของประชาชน ไม่เอาโจทย์ของผู้แทนราษฎรมาเป็นตัวตั้ง เอาโจทย์
ของท่านนายกรัฐมนตรีเองมาตั้งท่านก็ยังล้มเหลวท่ีจะบัญชาการให้หน่วยงานต่าง ๆ ท าเพื่อ
สนองความต้องการของท่านเองได้เลยค่ะ ดิฉันไม่สามารถจะรับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
เพียงเพื่อท่ีจะต่ออายุให้กับรัฐบาลได้ ขอร้องว่าอย่าจับประชาชนเป็นตัวประกันและบอกว่า  
การคว่ าร่างฉบับนี้จะท าให้ประชาชนเสียประโยชน์ บางทีประชาชนอาจจะได้ประโยชน์
มากกว่าถ้าร่างฉบับนี้ไม่ผ่าน เมื่อสักครู่นี้ท่านนายกรัฐมนตรีพูดเรื่องของความขัดแย้งนะคะ 
ท่านอยากยุติความขัดแย้งอยากให้ประชาชนร่วมมือกัน ทางออกท่ีง่ายท่ีสุดค่ะคือการแก้ไข
ความขัดแย้งผ่านการเลือกตั้ง ท่านลองดูสิคะว่าบรรยากาศท่ีผ่านมาของการเลือกตั้งผู้ว่า 
กทม. มันสร้างความหวังให้กับประชาชนมากแค่ไหน ขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีอย่าเป็นกังวล 
ถ้าท่านมั่นใจว่าสิ่งท่ีท่านท ามานั้นถูกต้องชอบธรรม แล้วก็ให้พี่น้องประชาชนเป็นผู้ตัดสินท่าน
ผ่านคูหาเลือกตั้งค่ะ ขอบคุณค่ะ  
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  มีอีก  
๔ ท่านนะครับ ท่านชาดา พรรคภูมิใจไทย ท่านจารึก พรรคพลังท้องถิ่นไทย ท่านธีรรัตน์ 
ส าเร็จวาณิชย์ พรรคเพื่อไทย และท่านวรภพ วิริยะโรจน์ พรรคก้าวไกล เชิญท่านชาดา  
ไทยเศรษฐ์ ครับ 
  นายชาดา ไทยเศรษฐ์ (อุทัยธานี)  :  ขอบคุณครับท่านประธาน ผม ชาดา 
ไทยเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย ผมเรียนท่านประธานว่า
ผมคงจะพูดเรื่องงบประมาณนี่ล่ะครับอย่างท่ีเขาพูดกัน แต่ผมจะพูดไปท่ีส านักงบประมาณ 
ท่านประธานครับ งบประมาณแผ่นดินของเราปีนี้ ๓,๑๘๕,๐๐๐ ล้านล้านบาท ซึ่งเป็น
งบประมาณภาพรวม แต่เรามีเงินกู้ ๖๙๕,๐๐๐ กว่าล้านบาท นั่นหมายถึงว่าอะไรครับ 



๙๘๖ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         วาสนา ๔๙๓/๒ 
 
หมายถึงว่าเรามีรายรับเพียง ๒,๐๔๙,๐๐๐ ล้านบาท ปัญหาคือว่าวันนี้งบรายจ่ายประจ า 
๒,๖๐๐,๐๐๐ ล้านกว่าบาท นี่คือสิ่งท่ีน่ากลัวและอันตรายท่ีสุดท่ีส านักงบประมาณไม่เคย
รับผิดชอบ เรามีรายจ่ายประจ าเกินรายได้ ๒๐๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท และเกิดอะไรขึ้นครับ 
ท่านไปกู้เงินมา ๖๙๕,๐๐๐ ล้านบาท เอามาเป็นงบลงทุนเพียง ๔๐๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท 
ต้องเอามาโปะรายจ่ายประจ าอีก ๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ส านักงบประมาณปล่อยเหตุการณ์
แบบนี้เกิดขึ้นมาหลายสิบปี งบประมาณแผ่นดินตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ เรามีงบ ๑ ล้านล้านบาท  
เราก็กู้ ๔๐๐,๐๐ ล้านบาท วันนี้ผ่านไป ๑๐ ปี ๑๒ ปี เกิดอะไรขึ้นเราก็ยังกู้ ๖๐๐,๐๐๐ ล้านบาท 
แต่รายจ่ายประจ าจาก ๑ ล้านล้านบาท เป็น ๒,๖๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ขึ้นมาล้านกว่าล้าน  
มันเป็นสิ่งท่ีส านักงบประมาณไม่เคยควบคุมรายจ่ายประจ าซึ่งเป็นของส่วนราชการต่าง ๆ 
ท่านปล่อยให้งบรายจ่ายประจ ามันโตขึ้น โตขึ้น โตขึ้น จนถึงท่านต้องกู้มาใช้จ่ายรายจ่าย
ประจ า นี่คือ ๑. ขาดวินัยทางการเงิน ถ้าพูดถึงเรื่องงบประมาณมันจะต้องมีกฎหมาย
เกี่ยวข้องอีกหลายฉบับไม่ว่าจะเป็น พ.ร.บ. งบประมาณ ไม่ว่าจะเป็นวินัยทางการเงินการคลัง 
ท่านปรับตัวเลขหลอกมาตลอด ๑๐ กว่าปีท่ีผมเป็นผู้แทนราษฎรมาเหมือนกันทุกปีครับ  
แต่ส านักงบประมาณไม่เคยคิดจะท าให้งบแผ่นดินนี้ ซึ่งมีมากพอสมควรกับรายรับของเรา 
๒,๔๙๐,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งงบประมาณมากมายแต่เราต้องไปกู้เขามา กู้เขามาลงทุน ลงทุน 
ไม่เป็นอะไรนะครับ ๔๐๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท ผมไม่ว่าอะไรกู้ ๖๐๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท  
แต่ปัญหาคือว่าไม่ได้เอามาเป็นงบลงทุน ส่วนหนึ่ง ๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาท เอาไปเป็นรายจ่าย
ประจ า ถ้าเป็นบริษัทเจ๊งไปแล้วนะครับ ------------------------------------------------------------ 
 

- ๔๙๔/๑ 
 

 
 
 
 
 
 



๙๘๗ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   เสาวลักษณ์ ๔๙๔/๑ 
 
เรามียกตัวอย่างในปี ๒๕๖๕ปี ๒๕๖๖ งบลงทุนเพิ่มขึ้น ๒๗,๐๐๐ กว่าล้านบาท แต่ท่าน 
เชื่อไหมครับ งบรายจ่ายประจ าเพิ่มขึ้น ๕๓,๐๐๐ กว่าล้านบาทนี่เพียงปีเดียว นี่คือสิ่งท่ีน่ากลัว
แล้วสิ่งท่ีส านักงบประมาณต้องคิดครับ แล้วผมก็พูดมาตลอดส านักงบประมาณใช้วิธีการ 
ในงบประมาณโดยสังเขปนี้ตัวเลขไม่ถูกต้องเลย ปรับไปปรับมาเมื่อก่อนนี้ใช้ปรับตัวเลข
เดี๋ยวนี้ปรับข้อความค าว่า งบลงทุนกับงบรายจ่ายเพื่อลงทุนไม่เหมือนกัน ผมขอเรียนด้วย
ความเคารพครับ วันนี้ผมชี้ไปท่ีส านักงบประมาณ ตลอดระยะเวลาผมเรียนด้วยความเคารพ
ไม่ว่าจะเป็นท่านนายกรัฐมนตรีหรือท่านรัฐมนตรีทุกท่าน ท่านคงไม่ได้ดูทุกบาททุกสตางค์ 
แต่คนท่ีรับผิดชอบวินัยการเงินการคลังท่ีจะต้องควบคุม ท่านตัดเก่งมากครับ ถ้าเป็นงบลงทุน
ท่านตัดอย่างเดียว วันนี้ถ้าท่านเอาเงิน ๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ในเรื่องของงบกลางหรืออะไร 
ก็ตามออกมาก็มาพัฒนาประเทศนี้ได้อีก ๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาท คือเงินซึ่งครึ่งหนึ่งของงบลงทุน 
ผมพูดมาตลอดกับส านักงบประมาณแล้วก็ชี้มาตลอดไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาลก็ตาม แต่ส านัก
งบประมาณไม่เคยท่ีจะปรับตัวเอง งบประมาณ ๑๐ กว่าปีท่ีผมดูมาคืองบประมาณแพตเทิร์น 
(Pattern) เดียวกันหมด ตลอดระยะเวลาหลายปีแล้วไม่มีการปรับในสิ่งท่ีสมควรปรับ เงินกู้
ท่านกู้ได้ครับ อย่างไรท่านกู้ได้ ท่านปรับตัวเลขไม่ผิดกฎหมาย ๖๐๐,๐๐๐ กว่าล้านบาทนี้ 
ยังเหลือเลยครับ ยังกู้ได้มากกว่านี้อีก แต่สิ่งหนึ่งท่ีส านักงบประมาณไม่เคยคิดก็คือการท าให้
งบประมาณแผ่นดินของประเทศนี้เป็นงบสมดุล และงบเกินดุลท าได้เป็นอย่างเดียวตลอด
ระยะเวลาหลายปีคือท าเพียงแต่ว่าให้ตัวเลขผ่านไปแต่ละวัน แต่ละปี พูดไปมาก ๆ ก็ตัด
จังหวัดอุทัยธานีครับงบอุดหนุนปกครองส่วนท้องถิ่นจาก ๒๐๐ ล้านบาท ๑๘๐ ล้านบาท
เหลือ ๗๐ ล้านบาทไม่เป็นไรครับ ผมขอบคุณท่านส านักงบชาวอุทัยธานีอยู่ได้ อย่างไรก็อยู่ได้ 
ไม่มีงบประมาณเราก็อยู่ได้ แต่ท่านระวังนะครับ ส านักงบประมาณท่านจะอยู่ไม่ได้เพราะ
ท่านท าผิดกฎหมายหลายเรื่อง ผมเรียนด้วยความเคารพไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการ  
ซึ่งวันนี้เด็กอุทัยธานี ๗,๐๐๐ กว่าคนถูกเป็นประชาชนชั้น ๒ แล้วผมเชื่อว่าท่ัวประเทศนี้ 
ก็หลายแสนคน ถ้าต่ ากว่า ๑๒๐ คน โรงเรียนท่ีมีเด็กต่ ากว่า ๑๒๐ คน ก็ไม่ให้ ผอ. ไม่ให้
ข้าราชการเพิ่ม ให้แต่งบอุดหนุน อาคารจ าเป็นไม่มีหลังคารั่วอย่างไรก็ตาม ปล่อยสภาพ 
ปล่อยเด็ก ๆ พวกนี้เป็นประชาชนชั้น ๒ ไม่ดูแลเรื่องคุณภาพการศึกษา ตัวเองจัดการศึกษา
ไม่ดีแทนท่ีจะปรับปรุงตัวเองเหมือนบริษัทหนึ่ง ลูกค้าไม่พอใจกลับไปฆ่าลูกค้า แทนท่ีจะ  
ปรับและพัฒนาตัวเองให้เกิดประโยชน์ วันนี้ท่ีอุทัยธานีเห็น ๆ เลยครับ ๗,๐๐๐ กว่าคน  



๙๘๘ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   เสาวลักษณ์ ๔๙๔/๒ 
 
ในกระทรวงศึกษาธิการกลายเป็นประชาชน วันนี้ประชาชนชั้น ๒ จริง ๆ น่าอเนจอนาถครับ 
เด็กไทยวันนี้สมาร์ตโฟน (Smart Phone) หรือเรื่องของเทคโนโลยีเป็นปัจจัยท่ี ๕ ของโลก
มนุษย์นี้แล้วของมนุษยชาติ แต่เด็กไทยจะซื้อคอมพิวเตอร์ต้องทอดผ้าป่า ผมเองก็ไม่รู้จะพูด
อย่างไร เรียนด้วยความเคารพจริง ๆ งบส่วนอื่นไม่อะไรแต่วันนี้งบการศึกษามันน่าเกลียด 
ท่านใจร้ายกับเด็ก ๆ พวกนี้มาก ผมฝากกระทรวงศึกษาธิการ ฝากท่านรัฐมนตรีท่านต้องไปดู
เรื่องนี้ วันนี้เด็กแต่ละต าบลมากมายไม่สามารถท่ีจะยุบโรงเรียนได้ เมื่อปี ๒๕๕๗ ให้รถตู้ไป 
ผมจ าได้ว่ามากมายแต่แทนท่ีจะไปรับส่งเด็ก วันนี้รับส่งเด็กไม่มี เด็กถูกปล่อยท้ิง ส านักงาน
ปลัดดูแลเรื่องศึกษาธิการจังหวัดไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยครับ งบมากมายจริง ๆ แต่ปล่อย 
ท่ีจะต้องดูแลเด็กท้ิงแบบสิ้นความเมตตา ผมฝากท่านประธานถึงส านักงบประมาณด้วยว่า
ปรับตัวเองเสียใหม่ วันนี้ยังมีโอกาสถ้าไม่อย่างนั้นปัญหาวิกฤติของประเทศนี้เกิดขึ้นแน่นอน 
วันนี้ผมชื่นชมอะไรรู้ไหมครับ ผมชื่นชมส่วนของทีมเศรษฐกิจตั้งแต่ท่านสมคิดมาอะไรก็ตาม 
ผมถือว่าเขามีความสามารถพอสมควรท่ีท าให้ประเทศนี้ไม่มีปัญหาในภาวะท่ีเกิดโรคระบาด
ในเรื่องเศรษฐกิจของประเทศ เรายังไม่เหมือนบางประเทศ แต่ถ้าส านักงบประมาณยังใช้
จ่ายเงินอย่างนี้ใครก็ไม่ไหว แล้วให้มือเศรษฐกิจจากไหนมาก็ท าอะไรไม่ได้ เรียนด้วยความ
เคารพนะครับท่านประธาน ผม ชาดา ไทยเศรษฐ์ พรรคภูมิใจไทยครับ  
 
               - ๔๙๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๘๙ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สิริพร ๔๙๕/๑ 
 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ท่านต่อไป 
  (นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ (สุพรรณบุรี)  :  ท่านประธานครับ ผม ณัฐวุฒิ
ประเสริฐสุวรรณ ขออนุญาตท่านประธานครับ ท่านประธานก าลังท าผิดข้อบังคับ ข้อ ๖๗ 
การอภิปรายเขาให้สลับกัน ประการท่ี ๑  
  ประการท่ี ๒ ผู้อภิปรายเมื่อสักครู่นี้ไม่มีชื่อมาก่อนเลยนะ ท่านไม่ชอบ
ประชาชนชั้น ๒ แต่ท่านมาแซงคิวอย่างนี้ท่านเป็นประชาชนชั้น ๑ หรือครับ ท่านประธาน 
ถ้าไม่เคารพข้อบังคับ ไม่เคารพกติกากันมันจะวุ่นวายในสภาแห่งนี้ ท่านประธานในฐานะ 
ท่ีก ากับดูแลข้อบังคับท่านต้องสลับให้ความเป็นธรรมต่อท้ัง ๒ ฝ่าย ท่านประธานท่ีเคารพ
ขอบพระคุณครับ 
  นายชาดา ไทยเศรษฐ์ (อุทัยธานี)   :  ท่านประธานขออนุญาตครับ ผมต้อง
ขอชี้แจง  
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ไม่เป็นไร
เขาประท้วงประธาน ท่านชาดาเขาประท้วงประธานไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนครับ ท่านณัฐวุฒิครับ 
ท่านลองดู ข้อ ๖๘ แล้วผมก็สลับอยู่แล้ว คือสลับข้างละ ๒ ท่าน เป็นอ านาจประธานอยู่แล้ว 
คือไม่ได้ให้ข้างเดียวตลอด ส่วนชื่อท่านชาดาท่านมาดูบนบัลลังก์ผมมีชื่ออยู่ เพราะฉะนั้น 
ผมเรียกตามรายชื่ออยู่แล้ว 
  นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ (สุพรรณบุรี)  :  ด้วยความเคารพท่านประธาน 
ผมมีรายชื่อคนท่ีเข้าลิสต์ (List) อยู่ ล าดับนี้เป็นใคร ๆ ฝ่ายค้าน ฝ่ายรัฐบาล แล้วอยู่ดี ๆ  
ชื่อนี้โผล่มาแล้วเรียกทันที คนท่ีรอคิวเขาจะนึกอย่างไรครับท่านประธานท่ีเคารพ ผมเข้าใจ 
ท่านประธานอาจจะไม่ทราบ แต่ท่านต้องเตือนอย่าให้มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกในสภา
แห่งนี้ครับ 
  นายชาดา ไทยเศรษฐ์ (อุทัยธานี)  :  ท่านประธานผมขออนุญาตว่าผม 
ไปเกี่ยวอะไรกับท่าน ท่านมาว่าในเรื่องผมอภิปรายท่านมีปัญหาอะไร  
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ท่านชาดา
ไม่เป็นไรเขาประท้วงประธานอยู่ ท่านชาดานั่งลงครับ ท่านณัฐวุฒินั่งลงครับ นั่งลงนะครับ  
ถ้าไม่นั่งลงผมยืนขึ้นนะครับ นั่งครับ ท่านณัฐวุฒิเราเคลียร์ (Clear) กันอีกทีหนึ่ง ผมขึ้นมาก็มี 



๙๙๐ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สิริพร ๔๙๕/๒ 
 
โผอันนี้ขึ้นมาด้วย เพราะฉะนั้นผมท าหน้าท่ีประธานตามข้อบังคับอยู่แล้ว ไม่เป็นไรครับ
เหตุการณ์อย่างนี้ท่านติงมาก็ดี เรามีอะไรค่อย ๆ คุยกัน ค่อย ๆ แก้ไขกันนะครับ ท่านจารึก
ต่อครับ 
  นายจารึก ศรีอ่อน (จันทบุรี)  :  ท่านประธานครับ ขออนุญาตเรียนท่ีประชุม
แห่งนี้นิดหนึ่งว่าท่านชาดาไม่มีชื่อ แต่ท่านมาขอผม ขอก่อนผม ผมก็โอเค (OK) ไม่มีปัญหา
อะไรครับ เพราะถือว่าเดี๋ยวคืนนี้เราก็ได้พูดกันทุกคนครับ 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  จบแล้วครับ 
เชิญต่อครับ 
  นายจารึก ศรีอ่อน (จันทบุรี)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ  
ผม จารึก ศรีอ่อน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรี เขต ๒ พรรคพลังท้องถิ่นไท  
ขออนุญาตท่านประธานอภิปรายงบประมาณเกี่ยวกับกระทรวงคมนาคมครับ ในปี ๒๕๖๕ 
กระทรวงคมนาคมมีงบประมาณในการใช้จ่ายจ านวน ๑๗๓,๐๐๐ กว่าล้านบาท ในปี ๒๕๖๖ 
จ านวน ๑๘๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท งบประมาณของกระทรวงคมนาคมก็ได้เพิ่มมาเล็กน้อย  
แต่ในปี ๒๕๖๕ ท่านประธานท่ีเคารพครับ กระทรวงคมนาคมได้จัดงบประมาณไปให้ยัง
จังหวัดจันทบุรีของผมไปซ่อมถนนหนทางต่าง ๆ พอสมควร ผ่านไปยังทางหลวงชนบท  
ผ่านไปยังกรมทางหลวงจังหวัดจันทบุรี แต่การไปด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ หน่วยงานท่ีรับงบประมาณไปมันมีปัญหา มันมีปัญหาเพราะอะไรครับ ในส่วน
ของทางหลวงชนบทไม่มีปัญหาครับ แต่ทางหลวงจังหวัดจันทบุรีมีปัญหาเพราะอะไรครับ 
ในการท่ีท่านจัดซื้อจัดจ้าง ในการท่ีท่านเริ่มต้นในการก่อสร้างในการซ่อมแซมถนนต่าง ๆ 
ของจังหวัดจันทบุรีจะเริ่มต้นในช่วงของเดือนเมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน ทางหลวง
จังหวัดจันทบุรีเริ่มต้นสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง เร่ิมต้นก่อสร้างตรงกับฤดูเก็บเกี่ยวผลไม้ของจังหวัด
จันทบุรีพอดี คือเดือนพฤษภาคม มิถุนายน แล้วก็ไปปลายเมษายนนะครับ --------------------- 
 

- ๔๙๖/๑ 
 

 
 



๙๙๑ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศันสนีย์ ๔๙๖/๑ 
 
ในส่วนของบางโครงการเริ่มพร้อมกัน พอเก็บเกี่ยวฤดูผลไม้เสร็จโครงการก็เสร็จพอดีนะครับ 
มันช่างประจวบเหมาะจริง ๆ นะครับ ในช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นช่วงท่ีผลไม้ของจังหวัด
จันทบุรีออกเยอะท่ีสุดนะครับ หรือเรียกว่าพีก (Peak) ท่ีสุดนะครับ มีรถท่ีขนส่งผลไม้เพื่อจะ
ส่งไปยังต่างประเทศมาลงท่ีท่าเรือ หรือไปตามจังหวัดต่าง ๆ เป็นรถคอนเทนเนอร์ (Container) 
ประมาณ ๔๐๐ ถึง ๕๐๐ ต่อคัน เพราะฉะนั้นเป็นจ านวนท่ีมากพอสมควร แล้วก็ยังมีรถซึ่งไป
ตัดผลไม้จากสวนวิ่งมายังล้งเพื่อคัดบรรจุ เตรียมตัวส่งไปยังต่างประเทศอีกหลายพันคัน 
เพราะเราใช้รถกระบะ รถปิกอัป (Pickup) บรรทุกตันสองตัน ไปตัดมาทุกหลาย ๆ ต าบล 
หลาย ๆ อ าเภอ เพ่ือมายังประกอบการล้งก็อีกหลายพันคัน แล้วก็ยังมีรถท่องเท่ียวอีกครับ  
ท่านประธานท่ีเคารพครับ รถท่องเท่ียวในวันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ต่าง ๆ  
มีรถนักท่องเท่ียวเป็นหมื่นคันในการท่ีจะไปเท่ียวในจังหวัดจันทบุรี เพราะฉะนั้นท าให้รถติด 
เป็นจ านวนมาก ท่านประธานท่ีเคารพครับ เริ่มต้นจากเข้าเขตจังหวัดจันทบุรีคืออ าเภอ  
นายายอามตรงไปยังจังหวัดจันทบุรีตัวเมืองเลี้ยวขวาไปยังจังหวัดตราด เลี้ยวซ้ายไปยัง
จังหวัดสระแก้วก็มีท าหลายจุดมาก รถติดกันยาวมากท าให้พี่น้องประชาชนสัญจรไปมา  
ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเท่ียวหรือรถขนส่งผลไม้นี่ติดกันยาวยืดเลยครับในในปีท่ีแล้วประธานครับ 
ผมเองก็ได้พูดในสภาแล้วครั้งหนึ่ง ผมก็บอกว่ากรณีท่านท าถนนก็ดีนะครับ ถนนพังท่านท า
แต่ว่าขออย่าได้ท าในฤดูเก็บเกี่ยวผลไม้ แต่ในปีนี้หนักกว่าปีท่ีแล้วครับท าเป็นสิบ ๆ จุดเลย 
ท าให้พี่น้องประชาชนสัญจรไปมาได้ล าบากนะครับ เดือดร้อนกันท่ัวหน้า ณ ปัจจุบันในสื่อ  
โซเชียล (Social) ทัวร์ (Tour) ลงทางหลวงจังหวัดจันทบุรีทุกวันครับ ผมเองในฐานะเป็น
ตัวแทนพี่น้องประชาชนจึงต้องมาพูดในสภาแห่งนี้ เพื่อให้ทุกฝ่ายท่ีรับผิดชอบได้ทราบครับ  
และอีกประเด็นหนึ่งก็คือผลไม้บางชนิดก็ส่งนอก บางชนิดก็ต้องขายในประเทศ มีเงาะ 
เราต้องขายในประเทศ เราขายให้กับนักท่องเท่ียว เพราะฉะนั้นการสัญจรไปมาล าบาก  
รถท่ีจะมาซื้อเงาะเพื่อไปจ าหน่ายในประเทศในจังหวัดต่าง ๆ ท่ัวประเทศก็ไม่อยากจะมา
เพราะว่ามาแล้วการสัญจรไปมาล าบาก รถเสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อมากมายนะครับ  
ก็ไม่อยากจะมา นักท่องเท่ียวช่วงหลัง ๆ ก็ไม่อยากจะมาเพราะว่าสัญจรไปมาล าบากนะครับ 
ก็ท าให้ผลไม้เงาะล้นตลาดราคาตกต่ า พี่น้องเกษตรกรเดือดร้อนกันมากมาย ท่านประธาน  
ท่ีเคารพครับ ประเด็นนี้อยากให้ท่านรัฐมนตรีได้มาตอบว่าเพราะเหตุใดจึงต้องมาท าฤดู  
เก็บเกี่ยวผลไม้ ท าก่อนหรือหลังมันไม่ได้หรืออย่างไร มันเป็นเพราะอะไร หรือท่านรัฐมนตรี 



๙๙๒ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศันสนีย์ ๔๙๖/๒ 
 
จะไม่มาตอบก็ได้เพราะว่ามีพี่น้องประชาชนมาร้องในกรรมาธิการ ป.ป.ช. สภาผู้แทนราษฎร 
๒ ประเด็น ประเด็นท่ี ๑ ก็คือท าไมต้องมาท าในฤดูตรงกับการเก็บเกี่ยวผลไม้พอดี  
อีกประเด็นหนึ่งคือมีพี่น้องประชาชนร้องเรียนท่ีผมมาเป็นจ านวนมากครับว่าถนนบางเส้น  
ยังใช้งานได้ดีอยู่ยังเรียบกริบแทบไม่มีแผล แต่ว่าทางหลวงจันทบุรีนี่เอาเข้าแผนแล้วก็รื้อ 
ท าใหม่พี่น้องประชาชนก็เสียดายเพราะถนนยังใช้ได้ดีอยู่ แล้วก็เสียดายเงินงบประมาณ 
ซึ่งเป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชนนี่เอามาด าเนินการซ่อมท้ังท่ีถนนยังดีอยู่ มี ๒ ประเด็น 
เดี๋ยวถ้าท่านรัฐมนตรีไม่ชี้แจง เดี๋ยวไปคุยกันท่ี ป.ป.ช. ก็ได้ท่านประธานครับ ป.ป.ช. ของเรา
สภาผู้แทนราษฎรครับ ---------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๔๙๗/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๙๓ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    รัศมี ๔๙๗/๑ 
 
  อีกกระทรวงท่ีผมอยากจะเรียนท่านประธานก็คือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ในเรื่องของงบประมาณท่านไปใช้จ่ายในการเฝ้าระวังช้างครับ ท่านประธาน 
ท่ีเคารพในปีท่ีแล้วพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีเสียชีวิต ๑๐ ราย ปีนี้เสียชีวิตไปแล้ว 
๔ ราย ผมดูในส่วนของงบประมาณท่ีท่านจัดไปทางจังหวัดจันทบุรีของผมได้ ๓ ต าบล คือ
ต าบลขุนซ่อง อ าเภอแก่งหางแมว ต าบลพลวง อ าเภอคิชฌกูฏ ต าบลปะตอง อ าเภอสอยดาว 
ต าบลปัถวี อ าเภอมะขาม ได้ต าบลละ ๑,๘๐๕,๓๐๐ บาท ยังมีอีกหลายต าบลท่ีได้รับ
ผลกระทบจากช้างเช่นกันไม่ว่าจะเป็นต าบลนายายอาม ต าบลท่าใหม่ ซึ่งต าบลท่าใหม่ 
ปีท่ีแล้วพี่น้องประชาชนเสียชีวิตมากที่สุดก็ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้ก็อยากให้
กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมช่วยด าเนินการจัดสรรงบประมาณให้เป็นท่ียุติธรรม 
ด้วยครับ  
   ในเรื่องสุดท้ายคือในส่วนของงบประมาณรายจ่ายโดยรวม รัฐบาลต้องกู้เงิน 
ในส่วนของงบขาดดุล ๗๐๐,๐๐๐ กว่าล้านบาทนะครับ เรื่องนี้ท่านหัวหน้าของผมคือท่าน
หัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท คือท่านชัช เตาปูน บอกว่าไม่ต้องกังวลสักเท่าไร เพราะว่า 
พรรคของเราได้เสนอแก้ พ.ร.บ. การพนัน พ.ร.บ. เก่าคือปี ๒๔๗๘ เราก็ยื่นเรื่องแก้ไปแล้ว 
เมื่อได้ท าบ่อนการพนันเสรี หรือการพนันออนไลน์ (Online) อะไรต่าง ๆ ขึ้นมา มีรายได้ใหม่
เข้าประเทศก็จะได้จัดสรรในส่วนของงบประมาณท่ีมันขาดดุล แล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องคนจน
อีกต่อไป กราบพระคุณท่านประธานครับ 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  เชิญท่าน 
ธีรรัตน์ครับ 
  นางสาวธีรรัตน์ ส าเร็จวาณิชย์ (กรุงเทพมหานคร)  :  ท่านประธานท่ีเคารพ ดิฉัน 
ธีรรัตน์ ส าเร็จวาณิชย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย วันนี้ดิฉัน
ขอร่วมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
กรอบวงเงิน ๓.๑๘๕ ล้านล้านบาท ท่ีเราเรียกว่าเป็นงบประมาณฉบับรัฐบาลล่ าซ า ประชาชน
ล้มละลาย ท่านประธานคะ ๒ วันท่ีผ่านมาเพื่อนสมาชิกได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวางในเรื่อง
ของความล้มเหลว ความผิดพลาด ความไม่โปร่งใสของงบประมาณฉบับนี้ นะคะ รวมถึง 
การไม่ตอบโจทย์ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน ดิฉันคิดว่าปัญหาท้ังหมดแล้วเกิดจากผู้น ารัฐบาล 
ท่ีชื่อว่าพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่านผู้น าฝ่ายค้านของดิฉันได้บอกว่าวิธีท่ีรวดเร็วท่ีสุด 



๙๙๔ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    รัศมี ๔๙๗/๒ 
 
ท่ีเราจะแก้ปัญหานี้และให้ได้ผลอย่างดีนั่นคือการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีค่ะ ท่านประธาน
คะ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ นี้ เมื่อศึกษาดูแล้วเราจะพบว่าไม่มีอะไร
แตกต่างจากปีท่ีผ่านมาเลย ๘ ปีของการด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นั้นได้สร้างหนี้ขึ้นมาถึงมากกว่า ๑๐ ล้านล้านบาท และเป็นการจัดงบประมาณ
แบบขาดดุลติดต่อกันทุกปี งบประมาณสูญเสียไปกับรายจ่ายประจ ามากกว่า ๔๐ เปอร์เซ็นต์
ท่ีจะต้องน าไปจ่ายกับบุคลากร และท่ีน่าสังเวชมากท่ีสุดก็คือการท่ีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ไม่เคยพัฒนาตนเองแม้ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปเท่าใดท่านก็ไม่เคยท่ีจะพัฒนาให้ตัวเองนั้น
เหมาะสมกับต าแหน่งท่ีท่านด ารงอยู่ หรือแม้แต่ความจริงใจค่ะ ท่ีจะปฏิรูประบบการจัดท า
งบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันท่ีเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาก็ไม่มี  
ในภาวะท่ีท่ัวโลกก าลังเผชิญกับมหาวิกฤติ ๓ สงคราม ไม่ว่าจะเป็นสงครามการค้าระหว่าง
สหรัฐอเมริกากับประเทศจีน สงครามระหว่างประเทศรัสเซียและประเทศยูเครน หรือ
สงครามโลกระบาดนั่นก็คือโควิด-๑๙ (COVID-19) และยังมีแนวโน้มว่าจะมีโรคระบาดใหม่
ตามมา รัฐบาลต้องไม่เข้าใจผิดนะคะว่าสงครามนั้นเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับความมั่นคง และเอา
เงินไปลงกับกองทัพท้ังหมด เพราะความจริงแล้วสงครามท่ีเกิดนั้นเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับด้าน
เศรษฐกิจท่ีสร้างผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของทุกประเทศ ---- 
 
               - ๔๙๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๙๕ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศิริรัตน์ ๔๙๘/๑ 
 
ด้วยเหตุ ท่ีระบบเศรษฐกิจท่ัวโลกก าลังถูกพลิกโฉมอย่างรุ นแรงและฉับพลันหรือท่ี
ภาษาอังกฤษเรียกสั้น ๆ ว่าดิสรัปต์ (Disrupt) จึงเป็นเรื่องท่ีท้าทาย จ าเป็น และเร่งด่วน 
เป็นอย่างยิ่งว่ารัฐบาลจะหาหนทางในการน าพาประเทศฝ่าวิกฤติครั้งนี้ได้อย่างไร แต่ก็ยังเป็น
ช่วงเวลาท่ีเราจะสามารถพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสได้เพื่อพลิกโฉมประเทศไทย สร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กลับมาสู่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งค่ะ การพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส  
สิ่งท่ีส าคัญท่ีสุดนั่นก็คือการดิสรัปต์ (Disrupt) วิธีคิด กระบวนการท างานไปจนถึงการ
ตั้งเป้าหมายท่ีชัดเจน วันนี้ถึงเวลาแล้วค่ะท่ีรัฐไทยจะต้องดิสรัปต์ (Disrupt) ตนเองก่อนท่ีจะ
ถูกดิสรัปต์ (Disrupt) เสียก่อน รัฐบาลต้องหยุดการท างานแบบรูทีน (Routine) หยุดท างาน
แบบเช้าชามเย็นชาม หยุดการท างานท่ีเฉื่อยชาหรือถ้าจะพูดให้เห็นภาพ รัฐบาลก็จะต้อง
หยุดการท างานแบบสไตล์ (Style) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ค่ะ และหันมาท างานสไตล์ 
(Style) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐบาลในอุดมคติของประชาชน
จะต้องเป็นรัฐท่ีมีความตื่นตัว เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลง 
และการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีมีอยู่ตลอดเวลา เน้นการท างานเชิงรุกแต่ต้อง เดินแบบมี
ยุทธศาสตร์ รัฐท่ีดีจะต้องท างานโดยมุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพ นั่นคือมีกระบวนการท างาน 
ท่ีรวดเร็วและได้ผลท่ีชัดเจน โปร่งใส และวัดผลได้ รัฐท่ีดีต้องเป็นรัฐท่ีจัดการบริการสาธารณะ
ท่ีตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนและต้องมีความรับผิดชอบ รัฐท่ีดีต้องบริหารงาน  
เพื่อตอบโจทย์ทิศทางของการพัฒนาประเทศและต้องไม่หยุดนิ่งจนปล่อยให้โอกาสหลุดลอยไป 
ท่านประธานคะ การจัดท างบประมาณคือหัวใจส าคัญของการพัฒนาประเทศ วันนี้เราต้องมา
ช่วยกันโดยเริ่มจากการดิสรัปต์ (Disrupt) วิธีคิด รูปแบบและเป้าหมายของการจัดงบประมาณ
ใหม่ท้ังหมด ยกตัวอย่างเช่นการจัดท างบประมาณในเรื่องของการจัดสรรงบกลางซึ่งเป็นงบ 
ท่ีน าไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินแทนท่ีรัฐบาลจะจัดสรรเพื่อน าไปใช้ในการกู้วิกฤติจากการระบาดของ
โควิด-๑๙ (COVID-19) โดยเฉพาะเร่ืองการท ามาหากิน การสร้างโอกาส การสร้างรายได้ของ
ประชาชน หรือน าไปเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับโรคระบาดครั้งต่อไป แต่รัฐบาล
กลับน าไปเพิ่มบ าเหน็จบ านาญให้ข้าราชการเป็นการออนท็อป (On Top) งบข้าราชการท่ีมี
อยู่แล้วในแต่ละกระทรวงไม่ก่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจแต่อย่างใด หรืองบอีอีซี 
(EEC) ท่ีตั้งไว้อย่างมหาศาลนะคะ แทนท่ีจะน าเงินไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานหรือลงทุน 
ในระบบการส่ือสาร เช่น การขยายระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือการเตรียมความพร้อม 



๙๙๖ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศิริรัตน์ ๔๙๘/๒ 
 
เข้าสู่โลกดิจิทัลอีโคโนมี (Digital Economy) รวมท้ังน าไปลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
และการพัฒนาระบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับ
ประชาชน ก่อนหน้านี้ค่ะท่านอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร และท่านนายกรัฐมนตรี 
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนให้ใช้โปรแกรมเออาร์ (AR) หรืออ็อกเมนเทด 
เรียลลิตี (Augmented Reality) เป็นการถ่ายภาพเสมือนจริงค่ะ โดยการลดช่องว่างและ
ระยะทางในการติดต่อสื่อสารกัน นับเป็นกุศโลบายท่ีสนับสนุนให้ประชาชนคุ้นเคยและ
ใกล้ชิดกับนวัตกรรมแห่งอนาคต เมื่อปีท่ีแล้วค่ะ ดิฉันได้อภิปรายเกี่ยวกับดีเอ็นเอนัดจ์ (DNA 
Nudge) ท่ีเป็นเครื่องมือในการท่ีจะตรวจหาเชื้อโควิด (COVID) เพื่อช่วยเหลือประชาชน 
ท่ีก าลังเดือดร้อนในขณะนั้น แต่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา ก็ไม่รู้จักจนท าให้เกิดการ
เสียชีวิตของพี่น้องประชาชนเป็นจ านวนมาก ซ้ ายัง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นั้นก็ไม่
ขวนขวายท่ีจะหาวิธีช่วยเหลือประชาชน สร้างความเสียใจกับประชาชนท่ีต้องสูญเสียคน 
ในครอบครัวอย่างไม่มีวันลืมเลือน วันนี้ก็เช่นเดียวกันดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าการท่ีดิฉันได้พูดถึง
เร่ืองเออาร์ (AR) ท่ีเป็นนวัตกรรมใหม่ พลเอก ประยุทธ์ จะรู้จักและสามารถใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีท่ีมีอยู่แล้วหรือไม่ได้อย่างไร ท่านประธานคะ เป็นท่ีน่าแปลกใจว่าในขณะท่ีเราต้อง
เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ แต่งบประมาณในส่วนของการฟื้นฟูเศรษฐกิจนั้นท่ีอยู่ในส่วนของการ
ลงทุนกับถูกจัดสรรในสัดส่วนท่ีน้อยนิด -------------------------------------------------------------- 
 

- ๔๙๙/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๙๙๗ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ภาวดี ๔๙๙/๑ 
 
ยิ่งไปกว่านั้นประเด็นท่ีน่าแปลกใจในส่วนของงบประมาณด้านการเกษตร ท่ีลงงบประมาณ
มหาศาลไปกับกรมการข้าว โดยระบุว่าเพื่อเน้นการวิจัย ผลิตข้าวพันธ์ุใหม่ แต่ในรายละเอียด
กลับไม่เป็นไปตามท่ีถูกจัดสรร ท่านประธานรู้ไหมคะว่ามันเป็นปัญหาท่ีเรื้อรังมาโดยตลอด  
ในภาคเกษตรกร ถ้าหากรัฐบาลยังไม่ให้ความสนใจและให้ความจริงจังจะไม่สามารถ
แก้ปัญหาให้กับเกษตรกรได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ งบประมาณยังไม่ได้ถูกจัดสรรเพื่อ
แก้ปัญหาท่ีเป็นผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง เช่น ปัญหาราคาพลังงานสูง ปัญหาราคา 
ค่าไฟฟ้า ปัญหาสินค้าราคาแพงท่ีรัฐบาลสามารถใช้งบประมาณช่วยบรรเทาได้ทันที ถ้าถาม
ว่าจะเอางบประมาณมาจากไหน ทางพรรคเพ่ือไทยก็ได้บอกหลายครั้งแล้ว แต่ดิฉันก็ไม่แน่ใจ
ว่าการท่ี พลเอก ประยุทธ์ ไม่ท าตามนั้นเพราะเกรงว่าจะกลัวเป็นผลงานของพรรคเพื่อไทย
หรือไม่ พลเอก ประยุทธ์ ชอบตวาดนักข่าวเมื่อเวลาถูกไมค์จ่อปากแล้วก็บอกว่าจะเอา
งบประมาณมาจากไหน เศรษฐกิจมันไม่ดีท่ัวโลกนั่นล่ะ ก็อดทน ๆ กันหน่อย ดิฉันฟังอยู่นะคะ 
แล้วถ้าหากว่า พลเอก ประยุทธ์ ฟังอยู่เช่นเดียวกันก็ขอให้ฟังอย่างตั้งใจว่า ดิฉันจะอดทนบอก
ท่านอีกครั้งหนึ่งว่าท่านสามารถจัดสรรงบประมาณท่ีมีอยู่แล้วมาช่วยเหลือประชาชนได้เช่น
งบประมาณท่ีท่านตั้งใจจะน าไปซื้อเรือด าน้ าท่ีไม่มีเครื่องยนต์ หรืองบประมาณท่ีท่านตั้งใจ  
จะไปซื้อเครื่องบินรบท่ีไร้อาวุธ หรือแม้แต่ยุทโธปกรณ์ท่ีไม่สามารถตรวจสอบได้ เลย ตรงนั้น
ล่ะถ้าท่านเห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจริง ๆ สามารถเอางบประมาณมา
ช่วยเหลือได้เลยค่ะ คนไทยสิ้นหวังมามากแล้วนะคะ ดิฉันหวังว่าปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายท่ีเราต้อง
ทนอยู่กับรัฐบาลท่ีมาจากการสืบทอดอ านาจเผด็จการ และปีนี้ยังเป็นปีท่ีส าคัญ หลังการ
ระบาดของวิกฤติโควิด-๑๙ (COVID-19) เราก าลังเปิดประเทศ เม็ดเงินจากต่างชาติก าลัง
หลั่งไหลเข้ามา มันเป็นความจ าเป็นท่ีประเทศไทยต้องรีบฉกฉวยโอกาสเดินเครื่องเต็มก าลัง
ในการสร้างความหวังให้กับประชาชนอีกครั้ง แต่ก็เป็นท่ีน่าเสียดายนะคะว่าการจัดสรร  
งบประมาณท่ีเราคาดหวังไม่ปรากฏอยู่ในงบประมาณฉบับนี้ ดิฉันจึงคิดว่าเราต้องมาสร้าง
งบประมาณฉบับสร้างความหวังให้กับประชาชน ดิฉันในฐานะ ส.ส. พรรคเพื่อไทย ขอเป็น
ตัวแทนของ ส.ส. จากพรรคเพื่อไทย ท้ัง ๑๓๑ ท่าน เสนอตัวอย่างการจัดงบประมาณฉบับ
เพื่อไทย ท่ีมีเป้าหมายเพื่อลดรายจ่าย สร้างรายได้ ขยายโอกาส เป็นงบประมาณท่ีจะสร้าง
ความหวังให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีมั่งคั่งอีกครั้ง เริ่มท่ีตัวแรกนะคะงบประมาณเพื่อลด
รายจ่าย ทุกข์ของประชาชนท่ีเกิดขึ้นในขณะนี้ก็คือค่าใช้จ่ายท่ีพุ่งสูงขึ้น แต่เมื่อศึกษา 



๙๙๘ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครัง้ท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ภาวดี ๔๙๙/๒ 
 
งบประมาณฉบับนีไ้ม่ได้มุ่งแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างจริงจัง ดังนั้น พรรคเพ่ือไทยจึงเห็น 
ว่าสิ่งท่ีรัฐบาลสามารถท าได้เลยจากงบประมาณท่ีมีอยู่น้อยนิด ก็คือ ๑. ลดรายจ่ายต้นทุน
การผลิต โดยเฉพาะต้นทุนทางพลังงาน อย่างท่ีทราบกันดีว่าขณะนี้เชื้อเพลิงเป็นสิ่งท่ีจ าเป็น 
ท่ีทุกคนจะต้องใช้แล้วก็มีราคาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลสามารถช่วยเหลือประชาชน 
ได้ทางตรงด้วยการลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ ามันดีเซล เพื่อตรึงระดับต้นทุนการผลิตของ
ภาคเอกชน รวมถึงต้องช่วยอุดหนุนต้นทุนการผลิตในส่วนของค่าจ้างแรงงานให้กับ
อุตสาหกรรมท่ีได้รับผลกระทบสูง ตัวท่ี ๒ ก็คือการลดรายจ่ายสาธารณูปโภค โดยเฉพาะ 
ค่าไฟฟ้า ซึ่งหน่วยท่ีดูแล ไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคมีก าไรรวมกันแล้วหลายหมื่นล้านบาทต่อปี เราต้องลดก าไรในส่วนนี้ลงไม่ว่าจะเป็น
ในส่วนของการลดค่าไฟฟ้าค่าผันแปรเพื่อบรรเทาค่าครองชีพของประชาชน ท าได้เลย  
ท าทันทีค่ะ แต่สิ่งท่ีดิฉันเสียใจก็คือเมื่อวานนี้เพิ่งมีข่าวว่าค่าไฟฟ้าก าลังจะขึ้นอีกแล้วนะคะ 
ถ้าท่านได้ยินอยู่นี้ก็ขอเรียนว่าท่านยังท าประโยชน์เพื่อประชาชนได้ในเวลาท่ีเหลืออยู่ ค่ะ  
ตัวท่ี ๓ ก็คือการลดรายจ่ายของประชาชนผ่านสวัสดิการท่ีสร้างมูลค่า เราต้องพัฒนาระบบ
สวัสดิการรูปแบบใหม่ ดึงคนเข้าสู่ระบบให้รางวัลกับความขยัน น าประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้กลุ่มเปราะบาง ขยายฐานภาษี สวัสดิการต้อง
ท่ัวถึง และแน่นอนว่าถ้าพรรคเพื่อไทยเป็นผู้ประกาศนโยบายเราท าส าเร็จ ไม่ใช่แค่ค าพูด 
หรือค าสัญญาท่ีเล่ือนลอยอย่างรัฐบาลในชุดปัจจุบัน ----------------------------------------------- 
 

- ๕๐๐/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 



๙๙๙ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริวรรณ ๕๐๐/๑ 
 
เราต้องมีการจัดการกองทุนประกันสังคมท่ีมีความก้าวหน้า เน้นการสร้างความมั่งคั่ง  
ให้กองทุนประกันสังคม อย่างเช่น ประเทศนอร์เวย์ ประเทศญี่ปุ่น หรือประเทศสิงคโปร์  
ได้สร้างอินเซนทีฟ (Incentive) ใหม่ ๆ ให้กับผู้จ่ายเงินเข้ากองทุนประกันสังคม เพื่อให้
ประชาชนได้ประโยชน์อย่างเต็มท่ีกับเงินท่ีลงทุนไป ตัวท่ี ๔ นะคะ ในเรื่องของการลด
รายจ่าย นั่นก็คือการให้เข้าถึงอินเทอร์เน็ต (Internet) ได้ และอินเทอร์เน็ต (Internet) 
จะต้องกลายเป็นระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานท่ีไม่มีค่าใช้จ่ายส าหรับประชาชนอีกต่อไป 
รวมถึงการให้เยาวชนได้เป็นเจ้าของแท็บเล็ต (Tablet) เข้าถึงสัญญาณวายฟาย (WiFi) ฟรี 
เพื่อศักยภาพและลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงเทคโนโลยีค่ะ เป้าหมายต่อมาซึ่งถือเป็น
ตัวไฮไลต์ (Highlight) แล้วก็เป็นตัวส าคัญท่ีพรรคเพื่อไทยได้ตั้งใจท่ีจะท าให้เกิดขึ้นในการจัด
งบประมาณ นั่นก็คือการจัดงบประมาณเพื่อสร้างรายได้ เพราะเมื่อประชาชนมีรายได้ท่ีเพิ่ม
มากขึ้นแล้วประชาชนจะมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น มีก าลังในการจ่ายภาษี และรัฐท่ีมี
ประสิทธิภาพก็จะสามารถจัดสรรภาษีที่ได้รับนั้นไปดูแลประชาชนได้อย่างเหมาะสม เราต้อง
เริ่มจากการหาจุดแข็งของเราว่าอยู่ท่ีไหน ศักยภาพของเราคืออะไร และเราสามารถเพิ่ม
รายได้ได้จากอะไรบ้าง เราจะผลิตอะไรท่ีตลาดต้องการ เราจะน างบประมาณท่ีจัดสรรมา 
เพ่ือพลิกฟื้นภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ โดยการน าเอานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้ในทุกภาคส่วน เราต้องสนับสนุนการลงทุนตลอดจนส่งเสริมให้มีการวิจัยและ
การพัฒนาเพื่อสร้างผลิตผลท่ีตอบโจทย์ความต้องการของตลาดให้ได้ เราต้องให้ความส าคัญ
กับภาคการส่งออกและภาคการท่องเท่ียวเพราะเป็นเครื่องยนต์ชิ้นส าคัญในการฟื้นฟูและ
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจท่ีซบเซาอยู่ในขณะนี้  
  ตัวแรกท่ีดิฉันจะขอกล่าวถึงนั่นก็คือการพลิกโฉมหรือดิสรัปต์ (Disrupt)  
ภาคการเกษตร ท่ามกลางภาวะวิกฤติจากสงครามท่ีส่งผลกระทบไปอีกหลายปี  ภาวะการ
ขาดแคลนอาหารท่ีก าลังคืบคลานเข้ามา เพราะในขณะนี้แหล่งผลิตอาหารคน อาหารสัตว์
และปุ๋ย รวมถึงแหล่งผลิตเหล็กส าคัญของยุโรปกลายเป็นพื้นท่ีสงคราม ท าให้เกิดอุปสรรค  
ในเส้นทางการขนส่งและล าเลียงสินค้า ราคาค่าขนส่งพุ่งสูง หลายประเทศจึงลดการส่งออก
และหลายประเทศงดการส่งออกอาหาร ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ นี่เป็นโอกาสส าคัญของคนไทยท่ีมี
ความได้เปรียบทางด้านการเกษตรอยู่แล้ว เราสามารถสร้างเงินจากดินได้โดยการเร่งผลักดัน
ให้ไทยสร้างผลิตผลด้านอาหารท่ีตลาดต้องการ ดึงศักยภาพของภาคเอกชนมาในการหา  



๑๐๐๐ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริวรรณ ๕๐๐/๒ 
 
ตลาด รู้ความต้องการจริงว่าตลาดโลกต้องการอะไร ส่งเสริมเกษตรกรให้ผลิตอาหารสัตว์ เช่น 
ข้าวโพดหลังนา ถั่วหลังนา เพื่อทดแทนท่ีประเทศไทยต้องน าเข้าจากต่างประเทศและราคา 
ท่ีก าลังไต่สูงขึ้นเป็นประวัติการ นอกจากนี้ค่ะ เราต้องเร่งการสนับสนุนเทคโนโลยีด้านการเกษตร 
เช่น เกษตรแม่นย าหรือพรีซิชันแอกริคัลเจอร์ (Precision Agriculture) เทคโนโลยีการเกษตร
สมัยใหม่ ตลอดจนการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรให้เป็นอาหารส าเร็จรูปท่ีเสริม เพิ่มเติม
รสชาติอาหารไทยให้เป็นท่ีนิยมไปท่ัวโลก สร้างรายได้ให้กับประเทศ ดังนโยบายท่ีว่าครัวไทย
สู่ครัวโลกของรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร ได้ทั้งขึ้นท้ังล่องค่ะท่านประธาน  
  ตัวท่ี ๒ นั่นก็คือการพลิกโฉมหรือการดิสรัปต์ (Disrupt) ภาคอุตสาหกรรม 
ธุรกิจภาคอุตสาหกรรม สร้างมูลค่าให้กว่า ๑ ใน ๓ ของจีดีพี (GDP) และเป็นภาคเศรษฐกิจ 
ท่ีมีโพรดักทิวิตี (Productivity) สูงท่ีสุด ปัจจุบันพื้นฐานภาคอุตสาหกรรมท่ีประเทศไทยมี 
อย่างเช่น การผลิตรถยนต์ คอมพิวเตอร์ การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า แปรรูปยาง สินค้าปิโตรเคมี 
(Petrochemi) ก าลังเข้าสู่ช่วงของการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ ซึ่งมีทิศทางการเปลี่ยนแปลงจาก
เครื่องยนต์สันดาปไปสู่เครื่องยนต์ไฟฟ้า จากการท่ีแหล่งก๊าซธรรมชาติเหลือน้อยลง จากการ
ย่อส่วนการผลิต จากการผลิตอย่างแม่นย าหรือพรีซิชันแมนิวแฟกเจอริง (Precision 
Manufacturing) และจากการพัฒนาน าวัตถุดิบธรรมชาติมาใช้ในการผลิต ซึ่งทั้งหมดนี้ก าลัง
กลายมาเป็นรูปแบบใหม่ในภาคอุตสาหกรรมก้าวหน้า เราต้องมีเป้าหมายในการพัฒนาและมี
รูปแบบในการลงทุนท่ีชัดเจน เพิ่มการวิจัย เพิ่มมูลค่าให้ภาคอุตสาหกรรมในประเทศเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้และผลักดันส่งเสริมให้อุตสาหกรรมไทยมีความพร้อมส าหรับ 
เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตให้ได้--------------------------------------------------------------------- 
 

- ๕๐๑/๑ 
 

 
 
 
 
 



๑๐๐๑ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ธัญรดา ๕๐๑/๑ 
 
  ตัวท่ี ๓ นั่นก็คือการพลิกโฉมหรือดิสรัปต์ (Disrupt) ภาคบริการ เมื่อสถานการณ์
การระบาดของโควิด-๑๙ (COVID-19) บรรเทาลงท่ัวโลกก าลังเริ่มเปิดประเทศ นี่คือโอกาส
ของคนไทยอีกครั้งท่ีจะสร้างรายได้มหาศาลจากภาคเศรษฐกิจนี้ เราจะจัดสรรงบประมาณ 
ท่ีจะสร้างรายได้ให้กับประชาชน เราจะจัดสรรงบประมาณไปสนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์
หรือครีเอทีฟอีโคโนมี (Creative Economy) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเครื่องยนต์ใหม่ในการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจท่ีส าคัญค่ะ เรามีศักยภาพท่ีซ่อนอยู่มากมายรอเพียงผู้ท่ีมีวิสัยทัศน์มาเป็นผู้น าของ
ประเทศเท่านั้น เรามีอาหารไทยท่ีเป็นท่ีรู้จักไปท่ัวโลก เรามีแหล่งท่องเท่ียวท่ีสวยงามและ
สร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างมหาศาล อุตสาหกรรมการบันเทิงของเราล้วนมีศักยภาพท่ีจะ
ดันให้ไทยกลายเป็นเฟสติวัล ฮับ ออฟ เอเชีย (Festival Hub of Asia) รวมถึงศักยภาพ 
ในด้านศิลปะท่ีเราจะส่งเสริมให้เกิดพื้นท่ีส าหรับศิลปะผสมผสานให้เป็นเครื่องมือส าคัญ 
ในการดึงดูดนักท่องเท่ียวและดึงดูดรายได้จากต่างชาติเข้ามาสู่ประเทศ ประเทศไทยเรามี
องค์กรอย่างส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ โอเคเอ็มดี (OKMD) เรามีส านักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือซีอีเอ (CEA) หรือแม้แต่ดีไอทีพี (DITP) ท่ีอยู่ภายใต้
กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งกระทรวงการท่องเท่ียวและกระทรวงวัฒนธรรมมีหน้าท่ีสนับสนุน  
งานด้านนี้โดยตรง แต่งบประมาณท่ีถูกจัดสรรกลับไม่ได้ผลักดันสิ่งเหล่านี้อย่างเป็นระบบ  
ไม่มีการก าหนดเป้าหมายและแผนการท างานท่ีชัดเจนและเป็นเรื่องน่าเสียดายท่ีไม่มีการน า
ความคิดสร้างสรรค์เหล่านี้มาสร้างให้เกิดประโยชน์จากสิ่งท่ีเรามีอยู่ ทุกอย่างพร้อมหมดแล้ว 
คนพร้อม เคร่ืองมือพร้อม เทคโนโลยีพร้อม แต่พลเอก ประยุทธ์ ไม่พร้อม  
   ตัวท่ี ๔ ต่อมาคือการพลิกโฉมหรือดิสรัปต์ (Disrupt) รูปแบบเศรษฐกิจ
งบประมาณฉบับนี้ไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการก้าว
เข้าสู่ดิจิทัลอีโคโนมี (Digital Economy) ท้ังในด้านของฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ 
(Software) ฮิวแมนแวร์ (Humanware) หรืออินฟราสตรักเจอร์ (Infrastructure) ท่ีส าคัญ ๆ 
เช่น สัญญาณ ๕ จี (5G) หรือการเข้าถึงสัญญาณวายฟาย (WiFi) และอินเทอร์เน็ต (Internet) 
อย่างท่ัวถึงและเมื่อดิจิทัลเคอเรนซี (Digital Currency) คือโอกาสเราต้องเตรียมประเทศไทย
ให้มีความพร้อมเพื่อคว้าโอกาสได้ทันทีเมื่อมาถึง  
 



๑๐๐๒ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ธัญรดา ๕๐๑/๒ 
 
  เป้าหมายตัวสุดท้าย นั่นก็คืองบประมาณเพื่อขยายโอกาส ดิฉันพูดไปแล้ว 
ลดรายจ่าย สร้างรายได้ ตัวนี้ก็ส าคัญไม่แพ้กันค่ะ การขยายโอกาสท่ีเราต้องให้ความส าคัญ
กับด้านการศึกษา พัฒนาคุณภาพคนไทย งบประมาณควรต้องถูกจัดสรรเพื่อไปกระตุ้นหรือ
สร้างบูสเตอร์โดส (Booster Dose) ให้ภาคการศึกษาไทยชดเชย ๒ ปีท่ีสูญหาย คนไทยต้อง
ไม่ล้าหลังและเราต้องพัฒนาคอมพีเทนซีโพรไฟล์ (Competency Profile) โดยเน้นทักษะ 
ท่ีตอบโจทย์กับศตวรรษท่ี ๒๑ หรือท่ีเรียกว่า ทเวนตี เฟริสต์ เซนจูรี สกิล (Twenty First 
Century Skill) ในทุกช่วงระดับอายุเราจะเช่ือมต่อระบบอคาเดมิก เครดิตแบงก์ (Academic 
Credit Bank) กับภาคเอกชน วันก่อนดิฉันเห็นมีบางท่านพูดถึงเรื่องภาครัฐด้วยกันนะคะ  
แต่นี่เราจะต้องลงไปให้ถึงภาคเอกชนให้ได้เพื่อท่ีจะเติมเต็มคอนเซ็ปต์ (Concept) เรียนรู้
ตลอดชีวิตและเป็นการเรียนรู้เพื่อสร้างรายได้หรือท่ีเรียกว่า ไลฟ์ลองเลิร์นนิง (Lifelong 
Learning) ไลฟ์ลองเอิร์นนิง (Lifelong Earning) ให้สามารถเชื่อมศักยภาพของคนกับความ
ต้องการของตลาดได้ เราไม่อาจปล่อยให้นักลงทุนย้ายฐานการผลิตไปประเทศเพื่อนบ้าน
เพราะสาเหตุท่ีบอกว่าไทยขาดขาดแคลนแรงงานท่ีมีทักษะได้อีกต่อไปแล้ว เราต้องพัฒนา
แบบก้าวกระโดดเน้นการสร้างทรัพยากรมนุษย์ ท่ีมีคุณภาพ สร้างฐานข้อมูลฮิวแมน
แคปพิทอล (Human Capital) เพ่ิมกองทุนเสมอภาคทางการศึกษา มุ่งเป้าแก้ไขปัญหาตั้งแต่
วัยเด็ก สนับสนุนด้านการเข้าถึงสารอาหารท่ีจ าเป็น ส่งเสริมสถานรับเลี้ยงเด็กท่ีมีคุณภาพ
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าระยะยาว การพลิกโฉมตัวต่อไป นั่นก็คือดิสรัปต์ (Disrupt) งบท้องถิ่น 
แทนท่ีงบประมาณจะถูกกองไว้ในส่วนกลางทางพรรคเพื่อไทยเสนอให้โยกงบจากงบภูมิภาค 
งบกลุ่มจังหวัดบางส่วนสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นได้ปลดล็อกและแสดง
ศักยภาพ เป็นการกระจายงบประมาณเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นให้อยู่ได้ 
ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน  
   ต่อไปเป็นเรื่องของการพลิกโฉมหรือดิสรัปต์ (Disrupt) งบส าหรับผู้สูงอายุ
ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงวัย หรือเอจจิงโซไซตี (Aging Society) อย่างเต็มรูปแบบ 
ในขณะท่ีงบประมาณปี ๒๕๖๖ นี้กลับสนับสนุนเรื่องดังกล่าวน้อยมาก ดังนั้นงบประมาณ
จะต้องสร้างความพร้อมในการรับมือกับสังคมสูงวัย  --------------------------------------------  
 
               - ๕๐๒/๑ 



๑๐๐๓ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       สวรรยา ๕๐๒/๑ 
 
ส าหรับประชาชน ๑๓ ล้านคนค่ะ เราต้องลงทุนกับเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ สร้างสังคมท่ีเรียกว่าซิลเวอร์เฟรนลี (Silver Friendly) มีการเข้าถึงการบริการและ
สวัสดิการต่าง ๆ รัฐต้องมีระบบถ่ายทอดความรู้เพื่อไม่ให้ภูมิปัญญาท่ีสั่งสมมาเป็นเวลานาน
สูญหายไป ตัวต่อไปเราจะพลิกโฉมหรือดิสรัปต์ (Disrupt) รูปแบบการท างานของภาครัฐ 
เพื่อไทยมองว่าความมั่นคงของประชาชนคือเป้าหมายส าคัญของการจัดสรรงบประมาณ  
แต่งบประมาณฉบับนี้เน้นสร้างความมั่นคงให้รัฐบาลเสียมากกว่า ความมั่นคงของประชาชน
คือความมั่นคงเรื่องปากท้อง การท ามาหากิน ความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ ดังนั้นรูปแบบ
การท างานของภาครัฐต้องเปลี่ยนไปค่ะ เราต้องจริงจังในการท างานในเรื่องของดิจิทัล 
กัฟเวิร์นเมนต์ (Digital Government) เน้นการจัดระเบียบและการเอาข้อมูลหรือดาตา 
(Data) เป็นตัวส าคัญในการสร้างนโยบาย พี่น้องประชาชนยังจ าความเจ็บช้ าในช่วงท่ีโควิด 
(COVID) ระบาดได้หรือไม่คะ โรงพยาบาลไปก็ไม่ได้ หมอก็ไม่มี ยาก็ต้องซื้อรักษาตัวกันเอง
เสียชีวิตกันไปมากค่ะ จากบทเรียนนี้ดิฉันก าลังพูดถึงการน าเอาเทเลเมดิซีน (Telemedicine) 
มาใช้และต้องมาใช้อย่างเป็นระบบ นั่นหมายถึงว่าการหาหมอจะต้องสะดวกสบายมากขึ้น 
และหมายถึงงบประมาณท่ีเราจะต้องสนับสนุนลงไป อุปสรรคอย่างหนึ่งของผู้ประกอบการ 
เอสเอ็มอี (SMEs) ท่ีต้องการสร้างเนื้อ สร้างตัว สร้างกิจการ นั่นก็คือระเบียบข้อบังคับจาก
ทางการท่ีกว่าจะได้ใบอนุญาตใบประกอบการต้องจ่ายใต้โต๊ะกันหลักแสน ดังนั้นเราต้องลด
ขั้นตอนทางกฎหมาย เช่น การออกใบประกาศใบอนุญาตต่าง ๆ เหล่านี้เพื่อให้การท างาน
ของเอกชนเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว กระบวนการต่าง ๆ เหล่านี้จะเกิดขึ้นในอนาคต จะอยู่ใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นแพล็ตฟอร์ม (Platform) เดียวกันเพื่อเพิ่มความสะดวกและ
ประหยัดเวลา ใหท้ั้งประชาชนและข้าราชการทุกคน นี่ต่างหากท่ีเราจะเรียกว่าเป็นการจัดท า
งบประมาณ เพื่อให้เกิดเป็นรัฐของประชาชน ไม่ใช่รัฐข้าราชการอย่างท่ีเป็นอยู่ในทุกวันนี้  
นี่เป็นเพียงตัวอย่างของการดิสรัปต์ (Disrupt) การจัดท างบประมาณฉบับพลิกฟื้นประเทศ 
ท่ีเป็นการตอบโจทย์ภายใต้มหาวิกฤติ ๓ สงคราม ถึงแม้ในวิกฤติจะมีโอกาสแต่โอกาสก็ไม่
ได้มาบ่อย ๆ นะคะ และเป็นความจ าเป็นท่ีโอกาสจะต้องอยู่ในมือของผู้ท่ีมีความสามารถ 
ในการบริหาร หากรัฐบาลยังบริหารประเทศแบบไม่รู้ร้อนรู้หนาวคนไทยจ าต้องหดหู่และ 
สิ้นหวังอับจนต่อไป ส.ส. พรรคเพ่ือไทย จึงไม่อาจรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ๒๕๖๖ ฉบับนี้ได้ค่ะ ขอบคุณท่านประธานค่ะ  



๑๐๐๔ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       สวรรยา ๕๐๒/๒ 
 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  อีก ๓ ท่าน 
ท่านวรภพ ซึ่งเลือกไว้แล้ว ต่อไปก็ท่านณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ แล้วท่านอุบลศักดิ์   
บัวหลวงงาม เชิญท่านวรภพก่อนครับ  
  นายวรภพ วิริยะโรจน์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบเรียนท่านประธานสภา 
ท่ีเคารพ ผม นายวรภพ วิริยะโรจน์ ผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล วันนี้ผม 
ขอเป็นตัวแทนพรรคก้าวไกลอภิปรายสรุปในวาระงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๖ ครับ ท่ีเป็น 
ข้อสรุปว่าท าไมพวกเราพรรคก้าวไกลถึงไม่สามารถสนับสนุนงบร่างประมาณฉบับนี้ของ
รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ครับ ท้ายสุดท่านประธานครับ มันคืองบประมาณ 
ท่ีไม่ยอมเปลี่ยนแปลง แล้วเช่นเดียวกันครับ พวกเราไม่ได้มาติอย่างเดียวครับ เพื่อนสมาชิก
ของผมทุกคนมาพร้อมกับข้อเสนอครับ ดังนั้นผมจึงขอรวบรวมข้อเสนอของเพื่อนสมาชิก 
มาเป็นงบประมาณก้าวไกลครับ ให้ทุกท่านได้เห็นว่าถ้าเราออกแบบงบประมาณแบบท่ีคิดว่า
ประชาชนเป็นเจ้าของภาษีและงบประมาณ งบประมาณในปี ๒๕๖๖ นี้จะเป็นอย่างไรครับ
ขอสไลด์ (Slide) ด้วยนะครับ  
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการพรีเซนเทชัน)    
    นายวรภพ วิริยะโรจน์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เหตุผลท่ีเราไม่สามารถ
สนับสนุนงบฉบับนี้ของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ได้ เพราะเป็นงบประมาณท่ีเหมือนเดิมครับ 
คือก่อนวิกฤติงบปี ๒๕๖๓ วิกฤติเร่ิมงบปี ๒๕๖๔ วิกฤติหนักงบปี ๒๕๖๕ หรือวิกฤติหมดแล้ว
ในงบปี ๒๕๖๖ นี่ครับ ทุกอย่างก็ยังคงเหมือนเดิมครับ ๔๐ เปอร์เซ็นต์ ยังคงเป็นงบของ
ข้าราชการ เงินเดือน สวัสดิการ บ านาญ และถ้าไปดูงบอื่น ๆ ก็จะพบเป็นงบของผู้รับเหมา 
ผมค้นหาค าเร็ว ๆ ค าว่า ก่อสร้างก็จะขึ้นมา ๑๔๖,๐๐๐ ล้านครับ แล้วก็ยังเป็นงบประมาณ
โครงการเบี้ยหัวแตกครับ จาก ๔๐,๐๐๐ รายการก็จะเจอ ๒๖,๐๐๐ รายกาท่ีงบประมาณนี้
มูลค่าต่ ากว่า ๑๐ ล้านบาท ---------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๕๐๓/๑ 
 

 



๑๐๐๕ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         วาสนา ๕๐๓/๑ 
 
แล้วก็ยังเป็นอีกปีหนึ่งครับท่ีงบประมาณก็ยังไม่มีตัวชี้วัดในเรื่องของความคุ้มค่าของภาษี
ประชาชน ท่ีงบประมาณนี้มูลค่าต่ ากว่า ๑๐ ล้านบาท แล้วก็ยังเป็นอีกปีหนึ่งท่ีงบประมาณ 
ก็ยังไม่มีตัวชี้วัดในเรื่องของความคุ้มค่าของภาษีประชาชนเลยแม้แต่ตั วชี้วัดเดียวครับ  
ซึ่งโดยรวม ๆ ๔ ปีนี้ทุกอย่างเป็นเหมือนเดิม จริง ๆ แล้วผมคิดว่ามัน ๘ ปีด้วยซ้ าครับ จริง ๆ 
ถ้าให้พูดภาษาวัยรุ่นเขาก็จะบอกว่าอยากให้รักของเรามั่นคงเหมือนงบประมาณไทยท่ีไม่ยอม
เปลี่ยนแปลง จริง ๆ มันก็อาจจะเป็นข้อสรุปอีกอันหน่ึงท่ีหัวหน้าพรรค คุณพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ 
ของเราได้สรุปไว้ง่าย ๆ ว่ามันคืองบประมาณแบบช้างป่วยครับ สไลด์ (Slide) ถัดไปครับ  
คือถ้ายิ่งมาดูสถานการณ์จริงแล้วมาเทียบกับการจัดงบประมาณของรัฐบาลชุดนี้มันจะยิ่ง
เห็นชัดครับ ทุกคนรู้ว่าหลังโควิด (COVID) คือเขาเรียกว่าการฟื้นตัวแบบเคเชปด์ (K-Shaped) 
คือคนท่ีไม่ได้รับผลกระทบก็ยิ่งเติบโตเฟื่องฟูเหมือนกับไม่เคยมีวิกฤติมาก่อน ผมเอาข้อมูล
จริงมาอภิปราย ปีท่ีแล้วอภิมหาเศรษฐีไทย ๕๐ รายแรกรวยขึ้น ๑ ล้านล้านบาท แต่ในขณะท่ี
ประชาชนได้รับผลกระทบตกงาน ปิดกิจการ กู้เพิ่ม หนี้ครัวเรือนก็เพิ่มขึ้น ๕ แสนล้านบาท 
สินเชื่อธุรกิจใหญ่เพิ่มขึ้น ๑๕ เปอร์เซ็นต์ สินเชื่อเอสเอ็มอี (SMEs) ลดลง ๑ เปอร์เซ็นต์ นี่คือ
โลกท่ีจะเหลื่อมล้ ามากขึ้นครับ สังคมไทยทุกวันนี้มันเหมือนมี ๒ โลกท่ีอยู่กันคนละโลก
เดียวกัน แต่จริง ๆ มันอยู่ห่างแค่หน้าปากซอยครับ ค าถามส าคัญท่ีผมอยากชวนทุกท่าน  
ตั้งค าถามครับ คือเราจะอยู่กันแบบนี้จริง ๆ หรือครับ หรือมันถึงเวลาแล้วท่ีประเทศไทย  
ต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครับ เพื่อให้ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมครับ นี่คือเหตุผล 
ท่ีผมต้องการรวบรวมข้อเสนอของเพื่อนสมาชิกของพรรคก้าวไกลมาเปรียบเทียบให้เห็นครับ 
ถ้าเป็นรัฐบาลก้าวไกลประเทศไทยจะเปลี่ยนเป็นอย่างไรครับ หน้าถัดไปครับ  
   ผมขอเริ่มจากประเด็นแรกครับ เรื่องของประเด็นการศึกษา คือวาระฟื้นฟู
การศึกษาจริง ๆ ทุกประเทศเขาพูดถึงครับ ถ้าเข้าไปดูงบประมาณของรัฐบาลชุดนี้เร็ว ๆ  
ก็จะเห็นว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงส าหรับการฟื้นฟูการศึกษานะครับ มีเปลี่ยนอย่างเดียวคือ
ลดงบการศึกษาลง ๔,๕๐๐ ล้านบาท ลดมาต่อเนื่องเป็นปีท่ี ๕ แล้วนะครับ ก็คงเป็นค าตอบ
ท่ีชัดท่ีสุดครับว่าถ้ารัฐบาลชุดนี้ให้ความส าคัญกับอนาคตของชาติอย่างไร แต่ถ้าเป็น
งบประมาณพรรคก้าวไกลนะครับ เพื่อนสมาชิกของผม ส.ส. ณธีภัสร์ ก็ยืนยันครับว่า 
การฟื้นฟูการศึกษาเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นเร่งด่วนท่ีสุดไม่ว่าจะฟื้นฟูสุขภาพจิต ขยายเวลาเรียน  



๑๐๐๖ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         วาสนา ๕๐๓/๒ 
 
ให้กับนักเรียนท่ีตามเพื่อนไม่ทัน หรือเพิ่มศักยภาพการสอนของครู แล้วก็ควรจะต้องเพิ่มงบ
รายหัวท่ีไม่เคยเพิ่มมาเลยในรอบ ๑๓ ปีท่ีผ่านมานี้ให้เรียนฟรี ๑๕ ปีเรียนฟรีได้จริงครับ  
ตามรัฐธรรมนูญก าหนดไว้ท่ีรัฐบาลนี้ท าไม่ได้แล้วก็ไม่เคยคิดจะท าให้ได้ครับ แต่ถ้ามองไป 
ในอนาคตผมก็คงบอกว่าถึงเวลาแล้วท่ีประเทศไทยจะต้องหันมาสนับสนุนเพ่ิมอุดหนุนรายหัว
อาชีวศึกษาครับ แล้วก็เพิ่มสนับสนุนอย่างสหกิจศึกษานี่ครับท่ีให้นักเรียนนักศึกษาเรียนไป
ท างานไป รัฐช่วยเอกชนจ้างจบมามีงานท าทันทีแล้วก็คงต้องถึงเวลาเริ่มกองทุนพัฒนา 
ระบบนิเวศเรียนรู้ตลอดชีวิตครับ หรือไลฟ์ลองเลิร์นนิง (Lifelong Learning) ก็คือให้เรียนรู้
ตลอดชีวิต เรียนฟรีตลอดชีพท้ังวัยเรียน วัยท างาน รองรับกับโลกท่ีไม่แน่นอนและเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วครับ นี่คือภาพของการศึกษาในอนาคตถ้าเป็นรัฐบาลพรรคก้าวไกลเราจะจัดสรร
งบประมาณมาให้ส าหรับอนาคตของชาติครับ  
  ประเด็นถัดไปครับ ประเด็นสวัสดิการประชาชนครับ พวกเราพรรคก้าวไกล
พูดย้ ามาตลอดครับว่าประเทศไทยต้องเปลี่ยนจากสวัสดิการอนาถา สวัสดิการพิสูจน์ความจน
ให้กลายเป็นสวัสดิการประชาชนถ้วนหน้าครับ เหตุผลมันตรงไปตรงมานะครับ คือสวัสดิการ
ถ้วนหน้าจะเป็นตาข่ายรองรับขั้นต่ าครับ โซเชียล เซฟตี เน็ต (Social Safety Net) ท่ีจะไม่ให้
ทุกคนตกหล่นเหมือนท่ีเห็นแล้วในช่วงวิกฤติท่ีผ่านมานี่ครับ แต่จริง ๆ มันมีอีกนัยหนึ่ง 
ท่ีส าคัญครับ คือมันเป็นเรื่องของความยั่งยืนของสวัสดิการประชาชนครับ พวกผมชวนให้ 
ตั้งค าถามจริง ๆ ครับ คือจะให้ผู้เสียภาษีเขาตั้งค าถามไปอีกนานแค่ไหนว่าเสียภาษีท าไม  
ในประเทศนี้ถ้าไม่มีสิทธิในสวัสดิการ และถ้าไปถามประชาชนทุกคนเขาก็จะยืนยันครับ  
มันมี ๒ วิธีท่ีท าให้ประชาชนรู้สึกเต็มใจท่ีจะเสียภาษีมากขึ้นครับ ประเด็นข้อวิธีแรกครับ  
ก็คือให้เขารู้สึกว่าภาษีที่เสียไปจะกลับมาเป็นสวัสดิการให้เขาได้ นี่ก็คือเป็นเหตุผลท่ีเรายืนยัน
มาตลอดว่าประเทศไทยต้องเป็นสวัสดิการถ้วนหน้าครับ อีกวิธีหนึ่งครับ คือการให้ประชาชน
รู้ว่าภาษีทุกบาททุกสตางค์ท่ีเขาเสียไปให้ภาครัฐ ภาครัฐใช้ภาษีนั้นออกมาเป็นงบประมาณ  
ท่ีคุ้มค่าท่ีสุด นี่ก็คงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งท่ีพวกเราพูดถึงเรื่องของความคุ้มค่าของการใช้
งบประมาณในการอภิปรายทุกครั้งครับ ------------------------------------------------- ------- 
 

- ๕๐๔/๑ 
 



๑๐๐๗ 
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ถ้าเป็นข้อเสนอของพวกเรางบประมาณพรรคก้าวไกล ความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ 
ในการอภิปรายทุกครั้งครับ ถ้าเป็นข้อเสนอของพวกเรางบประมาณพรรคก้าวไกล  
เพื่อนสมาชิกของผม ส.ส. วรรณวิภา ไม้สน ส าหรับงบประมาณปี ๒๕๖๖ นี้คือเบี้ยเด็กเล็ก 
๐-๖ ขวบ ๖๐๐ บาทต่อเดือน ต้องเปลี่ยนจากเฉพาะเด็กยากจนเป็นถ้วนหน้าเพราะว่าวันนี้
มันมีเด็กตกหล่นไปถึง ๓๐ เปอร์เซ็นต์ และต้องเพิ่มบ านาญถ้วนหน้าครับ ๖๐ ปีขึ้นไปจาก 
วันละ ๒๐ บาทเป็น ๑,๐๐๐ บาทต่อเดือนให้เป็นสวัสดิการท่ีรองรับทางสังคมตั้งแต่วัยเด็ก 
วัยเรียน และวัยเกษียณครับ ส่วนท่ีมาของงบประมาณของท้ังฟื้นฟูการศึกษาและสวัสดิการ
ประชาชน พวกเรายืนยันจริง ๆ ท าได้เลยในปี ๒๕๖๖ นี้ เพราะสิ่งท่ีรัฐบาลควรจะเปลี่ยนคือ
ลดงบกลางท่ี ๙๐,๐๐๐ กว่าล้านบาทเกินจากความจ าเป็น ลดงบกองทุนประชารัฐและลด
โครงการท่ีไม่จ าเป็น โครงการเบี้ยหัวแตกต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้ท าได้เลยครับ จริง ๆ ข้อเสียของ
เราจริง ๆ เรียบง่ายมาก คือเราอยากให้รัฐบาลชุดนี้ท าตามท่ีสัญญากับประชาชนไว้บ้างแล้ว
ถ้าเป็นรัฐบาลพรรคก้าวไกลสิ่งท่ีพวกเราเสนอคือเพิ่มเบี้ยเด็กเล็กถ้วนหน้า ๑,๒๐๐ บาท 
ต่อเดือน ให้เป็นสวัสดิการส าหรับเด็กเล็ก คือเพราะทุกการศึกษาเขายืนยันมาแล้ว ยิ่งเด็กเล็ก
เข้าถึงนม เข้าถึงนิทานท่ีมีคุณภาพมากเท่าไร เด็กเล็กคนนั้นก็จะเติบโตขึ้นมาเป็นบุคลากร  
ท่ีมีคุณภาพมากขึ้นเท่านั้นครับ แล้วก็คงถึงเวลาแล้วท่ีประเทศไทยจะต้องมีเบี้ยเด็กโตเพ่ือลด
ภาระผู้ปกครอง ให้การศึกษาสามารถเข้าถึงง่าย อย่าให้ความยากจนมาเป็นอุปสรรคของ
การศึกษา แล้วก็เพิ่มบ านาญ ๓,๐๐๐ บาทต่อเดือนในเวลา ๔ ปี พวกเรายืนยันอีกครั้งหนึ่ง
ท าได้จริงครับ การมีบ านาญถ้วนหน้ามันไม่ใช่แค่สวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุครับ มันคือการท า
ให้คนหนุ่มสาวทุกคนกล้าใช้ชีวิต กล้าเส่ียง กล้าลอง ล่าฝัน สร้างนวัตกรรมได้อย่างเต็มท่ีครับ 
ส่วนเรื่องรายได้ครับผมยืนยันจริง ๆ แล้วมันอยู่ท่ีความกล้าหาญทางการเมืองท่ีจะยืนยันว่า
ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีรายได้ใหม่ ๆ ส าหรับสวัสดิการประชาชนนี้เพ่ือน ส.ส. ของผม ส.ส. 
ปกรณ์วุฒิครับ เสนอว่ารายได้ใหม่ ๆ ล าดับแรกคือการแก้ไขภาษีท่ีดินครับ คือให้มีภาษีท่ีดิน
แบบรวมแปลง คือถ้าประเทศไทยคิดภาษีท่ีดินแบบรวมแปลง คิดจากการถือครองท่ีดิน 
ท้ังประเทศด้วยอัตราก้าวหน้า เก็บภาษีท่ีดินรวมแปลงจากกลุ่มทุนท่ีเลี่ยงภาษีด้วยการ 
ปลูกกล้วย ปลูกมะนาวนี้ มีการศึกษามาแล้วว่าประเทศไทยจะได้รายได้เพิ่มขึ้น ๑๐๐,๐๐๐ 
ล้านบาท นี่คือตัวอย่างท่ีชัดเจนท่ีสุดว่าประเทศไทยยังมีศักยภาพในการหารายได้ต่าง ๆ อยู่  
คนท่ีใช้ทรัพยากรมากก็ควรเสียภาษีมาก เสียค่าส่วนกลางมากเป็นเรื่องปกติครับ ผมอาจจะ 



๑๐๐๘ 
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ยกตัวอย่างรายได้อย่างอื่นเร็ว ๆ อย่างเช่นปฏิรูปการลดหย่อนภาษีบีโอไอ (BOI) และภาษี 
นิติบุคคลของกลุ่มทุนใหญ่หรือหารายได้ใหม่ ๆ อย่างเอาหวยขึ้นมาบนดิน เพิ่มเงินปันผล
รัฐวิสาหกิจ ลดเงินนอกงบประมาณ ยุติกองทัพพาณิชย์เงินกองทุนต่าง ๆ อันนี้ท่ีเพื่อนสมาชิก
ของผม ส.ส. พิจารณ์ก็ได้เสนอไว้ครับ แล้วก็น าเงินส่วนเพ่ิมของงบประมาณประจ าปีให้กลับมา
เป็นสวัสดิการประชาชน ท้ังหมดแล้วนี้ยืนยันจะได้งบประมาณรายได้รวมท้ังหมดเกือบ 
๖๐๐,๐๐๐ ล้านบาท พวกเรายืนยันอีกครั้งหนึ่งพรรคก้าวไกลไม่มี ไม่เคยมี และจะไม่มี
นโยบายลดบ านาญข้าราชการ เพราะพวกเรายืนยันว่ารายได้ท่ีพวกเราเสนอเพียงพอในการ
ท างบประมาณส าหรับการศึกษาและสวัสดิการประชาชน โดยท่ีไม่จ าเป็นต้องลดบ านาญ
ข้าราชการ ต่อมาถ้ามาดูประเด็นด้านเศรษฐกิจงบประมาณของรัฐบาลนี้ถ้าไปดูก็ยังเป็นงบ 
ท่ีละเลยเอสเอ็มอี (SMEs) ๓,๐๐๐,๐๐๐ คนนี้ ซึ่งต่างกับพวกเรา พวกเรามองว่าเอสเอ็มอี 
(SMEs) คือเครื่องจักรเศรษฐกิจท่ีส าคัญเพราะว่าจ้างงานถึง ๑๐ ล้านคน ถ้าไปดูไส้ในงบ 
เอสเอ็มอี (SMEs) ก็จะเต็มไปด้วยโครงการเบี้ยหัวแตก ๑๒๕ โครงการ คือเฉลี่ยแล้ว คือ ๒๑ 
ล้านบาทต่อ ๑ โครงการ ดูอย่างไรก็รู้ไม่มีวันท่ัวถึงท่ีจะสร้างประโยชน์ให้กับเอสเอ็มอี (SMEs) 
ถ้าเป็นงบพรรคก้าวไกลถ้าเราจะเสนอสลับงบเอสเอ็มอี (SMEs) กับอีอีซี (EEC) ให้ บสย. 
เพิ่มขึ้นเพราะ บสย. พิสูจน์มาแล้วเป็นงบประมาณส าคัญท่ีช่วยให้เอสเอ็มอี (SMEs) เข้าถึง
สินเชื่อในระบบได้มากขึ้น ให้เขาได้เข้าถึงโอกาสแหล่งทุนเพื่อเปิดกิจการอีกครั้งหนึ่งรองรับ
การฟื้นตัวกลับมาของธุรกิจท่องเท่ียวครับ ----------------------------------------------------------- 
 

- ๕๐๕/๑ 
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แล้วถ้าเป็นรัฐบาลก้าวไกลสิ่งท่ีเพ่ือนสมาชิกของผม ส.ส. วรรณวรี ตะล่อมสิน ได้เสนอไว้ครับ 
โครงการท่ีเอสเอ็มอี (SMEs) ต้องการคือการเติมทุนแล้วก็เพิ่มแต้มต่อ ดังนั้นท่ีเราเสนอคือ
เพิ่มงบ บสย. เพิ่มขึ้น และการสร้างเพิ่มแต้มต่อนี่ก็เป็นสิ่งท่ีผมแล้วก็เพื่อนสมาชิก ส.ส.  
ศิริกัญญา ได้เคยเสนอไว้แล้วในหลายครั้งในโอกาสในการสร้างแต้มต่อ เช่น ให้ซื้อเอสเอ็มอี 
(SMEs) แลกสลากหรือหวยใบเสร็จ จะจูงใจให้ผู้บริโภคหันมาซื้อสินค้าและบริการจากเอสเอ็มอี 
(SMEs) มากขึ้น จูงใจให้ผู้บริโภคหันมาซื้อจากร้านโชห่วย มากกว่าห้างร้านของกลุ่มทุนใหญ่
เพราะไปลุ้นรวยพรุ่งนี้ได้ นี่คือตัวอย่างง่าย ๆ ครับ ในขณะเดียวกันถ้าเป็นธุรกิจบีทูบี (B2B) 
ก็คือธุรกิจซื้อกับธุรกิจกันเอง ถ้าธุรกิจสามารถเอาค่าใช้จ่ายในการซื้อเอสเอ็มอี (SMEs)  
มาหักภาษีได้ ๑.๕ เท่าหรือ ๒ เท่า ก็จะจูงใจให้ธุรกิจหันมาซื้อเอสเอ็มอี (SMEs) ด้วยกันเอง
มากกว่าท่ีจะลงมาขยายกิจการมากินรวบเหมือนกลุ่มทุนใหญ่ไทย นี่เป็นตัวอย่างท่ีพวกเรา
เสนอเข้ามาให้เห็นภาพง่ายขึ้นครับ ส่วนท่ีมาของงบประมาณเราเสนอว่าถึงเวลาท่ีต้องเพิ่ม
ภาษีธุรกิจเฉพาะบนวงเงินสินเชื่อขนาดใหญ่ ทุกวันนี้กลุ่มทุนใหญ่กู้ได้ ๓ เปอร์เซ็นต์ต่ าเตี้ย
เรี่ยดิน เอสเอ็มอี (SMEs) กู้ดอกเบี้ย ๒ หลักหลายคนกู้ไม่ได้ต้องไปหนี้นอกระบบ ดังนั้น 
การเพิ่มภาษีตรงนี้เพื่อเอามาช่วยให้เอสเอ็มอี (SMEs) เข้าถึงสินเชื่อในระบบมากขึ้น จริง ๆ 
มันคือการช่วยชีวิตเป็นแสน ๆ ชีวิตจากวงจรหนี้นอกระบบ และยกระดับให้เอสเอ็มอี (SMEs) 
กลายเป็นเคร่ืองจักรเศรษฐกิจตัวใหม่ ๓ ล้านเคร่ืองจักรครับ  
  ต่อมาถ้ามาดูประเด็นเศรษฐกิจอย่างการท่องเท่ียว เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ตอนนี้เศรษฐกิจสร้างสรรค์กลายเป็นความหวังของการท่องเท่ียวไทย หรือท่ีเขาพูดกันเยอะ 
ซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) เพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียวเข้ามา แต่ถ้ามาดูงบประมาณของ 
พลเอก ประยุทธ์ ท่ีตั้งไว้ก็ไม่เห็นอนาคตของเศรษฐกิจสร้างสรรค์นี้เลย จริง ๆ ผมอยากลอง
ยกตัวอย่างโครงการเดียวครับ จริง ๆ โครงการนี้มันเป็นภาพสะท้อนของรัฐบาลชุดนี้ได้เลย  
ก็คืองบซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) ของกระทรวงวัฒนธรรมตั้งงบประมาณไว้ ๔๐ ล้านบาท 
ตั้งเป้าให้คนมาดูหนังไทย ๕๐,๐๐๐ คน ผมค านวณเร็ว ๆ คือใช้ภาษีของเรา ๘๐๐ บาท 
ให้คนไปดูหนังไทย ๑ คน คือจ้างคนมายังถูกกว่าเลยครับ นี่คือเป็นภาพตัวอย่างถ้าใครได้มี
โอกาสเปิดเล่มงบประมาณนี้จะเจอโครงการแบบนี้เต็มไปหมดเลยครับ โครงการท่ีเจอแล้ว
ต้องร้องว่าอีหยังวะ นี่คือตัวอย่างท่ีชัดเจนท่ีสุดว่างบประมาณของรัฐบาลชุดนี้ไม่เคยสนใจ  
เลยว่ามันคุ้มค่ากับภาษีของเราไหม คือคิดแต่จะใช้แล้วก็ไม่เห็นภาพอนาคตเลยว่าเศรษฐกิจ 
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สร้างสรรค์ของไทยมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไร แต่ถ้าเป็นงบประมาณก้าวไกลเพื่อนสมาชิกของผม 
ส.ส. เท่าพิภพได้อภิปรายไว้ว่าถ้าเราลองเปลี่ยนจากชอปดีมีคืน ให้เปลี่ยนจากภาษีมาเป็น
เครดิตให้มาดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกม เสพศิลปะไทย ผู้เสียภาษีท่ีมีก าลังมีรายได้ก็จะกลาย 
มาเป็นก าลังสนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทย หรือถ้าให้รัฐสมทบเพิ่มกับธุรกิจเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ท่ีสามารถไปสร้างรายได้จากต่างประเทศให้เขาไปผลิตหนังผลิตเกมเพื่อดึงดูด
นักท่องเท่ียวต่างชาติเข้ามาเท่ียวเมืองไทยมากขึ้น นี่คือโอกาสของการท่องเท่ียวไทยครับ  
  ประเด็นถัดไป ข้ามมาดูที่สิ่งแวดล้อมบ้างครับ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์
ก็ไปสัญญากับชาวโลกไว้สวยหรูในเวทีคอป ๒๖ (COP26) พูดอย่างเดียวครับ สไลด์ (Slide) 
ก่อนหน้า ในเวทีคอป ๒๖ (COP26) พูดอย่างเดียวไม่มีงบประมาณท่ีสะท้อนเลยว่าประเทศไทย
จะบรรลุเป้าหมายเน็ตซีโร่ (Net Zero) หรือคาร์บอนเป็นศูนย์ได้อย่างไร เข้าไปดูแผนงาน
ยุทธศาสตร์รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศไคลเมตเชนจ์ (Climate Change) 
๑,๕๐๐ ล้านบาท เป็นงบประมาณซื้อเครื่องอุปกรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา ท่ีจริงแล้วต้องซื้อ
ตามมาตรฐานการบินไอเคโอ (ICAO) ไปแล้ว ๑,๐๐๐ ล้านบาท แต่เพราะว่าไม่รู้จะไปใส่ 
ในแผนงานยุทธศาสตร์ไหนก็เลยมาโผล่ท่ีแผนงานยุทธศาสตร์ไคลเมตเชนจ์ (Climate Change) 
จริง ๆ มันสะท้อน ๒ อย่างครับ คือกระบวนการท างบประมาณของไทยถ้ามันยังติดอยู่ 
ในกรอบยุทธศาสตร์ชาติ คือมันไม่ยืดหยุ่นเพียงพอท่ีจะเปลี่ยนแปลงรองรับสิ่งใหม่ ๆ ท่ีจะ
เกิดขึ้น มันก็จะเกิดเห็นเป็นพฤติการณ์อย่างนี้ครับ  
  หรืออีกประเด็นหนึ่งว่าบางทีเราอาจจะอยู่กับนายกรัฐมนตรีท่ีไม่สนใจจะท า
ตามสัญญานานเกินไปหรือเปล่าครับ ถ้าเป็นงบประมาณก้าวไกลเพื่อนสมาชิกของผม ส.ส. 
กัญจน์พงศ์ และ ส.ส. ปดิพัทธ์ ก็เสนอตัวอย่างให้การสร้างอุตสาหกรรมสีเขียว แล้วก็การ 
แก้หนี้เกษตรกรให้เป็นเรื่องเดียวกันครับเราเสนอให้มีงบประมาณส าหรับแก้หนี้เกษตรกร  
ท้ังเกษตรกรผู้สูงอายุ และการเปลี่ยนหนี้เป็นป่า คือให้รัฐบาลเช่าท่ีดินบางส่วนของเกษตรกร
มาปลูกป่าเพ่ิม เกษตรกรได้ค่าเช่าท่ีปลดหนี้ปลดดอกเบี้ยประเทศไทยได้ป่าเพ่ิมเป็นจุดเริ่มต้น
ของอุตสาหกรรมใหม่ครับ อุตสาหกรรมสีเขียวมูลค่าแสนกว่าล้านบาทต่อปีครับ -------------- 
 

- ๕๐๖/๑ 
 



๑๐๑๑ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ         ศันสนีย์ ๕๐๖/๑ 
 
  ประเด็นถัดมา คือมาจัดงบประมาณแบบรวมศูนย์ รัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ 
ตั้งสัดส่วนรายได้ท้องถิ่นต่อส่วนกลางคงที่มาตลอดครับ ๒๙ เปอร์เซ็นต์มาแล้ว ๘ ปี คือถ่ายโอน
ภารกิจแต่ไม่ถ่ายโอนรายได้ให้ครับ ตัวอย่างปีนี้ก็ชัดเจนที่สุดครับก็คือประเด็น รพ.สต.  
ที่จะต้องถ่ายโอน ๓,๓๐๐ กว่าแห่ง แต่โอนงบให้เพียงแค่ ๕๑๒ แห่งครับ ข้อเสนอของเรา
พรรคก้าวไกล นี่คือสิ่งที่เพื่อน ส.ส. อาจารย์สุรเชษฐ์เสนอไว้ครับ คือต้องเลิกสร้างโครงการ 
ที่ซ้ำซ้อนของราชการส่วนกลางครับ คือเลิกใช้ภาษีของประชาชนให้กลายเป็นงบผู้รับเหมา 
และละเลยซ่อมแซมโครงสร้างเดิมที่มีอยู่ที่ประชาชนต้องการแก้ไขครับ โอนงบประมาณของ
ทางหลวงชนบทให้ท้องถิ่น ดูแลซ่อมแซมถนนที่ประชาชนใช้เดินทางบ่อยที่สุด ฟื้นฟูงบ 
เส้นเลือดฝอยที่ถูกละเลยมานานแล้วครับ งบประมาณที่คิดโดยท้องถิ่นที่ประชาชนเลือกตั้ง
อย่างไรก็ดีกว่าข้าราชการแต่งตั้งครับ เราจึงเสนอโยกงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดอีก ๒๑,๐๐๐ 
ล้านบาทให้กับท้องถิ่นครับ คือถ้าเป็นงบประมาณพรรคก้าวไกลท้องถิ่นจะได้งบประมาณเพิ่ม 
๖๙,๐๐๐ บาทครับ เพื่อให้เพียงพอในการใช้กับความต้องการของคนในพื้นที่ และถ่ายโอน
งบประมาณกับภารกิจไปพร้อม ๆ กัน แต่เป้าหมายของรัฐบาลพรรคก้าวไกลนั้นก็ชัดเจนครับ 
เพื่อน ส.ส. ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ก็เสนอไว้ว่าสัดส่วนรายได้ของท้องถิ่นต่อส่วนกลางตอ้ง
เพิ่มขึ้นเป็น ๕๐:๕๐ ครับ งบประมาณที่คิดโดยท้องถิ่นที่ประชาชนเลือกดีกว่างบประมาณ 
ที่คิดโดยราชการส่วนกลางที่นั่งอยู่ที่กรุงเทพฯ แล้วคิดแทนแน่นอนครับ เป้าหมายนี้เป็นจริง
ได้ครับ ถ้าเราแบ่งสัดส่วนรายได้แว็ต (VAT) ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีภาษีสรรพสามิตตาม
มูลค่ากิจกรรมเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละพื้นที่ครับ แบ่งกัน ๕๐:๕๐ ท้องถิ่นจะกลายเป็น
เครื่องยนต์เศรษฐกิจตัวใหม่อีก ๗,๕๘๐ แห่ง คนทุกคนก็ไม่ต้องมากระจุกตัวแย่งงานกันที่
กรุงเทพฯ ชลบุรี ระยอง อีกต่อไปครับ 
   ประเด็นสุดท้าย บางทีความแตกต่างที่สำคัญที่สุดของงบประมาณของรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และงบประมาณพรรคก้าวไกลอยู่ที่วิธีคิดและกระบวนการ
จัดทำงบประมาณนี้ล่ะครับ พวกใช้เวลา ๔ ปี ตั ้งแต่ปีแรกในการเรียกร้องให้เปิดข้อมูล
งบประมาณในรูปแบบเอ็กเซล (Excel) แต่ก็ไม่เคยได้ครับ เพราะรัฐบาลชุดนี้ยังติดอยู่ 
ในกรอบว่าข้อมูลภาครัฐเป็นข้อมูลของราชการ แต่ปีนี้พวกเราเชิญชวนภาคประชาชนให้เข้า
มาร่วมกันพัฒนาใช้เทคโนโลยีโอซีอาร์ (OCR) เปลี่ยนจากข้อมูลเรื่องงบประมาณ ๒๘ เล่ม 
๔๐,๐๐๐ รายการเป็นเอ็กเซล (Excel) ได้ครับ ทำให้การวิเคราะห์งบประมาณเกิดขึ้นได้  



๑๐๑๒ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศันสนีย์ ๕๐๖/๒ 
 
ฟังข้อเสนอจากประชาชนได้ง่ายขึ้นภายในไม่กี่นาทีครับ คือมีข้อมูลเปิดโหวต พลังการมี 
ส่วนร่วมของประชาชน มันคือการระเบิดศักยภาพของการท างบประมาณให้กลายเป็น
งบประมาณของประชาชนครับ ถ้ากล่าวโดยสรุปข้อเสนองบประมาณของพรรคก้าวไกล 
ของเราคือเปลี่ยนงบประมาณจากสวัสดิการอนาถา สวัสดิการพิสูจน์ความจนเป็นสวัสดิการ
ถ้วนหน้า เติมพลังให้ประชาชน เติมอนาคตให้การศึกษา เปลี่ยนจากเศรษฐกิจเสือนอนกิน
กลุ่มทุนผูกขาดไม่กี่ตระกูลเป็นเศรษฐกิจรายย่อยเอสเอ็มอี (SMEs) ๓ ล้านเครื่องจักร  
เปลี่ยนจากช้างป่วยราชการรวมศูนย์เป็นท้องถิ่นก้าวหน้า ๗,๕๘๐ แห่ง เปลี่ยนจาก
งบประมาณราชการเป็นงบประมาณของประชาชนท่ีประชาชนเป็นเจ้าของภาษีและ
งบประมาณ ใน ๔ ปีท่ีผ่านมานี้ วาระการเมืองครั้งแรกของพวกเราตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่
ยันมาพรรคก้าวไกล พวกเราเชื่อและยืนยันครับประเทศไทยมีศักยภาพเพียงพอท่ี จะ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาให้ดีขึ้นได้ครับ และผมก็ขอเป็นตัวแทนพรรคก้าวไกลตอบสรุป  
ค าท้าท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานอีกครั้งหนึ่งว่ายิ่งพวกเราเข้าใจ พวกเรายิ่งมั่นใจและ  
พรรคก้าวไกลพร้อมครับ และมาเพื่อเปลี่ยนแน่นอน ตอนนี้ ท่ีประเทศไทยต้องการคือผู้น า 
อย่างท่านพิธาท่ีมีเจตจ านงท่ีต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงครับ และพรรคการเมืองอย่าง
พรรคก้าวไกลท่ีกล้าชนกับระบอบนายทุนขุนศึกศักดินาเพื่ออนาคตใหม่ของประชาชน  
เพ่ือประเทศไทยท่ีไม่เหมือนเดิมครับ ขอบคุณครับ 
  (การประชุมด าเนินมาถึงตอนนี้ นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภา
ผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง ได้ลงจากบัลลังก์ โดยมอบให้นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภา
ผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง ปฏิบัติหน้าท่ีแทน) 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ
ต่อไปเชิญท่านณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ และตามด้วยท่านอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม  
 

- ๕๐๗/๑ 
 

 
 



๑๐๑๓ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    รัศมี ๕๐๗/๑ 
 
  นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ (สุพรรณบุรี)  :  เรียนท่านประธานท่ีเคารพ 
กระผม ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี พรรคชาติไทยพัฒนา ก่อนท่ีผมจะ
อภิปรายผมขออนุญาตยกค าพระขึ้นมาสักหน่อยครับท่านประธาน อภัยทานัง อามิสทานัง  
ชินาติ การรู้จักให้อภัยเป็นคุณ มีประโยชน์แก่ผู้ให้เป็นอย่างยิ่งครับท่านประธาน ก่อนอื่น 
ผมต้องขอขอบพระคุณท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคชาติไทยพัฒนาทุกท่าน 
ท่ีกรุณาเสียสละเวลาการอภิปรายงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๖ ให้กระผมท าหน้าท่ีในวันนี้ 
ท่านประธานท่ีเคารพครับ ดูชาร์ต (Chart) ท่ี ๑ และชาร์ต (Chart) ท่ี ๒ นะครับ 
  (เจ้าหน้าท่ีท าการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ (สุพรรณบุรี)  :  งบประมาณประจ าปี ๒๕๖๖ 
เป็นฉบับท่ี ๓ ท่ียังคงเกี่ยวข้องกับการระบาดของเชื้อโควิด-๑๙ (COVID-19) ผมจึงเปรียบเสมือน
งบประมาณฉบับนี้เป็นตอนท่ี ๓ เอปพิโซด (Episode) ๓ ตอนท่ี ๑ คือประมาณประจ าปี 
๒๕๖๔ ตอนท่ี ๒ คืองบประมาณประจ าปี ๒๕๖๕ ซึ่งตอนท่ี ๑ และตอนท่ี ๒ มันระบาด
รุนแรงมาก สถานการณ์ค่อนข้างหนักมาก แต่ปรากฏว่าตอนท่ี ๓ งบประมาณประจ าปี 
๒๕๖๖ ฉบับนี้ สถานการณ์ทุเลาลงจนเริ่มจะถอดหน้ากากกันได้ ใช้ชีวิตปกติ ทุกอย่างเริ่ม 
เข้าสู่วิถีชีวิตเดิม แต่ดูเสมือนหนึ่งว่าการพิจารณางบประมาณปีนี้จะตื่นเต้นน่าหวาดเสียว
มากกว่าตอนท่ี ๑ และตอนที่ ๒ เสียอีก ท้ังนี้ก็เนื่องจากมีสถานการณ์แทรกซ้อนอย่างน้อย ๆ 
๓ ประการ ประการแรก วิกฤติผู้น า เก่า ๆ เป็นสนิม ใหม่ ๆ หน้าตาจุ๋มจิ๋ม ติดดินแลนด์สไลด ์
(Land Slide) ประการท่ี ๒ วิกฤติโลกและวิกฤติประเทศ ราคาพลังงานพุ่ง ค่าครองชีพสูง 
เข้าสู่ยุคข้าวยากหมากแพงอย่างแท้จริง แล้วในท่ีสุดบริหารไม่ดีอาจถึงบ้านแตกสาแหรกขาด
ได้ครับ ประการท่ี ๓ วิกฤติการเมือง ปีนี้เป็นปีสุดท้ายของรัฐบาล เป็นปีท่ีจะมีการเลือกตั้ง
และมีบางกลุ่มถือโอกาสได้ทีขี่แพะไล่ ดังนั้นกระผมขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานไปถึง
ผู้ ท่ีเกี่ยวข้องทุกท่านว่า ไม่ว่าจะเป็นการอภิปรายของฝ่ายค้าน เป็นการอภิปรายของ
ฝ่ายรัฐบาล รวมท้ังการลงมติรับหรือไม่รับหลักการงบประมาณฉบับนี้ ท้ังหมดท้ังสิ้น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสภาแห่งนี้ท าไปด้วยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อพี่น้อง
ประชาชนและต่อประเทศชาติตลอดมา ท่านประธานท่ีเคารพครับ วันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์
ของผมครับ ท่ีว่าเป็นวันประวัติศาสตร์ของผมก็เพราะว่าผมได้รับฉันทานุมัติให้อภิปราย  
๓๔ นาที และใน ๓๔ นาทีนี่ ผมจะพูด ๓ ค าเท่านั้น จะอภิปราย ๓ ค าครับท่านประธาน  



๑๐๑๔ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ                     รัศมี ๕๐๗/๒ 
 
ค าแรกคือค าถาม นั่นคือค าถามเรื่องโครงสร้างงบประมาณฉบับนี้ ค าท่ี ๒ คือค าแนะน า จะพูด
เกี่ยวกับรายรับรายได้ เพราะงบประมาณเวลาพิจารณาต้องพิจารณาท้ัง ๒ ด้าน ด้านรายรับ
และรายรายได้ แล้วก็อีกด้านหนึ่งค าท่ี ๓ สุดท้าย คือค าร้องขอ ผมจะพูดเกี่ยวกับรายจ่าย
ของงบประมาณฉบับนี้  
  ค าแรกคือค าถาม โครงสร้างงบประมาณประจ าปีชาร์ต (Chart) ๔ (Chart) ๕ 
โครงสร้างงบประมาณฉบับนี้จะเรียนถามไปยังส านักงบประมาณหรือรัฐบาลว่าท าไมไม่ตั้ง
รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง ปีท่ีผ่านมาตั้งไว้ ๕๙๖.๗ ล้านบาท รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุน
ส ารองจ่าย ไม่ได้ตั้งเช่นเดียวกัน ปีท่ีแล้วยังตั้ง ๒๔,๙๗๘.๖ ล้านบาท ถามว่าการไม่ตั้ง
งบประมาณใน ๒ หมวดนี้มันส่งผลกระทบผลดีผลเสียอย่างไรในปัจจุบันและในอนาคต  
ความเชื่อมั่น หรือท่ีไม่ตั้งเพราะว่ากลัวรวมตัวเลขแล้วมันจะเกินพระราชบัญญัติว่าด้วย 
หนี้สาธารณะ ก็ขออนุญาตเรียนถามประการแรกครับ 
 
               - ๕๐๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๑๕ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศิริรัตน์ ๕๐๘/๑ 
 
  ประการต่อมาครับ จะเรียนถามว่าหลาย ๆ ท่านแปลกใจครับ เรายิ่งใช้เงิน 
ในงบประมาณประจ าปีไปแต่ละปี ๆ นี้ปัญหามันไม่ได้ลดลงเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นยาเสพติด  
และบางเรื่องน่าสงสัยครับ แล้วพี่น้องประชาชนเขาตาปริบ ๆ ครับ ถนน ๓ กรมท่ีอยู่ในพื้นท่ีเขา 
กรมทางหลวงถนนยังดี ๆ อยู่เลยมาลอกลาดใหม่ กรมทางหลวงชนบทมีถนนอยู่ใกล้ ๆ ถนน
ช ารุดเสียหายแล้ว ตาปริบ ๆ ครับ ชาวบ้านก็แปลกใจว่าถนนท่ีช ารุดท าไมไม่ท า ไปท าถนน 
ท่ีดี ถนนในหมู่บ้านก็ตาปริบ ๆ ครับ กรมทางหลวงชนบทถนนดี ๆ มารื้อท าใหม่ แต่ถนน 
ของชุมชนในหมู่บ้านเสียหายช ารุดไม่ได้ท า นี่ละครับคือปัญหาของการบูรณาการงบประมาณ 
อย่างแท้จริงครับ เรียนถามไปอย่างนี้ครับ ท่านมีแผนไหมท่ีจะปฏิรูปการจัดท างบประมาณ 
ให้มันเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง อันนั้นเป็นค าท่ี ๑ คือ
ค าถามครับ  
  ค าท่ี ๒ ก็คือค าแนะน าครับ ค าแนะน านี้หลายท่านละเลยการอ่านเอกสาร 
เล่มหนึ่งท่ีมีความส าคัญมาก นั่นก็คือรายงานสรุปผลการฟังความคิดเห็นการจัดท าร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๖ ท่านท่ีจะไปเป็นกรรมาธิการอ่านครับ 
ผมยกตัวอย่างในเล่มสีขาวนี้ หน้า ๖ เขาเขียนไว้อย่างนี้ การเข้าชี้แจงงบประมาณต่อ
คณะกรรมาธิการและอนุกรรมาธิการต่าง ๆ ควรก าหนดขั้นตอนและล าดับการเข้าพิจารณา  
ท่ีชัดเจนเพื่อไม่ให้เสียเวลาและสถานท่ีก็แออัดรวมท้ังควรปรับปรุงรูปแบบเอกสารประกอบ
ค าชี้แจงเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานและลดทรัพยากรต่าง ๆ 
อันนี้ไปถึงกรรมาธิการโดยตรงเลยครับ อีกข้อหนึ่งข้อ ๗ ควรปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณ
จากระยะสั้น ๑ ปี เป็นระยะปานกลาง ๓ ปีหรือ ๕ ปีเพื่อสร้างหลักประกันเสถียรภาพ
ทางการคลัง ฟิสิคัลสเตบิลิตี (Physical Stability) ท่านประธานครับ อันนี้เป็นประโยชน์มาก
เมื่อสักครู่ท่ีผมพูดไปแล้วปฏิรูประบบการจัดท างบประมาณครับ ข้อ ๙ รัฐบาลควรเร่งหา
แนวทางเพิ่มรายได้ในรูปแบบอื่น ๆ และลดภาระด้านงบประมาณ ปีท่ีแล้วผมพูดเรื่องอะไร 
ผมพูดเรื่องการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐบาลไปยกเว้นภาษีท่ีดิน 
และสิ่งปลูกสร้าง ให้เขาเก็บแค่ ๑๐ เปอร์เซ็นต์แล้วไม่เติมไปให้เขาด้วยนะ เพราะฉะนั้นเขา 
ก็ขาดงบประมาณในส่วนนี้ไป เล่มนี้ก็เขียนไว้เหมือนกันครับว่าควรจะจัดสรรงบอุดหนุน 
ไปเติมให้เขานีล่่ะครับ เพราะฉะนั้นค าแนะน าผมอย่างนี้ครับท่านประธาน  



๑๐๑๖ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศิริรัตน์ ๕๐๘/๒ 
 
  เรื่องแรก การจัดหารายได้ปีนี้ผมไม่พูดเรื่องภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างครับ 
เพราะว่ารัฐบาลจัดเก็บ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์แล้ว อันนั้นเป็นประโยชน์ส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ปีนี้ขอให้รัฐบาลเร่งเก็บภาษีธุรกรรมในตลาดหลักทรัพย์หรือการซื้อขายหุ้น 
ในตลาดหลักทรัพย์หรือไฟแนนเชียล ทรานแซกชัน แทกซ์ (Financial Transaction Tax) 
ชาร์ต (Chart) ท่ี ๖ อันนี้ประกาศกฎหมายฉบับนี้ตั้งแต่ปี ๒๕๒๐ ครับ เก็บมา ๕ ปี หยุดไป
ตั้งแต่ปี ๒๕๒๕ ถึงปัจจุบัน ๔๐ ปีแล้วไม่เก็บคนมีสตางค์ครับ ท่านประธานครับ ขออนุญาต
เอ่ยนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ท่านอาคมท่านก็มีแนวความคิดว่าจะเก็บ 
แต่ผมดูแล้วกล้า ๆ กลัว ๆ ยังไม่ท าครับ ผมสนับสนุนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  
เก็บเถอะภาษีตรงนี้อย่างน้อย ๆ ๑.๖ หมื่นล้านบาทไปให้กับกระทรวงเล็ก ๆ ได้หลาย
กระทรวงนะครับท่านประธาน -------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๕๐๙/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๑๗ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ภาวดี ๕๐๙/๑ 
 
  อีกเรื่องหนึ่ง มีท่านผู้อาวุโสผู้ทรงความรู้ได้อภิปรายไปแล้ว การเก็บภาษีจาก
การพนันออนไลน์ (Online) ขออนุญาตเอ่ยนามครับ ท่านศาสตราจารย์ดอกเตอร์โกวิทย์ 
พวงงาม ขอให้รัฐบาลเร่งศึกษาเรื่องนี้ครับ อย่างน้อย ๆ ภาษี ๒.๒ ล้านล้านบาท จะมาสู่การ
ท างานของรัฐบาลครับ ท่านวีระกร ค าประกอบ พูดไปแล้วนะครับ การเร่งท าเอฟทีเอ (FTA) 
ซึ่งขณะนี้เราท าเพียง ๑๘ ประเทศ เวียดนามท า ๔๐ กว่าประเทศ การส่งออกจะได้ประโยชน์
เป็นอย่างยิ่งส าหรับการน ารายได้มาสู่ประเทศ การปราบปรามสินค้าเถื่อน ไม่ว่าจะเป็น 
น้ ามันเถื่อน บุหรี่ เถื่อน สุราเถื่อน ไวน์ เถื่อน รวมท้ังสินค้าเกษตรท่ีลักลอบเข้ามา
ภายในประเทศไม่ว่าจะเป็น ข้าวโพด หอมหัวใหญ่ ยางพาราแผ่น มะพร้าว คือเยอะแยะ 
ไปหมดครับ เหล่านี้มันท าให้เสียหาย ๒ ต่อ ต่อแรกรัฐบาลต้องเอาเงินมาเยียวยาต่อเกษตรกร 
ต่อท่ี ๒ ก็คือราคาผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรนั้นตกต่ าครับ ผมในฐานะท่ีเป็นประธาน
คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาผลิตผลเกษตรกรรมได้ตั้งอนุกรรมาธิการขึ้นมาชุดหนึ่ง  
อนุกรรมาธิการแก้ไขปัญหาการลักลอบสินค้าเกษตรเข้ามาภายในประเทศ มีท่านวีระกร 
ค าประกอบ เป็นประธาน  
  อีกเร่ืองหนึ่งท่ีส าคัญเป็นอย่างยิ่ง การรู้จักใช้คนพุต เดอะ ไรต์ แมน อิน เดอะ 
ไรต์ จ็อบ (Put the right Man in the right Job) ท่านประธานครับ นายกรัฐมนตรีท าแล้ว 
ผมยกตัวอย่าง ผมไม่ได้มาเชียร์กันเองครับ เพราะในพรรคก็ตรวจสอบโดยเฉพาะท่านหัวหน้า 
กัญจนา ศิลปอาชา การประชุมพรรคทุกครั้งจะต้องมารายงานต่อท่ีประชุม รัฐมนตรีของ
พรรค ๒ ท่าน ผมยืนยันเลยว่าไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ท่านวราวุธ ท่านท างานท้ังในระดับกระทรวงและในระดับต่างประเทศได้เป็น
อย่างดี ยกตัวอย่างเช่นการไปร่วมประชุมไคลเมตเชนจ์ (Climate Change) ท่ีสตอกโฮล์ม 
การเพิ่มพื้นท่ีป่าชายเลนจาก ๑๕ ล้านไร่ เป็น ๑๗ ล้านไร่ การเปิดโครงการจัดหาน้ าบาดาล
ขนาดใหญ่ แก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอเลาขวัญ จังหวัด
กาญจนบุรี การแก้ไขปัญหาพีเอ็ม ๒.๕ (PM2.5) ขยะพลาสติก รวมท้ังช้างป่าด้วย สิ่งเหล่านี้
เมื่อ ๒ วันไปลงพื้นท่ีไปท่ีตลาดเก้าห้อง อ าเภอบางปลาม้า มีอาจารย์พีรดา ปฏิทัศน์ เอาขยะ
พลาสติกมากลั่นเป็นน้ ามัน ท่านควักเงินของมูลนิธิบรรหาร แจ่มใส ๑๐๐,๐๐๐ บาท ไปช่วย
เลยนะครับ อันนี้เป็นเงินส่วนครอบครัว เห็นไหมว่าท างานทุ่มเทมากนะครับ ตอบกระทู้ 
ในสภาไม่ว่าจะเป็นสภาผู้แทนราษฎรหรือของวุฒิสภาด าเนินการ นี่ท าอีกแล้ว ท่านผู้ว่า กทม.  



๑๐๑๘ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ                   ภาวดี ๕๐๙/๒ 
 
ขออนุญาตเอ่ยนามครับ ท่านชัชชาติ มีโครงการพัฒนา กทม. ๒๑๔ เรื่อง ท่านให้ศึกษา 
เลยว่าใน ๒๑๔ เรื่องนี้มันมีเรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติกี่เรื่อง ปรากฏว่า ๖๔ เรื่อง  
ท่านประสานงานกับผู้ว่า กทม. เลยครับ ใน ๖๔ เร่ืองนั้นท่านพร้อมท่ีจะสนับสนุนการท างาน
ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ท่านประธานท่ีเคารพครับ นอกจากนั้นยังมีรัฐมนตรี 
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผมขอบคุณไปยังนายกรัฐมนตรีนะครับ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีนี้ได้งบประมาณ ๓๐,๖๓๘.๖ ล้านบาทครับ เพิ่มขึ้น  
๙ เปอร์เซ็นต์ หรือเพิ่มขึ้น ๒,๕๒๗.๓ ล้านบาท ขอบพระคุณครับ  
  มาดูกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับท่านประธาน ท่านรัฐมนตรีประภัตร 
โพธสุธน นึกไม่ถึงเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรน่าจะมีมากสมัยท่ีสุดในสภาแห่งนี้ ๑๓ หรือ 
๑๔ สมัย ท่านเดินไปท่ัวเลยนะครับ หารัฐมนตรีอย่างนี้ยาก ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ไม่ว่าพรรคฝ่ายค้าน ฝ่ายรัฐบาล คุยเพื่อจะหาทางแก้ปัญหา นี่คือจิตวิญญาณของการเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผมเห็นอีกท่านหนึ่ง ท่านสุชาติ ชมกลิ่น เดินอยู่ช่วยดูแลนะครับ --- 
 

- ๕๑๐/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๑๙ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริวรรณ ๕๑๐/๑ 
 
ท่านรัฐมนตรีประภัตร แก้ไขปัญหาโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin) วัว โดยการเพิ่มค่าชดเชย
จาก ๖,๐๐๐ บาท เป็น ๑๓,๐๐๐ บาท แล้วถ้าอายุเกิน ๖ เดือนเป็น ๒๐,๐๐๐ บาท รวมท้ัง
พัฒนาวัคซีนแก้ไขโรคลัมปีสกิน (Lumpy Skin) ด้วย โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรนะครับ 
แก้ไขปัญหาเรื่องนี้อยู่นะครับ ท าอย่างไรเกษตรกรรายย่อยจะกลับมาเลี้ยงสุกรได้ใหม่  
ท าอย่างไรผู้บริโภคจะซื้อเนื้อหมูในราคาท่ีไม่แพงมากนัก ไม่ได้พักเลยครับ เสาร์ อาทิตย์
ตระเวนไปทุกจังหวัดเลย ตอนนี้ ท าเมนูอาชีพให้กับพี่น้องเกษตรกรก็ต้องขอบคุณ
นายกรัฐมนตรีท่ีกรุณาสนับสนุนงบประมาณ สิ่งเหล่านี้ครับคือการท างาน ถ้าได้คนท่ีตั้งใจ 
เอาใจใส่ในการท างาน ก็ขอบคุณไปยังรัฐบาลอีกเช่นเดียวกัน งบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปีนี้ ๑๒๖,๐๖๗.๑ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๑๔.๘ เปอร์เซ็นต์ หรือเพิ่มขึ้น ๑๖,๒๑๔ ล้านบาท  
กรมปศุสัตว์ก็ได้เพิ่มขึ้นครับ กรมการข้าวน่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง จาก ๒,๐๐๐ ล้านบาทเศษ  
เป็น ๑๗,๓๔๓.๓ ล้านบาท เราจะได้สู้กับประเทศอื่น ๆ ได้ในการผลิตพันธุ์ข้าวให้หลากหลาย
มากขึ้น กรมชลประทานก็ได้เพิ่มขึ้นจาก ๗๗,๕๓๒.๕ ล้านบาท สิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์
เพราะว่ามีรฐัมนตรีท่ีตั้งใจจะท างานดูแลพี่น้องประชาชน  
  อีกเรื่องหนึ่งครับ อีกท่านหนึ่งท่ีมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งท่านประธานครับ 
ท่านพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ขออนุญาตเอ่ยนามท่านหน่อยครับ ถ้ารัฐบาลฟังท่าน แนวทาง 
ในการแก้ไขปัญหาในการบินไทยไม่มีใครรู้ดีเท่าท่านครับ ฟังท่านเถอะครับ แล้วจะน าไปสู่
การฟื้นฟูการบินไทยได้อย่างแน่นอนครับ ท่านประธานครับ ผมพูดเรื่องรายได้และการใช้
บุคลากรมาแล้วนะครับ  
  ค าถามท่ี ๓ ค าถามสุดท้ายครับ ค าสุดท้ายก็คือค าร้องขอ ร้องขอไปยังรัฐบาล 
ร้องขอไปยังกระทรวงกลาโหม ท่านโปรดเถอะครับ พักการซื้ออาวุธเสียที ผมให้พักนะครับ 
ไม่ได้ให้หยุด ให้พักการซื้ออาวุธ ๘ ปีมาแล้ว ท่านเติมอาวุธ เติมอาวุธ เติมอาวุธ แล้วมันไป
กระทบอะไรครับ เค้กก้อนนี้มีเงินอยู่ก้อนเดียวกระทบอะไร กระทบเกษตร กระทบการศึกษา 
ท่านประธานท่ีเคารพครับ ขณะนี้หนี้สินสาธารณะ หนี้สินครัวเรือนมหาศาลเลย หนี้สิน
ครัวเรือนเกษตรดังชาร์ต (Chart) ท่ี ๑๐  ๑๑  ๑๒  ๑๓  ๑๔  ๑๕ นี่นะครับ จะเห็นว่ามันมีแต่
ชันขึ้น มันไม่ได้ดิ่งหัวลงเลยเพราะฉะนั้นหยุดเถอะครับ เห็นใจเด็กนักเรียน เห็นใจเกษตรกร
เอามาท าอะไรช่วงนี้ ยังไม่ถึงสถานการณ์ท่ีเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งครับ ความมั่นคงฟู้ดซีเคียวรติี 
(Food Security) ส าคัญท่ีสุดขณะนี้ครับ เราจะสามารถส่งออกน าเงินรายได้เข้าสู่ประเทศ 



๑๐๒๐ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริวรรณ ๕๑๐/๒ 
 
มหาศาลครับ ถ้าเราเติมเงินลงไปเพื่อให้มันสู้กับต่างประเทศได้ ท่านประธานท่ีเคารพครับ 
ตลาดน าการผลิตมาถูกทางแล้ว เกษตรแปลงใหญ่สมาร์ตฟาร์มมิง (Smart Farming) เกษตร 
๔.๐ ผมเชิญหน่วยราชการมาหลายหน่วยไปไม่ถึงไหนเลยครับ มันยังเป็นเกษตร ๒.๐ อยู่เลย 
เพราะอะไรครับ เพราะท่านไม่เติมเงินไปให้เขา เพราะฉะนั้นผมถึงต้องตั้งอนุกรรมาธิการ
ขึ้นมาอีกคณะหนึ่งเพื่อปฏิวัติเกษตรกรรมครับท่านประธาน เพื่อผลักดันให้เกิดขึ้นให้ได้ 
เพราะว่าการเกษตรนั้น เป็นเครื่องยนต์เครื่องใหญ่ท่ีจะผลักดันประเทศของเราไปสู่
ความส าเร็จ ไปสู่รายได้ให้พี่น้องประชาชนคนไทยท้ังประเทศ ท่านประธานครับ ผลไม้ก็เป็น
อีกเรื่องหนึ่งนะครับ ผมต้องขอขอบคุณกรรมาธิการของผมท้ัง ๑๕ ท่าน ท่ีกรุณาร่วมกัน
ท างาน เราไปพบท่านเอกอัครราชทูตประชาชนจีนเพื่อผลักดันอะไรครับ ทุเรียน -------- 
 

- ๕๑๑/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๒๑ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ธัญรดา ๕๑๑/๑ 
 
แล้วก็ต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ท่ีสามารถบูรณาการเข้าด้วยกัน แล้วก็เห็นปัญหาลดโลจิสติกส์ (Logistics)  
ทางบกลงเพิ่มโลจิสติกส์ (Logistics) ทางน้ า ทางเรือมากยิ่งขึ้นเพื่อแก้ปัญหานี่มาถูกทาง 
แล้วครับ เราท าอะไรต่อครับ กรรมาธิการก าลังจะมอบประกาศนียบัตรและเข็มให้กับบรรดา
ผู้ท่ีสนับสนุนเป็นตลาดให้กับพี่น้องเกษตรกร ก็รอความหวังจากท่านประธานชวน หลีกภัย 
ท่านจะกรุณาเมตตามามอบ ซึ่งจะเป็นศักดิ์ศรีเป็นเกียรติยศส าหรับผู้สนับสนุนพี่น้อง
เกษตรกรโดยสนับสนุนการตลาดยกตัวอย่างมิลลิ ซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) ข้าวเหนียว
มะม่วง ปตท. เติมน้ ามันแถมมะม่วง บางจากก็เช่นเดียวกัน เหล่านี้ต้องให้ก าลังใจเขาครับ
แล้วยังมีทุกจังหวัดเราประสานไปทุกจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดนี่ส าคัญท่ีสุด เพราะท่านเป็น
ประธานในการท่ีจะแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรในจังหวัด ปรากฏว่าบางเดือนไม่มีประชุมหรอก 
แล้วเราก็จะเห็นภาพเกษตรกรเอาผลไม้มาท้ิงมาท าลายเพราะราคามันขายไม่ได้ และผม 
ท าหนังสือถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดท าเชิงรุก 
ประชุมทุกเดือนเรื่องการแก้ไขปัญหานี้แล้วข้อมูลต้องพร้อม แล้วเราจะไม่เห็นภาพอย่างนี้
เกิดขึ้น การแปรรูปล าไย มะม่วง ท่านศรีนวล บุญลือ มาพอดีเลย มะม่วง ล าไยของเชียงใหม่
ของท่าน ส.ส. รังสรรค์ มณีรัตน์ มันควรจะแปรรูปให้ยั่งยืนได้แล้ว ไม่ใช่มาเรียกร้องราคา
ตกต่ าให้รัฐบาลชดเชย เราแปรรูปราคามันจะสูงเสียด้วยซ้ าเพียงแต่รัฐบาลเอาจริงเอาจัง  
เติมเงินลงไป รวมท้ังอุตสาหกรรม รวมท้ังกระทรวงการอุดมศึกษา รวมท้ังมหาวิทยาลัย 
ในพื้นท่ีท าวิจัย เขาสนับสนุนจริง ๆ จัง ๆ ผมว่าล าไยมีมูลค่ามหาศาล อันนี้ผมพูดถึงเกษตร  
  เอาด้านการศึกษาบ้างครับ ท่านดอกเตอร์เชิดศักดิ์ ศุภโสภณ ท่านเคยเป็น
อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบ ท่านเป็นคนสุพรรณบุรี ท่านบอกณัฐวุฒิต่อหัว ๓,๕๕๐ 
มันใช้มาเป็น ๑๐ ปีแล้ว เห็นไหมครับ เห็นความขาดแคลนเหล่านี้ไหม แล้วท่านยังไปซื้อ
อาวุธอยู่ ท่านประธานเห็นไหมครับ ท่านผู้อ านวยการสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา ผู้อ านวยการ
โรงเรียนสูงสุมารผดุงวิทยบ์อกผม ณัฐวุฒิภารโรงเกษียณไปตัดอัตราท้ังหมดเลย ไม่ได้เงินท่ีจะ
มาจ้างแล้วให้ฉันไปเป็นภารโรงด้วยหรืออย่างไร นี่ความจ าเป็นเหล่านี้ 
  นอกจากนั้นครับ ผู้อ านวยการแต่ละโรงเรียนต้องทอดผ้าป่า ทอดผ้าป่าเพื่ออะไร 
เพื่อเอากองทุนไปจ้างครู แล้วท าไมผู้ว่าซีอีโอ (CEO) ถ้ามันติดระเบียบแก้ไขเถอะครับ  
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าซีอีโอ (CEO) สามารถจัดสรรงบประมาณไปจ้างครูเสริมในโรงเรียน 



๑๐๒๒ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ธัญรดา ๕๑๑/๒ 
 
ต่าง ๆ ภาษาจีนบ้าง ภาษาอังกฤษบ้าง โดยเฉพาะภาษาจีนควรจะเป็นเซกคันด์แลงเกวจ 
(Second Language) เสียแล้วครับ ไม่ควรเป็นเทิร์ดแลงเกวจ (Third Language) เพราะจะ
ทวีความส าคัญขึ้นเรื่อย ๆ แล้วก็สามารถสื่อสารกันได้มากกว่าภาษาอังกฤษเสียด้วยซ้ าไป 
ในแต่ละครอบครัว มีคนจีน มีอากู๋ อาม่า อากง เหล่านี้สื่อสารได้ นอกจากนั้นครับ เราเป็น
เกษตรสมาร์ตฟาร์มเมอร์ (Smart Farmer) ไม่มีอะไรสนับสนุนเขาเลย โดรน (Drone) ก็ไม่มี 
รถท่ีจะท าการเกษตรสมัยใหม่ก็ไม่มี เราต้องเตรียมให้เขาครับ เพื่อจะรวมกลุ่มส่งเสริมเขา  
ให้เขาสามารถท่ีจะเป็นอย่างท่ีเราตั้งใจได้ครับ ท่านประธานท่ีเคารพครับ ดูงบประมาณ
กระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหมกับกระทรวงศึกษาธิการ ชาร์ต (Chart) ๑๔ เป็นอยา่งนี้ 
ท่านประธานครับ ดูงบประมาณ --------------------------------------------------------------- 
 

- ๕๑๒/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๒๓ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       สวรรยา ๕๑๒/๑ 
 
งบประมาณผูกพันเริ่มปี ๒๕๖๖ ครับ กระทรวงกลาโหม ผูกพัน ๒๕,๒๘๗ ล้านบาท 
กระทรวงศึกษาธิการผูกพัน ๔,๗๑๒ ล้านบาทแล้วถ้ารวมทุกปี มากระทรวงกลาโหมผูกพันไป
เท่าไรแล้วครับ กระทรวงกลาโหมผูกพันไปแล้ว ๑๔๓,๕๘๖ ล้านบาท นั่นหมายความว่าอะไร 
ปีหน้าฉันจองแล้วนะ ปี ๒๕๖๗ ปี ๒๕๖๘ ฉันจองแล้วนะ ปี ๒๕๖๙ ฉันก็จองอีกเหมือนกัน  
นี่ล่ะครับความเหลื่อมล้ ามันถึงเกิดขึ้น แล้วท่านเอาไปซื้ออาวุธ ๆ อย่างนี้ ท่านประธานครับ  
ดูกระทรวงศึกษาธิการเปรียบเทียบกับกระทรวงกลาโหม ๑๔๓,๐๐๐ กระทรวงศึกษาธิการ
ผูกพัน ๗,๗๐๔ ล้านบาท มันเทียบกันไม่ได้เลยแล้วมันจะไปสู้ใคร บ้านเมืองไปแก้ปัญหา 
ได้อย่างไรครับ  
  ท่านประธานครับ ค าร้องขอสุดท้ายนะครับ เมื่อปีท่ีผ่านมาน้ าท่วมทุ่งลุ่มต่ า
เจ้าพระยาอย่างน้อย ๆ ๔ ทุ่ง ทุ่งบางบาล ทุ่งผักไห่ ทุ่งเจ้าเจ็ด ทุ่งโพธิ์พระยา ท่วมมากกว่า 
ปี ๒๕๕๔ อีก แล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับ ขณะนี้ช่วยเหลือทุ่งเหล่านี้ตอนน้ าท่วมคนโน้นไป  
คนนี้ไป พอเลิกท่วมต่างคนต่างไม่เห็นหน้าท้ิงภาระให้กับเจ้าของพื้นท่ี เกษตรกร เจ้าของ
บ้านเรือน ถนนหนทาง อบต. ต้องรับผิดชอบ ท่านประธานครับ  สิ่งเหล่านี้ท่วม ๑๐๐ 
เปอร์เซ็นต์ ช่วย ๒๐ เปอร์เซ็นต์อย่างนี้จะอยู่ได้อย่างไรครับ เพราะฉะนั้นส านักงานทรัพยากร
น้ าแห่งชาติ งบประมาณเพียง ๙๕๕ ล้านบาทนี้ ในฐานะท่ีเป็นผู้ท่ีจะบูรณาการระหว่าง 
กรมชลประทานก าหนดเถอะครับ เลิกคอนเซ็ปต์ (Concept) เดิม ๆ มาใช้คอนเซ็ปต์ (Concept) 
ใหม่ครับ ทุ่งรับน้ าเหล่านี้ต้องได้สิทธิพิเศษถ้าประกาศเป็นเขตภัยพิบัติเอาไปเลย เหมือนกับ
นายกรัฐมนตรีเมื่อปี ๒๕๕๔ ให้ไปเลยหลังละ ๕,๐๐๐ บาท ๕,๐๐๐ บาท ๕,๐๐๐ บาท ปภ. อยู่ 
ระเบียบ ปภ. ไม่เอื้ออ านวยเลยนะครับ งบผู้ว่าราชการจังหวัด ๒๐ ล้านบาท บางจังหวัด 
มีไม่ถึงแล้วจะไปช่วยอย่างไร แล้วถนนหนทางก็ให้ได้แต่หินคลุกไม่สามารถท่ีจะดูแล 
ได้ท้ังหมด ส่ิงเหล่านี้ท่านประธาน เรารับน้ าป้องกันไม่ให้น้ ามาท่วม กทม. กทม. ต้องมาช่วย
เราเสียด้วยซ้ าไป ฝากถึงคุณชัชชาติครับ เรารับความเดือดร้อนความล าบาก ห้องส้วมยังไม่มี
จะเข้าเลย ส่ิงเหล่านี้ล่ะครับ เพราะฉะนั้นกรมชลประทานต้องคิดใหม่ ส านักงานทรัพยากร
น้ าต้องต้องคิดใหม่ว่าทุ่งเหล่านี้จะช่วยเหลือเขาอย่างไร ถนนหนทางนายกบัญชา สุนทรีเกษม 
หมู่บ้านมีท้ังหมด ๑๘ หมู่ครับ แล้วจะเอาเงินท่ีไหนไปซ่อม แล้วใครท่ีอยู่กับชาวบ้าน 
ชาวบ้านด่าใคร ด่านายกรัฐมนตรีนะครับ แล้วจะไปเอาเงินจากไหน กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นช่วยจัดสรรงบอุดหนุนไปให้ด้วยครับ เพราะฉะนั้นการดูแลอย่างนี้มันจะเกิดท าให้ 



๑๐๒๔ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       สวรรยา ๕๑๒/๒ 
 
เขายินดีท่ีจะเป็นทุ่งรับน้ าครับ ท่านช่วยเปลี่ยนแนวความคิดด้วยครับ ท่านประธานท่ีเคารพ 
ผมต้องขอขอบคุณท่านรองอธิบดีกรมชลประทานท่านดอกเตอร์ ทวีศักดิ์ ธนเดชเดโช  
ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ ปีนี้ฝนมาเร็วก่อนฤดูฝนบางทุ่งยังไม่ได้เก็บเกี่ยว โดยเฉพาะ 
ทุ่งโพธิ์พระยา ต าบลวัดโบสถ์ อ าเภอบางปลาม้า ต าบลบางพลับ อ าเภอสองพี่น้องท านา  
ช้ากว่าเขา ถ้าไม่ไปช่วย ข้าวไม่ได้เกี่ยว ทุ่งเจ้าเจ็ด อ าเภอบางปลาม้ากับอ าเภอสองพี่น้อง 
ท านาใหม่แล้ว ถ้าไม่ไปช่วยข้าวท่ีหว่านไปท้ังพันธุ์ข้าว ท้ังปุ๋ยท้ังอะไรลงทุนไปแล้วเสียหาย 
ก็นับว่าโชคดีท่านไปดูแลด้วยตัวเองเลย ไปบังคับบัญชาด้วยตัวเอง ต้องขอขอบพระคุณไว้  
ณ โอกาสนี้ด้วยครับ  
  ท่านประธานผมสรุปอย่างนี้ครับ ผมอภิปรายมาท้ัง ๓ ค า ค าถาม ค าแนะน า 
ค าร้องขอนี่นะครับ ก็หวังว่ามันจะเข้าหูท้ังสองหูของผู้เกี่ยวข้อง อย่าให้เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาครับ 
เพราะนั่นคือความเดือดร้อนความทุกข์ของพี่น้องประชาชน ท่านประธานครับ ผมสรุปสุดท้าย
จริง ๆ รัฐบุรุษอาวุโส ดอกเตอร์ปรีดี พนมยงค์ เป็นนายกรัฐมนตรีคนท่ี ๗ ของประเทศไทย 
ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีนานเท่าไรครับ ๑๕๒ วัน แต่คนไทยท้ังประเทศระลึกถึงท่าน 
เคารพท่าน เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่อยู่นานหรืออยู่เร็วมันอยู่ท่ีผลงานต่างหากท่ีประชาชน 
เขาจะจารึกไว้ในหัวใจว่าใครนั้นท างานเพื่อเขา ใครนั้นท างานเพื่อนบ้านเมือง ใครนั้นส่งต่อ
บ้านเมืองไปให้กับลูกหลานในอนาคตด้วยความอุดมสมบูรณ์ ด้วยความเจริญก้าวหน้า ฝากไว้
ด้วยครับ ขอบพระคุณครับ 
 

- ๕๑๓/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๐๒๕ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         วาสนา ๕๑๓/๑ 
 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบพระคุณครับ 
ท่านจุลพันธ์มีอะไรหาหรือครับ เชิญครับ  
  นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ (เชียงใหม่)  :  ท่านประธานท่ีเคารพ ผม จุลพันธ์ 
อมรวิวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ในฐานะวิป (Whip) 
ฝ่ายค้านครับ ท่านประธานครับ เราเดินการประชุมมาจนเวลานี้แล้วเกือบ ๕ ทุ่ม วันนี้มันมี
เรื่องของข้อตกลงในเรื่องของเวลาท่ีใช้ในแต่ละวัน ซึ่งพรรคร่วมฝ่ายค้านในวันนี้ใช้เวลาไป
รวมท้ังสิ้นประมาณ ๕ ชั่วโมงครึ่งเศษ ๆ แต่ว่าพรรคร่วมฝ่ายรัฐบาลและ ครม. ในวันนี้ 
เดินเวลาไปแล้ว ๗ ชั่วโมง ๔๕ นาที เฉลี่ยโดยประมาณนะครับ ซึ่งเกินกว่า ๗ ชั่วโมงครึ่ง 
ท่ีเราได้พูดคุยกันไว้ ต้องเรียนด้วยความเคารพนะครับ พวกผมไม่มีเจตจ านงท่ีจะยับยั้ง 
การอภิปรายของเพื่อนสมาชิกแล้วก็ทาง ครม. เพียงแต่ว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นวัตถุประสงค์ของการ
ก าหนดเวลาในแต่ละฝ่ายในแต่ละวัน เพื่อให้การอภิปรายมีสมดุลครับ ตอนนี้พรรคร่วม  
ฝ่ายค้านเหลืออีกเพียงแค่ ๔ ท่าน ถ้าท่านประธานจะกรุณาขอได้โปรดให้ทางพรรคร่วม 
ฝ่ายค้านได้อภิปราย ๔ ท่านต่อเนื่องนะครับ ก็จะมีความต่อเนื่องของเนื้อหาด้วย แล้วเราก็จะ
ได้รับฟังเพื่อนสมาชิกฝ่ายรัฐบาลในส่วนท่ีเหลือ พวกเรายินดีท างานร่วมด้วยครับ แล้วก็ 
ลงมติกันในคืนนี้ครับ  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ก็เป็น
ข้อเสนอท่ีน่ารับฟังครับ บางทีผมฟังท่านสมาชิกพูดมาท้ังวัน มันไม่จ าเป็นต้องพูดให้ครบเวลา 
ถ้ามันไม่มีอะไรจะพูดแล้วไม่ต้องพูดก็ได้นะครับ คงไม่มีอะไรต้องเสียหน้า 
  นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ (เชียงใหม่)  :  ท่านประธาน ผมไม่ได้เสนอให้พูด
น้อยลงนะครับ มิได้ครับ ผมก าลังพูดถึงเรื่องของเวลาท่ีได้มีข้อตกลงครับ เพียงแต่ว่าเวลานี้
ของพรรคร่วมฝ่ายค้านยังเดินไม่ถึงเวลานั้น แต่ว่าของพรรคร่วมรัฐบาลเกินเวลาแล้ว ผมก็ขอ
ความกรุณาให้พรรคร่วมฝ่ายค้านท่ีเหลือ ๔ ท่านได้ใช้สิทธิอภิปรายจนครบถ้วน แล้วก็ได้เริ่ม
ของพรรคร่วมฝ่ายรัฐบาลท่ีมีความประสงค์จะอภิปรายต่อไปครับ  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ผมก าลังให้
เจ้าหน้าท่ีเช็ก (Check) เวลาอีกครั้งหนึ่งนะครับ หลังจากท่ีท่านณัฐวุฒิได้ใช้ไปถึง ๓๔ นาที 
คือผมก็นั่งฟังตลอดถึงแม้บางครั้งลงไปข้างล่างก็ยังฟังนะครับ แต่ว่าบางทีก็ซ้ ากันไปซ้ ากันมา 
วนเวียนกันไปวนเวียนกันมาอยู่นี่ล่ะครับ คือไม่ใช่ว่าก าหนดเวลากันฝ่ายละเท่านั้นเท่านี้ 



๑๐๒๖ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         วาสนา ๕๑๓/๒ 
 
ก็ต้องเอาให้เต็มเวลาเลย แต่ว่าถ้ามันจ าเป็นต้องเต็มเวลาก็เต็มนะครับ ประธานก็ไม่มีปัญหา 
เพียงแต่ฟังดูแล้วบางทีมันก็ซ้ ากันไปซ้ ากันมา วนไปวนมาอยู่อย่างนี้ ก็อยากจะให้ท่านสมาชิก
ค านึงถึงเรื่องพวกนี้ด้วย บางทีเพื่อนพูดมาเยอะแล้ว ได้เนื้อหาสาระแล้ว ถ้าเราพูดก็จะพูด 
ค าเดิมก็ควรจะปรับได้นะผมว่า ขณะนี้เวลาของ ครม. กับฝ่ายรัฐบาลเหลือ ๑ ชั่วโมง ๒๕ นาที 
๔๐ วินาที ส่วนฝ่ายค้านเหลือ ๑ ชั่วโมง ๑๙ นาที ๒๕ วินาที ของประธานเหลือเยอะครับ  
แต่ประธานก็ไม่จ าเป็นต้องใช้ล่ะครับ ของประธานเหลือ ๒ ชั่วโมงเศษครับ 
 

- ๕๑๔/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๒๗ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   เสาวลักษณ์ ๕๑๔/๑ 
 
  นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ (เชียงใหม่)  :  ท่านประธานครับ ท่ีผมได้กล่าวนั้น
เป็นของเวลาท่ีใช้ในแต่ละวันครับ เรามีข้อตกลงกันว่าในวันแรกท่ีมีประชุมจะเดินเวลาให้ได้
ฝ่ายละ ๗ ชั่วโมง วันท่ี ๒ และวันท่ี ๓ คือวันนี้เดินเวลาให้ได้ฝ่ายละ ๗ ชั่วโมงครึ่ง ซึ่งทาง
ฝ่ายรัฐบาลด้วยความเคารพครบแล้ว ซึ่งผมไม่ติดใจถ้าจะเดินการประชุมต่อในส่วนของ
ฝ่ายรัฐบาลด้วยความยินดีครับ เราพร้อม เพียงแต่ว่าเมื่อครบแล้วก็ควรจะเป็นสัดส่วน 
พรรคฝ่ายค้านเพ่ือให้เวลามันได้สมดุลกันเท่านั้นเองครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ตามรายชื่อ 
ท่ีเสนอมาครับ 
  นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ (เชียงใหม่)  :  ๔ ท่าน ของพรรคร่วมฝ่ายค้าน ๔ ท่าน
ต่อเนื่องครับ  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ต่อไปเชิญ
ท่านอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ๘ นาที ตามด้วยท่านยศวัฒน์ มาไพศาลสิน ๕ นาทีนะครับ 
  นาบอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม (ลพบุรี)  :  กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ  
ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผม นายอุบลศักดิ์  บัวหลวงงาม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดลพบุรี พรรคเพื่อไทย ท่านประธานครับ วันนี้เราก าลังพิจารณาร่างพระบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณ ๓.๑๘๕ ล้านล้านบาท 
เงินกู้ท่ีขาดดุล ๖๙๕,๐๐๐ ล้านบาท งบกลางมีอยู่ประมาณ ๕๙๐,๔๗๐ ล้านบาทครับ  
ท่านประธานท่ีเคารพ เกษตรผิด พาณิชย์พลาด ภาคเกษตรจึงตายอนาถ ผมอยากจะขอ
กราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพหลาย ๆ ครั้ง เนื่องจากว่าวันนี้น้ าคือชีวิต ขอให้ทาง
ฝ่ายโสตช่วยกรุณาเปิดด้วยครับ 
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดคลิปภาพและเสียง) 
  นาบอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม (ลพบุรี)  :  ท่านประธานครับ น้ าคือชีวิตของ 
พี่น้องประชาชนท้ังประเทศ ตราบใดท่ีประชาชนยังอดน้ าอยู่ ผมก็จะดื่มน้ าประชดรัฐบาลไป
เร่ือย ๆ ผมต้องกราบเรียนให้เห็นว่าพรรคเพื่อไทยนั้นมีโครงการผันน้ าจากโขง เลย ชี มูล ป่า
สัก กก ปิง น่าน เจ้าพระยา ป่าสัก และพี่น้องเกษตรกรจะต้องมีกระทรวงการข้าว  
ซึ่งได้ผ่านกรรมาธิการสามัญเพ่ือเข้าบรรจุวาระสอง ส่วนสภาจะเห็นด้วยหรือไม่ แน่นอนที่สุด
ท่ีดินครับ พรรคเพื่อไทยมีนโยบายชัดเจนว่าท าอย่างไรท่ีพี่น้องเกษตรกรท่ีอาศัยอยู่อย่างช้านาน 



๑๐๒๘ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   เสาวลักษณ์ ๕๑๔/๒ 
 
เมื่อพิสูจน์สิทธิได้ควรจะออกโฉนดท่ีท ากินให้กับราษฎรท้ังประเทศ ท่านประธานท่ีเคารพครับ 
ผมเรียนนิดหนึ่งว่าน้ าท่ีมาท่ีไป น้ าบนฟ้า น้ าบนดิน น้ าบาดาล และน้ าใต้ดิน ท่านทราบไหม
ว่าท่ีผิวน้ าท่ีท่านเห็นอยู่ หนอง คลอง บึง มีอยู่ประมาณ ๔๐,๐๐๐-๕๐,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 
ท่านทราบไหมว่าน้ าท่ีอยู่ใต้ดินมีอยู่ประมาณ ๑.๑๓ ล้านลูกบาศก์เมตร จะเห็นว่าน้ าบนดิน 
มีน้อยกว่าน้ าใต้ดิน ต้องกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่าท่ีผ่านมาประเทศไทย
บริหารจัดการน้ าโดยค านึงถึงการเก็บน้ าไว้บนผิวดินเป็นหลัก เช่น สร้างเขื่อน อ่างเก็บน้ า 
ฝาย ขุดคลอง ลอกคลอง หนอง คลอง บึง ท้ังหลายก็ไม่แปลกเลยว่าการสร้างภาชนะรองรับน้ า 
ใคร ๆ ก็อยากได้ดั่งท่ีท่านเห็นอยู่นั้น ท่ีแท้จริงแล้วปัจจุบันนี้เก็บน้ าไว้บนดินใช้งบประมาณสูง 
เพราะเราต้องการและเราต้องใช้ท่ีดินอย่างมหาศาลในการก่อสร้าง ท่านประธานท่ีเคารพ 
ต้องเรียนว่านอกจากนี้เรายังสูญเสียน้ าไปอย่างมากมายเพราะทุกวันแสงแดดจะเผาผลาญ  
ท าให้น้ าระเหยไปเสียหมดก่อนท่ีจะน าน้ าไปใช้ในยามหน้าแล้ง ---------------------------------- 
 

- ๕๑๕/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๒๙ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สิริพร ๕๑๕/๑ 
 
ยิ่งไปกว่านั้นปัจจุบันยังมีสารพิษมากมายท่ีปะปนมากับน้ า ไม่ว่าจะยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลง 
ปุ๋ย มูลสัตว์ต่าง ๆ ท าให้น้ าเน่าเสีย น ามาใช้ประโยชน์ไม่ได้ อาบก็คัน ดื่มก็ไม่ได้ ผมอยากจะ
ชี้ให้เห็นว่าประเทศเรานั้นมีน้ าบาดาลอยู่ประมาณ ๑.๑๓๓ ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งมากกว่า 
เขื่อนภูมิพลเกือบ ๑๐๐ เท่า แล้วท าไมประเทศเราจึงไม่น าน้ าบาดาลหรือไม่เอาน้ าบาดาล 
มาให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ ผมอยากจะกราบเรียนว่าสภาพท่ีผ่านมาปีหนึ่งเราใช้งบประมาณ
เป็นแสนล้านบาทในการก่อสร้าง แต่งบประมาณในด้านน้ าใต้ดินนั้นเรามีถึงไม่ เกิน ๓,๐๐๐ 
ล้านบาท ท่านประธานครับ ผมอยากจะชี้ให้ทางรัฐบาลได้เห็นว่าขณะนี้พี่น้องเกษตรกรได้รับ
โครงการน้ าบาดาลเพื่อการเกษตรสามารถปลูกมันส าปะหลังได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นไร่ละ ๑๐ ตัน 
จากเดิมท่ีใช้น้ าฝนปลูกสามารถเก็บเกี่ยวได้ไร่ละ ๑ ตันเท่านั้นเองครับ อ้อยท่ีปลูกโดยใช้ 
น้ าบาดาลจะผลิตเพิ่มขึ้นได้ไร่ละประมาณ ๒๐-๒๕ ล้านตัน จากเดิมซึ่งใช้น้ าฝนและผลิต 
ไร่ละไม่ถึง ๑๐ ล้านตัน นอกเหนือจากนั้นเกษตรกรสามารถปลูกพืชในหน้าแล้งได้ เช่น  
แก้วมังกร ผักกาดหัว มันเทศ ผักชี สามารถสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนอย่างมหาศาล 
แต่อย่างไรก็ตามท่านประธานเห็นไหมว่าน้ าบาดาลถ้าสามารถเอามาใช้ได้จะเกิดประโยชน์  
อย่างมากมายมหาศาลต่อพี่น้องประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเกษตร จึงเห็นว่า
ควรสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาเรื่องน้ าใต้ดิน ผมชี้ให้เห็นว่าวันนี้กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์มีงบประมาณเพียง ๑๐๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท หน่วยงานต่าง ๆ นั้นซึ่งผมกราบเรียน
ท่านประธานและรัฐบาลได้ทราบว่าคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแนวทางการบริหาร
จัดการลุ่มน้ าท้ังระบบ ๒๒ ลุ่มน้ า โดยท่ีพรรคเพื่อไทยได้เสนอตั้งแต่ท่ีท่านประธานสภาได้รับ
โปรดเกล้าฯ รุ่งขึ้นวันท่ี ๔ มิถุนายน เราเสนอเลยครับโครงการผันน้ าโขง เลย ชี มูล ป่าสัก 
โครงการผันน้ าโขง กกอิง น่าน เจ้าพระยา ป่าสัก รายละเอียดต่าง ๆ อยู่ในเล่มเรียบร้อย 
แล้วครับ ถ้าหากว่ารัฐบาลประยุทธ์จะใช้งบประมาณงบกลางประมาณไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ 
ล้านบาท ท่านสามารถท่ีจะผลิตน้ าได้ใช้ตลอด ภาคอีสาน ๒๐ จังหวัด ภาคเหนือ ๑๗ จังหวัด
ภาคกลาง ๒๖ จังหวัดจะมีน้ าใช้ตลอดปี ในขณะเดียวกันงบดังกล่าวนั้นจะใช้เงินไม่เกิน 
๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาทจากค านวณเบื้องต้น เราก็มีการท่ีจะสร้างเขื่อนกั้นน้ าเค็มจากบางปะกง 
เจ้าพระยา แม่กลอง ท่าจีน ๔ จุด ก็จะท าให้พี่น้องเกษตรกรภาคกลางได้มีโอกาสได้ใช้น้ า
เพราะท่ีผ่านมานั้นคนกรุงเทพฯ ดื่มน้ าเค็มเพราะน้ าทะเลหนุน ดังนั้นอยากเห็นรัฐบาล
ประยุทธ์ได้ใช้งบประมาณในการตัดสินใจ แต่ถ้าหากรัฐบาลชุดนี้ไม่ท าอีกไม่ถึงปีข้างหน้า  



๑๐๓๐ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สิริพร ๕๑๕/๒ 
 
ถ้าพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเราจะใช้งบประมาณบูรณาการลุ่มน้ าท้ัง ๒๒ ลุ่มน้ าครับ ผมจึง
อยากจะกราบเรียนว่าการจัดสรรงบประมาณนั้น ๕๐๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท ปีหนึ่งเอาไปท า
อะไรบ้าง วันนี้ผมจะไม่ไปเบียดงบปกติท่ีท่านได้จัดสรรมานั้น แต่อย่างไรก็ตามผมหวัง 
เป็นอย่างยิ่งว่ารายละเอียดมันอยู่ในรูปเล่มเรียบร้อยแล้ว ฝากท่านนายกประยุทธ์ท่านเคย
รับปากเมื่อ ๓ ปีท่ีแล้วในฐานะท่ีเคยอยู่ลพบุรี โครงการสร้างเขื่อนป่าสักเราได้ท ามา ๒๗ ปี 
ตั้งปี ๒๕๓๗ ปรากฏว่าพี่น้องชาวอ าเภอพัฒนาและใกล้เคียงเดือดร้อนอย่างแสนสาหัส 
เพราะน้ าไปท่วมสะพานข้ามระหว่างต าบลมะนาวหวาน ซึ่งจะต าบลน้ าสุด ต าบลห้วยขุนราม 
ส่วนทางตะวันตกจะมีโคกสลุง มีประชากรไม่ต่ ากว่า ๑๔,๐๐๐ คน เขตพัฒนาระหว่างท่ี  
๒ พื้นท่ีท่ีแม่น้ าไหลผ่าน จะมาราชการท่ีอ าเภอจะต้องนั่งรถไปจังหวัดสระบุรีย้อนกลับมา 
ส่วนฝ่ังตะวันตกซึ่งไปท าไร่อยู่เขตตะวันออกก็เช่นเดียวกัน ---------------------------------------- 
 

- ๕๑๖/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๓๑ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศันสนีย์ ๕๑๖/๑ 
 
ท่านประยุทธ์เคยบอกว่าจะจัดสรรงบประมาณให้ วันนี้ขอทวงนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
แขวงการทางได้ออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องเรียนว่า 
ฝ่ายมลพิษบอกว่ากลัวถ้าสร้างสะพานจะมีขยะ ถ้าคิดแบบโง่ ๆ แบบนี้ผมว่าอย่าไปรับราชการ
เลยครับ ขยะก็หาทางจ ากัดได้ นั่นฝากท่านรัฐบาลครับ อีกส่วนหนึ่งเขาเรียกว่า ฝายมโนรมย์  
ถ้าหากว่าสร้างเขื่อนมโนรมย์ได้คน ๒๖ จังหวัดจะมีน้ าใช้ เขาเรียกเขื่อนมโนรมย์-ป่าสัก หรือ
เจ้าพระยา-ป่าสัก ลุ่มน้ านี้ คลองนี้สร้างมามันยังไม่สะเด็ดน้ านะครับ เมื่อสักครู่เกินตั้งเป็น
ชั่วโมงหนึ่ง ท่านประธาน โอเค (OK) อีกนิดเดียวจบครับ ออดหรือยังท่านประธาน 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เลยมาเกือบ 
๔ นาทีแล้วครับ  
  นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม (ลพบุรี)  :  คือผมไม่ได้ยินหูอื้อครับ ก็หวังว่า 
ท่านประธานก็คงจะเข้าใจ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ผมก็ให ้
แต่ละฝ่ายควบคุมเวลาเอง 
  นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม (ลพบุรี)  :   จุดเดียวครับ สุดท้ายของสุดท้าย
ท่านประธานท่ีเคารพ ดังนั้นอยากให้รัฐบาลสร้างเขื่อนตรงมโนรมย์ ลุ่มน้ านี้จะมาถึงเขื่อน
พระราม ๖ สระบุรี พระนครศรีอยุธยาจนถึงบางปะกงคือฉะเชิงเทรา อีกเส้นทางหนึ่งคือ
เรียกว่าสิงห์บุรี เขาเรียกล าน้ าสิงห์บุรี ลพบุรี และพระนครศรีอยุธยา สร้างเขื่อนอีก ๒ จุด 
คือท่ีต าบลบางคู้กับต าบลโพตลาดแก้ว ๑ เขื่อน และท่ีต าบลโก่งธนูจะมีน้ าใช้ตลอดปีครับ 
และพี่น้องภาคกลางก็จะมีน้ าใช้ตลอดปี ท่านประธานครับ ต้องขอบคุณถ้ารัฐบาลชุดนี้ไม่ท า 
พรรคเพื่อไทยคิดให้ประยุทธ์ท า ถ้าประยุทธ์ไม่ท าเท่ียวหน้าพรรคเพื่อไทยท าเองครับ 
ขอบคุณครับ  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ
ก็เลยเวลามานานแต่ว่าผมก็ไม่อยากไปรบกวน อยากให้แต่ละฝ่ายควบคุมเวลากันเองนะครับ  
เชิญท่านยศวัฒน์ มาไพศาลสิน เชิญครับ 
   (นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ (เชียงใหม่ )  :  ท่านประธานครับ ผมประท้วง 
ท่านประธานครับ ข้อบังคับ ข้อ ๙ ครับ 



๑๐๓๒ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศันสนีย์ ๕๑๖/๒ 
 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านประท้วง 
   นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ (เชียงใหม่)   :  การควบคุมการประชุมครับ 
ท่านประธาน ผมได้ชี้แจงชัดเจนแล้วนะครับ เวลาของพรรคร่วมรัฐบาลเกินกว่าข้อตกลง  
๗ ชั่วโมงครึ่ง ถ้าท่านจะเดินการประชุมโดยเอาเวลาของรัฐบาลมาเบียดบังเวลาของ 
พรรคร่วมฝ่ายค้านอย่างนี้ผมยอมไม่ได้ครับ  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  คือจากการ
สรุปเวลาของเจ้าหน้าท่ีสรุปขึ้นมาให้นะครับ ฝ่าย ครม. และรัฐบาลเขาก็เหลืออยู่ ๑ ชั่วโมง 
๒๕ นาที 
  นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ (เชียงใหม่)  :   แต่ในวันนี้ครบ ๗ ชั่วโมงครึ่งแล้วครับ
ท่านประธาน ผมพูดชัดเจนนะครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  คือเป็น
ภาพรวมของเวลาท้ังหมดนะครับ 
  นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ (เชียงใหม่)  :  ท่านประธานครับ ข้อตกลงนี้เขียนอยู่
ในข้อตกลงซึ่งออกมาจากคณะกรรมการประสานงานร่วม ซึ่งฝ่ายเลขาของสภาเป็นคนท า  
คือขณะนี้ฝ่ายค้านเหลือแค่ ๓ ท่าน ก็ให้ฝ่ายค้านอภิปรายจนจบ ฝ่ายรัฐบาลจะอภิปรายต่อ 
พวกผมยินดีให้ความร่วมมือ แต่ถ้าท่านประธานจะท าผิดข้อบังคับข้อตกลงอย่างนี้ก็ไปต่อ
ไม่ได้ครับ เดี๋ยวก็วุ่นวายกันเปล่า ๆ เราตกลงกันท าไมครับ อย่างนี้ครั้งหน้าท่านประธาน 
ไม่ต้องเชิญพวกผมประชุมแล้วครับ  
 

- ๕๑๗/๑ 
 

 
 
 
 
 



๑๐๓๓ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     รัศมี ๕๑๗/๑ 
 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  คือข้อตกลง
คือตกลงกันเป็นถัวเฉลี่ย 
   นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ (เชียงใหม่)  :  ในเวลารวมและในเวลาในแต่ละวัน  
ได้มีการพูดคุยกันชัดเจนครับ  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  มันเป็นการ
ถัวเฉลี่ยว่าแต่ละฝ่ายรวมเวลารวมท้ังหมด แต่ว่าแต่ละวันมีประมาณนี้นะครับ 
   นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ (เชียงใหม่)  :  ท่านประธานถ้าด าเนินการอย่างนั้น
ครั้งหน้าไม่ต้องเรียกพรรคร่วมฝ่ายค้านไปร่วมประชุมร่วมครับ 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :   มันคงไม่ ใช่
หรอกครับ เชิญท่านนายยศวัฒน์ครับ 
  นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน (กาญจนบุรี)  :   กราบเรียนท่านประธานสภา  
ผม นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๓ อ าเภอท่ามะกา อ าเภอพนมทวน 
จังหวัดกาญจนบุรี วันนี้ผมขออภิปรายสนับสนุนร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๖  
ซึ่งเหตุผลท่ีผมยืนขึ้นอภิปรายและให้การสนับสนุนงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๖ นั้น เพราะว่า
ผมได้อ่านดูในภาพรวมในหลาย ๆ กระทรวงท่ีเป็นประโยชน์กับประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กระทรวงมหาดไทยท่ีผมเห็นว่างบประมาณในปี ๒๕๖๕ และในปี ๒๕๖๖ นั้นมีงบประมาณ
เพิ่มขึ้นถึง ๑๐,๐๖๕ ล้านบาท ท่ีผมให้การสนับสนุนนั้นก็เพราะว่าวันนี้กระทรวงมหาดไทย 
มีภาระหน้าท่ีท่ีส าคัญท่ีคนไทยท้ังประเทศรออย่างมีความหวัง นั่นก็คือเรื่องของท่ีดินท ากิน
และท่ีอยู่อาศัยครับ เพราะฉะนั้นเรื่องท่ีดินท ากินและท่ีอยู่อาศัยนั้น วันนี้ทางสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรในทุก ๆ ท่านรับรู้เป็นอย่างดีว่าคนไทยท้ังประเทศมีความหวังและรอคอย 
  (นายชลน่าน ศรีแก้ว ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายชลน่าน ศรีแก้ว (ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร)  :  ท่านประธานครับ 
  (การประชุมด าเนินมาถึงตอนนี้ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ได้กลับมาขึ้นบัลลังก์เพื่อด าเนินการประชุมต่อไป)  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้ แทนราษฎร)  :  คุณยศวัฒน์ครับ  
ขออนุญาตมีผู้ประท้วง เชิญคุณหมอชลน่านครับ  



๑๐๓๔ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     รัศมี ๕๑๗/๑ 
 
  นายชลน่าน ศรีแก้ว (ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร)  :  ท่านประธาน 
ท่ีเคารพ กระผม นายชลน่าน ศรีแก้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่าน พรรคเพื่อไทย 
ในฐานะผู้น าฝ่ายค้าน ต้องขออนุญาตประท้วงท่านประธานครับ ในการควบคุมการประชุม 
การด าเนินการการประชุมเราตกลงกันด้วยดี มีข้อบังคับชัดเจนว่าในการอภิปรายเราแบ่ง
เวลากันเท่ากันในแต่ละวัน ก าหนดเวลาเท่ากันโดยรวม ๒๒ ชั่วโมง แต่วันนี้เหตุการณ์นี้ 
ไม่ควรเกิดขึ้นครับ ท่านประธานท าหน้าท่ีการประชุมต้องด าเนินการให้เป็นไปตามข้อตกลง  
ต้องเป็นตามข้อตกลงท่านประธานครับ เวลาฝ่ายค้านในวันนี้ใช้ไป ๕ ชั่วโมงกว่า ๔ ชั่วโมงกว่า
ยังไม่ถึงเวลาท่ีเราก าหนดไว้คือ ๗ ชั่วโมงครึ่งเช่นกัน ฝ่ายรัฐบาลวันนี้ต้อง ๗ ชั่วโมงครึ่ง
เช่นกัน วันแรกท่านเองไม่ใช้ ฝ่ายค้านใช้ ๗ ชั่วโมง วันแรกฝ่ายรัฐบาลไม่ใช้ ปิดประชุมก่อน
เท่ียงคืน ปิดประชุมก่อนเท่ียงคืนท่านประธานครับ และวันนี้ท่านจะเอาเวลาตรงนั้นมาทบ 
เมื่อท่านใช้เกิน ๗ ชั่วโมงครึ่งไปแล้ว ท่านต้องให้ฝ่ายค้านใช้ ๗ ชั่วโมงครึ่งก่อน ท่านถึงจะใช้
เวลานั้นได้ ไม่เช่นนั้นนับเวลารวมแล้วท่านไม่ปฏิบัติตามอย่างนี้มันไปด้วยกันไม่ได้ ครับ  
ท่านประธานครับ ผมประท้วงให้ท่านช่วยวินิจฉัยและควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามท่ี 
ตกลงกันไว้ ฝ่ายค้านท่ีเหลืออยู่ท่านต้องให้เขาอภิปรายให้ครบ ๗ ชั่วโมงครึ่ง ท่ีเหลือให้
ฝ่ายรัฐบาลได้ถ้าจะยอมกัน แต่เหตุการณ์นี้ไม่ควรเกิดขึ้น เพ่ือนสมาชิก ท่านสมาชิก เราจะได้
โหวตกันครับ ท่านกลับเอาเวลานี้ใช้ชั่วโมงกว่านี่ก็ให้ได้โหวตในเวลาท่ีเราก าหนดไว้ไม่ได้ 
ข้อตกลงนี้มันเป็นข้อตกลงซึ่งเราท างานร่วมกัน ถ้าสภาไม่ปฏิบัติอย่างนี้อย่าหวังว่าจะมี  
ความร่วมมือ พวกผมสมัยนี้ผมเคารพท่าน ผมบอกว่าเราให้ความร่วมมือทุกอย่ างไม่มี 
การตรวจสอบ ตรวจองค์ประชุม ท าทุกเรื่องเพื่อให้สภาเดินได้ แต่ถ้าฝ่ายรัฐบาล ถ้าสภา 
ท าอย่างนี้ผมใช้มาตรการเข้มครับ กราบขอบคุณท่านประธานท่ีจะวินิจฉัยให้มีความเป็นธรรม
ในส่ิงท่ีเราตกลงไว้ครับ โปรดวินิจฉัยด้วยครับ ขอบพระคุณครับ 
 

- ๕๑๘/๑ 
 

 
 
 



๑๐๓๕ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศิริรัตน์ ๕๑๘/๑ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ผมเข้ามาพอดีเลยนะครับ 
ได้ฟังการชี้แจงท้ัง ๒ ฝ่าย คือท่านประธานศุภชัยท่านก็ได้ชี้แจง คุณจุลพันธ์ก็อ้างข้อตกลง
เหมือนท่ีหมอชลน่านอ้าง ข้อตกลงในวันนั้นท่านรองประธานสุชาตินัดประชุมกรรมการ
ประสานงาน ๒ ฝ่าย ผมเข้าร่วมนั่งด้วย ข้อตกลงในวันนั้นก็คือเนื่องจากว่ามีข้อเสนอให้ใช้
เวลาเหมือนกับปีท่ีแล้วคือฝ่ายละ ๒๒ ชั่วโมง รวม ๔๔ ชั่วโมง และของประธาน ๓ ชั่วโมง 
แต่มีข้อแม้วันนั้นว่าขอให้แต่ละฝ่ายได้ใช้เวลาในการอภิปรายแต่ละวันอย่างน้อย ๗ ชั่วโมง 
ข้อความอย่างน้อย ๗ ชั่วโมง วันแรกท้ัง ๒ ฝ่ายไม่ถึง ๗ ชั่วโมง อันนี้คือข้อตกลงวันนั้นครับ 
แต่วันนี้ฝ่ายรัฐบาลพูดมาเกิน ๗ ชั่วโมงแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง ไม่ได้มีอะไรผิดพลาดเลย 
เพียงแต่ว่าเราตีความว่าเมื่อรัฐบาลพูดไป ๗ ชั่วโมงแล้วต้องให้ฝ่ายค้านพูดให้ครบ ๗ ชั่วโมง 
ซึ่งความจริงไม่เป็นอย่างนั้นนะครับ แต่ผมจะแก้ปัญหาให้ครับ โดยผมจะขออนุญาตว่า  
เมื่อคุณยศวัฒน์ มาไพศาลสิน ได้อภิปรายจบแล้วผมจะให้คุณประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ 
อภิปราย ๘ นาที แล้วจะให้คุณซูการ์โน มะทา อภิปราย ๑๐ นาที และผมจะย้อนกลับไปท่ี
คุณสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ๑๕ นาที ก็จะสลับให้ แล้วคุณสุทินก็ให้คุณสาทิตย์พูด เสร็จแล้ว 
ก็ให้คุณมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ พูดอีก ๘ นาที แล้วจะให้คุณสุทินพูดหลังจากนั้นคุณพิสิฐ  
ลี้อาธรรม ก็จะพูด ก็จะอนุญาตให้ตามนั้นครับ  
  นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ (เชียงใหม่)  :  ท่านประธานครับ ผม จุลพันธ์  
อมรวิวัฒน์ พรรคเพ่ือไทย จังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะวิป (Whip) ฝ่ายค้านครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  เชิญครับ 
  นายจุลพันธ์  อมรวิวัฒน์ (เชียงใหม่)  :  ขอบพระคุณท่านประธานท่ีพยายาม
อะลุ้มอล่วยนะครับ แต่ว่าได้มีการพูดคุยกันระหว่างวิป (Whip) ๒ ฝ่าย ด้วยความเคารพ 
ท่านประธานวิป (Whip) ฝ่ายรัฐบาลนะครับ กราบขอบพระคุณมาก ท่านก็บอกว่าให้เป็นไป
ตามท่ีพวกผมได้ร้องขอเพราะว่ามันเป็นไปตามสิ่งท่ีพวกเราเข้าใจกันโดยตลอด เรื่องของการ
ก าหนดเวลา ๗ ชั่วโมง ๗ ชั่วโมงครึ่งเพื่อให้เกิดสมดุลในการอภิปรายท้ัง ๒ ฝ่ายอย่างเท่าเทียม 
ไม่ให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอภิปรายล้นเกินนะครับ ผมอธิบาย ๙ ชั่วโมง รัฐบาลเหลือ ๖ ชั่วโมง 
มันก็คงไม่เหมาะสมนักส าหรับการอภิปราย ๒ ฝ่ายนะครับ ท่านประธานวิป (Whip) รัฐบาล
กราบขอบพระคุณมากนะครับ แต่ว่าเมื่อท่านผู้อภิปรายได้เริ่มมีการอภิปรายแล้ว ผมเสนอ
ท่านประธานอย่างนี้ครับ ให้ผู้อภิปรายค้างอยู่ได้จบสิ้นการอภิปรายแน่นอนครับ แล้วก็ 



๑๐๓๖ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศิริรัตน์ ๕๑๘/๒ 
 
ต่อด้วยพรรคร่วมฝ่ายค้านอีกเพียงแค่ ๓ ท่านครับ แล้วเราก็จะจบสิ้นกระบวนความ แล้วก็
กลับไปท่ีฝ่ายรัฐบาลได้ตามความเหมาะสมครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ก็อธิบายให้เข้าใจแล้ว 
ว่ากระบวนการคืออะไร เพราะฉะนั้นเมื่อเราตกลงกันได้ การท่ีเราไม่สลับก็ไม่ใช่เป็นความผิด
ของประธาน แต่เป็นความประสงค์ของพวกเรา ๒ ฝ่ายครับ เชิญยศวัฒน์ครับ 
  นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน (กาญจนบุรี)  :  ขอบพระคุณท่านประธานครับ 
มันก็สะดุดไปนิดหน่อยนะครับ อาจจะต้องเริ่มสักนิดหนึ่งนะครับ ผมเองขออนุญาตสนับสนุน
ในส่วนของด้านงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๖ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระทรวงมหาดไทย
ซึ่งมีภารกิจมากมายเหลือเกิน แต่สิ่งท่ีผมเองแล้วก็พี่น้องประชาชนรอคอยอย่างมีความหวัง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มาชี้แจงเมื่อสักครู่ก็คือ
เรื่องการออกโฉนดท่ีดินท ากินและท่ีอยู่อาศัย ผมเองเห็นว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นได้รับ
งบประมาณในปี ๒๕๖๖ เพิ่มขึ้นถึง ๑๐,๐๖๕ ล้านบาท ผมก็หวังแทนพี่น้องประชาชนว่า 
ใน ๑๐,๐๖๕ ล้านบาทนั้นจะแก้ไขปัญหาท่ีเขารอมานานแสนนานหลายยุคหลายสมัยนั่นก็คือ
เรื่องท่ีดินท ากินและท่ีอยู่อาศัยครับ ตามท่ีท่าน ส.ส. ณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ ได้ให้ข้อแนะน า  
ให้ค าเสนอซึ่งตรงกับผม และตรงกับสมาชิกพรรคภูมิใจไทย -------------------------------------- 
 

- ๕๑๘/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๓๗ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ภาวดี ๕๑๙/๑ 
 
นั่นก็คืออยากท่ีจะให้กระทรวงมหาดไทยในส่วนของกรมท่ีดินเร่ง เถอะครับ หยิบของเก่า 
ท่ีผ่านการพิสูจน์สิทธิ ผ่านกระบวนการในการพิสูจน์ในเอกสารต่าง ๆ หยิบตรงนี้ขึ้นมาท า
ก่อนให้เถอะครับ ไม่ใช่เพียง ๔๐๐,๐๐๐ ราย หรือ ๖๐๐,๐๐๐ ราย เฉพาะของจังหวัด
กาญจนบุรีในเขตอ าเภอของผม ในเขตพื้นท่ีของผมก็ ๕๐,๐๐๐ กว่ารายแล้ว เพราะฉะนั้น 
ผมเองเมื่อเห็นตัวเลขอย่างนี้ก็รอคอยอย่างมีความหวังในงบประมาณปี ๒๕๖๖ นะครับ  
แล้วขณะเดียวกันผมเองก็เป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินและท่ีอยู่อาศัย 
แล้วก็ได้ลงพื้นท่ีได้ร่วมคณะในการท างานมาโดยตลอด ท่านประธานครับ เมื่อเดือน
พฤษภาคม ปี ๒๕๖๔ ชาวจังหวัดกาญจนบุรีดีใจ แล้วคนไทยหลาย ๆ คนก็ดีใจ คือคนท่ีได้รับ
โฉนดในชุดแรกแต่เล็กน้อยเท่านั้นครับ จังหวัดกาญจนบุรียกตัวอย่างได้เพียงแค่ ๑,๐๐๐ กว่า
รายเท่านั้นเอง และได้รับทราบจากเจ้าหน้าท่ีท่ีดินบอกว่าปีหน้าก็คือปี ๒๕๖๕ ในปัจจุบัน 
ในขณะนี้นั้นไม่มั่นใจจริง ๆ ว่าการออกโฉนดท่ีดินจะไปต่อได้หรือไม่ เพราะอะไรรู้ไหมครับ
ท่านประธาน ก็เพราะทราบว่าชุดเดินส ารวจออกโฉนดท่ีดินจาก ๑๓ ชุดถ้าไม่คลาดเคลื่อน 
ท้ังประเทศไทยวันนี้โดนยุบครับ เหลือเพียง ๖ กลุ่มเท่านั้นเอง จาก ๑๓ ชุด เหลือเพียง ๖ ชุด 
ซึ่งผมเคยได้หารือในสภาแห่งนี้ แล้วก็ได้หารือในส่วนของกรรมาธิการวิสามัญแก้ไขปัญหา
ท่ีดิน เพราะฉะนั้นเมื่อผมเห็นตัวเลขตรงนี้แล้ว ผมจึงอยากที่จะขอร้องรัฐบาลในทุก ๆ รัฐบาล 
ท่ีผ่านมาแก้ไขปัญหาไม่ได้ครับ ล้วนแล้วแต่บอกกับพี่น้องประชาชนว่าไม่มีงบประมาณ  
ไม่มีบุคลากร แต่วันนี้ย้ าอีกครั้งเมื่อผมเห็นตัวเลขท่ีมีงบประมาณเพิ่มขึ้นมา ๑๐,๐๖๕  
ล้านบาท ผมจึงพลาดไม่ได้ท่ีจะสนับสนุนในโครงการดี ๆ แบบนี้ ท่ีจะแก้ปัญหาให้กับ  
ประชาชน ไม่อย่างนั้นพี่น้องประชาชนท้ังประเทศท่ีได้อาศัยท ากินมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ  
จะตกเป็นผู้บุกรุกท้ัง ๆ ท่ีตัวเองท ามาก่อนท่ีดินท่ีรัฐบาลบอกว่าจะใช้ในกิจการของรัฐครับ 
ต้องฝากท่านประธานไปยังท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ให้เล็งเห็นถึงเรื่องปัญหาท่ีดินท ากินท่ีอยู่อาศัย อย่าให้พี่น้องประชาชนตกเป็นผู้บุกรุกครับ 
ขอบพระคุณครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณคุณยศวัฒน์ครับ
รักษาเวลาครับ เวลาในขณะนี้เมื่อตอน ๕ ทุ่ม ๑๐ นาที ฝ่ายค้านมีเวลาอยู่ ๑ ชั่วโมง ๔ นาที 
๑๐ วินาที รัฐบาลมีเวลาอยู่  ๑. ชั่วโมง ๒๔ นาที ๒๒ วินาที ขอเชิญท่านประเดิมชัย  
บุญช่วยเหลือ ขอ ๘ นาทีนะครับ 



๑๐๓๘ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมยัสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ภาวดี ๕๑๙/๒ 
 
  นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ (กรุง เทพมหานคร)  :   กราบเรียน 
ท่านประธานสภาท่ีเคารพ กระผม นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กรุงเทพมหานคร พรรคเพ่ือไทย เขต ๕ ดินแดง ห้วยขวาง ขออนุญาตในการท่ีจะได้อภิปราย
ในเรื่องของร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๖ โดยเฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ
รัฐวิสาหกิจ ในท่ีนี้ผมจะพูดถึงในส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทย ท่านประธานครับ  
ผมได้ไปดูในเอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี ๓ เล่มท่ี ๑๔ ในส่วนของรัฐวิสาหกิจท่ีเป็น
รายละเอียดโครงการของการรถไฟแห่งประเทศไทย ผมได้ติดตามดูความเคลื่อนไหวของ  
การจัดท าโครงการและการใช้งบประมาณ โดยเฉพาะในส่วนของโครงการรถไฟความเร็วสูง
เชื่อม ๓ สนามบิน โครงการนี้ได้มีการเซ็นสัญญาตั้งแต่วันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ในขณะนี้
เวลาผ่านไป ๒ ปี ๗ เดือน กับ ๘ วันครับ ซึ่งในแผนงานโครงการมีการจัดตั้งงบประมาณไว้ท่ี 
๑๕๔,๔๙๕ ล้านบาทเศษ วันนี้โครงการยังไม่ได้เริ่มขยับในการท่ีจะก่อสร้างแม้แต่น้อย 
ท่านประธานครับ --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
               - ๕๒๐/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๓๙ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริวรรณ ๕๒๐/๑ 
 
ซึ่งในเงื่อนไขของสัญญาท่ีการรถไฟได้มีการลงนามกับในส่วนของบริษัทท่ีจะท ารถไฟ
ความเร็วสูงเชื่อม ๓ สนามบิน จากดอนเมืองไปสุวรรณภูมิ จากสุวรรณภูมิไปอู่ตะเภา 
ระยะทางประมาณ ๒๒๐ กิโลเมตร กับบริษัทนะครับ ในส่วนของบริษัทท่ีรับผิดชอบในการ
ก่อสร้างโครงการนี้คือกลุ่มกิจการร่วมค้า บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ โฮลดิ้ง จ ากัด วันนี้ถ้า  
ท่านประธานไปเดินตามทางรถไฟจากดอนเมืองไปมักกะสัน ไปสุวรรณภูมิ ไปอู่ตะเภา  
ท่านประธานก็จะเห็นไม่แตกต่างไปจากผมก็คือว่ายังไม่ได้มีการก่อสร้างแม้แต่น้อย แต่ในทาง
กลับกันในขณะนี้นะครับ ซึ่งในโครงการนี้มีการประมูลแล้วก็ลงนามในสัญญาท่ีรัฐจะต้อง
จ่ายเงินประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท ส่วนหนึ่งรัฐจ่าย อีกส่วนหนึ่งเอกชนจ่าย  
แต่ในขณะนี้ยังไม่ได้มีการก่อสร้างแถมยังมีความพยายามในการท่ีจะแก้ไขสัญญาเพื่อท่ีจะ 
เอื้อให้กับเอกชนบริษัทกลุ่มนี้ ท่านประธานครับ รัฐบาลนี้มีแต่เอาเงินไปเอื้อให้กับบริษัท 
เอกชนนายทุนท่ีเป็นคู่สัญญากับรัฐบาลนี้มาโดยตลอด รถไฟฟ้า เรื่องพลังงาน เรื่องน้ า  
เอื้อให้กับเอกชน แต่ในทิศทางกลับกันประชาชนในขณะนี้ก าลังเดือดร้อน รัฐบาลเองก าลัง 
ขูดรีดภาษีจากพี่น้องประชาชนเพื่อท่ีจะน าเอาเงินมาปรนเปรอให้กับคู่สัญญาท่ีรัฐบาลหรือว่า
ในส่วนของราชการท่ีรัฐบาลก ากับดูแลอยู่ อย่างนี้มันจะเป็นธรรมไหมท่านประธานครับ  
งานคุณไม่ท าแต่เงินคุณจะเอา สิ่งท่ีก าลังพิจารณาเพื่อแก้ไขสัญญาในขณะนี้ แต่เดิมตกลงว่า
เอกชนหลังจากมีการลงนามสัญญาจะต้องจ่ายเงินก้อนแรกก้อนเดียว โดยเฉพาะในเรื่องของ
การเดินรถไฟแอร์พอร์ตลิงก์ (Airport Link) ประมาณ ๑๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท หลังเซ็นสัญญา 
กลายเป็นว่าในขณะนี้เอกชนมาต่อรองขอขยายเวลาจ่ายเป็นงวด รถไฟก็บอกว่าถ้าอย่างนั้น
เอ็งจ่ายมา ๗ งวด งวดละ ๑,๐๐๐ กว่าล้านบาท เอกชนประหยัดในเรื่องของดอกเบี้ยท่ีจะ 
ต้องไปกู้จากสถาบันการเงินอีกจ านวนหลายพันล้านบาท ท่านประธานครับ แล้วอย่างนี้ถือว่า
ใครได้ประโยชน์ ใครเสียประโยชน์ ในโครงการบอกว่าปี ๒๕๖๖ จะเดินรถ คนจะได้ขึ้นรถไฟ
ความเร็วสูง วันนี้เข็มสักต้นยังไม่มีการลงไม่รู้ว่าจะเสร็จในปีไหน นอกจากนั้นเงื่อนไขในการ
ใช้ท่ีดินว่างเปล่าท่ีบริเวณมักกะสันท่ี ๑๕๐ ไร่ มูลค่ามหาศาล เอกชนก็รู้อยู่ว่าในท่ีดินบริเวณ
ตรงนั้นเป็นอย่างไร ตอนนี้กลับหยิบยกเอาว่า ท่ีดินตรงนั้นมีล ารางสาธารณะ หน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องจะต้องไปยกเลิกท่ีล ารางสาธารณะตรงนั้นก่อนเอกชนน ามาเป็นข้อกล่าวอ้าง 
ในการท่ีจะไม่เริ่มลงมือในการก่อสร้าง เพราะถือว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยยังส่งมอบท่ีดิน
ให้ยังไม่ครบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ มีสัญญาท่ีไหนบ้าท่ีสุดเท่านี้ในโลกท่านประธาน เป็นสัญญา 



๑๐๔๐ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริวรรณ ๕๒๐/๒ 
 
ท่ีบ้าบัดซบ รัฐมีกลไก มีนักกฎหมายอยู่ในมือมากมายมหาศาลแต่กลับเป็นการเขียนโอกาส
เปิดช่องว่างในสัญญาเพื่อเอื้อให้กับเอกชนนายทุนคนสนิท แต่ในทิศทางกลับกันประชาชน
กลับไม่ได้รับการดูแลอย่างนี้มันเป็นธรรมไหมครับ เพราะฉะนั้นกระบวนการในการขอ
งบประมาณไปท าเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ซึ่งสภาได้อนุมัติไปตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ รัฐบาล 
ไม่สามารถบังคับให้เอกชนปฏิบัติตามสัญญาได้ แต่ในทางกลับกันกลายเป็นว่ารัฐบาลเอง
พยายามท่ีจะหาช่องทาง โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษอีอีซี (EEC) มีนายกรัฐมนตรี 
นั่งเป็นประธานของคณะกรรมการชุดนี้ โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเป็นหนึ่งในโครงการ  
ท่ีเกี่ยวข้องกับอีอีซี (EEC) ท่ีมีนายกรัฐมนตรีชื่อพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา รับผิดชอบ
โดยตรง ฉะนั้นการท่ีรัฐบาลนี้มาของบประมาณแล้วไม่สามารถท่ีจะน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ในการท่ีจะก่อให้เกิดรายได้สร้างคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนได้ ผมไม่สามารถที่จะรับ
หลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับนี้ในครั้งนี้ได้ครับ ขอบคุณท่านประธานครับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๔๑ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ธัญรดา ๕๒๑/๑ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ท่านประเดิมชัยเป็นคน
รักษาเวลานะครับ ต่อไปคุณซูการ์โน มะทา ขอเชิญครับ 
  นายซูการ์โน มะทา (ยะลา)  :  ท่านประธานท่ีเคารพ ผม ซูการ์โน มะทา 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลา เขต ๒ พรรคประชาชาติครับ ผมต้องขอบคุณทาง
พรรคประชาชาติท่ีได้หาเวลาให้ผมได้มีโอกาสมาอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ซึ่งเสนอโดยคณะรัฐมนตรี ในวงเงินงบประมาณ 
๓.๑๘๕ ล้านล้านบาท ท่านประธานครับ ในการอภิปรายในขั้นรับหลักการนั้นผมอยากเรียน
ผ่านท่านประธานถึงรัฐบาลว่าสมาชิกพรรคประชาชาติ ไม่สามารถท่ีจะรับหลักการของ 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้ได้ ซึ่งผมก็มีเหตุผลท่ีจะต้องมาประกอบ
ค าอธิบายว่าท าไมเราถึงไม่รับหลักการ มีเพื่อนสมาชิกในสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้บอกว่า  
ร่างงบประมาณฉบับนี้คือท่อออกซิเจนท่ีจะไปช่วยผู้ป่วยซึ่งหมายถึงพี่น้องประชาชนหาก 
พรรคฝ่ายค้านไม่รับหลักการเท่ากับการตัดท่อออกซิเจน ท าให้พี่น้องประชาชนได้รับ 
ความเดือดร้อน ผมในฐานะท่ีเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ศึกษารายละเอียดของร่าง
งบประมาณฉบับนี้ผมว่าร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๖ ของรัฐบาลในครั้งนี้ 
มันไม่ใช่ท่อออกซิเจนแต่เป็นร่างงบประมาณท่ีเป็นก๊าซพิษท่ีอาจจะส่งผลกระทบกับพี่น้อง
ประชาชน เพราะว่าร่างงบประมาณท้ังหมดท้ังโครงสร้าง แผนงาน รูปแบบการน าเสนอ  
การจัดท างบประมาณก็ไม่ได้แตกต่างจาก ๓ ปีท่ีผ่านมา ท้ัง ๆ ท่ี ๓ ปีท่ีผ่านมาเราก็พยายาม
ท่ีจะน าเสนอแสดงข้อเท็จจริงแสดงความเห็นให้กับรัฐบาล แต่ด้วยภาวะท่ีผู้น าประเทศอย่าง
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นั้นมีกรอบความคิดท่ีคับแคบ ไม่ยอมรับฟังความเห็น และเสียง
สะท้อนจากตัวแทนของพี่น้องประชาชนท่ีเป็นตัวแทนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในซีก 
ฝ่ายค้าน ท าให้การด าเนินการแก้ปัญหาการจัดท างบประมาณในแต่ละปีโดยเฉพาะปีนี้ 
ก็ไม่ตอบโจทย์ความต้องการของพี่น้องประชาชน ยังเป็นรูปแบบการจัดท างบประมาณท่ีเป็น
งบประมาณท่ีขาดดุลอย่างต่อเนื่อง ขาดดุลอย่างต่อเนื่องยังไม่พอครับ ยังมีปัญหาเรื่องของ
เพดานหนี้สาธารณะก าลังจะทะลุเพดานหนี้สาธารณะด้วย ---------------------------------------- 
 

- ๕๒๒/๑ 
 



๑๐๔๒ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       สวรรยา ๕๒๒/๑ 
 
และสิ่งส าคัญท่ีสุดท่ีผมพยายามอ่านในรายละเอียดท้ังหมดก็คือว่าการจัดท างบประมาณ  
ฉบับนี้ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการแสดงเจตจ านงในการจะท าให้เกิดประโยชน์กับพี่น้อง
ประชาชน เป็นการท างบประมาณแบบรัฐรวมศูนย์อ านาจเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถท่ีจะ 
รับหลักการได้ ท่านประธานครับ เนื่องจากผมเตรียมเนื้อหาไว้เยอะ แต่ด้วยเวลาจ ากัดครับ  
ขออนุญาตลงในเรื่องเนื้อหาท่ีผมจะแสดงให้เห็นว่าท่ีเราไม่รับหลักการเพราะอะไรนะครับ  
มีเพื่อนสมาชิกหลายท่านได้พูดถึงในเนื้อหารายละเอียดแต่ผมจะจับประเด็นท่ีมันเกี่ยวข้อง
กับการชี้ให้เห็นว่าการจัดท างบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลชุดนี้มีความเหลื่อมล้ าในเรื่อง
งบประมาณท าให้สังคมเกิดความเหลื่อมล้ า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผูกพันงบประมาณ 
เพื่อพวกพ้อง เป็นการท้ิงทวนการท างบประมาณในปีสุดท้ายเพื่อหวังประโยชน์ทางการเมือง
หรือว่าเพื่อหวังสิ่งตอบแทน ซึ่งเพื่อนสมาชิกหลายท่านได้อภิปราย  
  ท่านประธานครับ มาดูงบลงทุนของกระทรวงคมนาคม เพื่อนสมาชิกก็ได้
ยกตัวอย่างให้เห็นหลายท่านว่าเฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดเดียว มีประชากร ๑,๕๐๐,๐๐๐ 
กว่าคน ได้รับงบประมาณของกระทรวงคมนาคมท่ีเป็นงบของกรมทางหลวงชนบทและกรม
ทางหลวงแผ่นดิน รวมท้ังสิ้นถึง ๕,๙๐๐ ล้านบาทเศษ แต่ท่านประธานครับ พ่ีน้องประชาชน
ในพื้นท่ี ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ่ีน้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้บ้านผมซึ่งมี
ประชากรมากกว่าจังหวัดบุรีรัมย์ ผมไปดูในเนื้อหารายละเอียดแล้วจังหวัดยะลามีประชากร 
๕๐๐,๐๐๐ แสนกว่าคน ได้รับงบประมาณแค่ ๕๓๒ ล้านบาท จังหวัดนราธิวาสมีประชากร 
๘๐๐,๐๐๐ กว่าคน ได้รับงบประมาณเพียง ๙๐๐ ล้านบาทเศษ จังหวัดปัตตานีมีประชากร 
๗๐๐,๐๐๐ กว่าคน ได้รับงบประมาณเพียง ๑,๐๐๐ กว่าล้านบาทเศษเท่านั้น นี่คือความ
เหลื่อมล้ า นี่คือความไม่ยุติธรรม นี่คือโอกาสท่ีท าให้คน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้เสียเปรียบ 
ไม่ได้รับความเอาใจใส่จากรัฐบาล ท่านประธานท่ีเคารพครับ จริง ๆ ประเทศไทยหรือภูมิภาค
ของประเทศไทยเรานั้นมี ๔ ภูมิภาค แล้วจังหวัดท่ีมีประชากรท่ีเก็บรายได้มากท่ีสุดก็คือ
รายได้จากการจัดเก็บในพื้นท่ี ๑๔ จังหวัดภาคใต้ แต่ว่ามาดูเรื่องการจัดสรรงบประมาณ 
ความเหลื่อมล้ างบประมาณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความความเหลื่อมล้ าในงบประมาณเรื่องของ
ด้านคมนาคมนั้น ชาว ๑๔ จังหวัดภาคใต้รู้สึกเสียหายครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ผมได้ 
เจาะประเด็นปัญหาท่ีเราได้เห็นชัดก็คือในเรื่องท่ีท่านนายกรัฐมนตรีพูดมาโดยตลอดว่าพยายาม
ท่ีจะพูดเรื่องของการกระจายอ านาจ การบริหารจัดการให้กับท้องถิ่น จัดสรรงบประมาณ 



๑๐๔๓ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       สวรรยา ๕๒๕/๒ 
 
ให้กับท้องถิ่น ซึ่งเพื่อนสมาชิกก็ได้พูดถึง ท่านประธานครับ มาดูเรื่องงบประมาณส าหรับท้องถิ่น
มีเพื่อนสมาชิกหลายคนว่าท าไม ๘ ปีมาแล้วงบท่ีอุดหนุนให้ท้องถิ่นยังไม่ได้ ๓๕ เปอร์เซ็นต์ 
อยู่แค่ ๒๙ เปอร์เซ็นต์กว่า ๆ และท าไมงบประมาณท่ีท้องถิ่นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งงบผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร มีงบประมาณประมาณ ๘๐ ,๐๐๐ ล้านบาท แต่คนท่ีทาง
นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งไปบริหารงบประมาณกลับใช้งบประมาณจนเหลือผู้ว่าราชการจังหวัด 
ท่ีจะมาจากการเลือกตั้งมีงบประมาณใช้จ่ายเพียงแค่ ๙๔ ล้านบาทเศษ อันนี้ให้เห็นว่า 
ถ้าเราบอกว่างบประมาณนี้เป็นงบประมาณท่ีเป็นพิษหรือเป็นก๊าซพิษก็อาจจะส่งผลกระทบ
ให้กับรัฐบาลในครั้งต่อไปด้วย เพราะฉะนั้นผมอยากเน้นฝากไปยังรัฐบาลว่าท่านต้องมี 
ความจริงใจในเรื่องของการกระจายอ านาจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ผลการเลือกตั้ง ผมก็ต้อง
ขอขอบคุณท่านรัฐมนตรี ว่ าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะ ท่ีผมเป็นประธาน
คณะกรรมาธิการการกระจายอ านาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการ
รูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร ท่ีท่านได้ให้ความร่วมมือในการก าหนดให้มีการเลือกตั้ ง 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครตามท่ีเรา
ได้หารือกันในคณะกรรมาธิการนะครับ อันนี้ต้องเป็นความดีความชอบของท่านรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงมหาดไทย ----------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๕๒๓/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๔๔ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         วาสนา ๕๒๓/๑ 
 
แต่ท้ังหมดนั้นผมอยากบอกว่าในนามของคณะกรรมาธิการการกระจายอ านาจเพื่อให้พูดถึง
การกระจายอ านาจท่ีชัดเจน ผมอยากฝากถึงท่านนายกรัฐมนตรีเพราะท่านเป็นผู้มีอ านาจ 
ท่านเสนอกฎหมายมาให้สภาพวกเราพิจารณา คือพยายามเสนอกฎหมายว่าให้มีการเลือกตั้ง
ผู้ว่า ผมถามกลับไปว่าท าไมคนกรุงเทพมหานครมีโอกาสเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
ท าไมคนในภูมิภาคท่ีเป็นคนชายขอบไม่มีโอกาสเลือกผู้ว่าราชการจังหวัด อันนี้เป็นข้อคิด 
ท่ีท่านเสนาบดีใหญ่กระทรวงมหาดไทยจะต้องไปคิดว่าเมื่อไรประเทศไทยจะมีการเลือกตั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศครับ  
  ท่านประธานครับ ประเด็นสุดท้ายท่ีผมอยากชี้ให้เห็นว่างบประมาณนี้มีความ
เหลื่อมล้ ามากและไม่ตอบโจทย์ความต้องการของพี่น้องประชาชน ผมจะให้มาดูเรื่องของ
งบประมาณในการแก้ปัญหาเรื่องของคนจน จะเห็นได้ว่า ๑๐ อันดับคนจน ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ 
จนถึงปี ๒๕๖๓  ๑๐ อันดับคนจนของประเทศไทยเป็นพี่น้องประชาชนท่ีอยู่ในชายขอบ 
ของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดนราธิวาส จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัด
ปัตตานี จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดนครพนม และล่าสุด ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นจังหวัดท่ี
ยากจน เพราะฉะนั้นผมก็ยังเสียดายท้ัง ๆ ท่ีพื้นท่ี ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีตัวแทนของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่ในพรรคร่วมรัฐบาล แต่การจัดสรรงบประมาณกลับไม่ได้ดูแล
อย่างเป็นธรรมจากรัฐบาล ท่านประธานท่ีเคารพ เนื่องจากเวลามีข้อจ ากัดในการอภิปราย 
ผมก็อยากขอให้ข้อสรุปสุดท้ายให้เห็นว่าไม่มีหรอกครับ รัฐบาลท่ีแสนดี ไม่มีหรอกรัฐบาล 
ท่ีแสนเก่ง ตราบใดท่ีรัฐยังเป็นการรวมศูนย์อ านาจ รัฐยังลุแก่อ านาจ ยังไม่ยอมแก้ปัญหา 
การปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ผมคิดว่าก็ถึงเวลาท่ีพี่น้องประชาชนจะต้องเปลี่ยนแปลง
ประเทศ เปลี่ยนแปลงความคิด เปลี่ยนแปลงทัศนคติครับ วันนี้ถึงเวลาแล้วท่ีเราจะต้อง
เปลี่ยนแปลงจาก ๓ ป เป็น ๑ ป นั่นคือพี่น้อง ๑ ป ท่ีผมบอกนี่ไม่ใช่ ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
แต่เป็น ๑ ป คือประชาชน ประชาชาติคือประชาชน ขอบคุณครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ท่านซูการ์โนตรงเวลานะครับ 
ขออนุญาตท่านสุทินครับ ท่านสาธิตขอสิทธพิาดพิงเล็กน้อย ขอเชิญท่านสาธิตครับ 
  นายสาธิต ปิตุเตชะ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข)  :  กราบเรียน
ท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผม สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
ผมขอใช้สิทธิพาดพิงอาจจะใช้เวลาสั้น ๆ เมื่อสักครู่เพื่อนสมาชิกพรรคก้าวไกลได้อภิปราย 



๑๐๔๕ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         วาสนา ๕๒๓/๒ 
 
ถึงเรื่องว่ามีไลน์ (LINE) ของท่ีปรึกษาผมก็คือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้พูดถึง
เรื่องการอภิปรายของท่านพิธา ตอนแรกผมไม่ติดใจหรอกครับ เพราะถือว่าเป็นการแสดง
ความคิดเห็น ปรากฏว่ามีเพื่อนส่งมาให้ว่าได้มีการน าไปโพสต์ (Post) ในเพจ (Page) ของ 
พรรคก้าวไกล แล้วใช้ค าพูดท่ีคิดว่าน่าจะท าให้ผมเสียหายนะครับ คือใช้ค าพูดว่าแฉไลน์ 
(LINE) กลุ่มรัฐมนตรีแพร่เฟกนิวส์ (Fake News) ศิริกัญญามาดูโชว์ไลน์ (LINE) หลุดกลุ่ม 
ท่ีปรึกษารัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขกลางสภา คนชื่อสาธิตนะครับ ซึ่งเขียนเหมือนชื่อผมปล่อย
เฟกนิวส์ (Fake News) ใส่ร้ายพิธา ปมตัดบ านาญข้าราชการ  
  ประเด็นแรกก็ขอเรียน ชื่อ ถึงแม้ว่าจะเขียนเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ผม แต่ว่า
กลุ่มไหนผมไม่แน่ใจว่าเป็นกลุ่มไหนแต่ก็ไม่ยืนยันว่ากลุ่มไหน แล้วก็ไม่ทราบว่าเป็นใคร แต่ว่า
ถ้าอยู่ในกลุ่มนี้เดี๋ยวผมจะติดตามข้อมูลให้นะครับ 
  ประเด็นถัดไปก็คือข้อความ ผมไปพิจารณาข้อความท่ีเขาเขียน ท่ีเพื่อนสมาชิก
ได้หยิบยกมาอภิปราย ท่ีจริงถ้าเราจะกล้าหาญสักนิดหนึ่งว่าเราอภิปรายอะไรไปและเรา
รับผิดชอบในสิ่งท่ีเราอภิปราย เพราะว่าในข้อมูลท่ีเขาเขียน เขาเขียนชัดเจนว่า นายพิธา 
หัวหน้าพรรคก้าวไกลอภิปรายเรื่องงบประมาณแล้วอัดว่าบ านาญเป็นตัวปัญหาของการ
พัฒนาประเทศ แล้วมันไม่บอกว่าข้าราชการแต่ละคนกว่าจะได้รับบ านาญ ต้องท างานด้วย
ค่าตอบแทนต่ าเตี้ยมากี่ปี ------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๕๒๔/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๐๔๖ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   เสาวลักษณ์ ๕๒๔/๑ 
 
แล้วก็เขียนต่อว่า ซึ่งอันนี้อาจจะกระทบกับสภาของเรา ผมขออนุญาตไม่อ่านครับ ประเด็น 
ก็เป็นอย่างนี้ซึ่งอันนี้ไม่ใช่ความเห็นผม เพียงแต่ว่าข้อมูลท่ีเขาเขียนก็เรียนว่าเป็นข้อเท็จจริง  
ท่ีเกิดขึ้นจากการอภิปรายของคุณพิธา เพื่อนสมาชิกว่าท่านพิธาพยายามอธิบายถึง
งบประมาณของการให้บ านาญข้าราชการเม็ดเงินประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ล้านบาท เปรียบเทียบ
กับบ านาญประชาชนประมาณ ถ้าผมจ าตัวเลขไม่ผิดก็ประมาณ ๗๐,๐๐๐ ล้านบาท ให้ดูว่า
การให้บ านาญกับข้าราชการเป็นภาระกับการพัฒนาประเทศ ซึ่งผมนั่งฟังอยู่เมื่อวานนี้ 
ก็ชัดเจนว่าสิ่งท่ีเขาเขียนอธิบายก็เป็นเนื้อหาท่ีคุณพิธาอภิปราย เพราะฉะนั้นเพื่อความเข้าใจ
ท่ีชัดเจนว่าข้อความท่ีเขาเขียนในความรู้สึกผมไม่ใช่เฟกนิวส์ (Fake News) ๒. ก็คือว่าคนท่ี
เขียนไม่ใช่ผม เพื่อจะได้ท าความเข้าใจว่าเป็นความเห็นของคน ๆ หนึ่ง ซึ่งผมเข้าใจว่าไม่ใช่
เฟกนิวส์ (Fake News) เพราะฉะนั้นคนท่ีอภิปรายก็ต้องรับผิดชอบสิ่งท่ีตัวเองอภิปราย 
ในสภาแห่งนี้ด้วยครับ ขอบพระคุณมากครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  เชิญครับ 
  นายรังสิมันต์ โรม (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ ผมขออนุญาตครับ 
ผม รังสิมันต์ โรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ต้องขออนุญาต
ใช้สิทธิในการอธิบายว่าเนื่องจากว่าท่านรัฐมนตรีได้มีการเอาภาพทวิตเตอร์ (Twitter) ซึ่งเป็น
ของพรรคก้าวไกลขึ้นบนจอ ซึ่งการตอบค าถามของท่านก็มี ๒ ส่วน คือไปพูดถึงท่านพิธา 
ซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคของผม แล้วก็พูดถึงการอภิปรายของท่านศิริกัญญาซึ่งเพิ่งอภิปรายไป  
ก็เรียนกันอย่างนี้ครับท่านประธาน คือต้องยอมรับว่าในโลกปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารจ านวนมาก แล้วจ านวนมากก็ต้องการให้ผู้คนเข้าใจผิด ซึ่งทางพรรคก้าวไกล 
เราพยายามท่ีจะแก้ปัญหานี้ แก้ปัญหาเรื่องเฟกนิวส์ (Fake News) เรื่องของข่าวปลอมครับ 
แล้วข้อความดังกล่าวมันก็ผิดจริง ๆ การท่ีท่านรัฐมนตรีจะชี้แจงว่าข้อความดังกล่าวไปตรงกับ
ข้อเท็จจริงท่ีท่านพิธาได้พูดไปนี่ ผมก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นแบบนั้น เราไม่ได้ต้องการท่ีจะตัดลด
เงินบ านาญของข้าราชการ อันนี้คือสิ่งท่ีถ้าท่านได้ฟังดี ๆ มันเป็นแบบนั้น ส่วนถ้าท่านรัฐมนตรี
จะได้เป็นคนพูดในกรุ๊ปไลน์ (Group LINE) ดังกล่าวหรือไม่ สุดท้ายท่านรัฐมนตรีรู้อยู่แก่ใจ 
ผมไม่ขอพูดไปมากกว่านั้นว่าสุดท้ายเจ้าของแอกเคานต์ (Account) เจ้าของไอดี (ID) ดังกล่าว
เป็นใคร แต่คนท่ีท า คนท่ีเผยแพร่ข้อความเฟกนิวส์ (Fake News) ดังกล่าวรู้อยู่แก่ใจดีครับ 
คงไม่ต้องให้ผมพูดสั่งสอนใคร ขอบคุณมากครับ ท่านประธานครับ 



๑๐๔๗ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   เสาวลักษณ์ ๕๒๔/๒ 
 
  นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ผมขอใช้สิทธิพาดพิงครับ 
ท่านประธาน 
    นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  เชิญคุณพิธาครับ  
  นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์  (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ขอบคุณครับท่านประธาน 
พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ๒ ประเด็นสั้น ๆ ส าหรับกลุ่มไลน์ (Line) 
มีสมาชิกอยู่ท้ังหมด ๓๗ คน ในรูปเป็นใครผมก็เห็นแล้ว เวลาคุยกัน มีการสั่งงานเป็นชื่อใคร
ผมก็เห็น เราก็ไม่ได้ว่าว่าจะเป็นใคร อันท่ี ๒ ยืนยันอีกครั้งตอนท่ีผมอภิปรายท่านมองหน้า 
ผมอยู่บอกว่าเราไม่ได้มีนโยบายในการยกเลิกบ านาญอย่างท่ีพูด เราแค่บอกว่างบประมาณนี้
เป็นตัวท่ีสูง แล้วเราขอความร่วมมือกับข้าราชการในการดูสิว่าท าอย่างไรท่ีจะยกสวัสดิการ
ของประชาชนขึ้นมาให้เท่ากับทางข้าราชการ และประเด็นสุดท้ายคือประโยคท่ีท่านรัฐมนตรี
ไม่ได้อ่านเมื่อสักครู่นี้ว่า พูดง่าย ๆ คือเลือกพรรคก้าวไกลเข้าไปจะท าให้ข้าราชการเดือดร้อน
และอย่าไปเลือกพวกมัน อันนี้นะครับ เป็นประเด็นท่ีส าคัญ แล้วเป็นประเด็นท่ีท าให้พรรคผม
เสียหาย แล้วก็เป็นประเด็นคือต้องเรียกได้ว่าเป็นข่าวปลอมครับ ขอบพระคุณครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  รัฐมนตรีสาธิตเชิญครับ 
  นายสาธิต ปิตุเตชะ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข)  :  กราบเรียน
ท่านประธานท่ีเคารพ ผม สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  เฉพาะประเด็นนะครับ  
  นายสาธิต ปิตุเตชะ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข)  :  ผมย้ า
อย่างนี้ครับ ผมย้ าว่าคือคนท่ีส่งเป็นใครผมไม่ทราบ ผมจะไปติดตามตรวจสอบดู แต่ผมย้ าว่า
สิ่งท่ีเขาพูดไม่ใช่เฟกนิวส์ (Fake News) ประเด็นก็คือว่าเขาไม่ได้บอกว่าท่านจะไปตัดงบ
บ านาญ เขาบอกว่าท่านนะอัดว่าบ านาญเป็นตัวปัญหาของการพัฒนาประเทศ อันนี้เอาให้ชัด
ประเด็นนี้แค่นี้เองครับ แต่ผมและเราไม่มีใครไปตัดสินท่านหรอกว่ามันคืออะไร เพียงแต่ว่า
เราต้องยอมรับในสิ่งท่ีเราอภิปรายในสภาแห่งนี้แค่นั้นเอง แล้วผมก็ไม่สามารถไปยืนยันได้ว่า
ความคิดเห็นของท่านท่ีเขียนมานี้เขาคิดอย่างไร แต่ประเด็นก็คือว่าเขาเขียนแล้วก็ตีความ 
ท่ีท่านอภิปรายว่าบ านาญเป็นตัวปัญหาของการพัฒนาประเทศแค่นั้นเอง ไม่มีการตัดบ านาญ
ใด ๆ ทั้งสิ้นครับ ขอบคุณครับ 
              - ๕๒๕/๑ 



๑๐๔๘ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สิริพร ๕๒๕/๑ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ก็ได้ชี้แจงทุกฝ่ายนะครับ
เชิญท่านสุทินใช้เวลาท่ีเหลืออยู่ เชิญครับ 
  นายสุทิน คลังแสง (มหาสารคาม)  :  กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพครับ
ผม นายสุทิน คลังแสง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม จากพรรคเพื่อไทย  
ผมอภิปรายคนสุดท้ายของฝ่ายค้านนะครับ ก็จะพยายามรวบรวมประเด็นเพื่อให้รัฐบาลและ
พี่น้องประชาชนได้เข้าใจในการตัดสินใจของพวกเราแล้วก็การท างานของพวกเรา ๓ วัน 
ท่ีผ่านมา ท าไมต้องบอกอย่างนั้นครับ การอภิปรายงบประมาณเท่ียวนี้จะมีข้อพิเศษกว่า  
ทุกครั้ง พิเศษด้วยประการท่ี ๑ ก็คือน่าจะเป็นงบคร้ังสุดท้ายของสภาชุดนี้ ประการท่ี ๒ ก็คือ
ฝ่ายค้านได้มีการประกาศท่าทีและประกาศมติก่อนล่วงหน้าว่าเราจะไม่รับหลักการครับ  
เมื่อประกาศเช่นนั้นแล้วก็ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์พอสมควรท านองว่าเราเล่นเกมการเมือง 
ท านองว่าเราไม่ฟังก่อนหรือ แล้วก็ท านองว่ามันผิดวัฒนธรรมและผิดประเพณีท่ี เคยท าครับ  
ก็เลยต้องเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีและพี่น้องและเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับ 
ความพิเศษอันนี้ด้วยเหตุว่ามันเป็นพิเศษ วาระพิเศษก็คือ ๑. ท่ีผมบอกมา และท่ีส าคัญก็คือ
คราวนี้เป็นการจัดงบประมาณในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ ประเทศเราป่วยมา เราล าบากมา 
ประชาชนล าบากมา ประสบวิกฤติมา ๓  ๔ ปี การจัดงบประมาณเท่ียวนี้เป็นช่วงท่ีก าลัง 
จะโงหัวก าลังจะฟื้น ก าลังขยับตัวก าลังจะฟื้น เราก็อยากให้ฟื้น การจะให้ฟื้นมันจ าเป็นต้องมี
ความละเอียดในการที่จะจัดเม็ดเงินงบประมาณ แล้วเกี่ยวข้องอย่างไรกับการฟื้น เดี๋ยวฟังผม
ต่อไปจะได้เข้าใจชัด เพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นวาระพิเศษแล้วก็ภาวะไม่ปกติ เราก็คิดไม่ปกติ 
เราก็คิดวาระพิเศษ ท่ีเราเคยท าเดิม ๆ มามันมีปัญหามันไม่หลุดพ้น คราวนี้ก็ต้องท าใหม่  
ท าใหม่ก็คือแทนท่ีเราเห็นว่ามันไม่ดี มันไม่ถูก มันไม่น่าจะฟื้น แทนท่ีจะปล่อยให้ไปท าเหมือน
เช่น ๒  ๓ ปีท่ีผ่านมา ปีนี้เราก็บอกไม่ปล่อยครับ เราก็ให้กลับไปแก้ไขใหม่เสียหรือไม่ก็ลง 
ยาแรงเสียก็อาจจะเกิดผลต่อการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีขึ้น แม้ผ่านไปก็น่าจะเกิดผลในทาง  
ท่ีดีขึ้น เสียงข้างมากผ่านไป ผมก็เชื่อว่าท่าทีของเราน่าจะเกิดประโยชน์กับประชาชนไม่น้อย 
เอาล่ะครับนี่คือเหตุผลประการหนึ่งซึ่งอยากจะบอกว่าท าไมเราต้องมีท่าทีอย่างนี้เหมือน 
ไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อน ท่ีมันผิดปกติก็ต้องบอกว่าประเทศเรานี่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้ ป่วย 
ป่วยด้วยโรคอะไร ผมอยากจะบอกข้างบนว่าประเทศป่วยประชาชนเป็นทุกข์ เป็นโรคอะไร  
วันนี้การพิจารณางบประมาณเหมือนเรามาเอกซเรย์ประเทศ เอกซเรย์แล้วประเทศป่วย 



๑๐๔๙ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สิริพร ๕๒๕/๒ 
 
หรือไม่ป่วย ถ้าป่วยป่วยด้วยโรคอะไรก็จะจ่ายยา มีค่ายาหรือเปล่าส ารวจตัวเอง วันนี้ค่ายา
ท้ังหมดเท่าไร ๓,๑๘๕,๐๐๐ ล้านบาท นี่คืองบประมาณท่ีซื้อยาไปจ่ายให้กับประเทศ ไปฉีด
ให้ประเทศ แต่ส าคัญวันนี้คุยกันท้ัง ๓ วัน จ่ายยาถูกหรือเปล่า จ่ายถูกก็น่าจะฟื้นแข็งแรงต่อ 
จ่ายยาผิดก็น่าจะฟุบแล้วก็ตายเลย ก็เลยกราบเรียนว่าเอกซเรย์แล้วเท่าท่ีฝ่ายค้านเราดูแล้ว
มันก็ไม่มีอื่นไกลหรอกครับ ประเทศเราก็เคยเจอหลายโรค เมื่อก่อนก็เป็นโรคความมั่นคง  
ในอดีตเคยมีภัยคอมมิวนิสต์ เคยมีภัยความมั่นคงเป็นโรคความมั่นคง ประเทศรอบข้างจะบุก
นี่ผมเป็นเด็กจ าได้ครับ ตอนนั้นเป็นโรคความมั่นคงก็ต้องจ่ายยาความมั่นคง นายกรัฐมนตรี 
ก็ต้องเอานายกทหาร แล้วจ่ายยาความมั่นคงเข้าไปก็หาย ๖๖/๒๓ ๖๖/๒๕ ก็ว่าไปยาตอนนั้น 
แต่คราวนี้เป็นโรคเศรษฐกิจอักเสบ มีชื่อใหม่นะครับ หลายคนอาจจะบอก เศรษฐกิจเสื่อม
เศรษฐกิจ เศรษฐกิจชะลอตัวอะไรก็เอาไป แต่ผมใช้ค าว่า เศรษฐกิจอักเสบ อักเสบมาแล้ว ๔ ปี 
๕ ปี นี่ท าไมต้องบอกอย่างนี้ ถ้าแก้ไม่หายมันจะเป็นเศรษฐกิจอักเสบเรื้อรัง ผมเชื่อว่าก าลัง
เรื้อรัง ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๕๒๖/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๕๐ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศันสนีย์ ๕๒๖/๑ 
 
ยิ่งปีนี้ซึ่งเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อนี่เรื้อรังอย่างนี้ ถ้าปีนี้เอาไม่ฟื้นแทนท่ีมันจะฟื้นแล้วไม่ฟื้นเรื้อรัง 
ในท่ีสุดเป็นมะเร็ง ในท่ีสุดก็ล้มละลายเหมือนหลายประเทศ เพราะฉะนั้นโลกนี้มันมีอาการ
อย่างไร อาการก็คือรายได้มันต่ ารายจ่ายมันสูง ประชาชนก็เป็นอย่างนี้ ไปดูประชาชนวันนี้
รายได้ต่ ารายจ่ายสูง ประเทศก็เหมือนกัน รายได้เข้ามาก็ขาดดุลทุกปี ๆ แต่รายจ่ายสูง ปีนี้
รายจ่ายก็สูงกว่ารายรับก็ประมาณเท่าไรประมาณเกือบ ๗๐๐,๐๐๐ ล้านบาท นี่คือโลก
เดียวกัน โลกนี้มันเกิดเพราะอะไร เมื่อมันเกิดเช่นนี้แล้วรายได้กับรายจ่ายไม่สมดุลก็เป็นหนี้ 
วันนี้ท่ีมีปัญหากันเราพิจารณางบประมาณผ่านไม่ผ่านซีเรียส (Serious) ท่ีสุดก็คือท าอย่างไร
กับหนี้ ๓ ตัวนี่ หนี้ประเทศสูงขึ้นไม่ต้องเถียงกัน ๑๐ กว่าล้านล้านบาท หนี้ครัวเรือนวันนี้ 
จะทะลุ ๙๐ เปอร์เซ็นต์จะทะลุ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ของจีดีพี (GDP) หนี้เอกชนเอ็นพีแอล 
(NPL) วันนี้จ่อคิวอาการมาแล้ว หนี้ ๓ ตัวนี่เป็นปัญหา มันเกิดเพราะอะไรก็จะบอกต่อไป 
แล้วในท่ีสุดก็จะบอกว่าจัดงบถูกไม่ถูก หนี้ ๓ ตัวท่ีมันเกิดท้ังหมดปัญหาโลกเศรษฐกิจอักเสบ
เกิดจากเครื่องยนต์เศรษฐกิจ ๔ ตัวไม่ท างาน ผมย้อนไปนิดหนึ่งนะครับ เพราะผมพูดว่า
ประเทศก าลังจะโงหัวไม่ขึ้นเดี๋ยวรัฐบาลจะเถียง ท่านนายกรัฐมนตรีจะเถียง รัฐมนตรีจะเถียงว่า
อย่างไร ไม่ใช่มันฟื้นตัวแล้ว ฟ้ืนเกือบทุกตัวแล้ว ส่งออกดีแล้วจีดีพี (GDP) ของเราก าลังดี 
ขึ้นแล้ว อันนี้เป็นท่ีน่าวิตกได้ในประมาณการในเล่มงบประมาณก็ดี รัฐมนตรีพูดก็ตาม 
นายกรัฐมนตรีพูดก็ตาม ไปประมาณการณ์ว่าเศรษฐกิจมันจะโตเหมือนกับภูมิใจว่ามันจะ 
ฟื้นแล้ว แล้วมีแต่โตไปข้างหน้าแล้ว ถ้าประมาณการแบบนี้มันเป็นปฐมเหตุของการ 
ตั้งงบประมาณท่ีผิด ผมอยากให้ดูสไลด์ (Slide) นิดหนึ่งว่างบประมาณและประมาณการ 
แล้วท่ีจะบอกว่าเศรษฐกิจฟื้นไปดูจีดีพี (GDP) ของโลกมันเหมือนกับรัฐบาลไหม ผมขอสไลด์ 
(Slide) แผ่นแรกครับ 
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน)  
  นายสุทิน คลังแสง (มหาสารคาม)  :  ตัวนี้ขยายตัวยากมาก ไปดูในตาราง
ดีกว่าผมก็อปปี (Copy) เข้ามาเลยเพื่อให้มันเป็นออริจินัล (Original) ดูไทยแลนด์ (Thailand) 
นั่นครับดูอยู่ท้ายตารางอาเซียน (ASEAN) มาดูด้านขวาตัวสีเหลืองคือคาดการณ์ คือประมาณ
การเศรษฐกิจ ประมาณการเศรษฐกิจเราก็อยู่ท้ายในกลุ่มอาเซียน (ASEAN) ในกลุ่มเอเชีย 
(Asia) เราอยู่ท้าย เพราะฉะนั้นผมไม่อยากให้รัฐบาลไปหลงใหลได้ปลื้มแล้วก็ส าคัญผิดว่า
เศรษฐกิจจะดีขึ้น ให้ความเป็นธรรมจริง ๆ ก็คือบอกมันฟื้นตัวช้า ๆ ตัวเลขมันบอกว่าฟื้นตัว 



๑๐๕๑ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศันสนีย์ ๕๒๖/๒ 
 
ช้า ๆ ท าไมมันช้า เอาล่ะก็มาดูเพราะก็มาดูเห็นชัด ทีนี้คือเครื่องยนต์เศรษฐกิจ ๔ ตัว มันไม่
กระดิก ตัวนี้รัฐบาลต้องดูครับ ต้องยอมรับความจริงเพราะจัดงบประมาณต้องจัดลงไปท่ีท า
อย่างไรให้เครื่องยนต์เศรษฐกิจ ๔ ตัวมันเคลื่อน ต่อไปครับ เศรษฐกิจ ๔ ตัว มีอะไรบ้าง  
ตัวแรก การบริโภคภาคเอกชนนี่เครื่องยนต์ตัวท่ี ๑ วันนี้เอกชนหรือประชาชน อันนี้การบริโภค 
ประชาชนก็จับจ่ายใช้สอยน้อยแต่เริ่มฟื้นตัวขึ้นมาบ้างเล็กน้อยยังอยู่ในเกณฑ์ต่ าจาก ๓ ๔ ปี
ก่อนนี้เครื่องยนต์เครื่องนี้ดับ มาเครื่องยนต์ตัวท่ี ๒ การลงทุนภาคเอกชน สนิท เงียบ เพ่นหนี 
จบ อันนี้เครื่องยนต์ตัวนี้ตายสนิท ตัวท่ี ๓ เครื่องยนต์ตัวท่ี ๓ การลงทุนภาครัฐน่ีอย่างไรครับ
ตัวท่ีเราก าลังจะคุยกันวันนี้ คุยกันมา ๓ วันนี้ ตัวนี้ลงทุนภาครัฐ แล้วตัวสุดท้ายการส่งออกสุทธิ 
ตัวนี้ค่อยยังชั่วหน่อย รัฐมนตรีหรือรัฐบาลก็หน้าบานหน่อยเพราะว่าการส่งออกสุทธิดีขึ้น 
ก็บอกอย่างนั้น เพราะฉะนั้นมีการส่งออกพอขยับตัวขึ้นมาบ้าง แต่ท่ีส าคัญที่สุดว่าการขยับตัว
ของเคร่ืองยนต์ตัวนี้มันแรงพอท่ีจะไปชวน ๓ ตัวขยับไหม ไม่ เพราะฉะนั้นวันนี้ตัวหนึ่งซึ่งเป็น
ความหวังของเราท่ีเคยติดมาตลอด ๓  ๔ ปี มันดับ ๓ ตัว ติดอยู่ตัวหนึ่งครับ ก็คือกลับไปท่ี
การลงทุนภาครัฐครับ กลับไปท่ีลงทุนภาครัฐหน่อย การลงทุนภาครัฐท่ีชัดเจนท่ีสุดก็คือ
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณแผ่นดินตัวนี้ท่ีก าลังท าอยู่นี่ปีนี้ ๓,๑๘๙,๐๐๐ ซึ่งคิดเป็น  
๑๗ เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี (GDP) ๓-๔ ปีมา เราพ่ึงตัวนี้เท่านั้น ------------------------------------- 
 
              - ๕๒๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๕๒ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     รัศมี ๕๒๗/๑ 
 
ส่วนลงทุนเมกะโพรเจกต์ (Megaproject) นี่เราจอด ลุ่ม ๆ ดอน ๆ มาก็ไม่ลงกันก็มาเหลือ
งบประมาณ เพราะฉะนั้น ๓  ๔ ปีมานี้ก็กินงบประมาณอย่างเดียว เพราะฉะนั้นการลงทุน
ภาครัฐคือความหวัง เพราะฉะนั้นการลงทุนภาครัฐปีนี้ปีท่ีมันจะโงหัวนี่ งบประมาณท้ังหมด 
๓ ล้านกว่าบาทจึงมีความละเมียดละไม จึงมีความจ าเป็นพิเศษ เพราะอะไรครับ ถ้าเราท าดี
เครื่องยนต์ตัวนี้จะไปผลักเครื่องยนต์อีก ๓ ตัวให้เดินได้ครับ หมายความว่าการท่องเท่ียว  
การส่งออกก็จะเดินถ้าเราจัดงบประมาณไปซัปพอร์ต (Support) หรือไปจัดให้กับการ
ท่องเท่ียวมันดีขึ้นเครื่องยนต์นั้นก็จะติด ถ้าจัดไปกระตุ้นให้ภาคประชาชนได้บริโภค
เครื่องยนต์ตัวนั้นก็จะติด แล้วตัวส าคัญอีกตัวหนึ่งก็คือการลงทุน ภาคเอกชนท่ีเขาเผ่นหนี 
ตัวนี้นี่  งบวันนี้ ท่ีเราท าอาจจะมีส่วนกระตุ้นไม่มาก ใครมีส่วนกระตุ้น ใครมีส่วนท าให้
เครื่องยนต์ตัวนี้ติดเดี๋ยวผมจะบอก แต่ท้ังหลายท้ังปวงก าลังจะบอกว่าจึงต้องพิถีพิถัน 
เป็นพิเศษส าหรับการพิจารณางบประมาณวันนี้ เพราะเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวท่ีดูแลเรามา 
๓๐ ปี แล้วเมื่อมันก าลังขยับโงหัวขึ้นเศรษฐกิจก็จะใช้เครื่องยนต์ตัวนี้ไปช่วยสปาร์ก (Spark) 
ไปช่วยดัน ๓ ตัวให้มันติด แล้วท่ีติดอยู่วันนี้เราโงหัวว่าวันนี้นิดหน่อยท่านประธานครับ  
ผมต้องบอกรัฐบาลอีกนิดหนึ่งว่าจริง ๆ มันไม่ใช่ฝีมือรัฐบาล จีดีพี (GDP) ทีมันขยับขึ้นมา 
นิดหนึ่งวันนี้ พอเห็นมีการจับจ่ายใช้สอยนิดหนึ่ง พอมีนักท่องเท่ียวมาวันนี้ท่ีจริงมันเป็นไป
โดยธรรมชาติ ธรรมชาติคือพอโควิด (COVID) มันส่างปั๊บ คนอั้นมานานแล้วนี่ก็เริ่มขยับ
ออกมาเริ่มมาจับมาจ่ายใช้สอยอันนี้มันก็มาตามธรรมชาติของมัน ถ้ามันมาโดยฝีมือของ
รัฐบาลถ้ารัฐบาลอัดส่งหน่อย ถ้าจัดงบประมาณท่ีดีท่ีถูกกว่านี้มันจะท าให้ท่ีเพิ่งโงหัวมันจะ 
ลุกขึ้นยืนได้ ดูง่าย ๆ วันนี้ถ้าเป็นรถยนต์ วันนี้ถ้าเป็นรถเกียร์ออโตเพียงติดเครื่องเข้าเกียร์ไว้
เฉย ๆ มันก็ไหลแล้ว วันนี้จีดีพี (GDP) ๑ เปอร์เซ็นต์ ๒ เปอร์เซ็นต์เรียกว่ารถมันไหลไปตาม
ธรรมชาติ ความเร็วก็ประมาณ ๒๐  ๓๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง วันนี้เศรษฐกิจเราฟื้นถ้าเป็น
รถยนต์ ๓๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณนี้ แต่ถ้ารัฐบาลเก่งเพิ่มเข้าไปหน่อยเหยียบคันเร่ง  
ส่งเข้าไปหน่อยมันต้อง ๘๐ ต้อง ๑๐๐ ต้อง ๑๒๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง เราอยากได้แบบนั้น 
เพราะฉะนั้นวันนี้มีต้องย้ ารัฐบาลว่ามันเพิ่งโงหัว อ้ายท่ีโงหัวนี่มันเป็นไปโดยธรรมชาติครับ  
แต่ท่ัวโลกเขานี่โควิด (COVID) ไป แต่เขาขึ้นยืนแล้วก็ว่ิงฉิวเลย ของเราวันนี้เพิ่งโงหัวแล้วก็ไป
เพียง ๒๐ ๓๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง อย่าเพ่ิงตายใจครับ เพราะฉะนั้นแล้วจะท าอย่างไรก็มาดูท่ี
งบประมาณตัวนี้ เครื่องยนต์เศรษฐกิจ ๔ ตัวนี้จะต้องใช้ตัวลงทุนภาครัฐคือตัวงบประมาณ 



๑๐๕๓ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     รัศมี ๕๒๗/๒ 
 
ฉบับนี้ไปกระตุ้นให้มันติดเครื่องแล้วแรงขึ้นครับ วันนี้หลายตัวอาจจะเริ่มพรึบพรับๆ  
การท่องเท่ียวเริ่มมาบ้างอันนั้นก็เริ่มขยับเครื่อง เร่ิมกระดิกแต่มันยังไม่ติด ยังไม่ฉิวหรอกครับ
ต้องใช้งบประมาณตัวนี้ เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าวันนี้ถ้าจัดงบอันนี้ดีจัดถูก มันจะไปผลัก
เครื่องยนต์อีก ๓ ตัวไปได้ จัดผิดดับต่อ เพราะฉะนั้นถ้าเห็นว่าผิด เห็นว่าไม่เหมาะเราถึงไม่
อยากให้ผ่าน ถ้าผ่านไปแล้วไปแก้ไขในกรรมาธิการ ๓ ปีผ่านมาประสบการณ์ก็คือไม่แก้ 
เพราะฉะนั้นการท่ีเราจะชะลอไว้มีโอกาสไปท าใหม่หรือให้คนอื่นมาท าเลยงบประมาณนี่  
ยังจะไม่เสียโอกาส มันก าลังจะติดเสริมมันเข้าไปหน่อย อันนี้คือวัตถุประสงค์ของเราท่ีบอกว่า
วันนี้ถ้าเราเห็นไม่ดีเราก็ไม่อยากจะปล่อยให้เขาไปในวาระสอง วาระสาม ท่านประธานครับ 
เครื่องยนต์ ๔ ตัวท่ีบอกว่ามันดับแล้วเพิ่งขยับ แล้วยังไม่แรงพอ เรายังอยู่ในภาวะอันตราย 
มันเกิดจากอะไรก็มาเอกซเรย์ต่อ มันมีปัจจัยท่ีพูดกันมา ๓ วัน ----------------------------------- 
 
                       - ๕๒๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๕๔ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศิริรัตน์ ๕๒๘/๑ 
 
อันท่ี ๑ เราไปโทษโควิด (COVID) นะ ก็ใช่ครับ ๓  ๔ ปีมานี้เพราะโควิด (COVID) อันท่ี ๒ 
เราก็บอกว่าปัจจัยท่ีต่อมาวันนี้ก็คือมันจะมีปัญหาตัวต่อมานอกจากโควิด (COVID) ไปแล้ว 
มันยังเหลือตัวส าคัญท่ีจะท าให้เป็นปัญหากับเครื่องยนต์ ๓ ตัวคือสงคราม สงครามคือ 
ตัวปัญหาท่ีจะท าให้เครื่องยนต์เหล่านี้ดับต่อ นอกจากสงครามไม่พอเราก็ลงรายละเอียดอีก
วันนี้เงินเฟ้อ น้ ามันแพง ปัจจัยเหล่านี้ท่ีเรามองกันมารัฐบาลวิเคราะห์ สภาวิเคราะห์ว่าถ้า  
๓ ตัวยังอยู่คุณจะต้องจัดงบประมาณอีกแบบหนึ่งนะ ต้องไปขจัดตัวเขม่า ๓  ๔ ตัวนี้ 
เครื่องยนต์มันถึงจะเดินได้ เพราะฉะนั้นท่ีวิเคราะห์กันมาไม่ผิดหรอกครับ แต่ลืมไปอยู่ ๒ ตัว
ท่ีผมจะเติมให้ปัจจัยต่อไปนี้ท่ีจะท าให้เครื่องยนต์ ๓ ตัวไม่ติดนอกจากโควิด (COVID) ซึ่งยัง
อาจจะไป ๆ มา ๆ อยู่ นอกจากสภาพเงินเฟ้อ นอกจากสงคราม นอกจากราคาน้ ามันแล้ว  
อีกตัวสองตัวก็คือโครงสร้างเศรษฐกิจแบบเดิม โครงสร้างเศรษฐกิจเดิมซึ่งเรามีมานานต่อให้
เสร็จโควิด (COVID) ไปก็ไม่ฟื้น ผมเคยพูดในสภานี้หลายครั้งพูดว่าอย่างไรครับ ผมบอกว่า
อย่าไปโทษโควิด (COVID) อย่างเดียว ผมต่อให้โควิด (COVID) ไปก็ไม่ฟื้นครับเพราะโรค 
ประเทศไทยติดเชื้อมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ มันติดเชื้อมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ มันก็ซึมมา ซึมมา ซึมมา 
ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ เราเข้ามาเป็น ส.ส. จะตายแล้ว ติดลบแล้ว จีดีพี (GDP) ลบ ๑ 
ลบ ๒ นายกรัฐมนตรีไม่ไหวแล้ว คนขับรถไม่ไหวแล้ว เศรษฐกิจวันนั้นไม่ดีมีโควิด (COVID) 
มาซ้ าเติมเท่านั้นเอง ผมถึงบอกว่าวันใดท่ีโควิด (COVID) ออกไปแล้วความอ่อนแอซึ่งเป็น
พื้นฐานคือโครงสร้างเศรษฐกิจเดิม ๆ นี้จะเป็นปัญหาไม่ให้ฟื้น เพราะฉะนั้นถ้าเราไปวิเคราะห์
เพียงว่า ๓  ๔ ตัวนี้อย่างเดียวนี่ผิด อย่างไรเศรษฐกิจ อย่างไรเครื่องยนต์ก็ไม่ติดเพราะระบบ
เศรษฐกิจ โครงสร้างเศรษฐกิจแบบเดิมคือปัญหา ปัญหามันออกฤทธิ์ตั้งแต่เมื่อไร ก่อนโควิด 
(COVID) จะมาตัวนี้คือตัวปัญหา ต้องไปพะวงแต่โควิด (COVID) โควิด (COVID) ไปแล้วดีใจ 
สงครามไปแล้วดีใจ ๆ แต่คุณลืมตัวนี้ตัวโครงสร้างเศรษฐกิจแบบเดิมนี้จ้างก็ไม่ฟื้น แล้วผม 
ก็บอกด้วยซ้ าไปคราวหนึ่งท่ีนี่ ผมบอกว่าปัญหาวันนี้มันซึมลึกลงไปเยอะต้องวิเคราะห์ลึก ๆ  
คนจนในประเทศวันนี้มันจนถึงขนาดว่าแม้เศรษฐกิจฟื้น แม้จีดีพี (GDP) มา แต่คนจนไม่น้อย
ของประเทศมันจะไม่ฟื้นด้วยนะเพราะมันถล าลึกไปนาน และปัจจัยอีกตัวหนึ่งนอกจาก
โครงสร้างเศรษฐกิจแบบเดิมท่ีจะเป็นปัญหาให้เครื่องยนต์ ๔ ตัวมีปัญหาต่อ ซึมต่อนี้   
คือความสามารถของผู้น าประเทศ ความสามารถของรัฐบาล นี่ต้องพูดตรง ๆ เลยนะครับ  
ถ้านายกรัฐมนตรีเก่ง ถ้านายกรัฐมนตรีดีได้รับความเชื่อถือ ได้รับความเชื่อมั่น รัฐมนตรีเก่ง  



๑๐๕๕ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศิริรัตน์ ๕๒๘/๒ 
 
ผมว่าตัวนี้อย่ามองข้าม ต่อให้โควิด (COVID) ไป น้ ามันถูกหรืออะไรก็แล้วแต่ ถ้ารัฐบาล  
ถ้านายกรัฐมนตรีไม่เก่ง รัฐบาลฝีมือไม่ถึงในภาวะแบบนี้ไม่ได้หรอกครับ เพราะฉะนั้นถ้าจะ
วิเคราะห์ปัจจัยซึ่งจะต้องมีผลต่อการจัดงบประมาณต่อไปนี้ ต่อเศรษฐกิจ ต่อภาวะการเงิน
การคลัง ต่อบริบทโลก บริบทประเทศ ต่อไปนี้อย่าลืม ๒ ตัวคือโครงสร้างเศรษฐกิจแบบเดิม
และความสามารถของผู้น าประเทศและรัฐบาลด้วย ถ้าไม่เอา ๒ ตัวนี้มาคิดด้วยลวงตา  
ซึมต่อไปเคร่ืองยนต์นี้ก็ดับต่อไป เพราะฉะนั้นท่านประธานท่ีเคารพครับ ปัจจัยท้ังหมดที่ว่ามา
ท่ีจะท าให้เครื่องยนต์ติด ไม่ติด มันก็จะถูกน ามาคิดแล้วก็จะน ามาสู่ของการผลักโดยการท า
งบประมาณปีนี้ครับ เมื่อเอาปัจจัยท้ังหมดมาเป็นตัวตั้งวิเคราะห์บริบทโลก บริบทประเทศ 
เสร็จแล้วเราก็มาวิเคราะห์ตัวเอง สถานะการเงินการคลังของเรา ตัวตนเรา นี่คือวิธีท า
งบประมาณท่ีถูกแต่ผมดูแล้วไม่ใช่ ผมดูว่ารัฐบาลท างบประมาณปีนี้  ๑. วิเคราะห์ตัวตน 
วิเคราะห์สิ่งแวดล้อม และวิเคราะห์ปัจจัยตัวอื่นอีกแบบประมาทมาก แล้ววิเคราะห์ตัวตน
สถานะของตัวเองก็ผิด เพราะฉะนั้นงบประมาณท่ีดี การท างบประมาณท่ีดี  ก็คือวิเคราะห์
ปัญหาความต้องการของประชาชนและความต้องการของประเทศ  แล้วก็วิเคราะห์
ความสามารถ ศักยภาพ สถานะของประเทศแล้วต้องเป็นปัจจุบันด้วยนะ นี่วิเคราะห์กันมา
ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีท่ีแล้ว ท่านประธานครับ งบประมาณปีนี้ข้าราชการเขาตั้งต้นมาตั้งแต่
เดือนตุลาคมปีท่ีแล้ว เดือนตุลาคมปีนั้นเงินยังไม่เฟ้อหรอกปัจจัยท่ีว่ายังไม่มี พอมาปีนี้ 
มันเปลี่ยนไปเยอะแล้วงบประมาณเพิ่งเสร็จ ตัวนี้ก็คือวิเคราะห์แล้วแต่มันไม่อัปเดต 
(Update) มันก็จะมีปัญหา ---------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๕๒๙/๑ 
 

 
 
 
 
 



๑๐๕๖ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ภาวดี ๕๒๙/๑ 
 
พอมีปัญหาแล้วเกิดอย่างไรขึ้นต่อไปครับ งบประมาณท่ีเราท าปีนี้ท่ีจะท าให้เครื่องยนต์
เศรษฐกิจท้ังหมดขับเคลื่อน นี่ผมคิดว่าเป้าหมายท่ีดีท่ีสุดก็คือเหมือน ส.ส. ธีรรัตน์พูดนะครับ 
๑. ต้องดูแลประชาชน ๖๕ ล้านชีวิตวันนี้ท่ีล าบากดูให้รอด เมื่อดูแลประชาชนไปแล้ว 
ขณะเดียวกันก็ต้องมาดูแลประเทศดึงประเทศให้กลับมา ดูแลประชาชนอย่างไรคุณธีรรัตน์
พูดแล้ว ถ้าเป็นเพื่อไทยก็คือลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และขยายโอกาส นี่คือดูแลประชาชน 
ถามว่าใน พ.ร.บ. งบประมาณฉบับนี้มีไหมเหล่านี้ แล้วดูแลประเทศดูแลอย่างไรในขณะท่ี
ดูแลประชาชนต้องดูแลประเทศด้วย ประเทศดูแลก็ดูแล ๒ ระดับ ๑. วันนี้ต้องท าให้
เครื่องยนต์เศรษฐกิจ ๔ ตัวเดินให้ได้ประเทศถึงจะไปได้ เครื่องยนต์ ๔ ตัว ถ้าไม่เดินแล้ว
ประเทศก็เรียบร้อยซึมยาวอีกเก็บเงินไม่ได้ เงินไม่มีคลัง เกิดภาวะขาดดุล ภาวะการเงิน 
การคลังเสียเป๋ไป แล้วก็นอกจากเครื่องยนต์เศรษฐกิจ ๔ ตัวต้องติดในเดือนนี้ในปีนี้ สิ่งท่ีต้อง
ท าให้กับประเทศก็คือวางความมั่นคงระยะยาว ลงทุนแล้วก็วางอนาคตให้กับประเทศ นี่คือ
งบประมาณปีนี้ท่ีควรจะเป็น แต่เป็นไหมครับ เราก็มาดูครับ มาดูแล้วท้ังหมดแล้วมีข้อท่ี 
ควรคิดว่าน่ากังวลมาก น่าวิตกมากจนถึงขั้นว่าปล่อยให้ผ่านไม่ได้ ประการแรกท่ีสุดท่ีพบ
งบประมาณปีนี้คือท าแบบเดิม ๆ พูดกันมา ๓ วันนี่เพื่อนคุยกันท้ังวัน ท าแบบเดิม ๆ ครับ  
คิดแบบเดิม ๆ ครับ วันนี้เศรษฐกิจมันเป็นแบบนี้ คราวก่อนเศรษฐกิจมันดีก็ท าแบบนี้ มันฟุบ
เมื่อ ๓ ๔ ปีก็ท าแบบนี้ มันเริ่มโงหัวขึ้นก็ท าแบบนี้แบบเดิม อันนี้คือสิ่งซึ่งเราพบ เราเห็น  
แล้วรัฐบาลก็ไม่ได้ชี้แจงเลย ๓ วัน  ๓ วันมานี้ไม่มีใครชี้แจงเลยว่าคิดแบบใหม่ ท าแบบใหม่
อะไรบ้าง ไม่มีครับ ไม่มีก็เท่ากับยอมรับ แถมรัฐมนตรีท่านหนึ่งออกมาพูดด้วยว่างบประมาณ
ปีนี้ก็ท าเหมือนปีท่ีแล้ว นี่คือข้อผิดหวังข้อแรกท่ีเราคิดว่าไม่สบายใจแล้วไม่อยากให้ผ่านครับ 
แล้วอันต่อมาคืออย่างไรครับ ท าแบบเดิม ๆ ก็คืออย่างท่ีผมบอก กระบวนการท างบประมาณ 
ไทม์ไลน์ (Timeline) ท างบประมาณเราก็ไล่มาตั้งแต่ตุลาคมปีท่ีแล้ว รวบรวมความคิดเห็น
ความต้องการก็มาพิมพ์เป็นรูปเล่ม เข้ามาก็มาเข้าส านักงบ ส านักงบก็เข้า ครม. มันเป็น
ปัญหาและความต้องการเมื่อปีท่ีแล้ว แล้วมันจะมาใช้ในปีหน้ามันไม่อัปเดต (Update) มันไม่
ทันสถานการณ์ ถ้าปีใดสถานการณ์มันนิ่ง มันมีปัญหาหรือครับท าแบบนี้ แต่นี่สถานการณ์ 
มันเปลี่ยนเร็วมากในเดือน ๒ เดือน ๓ เดือน ปีต่อปีเปลี่ยนเร็วมาก ถ้าเปลี่ยนเร็วมาก 
ท างบประมาณไว้ล่วงหน้าปีหนึ่งแบบนี้ไม่ได้ แต่พบว่ารัฐบาลนี้ท าแบบนั้น เมื่อท าแบบนั้น  
มันเกิดอะไรขึ้นมาฟังผมต่อไป ท่านประธานครับ มันก็จึงได้เห็นการจัดงบประมาณแบบเดิม ๆ  



๑๐๕๗ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ภาวดี ๕๒๙/๒ 
 
เดิม ๆ คืออย่างไรก็ขาดดุลครับ ขาดดุลแล้วก็กู้อ้ายตรงนี้ยิ่งน่าห่วงว่าขาดดุลแล้วก็กู้ กู้ก็กู้มา
ต่อเนื่องไม่รู้กี่ปี แล้วท่ีเห็นชัดเจนมากก็คือเรายังเห็นการงบประมาณแบบท่ีพูดกันมาท้ังวัน 
งบประจ าสูงขึ้น สูงขึ้น ๆ แล้วงบลงทุนต่ า อันนี้ก็ถือว่าเป็นแบบเดิม ๆ ซึ่ง เราคิดว่ามันไม่มี
ความหวังท่ีมันจะสอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีท าให้เศรษฐกิจดีขึ้น งบประจ าสูงขึ้นนี่นะครับ 
ท่านประธานครับ ไปดูดี ๆ แล้วน่าวิตกมันไม่ใช่ว่าเป็นธรรมชาติ มันไม่ใช่ว่าเป็นเพราะ
ประเทศนี้มันต้องเป็น เป็นเพราะนายกรัฐมนตรีคนนี้ล่ะครับ จากปี ๒๕๕๗ มาจนถึงปีนี้ขึ้น 
๓๐ เปอร์เซ็นต์งบประจ า ขึ้นเรื่อยมางบประจ าขึ้นมา ๓๐ เปอร์เซ็นต์ แล้วไม่มีท่าทีจะลด  
แล้วงบประจ าท่ีดูแล้วก็เป็นงบบุคลากรตั้ง ๔๐ เปอร์เซ็นต์ แล้วท่านนายกรัฐมนตรีก็มาตอบ 
เมื่อวานนี้ว่าก็ยอมรับงบประจ ามันต้องสูงขึ้นถึงเราต้องพยายามหาเงินนี่อย่างไร อย่างนี้ 
มันเป็นความคิดท่ีอันตรายครับ แล้วก็ผิดหวังในภาวะท่ีจะต้องกระตุ้นให้เครื่องยนต์มันติด 
แล้วเรางบประจ ามาใช้ประจ า ๆ แล้วลงทุนน้อยนี่คือเราเห็นปีนี้คือข้อผิดหวังท่ีเราพบ ------- 
 

- ๕๓๐/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๕๘ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริวรรณ ๕๓๐/๑ 
 
นอกจากอย่างนี้แล้วลงทุนน้อย ลงทุนแค่ไหน ปีนี้งบลงทุนก็ประมาณท่ี ๗๐๐,๐๐๐ ล้านบาท
นิดเดียว แล้วไปดูในงบลงทุนก็เป็นการลงทุนในการท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ด้วย เป็นการลงทุน 
ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น ซื้อเอฟ-๓๕ (F-35) ซื้อเรือด าน้ า ซื้อโดรน (Drone) ทุจริตเดี๋ยวค่อย
พูด แต่พวกนี้คือเป็นการลงทุนท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ ซ้ าเติมอีกก็คือก่อให้เกิดรายจ่าย เมนเทน
แนนซ์  (Maintenance) สู งมากส าหรับอาวุ ธพวกนี้  เขาถึ งระวั งว่ าในยามอย่ างนี้   
ในยามท่ีเราล าบาก ในยามท่ีจนจนถึงขนาดขอทาน ผมเปรียบว่าจะเป็นขอทานอยู่แล้ว  
เราจะต้องรัดเข็มขัด เงินทุกบาทจะต้องใช้ไปเพื่อให้มันเกิดรายได้คืนมาไม่อย่างนั้นไม่มีทาง
พ้นจากขอทาน ไม่อย่างนั้นไม่มีทางพ้นจากหนี้ แต่เราเอาไปลงทุนผิดอีก ไปลงทุนในสิ่งท่ี 
ไม่ก่อให้เกิดรายได้ แถมไปแจกไปจ่ายกัน มีงบไปแจกไปจ่ายกันอีกนะ งบกระตุ้นไปแจกจ่าย
การอยู่การกินอีก ไปกระตุ้นบริโภค ไม่ไปกระตุ้นการผลิตแล้วเมื่อไรมันจะงอกเงย ไม่มีครับ 
นอกจากนั้นสิ่งซึ่งเราพบก็คือไม่ตอบโจทย์ประชาชน ไม่ตอบโจทย์ประเทศ โจทย์ประชาชน
คืออะไร โจทย์ประชาชนถ้าพูดง่าย ๆ เหมือนคุณธีรรัตน์บอก เหมือนพรรคเพื่อไทยจะท า 
ก็คือวันนี้ประชาชนเขาอยากให้ลดรายจ่ายเขาลงแล้วเพิ่มรายได้ แล้วขยายโอกาส โอกาส
ท่ีว่ามีสวัสดิการอะไรก็ดูแลเขาหน่อย ให้ถึงแหล่งทุน ให้ถึงอะไร โดยเฉพาะสวัสดิการสังคม  
ท่ีควรจะได้จะมีวันนี้ต้องจัดให้เขาแบบนั้นครับ ส่วนโจทย์ของประเทศก็อย่างท่ีผมบอก 
ไม่ตอบโจทย์ประเทศ ไม่ตอบอย่างไร วันนี้โจทย์ประเทศที่อยากได้ท่ีสุดก็คือประเทศอยากให้
เครื่องยนต์ติด ๔ ตัวครับ ถ้าติด ๔ ตัวแล้วรายได้ของประเทศก็จะสูง เก็บภาษีได้เพิ่ม  
แล้วสถานะการคลังก็จะค่อยดีขึ้น จากงบประมาณท่ีจะขาดดุลก็จะสมดุล จากสมดุลก็จะ
เกินดุล นี่ประเทศอยากได้อย่างนั้น เพราะฉะนั้นไม่ตอบโจทย์ ๒ ตัวนี้ ท่านประธานครับ  
ผมอยากจะลงรายละเอียดเพื่อชาวบ้านท่ีฟังทางบ้าน อ้างเขาจัง โจทย์เขา รู้ใจเขาหรือท่ีพูด
ในสภานี่ ท่ีบอกว่าเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายนี่คืออะไร ท่านประธานครับ วันนี้ไม่มีอะไรหรอก 
ชาวบ้านเกษตรกรวันนี้รอฟังอะไร เกษตรกรวันนี้รอฟังว่าเราจะจัดงบอย่างไรให้เขาได้ปัจจัย
การผลิตของเขาราคาถูกลง คุณจะจัดทางตรงทางอ้อมก็ได้กระทรวงพาณิชย์ให้ปุ๋ยเขาถูก  
นี่ขึ้นไปตั้ง ๓๐๐ เปอร์เซ็นต์ อาหารสัตว์ถูกพวกเลี้ยงหมู ยาฆ่าแมลงให้มันถูกลง น้ ามันถูกลง 
คนเกษตรเขารอฟังเราวันนี้ว่าตอบโจทย์ของเขาคือวันนี้ให้เขาได้ท ามาหากินได้ คือจัดงบ
อย่างไรให้ปุ๋ยถูกลง อาหารสัตว์ถูกลง ยาฆ่าแมลงถูกลง แล้วจัดอย่างไรให้ราคาสินค้าเกษตร
เขาสูงขึ้น สูงขึ้นนี่ท่ีเขาดูเมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มาตอบบอกว่า 



๑๐๕๙ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริวรรณ ๕๓๐/๒ 
 
ปุ๋ยท่ัวโลกขึ้น ๘๐ เปอร์เซ็นต์ ของไทยขึ้น ๒๐ เปอร์เซ็นต์ ท่านจ าผิดหรือเปล่ามันขึ้น ๓๐๐ 
เปอร์เซ็นต์นะครับ ปุ๋ยปีท่ีแล้ว ๖๐๐ บาท ยูเรีย (Urea) เดี๋ยวนี้ ๑,๘๐๐ บาท ตายเลย 
เพราะฉะนั้นถ้าจะตอบโจทย์ประชาชนวันนี้ต้องดูว่างบประมาณบอกไหมว่า จัดงบประมาณ 
ปีนี้ท าอะไรให้เขาได้ให้เขาอย่างนี้ อันนั้นคือเกษตรกร ถ้าพ่อค้าแม่ขายจัดงบอย่างไรให้เขา
ค้าขายได้ ตลาดเล็ก ตลาดน้อย ตลาดย่อย ตลาดใหญ่วันนี้ไล่แมลงวัน เราจัดงบอย่างไร 
ไปตอบโจทย์เขาให้เขาค้าขายได้ นักธุรกิจเล็กเอสเอ็มอี (SMEs) จัดอย่างไรให้เขาโงหัวขึ้นได้ 
วันนี้นอนจมอยู่ นักธุรกิจใหญ่จัดงบอย่างไรวันนี้ให้ผลิตได้แล้วส่งออกได้ ข้าราชการเขาก็รอ
ฟังจัดงบอย่างไร จัดงบอย่างไรจะปรับเงินเดือนให้เขาบ้าง ไม่ได้ปรับมานานแล้ว ข้าราชการ
บ านาญก็อยากจะปรับ ข้าราชการประจ าก็อยากจะปรับ เขาก็รอฟังเรา นี่ตอบโจทย์เขาไหม
งบปีนี้ ไม่มี แล้วผู้ใช้แรงงาน ผู้รับจ้าง วันนี้เขาก็อยากรู้ว่าดูสิว่างบท่ีเราท าวันนี้ ๓ ล้านล้าน
กว่าบาท มีไหมท่ีจะท าให้ค่าแรงเขาขึ้น มีไหมสวัสดิการท่ีเขาหลุดไปจากระบบประกันสังคม 
๖๐๐,๐๐๐ กว่ารายเขาจะได้กลับมาอีก มีไหม ไม่มี ------------------------------------------------ 
 

- ๕๓๑/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๖๐ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ธัญรดา ๕๓๑/๑ 
 
ผู้สูงอายุเขาก็มาดูเราว่าจัดอย่างไรจะให้ชีวิตเขาอยู่ได้ในสังคมผู้สูงอายุ แล้วใครอีกครับ  
เด็กเยาวชน เด็กเล็ก วันนี้ก็มาโวยมาหา เด็กเล็กท่ีบอกว่าจะจัดให้เขาถ้วนหน้ามีไหมเขาก็รอฟัง 
ไม่มี เยาวชนคนหนุ่มสาวเขาจะรอฟังเราว่างบปีนี้จัดแล้วนี่เขาจะมีงานท าไหม จัดแล้วชีวิตเขา 
มีอนาคตไหม หรือจัดแล้วเขายังตกงานกันเต็มเลยอย่างวันนี้เขาก็รอดู เพราะฉะนั้นทุกสาขา
อาชีพ ประชาชนทุกฝ่ายรอฟังว่าเราจะตอบโจทย์เขาไหม ส่วนประเทศก็บอกแล้วรอดูว่า
เครื่องยนต์จะติดไหม รายได้จะมาไหม ภาษีจะเก็บขึ้นได้ไหม แล้วในท่ีสุดฐานะการเงิน 
การคลังจะดีไหม พอท้ังหมดไม่พบแล้วนี่แล้วพบอะไร พบไม่ตอบโจทย์ครับ แล้วเราไปพบว่า
มันเป็นความสิ้นหวัง ความสิ้นหวังท่ีผมว่ามาท้ังหมดเมื่อมันไม่มีมันก็คือสิ้นหวัง แล้วท่ีพูด 
มาท้ังหมดนายกรัฐมนตรีก็ตอบเมื่อวานนี้ครับ แล้วหลายวันก็ตอบมาจะเอาเงินมาจากไหน 
ภาวะเศรษฐกิจแบบนี้จะเอาเงินมาจากไหน จะหาเงินจากไหนก็ประเทศไม่มีเงินจะให้ช่วยได้
อย่างไร ตรงนี้อย่างไรท่ีเราผิดหวัง คืองบประมาณมันบอกรายจ่ายแล้วก็บอกรายรับ พอไปดู
รายรับสิ่งซึ่งเราต้องตกใจแล้วคิดว่าให้ผ่านไม่ได้คือท่านประมาณการรายรับผิด นี่คือปฐมเหตุ
ปฐมบทท่ีจะท าให้จัดงบประมาณปีนี้ผิดหมด ผิดอย่างไรครับ ท่านบอกว่าปีหน้านี้จีดีพี (GDP) 
มันจะโต ๓.๕-๔ เอาเฉลี่ยตรงกลางเสีย จีดีพี (GDP) ก็จะโตท่ี ๓.๗ เพราะฉะนั้นท่านก็เอา
ฐานจีดีพี (GDP) ๓.๗ มาเป็นฐานนะ พอเป็นฐานป๊ับท่านก็ค านวณทุกอย่าง ๆ บนฐานนี้ล่ะว่า
รายได้จะเท่านั้นเท่านี้ เพราะฉะนั้นก็ไปประมาณการบอกว่ารายได้ท่ีจะเก็บได้ปีหน้านี้ 
๒,๔๐๐,๐๐๐ ล้านกว่าบาท รายได้ท่ีจัดเก็บนะ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท พอค านวณว่าจีดีพี 
(GDP) มันจะโต ๓.๗ รายได้จัดเก็บก็จะได้เท่านี้ ตรงนี้อันตราย ขอสไลด์ (Slide) ต่อไปครับ 
ท่ีท่านประมาณการทุกส านักบอกเป็นไปไม่ได้ พอท่านผิดตรงนี้มันจะผิดไปหมดรายได้มัน 
ก็จะไม่มา ท่านดูครับ รัฐบาลบอกว่าปีหน้า ๓.๕-๔ ก็เอาสัก ๓.๗ ท่านมาดูสิว่าประมาณการ
ในประเทศ ดูครับไล่มา ๆ เป็นอย่างนี้ แล้วดูย้อนกลับไปอีกคลิป (Clip) หนึ่ง ย้อนกลับไป 
นิดหนึ่งว่ารัฐบาลประมาณการผิดมาตลอด ปี ๒๕๖๓ บอกว่าจะขยายตัว ๓.๒ ลบ ๖.๒ เลย
งบประมาณเราถึงเดี้ยง มันจะไม่ฟูไม่เกิด พอมางบปี ๒๕๖๔ เราประมาณการว่าจะขยายตัว 
๔.๕ เอาเข้าจริง ๑.๕ ปี ๒๕๖๕ บอกว่าจะขยายตัว ๔ เอาเข้าจริง ๓ ปีนี้บอกว่า ๓.๗ แล้วมัน
จะขยายเท่าไรครับ ขยายเท่าไรก็ไปดูจากประมาณการของท่ัวโลก ประมาณการของ 
ทุกส านักเฉลี่ยแล้วบอกว่าเราจะขยายตัว ๒ กว่าไม่ถึง ๓ ดี ถ้าเป็นแบบนี้อะไรจะเกิดขึ้นครับ 
เกิดขึ้นแน่นอนก็คือประมาณการรายรับผิดเป้า ท่ีท่านตั้งไว้ว่าจะได้เท่าไร บอกว่าจะได้  



๑๐๖๑ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ธัญรดา ๕๓๑/๒ 
 
๒,๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ท่านก็เลยกู้เพิ่มไปวันนี้ ๖๐๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท ท่านกู้ตรงนี้ 
เพราะเชื่อว่าตั้งเป้าตรงนั้นเก็บได้เท่านี้มันขาดดุลอยู่ ๖๐๐,๐๐๐ กว่าล้านบาทก็เลยกู้เพิ่ม 
๖๐๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท พอมันไม่เป็นอย่างนี้เราคิดว่าไม่เป็นแน่ รัฐบาลประเมินผิด พอผิดปั๊บ
ท่านจะต้องกู้เพิ่ม กู้เพิ่มมันก็จะไปชนเพดานครับ เพดานก็บอกว่าอย่างไร เงินท่ีจะกู้ชดเชย
การขาดดุลจะต้องต่ ากว่างบประมาณการลงทุน งบประมาณลงทุนวันนี้ ๗๐๐,๐๐๐ กว่า 
ล้านบาท แสดงว่าถ้าท่านประมาณการผิดปีนี้ปั๊บท่านจะกู้ได้เพียงอีก ๒๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท 
มีสิทธิกู้ได้อีกเพียง ๒๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท ถ้าย้อนหลังกลับไปท่านกู้เพิ่มแต่ละปีกี่แสนล้าน 
กี่ล้านล้านยังมาไม่รอด ปีนีถ้้าสมมุติว่าประมาณการผิดอย่างที่โลกเป็นแล้วท่านประมาณมานี่ 
ท่านจะผิดเป้าเยอะครับ ผิดเป้าเยอะแต่กู้ได้เพียง ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท เพราะกรอบวินัย
การเงินการคลังตามกฎหมายมันบอกอย่างนั้น ------------------------------------------------------ 
 

- ๕๓๒/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๖๒ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       สวรรยา ๕๓๒/๑ 
 
ถ้ากู้ได้เพียง ๒๐,๐๐๐ ล้านบาทท าอย่างไรครับ มันไม่เป็นไปตามเป้าท่ีกู้ได้เท่านี้ก็จบสิ  
ประมาณการท้ังหลายท้ังปวงท่ีบอกว่าจะใช้จ่ายโน่นนี่นั่นก็ตัดกันระเนระนาด ในท่ีสุด
เครื่องยนต์ท่ีว่ามานี้มันก็ฟุบต่อ เพราะฉะนั้นข้อผิดหวังท่ีพวกผมผิดหวังข้อแรกเลยก็คือ
ประมาณการเศรษฐกิจ ประมาณการเติบโตเศรษฐกิจท่ีน่าผิดเลยมาตั้งงบผิด ตั้งการขาดดุลผิด 
เมื่อตั้งการขาดดุลผิดงบประมาณแล้วโครงการท่ีเขียนไว้วันนี้ปีนี้ท่ีคิดว่าจะได้ก็จะต้องปรับ 
กันหมด นี่คือสิ่งท่ีเราคิดว่าปล่อยไปได้หรือ ถ้าปล่อยไปในชั้นกรรมาธิการไปแก้ แก้แล้วมันแก้
ได้ไหมล่ะ แก้ประมาณการเศรษฐกิจได้ไหม ถ้าคุณยอมแก้ประมาณการเศรษฐกิจก็คือรื้อครับ 
ถ้าจะไปรื้อในกรรมาธิการเยอะขนาดนั้นก็กลับมาเสนอใหม่เลยดีไหม ท่านประธานท่ีเคารพครับ 
เพราะฉะนั้นนอกจากข้อผิดหวัง ข้อสิ้นหวังท่ีเราว่ามาท้ังหมดนี้ ท่ีเราสิ้นหวังมากก็คือ
ประมาณการท่ีว่ามาแล้วก็ยังเชื่อว่านอกจากเศรษฐกิจไม่โตก็คือรัฐบาลก็ยังจะหาเงินไม่เป็น  
ท่านนายกรัฐมนตรีหาเงินไม่เป็นหรอก คิดวันนี้ก็คือไปเอาภาษียิ่งหนัก ยิ่งเศรษฐกิจชะลอตัว
จะกระตุ้นเศรษฐกิจ เศรษฐกิจไม่ฟื้นจะไปกระตุ้นเศรษฐกิจให้เศรษฐกิจโงหัวขึ้นดันไปเพิ่ ม
ภาษี ดันไปเก็บภาษีอีกตายเลยสิ ตามทฤษฎีไม่มีครับ ถ้าเศรษฐกิจก าลังจะโงหัวส่งต่อเลย 
ก็คือภาษีต้องให้เบาลงท่ีสุด ส่งเสริมให้ลงทุนเข้าไปเลยนี่ นี่มันก็เป็นงูกินหาง พอหาเงินไม่ได้
ก็มาเก็บภาษี มาเก็บภาษีแทนท่ีจะฟื้นมันก็ไม่ฟื้น พอมันไม่ฟื้นก็ขาดดุลอีก  เก็บเงินไม่ได้ 
วนอย่างนี้เป็นงูกินหาง เพราะฉะนั้นก็เลยมาถึงตรงท่ีว่าสรุปว่าวันนี้นอกจากเราสิ้นหวัง  
กับงบประมาณนี้แล้วนะครับ ท่ีผิดหวังมากกว่านั้นก็คือเรายังไปพบว่ามันมีแววท่ีจะทุจริต 
ในงบประมาณอันนี้ พูดง่าย ๆ ว่าจะตายอยู่ยังมีอารมณ์โกงอีก พูดง่าย ๆ ว่าขอทานเข้ามา 
ยังมาโกงกันอีก ผมก็ถึงบอกว่าขอทานจัดงานเลี้ยงอย่างไร เลี้ยงอย่างไรครับ ก็แจกกันครับ
แจกอย่างไรบ้าง พัฒนา สัพโส สุรเชษฐ์พูดแล้วว่างบไปลงท่ีจังหวัดหนึ่งมากชัดบอกไปลงท่ี
บุรีรัมย์เยอะ ไปลงเพื่อเหตุผลอะไรพัฒนาก็บอกแล้ว ก็ดูแล้วกันว่าใครจะย้ายไปท่ีพรรคหน่ึง
ล่อกันอย่างไร อะไรอีกกองทัพก็ยังมีอารมณ์จัดซื้ออาวุธ ซื้ออย่างไรบ้าง ถ้าซื้อแล้วมัน
สมเหตุสมผล ซื้อแล้วมันสมประกอบก็ไม่ว่า ยุทธพงศ์ก็บอกไปซื้อเรือด าน้ าก็ไม่มีเครื่องยนต์ 
อนุดิษฐ์ก็บอกว่าไปซื้อโดรน (Drone) ก็ไม่มีอาวุธ แล้วส่อทุจริตมาก ๆ แล้วก็เอฟ-๓๕ (F-35) 
ไปซื้อท าไม คือมันจ าเป็นแต่ว่าในภาวะซึ่งวันนี้ไปกู้เขามาเราเป็นขอทานอยู่นี่ เป็นขอทาน 
ก็ต้องประหยัด นี่พูดไม่ได้ดูถูกคนขอทานครับ ไม่มีใครอยากให้เป็นหรอกก็เห็นใจเขา แต่ถ้าเป็น
ขอทานแล้วเราก็ต้องหาวิธีหลุดพ้นจากการเป็นขอทานก็คือต้องประหยัดงดรายจ่ายท่ีมัน 



๑๐๖๓ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      สวรรยา ๕๓๒/๒ 
 
ไม่จ าเป็น วันเกิดก็อย่าไปเลี้ยง แจกคนก็อย่าไปแจกก็ใช้งบท่ีมันจ าเป็นท่ีสุด แล้วงบหนึ่ง 
ซึ่งพบมากในเล่มทุกเล่มท่านประธานครับ ท่านนายกรัฐมนตรีอยู่ไหมท่ีบอกว่าทุจริตไม่ชอบ 
จะปราบทุจริตยังเห็นงบท่ีมันส่อให้เกิดเปิดช่องให้ทุจริตเยอะ ตรงไหนครับ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
๕๐๐,๐๐๐ บาท ๕๐๐,๐๐๐ บาทเต็มเลย จะท าระบบน้ าก็ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขุดคลองก็ 
๕๐๐,๐๐๐ บาท ท าแล้วนี่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ๕๐๐,๐๐๐ บาท ๕๐๐,๐๐๐ บาท มันท าไมต้อง 
๕๐๐,๐๐๐ บาท ๕๐๐,๐๐๐ บาทหมดล่ะครับ ท่านประธานก็รู้ตั้งงบ ๕๐๐,๐๐๐ บาท  
ก็หลบหนีการอีบิดดิง (e-Bidding) ๕๐๐,๐๐๐ บาทเต็มเลย เมื่อวานใครบอกกระทรวง 
ศึกษาธิการท่ี ๕๐๐,๐๐๐ บาท ๕๐๐,๐๐๐ บาทมีเกือบหมื่นโครงการ ตั้งงบ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
ถามจริง ๆ เถอะเราก็รู้กันมันก็ท าได้แค่บางโครงการ บางเรื่องได้ซื้อเล็ก ๆ น้อย ๆ ๕๐๐,๐๐๐ 
บาทได้ครับ แต่ถ้าจะท าเศรษฐกิจ จะท าอินฟราสตรักเจอร์ (Infrastructure) ท่ีมันไปท าให้
ชาวบ้านมีน้ ามีท่าหน่อย ท าให้ชาวบ้านได้โงหัวท ามาหากินได้หน่อย ๕๐๐,๐๐๐ บาท มันท า
อะไรไม่ได้หรอกครับ มันเป็นงบเขาเรียกว่า งบฟันหลอ ---------------------------------------------- 
 

- ๕๓๓/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๖๔ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         วาสนา ๕๓๓/๑ 
 
แล้วท าไมตั้งล่ะครับ ก็ตั้งเพื่อให้ประมูลกันหาผู้รับจ้างโดยวิธีการเจาะจงได้เลยหลบอีบิดดิง 
(e-Bidding) อย่างนี้มีเยอะเต็มในงบประมาณเล่มนี้ซึ่งมันไม่ควรจะมีในภาวะอย่างนี้   
ถ้าบ้านเมืองเราโงหัวขึ้น ดีแล้ว รวยแล้วก็ไม่ว่ากัน แต่เป็นขอทานยังท้ังโกง ยังท้ังแจกกัน 
จ่ายกัน โปรยนี่ อ้ายอย่างนี้เรายังพบว่ามีงบส่อโกง ส่อโกงไม่พอท่ีเราคิดวันนี้มันจะเป็นงบท่ี
เจอทางตัน ไปเจอทางตัน ตันอย่างไรครับ ท่ีเราเป็นห่วงก็คือการกู้ท่ีกู้มาตลอดตั้งแต่ปี 
๒๕๕๗ ไล่มาเรื่อย ไล่มาเรื่อย ไล่มาเรื่อย ในท่ีสุดมันก็จะจนมุมชนด้วยเพดานหลายเรื่อง  
ซึ่งวันนี้ก าลังจะเจอแล้วเจอทางตัน และท่ีเห็นชัดวันนี้ก็คืองบลงทุนกับกู้ชดเชยขาดดุลสูส ี
กันมาก ซึ่งกฎหมายเขาห้ามงบลงทุนกับงบกู้ชดเชยขาดดุลห้ามเท่ากันก็เกิดเรื่องจนได้ ท่ีมา 
แล้วคือปีท่ีแล้วปี ๒๕๖๕ ไปจับได้ ๆ ความวันนี้ก าลังจะเป็นข่าวเป็นคราวก็งบปีท่ีแล้วอย่างไร 
ก็จัดงบเงินกู้ งบเงินกู้สูงกว่างบลงทุน ตายเลย ก็แสดงว่ากู้เงินมาไปแจกจ่าย ท างบประจ า 
ก็ไปผิดกฎหมายการคลัง ก็มีคนจะเอาเรื่องเอาราว มีคนจะเอาเรื่องขึ้นมา ถ้าเอาเร่ืองมันก็ผิด
ท้ังสภา เดชะบุญคราวท่ีแล้วเราไม่รับหลักการ ถ้ารับหลักการอย่างปีถัด ๆ ไปนี่ยุ่งเลย นั่นคือ
ตัวอย่างปีท่ีแล้วเพราะจัดงบแบบนั้นมันหมิ่นเหม่อย่างนั้น มันเจอทางตันแบบนั้น ปีนี้เราถึง
บอกว่าถ้าหวุดหวิดสูสีลูกผีลูกคนอย่างนี้ ๑. มันไม่เกิดผลดีต่อการใช้งบประมาณหรอก  
๒. เราก็จะพานผิดด้วย แล้วถ้าเราจะบอกว่าไม่รับปีนี้จะมาโทษพวกเราได้อย่างไร ท่านรับไป 
ใครรับไป ปีนี้ก็เสี่ยงคุกเสี่ยงตะรางไปเองก็เชิญเถอะ ท่านครับพอเจองบทางตันแล้วมันก็ตัน
หลายเรื่อง ท่ีตันที่สุดวันนี้ก็คืองบท่ีจะลงทุนใน พ.ร.บ. ฉบับนี้ ซึ่งมันเป็นเพียง ๑๗ เปอร์เซ็นต์
ของจีดีพี (GDP) มันไม่พอ ท าดีท่ีสุดก็ยังอ่อนแรงอยู่แต่ท าไม่ดีเลยก็คือจบข่าว การลงทุน
ภาครัฐมันมีโครงการอื่น มันมีงบส่วนอื่นท่ีจะท า เมกะโพรเจกต์ (Megaproject) เราก็กู้บ้าง
หรือจะใช้เงินนอกงบประมาณ หรือจะใช้องค์กรอื่นท าไปเหมือนท่านไปใช้ ธ.ก.ส. ว่าไป 
ก็ท าได้ เพราะฉะนั้นตรงนี้คือไปดันให้เครื่องยนต์ของการลงทุนภาคเอกชนให้มันติด แต่อันนี้
ก็ไปมีปัญหาอีกในงบประมาณไม่ได้แล้วก็ยังไปมีปัญหาท่ีงบลงทุนภาคเอกชนอีก เงินลงทุน
ภาคเอกชนมันติดตรงไหนท าไมเขาไม่ลงก็อยู่ท่ีตัวนายกรัฐมนตรี อยู่ท่ีรัฐบาล ความเชื่อถือ
ความเชื่อมั่นในตัวนายกรัฐมนตรีไม่มี วันนี้ท่ีเราพึ่ง เราหวังมากท่ีสุด มุ่งหวังมากท่ีสุดก็คือ 
อีอีซี (EEC) คาดหวังกันมาแล้วไม่รู้กี่ปี ก็ใช่ครับ ลงทุนดี คิดดี อีอีซี (EEC) ถ้ามันมาตามว่า
โอเค (OK) เลยครับ เครื่องยนต์ตัวนี้ติดแบบกระโดดเลยไม่ติดธรรมดากระโดดตัวเดียวคุ้ม 
ได้ ๓ ตัวเลยเครื่องยนต์ตัวนี้ภาคเอกชน ถ้าอีอีซี (EEC) เป็นไปตามเป้าเครื่องยนต์ตัวนั้นติด 



๑๐๖๕ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         วาสนา ๕๓๓/๒ 
 
และคุ้มหมดท้ัง ๓ ตัว แต่อีอีซี (EEC) วันนี้มันยังเป็นขาจ่ายอยู่ ยังเป็นขาจ่ายพูดง่าย ๆ ว่า
รัฐบาลยังควักงบประมาณไปจ่ายสมทบพีพีพี (PPP) ของท่าน โอเค (OK) ท่านก็จะตอบว่า 
นี่นะอีอีซี (EEC) ไม่ได้รัฐควักอย่างเดียวนะ มันเป็นพีพีพี (PPP) เอกชนก็ควัก รัฐก็ควัก โอเค 
(OK) รัฐควักมาครึ่งหนึ่ง เอกชนควักมาครึ่งหนึ่ง ครึ่งหนึ่งท่ีเราควักยังหน้าซีดแล้วในภาวะ 
ไม่มีมันหน้าซีด แต่ถ้าซีดแล้วลงทุนมันมานี่โอเค (OK) ยิ้มยังพอมีวันรอคอยครับ ลงทุนวันนี้
อดเปรี้ยววันนี้ไว้กินหวาน แต่วันนี้อีอีซี (EEC) มันเงียบเผ่นต่อไม่มา แถมเรายังควักเพิ่ม  
ควักเพิ่ม ครึ่งเดียวนั่นล่ะ เอกชนครึ่ง เราครึ่ง แม้แต่ครึ่งเราก็ไม่ไหวแล้ว เพราะอีอีซี (EEC) 
มันท าไมไม่มา ความเชื่อถือ ความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลไม่มี สัญญาณชีพต่ านะรัฐบาลเขาบอก  
ถ้าเป็นหมอบอกว่าเตรียมนะครับ เพราะฉะนั้นรออีอีซี (EEC) ไม่ได้ไปรออะไรอีก ก็มาด ู
ในงบประมาณว่าเอาล่ะงบประมาณท่ีเราจะคิดว่าให้มันเกิดการลงทุนพวกนี้มันไม่มีทางตัน 
แล้ววันนี้ท าอย่างไร ท าอย่างไรก็เคร่ืองยนต์เหลือตัวท่องเที่ยว ------------------------------------ 
 

- ๕๓๔/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๖๖ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   เสาวลักษณ์ ๕๓๔/๑ 
 
ท่องเท่ียวต้องยอมรับก็มีตัวเดียวนี่ล่ะพอออกหน้าออกตาได้ แต่ว่าการท่องเท่ียวท่ีว่ามันบูม 
(Boom) ขึ้นต้องดูดี ๆ มันยังไม่ได้อยู่ในภาวะเสถียรนะ มันยังเจออีกหลายอย่างนะครับ  
ท่ีใครบอกว่าโควิด (COVID) ไปแล้วนักท่องเท่ียวจะมา รู้ไหมล่ะครับฝีดาษลิงมันจองคิวอยู่
เตรียมตัวไว้หรือยัง ไม่เตรียมตัวครับ ท่านประธานท่ีเคารพ วันนี้งบท่ีว่ามาท้ังหมดนี้โดยเวลา
ท่ีจ ากัด เราก็ไปพบว่า ๑. มันเป็นส่วนซึ่งเราสิ้นหวังกับการท างบประมาณของรัฐแล้วมาเจอ
ทางตันด้วย แล้วมาเจออะไรอีกครับ มาเจอส่อทุจริต ถ้าเป็นแบบนี้ผมว่าเครื่องยนต์ตัวนี้ 
ตัวท่ีอยู่คือการลงทุนภาครัฐตัวเดียวท่ียังจะไปช่วยเพื่อนอยู่ ๓ ตัวนี้ ปีหน้าตัวนี้อาจจะริบหรี่ 
ริบหรี่อย่างไรก็กู้เงินไม่ได้ กู้ไป ๆ ก็ชนเพดานหมด เครื่องยนต์ตัวนี้ออกไม่ได้อีก ๓ ตัวตาย 
สุดท้ายตาย ๔ ตัวเลยเจ๊งเลยครับ แล้วท าอย่างไรก็พรรคเพ่ือไทยหลายต่อหลายวันนี้เราไม่ได้
ต่อว่าอย่างเดียวนะ ไม่ได้มาต าหนิ ต าหนิ ต าหนิ ท่านจะเห็นการอภิปรายงบประมาณปีนี้ 
เป็นมิติใหม่อยู่นะครับ เพื่อนสมาชิกฝ่ายค้านเกือบทุกพรรคพอเขาพูดเสร็จ พอเขาว่าเสร็จ 
พอเขาคอมเมนต์ (Comment) เสร็จเขาก็ชี้ทางออกครับ ทุกคนเกือบทุกพรรคถ้าเป็นฉัน 
ฉันท าแบบนี้ เป็นฉันฉันท าแบบนี้ ท าแบบนี้ครับ ยิ่งพรรคเพื่อไทยชัดเจนบอกไป คุณธีรรัตน์
บอกหมดเลยดิสรัปต์ (Disrupt) ถ้าเป็นเราสิ่งแรกเลยครับ งบประมาณท่ีเราจะต้องท าก็คือ
ปรับวิธีการท างบประมาณใหม่ ดิสรัปต์ (Disrupt) ใหม่ก็คือสังคายนาใหม่ ท างบแบบเดิม 
ซึ่งเราเคยท ามาตั้งงบตั้งแต่ตุลาคมปีท่ีแล้วมาใช้ตุลาคมหน้า ตั้งภัยแล้งพอจะได้ใช้ก็มันท่วม 
ซื้อผ้าห่มพอมาปั๊บภัยหนาวก็มาเป็นร้อนแล้งแล้ว อย่างนี้เพราะมันไม่อัปเดต (Update)  
ผมว่าทางออกท่ีพรรคเพื่อไทยเราคิดกันมาก็คือปรับระบบการท างบประมาณใหม่หมด  
มันมีไหมฟาสต์แทร็ก (Fast Track) มันมีไหมท่ีจะเอาความต้องการชาวบ้านถ้าฉันเข้ามา  
คุณชาดาพูดนะถูกครับ เราไปให้ข้าราชการเขาท าท้ังหมด เรามาเห็นตอนไหน เราก็มาเห็น
ตอนอยู่ใน ครม. แก้อะไรได้ จาก ครม. ก็มาเห็นตอนอยู่ในสภาแก้อะไรได้ ไปชั้นกรรมาธิการ
มันฟิกซ์ (Fix) แล้วท าอะไรได้ เราต้องปรับใหม่  แล้วต่อไปถ้าเป็นภาวะแบบนี้ต้องจัด
งบประมาณแบบใหม่ครับ เอาชาวบ้าน เอา ส.ส. เริ่มท ากันมาจากขั้นต้นเลย จัดร่วมกันมา
ตั้งแต่ต้นเลย มาถึงวันนี้ผีตกป่าช้าแล้วมันท าอะไรไม่ได้แล้ว เลิก เพราะฉะนั้นงบประมาณ
ต่อไปนอกเหนือจากต้องปรับระบบวิธีท าแล้วมันต้องเข้าไป คุณธีรรัตน์พูดแล้วผมไม่ขยายซ้ า  
แต่เอาเป็นว่าทุกอย่าง ทุกแนวทางท่ีเราบอกวันนี้ปัจจัยส าคัญก็คืออยู่ท่ีว่าเมื่อปัจจัยทุกตัว 
มันขจัดได้ เหลือตัวเดียวคือรัฐบาลจะเอาไหม ท าไหม วันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีชื่อประยุทธ์  



๑๐๖๗ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   เสาวลักษณ์ ๕๓๔/๒ 
 
ถามว่าวันนี้เราไปพบครั้งสุดท้ายก็คือรัฐบาลหมดสภาพ หมดสภาพท่ีจะท างบประมาณแบบท่ี
เราคิดว่ามันจะท าให้ประเทศรอด ท่านอยู่ไปท่านก็ท าแบบนี้ของท่านล่ะ ท่านก็จะท าแบบท่ี
ท ามาครับ เพราะฉะนั้นไล่ไปไล่มาจริง ๆ ปัญหามันไม่ได้อยู่ท่ีโควิด (COVID) ปัญหามันไม่ได้
อยู่ท่ีเงินเฟ้อ ปัญหาไม่ได้อยู่ท่ีน้ ามันแพงแล้ว ไป ๆ มา ๆ มันอยู่ท่ีคนบริหารสถานการณ์ 
บริหารงบ ท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็จะอยู่ท่านก็คิดแบบเดิมของท่าน ท าแบบเดิมของท่าน 
ท่านท าแบบเดิมก็เป็นแบบนี้เอาอย่างไร เราก็เลยคิดว่าสิ่งแรกท่ีสุดวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีครับ 
ผมเคยพูดมาตลอดปัญหาท่ีตัวผู้น าประเทศก็คือการไม่ยอมรับความจริง การไม่ยอมรับว่า
เศรษฐกิจมันล้มมาตั้งแต่ก่อนโควิด (COVID) ผมบอกว่าการไม่ยอมรับความจริงคราวนั้น 
มันจะเกิดอะไรขึ้น พอโควิด (COVID) มันไปแล้วท่านก็ยังจะฝืนไม่ได้นะครับ เพราะโรคเก่า
มันจะก าเริบ พอโรคใหม่มันไปแล้วโรคเก่าก าเริบก็คือโรคโครงสร้างเศรษฐกิจแบบเดิม ------ 
 

- ๕๓๕/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๖๘ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สิริพร ๕๓๕/๑ 
 
วันนี้ต่อให้การท่องเท่ียวมานะครับ สมมุติว่านักท่องเท่ียววันนี้ซึ่งก าลังจะมานี่ นักท่องเท่ียว
มาท้ังหมดล้านคน สมมุติมาล้านคน ถ้าเป็นโครงสร้างเศรษฐกิจแบบเดิมเอาเงินจากเขาได้ 
๑,๐๐๐ ล้านบาทสมมุติ ถ้าโครงสร้างแบบนี้เอาเงินจากนักท่องเท่ียวท่ีมาท้ังหมด ๑ ล้านคน
ได้ ๑,๐๐๐ ล้านบาท แต่ถ้าปรับโครงสร้างเศรษฐกิจแบบใหม่ ๑ ล้านคนเหมือนเดิมอาจจะได้
เงินจากเขา ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท นี่คือตัวอย่างเขาท่ีบอกว่าต้องปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 
แบบใหม่ วันนี้ถ้าท่านไม่ปรับแล้วท่านยังคิดแบบเดิมไม่มีทางฟื้นหรอกครับ นักท่องเท่ียวท่ีคุณ
คิดว่าปีหน้าก าลังจะมาไม่มี การลงทุนเครื่องยนต์ตัวต่อไปเขาเชื่อมั่นกับตัวท่านไหม ท่านไป
ต่างประเทศเขาพูดกันเยอะแล้วว่าท่านไปเป็นตัวอะไรท่ีต่างประเทศก็ไม่อยากพูด แต่ว่ามัน 
ท าให้สถานะความเป็นผู้น าก็ขาดความเชื่อถือ ขาดความเชื่อมั่น แล้วคนจะมาลงทุนอีอีซี 
(EEC) คนจะมาลงทุนภาคเอกชนถามว่าถ้าเขาไม่เชื่อมั่นต่อรัฐบาลเขาจะมาลงทุน เขาไม่มา 
เขาเผ่นหนีเครื่องยนต์ตัวนั้นก็ติดแช่ เครื่องยนต์ตัวบริโภคภาคประชาชน วันนี้เมื่อประชาชน
ไม่มีกิน เกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศวันนี้สินค้าเกษตรไม่เปลี่ยนราคา รายจ่ายสูง
รายได้ต่ าไม่มีเงิน ไม่มีเงินก็ไม่มีแรง ไม่มีแรงมันก็ซบเซาในภาวะเศรษฐกิจตลาด เครื่องยนต์
ตัวนี้ก็ไม่ติด ไม่ติดต่อก็ไปล่ะครับทีนี้ เพราะฉะนั้นท าอย่างไรเมื่องบประมาณปีนี้เราพบว่า  
๑. สิ้นหวัง  ๒. เจอทางตัน  ๓. มีการทุจริตต่อ  ๔. หวังพึ่งว่ารัฐบาล วันนี้รัฐบาลก็จะหมดสภาพ 
เราก็เลยคิดกันว่าเอาล่ะวันนี้ถ้าเราปล่อยงบประมาณฉบับนี้ไปแล้วเหมือนทุกปีเหมือนท่ี 
ทุกคนบอกเข้าไปในสภาไปแก้กันวาระสอง วาระสาม ในวาระสอง วาระสาม ถ้าคนเข้าใจ
ตัวแทน ครม. วันนี้กี่คน ๑๖ คน รวมแล้วพรรคฝ่ายค้านอีกเสียงข้างมากก็อยู่นั่นก็เป็นรัฐบาล
เป็นเสียงข้างมาก ในประวัติศาสตร์ท่ีผ่านมาแก้ไม่เคยได้ แก้ไม่ได้ แล้วปีนี้ต่อให้แก้ได้ อยากแก้
มันก็แก้ไม่ได้แล้วมันไปชนหลายตัว ชนเพดานหลายอย่าง เพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าสิ่งซึ่งเรา
ควรท าซึ่งหลายคนบอกว่ามันเป็นการตัดท่อน้ าเลี้ยงประชาชน ตัดลมหายใจประชาชน 
ถ้างบประมาณตกเปน็การสร้างความเข้าใจท่ีผิดมาก ๆ ให้ประชาชนไขว้เขว วันนี้เจตนารมณ์
รัฐธรรมนูญเขาพูดไว้ชัดนะครับ เขาอยากให้การจัดงบประมาณท าไปด้วยความรอบคอบ  
เป็นประโยชน์สูงสุด เขาจึงเผื่อไว้ว่าตกก็ได้จะตกวาระแรกก็ตก รัฐธรรมนูญเขาเขียนไว้ให้แล้ว 
ตกแล้วมีกันชนไว้ส าหรับประชาชนด้วยไม่ให้กระทบประชาชนเลยครับ มีกันชนเรียบร้อย 
พี่น้องประชาชนไม่ต้องวิตกเหมือนอย่างท่ีหลายฝ่ายพูด กันชนนั้นคืออย่างไร ก็ให้ใช้งบปีเก่า
ไปพลางก็ใช้ได้เยอะนะครับ แล้วกลับไปท ามาใหม่เสนอใหม่ยังทัน แต่ใจพวกผมแล้วผมคิดว่า 



๑๐๖๙ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สิริพร ๕๓๕/๒ 
 
ถ้าเป็นคนเก่าไปท า ถ้ายังเป็นชุดความคิดเดิมไปท าแล้วท าโดยวิธีเดิมก็จะมาแบบเดิมครับ  
สู้ดีผมว่าก็ให้มันตกไปแล้วท่านก็ไปแล้วก็รอให้คนอื่นมาท า คนอื่นมาท าใครล่ะ ก็ไม่ลองดู 
ท่ีเสนอกัน ๒-๓ วันนี้ ผมเอาความคิดดี ๆ ท้ังนั้น ให้พวกเรามาท าสิ ให้พวกเรามาท า ท าไม
จะให้พวกเรามาท าอย่างไรท่านนายกรัฐมนตรีครับ ผมว่าวันนี้นี่มันถึงจุดท่ีเราคิดว่าจะต้อง
เอาประชาชนเอาประเทศ แต่ผมก็รู้ว่าท่านวันนี้ท่ีพูดกันมาไม่รู้กี่ปีแล้ว ท่านก็ถือว่าชินชาแล้ว
จนถ้าเป็นทางหมอเขาว่าอาการไม่ตอบสนองครับ อาการไม่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชน ไม่ตอบสนองต่อสภาแล้ว ถัดจากนี้ไปก็คือสัญญาณชีพต่ า ไม่ได้แช่งนะคือสัญญาณ
ของรัฐบาลครับ พอสัญญาณชีพต่ าปั๊บความเชื่อมั่นมันก็ยิ่งจะไป ข้าราชการก็จะเกียร์ว่าง  
นักลงทุนก็จะชะลอ ปีนี้ก็ยิ่งจะหนักซ้ าเติมหนักเข้าไปอีก เพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าวันนี้
เพื่อนสมาชิกท่ีพูดกันมาท้ังวันท่ีบอกว่ารับไม่ได้กับงบประมาณ ชอบแล้วครับ แล้วท่ีบอกว่า
รับแล้ว ถ้าไม่รับแล้วมันตกประชาชนล าบาก ประเทศล าบาก ผมว่าประชาชนอาจจะโชคดีกว่า
ถ้าปล่อยงบฉบับนี้ผ่านไป เพราะฉะนั้นท้ังหลายท้ังปวงก็เลยจะบอกว่าพวกเราฝ่ายค้านก็ขอ
รับผิดชอบต่อประชาชนว่าถ้าของไม่ดี งบไม่ดีเราก็ไม่ร่วม ไม่เห็นด้วยท่ีจะให้มันผ่านสภา  
แล้วถูกน าไปใช้ การท่ีเราไม่รับวันนี้คือการท่ีเราขอโอกาสให้กับประชาชน ขอโอกาสท าใหม่
ให้มันได้ฟื้น อ้ายท่ีมันก าลังโงหัวขึ้นนี่ก็ให้มันได้ยืน ยืนแล้วก็จะได้วิ่งได้ ก็เลยขอกราบเรียน
ท่านประธานผ่านไปยังรัฐบาลแล้วก็เพื่อนสมาชิกทุกท่านว่าเรารับไม่ได้จริง ๆ ขอโอกาส 
ท าใหม ่ขอโอกาสให้เครื่องยนต์ ๔ ตัวได้ติด ขอโอกาสให้ประชาชน ขอโอกาสให้ประเทศครับ 
ขอบคุณอย่างสูงครับ 
 

- ๕๓๖/๑ 
 

 
 
 
 
 
 



๑๐๗๐ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ                ศันสนีย์ ๕๓๖/๑ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ ท่านสุทิน
เป็นท่านสุดท้ายท่ีฝ่ายค้านท่านได้ขออนุญาตเวลาเพิ่มไป ๑๘ นาที แต่ว่าท่านใช้ไปประมาณ 
๑๕ นาทีท่ีเกินไป ต่อไปจะเป็นสมาชิกรัฐบาลซึ่งเหลือ ๒ ท่าน ท่านสาทิตย์ วงศ์หนองเตย 
แล้วก็ท่านพิสิฐ ลี้อาธรรม ขอเชิญครับ 
  นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย (ตรัง)  :  ท่านประธานท่ีเคารพ ผม นายสาทิตย์ 
วงศ์หนองเตย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรัง พรรคประชาธิปัตย์ ท่านประธานครับ 
ความจริงผมก็เตรียมอภิปรายมาหลายวัน แล้ววันนี้ก็มาคอยตั้งแต่ ๑๐ โมงเช้า ซึ่งมาถึงเวลานี้ 
ก็มากกว่า ๑๒ ชั่วโมง แต่ว่าก็อย่างท่ีทราบก็คือเหตุการณ์ก็เปลี่ยนแปลงไปมาก แล้วก็มีการ
เปลี่ยนแปลงล าดับการอภิปรายซึ่งผมก็พยายามท าความเข้าใจครับ โดยส่วนตัวนี้ก็คิดว่า
บรรยากาศขณะนี้ก็น่าท่ีจะไม่เหมาะท่ีจะอภิปรายในเนื้อหาท่ีเตรียมเอาไว้ แต่ก็ยังธ ารง  
จิตวิญญาณของการปกป้องผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนต่อไป ก็ตั้งใจว่าจะไม่อภิปราย  
แต่ว่าจะเก็บไว้อภิปรายในวาระสอง วาระสามต่อไปครับ ขอบพระคุณครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :   ต่อไปท่านพิสิฐ ลี้อาธรรม 
เชิญครับ 
   นายพิสิฐ ลี้อาธรรม (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ
กระผม นายพิสิฐ ลี้อาธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์
ขอช่วยฉายสไลด์ (Slide) ด้วยครับ  
   (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
   นายพิสิฐ ลี้อาธรรม (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่ีผมขออนุญาตพูดวันนี้ก็จะเป็น
เรื่องของการรับหลักการเพราะว่าเราอยู่ในวาระหนึ่ง ผมจะไม่ลงรายละเอียดเพราะว่าจะมี
วาระสอง วาระสาม ท่ีจะพูดเป็นรายกระทรวงต่อไปครับ หลักการก็คือว่าตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๖ เป็นจ านวนไม่เกิน ๓.๑๘๕ ล้านล้านบาทว่าสมควรรับหรือไม่ อันนี้
คือประเด็นท่ีผมจะพูดครับ ก่อนจะไปถึงประเด็นนั้นแน่นอนครับหลายท่านได้พูดถึงเรื่อง 
ของเศรษฐกิจ ก็ขออนุญาตเท้าความสักเล็กน้อยว่า ๓  ๔ ปีมานี้โลกของเราอยู่ในภาวะท่ี 
ไม่ปกติมาก ๆ เริ่มจากมีสงครามการค้าในสมัยปี ๒๕๖๒ แล้วก็ตามมาด้วยโควิด (COVID) 
ในช่วง ๒ ปีท่ีผ่านมาแล้วปีนี้เราก็จะมาเจอเรื่องของวิกฤติอาหาร เนื่องมาจากสงคราม 
ในยูเครนซึ่งท้ังหมดแน่นอนมีผลกระทบต่อประชาชน นอกจากนี้ยังมีเรื่องของเงินเฟ้อท่ีเป็น  



๑๐๗๑ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ                ศันสนีย์ ๕๓๖/๑ 
 
เรื่องใหญ่ในโลกตอนนี้แม้กระท่ังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกา ๒ วัน 
ท่ีผ่านมาก็ออกมายอมรับว่าท่ีผ่านมาได้คาดการณ์ผิดมองเงินเฟ้อต่ าเกินไป เพราะฉะนั้น 
เราต้องเตรียมการว่าข้างหน้าระบบการเงินโลกจะเกิดการพลิกผันเยอะมาก เพราะจะมีการ
ปรับดอกเบ้ีย จะมีการดึงเงินออกจากระบบ เนื่องจากในช่วง ๑๐ ปีท่ีผ่านมาแบงก์ชาติต่าง ๆ 
ได้มีการเทเงินเข้าไปในระบบเป็นจ านวนมากด้วยกัน แล้วท่ีส าคัญท่ีต้องกล่าวก็คือเรื่องของ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและประเด็นเรื่องของโลกร้อนท่ีหลายท่านได้กล่าวไปแล้ว  
ซึ่งแน่นอนประเทศไทยก็อยู่ในสภาพท่ีต้องรับกับเร่ืองนี้ เราต้องผจญกับปัญหาเร่ืองเศรษฐกิจ
ท่ีขยายตัวช้าครับ เพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีการพึ่งพาการท่องเท่ียวมากท่ีสุด
ประเทศหนึ่งของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอาเซียน (ASEAN) ๑๐ ประเทศเรามีการพึ่งพา
การท่องเท่ียวปีหนึ่ง ๆ เราเคยมีรายได้เข้ามาไม่ต่ ากว่า ๑.๘ ล้านล้านบาท ๒ ปี เราควรจะมี
รายได้ ๓.๖ ล้านล้านบาทเท่ากับวงเงินงบประมาณประจ าปี ท่านประธานครับ ปีหนึ่งเรามี
งบประมาณ ๓ ล้านล้านบาท แต่ท่องเท่ียว ๒ ปีท่ีผ่านมาเราขาดหายไปแล้วครับ เท่ากับวงเงิน
งบประมาณท่ีเราจ่ายในแต่ละปีอันนี้ ----------------------------------------------------------------- 
 

     - ๕๓๗/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๗๒ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     รัศมี ๕๓๗/๑ 
 
อันนี้คือสิ่งท่ีอยากจะขอให้พวกเราได้เข้าใจนะครับว่าเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นใน ๒ ปีนี้มันมีผล
อย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจ แล้วก็เงินเฟ้อท่ีเริ่มสูงขึ้นอันเนื่องจากสินค้าอาหารโภคภัณฑ์
โดยเฉพาะน้ ามัน และท่ีก าลังเป็นประเด็นก็คือในเมื่อเรามีการเสียเงินตราต่างประเทศ 
จากการท่องเท่ียว เรามีการเสียเงินตราต่างประเทศจากน้ ามัน เราก็จะเจอปัญหาเรื่องของ
การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดตามมา ซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปว่าเป็นเรื่องใหญ่ท่ีต้องใช้ในการดู
การก าหนดวงเงินงบประมาณประจ าปี เพราะฉะนั้นรัฐบาลมีสภาพแวดล้อมท่ีหนักหน่วง 
แล้วก็มีเครื่องมือเดียวท่ีใช้อยู่ก็คืองบประมาณประจ าปี ถัดไปครับ อันนี้เป็นการประเมิน
เศรษฐกิจท่ีสภาพัฒน์ได้ประกาศไปเมื่อ ๒ สัปดาห์ท่ีผ่านมา แน่นอนครับ ปี ๒๕๖๓ เศรษฐกิจ
ติดลบ ๖ เปอร์เซ็นต์ เช่นของประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลกอันเนื่องมาจากโควิด (COVID) แล้วปีท่ีแล้ว
ก็ฟื้นขึ้นมาเล็กน้อย แต่ว่าท่านดูนะว่าในบรรดาเครื่องยนต์ต่าง ๆ ท่ีเพื่อนสมาชิกเมื่อสักครู่ 
ได้กล่าวไปนี้ยังไปได้ช้า ใช่ครับ แต่ยังมีตัวแปรตัวหนึ่ง ท่านดูท่ีผมวงเป็นสีแดงไว้นะครับ 
เครื่องยนต์ตัวท่ีเป็นเรื่องของการส่งออกท้ังในแง่ปริมาณและมูลค่า มีอัตราการเพิ่มสูงมาก  
ซึ่งอันนี้ต้องถือว่าเป็นผลงานของรัฐบาล แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งของท่านรัฐมนตรีจุรินทร์ 
กระทรวงพาณิชย์ท่ีได้ใช้เครื่องยนต์เครื่องนี้ในการผลักดันเศรษฐกิจไทย ถ้าไม่มีการขยาย 
การส่งออก ท่านดูเส้นกราฟด้านขวามือดุลการค้าเราก็คงจะดิ่งลง ดุลบัญชีเดินสะพัดเราก็จะ
แย่ลงไปกว่านี้ แต่ผลงานจากการท่ีกระทรวงพาณิชย์ได้ท าการส่งออกเพิ่มโดยเฉพาะสินค้า
เกษตรเป็นจ านวนมากในช่วง ๒ ปีมานี้ การขยายตัวเป็นตัวเลข ๒ หลักก็เลยท าให้ปัญหา
เรื่องของภาคต่างประเทศ อันเนื่องมาจากเรื่องของน้ ามันก็ดี หรือท่องเท่ียวก็ดีก็เบาบางลง 
แต่กระนั้นก็ตามเราก็ต้องยอมรับว่าจากแถวต่อไปก็คือดุลบัญชีเดินสะพัดก็หนีไม่พ้นต้องถูก
กระทบจากท่ีเดิมเลย เราเคยมีการเกินดุลปีหนึ่งประมาณ ๒๐,๐๐๐ ล้านเหรียญสหรัฐ  
เราก็ต้องเจอปัญหาการขาดดุลตั้งแต่ปีท่ีแล้วเป็นต้นมา เนื่องจากปัจจัยท้ัง ๒ ท่ีผมกล่าวไป 
อันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นท่ีกระผมจะขอกล่าวต่อไปนะครับ ----------------------------- 
 

     - ๕๓๘/๑ 
 

 
 



๑๐๗๓ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศิริรัตน์ ๕๓๘/๑ 
 
แต่ว่าประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องเงินเฟ้อ ท่านเห็นไหมจากสินค้าโภคภัณฑ์ท่ีมีราคาแพงขึ้น 
แน่นอนครับส่งผลกระทบต่อประเทศไทยก็คือเงินเฟ้อ ก็มีการเพิ่มมาเป็น ๔-๕ เปอร์เซ็นต์ 
แต่ท่านคงจะได้ข่าวว่าในสหรัฐอเมริกาขณะนี้เงินเฟ้อขึ้นเกินกว่า ๘ เปอร์เซ็นต์ ในยุโรป 
เกินกว่า ๗ เปอร์เซ็นต์ แล้วก็ขณะเดียวกันเศรษฐกิจยุโรปตอนนี้ก าลังเจอวิกฤติทั้งเรื่องอาหาร
และเร่ืองของการท่ีเกิดสงครามในยูเครนนี้นะครับ การผลิตต่าง ๆ จะถูกกระทบอย่างรุนแรง 
อันนี้คือสิ่งท่ีเราจะต้องตามต่อไปครับ โดยสรุปใน ๒ ปีท่ีผ่านมาท่ีมีโควิด (COVID) เราสูญเสีย
เงินตราต่างประเทศไปเป็นจ านวนเงินพอ ๆ กับงบประมาณประจ าปีของปีหนึ่งปีหนึ่ง  
แต่เราโชคดีท่ีรัฐบาลได้มีการส่งเสริมการส่งออกท้ังสินค้าเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรม
ชดเชยกับสิ่งท่ีสูญหายไป ถึงแม้ว่าจะมีราคาน้ ามันเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวจากประมาณ ๓๐-๔๐ 
เหรียญต่อบาร์เรล ขณะนี้เป็นกว่า ๑๐๐ เหรียญต่อบาร์เรล วันหนึ่ง ๆ เราใช้น้ ามันไป ๑ ล้าน
บาร์เรลครับ ท่านลองคิดดู ๑ บาร์เรลนี่ ๑๒๐ เหรียญ เพราะฉะนั้นเราเผาน้ ามันนี้จ านวน
มากด้วยกัน เพราะฉะนั้นถ้าหากน้ ามันยังคงราคา ณ ปัจจุบันเป็นเวลา ๑ ปี เท่ากับว่าเรา 
จะมีการเสียเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้นเท่าตัว เป็นจ านวน ๒๐,๐๐๐ ล้านเหรียญ อันนี้คือ
ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นซึ่งก็เป็นสิ่งท่ีเราต้องระวังในเรื่องของการก าหนดนโยบายการเงิน 
งบประมาณประจ าปีของเราถูกก าหนดโดยปัจจัย ๒ ปัจจัย ปัจจัยท่ี ๑ คือรายได้ ปัจจัยท่ี ๒ 
คือการขาดดุล ซึ่งเราหนีไม่พ้นครับว่าเราต้องอยู่ในกรอบนี้เพราะมันเป็นตัวท่ีเราก าหนด 
ท้ังมาจากกฎหมายท่ีเราสร้างไว้ก็คือขาดดุล แล้วสภาพเศรษฐกิจก็คือรายได้ ขอสไลด์ (Slide) 
ถัดไปครับ ในระยะ ๔ ปี ๕ ปีท่ีผ่านมาเรามีการจัดเก็บรายได้ท่ีต่ าลงกว่าเป้าหมายจริง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลจากโควิด (COVID) ผลจากสงครามการค้าก็ท าให้เรามีรายได้ต่ าลงไป 
ปีหนึ่งประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ๒ ปีนั้นก็คือประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งรัฐบาล
ท่านก็ไม่ได้ตัดรายจ่ายเพราะว่าไม่ประสงค์จะให้เศรษฐกิจถูกกระทบ แต่ท่านดูแถวสุดท้าย 
ถึงแม้ว่ารายได้จะตกไปแต่ว่าสัดส่วนของรายได้ต่อจีดีพี (GDP) ยังคงอยู่ใกล้เคียงกันก็คือ
เท่ากับว่าเราก็มีการเก็บภาษีตามก าลังของเศรษฐกิจ เมื่อเศรษฐกิจอ่อนแอลงอันเนื่องมาจาก
ปัญหาโควิด (COVID) อันเนื่องมาจากปัญหาของเศรษฐกิจโลก รัฐบาลก็ไม่อาจท่ีจะขึ้นภาษีเพื่อ
ชดเชยก็คือให้ระบบมันพออยู่ด้วยกันได้  อันนี้ก็จะเป็นประเด็นท่ีขอกล่าวครับ ในส่วนของ
สถานะการคลัง ท่านดูนะครับว่าในช่วง ๔-๕ ปีมานี้ ระบบการคลังของเราก็มีการใช้จ่าย 
ท่ีสม่ าเสมอมีการขาดดุลในงบประมาณประมาณสัก ๓-๔ เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี (GDP) ในแถว 



๑๐๗๔ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ศิริรัตน์ ๕๓๘/๒ 
 
คอลัมน์ (Column) สุดท้ายนะครับ ซึ่งก็ถือว่าการบริหารงบประมาณก็ค่อนข้างท่ีจะอยู่ตัว 
แต่เนื่องจากมีการจ่ายเงินเพื่อสู้กับโควิด (COVID) จากการกู้เงินรวม ๑.๕ ล้านล้านบาทนี้ 
ก็ท าให้เรามีการขาดดุลสูงขึ้น ตัวเลขสีแดงท่านเห็นไหมว่าการขาดดุลของเรากระโดดจาก
ประมาณ ๒-๓ เปอร์เซ็นต์ มาเป็น ๖ เปอร์เซ็นต์เป็น ๙ เปอร์เซ็นต์ อันนี้ก็จะมีผลกระทบมาก 
ถ้าเกิดยังคงเป็นอย่างนี้ต่อไป แต่ก็ต้องขอบคุณรัฐบาลท่ีปี ๒๕๖๖ นี้ท่านตั้งงบประมาณแบบ
ระมัดระวังไม่ท าให้การขาดดุลมันเวอร์เกินไปครับ การขาดดุลก็จะกลับมาอยู่ท่ีประมาณ  
๔ เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี (GDP) ซึ่งเป็นระดับท่ีรับได้คือไม่ต่ าและไม่สูงเกินไป แต่ถ้าสูงเกินไป
แน่นอนก็จะมีผลกระทบก็คือปัญหาของหนี้ ท่านจะเห็นได้ว่าผลจากภาวะเศรษฐกิจท่ีไม่ดี 
ท าให้รัฐบาลต้องมีการใช้จ่ายเงินมากขึ้นก็ต้องมีการก่อหนี้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นหนี้จาก
งบประมาณก็ดี หรือหนี้จากการกู้ ๑.๕ ล้านล้านบาทก็ดี แน่นอนครับหนี้ก็เพิ่มจากประมาณ 
๔๑ เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี (GDP) ----------------------------------------------------------------------- 
 

- ๕๓๙/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๗๕ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ภาวดี ๕๓๙/๑ 
 
เมื่อตอนปี ๒๕๖๒ ก่อนโควิด (COVID) มาเป็นประมาณ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ณ เวลานี้ แล้วก็ 
คงจะมาเป็น ๖๒ เปอร์เซ็นต์ ณ เวลานี้ แล้วก็คงจะมีการเพิ่มขึ้นอีกตามแต่ว่าจีดีพี (GDP)  
เราจะมีการขยายตัวแค่ไหน ผมพยายามจะใช้ตัวเลขท่ีคอนเซอร์เวทีฟ (Conservative) 
ขณะท่ีถ้าเกิดเราประเมินว่าจีดีพี (GDP) จะโตเร็วตัวเลขนี้ก็จะกดต่ าลงไปได้ แต่ว่าท่ีส าคัญ 
ก็คือว่าในระยะข้างหน้านี้เนื่องจากจะมีภาวะดอกเบี้ยท่ีสูงขึ้นครับ เพราะฉะนั้นดอกเบี้ยท่ีเรา
ต้องจ่ายประมาณ ๒ เปอร์เซ็นต์ของหนี้ ณ เวลานี้ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ถ้าหาก
ดอกเบี้ยขึ้น ๑ เปอร์เซ็นต์ หนี้รัฐบาลจะเพิ่มเป็นอีก ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาทบ คาดกันว่าจะมี
การเพ่ิมประมาณ ๒ เปอร์เซ็นต์ เพราะฉะนั้นหนี้ก็ต้องเพิ่มไปอีก ๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งหนี
ไม่พ้นจะต้องใช้จากเงินคงคลังเพราะว่างบประมาณไม่ได้ตั้งไว้ ถัดไปครับ ยังมีส่วนหนึ่ง 
ท่านอย่าเพิ่งมองแต่ว่าเรามีหนี้เพียง ๖๐ กว่าเปอร์เซ็นต์ครับ เรายังมีหนี้ท่ียังซ่อนอยู่ตาม
หน่วยงานต่าง ๆ เช่น ธ.ก.ส. ออมสิน ท่ีเราไปบอกให้เขาท างานแต่ว่าเราค้างหนี้ไว้ บวก ๆ 
แล้วประมาณ ๖ เปอร์เซ็นต์ เพราะฉะนั้นท่ีท่านนายกรัฐมนตรีเพ่ิมซีลลิง (Ceiling) หนี้ไปเมื่อ
ตอนปลายปีเมื่อตอนเดือนกันยายน ปี ๒๕๖๔ ก็จะแตะตัวเลขนี้ เพราะฉะนั้นผมจึงเรียนว่า
เราต้องระวังในเรื่องของพวกเงินหนี้ท่ีอาจจะเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นการท่ีจะมีการขาดดุล
มากกว่านี้ก็อาจะมีผลกระทบต่อตัวนี้ได้  เพราะฉะนั้นด้านรายได้มันเป็นเรื่องของก าลัง
เศรษฐกิจแต่ด้านของเงินกู้หรือหนี้มันเป็นประเด็นกฎหมายท่ีมีการล็อกไว้ครับ พ.ร.บ.  
หนี้สาธารณะให้เรากู้ได้ ๒๐ เปอร์เซ็นต์ของรายจ่าย หรือวินัยการคลังก็มีการล็อกตัวเลขของ 
๗๐ เปอร์เซ็นต์เอาไว้ในเรื่องของหนี้ต่อจีดีพี (GDP) เพราะฉะนั้นแทบจะบอกได้ว่าวงเงิน
งบประมาณรายจ่ายกระดิกไม่ได้เลยครับ ถ้ามิฉะนั้นก็ต้องไปแตะเรื่องของการเก็บภาษีเพิ่ม 
ซึ่งรัฐบาลคงไม่สามารถท าได้ในเวลานี้ ค าถามก็คือแล้วจะขยายรายจ่ายได้ไหม ผมก็เชื่อว่า 
คงจะไม่เหมาะสมเพราะมันจะเป็นการท าให้เศรษฐกิจถูกกระทบ หรือว่าในเรื่องของการ  
ขาดดุลการก่อหนี้ท ามากกว่านี้อีกได้ไหมก็จะมีปัญหาเรื่องเสถียรภาพสายครับอย่างท่ีผม 
ได้กล่าวว่า ณ เวลานี้มันเริ่มมีปัญหาเรื่องของการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด ถ้าเรามีการขาดดุล
การคลังมากขึ้นก็จะส่งผลท าให้การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดคือขาดดุลต่างประเทศมันสูง  
ขึ้นด้วยซึ่งเร่ืองนี้ต้องระวังครับ เพราะว่าก่อนวิกฤติต้มย ากุ้งเราเคยอยู่ในภาวะที่มีการขาดดุล
บัญชีเดินสะพัดและปัญหาเรื่องของทุนส ารองระหว่างประเทศ ซึ่งตอนนี้ก็เริ่มติดลบนะครับ 
เพราะฉะนั้นประเด็นหลักตอนนี้ท่ีรัฐบาล ผมต้องขอขอบคุณท่ีท่านตั้งงบประมาณไว้อย่าง  



๑๐๗๖ 

สผ  ๔/๒๕๖๕ (สมยัสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          ภาวดี ๕๓๙/๒ 
 
ระมัดระวังอยู่ในกรอบท่ีเหมาะสม แล้วก็จะท าให้เสรีภาพเศรษฐกิจท่ีเราก าลังประสบอยู่ 
อยู่ในภาวะที่ดูแลได้ เพราะฉะนั้น ณ เวลานี้ สิ่งท่ีผมพยายามพูดถึงคือวิกฤติงบประมาณก็คือ
วงเงินงบประมาณจะมีน้อย แล้วก็เมื่อคิดเงินเฟ้อก็จะไม่พอ เพราะฉะนั้นต้องมีการปรับปรุง
วงเงินท่ีหน่วยงานต่าง ๆ ขอมา ๆ ๑ บาท งบประมาณก็จะให้ได้เพียงประมาณ ๕๖ สตางค์ 
อันนี้ก็จะเป็นสิ่งท่ีเราต้องกระเบียดกระเสียรกัน ท่านเลือกดูแลให้ดี ต้องจัดระบบของการ
ปรับปรุงปฏิรูปการจัดสรรงบประมาณครับ ซึ่งรายละเอียดคงจะมีเยอะเพราะผมไม่มีเวลา 
ท่ีจะกล่าวก็ขออนุญาตที่จะจบแต่เพียงเท่านี้ ขอบพระคุณมากครับ  
  นายสายัณห์ ยุติธรรม (นครศรีธรรมราช)  :  กราบเรียนท่านประธานสภา 
ท่ีเคารพครับ กระผม นายสายัณห์ ยุติธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ผมขอเรียนกับท่านประธานว่าท่ีจริงพรรคพลังประชารัฐไม่ได้อภิปราย ๒ คน คือท่านอรุณ 
สวัสดี และผม สายัณห์ ยุติธรรม เนื่องจากเวลาเกินครับ ผมขอยกเวลานี้ให้ท่านนายกรัฐมนตรี
พบปะสภาและประชาชนชนครับ ขอบคุณครับ 
 

- ๕๔๐/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๗๗ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริวรรณ ๕๔๐/๑ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  เวลาเหลือเฟือครับ ผมขอ
ชื่นชมท่านพิสิฐนะครับ ไม่รังเกียจท่ีจะอภิปรายเป็นคนสุดท้ายแล้วก็เป็นช่วงดึก ตีหนึ่งครับ 
โดยท่ีท่านสมาชิกและรัฐมนตรีได้อภิปรายหมดทุกท่านแล้วนะครับ ซึ่งตามข้อบังคับ ข้อ ๗๕ 
เมื่อการอภิปรายยุติแล้วห้ามผู้ใดอภิปรายอีกเว้นแต่ท่ีประชุมจะต้องลงมติในเรื่องนั้น จึงให้  
ผู้ซึ่งมีสิทธิอภิปรายก่อนสรุปได้ครับ ท่านนายกรัฐมนตรีมีสิทธิท่ีจะสรุปครับ ขอเชิญเลยครับ  
  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงกลาโหม)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
ทุกท่านนะครับ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่าน ผมก็นั่งฟังมาโดยตลอด โดยเฉพาะวันนี้ 
ต้องปฏิบัติภารกิจส าคัญบางช่วงเวลาแต่ก็ได้รับฟังมาโดยตลอด รัฐบาลก็ยืนยันว่าผม 
ก็พยายามท าอย่างระมัดระวังอย่างเต็มท่ีแล้ว เดี๋ยวก็คงจะต้องรอผลการลงมติก่อน แล้วผม 
ก็จะกล่าวอีกครั้งหนึ่งนะครับ ผมก็คงไม่ต้องสรุปอะไรเพราะว่าก็ถกแถลงกันมามากมายแล้ว 
แล้วก็กินเวลาไปพอสมควรครับ แล้วพรุ่งนี้ก็เป็นวันมหามงคลด้วยจะได้มีโอกาสพักผ่อนกัน
เพ่ือพรุ่งนี้เช้าด้วยนะครับ ขอบคุณครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  การพิจารณาอภิปราย 
ก็ยุติครับ ต่อไปก็ต้องขอมติท่ีประชุมว่าจะรับหลักการร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้หรือไม่  
ขอเชิญท่านสมาชิกนะครับ  
  (นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร มีสัญญาณให้สมาชิกท่ีมา
ประชุมทราบก่อนการตรวจสอบองคป์ระชุมและลงมติ)  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ช่วยไปตามเพื่อนท่ีหลับอยู่
ด้วยนะครับ สมาชิกท่ีเข้ามาแล้วก็กรุณากดบัตรครับ เพื่อแสดงตน ตรวจสอบองค์ประชุม
ตามข้อบังคับก่อนลงติครับ  
  (สมาชิกท าการเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตน)  
  นายจิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ (กรุงเทพมหานคร)  :  ท่านประธานครับ จิรวัฒน์ 
อรัณยกานนท์ ครับ สมาชิกหมายเลข ๖๕ แสดงตนครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  เจ้าหน้าท่ีช่วยบันทึก 
ด้วยครับ  



๑๐๗๘ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริวรรณ ๕๔๐/๒ 
 
  นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบเรียนท่านประธานค่ะ 
ศิริกัญญา หมายเลข ๓๖๑ แสดงตนค่ะ เรียนท่านประธานค่ะ ท่านประธานได้บันทึกไว้แล้ว
หรือยังคะ หมายเลข ๓๖๑ แสดงตนค่ะ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ๓ ท่านแล้วครับ  
  นางสาววรรณวรี ตะล่อมสิน (กรุงเทพมหานคร)  :  เรียนท่านประธานค่ะ 
วรรณวรี ตะล่อมสิน หมายเลข ๓๑๑ แสดงตนค่ะ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  เจ้าหน้าท่ีบันทึกไว้ให้ 
ทุกท่านนะครับ  
  นายมานัส อ่อนอ้าย (พิษณุโลก)  :  ขออนุญาตครับ หมายเลข ๒๘๔ มานัส 
อ่อนอ้าย แสดงตนครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ท่านท่ีแสดงตนด้วยเสียงแล้ว
อย่าไปกดบัตรซ้ านะครับ ให้เวลาครับ  
  นายพีระเพชร ศิริกุล (กาฬสินธุ์)  :  ท่านประธานครับ หมายเลข ๒๕๒  
พีระเพชร ศิริกุล แสดงตนครับ  
  นายวิสิษฐ์ เตชะธีราวัฒน์ (เชียงราย)  :  ท่านประธานครับ ขออนุญาตครับ 
หมายเลข ๓๓๙ วิสิษฐ์ ขอแสดงตนครับ  
  นายสุชาติ อุสาหะ (เพชรบุรี)  :  ท่านประธานครับ สุชาติ อุสาหะ หมายเลข 
๔๒๓ แสดงตนครับ 

นายอารี ไกรนรา (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  หมายเลข ๔๑ แสดงตนครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ให้เวลานะครับ ท่านสมาชิก
พร้อมแล้วนะครับ พร้อมปิดการแสดงตนครับ จ านวนผู้เข้าประชุมท่ีแสดงตน ๔๖๖ ท่าน 
บวก ๘ ท่าน ครบองค์ประชุมนะครับ  
 

- ๕๔๑/๑ 
 

 

































๑๐๗๙ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ธัญรดา ๕๔๑/๑ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ท่านสมาชิกพร้อมนะครับ 
ผมจะถามมติครับ จะรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หรือไม่ ผู้ใดเห็นควรรับหลักการกดปุ่ม เห็นด้วย ผู้ใดเห็นควร 
ไม่รับหลักการกดปุ่ม ไม่เห็นด้วย ผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงกดปุ่ม งดออกเสียง ขอเชิญสมาชิก
ลงมติครับ 
  (สมาชิกท าการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุ่มลงคะแนน) 
  นายจิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ (กรุงเทพมหานคร)  :  ท่านประธานครับ จิรวัฒน์
อรัณยกานนท์ สมาชิก ๖๕ ไม่รับหลักการครับ 
  นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานคะ หมายเลข  
๓๖๑ ศิริกัญญา ตันสกุล ไม่เห็นด้วยค่ะ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ให้เวลาสมาชิกนะครับ  
อยู่ในระหว่างลงมติครับ สมาชิกพร้อมไหมครับ ถ้าพร้อมปิดการลงมติครับ จ านวนผู้ลงมติ  
๔๗๒ ท่าน เห็นด้วย ๒๗๘ คน ไม่เห็นด้วย ๑๙๒ ท่าน บวก ๒  ๑๙๔ ท่าน งดออกเสียง  
๒ ท่าน ไม่ลงคะแนนเสียง ไม่มี มติท่ีประชุมรับหลักการครับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

































๑๐๘๐ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ธัญรดา ๕๔๑/๒ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ต่อไปขอเชิญเสนอ
กรรมาธิการครับ  
  นายอรรถกร ศิริลัทธยากร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบเรียนท่านประธาน 
สภาผู้แทนราษฎรท่ีเคารพ กระผม อรรถกร ศิริลัทธยากร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอเรียนเสนอให้ตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จ านวน ๗๒ ท่าน ขอผู้รับรองด้วยครับ
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอผู้รับรองนะครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  เสนอกรรมาธิการวิสามัญ 
๗๒ คน สมาชิกไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นนะครับ  
  (ไม่มีสมาชิกมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  เห็นชอบนะครับ ขอเชิญ
รายงานจ านวนของกรรมาธิการ ทางฝ่ายเลขาธิการได้แจ้งให้ทราบดังต่อไปนี้ กรรมาธิการ
วิสามัญ ๗๒ ท่าน จะเป็นสัดส่วนของคณะรัฐมนตรี ๑๘ ท่าน เป็นสัดส่วนกรรมาธิการของ
พรรคการเมือง ๕๔ ท่าน ดังต่อไปนี้ พรรคเพื่อไทย ๑๕ ท่าน พรรคพลังประชารัฐ ๑๑ ท่าน 
พรรคภูมิใจไทย ๗ ท่าน พรรคประชาธิปัตย์ ๖ ท่าน พรรคก้าวไกล ๖ ท่าน พรรคเศรษฐกิจไทย 
๒ ท่าน พรรคชาติไทยพัฒนา ๑ ท่าน พรรคเสรีรวมไทย ๑ ท่าน พรรคประชาชาติ ๑ ท่าน 
พรรคเศรษฐกิจใหม่ ๑ ท่าน พรรคเพื่อชาติ ๑ ท่าน พรรครวมพลังประชาชาติไทย ๑ ท่าน 
พรรคพลังท้องถิ่นไท ๑ ท่าน ขอเชิญคณะรัฐมนตรีเสนอก่อนครับ 
 

- ๕๔๒/๑ 
 

 
 
 
 



๑๐๘๑ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       สวรรยา ๕๔๒/๑ 
 
  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง)  :  กราบเรียน
ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรท่ีเคารพ กระผม นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง ขอเสนอกรรมาธิการในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรี ดังนี้ ๑. นายอาคม  
เติมพิทยาไพสิฐ  ๒. นายสันติ พร้อมพัฒน์  ๓. นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร  ๔. นายอนุชา นาคาศยั  
๕. นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ  ๖. นายนิโรธ สุนทรเลขา  ๗. นายวราเทพ รัตนากร  ๘. นายบุญลือ 
ประเสริฐโสภา  ๙. นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ  ๑๐. นายเทวัญ ลิปตพัลลภ  ๑๑. นายไผ่ ลิกค์  
๑๒. นายพาณุวัฒณ์ สะสมทรัพย์  ๑๓. นายชาดา ไทยเศรษฐ์  ๑๔. นายสรวุฒิ เนื่องจ านงค์  
๑๕. พลโท กิตติ นิมิหุต  ๑๖. นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ๑๗. นายนพดล พลเสน  ๑๘. นายพีระวิทย์ 
เร่ืองลือดลภาค  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ของคณะรัฐมนตรี ๑๘ ท่าน 
ต่อไปพรรคเพื่อไทย ๑๕ ท่านครับ  
  นายสมคิด เชื้อคง (อุบลราชธานี)  :  เรียนท่านประธานท่ีเคารพครับ ผม  
นายสมคิด เชื้อคง พรรคเพื่อไทย อุบลราชธานี ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มีรายชื่อดังต่อไปนี้  
๑. นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง  ๒. เกรียง กัลป์ตินันท์  ๓. นายสุทิน คลังแสง  ๔. นายสงวน
พงษ์มณี  ๕. นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร  ๖. นายวิชาญ มีนชัยนันท์  ๗.  นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน  
๘. นายโกศล ปัทมะ  ๙. นายวีระพล จิตสัมฤทธิ์   ๑๐. นายนพพล เหลืองทองนารา   
๑๑. นางอนุรักษ์ บุญศล  ๑๒. นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม  ๑๓. นางสุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา  
๑๔. นางสาวจิราพร สินธุไพร  ๑๕. นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล ขอผู้รับรองครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :   ต่อไปพรรคพลังประชารัฐ 
๑๑ ท่านครับ 
  นายอรรถกร ศิริลัทธยากร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบเรียนท่านประธาน 
สภาผู้แทนราษฎรท่ีเคารพ ผม นายอรรถกร ศิริลัทธยากร บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอเรียนเสนอรายนามกรรมาธิการในสัดส่วนของพรรคพลังประชารัฐดังนี้ 
นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย  พันต ารวจโท ฐนภัทร กิตติวงศา  นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์   



๑๐๘๒ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       สวรรยา ๕๔๒/๒ 
 
นายต่อศักดิ์ อัศวเหม  นายสัญญา นิลสุพรรณ  นายจักรัตน์ พั้วช่วย  นายสมเกียรติ วอนเพียร  
นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง  นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ  นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา   
นายสุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์ ขอผู้รับรองด้วยครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ต่อไปพรรคภูมิใจไทย  
๗ ท่านครับ  
  นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ (ศรีสะเกษ)  :  กราบเรียนท่านประธานสภา 
ท่ีเคารพครับ ผม นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ 
พรรคภูมิใจไทย ขอเสนอชื่อกรรมาธิการงบประมาณในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทย จ านวน  
๗ ท่านดังนี้ครับ  ๑. ท่าน ส.ส. มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช  ๒. ท่าน ส.ส. สมเจตน์ ลิมปะพันธุ์  
๓. ท่าน ส.ส. ยศวัฒน์ มาไพศาลสิน  ๔. ท่าน ส.ส. ณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ  ๕. ท่าน ส.ส เอกราช 
ช่างเหลา  ๖. ท่าน ส.ส. นันทนา สงฆ์ประชา  และ ๗. ท่านประวีณ แซ่จึง ขอผู้รับรองครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอผู้รับรองด้วยครับ  
   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ต่อไปพรรคประชาธิปัตย์ 
๖ ท่านครับ 
  นายวิวรรธน์ นิลวัชรมณี (สุราษฎร์ธานี)  :  กราบเรียนท่านประธานสภา 
ท่ีเคารพครับ กระผม นายวิวรรธน์ นิลวัชรมณี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
พรรคประชาธิปัตย์ ขออนุญาตเสนอรายชื่อกรรมาธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในสัดส่วนของพรรคประชาธิปัตย์  
๕ ท่านดังนี้  ๑. นายสาคร เกี่ยวข้อง  ๒. นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู  ๓. นายแพทย์บัญญัติ  
เจตนจันทร์  ๔. นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ  ๕. นายชัยชนะ เดชเดโช  ๖. นางศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ ์
ขอผู้รับรองด้วยครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอผู้รับรองครับ  
   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  พรรคก้าวไกล ๖ ท่านครับ  



๑๐๘๓ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       สวรรยา ๕๔๒/๓ 
 
  นายวุฒินันท์ บุญชู (สมุทรปราการ)   :  ท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผม  
นายวุฒินันท์ บุญชู สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต ๔ จังหวัดสมุทรปราการ พรรคก้าวไกล  
ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๖  ๑. นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล  ๒. นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล  ๓. นายวาโย 
อัศวรุ่งเรือง  ๔. นายกัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณี  ๕. นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์  ๖. นายพริษฐ์ 
วัชรสินธุ ขอผู้รับรองด้วยครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอมีผู้รับรองนะครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ต่อไปพรรคเศรษฐกิจไทย 
๒ ท่านครับ 
 

- ๕๔๓/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๘๔ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         วาสนา ๕๔๓/๑ 
 
  นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข (ตาก)  :  กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ กระผม 
นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตาก พรรคเศรษฐกิจไทย ขอเสนอ
รายชื่อกรรมาธิการในสัดส่วนของพรรคเศรษฐกิจไทย ดังนี้ ๑. นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์   
๒. นางสาวจอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ๒ ท่านครับ ขอผู้รับรองครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอผู้รับรองนะครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ต่อไปพรรคชาติไทยพัฒนา 
๑ ท่าน   
  นายเสมอกัน เท่ียงธรรม (สุพรรณบุรี)  :  ท่านประธานท่ีเคารพ กระผม เสมอกัน 
เท่ียงธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี พรรคชาติไทยพัฒนา ในสัดส่วนของ
พรรคชาติไทยพัฒนาขอเสนอนายอนุรักษ์ จุรีมาศ ขอผู้รับรองด้วยครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอผู้รับรองนะครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ต่อไปพรรคเสรีรวมไทย  
๑ ท่าน  
  นายวิรัตน์ วรศสิริน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ 
ผม นายวิรัตน์ วรศสิริน พรรคเสรีรวมไทย พรรคเสรีรวมไทยขอเสนอกรรมาธิการในสัดส่วน
ของพรรคเสรีรวมไทย ๑ ท่าน เสนอนายสมชัย ศรีสุทธิยากร ขอผู้รับรองด้วยครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอผู้รับรองนะครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ต่อไปพรรคประชาชาติ  
๑ ท่านครับ 
  นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์ (ปัตตานี)  :  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ กระผม 
นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์ พรรคประชาชาติ จังหวัดปัตตานี เขต ๔ ขอเสนอกรรมาธิการ
วิสามัญในสัดส่วนของพรรคประชาชาติ ๑ ท่าน คือพันต ารวจเอก ทวี สอดส่อง ขอผู้รับรองครับ 
 



๑๐๘๕ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         วาสนา ๕๔๓/๒ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอผู้รับรองนะครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ต่อไปพรรคเศรษฐกิจใหม่ 
๑ ท่านครับ  
  นายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบเรียนท่านประธานสภา
ท่ีเคารพ ผม มนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ ขอเสนอกรรมาธิการในโควตา
ในสัดส่วนของพรรคเศรษฐกิจใหม่ นายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ ขอผู้รับรองด้วยครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอผู้รับรองนะครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ต่อไปพรรคเพื่อชาติ  
๑ ท่านครับ  
  นางสาวจิราพร สินธุไพร (ร้อยเอ็ด)  :  ท่านประธานท่ีเคารพ ดิฉัน จิราพร 
สินธุไพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด เขต ๕ พรรคเพื่อไทย ขอเสนอรายชื่อ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในสัดส่วนของพรรคเพื่อชาติ จ านวน ๑ ท่าน คือ นางสาวปิยะรัฐชย์  
ติยะไพรัช ขอผู้รับรองด้วยค่ะ   
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอผู้รับรองนะครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ต่อไปขอเชิญพรรค 
รวมพลังประชาชาติไทย ๑ ท่านครับ 
  นางสุเนตตา แซ่โก๊ะ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานสภาท่ีเคารพ ดิฉัน 
นางสุเนตตา แซ่โก๊ะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรครวมพลังประชาชาติไทย 
ขอเสนอกรรมาธิการในสัดส่วนของพรรครวมพลังประชาชาติไทย นายเขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์ 
ขอผู้รับรองด้วยค่ะ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอผู้รับรองนะครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 



๑๐๘๖ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         วาสนา ๕๔๓/๓ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  พรรคท้องถิ่นไทย ๑ ท่าน 
เชิญครับ 
  นายจารึก ศรีอ่อน (จันทบุรี)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผม 
จารึก ศรีอ่อน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรี เขต ๒ พรรคพลังท้องถิ่นไท  
ขอเสนอกรรมาธิการในนามของพรรคพลังท้องถิ่นไท ๑ ท่าน คือ ท่านศาสตราจารย์ 
ดอกเตอร์โกวิทย์ พวงงาม ขอผู้รับรองด้วยครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอผู้รับรองนะครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง) 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  มีผู้รับรองครบท้ัง  
๑๓ พรรคนะครับ ต่อไปเลขาธิการอ่านรายชื่ออีกคร้ังครับ   
  นางพรพิศ เพชรเจริญ ( เลขาธิการสภาผู้ แทนราษฎร)  :  รายชื่ อ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จ านวน ๗๒ ท่าน ๑. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ  ๒. นายสันติ 
พร้อมพัฒน์  ๓. นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร  ๔. นายอนุชา นาคาศัย  ๕. นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ  
๖. นายนิโรธ สุนทรเลขา  ๗. นายวราเทพ รัตนากร  ๘. นายบุญลือ ประเสริฐโสภา   
๙. นางสาวผ่ องศรี  ธาราภู มิ   ๑๐ นายเทวัญ ลิ ปตพั ลลภ  ๑๑.  นายไผ่  ลิ กค์    
๑๒. นายพาณุวัฒณ์ สะสมทรัพย์  ๑๓. นายชาดา ไทยเศรษฐ์  ๑๔. นายสรวุฒิ เนื่องจ านงค์  
๑๕. พลโท กิตติ มินิหุต  ๑๖. นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ  ๑๗. นายนพดล พลเสน   
๑๘. พีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค  ๑๙. นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง  ๒๐. นายเกรียง กัลป์ตินันท์  
๒๑. นายสุทิน คลังแสง--------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๕๔๔/๑ 
 

 
 
 
 



๑๐๘๗ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    เสาวลักษณ์ ๕๔๔/๑ 
 
๒๒. นายสงวน พงษ์มณี  ๒๓. นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร  ๒๔. นายวิชาญ มีนชัยนันท์   
๒๕. นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน  ๒๖. นายโกศล ปัทมะ  ๒๗. นายวีระพล จิตสัมฤทธิ์   
๒๘. นายนพพล เหลืองทองนารา  ๒๙. นางอนุรักษ์ บุญศล  ๓๐. นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม  
๓๑. นางสุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา  ๓๒. นางสาวจิราพร สินธุไพร  ๓๓. นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล  
๓๔. นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย  ๓๕. พันต ารวจโท ฐนภัทร กิตติวงศา  ๓๖. นายสัมฤทธิ์ 
แทนทรัพย์  ๓๗. นายต่อศักดิ์ อัศวเหม  ๓๘. นายสัญญา นิลสุพรรณ  ๓๙. นายจักรัตน์  
พั้วช่วย  ๔๐. นายสมเกียรติ วอนเพียร  ๔๑. นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง  ๔๒. นายอาดิลัน 
อาลีอิสเฮาะ  ๔๓. นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา  ๔๔. นายสุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์  ๔๕. นางสาวมัลลิกา 
จิระพันธุ์วาณิช  ๔๖. นายสมเจตน์ ลิมปะพันธุ์   ๔๗. นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน   
๔๘. นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ  ๔๙. นายเอกราช ช่างเหลา  ๕๐. นางนันทนา สงฆ์ประชา  
๕๑. นายปวีณ แซ่จึง  ๕๒. นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู  ๕๓. นายบัญญัติ เจตนจันทร์   
๕๔. นายชัยชนะ เดชเดโช  ๕๕. นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ  ๕๖. นายสาคร เกี่ยวข้อง   
๕๗. นางศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์  ๕๘. นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล  ๕๙. นายปกรณ์วุฒิ  
อุดมพิพัฒน์สกุล  ๖๐. นายพริษฐ์ วัชรสินธุ   ๖๑. นายกัญจน์พงศ์  จงสุทธนามณี   
๖๒. นายวาโย อัศวรุ่งเรือง  ๖๓. นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์  ๖๔. นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์  
๖๕. นางสาวจอมขวัญ กลับบ้านเกาะ  ๖๖. นายอนุรักษ์ จุรีมาศ  ๖๗. นายสมชัย ศรีสุทธิยากร  
๖๘. พันต ารวจเอก ทวี สอดส่อง  ๖๙. นายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์  ๗๐. นางสาวปิยะรัฐชย์  
ติยะไพรัช  ๗๑. นายเขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์  ๗๒. ศาสตราจารย์โกวิทย์ พวงงาม  
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ ไม่มีเปลี่ยนแปลง
เลยนะครับ ขอเชิญก าหนดเวลาแปรญัตติครับ  
   นายอรรถกร ศิริลัทธยากร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบเรียนท่าประธาน 
สภาผู้แทนราษฎรท่ีเคารพ กระผม นายอรรถกร ศิริลัทธยากร แบบบัญชีรายชื่อ พลังประชารัฐ 
ฉะเชิงเทรา ขอเรียนเสนอระยะเวลาแปรญัตติ ๓๐ วัน ขอผู้รับรองด้วยครับ  
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง)  
 
 



๑๐๘๘ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    เสาวลักษณ์ ๕๔๔/๒ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอแปรญัตติ ๓๐ วัน 
สมาชิกไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นนะครับ  
  (ไม่มีสมาชิกมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ก็จบการด าเนินการ 
ในวาระหนึ่งนี้นะครับ มีหนังสือแจ้งว่าขอให้เชิญประชุมครั้งแรกในวันจันทร์ท่ี ๖ มิถุนายน 
เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ที่ห้องประชุมงบประมาณครับ เชิญท่านนายกรัฐมนตรีครับ 
  พลเอก ประยุทธ์  จั นทร์ โอชา (นายกรั ฐมนตรี และรั ฐมนตรี ว่ ากา ร
กระทรวงกลาโหม)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรท่ีเคารพ และท่านสมาชิก 
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมในนามของรัฐบาลขอขอบคุณท่านประธานและท่านสมาชิกทุกท่าน 
ท่ีได้ร่วมกันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๖ ท่ีรัฐบาลเสนอ ได้มีมติส่วนใหญ่ให้ความเห็นชอบ ผมขอเรียนอีกครั้งว่าแม้ว่า
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้นจะอยู่ภายใต้วงเงิน
งบประมาณรายจ่ายที่มีอยู่จ ากัด รัฐบาลก็ยังคงให้ความส าคัญกับประชาชนและผลประโยชน์
สูงสุดของประเทศ โดยการจัดท าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้ ท้ังนี้ก็เพื่อ
เสนอสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและสังคมภายหลังจากภาวะวิกฤติท่ีเกิดขึ้นจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Virus Corona 2019) และสถานการณ์โลก 
ในปัจจุบันตลอดจนขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติให้เกิดความ
ต่อเนื่องในการสร้างโอกาส สร้างความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ า ท้ังนี้เพื่อประโยชน์
สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ รวมท้ังสนับสนุนให้เศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและ
เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ ส าหรับความเห็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ท่ีท่านสมาชิก
ทุกท่านได้อภิปรายไว้ ผมขอฝากให้คณะกรรมาธิการวิสามัญท่ีสภานี้จะได้แต่งตั้งขึ้นน าไปใช้
ประกอบในการพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้เป็นไปด้วยความรอบคอบยิ่งขึ้น รวมท้ังให้เกิด
ประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนตามท่ีมุ่งหวังทุกประการ ขอบพระคุณครับ 
 

     - ๕๔๕/๑ 
 



๑๐๘๙ 

สผ ๔/๒๕๖๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สิริพร ๕๔๕/๑ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ  
  ระเบียบวาระท่ี ๕ เร่ืองท่ีค้างพิจารณา  ไม่มีครับ  
  ระเบียบวาระท่ี ๖ เร่ืองท่ีเสนอใหม่  ไม่มีครับ  
  ระเบียบวาระท่ี ๗ เร่ืองอื่น ๆ  ไม่มีครับ 
  ผมขอขอบคุณล่ามมือ ขอบคุณเจ้าหน้าท่ีทุกท่าน ขอบคุณเพื่อนสมาชิก
ขอบคุณสื่อมวลชน และผู้รายงานข่าว ขอบคุณพี่น้องประชาชนท่ีติดตามการท าหน้าท่ีของ
สภาผู้แทนราษฎร หมดวาระครับ ขอปิดประชุมครับ ขอบพระคุณครับ 
 

เลิกประชุมเวลา ๐๑.๒๘ นาฬิกา 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 























การประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔  

คร้ังที่ ๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ 
วันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ถึงวันศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

______________ 
รายนามคณะผู้จัดท า 

ที่ปรึกษา  นางสาวกัลยรัชต์ ขาวส าอางค์  รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
  นางสาวสิริธร ลิมปพยอม  ผู้อ านวยการส านักรายงาน 
       การประชุมและชวเลข 
ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
  นางสาวบุศยรินทร์  ตันติจารุโรจน์ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานชวเลข ๒ 
  นางสาวกนกวรรณ  อรรถสิทธิ์   เจ้าพนักงานชวเลขอาวุโส 
  นางสะแกวัลย์  ตั้งพิพัฒน์พงศ์   เจ้าพนักงานชวเลขอาวุโส 
  นางสาวปิยาพัชร   ชีวะไทย  เจ้าพนักงานชวเลขอาวุโส 
ผู้จดและจัดท ารายงานการประชุม 
  นางสาวธัญรดา  สุจิระวงศ์  นางสาวสวรรยา  วงศ์หมัดทอง 
  นางสาววาสนา  อินตรา  นางเสาวลักษณ์  เพชรา 
  นางศันสนีย์  ฤทธ์ิประเสริฐศร ี  นางสาวรัศมี  บานเย็น 
  นางสาวศิริรัตน์  สมัครเขตรการ นางสาวภาวดี  วรรณสถิตย์ 
  นางสาวณัฐวดี  ประกอบธรรม 
 
ผู้ควบคุมสัญญาณภาพและเสียงระบบสนับสนุนการจัดท ารายงานการประชุม 
  นางสาวสิริพร  ณ น่าน 
 
กลุ่มงานชวเลข ๒ 
ส านักรายงานการประชุมและชวเลข  
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร   
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